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Salawikain
"Hindi ka maaaring magpatakbo ng ekonomiya nang makatwiran nang walang cannabis/abaka,
iyon ay isang imposibleng misyon.Ang parehong naaangkop sa gamot – hindi ka makakagawa
ng gamot nang maayos at makatwiran nang walang cannabis, hindi mo lang magagawa ang
trabaho sa pinakamahusay na paraan na magagawa ito.Hindi dahil sa sinasabi ko kundi dahil
ganyan.” JB

Bakit Tinatawag itong RSO?
"Si  Jack  Herer  ay  nagsimulang  tawagin  itong  Rick  Simpson  Oil  o  RSO.Ayaw  ni  Rick  na
ipinangalan ito sa kanya sa ganoong paraan at kinailangan ko ng ilang oras upang kumbinsihin
siya na ito ay talagang isang magandang ideya.Ang lansihin ay mayroong maraming langis ng
abaka/cannabis doon at maraming paraan ng paggawa ng langis o katas at maraming pasyente
ang nalinlang sa pagbili ng mga langis o extract na may mababang kalidad.

Ang  RSO  ay  ginawa  gamit  ang  isang  tiyak  na  pamamaraan,  mula  sa  mga  partikular  na
materyales, at sa isang tiyak na paraan, kaya dapat itong tawagin kung ano ito - RSO.Ang RSO
ay hindi BHO (butane honey oil), ang RSO ay decarboxylated at very potent at sedative.Ang
pinakamahusay  na  RSO  ay  95-98%  THC,  1-2%  CBD  at  napakalakas  at
pampakalma.Karamihan sa iba pang mga uri  ng mga bunutan ay hindi makakapagdulot  ng
langis  na  kasing  lakas  sa  gamot  at  kadalasan  ay  hindi  pa  sila  na-decarboxylated  nang
maayos.Karaniwan kaming nagpoproseso ng malalaking dami ng cannabis at ang pamamaraan
ni Rick ay napakahusay at naka-streamline para sa pagproseso ng malalaking dami.Maaari
kang  magproseso  ng  kalahating  kilong  cannabis  at  makagawa  ng  langis  sa  napakaikling
panahon, gamit ang kagamitan na madaling mahanap sa karamihan ng bahagi ng mundo.Ang
punto  ay  gawin  ang  gamot  sa  lalong  madaling  panahon  upang  hindi  na  maghintay  ang
pasyente.JB”

"Si Rick ay hindi nagsimulang tumawag ito ng RSO, ang iba ay ginawa.Ito ay isang magandang
termino,  dahil  dinadala nito ang mga tao sa impormasyon ni  Rick sa mga pamamaraan at
materyales.Tamang nababahala si Rick tungkol sa mga taong tumatawag ng langis na hindi
ginawa ayon sa kanyang mga pamamaraan at inirerekomendang panimulang materyal upang
makagawa ng Phoenix Tears o RSO.Alam niya kung ano ang nagtrabaho sa kanyang malawak
na karanasan sa pagpapagamot ng mga pasyente, at gusto niyang tiyakin na makukuha ng
mga may sakit na tao ang alam niyang gumagana, at hindi isang bagay na 'maaaring kasing
ganda' na may parehong pangalan...” Matthew

“Ako ay nagpapasalamat magpakailanman sa paghahanap kay Rick Simpson at JB… Binago
ang aking buhayLaurie”

“Kung wala si Rick at ang kanyang video ay hindi ko malalaman na nakakapagpagaling ito ng
cancer ... bagaman ako ay gumagamit at tagatubo sa loob ng halos 27 taon hindi ko alam na
mayroon itong mga katangiang ito ... ngayon ay nagpapasalamat ako kay Rick Simpson . .. at
kung wala ang kanyang katapangan at prangka, lahat tayo ay nabubuhay sa kadiliman tungkol
dito ...para sa kadahilanang iyon sa tingin ko na ang RSO ay isang magandang pangalan para
sa langis ...ngunit ang RSO ay dapat gawin sa mga tagubilin sa RS ... hindi ilang iba paideya ng
tao kung ano ang pinakamahusay ... kung hindi ito nasira - huwag ayusin ito." Peter

“Noong  nagtrabaho  ako  sa  dispensaryo,  nagproseso  kami  ng  malalaking  halaga  ng
cannabis...Nag-uusap  kami  sa  daan-daang  pounds...  bawat  pagkuha!Nakakapagtaka  kung
gaano karaming co2 o type n butane ang pinagdadaanan mo.I wised up at ginawa ang lahat sa
bubble  hash  muna  pagkatapos  ay  na-extract  ito.Gayunpaman,  ang  BHO  ay  talagang
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MABABANG sa THC kaysa sa RSOKung hinihithit mo ito, gusto mo itong kasing dalisay para
sa iyong mga baga.Kung kinakain mo ito ang iyong katawan ay maaaring harapin ang kaunting
bagay  ng  halaman  nang  walang  problema.Ang  paraan  ng  naphtha  ay  pinakamahusay  na
gumagana kung ginagawa mo ito sa bahay para sa pagkonsumo.Hindi maraming tao ang may
access sa isang lab o medikal na grade butane para magsagawa ng BHO extraction at vacuum
purge para hilahin ang anumang mga dumi.Ang pamamaraan ni Rick ay gumana para sa akin
at sa hindi mabilang na iba pang mga tao na nakikita kong hindi na kailangang ayusin ang isang
bagay na gumagana nang walang kamali-mali!" Lee

“I don't CARE kung anong tawag dun!!!Mangyaring tawagan ito kung ano ang gusto mo ngunit
huwag mong basurahan ang isang taong tulad ni  Rick na nagligtas ng libu-libong buhay at
ibinigay ang kanyang buong buhay sa pagpapalaganap ng salita.Hindi tama!!” Donna

“Tinatawag ko itong langis ng abaka sa lahat ng oras, dahil iyon ay, ito ay nasa diksyunaryo, isa
pang  salita  para  sa  Cannabis.Ito  ay  isang  lumang  termino  sa  uso,  ngunit  isang  tamang
termino.Alam nating lahat kung ano ang sinasabi niya." Dion

"Ang  mga pagkuha  ng  butane  ay  hindi  decarboxylated.Lumalabas  ito  sa  sobrang  baba  ng
temperatura.Gumagamit ako ng ISO 99 at naging desperado at ginamit ko ang 91 porsiyentong
ISO.It worked fine at ito lang ako.Sinimulan kong gawin ito noong 93 gamit ang denaturalized
na alak ngunit ako lang ito dahil isa ako sa marami.Hangga't luto na ang lahat ng solvent mo,
masasabi kong mas ligtas ito kaysa sa kakainin ng karamihan sa tanghalian.

Ang gamot na ito ay nagligtas sa aking buhay noong ako ay nasa aking higaan.Ang langis ay
naibigay at ito ay ginawa mula sa parehong naphtha o ISO at hangga't ang lahat ng solvent ay
luto, hindi mo masasabi ang pagkakaiba.Salamat sa lahat para sa pagbabahagi ng kaalaman,
ito ay hindi mabibili ng salapi at ang agham ay isang serye ng mga pag-aaral na paulit-ulit.Sa
pagkakaintindi ko, ang THC ay karaniwang pinipigilan ang mga selula ng kanser at pinipigilan
ang iba pang mga selula ng kanser na patay ngunit walang pinsala sa mga malulusog na selula
hangga't nakakainom ka ng malakas na langis na may THCa na pinainit hanggang sa isang
punto na gagawin itong THC, kaya ina-activate ang THC sa pamamagitan ng init.

Ang tanong ko ay kung paano malalaman kung ito ay ganap na decarboxylated.Si Bob at Ann
sa Willow Creek Springs Ca ay ang aking Youtube video at ipinapakita sa akin pagkatapos na
sabihin sa akin na mayroon akong 3 linggo upang mabuhay.Pagkalipas ng dalawang taon,
sinasabi ko ang Maligayang Pasko ng Pagkabuhay at paniniwala ko na lahat, may sakit man o
wala, ay dapat uminom ng gamot na ito bilang pang-iwas din.Hindi mo kailangang maghintay
para magkaroon ng cancer o iba pang sakit.Pag-ibig.” Bob

-- Mahusay na ipinaliwanag at maayos, Bob, salamat.Ang pinakamadaling paraan ay ilagay ang
mantika sa isang stainless steel cup at ilagay ito sa oven set sa 130°Celsius nang halos isang
oras o higit pa.O hanggang sa ganap na walang aktibidad sa ibabaw ng langis.Pinakamahusay
na pagbati at Maligayang Pasko ng Pagkabuhay sa iyo.JB

“Ang  BHO  at  RSO  ay  dalawang  magkaibang  mundo  pagdating  sa  pagpapagaling,  ang
magandang  RSO ay  halos  imposibleng  matagpuan  sa  mga dispensaryo,  sinubukan  ko  ng
maraming beses upang sila ay maging interesado - ang ilan ay masyadong interesado ang iba
ay hindi.Gawin ang iyong sarili ay sapat na simple, inalis ko ang alkohol sa aking unang batch
sa hood ng aking trak sa isang maaraw na araw sa isang Pyrex pie dish.Binago ng 1st small
batch ang buhay ko.

I make both RSO and BHO THEY ARE NO COMPARISON KUNG MAY SAKIT KA AT GUSTO
KANG MAGBUTI --- KAILANGAN MONG KUMUHA NG RICK SIMPSON TYPE OIL - Simple
lang  ang  RSO  hindi  na  kailangan  pang  ayusin.Gumamit  ng  magandang  bud  material  at
makakakuha ka ng magandang gamot.Sa tingin ko ang mga temp na ginamit upang gawin ang
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dalawa ay ang pangunahing dahilan para sa pagkakaiba.Ina-activate ng init ang mga katangian
ng pagpapagaling ng RSO." Michael

"Ang  magic  ay  nasa  globular  head  ng  trichome.Wala  saanman  ang  THC  na  umiiral  sa
halaman.Ang  halaman  ay  gumagawa  ng  THC  upang  protektahan  ang  mga  bahagi  ng
reproduktibo nito.Kung mas malapit ka sa mga bahaging iyon, ang mga buds, mas maraming
trichomes.Samakatuwid ang mga buds ang may pinakamaraming gamot na magagamit.Ito ay
agham,  hindi  haka-haka.Salamat  muli  Rick  para  sa  inspirasyon  sa  akin  na  gawin  ang
pinakamahusay na langis na magagawa ko.Magandang malinaw na amber oil.” Toni

"Kilala ito bilang RSO dahil sa aking kampanya sa social media." JB

Mataas na THC o Mataas na CBD Oil?
“Medyo naguguluhan ako.Ang aking kaibigan ay may stage 4 na kidney cancer at cancer sa
kanyang baga.Pinakamainam bang bigyan ang mataas na langis ng CBD o langis ng THC?Ang
langis ng CBD ay may bakas lamang ng THC?Binigyan ko siya ng sampung gramo na tubo at
mayroon itong 18% CBD at mas mababa sa 1% THC.Mali ba ang ginagawa ko dito?" Richard

-- "Oo hindi iyon, kailangan mong makuha ang totoong RSO."Mikees

-- Ang 95-98% THC ay hindi 18% CBD, hindi ba?Sabihin sa sinumang nagbigay nito sa iyo na
itigil ang paggawa nito.Ang mataas na hype sa marketing ng CBD ay papatayin ang maraming
hindi  mapag-aalinlanganang  mga  pasyente  na  tila,  nakakalungkot.Bakit  hindi  na  lang  nila
sundin ang mga tagubilin na talagang gumagana?Ang paggamit ng matataas na CBD na langis
ay napakalimitado, hindi sila gumagana nang maayos kahit na sa mga kondisyon ng balat, hindi
ko talaga maintindihan kung bakit ang lahat ay sobrang gung-ho tungkol sa CBD na walang
katuturang iyon.Oo, ito ay isang makapangyarihang gamot din, ngunit  ang paggamit nito ay
talagang limitado lamang kung ihahambing sa tunay na RSO.

95-98%  THC,  1-2%  CBD,  sobrang  potent  at  sedative  at  euphoric;  iyon  ang  iyong
pinakamahusay na langis at iyon ang pinakamahusay na gagana.Subukan mo muna ito.Kapag
ginawa mo iyon,  hindi  ka  hahawakan  o  lalapit  sa  matataas  na  langis  ng  CBD na  iyon  at
malalaman mo ang pagkakaiba at walang sinuman ang magpupunit sa iyo.RSO muna.JB

"Kung gagawin natin ang langis mula sa isang partikular na strain na naglalaman ng 20% THC
paano posible na makakuha ng 98% mula dito?Huwag mong intindihin ito.” Ascen

--  Kung  ito  ay  mahusay  na sinala  at  pinakuluan,  makakakuha  ka  ng  isang  langis  na  may
humigit-kumulang 95% na medyo madali.Ang 98% ay nangangailangan ng kaunting kasanayan
o isang napakahusay na strain.Huwag masyadong tumutok sa mga numero, siguraduhin na ang
langis ay mabisa at pampakalma hangga't maaari.Maaari mo ring i-revaporize ito upang maging
mas mabisa.Ang lahat ng impormasyong iyon ay nasa Rick Simpson Protocole-libro.JB

"Nagkaroon  ako  ng  napakalaking  lipoma  sa  itaas  na  braso  na  gustong  alisin  ng  aking
doktor.Pagkatapos ng humigit-kumulang isang buwan ng 2 o 3 beses na paglalagay ng langis
topically ito ay ngayon ang laki ng isang barya!Mayroon din akong scoliosis at degenerative disk
disease at nakakakuha ako ng AGAD na lunas sa paggamit ng pangkasalukuyan sa anumang
oras na mayroon akong pananakit!Nililigawan lang ako nito!!" Jill

"Ang aking asawa ay may maliit na sugat na may kanser sa kanyang noo na ganap na nawala
pagkatapos ng isang buwan o higit pa sa paglalagay ng langis." Gina

"Ang halaman na ito ay talagang isang regalo." Chelle

“Talagang  natutuwa  ako  sa  page  na  ito  at  sa  mga  impormasyong  matututunan  ko
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rito.Gayunpaman, nakakadismaya na marinig ang iba pang mga cannabinoid maliban sa THC
na ibinaba bilang pangalawa.Ang babaeng ito, at ang kanyang mga magulang, ay hindi nakikita
ang CBD bilang pangalawa.Binigay nito ang kanyang buhay.Hindi ba ang THC ang gumawa
nito, ay ang CBD.Itigil ang kalokohan sa lahat ng ito mangyaring.Pinipigilan mo ang mga tao na
subukan ang matataas na CBD strain kapag talagang matutulungan sila nito.Ang mataas na
THC ay hindi sagot sa lahat at iyon ang dahilan kung bakit mayroong higit sa isang cannabinoid
sa loob ng halaman. Tina Babcock

"Si JB ay sumagot tungkol sa lung cancer hindi Dravet syndrome, walang sinuman ang naninira
sa anumang bagay.Para sa kanser ang mga ulat ng pasyente at siyentipikong pag-aaral ay
nagpapahiwatig  na  ang  THC ang  pumapatay  ng  kanser.Mayroong  ilang  mga pag-aaral  na
nagsasabing ang CBD ay kapaki-pakinabang para sa ilang mga uri ng kanser ngunit kakaunti
kung ihahambing sa mga pag-aaral na ginawa sa THC.Ngayon mga seizure at ilang iba pang
kundisyon na mataas ang CBD ang hinahanap mo.” Kellin

-- Kellin at Tina, ang mga langis na ginagamit namin ay gumagana din sa mga seizure.At ang
mga pasyente ay makakakuha ng hindi maihahambing na mas mahusay na mga resulta kung
gagamitin nila ang tunay na bagay at sinubukang gamutin ang sanhi at hindi lamang ang mga
sintomas.

Hindi ko ibinababa ang CBD, ito ay isang napakalakas na gamot sa sarili, at sa tingin ko ito ay
mahusay sa chewing gum para sa mga bata atbp., halimbawa.Ngunit kung gusto mo ang tunay
na kapangyarihan, kailangan mo ang pinaka-brutal na makapangyarihang RSO at maraming
THC.Subukan lang ito sa mga kondisyon ng balat at tingnan kung ang isang paso o isang sugat
ay gagaling nang mas mabilis gamit ang tunay na RSO o may mababang-grade na mataas na
CBD na bersyon nito.Nakita ko na ito ng sarili kong mga mata, hindi ko na kailangang mag-
eksperimento ng matataas na CBD na langis para sa aking sarili.Gusto ko ang pinakamahusay
para sa aking sarili pati na rin para sa aking mga pasyente.Karamihan sa mga matataas na
CBD  na  langis  ay  may  pangalawang  kalidad  kung  ihahambing  sa  pinakamahusay  at
pinakamabisa at pampakalma na RSO na may 95-98% THC.

Ang iyong  pangunahing  problema ay  ang  pagbili  mo  sa  nag-iisang  cannabinoid  theory  na
itinutulak ng Big Pharma upang sila ay kumita mula sa mga gamot na cannabis.Hindi mo talaga
gusto  ang  mga  gamotbatay  sa  iisang  cannabinoids,  gusto  mo  ang  pinakamalakas  at
pampakalma na langis para sa pinakamahusay na mga resulta.

At maaari mong palaguin ang mga halaman sa iyong sarili at maaari mong gawin ang langis sa
iyong sarili, masyadong, talagang hindi mo kailangang bilhin ito mula sa malalaking kumpanya
ng parmasyutiko na susubukan na maglagay ng napakalaking tag ng presyo sa decarboxylated
cannabis resin nang walang dahilan maliban sa kanilang kasakiman .

Maaaring at malamang na kakailanganin mo ang mga kilo ng langis balang araw - para sa iyong
sarili o sa iyong pamilya -- magkano ang gusto mong bayaran kada gramo?Ang isang usang
lalaki ay labis, kung ang mga halaman ay lumaki sa labas at sa isang malaking sukat.Kaya
walang espesyal na buwis, walang ganoon.100% legalization ay ang tanging paraan upang
pumunta at ito ay dapat gawin ngayon, walang dahilan upang hayaan ang daan-daang milyong
mga pasyente sa buong mundo na magdusa.Huwag mag-atubiling makipagtalo tungkol dito;
ngunit iyon ay tungkol sa lahat ng maaari mong gawin tungkol dito.Magandang pagbati, JB

"Hindi ko maisip ang paggamit ng ganoong kalaking cannabis sa isang taon, ngunit hindi ako
magdadalawang-isip na mamatay sa pagsubok." Susie

"Mangyaring ipagpatuloy ang pagpapaliwanag sa paraang mayroon ka,  ako ay nagtatala at
natututo hangga't kaya ko mula sa iyo tungkol sa kung ano ang mabuti para sa kung ano at iba
pa, gusto kong maging handa at handa sa tamang kaalaman para sa akin at akin...Kung hindi
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mo sinabi ang tungkol sa pangangailangan ng mataas na THC, aakalain kong ok ang anuman,
nagpapasalamat ako sa LAHAT NG IMPORMASYON.” Vicky

"Si Rick ay palaging pinananatili na ito ay mataas na THC na kinakailangan upang bigyan ka ng
pinakamahusay na pagkakataon,  iyon ay malinaw naman kung ano ang nagkaroon siya ng
pinakamahusay na mga resulta.Maraming bagay ang CBD ay maaaring mas mahusay para sa,
ito  ay  karaniwang ginagamit  sa  mga bata  para  sa Dravet  Syndrome,  ADHD at  malubhang
obsessive compulsive disorder dahil marami pa rin ang mga tao ay natatakot na makakuha ng
mga bata  mataas.Ang  THC ang  nagpapataas  sa  iyo.Natagpuan  ko  ang  ilang  mga  tao  na
gumagamit ng mataas na THC na langis upang gamutin ang karamihan ng mga tao ngunit kung
ang pasyente ay hindi tumugon tulad ng inaasahan lumipat sila sa mataas na CBD at ito ay
gumana nang mas mahusay.

Sa palagay ko lahat ay iba at bawat kanser ay iba.Ngunit hangga't ang lahat ng kinakailangang
pananaliksik  ay  pinapayagang  gawin  ito  ay  malamang  na  pinakamahusay  na  manatili  sa
pamamaraan  ni  Rick.Mataas  na  THC,  nangingibabaw  na  indica  na  sumusunod  sa
protocol.Sinasabi na kung magsisimula sila sa maliit at magdoble ng mga dosis tuwing 4 na
araw ang pasyente ay maaaring bumuo ng isang tolerance nang mabilis at ang matinding antok
ay humupa pagkatapos ng ilang sandali sa langis.Ang langis ni Rick ay 95-98% THC ngunit ang
mga psychoactive effect ay hindi makakasama sa iyo.

At kapag sinusubukang magpasya kung kaninong paraan ang susundin hindi ako naniniwalang
may mas maraming karanasan sa gamot na ito kaysa kay Rick.Nakita ko na ang pamamaraang
Dutch at isipin mo na lang kung may namamatay na bakit mo ididilute ang lunas?” Nick

"Dahil narinig ko ang mataas na CBD na langis na tumutulong sa mga seizure, lagi kong iniisip
na kung bibigyan ng mga magulang na iyon ang kanilang anak ng hybrid ngunit nangingibabaw
ang indica oil  ay gagaling ang bata.Alam kong kinokontrol ng CBD oils ang mga seizure at
natutuwa ako na MAY makakatulong sa mga bata tulad ni Charlotte ngunit isipin ang paggaling
na maaaring mangyari kung bibigyan ang THC at ang iba pang spectrum ng cannabinoids sa
halaman.Kaya't  ang iyong anak  ay  natutulog  nang husto  dahil  sa  THC,  ang kanilang mga
katawan ay mag-aadjust sa dosis.Sa palagay ko ang buong halaman ay ang pinaka-kapaki-
pakinabang, wala ni isa man ang natukoy na cannabinoid." Sara

"Ang media ay patuloy na tumutuon sa paghihiwalay ng mga cannabinoid, ngunit napatunayan
na ang THC at CBD ay pumapatay ng cancer at nagpapaliit ng mga tumor.Ang Rick Simpson
Oil na gawa sa Cannabis Indica ay ang gamot na nagpapagaling kay Landon at Brave Mykayla
at  marami  pang iba  at  kahit  sino  ay kayang gawin  ito.Huwag hayaang isipin  ng media  na
kailangan mong maghintay para sa lunas na ito, o paghiwalayin ang CBD!Gumagana rin ang
THC sa aming endocannabinoid system." Hanan

"Nakahanap ako ng ilang mga site sa online na nagsasabing nagbebenta sila ng mataas na
CBD na langis nang walang THC.Ako ay mapalad at malusog ngunit iniisip kung ang mga ito ay
nagkakahalaga ng pera upang kunin bilang isang preventative.Ang isa ay tunay na pang-agham
na langis.Inaangkin nila na nagpapadala sa lahat ng 50.Kahit sino?” Mike

"Ang tunay na pang-agham na langis ay nakuha mula sa pang-industriyang abaka, na walang
substantive  THC.Ang  hakbang  koumiinom  si  nanay  ng  CBD oil  at  RSO  para  sa  kanyang
ALS.Ang langis ng CBD ay may mga benepisyo, ngunit sa palagay ko kung wala ang iba pang
mga cannabinoids, hindi ito kasing epektibo, kung mayroon man. Jennifer

"Sa aking karanasan sa paggawa at paggamit ng iba't ibang mga strain at timpla ng mga langis,
nakita ko ang uri ng CBD Only na hindi epektibo o hindi gaanong epektibo.Na humahantong sa
akin na maniwala na dapat mayroong hindi bababa sa isang maliit na porsyento ng THC na
natitira, upang ang mga CBD ay maging epektibo sa anumang isyu sa kalusugan na ginagamot
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nito." Mayaman

"Kadalasan ang mga produktong iyon ay hindi matugunan ang mga inaasahan, lalo na tungkol
sa panloob na paggamit.Kung ihahambing sa tunay na RSO (ibig sabihin, decarboxylated na
lubhang mabisa at pampakalma na cannabis resin na may humigit-kumulang 95% THC), ang
mga produkto ng CBD ay mamumutla kung ihahambing sa karamihan ng mga kaso.Ang mga ito
ay mahusay na gagana para sa mga kondisyon ng balat at pangkasalukuyan na paggamit sa
mga pampaganda, halimbawa.Kapag ginamit sa loob, magiging mas hindi epektibo ang mga ito
kaysa sa tunay na RSO, sa karamihan ng mga kaso muli.

Ang mga langis ng CBD ay ibang produkto lamang at hindi nila natutugunan ang pamantayan
para  sa  tunay  na  RSO.Kung  ihahambing  sa  tunay  na  RSO,  ang  mga  langis  ng  CBD  ay
kadalasang magiging sobrang mahal na maling pag-asa.Sa kasamaang palad.

Kaya muli,  gaya ng nakasanayan, gumawa ng sarili  mong langis hangga't  maaari,  palaging
magtrabaho kasama ang pinakamabisa at  pampakalma na materyal ng usbong na makikita
mo.Ang sobrang potent at sedative indica dominant na mga strain na may 20% THC o higit pa
ay pinakamahusay na gumagana at nagbibigay ng pinakamahusay na ani.Ang pinakamahusay
lamang ang pinakamahusay na gumagana.Magkaroon ng kamalayan diyan at huwag hayaang
maagaw ka ng sinuman.Baka buhay mo ang nakataya, ingat ka talaga.Kadalasan mayroon ka
lamang  isang  pagkakataon  at  hindi  ka  makakakuha  ng  pangalawa,  huwag  kalimutan  ang
tungkol doon.

Itulak  ang  iyong  mga  mambabatas  na  gawing  legal  ang  paglaki  at  pagproseso  ng
cannabis/hemp plant kahit gaano pa karami ang THC.Hilingin sa kanila na i-regulate ito tulad ng
pag-regulate nila sa mais o tsaa.Pinoprotektahan ng THC at ng resin ang mga halaman.At sa
palagay ko,  ang mga halaman na makakapagdulot  ng napakaligtas  at  mabisang gamot  ay
nararapat sa pinakamahusay na proteksyon.Sumasang-ayon ka ba?" JB

Mga side effect
"Tiningnan ko ang kalendaryo ng aking telepono upang makita kung kailan ang Feb 8.Biyernes
ng gabi noon at natulog daw siya hanggang Lunes ng umaga.Haha, pagpalain mo ang puso
niya.Pagkuha  ng  isang  gramo  nang  diretso,  naiintindihan  ko  iyon.Bless  bless  bless  him.”
Maranda

“Noong una kong sinimulan ang pag-inom ng mantika na mayroon akong 'Kakila-kilabot' na mga
side  effect,  dapat  na  kumain  ako  ng  kalahating  kahon  ng  donut!!!Ha  Ha  Ha!!!Nais  kong
magkaroon  pa  ako  ng  napakasarap  na  tulog!Araw-araw  ay  inaabangan  ko  ang  gabi  para
makatulog ako.Kukuha  ako  ng  kaunting  mantika  sa  7:00 matulog ng mga 9:30 at  matulog
hanggang 8:30.Kahanga-hanga!!!” Tom

"Kabalintunaan  na  marami  tayong  naririnig  na  mga  kuwento  ng  mga  taong  umiinom  ng
cannabis concentrates, araw-araw, na walang kwentong katatakutan, walang addiction, walang
side  effect  o  nauugnay  na  pagkamatay  ngunit  ang  mga  lokal  na  gumagawa  ng  batas  ay
lumalaban sa pagtatanim, paggamit  at pagbebenta ng marijuana sa interes ng 'pampubliko.
mga alalahanin  sa  kaligtasan',  na,  ay  isang  pagtatakip  para  sa kanilang  katapatan  sa  Big
Pharma  at  sa  'panunuhol  sa  pananalapi  ng  Booze-Baron  upang  higpitan  ang  paglago  ng
industriya ng cannabis sa US...” Raphael

“Nagsimulang magbigay ng langis sa aking ama nitong linggo.Advanced na kanser sa prostate
na kumalat sa ilang mga batik sa buto.Sa ngayon ay tulog na tulog siya at nanumbalik ang
gana.Hindi siya kumakain ng kahit ano dahil sa pananakit ng radiation sa lalamunan.Gayundin
ang ilan sa kanyang pagkabalisa ay nauwi sa tila masasayang pangyayari sa kanyang ulo!
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Kumukuha pa rin siya ng pain meds sa ospital na nakakatulong para sa matinding pananakit
hanggang sa makontrol  ang mga bagay.Ang mga doc ay hindi  alam ang tungkol  sa langis
bagaman.Nagpahiwatig pa kami ng ideya na pagsamahin ang langis sa mga gamot,  ngunit
bumalik ang mga doktor na may mga gawa-gawa ng napakalaking epekto.Gusto kong hilingin
sa kanila na ipakita sa amin ang mga pag-aaral, ngunit ayaw kong malagay sa alanganin ang
paglaya  ni  tatay  dahil  naging  kami.minarkahan  bilang  'mahirap'  para  sa  pagtatanong  sa
pangangailangan para sa labis na meds na nagpapalala sa kanya ng mas masahol pa.

Hindi ko nais na gamutin ang kanser sa ospital sa aking pinakamasamang kaaway.Narinig ko
na ang mga nakakatakot na kwento, ngunit sa palagay ko sa ilang antas naisip ko na ang mga
bagay ay iba para kay tatay.Taos pusong umaasa na hindi pa huli.” Edmund

-- Edmund, tama sila tungkol sa mga posibleng epekto, ngunit ang mga iyon ay dulot ng mga
kemikal  na ibinibigay nila sa kanya,  hindi  ng langis.Kung mas maaga mo siyang maiuwi at
punuin siya ng langis, mas malaki ang pagkakataon.Hindi pa huli ang lahat para magsimula sa
langis, ang tanong lang ay kung hindi pa huli ang lahat para mauna ito sa sakit.Ngunit iyon ay
direktang konektado sa kung gaano karaming langis ang iyong mapapasok sa kanya at kung
gaano kabilis.

Sa pamamagitan nito hindi ko sinasabi na hindi mo dapat sundin ang protocol o dapat kang
magsimula sa malalaking dosis.Iuwi mo siya, sundin ang protocol at umasa tayo sa ikabubuti.JB

“Hello Jindrich, gusto kong ibahagi ang ilan sa mga 'side effects' ng langis.Una, matagal na
akong gumagawa ng sarili ko at bumibili din ng ilan sa isang dispensaryo (tulad ng sa sarili ko
na mas mahusay!), Wala akong anumang espesyal na kondisyon o sakit, marahil ay nakainom
ng halos 30 ml mula noong 2012, kaya…

– Hindi na makainom ng alak...isang baso ng alak at  wala na ako!I  was not  trying to stop
drinking but really my body is rejecting it completely and it fells really nice to be clear headed!!

-- Ang iris ng aking mga mata ay ganap na berde...wala nang maliliit na brown na tuldok dito at
doon (kung alam mo ang iridology,  ang mga maliliit  na tuldok ay isang indikasyon ng mga
malfunctions  ng  organ  o  kahit  na  pagkamatay),  kaya  ang  malinaw  na  mga  mata  ay
nangangahulugan ng mahusay na kalusugan!

-- Parehong epekto para sa aking 10 taong gulang na asong pastol na malinaw ang mga mata
at maraming enerhiya!(Siya ay may mga 6 na dosis).Ang langis at lahat ng hindi inaasahang
epekto!!Salamat at  Rick para sa lahat  ng iyong pagsisikap na ibahagi ang gamot na ito sa
mundo.Mahal na mahal, Estelle"

Q.Mayroon bang hostel sa California o Colorado kung saan maaari akong maging residente ng
legal at makakuha ng langis para gamutin ang aking kanser?Salamat.

A.Iyan ay isang magandang tanong, David Carpenter.Mula sa sinabi sa akin, ang kailangan mo
lang ay isang motel address at pagkatapos ay maaaring magreseta ang doktor ng cannabis sa
iyo.Kaya  sa  tingin  ko  ay  hindi  na  kailangang  magbayad  ng  dagdag  na  bayad  sa  isang
lugar.Ngunit  kung  may  nagbabasa  nito  na  may  pag-iisip  sa  negosyo,  sabihin  ko  lang  na
maraming tao mula sa buong mundo ang hindi tututol sa paglipad sa Colorado o California para
magpagamot.Ito ay hindi solusyon para sa lahat at ang mga walang pera ay hindi magkakaroon
ng pagkakataong iyon,  ngunit  tiyak na makakatulong ito sa marami pang iba na tutulong o
makakatulong sa iba sa hinaharap.JB

Kapag ang mga pasyente na nag-chemo ay nagsimulang gumamit ng langis, ang unang bagay
na dapat gawin ng langis ay i-detoxify ang katawan.Kaya kung minsan ay tumatagal ng 120-
150g ng langis bago ito magsimulang umatake sa cancer mismo.Talagang hindi magandang
ideya na kumuha ng chemo, lalo na kapag ito ay ganap na hindi kailangan kung isasaalang-
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alang na ang medikal na sistema ay alam ang tungkol sa cannabis bilang isang lunas para sa
kanser sa loob ng dose-dosenang taon.JB

“Kakasulat  ko lang noong nakaraang linggo tungkol sa pagsusuka sa mantika.Sa wakas ay
tumigil ako at gumagamit pa rin ako ng parehong batch ng langis.Ang ganda ng pakiramdam ko
ngayon.Sa  palagay  ko,  ni-detox  ko  ang  lahat  ng  mga  gamot  na  parmasyutiko  sa  aking
sistema.Ito ay isang malungkot na karanasan ngunit  ang detox ay hindi kailanman masaya.
Robin

“I don't know for sure but my guess would be that you took too much too soon.Mayroong isang
bagay tulad ng pagiging masyadong mataas at maaari itong magsuka ng ilang mga tao.Alam ko
ito mula sa personal na karanasan.(Na-realize ko lang na parang nakakakonsensya.Hindi ko
sinasadya yun.)” Tina

”Tina,  naisip  ko  rin  iyon  at  maraming  tanong  kung  bakit  ako  nagkasakit.Naniniwala  talaga
akonag detox dahil sa nangyari sa akin last December.Sinabihan ako ng aking oncologist na
ako ay nasa aking 'mga huling yugto' na naubusan ako ng langis at nagkaroon ako ng IV ng
Zometa upang  makatulong  na  palakasin  ang  aking  mga buto.Lumalabas  na ang  langis  ay
gumagana bilang isang allergy pill at nagliligtas sa akin mula sa mga epekto ng Zometa.Wala sa
langis, ako ay naging anorexic, ay nasa matinding sakit habang ang Zometa ay pumapasok sa
aking mga buto at nagsusuka, nanlalamig at naospital.

Since that incident, hindi na ako makaupo ng Indian style dahil sobrang sakit ng mga kasu-
kasuan  at  balakang  ko.Nang  magsimula  akong  muli  sa  langis,  maayos ako sa  una  ngunit
pagkatapos ay unti-unting nagkasakit.Nagkasakit ako noon at noong nagsusuka ako ng ilang
araw at miserable, may kakaibang nangyari, natanggal lahat ng joints ko at wala na akong joint
pain after 6 months.Flexible na naman ako.Naniniwala lang ako na nakuha ng langis ang dumi
sa aking mga kasukasuan na maaaring manatili sa iyo ng isang taon." Robin

"Napakahalaga  na  makapasok  hangga't  maaari  sa  isang  terminal  na  pasyente  sa  lalong
madaling  panahon.Karamihan  sa  mga  pasyenteng  may  terminal  ay  sumailalim  sa
chemo/radiation, mga painkiller, atbp.Siguraduhin na ito ay ginawa nang maayos at simulan ang
pag-inom hangga't maaari sa lalong madaling panahon at hindi ako titigil sa pag-inom nito kahit
man lang hanggang sa tuluyang mawala ang cancer!” Bonny

"Kapag sinabi sa iyo ng iyong mga doktor, "Ikaw ay terminal," hindi mo ba gustong subukan ang
anumang  nasa  labas?Pag-isipan  mo...Pagkatapos  ng  diagnosis  na  tulad  nito,  ano  ang
kailangan  mong  mawala?May  pamangkin  ako  na  buhay  ngayon...dahil  sa  mantika  na
ito...Kailangan ko pang sabihin?" Carol

“Ako yun pamangkin niya.Talagang gumana.” Joanne

“Nag-half-marathon ako, nakalikom ako ng $5000 para sa cancer research.Hindi ko alam na
mayroon nang lunas at hindi nila ito ibibigay sa akin....Dalawang beses nila akong binigyan ng
napakalakas  na  chemotherapy.Sinira  nila  ang  aking  atay;  sinira  nila  ang  aking  mga
bato.Pinauwi  nila  ako  para  mamatay  noong  Abril  ng  nakaraang  taon.Sabi  nila  hindi  ako
mabubuhay  ng  anim  na  linggo.At  narito  ako  ngayon,  buhay  pa,  dahil  natagpuan  ko  ang
PhoenixTears.ca at ipinakita sa akin ni Rick Simpson kung paano gumawa ng sarili kong gamot
para narito ako ngayon.

Kailangan nating sabihin sa lahat ang tungkol sa lunas na ito.Kailangang malaman ng lahat:
may  aktwal  na  mga produktong  medikal  na  marijuana  na  tutulong  sa  iyo  na  mabuhay,  at
makakatulong sa iyong mga kaibigan na mabuhay na may kanser.Kailangang malaman ng
lahat: walang dapat mamatay sa cancer.May lunas, laging may lunas.Sila ay ...Hindi papayag
ang Big Pharma sa amin.How dare nila?!Ang pananaliksik sa kanser ay isang multi-bilyong
dolyar na industriya.At ano ang ginagawa nila?Pinapatay nila ang mga katulad ko gamit ang
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kanilang  mga  droga.Ito  ay  kalokohan!May  lunas!Gumagana  ang  langis  ng  Phoenix  Tears!
Sabihin sa lahat.Please!” Joanne

“Hi Rick Simpson, I have faith in the oil  and I am currently using it  for my mother who has
cancer, but I have a question, sabi mo dapat 2 ounces in three months ang ubusin niyan, pero
mahina ang nanay ko dahil sa sakit and only taken as an ounce and is about to meet three
months, but still taking it, and I want to know if it is the same effect, kasi sabi mo dapat in three
months.Pakisagot sa akin ang mensahe dahil nag-aalala ako." Esmeralda

"Huwag kang masyadong mag-alala  tungkol  sa  kung gaano kalaki  ang kanyang kinuha sa
ngayon.Ipagpatuloy mo lang ang pagsusumikap sa kanya na kumain ng kaunti pa.Sabihin sa
kanya na kumain ng mas malaking piraso kaysa dati, kapag siya ay natutulog sa gabi, unti-unti
na siyang makakain.Siguraduhing kumain siya ng mas malaking dosis sa gabi at mas mabilis
siyang makakaipon ng tolerance.Ginawa ng tatay ko ang parehong bagay sa unang tatlong
buwan.Matagal bago siya nakakain ng mahigit kalahating gramo sa isang araw at nawawala
ang cancer kahit  na halos hindi na siya kumakain ng 1/4 gramo sa isang araw-(lumiliit  ang
tumor).Ngayon ay umaabot siya ng halos isang gramo sa isang araw, at nakakain siya ng higit
sa isang daang gramo sa loob ng 10 buwan.Good Luck!” Jose

“Kumusta sa lahat, mayroon akong kaibigan na sumusubok na pagalingin ang isang talamak na
kaso ng lyme disease na may purong CO (mga 70-80% THC at ginawa gamit ang organic grain
alcohol) na binili mula sa isang napaka-kagalang-galang, pribadong gumagawa ng langis.Nang
umabot siya ng humigit-kumulang 3/4 gramo sa isang araw mga 3.5 linggo na ang nakalipas,
nagsimula siyang magkaroon ng kawalan ng gana, paulit-ulit na pagduduwal, at napakalambot
na tae (halos pagtatae) sahindi bababa sa 3 beses bawat araw--ito ay nangyayari pa rin ngayon
at hindi bumuti sa lahat, ngunit hindi rin lumala, na mabuti.

Every single morning for a month now, her body literally dump everything in the colon it seems,
& the smell can detected at the other end of the house (sorry for the TMI!) Weird thing is that her
poop started smelling really toxic. ..halos tulad ng isang kemikal, mga isang linggo pagkatapos
taasan ang dosis mula 1/2 hanggang 3/4 ng isang gramo.Kakaiba ang amoy--hindi man lang
amoy tae!!

Siya ngayon ay nasa isang gramo sa isang araw (sa nakalipas na 1.5 na linggo), at ito ay ganito
pa rin, kung hindi man ay mas malala.Walang ibang isyu o problema, at talagang mabilis siyang
gumaling at mas mahusay siya kaysa sa nakalipas na 10+ taon ng antibiotic, herbal protocol,
atbp.Sa ngayon, ang improvement sa kanyang kalusugan ay sobrang dramatic...for the better!!
Ito ba ay nakakalason na dumi na nagreresulta mula sa pagkamatay ng lyme bacteria, detox, o
iba pa?Inisip ko talaga kung posibleng nagkaroon siya ng colon cancer o iba pang cancer na
inaalagaan ng langis, na maaaring magdulot ng nakakatakot na amoy at madalas na malambot
na tae.Any advice out there??Normal ba ito?”

“Ito  ang  aasahan.Kapag  ikaw  ay  nasa  langis...(kung  ginawa  ng  maayos)  ang  katawan  ay
gumagawa  ng  isang  pangunahing  detox.Ang  pinakasimpleng  paraan  para  ilarawan  ito
ay...anumang bagay na pumapasok sa iyong katawan na hindi gusto ng gamot, ito ay gagawa
ng paraan upang maalis ang dumi.Mukhang alam ng iyong provider kung ano ang kanyang
ginagawa dahil ang mga sintomas na ito na iyong pinagtatanong, ay nangyayari sa aming lahat
o sa aming mga pasyente.Ang ganitong uri ng sintomas ay tumagal ng higit sa 3 buwan naming
mag-asawa.

Ang  tanging  bagay  na  nakakaabala  sa  akin  ay  ang  THC  at  CBD  ay  binibilang  sa
produkto.Kapag gumagawa kami, nag-a-average kami ng 93-97% THC at sa pagitan ng 1.34 at
1.59% na  CBD.Ito  ay  makakamit  lamang  sa  pamamagitan  ng  pagpapalit  ng  solvent  o  sa
pamamagitan ng pagpapalit ng iyong decarboxylation ng nasabing produkto.
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-- Magdagdag ng mga buto ng abaka sa diyeta, maaayos nila ang tae nang napakabilis.Kapag
ito ay masyadong runny, kailangan mong magdagdag ng isang bagay na solid.At iyon ang mga
buto.Siguraduhing  hindi  siya  umiinom ng  anumang  mga kemikal  na  tabletas.Ang  amoy  ay
detox, walang dapat ipag-alala." JB

"Kabilang ang mga side effect: panonood ng mga cartoons sa buong weekend." Matt

Aling mga Strain/Varieties?

“Kasama  ko  si  Richard  dito.Mayroon  ka  bang  listahan  ng  mga  strain  na  napatunayang
gumagana?Ano ang ilang magandang kumpanya ng binhi na mag-order?Umorder lang ako ng
buto.Ano ang mga bagay na dapat kong hanapin sa isang magandang strain?THC, CBD, indica
vs sativa?Ang strain na in-order ko ay may THC level na 18-23% at CBD na nasa 0.7-1.0%.
Cisco

--  Nais  kong  makapagbigay  ako  ng  isang  listahang  tulad  niyan,  Cisco,  ngunit  hindi  ko
magagawa at hindi ko magagawa sa lalong madaling panahon hanggang sa magawa namin
ang lahat ng kinakailangang pagsasaliksik upang masabi ko iyon sa iyo.Narito ang isinulat ko
kay Richard: Hindi ko talaga maibigay ang pangalan ng isang strain, kailangan mong subukan
ito palagi at tingnan kung ano ang mga epekto nito sa pangpawala ng sakit.Hindi ko alam kung
ano  ang  ginamit  ng  pasyenteng  ito.Ang  White  Widow  na  pinalaki  noon  ni  Rick  ay  isang
mahusay na pangpawala ng sakit, mukhang hindi ganoon kalaki ang epekto ng European White
Widows.Kaya gaya ng nakasanayan,  ang pinakamabisang at  pampakalma at  couch-locking
indica (dominant) na mga strain na may 20% THC o higit pa, ay naghahalo ng mga langis mula
sa ilang mga strain para sa pinakamahusay na mga resulta.Maghanap ng talagang malupit na
makapangyarihang  mga  strain  na  makaka-couchlock  sa  iyo  pagkatapos  ng  ilang
puff.Magandang pagbati, JB

"Mayroon bang anumang kapaki-pakinabang na sangkap ang halamang lalaki?" Bill

-- Ang mga batang lalaki na halaman ay ginamit para sa hibla para sa malambot na damit para
sa mayayaman.Hindi ako gagawa ng gamot mula sa mga lalaki, ang ilang mga tao ay magiging
allergy  sa  pollen  at  maaaring  magdulot  ng  problema.Maaari  kang  mag-juiceang  mga ito  o
gamitin ang mga ito para sa mga tsaa (kung sila ay malusog at lumaki nang organiko).Ngunit
hindi ka makakakuha ng pinakamahusay na gamot mula sa mga halaman.JB

Q.Ang Afghan Kush ba ay isang angkop na bagay upang gumawa ng langis.Gumawa ako ng
ilang langis mula sa mga bagay sa kalye at ginagamit ko ito sa nakalipas na dalawang linggo
dahil nagkaroon ako ng mga problema sa pagtulog, ngayon ay natutulog ako na parang sanggol
at gumising nang maayos sa umaga.Ang problema mahirap kumuha ng magandang gamit sa
London kaya ako nag order ng AK, just need your opinion now.Maraming salamat

A.Hindi  ko  talaga  masasabi  ang  pangalan  ng  strain.Kung  ito  ay  makapangyarihan  at
nagpapaantok  sa  iyo,  dapat  itong  makagawa  ng  mahusay  na  gamot.Tulad  ng  alam  mo,
inirerekumenda namin ang pinaka-makapangyarihan at pinaka-sedative strains (mas mabuti na
may  20%  THC  at  higit  pa)  at  ang  pinakamahusay  na  mga  langis  ay  ginawa  mula  sa
kumbinasyon ng ilang napakalakas at  sedative strains, kaya susubukan kong mag-order ng
ilang sedative strains kung sa lahat ng posible, iyon ay magiging perpekto.Ngunit kahit na ang
mga solong strain na langis ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan, ang sinasabi ko lang
ay ang pinakamahusay na mga langis ay karaniwang ginawa mula sa isang kumbinasyon ng
ilang mga strain.Magandang pagbati, JB

"May isang magandang dahilan na inirerekomenda ni Rick Simpson ang paggamit lamang ng
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mataas na antas ng THC mula sa Indica. Ang Indica ay isang pampakalma na nagtataguyod ng
pahinga  at  pagtulog,  parehong  kinakailangan  para  sa  pagpapagaling.  Ang  Sativa  ay
nagpapasigla  at  nagpapataas ng iyong  presyon ng dugo.  Sa ilang mga kaso  maaari  itong
maging mapanganib para sa mga taong may mataas na presyon ng dugo o nakompromiso ang
mga sistema, kaya bago ka magbigay ng payo, MANGYARING alamin ang paksa. Hindi mo
gustong makasakit ng sinuman. Para sa karamihan ng mga tao, ang payo ni Stan (sativa sa
umaga,  indica  bago  ang  oras  ng  pagtulog)  ay  mabuti,  Kung  gumagamit  ka  ng  hybrid,
siguraduhin na ito ay hindi bababa sa 80=90% Indica. Good luck.” Gary

“C: Hi there Jindrich.....Bago lang ako sa Rick Simpson cure (may cancer ako)...Nabibilang ako
sa isang club ng mga mamimili ng cannabis dito... Kaya mayroon akong kaunting pagpipilian ng
mga strain na bibilhin.Iniisip  ko lang kung ano ang aking pinakamahusay na pagpipilian ng
indica  para  sa  paggawa  ng  lunas?Anumang  mga  mungkahi  ay  lubos  na
pinahahalagahan.Salamat.

JB:  Hi  C,  kunin  ang  pinakamalakas  na  pinaka-sedative  indica,  mas  mabuti  ang  ilang  mga
strain.Kung  mayroon  kang  pagpipilian,  bibili  ako  ng  3-4  na  onsa  ng  bawat  isa  sa
pinakamabibigat na strain/buds na magagamit at gagawin ang langis mula sa kalahating kilong
iyon.

C: OK, salamat...anong ibig mong sabihin na pinakamabigat?

JB: Pinaka-sedative, sobrang nakakaantok, may knock out effect

C: Paumanhin, ngunit ito ay bago sa akin.

JB: Walang problema.Lubhang, halos narcotically sedative, napakabigat.

C: OK

JB: Gamitin ang mga salitang ito at sabihin sa mga nagtatanim na, malalaman nila kung ano
ang  sinasabi  ko,  sana.
C: Alam ko meron silang kush, hash valley.Hindi ko na matandaan ang ibang mga pangalan.

JB: Muli, kumuha ng isang taong may karanasan sa iyo at hayaan silang subukan ito para sa
iyo.

C: OK

JB: At bumili ng pinakamalakas na pinaka-sedative strain na mayroon sila, 20% THC o higit pa.

C: OK....maraming salamat sa lahat ng ginawa mo

JB: Payag ka, C.

C: At salamat din kay Rick...Literal na nailigtas niyo ang buhay ko sa ngayon.

JB: Sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa iyo.Mangyaring sundin ang lahat ng mga tagubilin sa
aming  site  sa  salita  para  sa  pinakamahusay  na  mga  resulta.Kunin  ang  langis  gaya  ng
inirerekomenda, pataasin ang pH ng iyong katawan (lemon juice, pakwan atbp.),  kumain ng
mga buto mula sa dalawang mansanas araw-araw, lumayo sa mga doktor at CT at Xray kung
gusto  mong  mabuhay.Sila  ay  mga  dalubhasa  sa  pakikipag-usap  sa  iyo  sa  kanilang
nakamamatay na "naaprubahan" na mga paggamot at maaaring ang aming mga pasyente ay
kinuha ang kanilang payo, tumigil sa paggamit ng langis at namatay.

C: Gagawin....salamat ulit.
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(pagkalipas ng apat na oras)

C: Hoy Jindrich.Salamat sa tulong mo kanina.Nakakuha ako ng timpla ng Indica OG Kush at
Hash Truffle.Ang mga tao sa club ay tila naisip na iyon ang pinakamahusay na mayroon sila
para sa paggawa ng gamot.

JB: Okay.Mukhang maganda.

C: Mabuti :-)...Kaya sa palagay mo magiging mabuti iyon para sa paggawa ng gamot?

JB: Wala talaga akong iniisip, maliban kung nakikita at sinubukan ko mismo ang materyal.Ang
mga pangalan ay tunog ok at pamilyar, ngunit hindi ko talaga alam kung gaano kalakas ang
mga  buds  at  kung  ano  talaga  ang  nakuha  mo.
C: Ah, sige.Mga 6 weeks na akong umiinom ng gamot...kahanga-hanga ang mga pagbabago sa
akin...Lahat ng nakakakilala sa akin ay namangha.Well, ikaw ulit.Alam mo Jindrich, nakilala ko
ang  isang  babae  na  na-diagnose  na  may  eksaktong  kaparehong  kanser  sa  akin,  3  araw
pagkatapos ko.Magkasing edad kami, magkaparehas ang stage ng cancer, magkapareho ang
lahat.Inalok ako ng radiation,  gayundin siya.Sinabi  ko na walang paraan,  ginagawa ko ang
pagpapagaling kay Rick Simpson.Pinili niya ang radiation.Jindrich, namatay siya 4 na araw na
ang nakakaraan mula sa radiation, mula sa mga nakakatakot na paso na nahawahan.Siya ay
55  lamang,  malakas,  ngunit  pinatay  siya  ng  "lunas".Ginagawa  lang  akong  mas  tiyak  na
ginagawa ko ang tama sa aking pinili.

JB:  Alam  ko  ang  mga  ganyang  kwento.Talagang  nakakasuka  ang  ginagawa  nila  sa  mga
pasyente.Pinakamabuting pagbati, C.Alam mo na ang gagawin."

"Sa tingin ko ang isang magandang paraan upang ipaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng
kalidad ng mga langis ay:

Ang  95-98%  THC  ay  katumbas  ng  95-98%  na  pagkakataon  ng  kumpletong  paggaling  at
kaligtasan.

Ang 80% THC ay katumbas ng 80% na pagkakataon ng kumpletong paggaling at kaligtasan

Ang 70% THC ay katumbas ng 70% na pagkakataon ng kumpletong paggaling at kaligtasan

Ang  60%  THC  ay  katumbas  ng  60%  na  pagkakataon  ng  kumpletong  paggaling  at
kaligtasan.atbp.

Gayunpaman, ang 100% THC ay hindi katumbas ng 100% na pagkakataon ng kumpletong
paggaling at kaligtasan dahil ito ay ibang sangkap kaysa sa langis.

Kapag ang pasyente ay gumagamit ng chemo at radiation kasama ng langis, o nakaranas na ng
mga paggamot na ito dati, hatiin ang mga porsyento sa dalawa o tatlo, maaaring apat o lima, sa
mga ganitong pagkakataon ay hindi mo alam kung ang langis ay magkakaroon ng sapat na
kapangyarihan upang maputol  ito.  .Ang mga naturang pasyente ay dapat  kumain ng 2 o 3
beses na mas maraming langis (120-180g sa loob ng anim na buwan).

Ito ay binanggit para sa mga layunin ng paliwanag lamang,upang mas maunawaan ng mga tao
ang kahalagahan ng kalidad at nilalaman ng THC ng langis. Ang pangunahing criterion ay ang
mga  langis  ay  dapat  gumawa  ng  isang  napakalakas  at  pampakalma  na  epekto  kapag
natutunaw.Ang pinakamahusay na mga langis ay labis na pampakalma, ngunit euphoric (kaya't
kainin mo ang mga ito,  matulog at  magising pagkaraan ng ilang oras na humahagikgik  na
parang bata).

Kapag na-filter  mo nang mabuti  ang iyong langis at  nagdagdag ng ilang patak ng tubig sa
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pagtatapos  ng  proseso  ng  pagkulo  (at  samakatuwid  ay  walang  mga  hindi  kinakailangang
materyal ng halaman sa loob nito), mayroon ding magandang pagkakataon na ikaway talagang
gusto ang lasa ng langis.Kaya paulit-ulit -- siguraduhin na ang iyong langis ay palaging mabisa
at pampakalma hangga't maaari para sa pinakamahusay na resulta ng paggamot.Sundin ang
mga tagubilin kapag gumagawa at gumagamit ng langis, sa paraang iyon ay makatitiyak kang
nagawa mo ang maximum na magagawa mo para sa pasyente.Magandang pagbati, JB”

"Hindi ako naniniwala na ito ay dapat na 95 porsiyento." Mayaman

-- Ito ay hindi kailangang 95% THC, Mayaman, ngunit ang mga langis na may humigit-kumulang
95% na THC ay  ang  pinakamabisa  at  kung  mas  mabisa  at  pampakalma ang  langis,  mas
mahusay itong gumagana bilang gamot.Maaari kang palaging kumuha ng mas kaunti sa mas
mabisang  langis  at  ito  ay  gagana  nang  mas  mahusay  kaysa  sa  isang  mababang  uri  ng
langis.Ito ay talagang kasing simple nito.JB

“Mga  pamantayan  at  kontrol  sa  kalidad  -  oo.Ngunit  kung  aprubahan  lamang  ni  Rick  ang
nasabing  mga  pamantayan  at  qc.  Sue
-- Hindi kami kailanman laban sa quality control, Sue.Ngunit ang katotohanan ay ang kontrol sa
kalidad ay imposible sa karamihan ng mga bahagi ng mundo dahil  sa katotohanan na ang
cannabis ay ilegal at hindi ito masusubok ng mga lab.Talagang nakikipagtulungan kami sa mga
tao mula sa buong mundo, hindi lamang mula sa US.Ang pagsubok ay magagamit sa ilang mga
bansa sa ngayon,  napakakaunting mga tao ang may access dito.Karamihan sa aming mga
pasyente ay nagpupumilit  na makahanap ng sapat  na pera upang makakuha ng solvent  at
isang rice cooker, kaya mas mababa ang threshold para sa kanila.

Siyempre maaari nating gawing mas kumplikado ang lahat ngunit ayaw nating gawin ito.Gusto
naming panatilihin itong simple.Kung susundin mo ang mga simpleng tagubilin ay makakagawa
ka ng napakahusay na kalidad ng langis.Kung ano ang inilagay mo dito  ay kung ano ang
magiging huling produkto.Kaya kung gagawin mo ito mula sa malusog na halaman, malamang
na makagawa ka ng langis na magiging ok at pestisidyo, herbicide at kung ano ang nakakaalam
kung ano pa ang libre.JB

Panlabas Kumpara sa Panloob

"Jeff, ang bagay ay salungat sa popular na paniniwala, pinapakalma ka ng THC.Hinaharang ng
CBD ang paggamit ng anandamide at kinakabahan ka.Alam namin mula sa karanasan na ang
mga  langis  na  may  95-98%  THC  ay  maaaring  gawin  at  maaari  silang  maging  napaka-
sedative.Ngunit  wala  akong  sapat  na  mga resulta  upang  masabi  kung  ano  ang  eksaktong
nagpapakalma sa kanila; at iba-iba ang bawat batch at hindi pa rin namin ito mai-reproduce,
kaya hindi kami masyadong nagtutuon ng pansin sa pagsubok sa ngayon, dahil na rin sa mga
sitwasyong kinabubuhayan namin.

Gusto  naming  ang  mga langis  ay  maging  kasing  potent  at  sedative/couchlocking  hangga't
maaari para sa pinakamahusay na mga resulta sa paggamot.Ang mas narcotically sedative ay
mas mabuti.Karamihan sa mga matataas na strain ng CBD na nakita namin ay hindi lumapit sa
potensyal ng kung ano ang gusto naming magtrabaho, kaya hindi namin inirerekumenda ang
mga ito, iyon lang. JB

“Pagkatapos ng pagkawala ng aking asawa dahil sa cancer sa edad na 35, at kasama ang
aking kapatid na lalaki na naghihintay ng liver transplant sa huling limang taon dahil sa cancer,
naghahanap ako ng RSO sa mga dispensaryo.Nag-iiba-iba ito sa presyo sa pagitan ng 100 $/g
hanggang sa 30 g sa Washington State.Isa sa tinatawag na RSO na mga lugar ay may langis
sa hindi makadiyos na 7% THC na may mas matataas na CBD, sulit pa ba ito?Iyon ay ang 30 g
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langis.Ang  daang  dolyar  na  gramo  ng  langis  ay  higit  sa  90,  sa  tingin  ko  92%.Ano  ang
perpektong balanse ng lahat ng tatlong psychoactive na kemikal?Salamat.” Heath

-- Heath, ang pinakamahusay na RSO ay nasa 95-98% THC, karaniwan ay nasa 1% CBD at
napakalakas at pampakalma, na may diin sa mga salitang potent at sedative (naka-lock ang
sopa, kailangan nitong magpaantok at nakakarelaks kapag natutunaw. .Kapag hindi, subukan
ang  isa  pang  batch  at  panatilihin  ang  nagpapasiglang  langis  para  sa  pangkasalukuyan  na
paggamit).

Tulad ng para sa mga "high CBD" na langis na may 7% THC, kahit ngayon alam mo na kung
bakit  kami  laban  sa mga naturang  langis  --  karamihan  sa  matataas  na  CBD na langis  na
kasalukuyang ibinibigay ay kasingkahulugan ng tinatawag naming basura,  dahil  alam namin
ang pagkakaiba sa pagitan ng mataas na grado langis at karaniwang lahat ng iba pa.Ito ay
talagang  pinakamahusay  nagumawa lang  ng sarili  mong  langis  hangga't  maaari.Kunin  ang
usbong mula sa mga dispensaryo, bilhin ang pinakamahusay na mayroon sila, at pagkatapos
ay gawin ang langis, talagang wala ito.Ako mismo ay hindi bibili ng langis mula sa sinuman,
palagi akong gagawa ng sarili ko.Gusto mong maging sarili mong kontrol sa kalidad, hindi mo
gustong umasa sa sinuman.Kung maaari kang gumawa ng isang tasa ng kape o isang mojito,
maaari mo ring gawin ang mantika.JB

"May kilala  akong 5  lab  na pinagsama-samang HINDI  nakakita  ng "96% THC" na langis...
Walang sinuman.Libu-libong mga pagsubok para sa huling 5 taon.Walang malapit dito –kahit na
sinubukan ng mga lab pro nang buong lakas na i-benchmark ang isang sample... Pinakamalinis
na makukuha nila ay 88%+.At ang mga ito ay mga pro na may kumpletong mga mapagkukunan
sa kanilang pagtatapon. Phil

-- Nagpapatunay lamang iyon na hindi nila sinubukan ang pinakamakapangyarihang mga langis
na maaaring gawin, wala nang iba pa.JB

"Omg, ang daming sumasalungat na komento, nalilito ako?!?!" Diana

--  Makikinig ako sa mga nakakaalam ng kanilang ginagawa at  sinasabi.Ikaw ang bahalang
pumili kung sino ito.JB

“Magandang point mo yan JB.I for one would rely on what you post and advice.Malinaw sa akin
na ang Naphtha ang pinakagusto (kumpara sa alak).I guess the confusing part is that on Rick's
website, and his book, it has been advised to use indica, yet indica is known to have higher
CBD contents and you say above that the border between the two has disappeared.Para sa
isang  layko  na tulad  ko ay  nakakalito.Indica  laban  sa Sativa.THC kumpara  sa  CBD,  atbp,
atbp.Kaya kung ang isa ay kailangang pumili ng hindi bababa sa 20% THC, kung gayon hindi
ba dapat piliin ng isa ang Sativa?O ang ideya bang pumili ng Indica ngunit may mataas na
antas ng THC na hindi bababa sa 20% THC (anuman ang nilalaman ng CBD nito)?Maaari mo
bang payuhan upang ang isang baguhan na tulad ko ay makakatulong sa mga miyembro ng
pamilya?" Jyoti

-- Oo, indica oo, ngunit ang pinakamabisa at pampakalma, kung maaari.Ang mataas na CD
propaganda ay nagsimulang gamitin upang itulak ang mababang uri ng mga langis.Dagdag pa,
ang aming mga ideal na langis ay magkakaroon ng 95-98% THC.Kaya muli, walang ganoong
karaming  lugar  para  sa  CBD  doon.Para  sa  amin  ang  mga  salitang  "makapangyarihan  at
pampakalma" ay mas mahalaga kaysa sa "mataas na CBD"." JB

"OK, maaari ba tayong gumawa ng isang strain nang walang mga giggles?Tumatanda na ang
hagikgik ni hubby sa 3am.Lol." Thistle
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"Nabasa ko na ang mga pag-aaral kung saan ang purong THC ay iniksyon sa vitro sa mga
malignant na selula at sila ay nag-a-apoptize.Wala akong nakitang ganoong pananaliksik para
sa CBD.Para sa akin, ang diskarte sa CBD ay higit pa sa isang paraan para mapakinabangan
ng mga tao ang mga gamot na cannabinoid sa pamamagitan ng paglalaro sa walang batayan
na takot ng mga tao sa THC at pagtataguyod ng mga benepisyo ng cannabis nang walang
"kakila-kilabot,  nakakahumaling,  mataas  na  nakaka-induce  na  THC."  Kumita  ng  pera  o
piggybacking sa PROVEN performance ng hemp oil habang itinataguyod ang CBD bilang isang
himala na, salamat sa diyos ay kabaligtaran ng kakila-kilabot na THC, ay ang pag-capitalize sa
reefer na kabaliwan at amoy ng scam.Hindi ko sinasabing ang CBD ay walang mga benepisyo,
halimbawa, ngunit malinaw sa pananaliksik na ang THC ay ang pinaka nakapagpapagaling.Ang
pander  sa  mga  prohibitionist  at  tumuon  sa  CBD  ay  isang  malaking  disservice.Paano  mo
ipapaliwanag ang pagtutok ng pananaliksik sa isang tambalang mas mababa?Ito ay kalokohan.”
Cory

"Oo, tiyak na kayang labanan ng CBD ang metastatic cancer.Lalo na kapag ito ay bahagi ng
Rick Simpson Oil, na dapat maglaman ng 95-98% ng THC.Iyon ay nagsasabi sa iyo na ang
kahalagahan ng CBD ay malamang na hindi kasing laki  ng ipinakita.Ngunit  umaasa tayong
balang araw ay  sisimulan  din  ng mga medikal  na siyentipiko  ang pagsubok  sa  RSO.Kung
susundin  nila  ang  aming  mga  tagubilin  kung  paano  gumawa  at  gumamit  ng  langis,
magkakaroon sila ng parehong magagandang resulta tulad ng ginagawa namin.Kung gagawin
nila ', well, hindi nila gagawin.Kasing-simple noon." JB

Ang Rick Simpson Protocol
"Simulan ang mga tao na may maliit na dosis, ang laki ng kalahating butil ng tuyo na maikling
butil na bigas.Kahit na ang langis ay hindi nakakapinsala, mas kaunti ang mas mahusay kaysa
sa higit pa para sa mga nagsisimula ng paggamot.Sa simula ay kumuha lamang ng isang maliit
na butil ng kamangha-manghang sangkap na ito tuwing walong oras, pagkatapos ay dagdagan
ang  iyong  dosis  tuwing  apat  na  araw  sa  isang  regular  na  batayan  at  sa  lalong  madaling
panahon ang iyong pagpapaubaya ay tataas.Kung sasabihin ng tao na hindi niya naramdaman
ang  mga  epekto  nito  o  bahagyang  naramdaman  lang  nila  ang  mga  ito,  ituturing  kong
magandang dosis ito para sa isang baguhan.Gusto mo lang kumuha ng kaunting gamot sa
sistema nila para masanay na sila.

Hindi mo alam nang eksakto kung paano tutugon ang tao, kaya magpatuloy nang dahan-dahan,
at dagdagan ang kanilang dosis tuwing apat na araw, hanggang ang pasyente ay makakain ng
kabuuang isang gramo bawat 24 na oras.Kapag nasanay na ang pasyente sa paggamit ng
langis, ang pinakamahusay na paraan upang maisakatuparan ito ay ang painumin sila ng mga
dosis na katumbas ng humigit-kumulang isang katlo ng isang gramo bawat walong oras, kapag
nasanay na sila sa paggamit nito.Gayunpaman, nais kong paalalahanan ang mga nakakaranas
ng mga paghihirap na ang kanilang dosis ay maaaring taasan nang mas mabagal, ngunit para
sa pinakamahusay na mga resulta, dapat itong inumin nang mabilis hangga't maaari.

Ito ang mga tagubilin sa dosis na inirerekumenda ni Rick, kung ang pasyente ay mabilis na
makakapagbigay ng kanilang pagpapaubaya.Kung susundin ang protocol na ito, maraming mga
pasyente ang maaaring gumawa ng kanilang paraan hanggang sa punto sa loob ng tatlong
linggo  na  maaari  nilang  kainin  ang  isang  katlo  ng  isang  gramo  bawat  8  oras.Ngunit  sa
karaniwan,  karaniwang  inaabot  ng  apat  hanggang  limang  linggo  ang  karamihan  sa  mga
pasyente bago nila maubos ang halagang ito sa bawat dosis, pagkatapos nito ay maaari silang
magpatuloy sa pag-inom ng isang gramo bawat araw hanggang sa gumaling sila o makontrol
ang kanilang kondisyon.

Gusto ni Rick na ibigay ang gamot na ito sa mga plastik na hiringgilya, na walang mga karayom,
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sa halip  ay  may maliit  na  butas lamang na maaaring pisilin  ang langis.Sinabi  niya  na ang
pagbibigay  ng langis  sa ganitong paraan ay ginagawang mas madali  para sa pasyente na
sukatin  ang  kanilang  mga  dosis  at  pinipigilan  nito  ang  mga  dayuhang  sangkap  mula  sa
pagkontamina sa gamot.

Ang pinakamadaling paraan para maunawaan ng karamihan ang dami na dapat nilang kainin ay
ikumpara ito sa isang bagay tulad ng short-grained dry rice.Ang dosis ng baguhan ay dapat na
halos kalahati ng laki ng isa sa mga butil na ito ng bigas o humigit-kumulang isang ikawalo ng
isang pulgada ang haba, ang halagang ito ay katumbas ng humigit-kumulang isang-kapat ng
isang patak.Sa ilang mga kaso, maaaring makita ng mga may napakababang pagpapaubaya na
ito ay maaaring sobra para sa kanila upang mahawakan nang kumportable sa simula, kaya,
kung kinakailangan, maaari silang magsimula sa mas kaunti.

Ang mga dosis na ganito ang sukat ay dapat inumin ng tatlong beses sa isang araw, maaga sa
umaga, sa kalagitnaan ng hapon, at mga isang oras bago matulog ang pasyente.Ang kailangan
lang gawin ng baguhan ay pisilin ang katumbas ng kalahating butil ng tuyong bigas mula sa
plastic syringe at iyon ang kanilang dosis.Kahit na pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang
napakaliit na halaga at hindi ito makakasama sa pasyente, dahil sa lakas nito, ang sangkap na
ito ay dapat gamitin nang may paggalang.

Pagkatapos ng apat na araw sa dosis na ito, ito ay didoble sa mga dosis, na katumbas ng laki
ng butil ng bigas, o mga dosis, na humigit-kumulang isang quarter ng isang pulgada ang haba
kapag pinipiga mula sa syringe.Pagkatapos, pagkaraan ng apat na araw, dinoble muli ang dosis
at ito ay nagpapatuloy tuwing apat na araw hanggang sa makain ng pasyente ang katumbas ng
labing-anim na butil ng bigas kada dosis.Ang halagang ito ay katumbas ng humigit-kumulang
walo hanggang siyam na patak ng langis bawat dosis,  na humigit-kumulang isang katlo ng
isang gramo.

Ang  isang  ml  ay  bahagyang  higit  sa  isang  gramo  sa  timbang,  kaya  kung  gusto  ng  mga
pasyente, maaari nilang gamitin ang pagsukat na ito upang matukoy ang kanilang dosis.Sa
puntong iyon, ang mga pasyente ay karaniwang nagpapatuloy sa dosis na ito hanggang sa
makamit nila ang ninanais na epekto sa kanilang kondisyong medikal.Magkakaroon ng mga
pasyente na hindi makakapagtaas ng kanilang dosis nang napakabilis ngunit hinihimok sila ni
Rick  na  inumin  ito  nang  mabilis  hangga't  maaari,  upang  maibsan  ng  langis  ang  kanilang
pagdurusa.Dagdag pa rito, may mga makakainom ng gamot na ito nang mas mabilis at walang
problema si Rick diyan, basta't komportable ang pasyente sa pag-inom nito nang mas mabilis,
nangangahulugan lamang na mas mabilis silang gagaling.

Sa katotohanan, nararamdaman ni Rick na ang mga pasyente ay dapat manatili sa kanilang
sariling comfort zone pagdating sa paggamit ng gamot na ito.Ngunit iniisip pa rin niya na ang
sinumang may malubhang kondisyon ay hindi dapat makipaglaro sa sangkap na ito, dahil kung
hindi ito kinuha ng maayos, maaaring hindi nito mapaglabanan ang kundisyong inilaan nitong
gamutin.

Dahil ang gamot na ito ay napakaligtas na gamitin, hindi namin karaniwang sinusukat ang mga
dosis  nang  eksakto,  ngunit  para  sa  mga  gustong  tumpak  na  mga  sukat  at  sariling  mga
timbangan ng sapat na katumpakan, magsimula sa humigit-kumulang 0.01 g tatlong beses sa
isang araw para sa unang apat na araw.Pagkatapos, kung magagawa mo, i-double ito sa 0.02 g
para sa apat na araw, pagkatapos ay sa 0.04 g para sa apat na araw, 0.08 g para sa apat na
araw, 0.16 g at pagkatapos ay 0.32 ng isang gramo.Ito ang magiging pinakamainam na iskedyul
ng dosing para sa mga taong mabilis na makakain ng sangkap na ito.

Kapag maaari kang makakuha ng mataas na uri ng mga strain ng indica bud upang gumana,
ang langis na ginawa ay magiging lubhang pampakalma.Ito ang magiging epekto ng langis
kung  nakagawa  ka  ng  tunay  na  "Rick  Simpson  Oil"  at  walang  gaanong  dapat  ipag-
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alala.Natutulog lang ang mga pasyente at sa huli ay magigising din sila.Ang ilan ay maaaring
makaramdam ng kaunting pagbabato sa simula ngunit hindi sila masasaktan, at kadalasan sa
loob  ng  isang  oras  pagkatapos  nilang  bumangon,  ang  pakiramdam  na  inaantok  ay
nawawala.Kung ang langis ay ginawa mula sa sativa varieties ng abaka, asahan ang problema
at isang mahabang-pangmatagalang energizing sativa mataas.Hindi mo nais na ang mga taong
may malubhang kondisyon tulad ng kanser ay sumusubok na uminom ng langis na may mga
epektong ito at  ang pasyente ay hindi makakatanggap ng mga benepisyong panggamot na
maibibigay ng isang mahusay na indica.Hindi lahat ay nagnanais na maging mataas at hindi ito
ang  puntong  medikal  na  maging  labis  na  mabato  sa  sangkap  na  ito.Ngunit  sa  ilang  mga
pagkakataon kapag ang buhay ng mga pasyente ay nasa panganib, ang pagbibigay sa kanila
ng mas malalaking dosis ay maaaring ang tanging bagay na makapagliligtas sa kanilang buhay.

Ang punto ay upang maipasok ang gamot sa pasyente ng tatlong beses sa isang araw.Ang
pasyente ay maaaring ilagay lamang ito sa kanilang daliri  at  pagkatapos ay i-scrape ito sa
kanilang mga ngipin.Pagkatapos, uminom ng malamig na tubig o tsaa at dapat ay madali nilang
lunukin.Ang ilang mga strain ay gumagawa ng isang katas na walang kaaya-ayang lasa ngunit
ito ay madaling harapin.Ilagay lamang ang dosis ng mga pasyente sa isang maliit na piraso ng
tinapay at itupi ito, pagkatapos ay ipasok ito sa kanilang bibig at painumin sila ng tubig.Ang
parehong ay maaari ding gawin sa paggamit ng saging o iba pang uri ng prutas.Ang ideya ay
upang maipasok ang langis sa pasyente sa lalong madaling panahon ngunit gusto pa rin ni Rick
na makita na nananatili sila sa kanilang comfort zone.

Ang bawat tao'y ay iba at ang aming pagpapaubaya para sa gamot na ito ay mag-iiba sa bawat
tao,  kaya  siguraduhin  na  ang  pasyente  ay  komportable  sa  dami  ng  kanilang  iniinom.Sa
maraming malubhang kundisyon, mahalaga para sa mga pasyente na ma-ingest ang gamot na
ito nang mabilis, para magkaroon sila ng mas magandang pagkakataon na mabuhay.Tulad ng
nabanggit ko na, kahit na ang langis ay hindi nakakapinsala, kung labis ang iniinom, kadalasan
ay hindi  gusto ng mga pasyente ang karanasan.Kaya dahan-dahang pataasin ang kanilang
dosis; sa paraang iyon ay magiging komportable sila sa paggamit nito.

Gayunpaman,  tulad  ng  gusto  naming  sabihin,  ang  mga  agresibong  sakit  ay  dapat  na
agresibong gamutin, kaya kung mayroon akong isang bagay na nagbabanta sa buhay, kukuha
ako ng mas maraming extract  hangga't  maaari  kong inumin sa pinakamaikling panahon na
posible.Sa tingin ko, sulit na maging handa, kaya dapat magsimulang masanay sa mga epekto
ng langis sa lalong madaling panahon, dahil malalaman nila kung ano ang aasahan, sakaling
kailanganin nilang uminom ng mas malaking dosis.

Ang  karaniwang  paggamot  para  i-reset  ang  iyong  katawan  sa  mabuting  kalagayan  ng
kalusugan ay  60 gramo ng mataas na kalidad na langis  na natutunaw sa loob ng  tatlong
buwan.Para sa mga nagsagawa ng chemo at radiation, magandang ideya na kumuha ng 120
hanggang  180  gramo  ng  langis  sa  lalong  madaling  panahon.Karaniwan,  ang  60  g  ay
nakakapagpagaling ng isang malubhang kanser, ngunit para sa mga napinsala ng sistemang
medikal, kadalasan ay higit pa ang kinakailangan upang maiwasan ang pagbabalik ng kanser at
upang mabawi ang pinsalang iniwan ng mga paggamot na ito.

Kapag ang pasyente ay  malusog na muli,  maaari  mong i-drop ang dosis  pabalik  sa isa  o
dalawang gramo sa isang buwan o hangga't  gusto  ng pasyente  na kainin;  mula  sa aming
pananaw, mas marami ang mas mahusay.Huwag laktawan ang mga dosis ng pagpapanatili,
dahil mahalaga ang mga ito upang mapanatili  ang mabuting kalusugan.Ang isang gramo sa
isang buwan o isang patak sa isang araw pagkatapos ng trabaho sa gabi ay hindi gaanong
tunog ngunit,  ayon kay  Rick,  ito  ay  dapatsapat  na upang mapanatiling  malusog ang iyong
katawan.

Bilang karagdagan, gusto niya ang mga pasyente na gumamit ng iba pang natural na bagay
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tulad ng mga buto ng mansanas at damo ng trigo kasabay ng paggamot sa langis.Mula sa
aking karanasan, papakainin ko rin ang mga pasyente ng mga buto ng abaka (at frankincense,
mira, at hops), dahil ang langis na taglay nito ay napakasustansya at mabuti para sa katawan.

Naniniwala  din  si  Rick  na  dapat  subukan  ng  mga  pasyente  na  itaas  ang  pH  ng  kanilang
katawan sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng pag-ingest ng mga bagay tulad ng
pakwan o lemon juice atbp.Sinabi niya na ito ang pinakamahalaga at ang paggawa nito ay
maaaring magbigay sa pasyente ng mas magandang pagkakataon na mabuhay.

Ang mga pasyente ay dapat ding magsimulang kumain ng mas maraming hilaw na prutas at
gulay at kumain ng mas kaunting karne, lalo na ang mga naprosesong varieties, na naglalaman
ng mas maraming lason.Si Rick ay isang malakas na naniniwala sa paggamit ng mga juicing
machine at nararamdaman niya na ang malalaking dosis ng bitamina C ay maaari ding maging
malaking pakinabang.

Ito ang Rick Simpson protocol at ito ang dahilan kung bakit makikilala ang kanyang pangalan sa
kawalang-hanggan.Ito marahil ang pinakamahalagang pagtuklas sa lahat ng panahon at ang
kapaki-pakinabang na epekto ng ibinigay sa atin ng taong ito ay hindi masasabing labis.Ano
ang silbi  ng makabagong gamot at teknolohiya kung hindi ito gumagana?Kung gusto mong
makakita ng mga resulta, subukan ang paraan ng pagpapagaling ni Rick.

Kami  ay  binatikos  sa  pagtawag  sa  langis  na  ito  na  isang  lunas-lahat  ngunit  ano  pa  ang
matatawag  mong  sangkap  na  maaaring  matagumpay  na  magamit  upang  gamutin  ang
napakaraming problemang medikal?Mukhang iniisip ng ilan na ang mga salitang cure-all  ay
nangangahulugan na ang langis na ito ay magbibigay ng buhay na walang hanggan ngunit hindi
iyon ang layunin ni Rick.Tiyak, ang gamot na ito ay maaaring pahabain ang iyong buhay at
maaari  kang  mabuhay  nang  mas  matagal  sa  paggamit  nito,  na  may  kaunting
pagdududa.Gayunpaman, hindi  ito  nangangahulugan na maglalaan ito  ng buhay na walang
hanggan.

Ang langis na ito ay hindi pa rin legal na magagamit sa karamihan at kaya ito ay magtatagal ng
napakahabang panahon upang matukoy kung gaano karaming mga karagdagang taon ang
maibibigay  nito.Sa  ngayon,  hindi  namin  tinitingnan  ang  gamot  na ito  bilang  isang  elixir  ng
imortalidad  at  matatag  kaming  naniniwala  na  hindi  ka  nito  ginagawang  bullet-
proof.Gayunpaman,  tulad  ng  sinabi  ni  Rick,  kung  makikita  natin  ang  susi  sa  imortalidad,
sigurado siyang magiging pangunahing sangkap ang abaka.

Mangyaring  huwag  isipin  na  kapag  ginagamit  mo  ito,  hindi  ka  maaaring  magkaroon  ng
virus.Maaari ka pa ring makakuha ng mga bagay tulad ng trangkaso ngunit ang mga epekto nito
ay  maaaring  mabawasan  nang  malaki  at  mas  mabilis  kang  makakabawi.Kung  sakaling
magkaroon ng isang pandemya o anumang bagay, kung ikaw ay nakakain o nakakain na ng
napakagandang langis na maibibigay ng halaman na ito, ang iyong pagkakataon na mabuhay
ay  tiyak  na  tataas  nang  malaki."  Jindrich  Bayer,Luha  ng  Phoenix:  Ang  Kwento  ni  Rick
Simpson,epilogue sa unang dalawang edisyon

“JB, I have a question, my brother has cancer, inalis nila (medical establishment) yung tiyan
niya, tapos pina-chemo siya, that produce more cancer to the point na hindi siya makakain,
kahit liquid, sinusuka niya.Pagkatapos ay nakuha ko na sa kanya ang dagta; my new made it,
pero medyo makapal yung consistency (see photo).Pero binigay at tinatanggap na niya.Ang
bara ay nasa itaas na bituka, ang paglaki ng kanser.Super dry ang bibig niya since umiinom din
siya ng morphine dahil sa matinding sakit.Sa wakas ay nakainom siya ng mga likido ngunit
nagsuka siya ng likido nang dalawang beses at hindi ang pangatlong beses ay nagkaroon ng
dugo.Binigyan siya ng 2 linggo ng mga doktor at pinapauwi na siya.Ano angmagagawa ko???
Mangyaring pakiusap, mayroon siyang 11 gramo ng dagta mula sa ¼ libra ng ilang puting balo
na pilay.Maaari mo bang tulungan akong mahanap kung saan ako makakakuha ng ilang tunay
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na RSO na nakakatugon sa lahat ng mga kwalipikasyon para sa kanya.Siya ay nasa California,
LAat ako ay nasa El Salvador.Ito ay isang napakahirap na sitwasyon at wala akong masyadong
nagawa  mula  dito.Pakiusap  ng  ilang  payo.”  Ricardo
--  Buweno,  kapag  mas  maaga  siyang  nagsimulang  uminom  ng  langis,  mas  mabilis  na
mapapabuti ang kalidad ng kanyang buhay.Sabihin sa kanya na ilagay ang dagta na iyon sa
oven na nakatakda sa 130°C (266°F) nang halos isang oras at pagkatapos ay simulan itong
kainin.Mainam na magsimula sa maliliit  na  dosis  ngunit  kapag ang mga pasyente ay nasa
morphine,  maaari  mo  silang  bigyan  ng  mas  maraming  langis  at  mas  kaunting
morphine.Maaaring  maging  mahirap  ang  mga  unang  araw  dahil  sa  mga  pakikipag-
ugnayan.Magandang pagbati, JB

“Gusto ko lang ipaalam sa lahat na ang aking unang batch ng cooking oil para sa aking ina ay
isang mahusay na tagumpay at nakakuha ng magandang 4/5 gramo mula sa isang onsa ng top
grade bud!Sa ibabaw ng buwan sa aking unang pagtatangka.And trust me guys napakadali lang
talaga ng paggawa ng kape!Mahal ka namin Rick........” Mark

Kamangyan at Myrrh
"Ang  frankincense  ay  isang  mahusay  na  karagdagan  sa  paggamot  sa  langis  ng
cannabis.Parehong panloob at pangkasalukuyan.Kung nakatira ka sa isang lugar kung saan
walang langis ng cannabis, isaalang-alang ang frankincense, maaari rin itong gumawa ng mga
kababalaghan.Hanapin ang pinakamabisa at pampakalma na uri na mahahanap mo."JB

"Sinubukan ko ang frankincense sa topic na tumutulong sa pag-alis ng sakit.:)” Si Carole

“Gumamit ako ng Frankincense oil mula sa Young Living Essential Oils kasama ang Phoenix
Tears ni Rick Simpson.Ang aking Tatay ay maaaring pumunta ng 10 oras nang walang sakit...
Siya ay may stage 4 na cancer at naglalakad-lakad na parang walang nangyari." Shelly

"Ang kamangyan ay mahusay para sa maraming bagay.Ginagamit ko ito sa mga sunspot sa
aking balat, araw-araw sa aking mukha na hinaluan ng pipino para sa isang toner pagkatapos
hugasan ito ng mga mahahalagang langis.Kaya naman mukha akong bata para sa 65.LOL!
nagbibiro.Apatnapu't  dalawa  na  ako.Ngunit  mayroon  akong  disenteng  balat  dahil  hindi  ako
gumagamit ng anumang parabens o kemikal dito." Dania

"Sa  mga  tindahan  ng  halamang  gamot,  hanapin  ito  sa  ilalim  ng  ibang  pangalan  nito,
Boswellia.Ito ay gumagana sa parehong paraan tulad ng Advil ngunit mas mahusay. Sharon

"May  isang  lumang  lunas  na  nangangailangan  ng  kamangyan,  mira,  langis  ng  oliba,  at
cannabis.Liwanag sa mira!!Gumagana ang mga kamangha-manghang para sa mga diabetic sa
paksa at panloob!" Brian

“Lahat ng tumutubo sa kalikasan ay kayang alagaan tayo.Ang mga synthetic na bersyon ng
lahat ng mga bagay na ito ay nagpapatunay na nakakapinsala.Ang lahat ng mga halamang ito,
(frankincense,  myrrh,  lavender,  clove,  peppermint,  atbp.  atbp.),  lalo  na ang mga sinaunang
halaman  sa  kanilang  mga  katutubong  zone  ay  gumugol  ng  maraming  taon  upang  gawing
perpekto ang kanilang mga ahente ng proteksyon laban sa mga mandaragit at mga alalahanin
sa kapaligiran at ang mga bagay na iyon ay maaaring magamit upang hindi gamutin lang pero
gamutin!" Wendy

"Hulaan niya na sa isa pang dekada, ang inaprubahang paggamit ng medikal na cannabis para
sa lahat ng uri ng mga kondisyon ay magiging sentro, dahil ang mga gamot ay ihahanda na
gumagana tulad ng THC ngunit walang aktibong sangkap na nagdudulot ng "mataas" na epekto
sa  mga  pasyente.Hindi  kinukulong  ni  Mechoulam  ang  kanyang  interes  sa  cannabis
lamang.Nagsaliksik  siya  tungkol  sa  levona,  ang  salitang  Hebreo  para  sa  frankincense  o
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Boswellia sacra, na ginamit bilang insenso sa Banal na Templo sa Jerusalem.Ang chemist ng
Hebrew  University,  kasama  ang  kanyang  PhD  student  noon  na  si  Arieh  Moussaieff,  ay
nagpakita na ang isang pangunahing sangkap ng Middle Eastern insenso ay nagpapababa ng
pagkabalisa at may tulad na antidepressant na epekto sa mga daga.

"Binabanggit ng Talmud ang resin ng Boswellia bilang isang gayuma na inilagay sa alak upang
'pamanhid ang mga pandama' upang hindi mag-alala [yaong] hinatulan ng kamatayan...Ito [ang
kanilang mga natuklasan] ay nagbibigay ng isang biyolohikal na batayan para sa malalim na
nakaugat  na  kultura  at  relihiyosong  mga
tradisyon.”http://www.jpost.com/Health-and-Science/The-world-is-going-to-pot-352563
-- Ang langis ng Cannabis at frankincense ay halos magkapareho sa kanilang mga epekto sa
pagpapagaling.Magdagdag lamang ng mataas na kalidad na frankincense (boswellia sacra) sa
iyong diyeta o kainin ito ng tatlong beses sa isang araw (150mg tatlong beses sa isang araw
para sa hindi gaanong seryosong mga kondisyon at 300mg o higit pa para sa mas malubhang
sakit at pananakit atbp.) O maaari mong sundin ang parehong protocol at gumamit ng parehong
mga dosis na parang gumagamit ka ng RSO.Ang kamangyan ay maaari ring ayusin ang iyong
katawan mula sa antas ng DNA, at maaari rin itong pagalingin ang kanser at marami pang iba
pang "walang lunas" na sakit.Iyan ay magandang malaman din, sa palagay ko.JB

“I'm really bummed I messed up my Achilles' tendon yesterday.No more couch to 5k kaya ko
nabahagya maglakad.Mayroon bang anumang payo para sa mabilis na paggaling?" Jenna

--  Maraming  langis  sa  pangkasalukuyan  gayundin  sa  loob.Magdagdag  ng  frankincense  at
cloves oil sa isang malakas na salve ng cannabis o sa halo ng shea butter/coconut/hemp seed
oil.Gaya  ng  dati,  pinakamahusay  na  gumagana  ang  20-30%  THC  salves.Tangkilikin  ang
paggamot.JB

"Ako ay umiinom ng purong boswellia freana essential oil para sa stage IV na bile duct cancer,
na nag-metastisize na sa mga baga at buto at ang aking atay pagkatapos ng 2 buwang liver ay
normal na ang paggana, na walang mga blockage at binaligtad ko ang aking diagnosis ng 9 na
buwan upang mabuhay. , at lumiliit na ang mga tumor sa atay ko at ang isa ay namamatay!!
Interesado pa rin ako sa langis ng cannabis, ngunit gumagawa din ako ng chemo upang matigil
ang pagkalat  at  alam ko na kapag natapos ang chemo sa susunod na buwan, gusto kong
tamaan ang aking katawan nang husto sa lahat  ng aking makakaya.Nabili  ko na ang libro,
ngayon kailangan lang niyang malaman kung paano gumawa ng langis, at humingi ng tulong sa
akin." Sarah

“Tumigil para mag-hi. Magpapatuloy pa rin, ang Hulyo 17 ay 1 taon mula nang magsimula ako
ng 1-2ml sa isang araw , ang aking buhay ay ganap na nagbago at halos 200 pounds na ako ay
eksaktong nawala, 9 pounds na lang, ang aking parmasya sa dispensaryo ay mayroon akong
179mg CBD hanggang 179mg THC langis .5ml sa isang araw at 87% THC at 4% CBD 1ml sa
isang araw. At frankincense, mira at juicing. IT WORKS AS YOU KNOW JB, just wanted to let
you know I'm still Going!” Bill

“Gumagamit  ako ng Frankincense na may myrrh para kay Hashimoto at  gumagana ito!  Sa
kasamaang palad, hindi ako makakakuha ng langis kung saan ako nakatira dahil ito ay labag sa
batas." Cynthia

"Sinimulan ko ito 3 araw ang nakalipas matapos marinig ang tungkol sa isang batang babae na
lumiit sa kanyang tumor sa utak sa pamamagitan lamang ng isang patak nito sa kanyang dila
bawat dalawang oras." Lindsay

“Ilang taon na akong naglalagay ng frankincense sa mga kapsula. Nag-iisa akong umiinom ng
Frankincense para gamutin ang aking cancer (walang chemo o radiation) noong mga panahong
wala akong ligtas na access sa langis ng cannabis. Nang wala akong RSO at napansin ang
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mga batik na nagsisimulang lumitaw, naglagay lang ako ng ilang patak ng Sacred Frankincense
nang direkta sa aking balat at pinanood ang mga batik na nawawala sa loob ng ilang araw. Ako
ay  talagang  namangha!  Ilang  taon  na  akong  nagsasabi  sa  mga  tao.Kailangan  ko  pa  ring
magpa-colonoscopy (kapag kumuha ako ng insurance sa CO) para makita kung wala na ang
pangunahing  tumor.  Cancer  man  o  hindi,  ipagpapatuloy  ko  ang  ginagawa  ko,  gaya  ng
inirerekomenda ng aking oncologist (habang buhay). Namangha siya!” Lisa

“Naglagay ako ng frankincense resin sa pagkain ng aking aso dalawang beses sa isang araw
sa loob ng ilang buwan at nawala ang isang tumor sa laki ng grapefruit.” Karen

“FRANKINCENSE – sinasabing nagpapaliit ito ng mga tumor at nagpapabagal kung hindi man
ay pinipigilan ang pag-unlad ng cancer. Alam kong pinapaliit nito ang mga tumor Nakita kong
kumukuha ito ng mga tumor na kasing laki ng golf ball hanggang sa wala!" Tamara

"Ginawa ko itong mahalagang bahagi ng aking pamamaraan ilang taon na ang nakararaan,
kasama ang mga copaiba at lemongrass oil, ang mga resulta ay talagang kamangha-mangha.
Salamat sa pagbabahagi ng JB." marka

"Ang isang dahilan man lang ay dahil sinasabi sa kanila, sa mga video at mga post sa blog, na
ang frankincense oil  ay naglalaman ng boswellic acid - ang antitumoral active ingredient sa
frankincense gum resin. Ngunit hindi, at ang simpleng dahilan ay ang boswellic acid ay marami.
masyadong mabigat  ang isang molekula  upang maging pabagu-bago.  Mayroong ilang mga
boswellic acid na matatagpuan sa frankincense gum resin, at mayroon silang mga molekular na
timbang sa hanay na 450 – 500. Gayunpaman, ang mga pabagu-bagong molekula – yaong
may kakayahang mag-evaporate – lahat ay may mga molekular na timbang na mas mababa sa
300."
-- Kaya't inirerekumenda ko ang pagnguya sa frankincense at myrrh resin, at hindi paglunok ng
mga mahahalagang langis na (sana/diumano) ay ginawa mula sa frankincense at myrrh. JB

"Nakatulong sa akin ang Frankincense Oil na maalis ang Bell's Palsy sa loob ng isang linggo!
Hands down ang pinakamahusay na paggamot na natanggap ko na "legal"." Jason

"Gumagamit ako ng Frankincense, Ylang Ylang, at kung minsan si Clary Sage kay Justin para
sa  mga seizure  sa  loob  ng  apat  na  buwan at  nakakita  ako  ng  improvement.  Sa  oras  na
nagsimula ako, nakakaranas siya ng tatlong seizure sa isang araw at bumaba ito sa isa sa
isang araw at  minsan ay tumatakbo ng dalawa hanggang tatlong araw na walang seizure.
Nabasa ko kung saan tumutulong din si Angelica sa mga seizure. Ang kanyang neurologist ay
lahat  para  dito,  ngunit  walang  tunay  na  kaalaman  o  anumang  uri  ng  protocol.  Ang  mga
aromatherapist  ay tila hindi masyadong pamilyar sa paggamit essential oils para sa seizure
control alinman. Ang paglanghap at diluted topical application ay tila gumagana, ngunit ito ay
magandang magkaroon ng ilang gabay. Natutunan ko ang mahirap na paraan na talagang may
ilang  mga langis  na  dapat  iwasan  tulad  ng  anumang bagay  na  may camphor  compounds
(rosemary, eucalyptus, spike lavender, Spanish sage) o thujone pati na rin ang ilang iba pa."
Judy

"Ang aming rescue med na pinili  ay prangka. Itinatago ko ito sa istante at ginagamit ito sa
pagbabanto ng langis ng MCT. Ang parehong carrier oil na si Rae ay ginagamit nang pasalita sa
CO.
Isang o dalawang singhot sa ilalim ng ilong, at pagkatapos ay sa likod ng mga tainga, mga
templo, leeg, pulso at ilalim ng mga paa. Ito ang pinakamahusay na rescue med hanggang
ngayon. Mabilis at epektibo, ngunit sa lahat ng pagsisiwalat; hindi sa lahat ng pagkakataon."
Mark

“Ang langis ng frankincense ay mula sa dagta ng mga puno ng Boswellia serrata. Ang ilang mga
aromatherapy  oil,  pabango  at  ilang  uri  ng  insenso  ay  naglalaman  ng  langis  na  ito.  Ang
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Ayurvedic  medicine,  ang  tradisyunal  na  pangangalagang  pangkalusugan  ng  India,  ay
gumagamit  din  ng  frankincense  oil  upang  gamutin  ang  ilang  mga  kondisyon.  Sa  Western
medicine,  ang frankincense oil  ay interesado dahil sa mga anti-inflammatory properties nito,
ayon sa Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Posible ang ilang side effect, ngunit sinabi ng
MSKCC na ang frankincense ay tila may mas kaunting negatibong epekto kaysa sa mga gamot
na gumagamot sa mga nagpapaalab na kondisyon, gaya ng mga steroid at non-steroidal na
anti-inflammatory na gamot.

Posible ang mga side effect ng gastrointestinal kapag umiinom ng frankincense oil,  ayon sa
Reference ng Desktop ng Physicians. Maaaring kabilang sa mga ito ang pagkasira ng tiyan,
pagduduwal, pananakit ng tiyan, pagkasunog o hindi magandang pakiramdam ng pagkabusog.
Ang langis ng kamangyan ay maaari ding magpalala ng sakit sa tiyan o pananakit ng tiyan.

Ang langis ng kamangyan ay may mga epekto sa pagbabawas ng dugo at maaaring tumaas
ang panganib ng abnormal na pagdurugo, gaya ng binanggit ng University of Maryland Medical
Center. Pangunahin itong alalahanin para sa mga taong may sakit sa pagdurugo, o sinumang
umiinom ng mga gamot o iba pang mga halamang gamot na may mga epektong anti-coagulant,
gaya ng warfarin, heparin, ibuprofen, aspirin o ginkgo biloba. Ang sinumang naka-iskedyul para
sa isang surgical o dental procedure ay dapat tumigil muna sa pag-inom ng frankincense oil.“
Shelley

Pagproseso ng Frankincense at Myrrh Resin
I-freeze ang frankincense, durugin ito sa isang mixer na parang ice cubes (sa loob ng ilang
segundo sa napakabilis na bilis), pagkatapos ay ibuhos ang napakainit (100°C) na langis ng
oliba sa pulbos. Hayaang maghalo tulad ng cocktail, sa loob ng 3 minuto o higit pa. Ibuhos ang
halo ng langis sa isang bote at hayaan itong umupo ng ilang araw, paghiwalayin ang mga layer,
at nakuha mo ang iyong katas ng kamangyan. Magdagdag ng mira kung mayroon ka - iproseso
ito sa parehong paraan - i-freeze ito, durugin ito, magdagdag ng mainit na mantika, hayaang
umupo, paghiwalayin.

Pagkatapos  ay  magdagdag  ng langis  ng  cannabis  sa  frankincense,  myrrh  at  olive  oil  mix.
Maaari mo ring kainin ito, tatlong beses sa isang araw. Magdaragdag din ako ng langis ng buto
ng abaka dito, nang hiwalay, at imamamasahe ko ang aking mga paa dito. JB

Naninigarilyo ng Cannabis
"Ang aking 28 taong gulang na kaibigan ay inoperahan ngayon para sa kanser sa suso sabi nila
ay tinanggal ang kanser ngunit gusto pa rin siyang magpa-chemo.Nag-usap na kami noon at
sinabihan ko siyang tumanggi sa chemo at bastakumuha ng RSO.Tama ba ako tungkol dito?
Mula sa nabasa ko sa Phoenix Tears, sa tingin ko ay tama ito ngunit gusto ko ang iyong tulong
sa pagsagot dito.Salamat.” Justin

-- Magaling, Justin.Walang chemo o scan.Ang operasyon ay hindi kailangan.Pakainin siya ng
120-180g ng langis sa susunod na anim na buwan at sundin ang mga tagubilin sa aming site.JB

"Isipin  na  sinusubukan  mong  turuan  ang  mga  tao  kung  paano  magsuot  ng  kanilang
pantalon ...Parang madali lang.Paano kung ang mga tao ay nagte-text sa iyo araw-araw na
nagtatanong sa iyo kung paano isuot ang kanilang pantalon?(nagpapalubha) Parang ground
hog day!Kung isinuot  ko ang aking pantalon at  tapos na ito nang tama, ito ang paraan na
ipapakita ko sa iba.Baka pagtawanan ko ang mga taong gustong subukang isuot ang kanilang
pantalon nang paatras at sabihing, “Uy, magkasya sila, sigurado, ngunit hindi nito binabago ang
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katotohanan na sila ay nakatalikod!(Nagtrabaho ito para kay Khris Kross)." Sinasabi lang sa
amin ni JB kung ano ang gumagana at hindi niya sasabihin sa amin ang anumang iba pang
paraan dahil hindi na kailangan ng ibang mga paraan.Sundin ang mga direksyon o maglakad-
lakad  nang  nakatalikod  ang  iyong  pantalon  ngunit  huwag  kang  magalit  kay  JB  kapag
napagtanto mong ipinapakita lang niya sa iyo ang tamang paraan para gawin ito!Hindi namin
sinusubukang baguhin ang teksto sa isang libro, nagre-research lang kami ng iba pang mga
libro!” Chad

-- Salamat, Chad, ito ay isang mahusay na paliwanag at oo, ikaw ay tama.Ang buong isyu ng
RSO na gamot ay napakasimple na talagang ginagawa itong mas kumplikado.Napakasimple
para sa mga tao na paniwalaan ito, lalo na kapag hindi nila kayang subukan ang gamot sa
kanilang sarili at kailangang basahin lamang ang tungkol dito.

At  ang buong bagay ay  buhay ng mga tao ang nakataya.Kinakausap ko sila  ng personal,
nakikita ko ang sakit sa mga mukha nila, huwag mo akong tanungin kung ano ang ginagawa
nito sa akin pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito.Para sa akin walang masyadong puwang
para sa improvisasyon dito, walang oras para sa mahabang bebop solo o libreng jazz.Ito ay
isang solid old-timer twelve-bar blues at ito ay labindalawang bar ang haba.Binigyan kami ni
Rick ng mga direksyon na dapat sundin ngunit gusto ng lahat na muling likhain ang gulong dahil
sa ilang mga problema sa ego o iba pang mga kahinaan ng tao.

Ang sinasabi ko lang dito, master mo muna ang rice cooker at fan.RSO muna, pagkatapos ang
lahat ng iba pang (hindi gaanong mabisa) na uri ng cannabis na gamot.Dahil mahalaga ang
potency.Ang mas potent at sedative ang langis ay mas mabuti para sa pasyente.Hindi mo na
kailangang subukan ang mga panloob na kondisyon, subukan muna ito sa mga kondisyon ng
balat at panoorin kung ito ay gumaling nang mas mabilis gamit ang tunay na napakalakas at
pampakalma na RSO na may 95-98% THC o sa anumang bagay, na dapat sumagot para sa
iyo.Pagkatapos ay alamin na ang parehong bagay na nangyayari sa iyong balat ay nangyayari
sa loob ng iyong katawan kapag ininom mo ang gamot na ito.

Kapag ginawa mo iyon, mawawalan ka ng interes sa hindi gaanong makapangyarihang mga
anyo ng gamot na cannabis.Hindi dahil hindi sila makakatulong sa ilang mga kaso ngunit dahil
bakit lumipad sa pangalawa o pangatlong klase kung maaari mong lumipad sa unang klase
para sa parehong pera at i-save ang iyong buhay nang mas mabilis at mapagkakatiwalaan sa
parehong oras?

Ang RSO ay premium na gamot, at ang paraan ng pagtingin ko dito sa lahat ng iba ay hindi
premium na gamot.At gusto ko ng premium na gamot, bakit gusto ko ng diluted na gamot sa
halip na ang tunay na bagay?Kung mas malakas na pampakalma at makapangyarihan ang
langis, mas mahusay itong gumagana bilang gamot -- at hindi ito magbabago, kailanman." JB

"Ang pinakamahusay na RSO ay 95-98% THC at sobrang potent at sedative.Anumang iba pa
kaysa riyan (raw cannabis,  juices,  edibles,  matataas na CBD oil,  non-decarboxylated BHO,
tinctures, salves, concoctions, macerates, you name it) ay isang hindi gaanong mabisang anyo
ng cannabis medicine.Ang lahat ng mga anyo ng cannabis medicine ay kapaki-pakinabang sa
ilang antas, siyempre, ngunit huwag ipagpalagay ang iyong buhay sa hindi gaanong mabisang
mga uri ng cannabis medicine. JB

Kondisyon ng Balat, Paso, Eksema, Atbp.

“Nakatanggap  ako  ng  3rd  degree  boiling  oil  burns  sa  aking  mga  daliri  noong  Linggo  ng
umaga.Malaking  paltos  at  napakasakit.Naalala  ko  ang  pagbabasa  ng  RSO  ay  kamangha-
mangha para sa pagpapagaling ng mga paso, kaya sinubukan ko ito.OMG Folks, ang paso ay
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ganap na nawala sa loob lamang ng 40 oras.Walang anumang palatandaan nito.Nag-apply ako
ng isang magandang halaga ngRSO papunta sa mga paltos, isang fillet ng sariwang Aloe Vera
at  isang  bendahe.Naulit  pagkalipas  ng  12  oras.Hindi  na  kailangan  para  sa  3rd
application.PATAYIN MO SI RICK SIMPSON.” Bobbi

“Ang  unang  beses  na  ginawa  ko  ang  mantika  (infused  in  coconut  oil)  ay  para  sa
pangkasalukuyan na paggamot sa likod ng isang matandang kapitbahay.Nagkaroon siya ng
mga sugat  sa buong katawan na nangangati  nang husto.Ang mga surot  sa kama ay hindi
naalis,  gayundin  ang  mga  scabies,  pulgas,  skeeter,  at  iba  pa  dahil  wala  siyang  ibang
naapektuhan kundi ang kanyang likod at walang mga palatandaan ng aktibidad ng critter sa
kanyang kama.Alam kung ano ang ginawa ng kanyang anak???Malakas niyang sinabuyan ng
mga kemikal ang kanyang kutson para maalis ang mga surot na wala.I gave her a new mattress
with the explicit instructions that it is HUWAG i-spray, it is mine on loan to her as long as she
need  it.She  had  to  go  into  the  hospital  for  bleeding  ulcers  and  while  she  was  there,  she
expressed the issue of her back and you know what the doctors told her to do???Hugasan ang
kanyang buhok at katawan para sa mga kuto.Wala siyang kuto.Kaya sino sa tingin mo ang
papakinggan ko para tulungan siya?Ang mga doktor?HINDI.Ginawa ko ang langis, ginagamot
siya pabalik at may pagpapabuti at pagpapagaling na nangyayari." Michelle

“Ang aking manugang na babae ay nagpiprito ng mga pork chop at karaniwang isinawsaw ang
kanyang mga daliri sa kumukulong mainit na mantika hanggang sa unang buko at pumuti ang
mga ito tulad ng nilutong manok.Nilagyan namin sila ng RSO at nawala ang sakit sa loob ng
isang minuto o higit pa, pinahiran niya sila ng 2 x sa isang araw ng RSO.Mabilis silang gumaling
sa loob lamang ng ilang araw at walang pagkawala ng balat o peklat man lang.Nakapagtataka
na ngayon ay  nagtatago kami  ng kaunti  sa  refrigerator  sa kusina kaya kung sinuman ang
masunog (lalo  na ang mga bata)  ay  ilalapat  namin kaagad ang RSO,  hindi  na kailangang
makaramdam ng ganoong sakit  kapag mayroon kaming natural na halaman na mag-aalaga
dito. .” Debra

"Ginamit ito sa matinding sunburn.Mahusay na nagtrabaho, nakita ko itong gumaling ng sugat
ng kutsilyo sa loob ng wala pang isang linggo.Nakakagamot din ito ng halitosis.Ginagamit ko ito
sa loob ng anim na buwan o higit pa at ganap na nawala ang mga gamot sa pang-aagaw.Nang
maubos ko ay nagkaroon ako ng minor seizure.Maswerte ako na nakakakuha ako ng gamot na
ganito, inirerekumenda ko rin ang paggamit nito para sa pananakit ng ugat.” Jack

"Gumagamit  ako  ng  kahoy  na  kalan  para  sa  init  kaya  ang  mga  paso  sa  aking  pulso  ay
sinamahan ako ng maraming mas malamig na buwan.Isang malalim na scalding ba noong
nakaraang  taglagas,  hindi  pa  humihinto  sa  paggising.Binigyan  ako  ng  RSO  oil  bago  kaya
nagpahid, tinakpan ang paso at sa loob ng dalawang araw ang lugar ay pink, malinis na patch,
walang paltos o paso tingnan ang lahat!Ibinebenta ako ng 100%!" Janine

"Nagkaroon ako ng magandang sunburn pagkatapos kong mag-ahit ng aking ulo ilang taon na
ang nakalilipas.Nasa labas ako sa araw ng Colorado nang mga 14 na oras pagkaraan ng
araw.Nagkaroon  ako  ng  sunburn  na  ganoon  kalala  sa  ulo  ko.Ang  unang  pagkakataon  ay
tumagal ng mga buwan upang gumaling at ito ay tumutulo at sumasakit sa buong panahon.Sa
huling pagkakataon ay naglagay ako ng ilang cannabis infused lotion sa aking ulo na nasunog
sa  araw.Makalipas  ang  3  araw  ay  binalatan  ito  ng  isang  beses  at  ganap  na  gumaling
pagkatapos.Cannabis para sa mga taong nasusunog sa araw!” Nate

"May tanong ako.May kilala ka bang gumamit nito para sa shingles?I get them quite often lalo
na kapag stressed out at curious lang ako.Salamat." Trina

- Ilagay lamang ang mantika sa mga namamagang bahagi, hilaw man o sa isang tincture, at
hayaang kainin din ng pasyente ang mantika, para sa pinakamahusay na mga resulta.JB
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"Ang aking mga kasukasuan ay lumilitaw sa aking mga daliri  at  voila,  nagpahid  ng langis,
nawala ang sakit.Nasunog ang aking sarili sa burn barrel noong nakaraang linggo, 3 pulgada ng
itim, bumubula na balat sa loob ng aking pulso.Maliit na halaga ng langis, bendahe, makalipas
ang dalawang araw, kamangha-manghang kulay-rosas na balat.Inilapat muli, pareho, makalipas
ang dalawang araw at ito ay gumaling...Salamat!!!" Janine

“Morning  Scot,  Kinausap  ang  kapatid  ko  kagabi  at  ang  sabi  niya  ay  gumaling  na  siya!!!!
Pinagaling  ng  gamot  ang  kanyang  mga  shingles.:)  Sabi  niya  maganda  ang  pakiramdam
niya.Gusto  ko lang  maging 100% sigurado  bago  kita  sinulatan.Maraming salamat  sa  iyong
tulong.”

“Ginamit ko lang ito ng anak ko pati na rin ako mula sa unang pagkakataon na lumitaw ang mga
shingles. Walang bagolumitaw ang mga shingle at walang ibang sintomas na nakita. Himala.”
Matija

“Gumamit ako ng RSO style oil sa isang witchy-wart sa aking mukha.Dalawang application na
natatakpan ng band aid at halos wala na!" Leslie

"Nagtanggal din ako ng 2 warts kasama nito.Nasa paa ko sila sa buong buhay ko." Michelle

“Gumamit ako ng cannabis infused olive-oil sa mga paso at sugat at gumagaling sila sa loob ng
ilang araw.Wala pang nakitang katulad nito.Alam kong mas maganda pa ang RSO.Ginamit ang
Cannabis para tratuhin ang lahat bago maging sakim ang ating gobyerno.” David

"Pinainit ko ang mantika at inihalo ito sa aking garapon ng cream sa mukha.Ginagamit ko ito 2x
sa  isang  araw  at  mga  2  buwan  na.Wala  na  yung  malalalim  na  malalalim  na  pimples  na
natatanggap  ko  (alam  mo  yung  tipong  inaabot  ng  isang  linggo  para  lang  lumabas  at
MALAKI!).Ang mga peklat ng mga pimples na iyon ay kumukupas na rin.Nakikita ko pa ang
balat na nagsisimula nang humigpit!Nakakatuwa itong post na ito dahil ngayon ko lang talaga
napansin ang mga resulta!Ang langis na ito ay kamangha-manghang at ang cream sa mukha
ay isa lamang sa maraming gamit.Salamat Rick." Jennifer

"Nasunog ko ang aking sarili sa isang tambutso na medyo mabuti at naglagay ako ng ilang
langis ng cannabis na na-infuse ng grape seed extract at gumaling ito nang wala pang isang
linggo at halos walang sakit o pangangati at WALANG SCARS!" Daniel

“Nagamit  ko  na  ito  sa  mga  paso  at  hindi  ko  masabi  kung  saan  ako  nasunog.Walang
nakakatakot at walang marka.Kahanga-hanga.Nagkaroon ako ng paso sa loob ng isang linggo
at hindi ito gumaling.Ginamit  ko ang langis at  sa loob ng apat  na araw ay mayroon akong
bagong balat.Makalipas ang isang linggo hindi ko masabi kung saan ako nasunog.Kahanga-
hangang mga bagay-bagay." Clifford

"Oo, oo, pinagaling ko ang mga paso sa RSO.At walang galos!" Erin

"Ang  sakit  ay  literal  na  nawawala  kaagad  at  sa  loob  ng  isang  araw  ay  nawawala  ang
pamamaga.Nagamot ko na ang isang paso ilang buwan na ang nakakaraan at may isa pang
ginagamot  ko ngayon.Pinapabilis  nito ang oras ng pagpapagaling sa pamamagitan ng mga
linggo  at  linggong  nakabinbin.Kung  gaano  kalubha  ang  paso  at  WALANG  PANAKOT  at
WALANG sensitive sa kung saan ako nasunog.Ginagamit ko ang langis sa lahat ng bagay at
ibig kong sabihin ang lahat.Kamakailan din ay gumawa ako ng isang batch na hindi ang kalidad
na kakainin  ko,  kaya mahigpit  itong ginagamit  sa  pangkasalukuyan.Gumawa ako ng facial,
OMGosh, kamangha-manghang mga resulta.Ginagamit ko ang RSO para sa bawat isang sakit
na maiisip."

"Marami akong takot mula sa isang kondisyon ng balat na binigyan ako ng mga kakila-kilabot
na gamot sa loob ng halos 6 na buwan.Oh sorpresa!Ilang linggo pagkatapos ng paggamot ang
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aking balat ay masama muli.Ito ay magandang malaman.Ako ay kakila-kilabot sa kanila meds,
sumpungin,  tuyong  patumpik-tumpik  na  balat,  pagpapawis,  aking  diyos  ito  ay  kahila-
hilakbot.Hindi na makikita si doc." Nikki

"Gumamit ako ng langis para sa mga impeksyon sa balat, sakit ng ulo, kagat ng lamok, fungus,
pagtulog at simpleng pagpapahinga.Malaking tulong sa isang 1stkit ng tulong." Sylvia

"Mahal  kong  ginoo,  ako  ay  isang  matandang  hippy  mula  sa  60's  at  nakatira  sa  Northern
California.Na-hybertising ng iba't ibang Train Wreck at White Widow sa loob ng 8-9 na taon na
may mahusay na mga resulta.Nakita ko na ginamit din ni Rick ang White Widow.Kasalukuyan
akong tumutulong sa isang pasyente ng Hospice na nagngangalang Jason sa Redding, Ca. sa
convalescence, sino noon/ay? namamatay sa mga huling yugto ng MRSA ayon sa direksyon ng
aking matandang doktor na si Dr. Ronald Sand...Sinimulan ko siya sa mga tincture na ginagawa
ko at nagbibigay ng cookies mula sa tubig hanggang sa budder extraction at butter extraction
lang apat na buwan na ang nakakaraan.

Isa pang grower na kapatid na kaibigan ko na dumalo sa Unity Church ang nagbukas sa akin sa
iyong  web  site  tatlong  linggo  lang  ang  nakalipas  ngayon.Sinimulan  na  si  Jason  sa  "JOY
GREASE"  at  siya  ay  dumaan  sa  kanyang  unang  tubo  at  ngayon  ay  nasa  kanyang
pangalawa.Mahigit  isang buwan na ang nakalipas ang kanyang mga bola ay kasing laki  ng
napakalaking  melon  na  mas  malaki  kaysa  sa  softball...Mula  nang  kainin  ang  aking  mga
inihurnong paninda at paglunok ng tuwid na "Magic Grease", bumubuti siya araw-araw at halos
bumalik sa normal na laki ang kanyang Gonads...Wala daw gamot sa MRSA???

Si Jason ay nagkaroon ng napakasamang malalaking sugat sa kama sa kanyang likod dahil
hindi siya makahiga sa tagiliran o tiyan.Sinabi niya ngayon sa akin na sila ay humihina at nang
ang aming doktor ay nagpakita sa isa pang pangkat sa bayan, hindi nila naiintindihan ang lahat
kung bakit siya hindi patay o kung bakit siya ay gumaling.Hindi ko pa sinasabi sa doktor ang
tungkol sa aking/aming paggamot sa Hemp Oil ngunit malapit na itong anumang araw...I really
want permission from the doctor to treat his sores now with the Oil topically, ayaw mo ba???
Kung maaari nating ihinto ang MRSA sa isang pasyente na may ilang buwan na lamang upang
mabuhay,  isipin  lamang kung ano ang maaari  o  dapat  kong  sabihin  na DAPAT sabihin  sa
medikal na komunidad.Kapayapaan at paggalang, Craig”

"Ang aking asawa ay may 30 taong peklat mula sa isang paso na nangangailangan ng skin
graft...Kaya naisip ko, aha, isa pang lugar upang mag-eksperimento sa kamangha-manghang
produktong ito.Buweno, wala siyang paniniwalang magagawa nito ang anuman...Pagkatapos ng
ilang  aplikasyon  ay  morphing  na  siya,  mayroon  na  siyang  pigment  kung  saan  wala
noon.Paglago ng buhok kung saan walang tumubo sa loob ng 30 taon." Rebecca

“Nagkaroon  ako  ng  second  degree  burn  sa  buong  mukha  at  braso  ko  dahil  sa  sunog  sa
bahay.Naglagay ako ng RSO na hinaluan ng cocoa butter sa loob ng isang buwan at halos hindi
mo  masasabing  nasunog  ako.Nakapagtataka  kung  gaano  ito  kabilis  gumana  at  ito  ang
pinakamahusay na painkiller na naranasan ko.” Amerikanisch

"Nagkaroon ako ng nunal sa aking anit na nagsimulang makati kamakailan.Nag-apply ako ng
isang dab isang beses sa isang araw sa loob ng ilang araw at ang nunal ay nagsimulang lumiit!
Pag-usapan ang tungkol sa kamangha-manghang. Amanda

"Ang aking cannabalm ay nasuspinde sa loob din ng langis ng niyog, at ito ay nakatulong nang
malaki kapag ako ay nagkaroon ng alopecia." Matty

"Ang aking kasintahan ay nagkaroon ng 2+ taon na impeksyon sa MRSA at sinubukan ang
maraming  antibiotic  kasama  ang  isa  sa  pinakamalakas  na  magagamit  nang  hindi
nagtagumpay.Gumamit  kami ng ilang oil  condensed mula sa isang vaporizer hose sa isang
band-aid  sa  open soar  at  ito  ay nawala na ang sakit  ay huminto kaagad.Napakaganda ng
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kanyang kalidad ng buhay.

Nagkaroon  ako  ng  kahina-hinalang  bukol  sa  aking  likod  sa  loob  ng  2  taon  na  nauwi  sa
pagbabago ng kulay at pananakit ng husto at labis akong naghinala kung ano iyon.Gumamit
ako ng RSO sa isang band-aid at nawala ito.Sinubukan namin ito dahil nakita namin ang video
ni Rick na Run from the Cure.Naniniwala ako na ang pagpapalaganap ng mensaheng ito ay
napakahalaga at handa akong magpatuloy sa pamamagitan ng aktibismo at ang aming social
media at abot ng broadcast upang matulungan kayong mailabas ang mensahe." Robert

“May  Fibromyalgia  ako  at  hindi  inaalis  ng  mga  gamot  ang  sakit  ko.Ngunit  ang  langis  ay
gumagana. Donna

"Ako ay naniniwala...inaayos ang gout...kailangan nitong gawing balanse ang yin at yang dahil
akala  ko  noon  ay  masaya  ako  ngunit  nitong  mga  nakaraang  araw  ay  nakatagpo  ako  ng
kaligayahang nagmumula sa kaibuturan...Salamat Rick Simpson.” Irving

“Kumusta Corrie, halos 3 linggo na akong nagbibigay ng ***** na gamot para sa kanyang gout
sa kanyang paa, at napunta na siya mula sa wheelchair hanggang sa makatakbo na siya at
bumaba ng hagdan at naglakad ng 2 oras na paglalakad. sa katapusan ng linggo.Hindi lang ito
para  sa  Cancer...nagpapagaling  lang.Dapat  kumuha  ako  ng  mga  larawan  ...Malaking
pagkakaiba.Ang mga regular na gamot ay hindi gumagalaw dito.Sa isang wheelchair sa loob ng
3 linggo bago ang mga gamot."

“Nagamit  ko  na  ito  sa  mga  paso  at  hindi  ko  masabi  kung  saan  ako  nasunog.Walang
nakakatakot at walang marka.Kahanga-hanga.Nagkaroon ako ng paso sa loob ng isang linggo
at hindi ito gumaling.Ginamit  ko ang langis at  sa loob ng apat  na araw ay mayroon akong
bagong balat.Makalipas ang isang linggo hindi ko masabi kung saan ako nasunog.Kahanga-
hangang mga bagay-bagay." Clifford

"Oo, oo pinagaling ko ang mga paso gamit ang RSO at walang peklat!" Erin

"Ang  sakit  ay  literal  na  nawawala  kaagad  at  sa  loob  ng  isang  araw  ay  nawawala  ang
pamamaga.Nagamot ko na ang isang paso ilang buwan na ang nakalipas at may isa pang
ginagamot ko ngayon.Pinapabilis nito ang oras ng paggaling sa pamamagitan ng mga linggo at
linggo  habang  nakabinbin  kung  gaano  kalubha  ang  paso  at  WALANG  PILAT &  WALANG
sensitive sa kung saan ako nasunog.Ginagamit ko ang langis sa lahat ng bagay at ibig kong
sabihin  ang  lahat.
**recently  made  a  batch  that  was  not  the  quality  I  would  ever  eat  kaya  mahigpit  itong
ginagamittopically  at  nagpa-facial.OMGosh,  kamangha-manghang mga resulta.Ginagamit  ko
ang RSO para sa bawat isang sakit na maiisip**” Michelle

"Ginawa  ito,  pinangangasiwaan  ito  sa  aking  18  taong  gulang  na  anak  na  lalaki.Walang
palatandaan ng anumang kanser ngayon.Malaki ang utang na loob ko sa iyo Rick Simpson."
Amanda

"Ginamit ko ito upang pagalingin ang mga bukas na sugat.Ginamit  ko kamakailan sa aking
diabetic  ulcer  na napunit  ko.Mas gumaling kaysa sa inaasahan ko.Pinagaling  din ang mga
gasgas ng pusa sa magdamag.Iba pang mga gasgas magdamag.Lagyan ng langis ang kalahati
ng gasgas,  na natatakpan ng band aid,  sa susunod na araw ang ginagamot na bahagi ay
sarado sa ginagamot na bukas na nagpapakita ng impeksyon.Ang gamot na ito ay dapat nasa
bawat 1st aid kit." Jared

"Simula noong edad na 11 (halos 30 na ako ngayon) nagkakaroon na ako ng isang uri  ng
fungus sa aking balat, karamihan sa aking leeg sa dibdib at likod.Ang mga pulang bilog na
mantsa na ito ay lumilitaw sa aking balat bawat taon at kinuha ko ang lahat ng dapat gawin
upang gamutin ang kondisyon ng aking balat.Ang mga gamot na inireseta ng mga dermatologist
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ay tumatagal ng 5-6 na araw upang alisin ang mga batik na ito at isa pang 5 araw upang ganap
na maalis ang mga ito.

Noong isang araw napansin kong nagsisimula na namang magpakita ang mga spot  na ito,
PERO sa pagkakataong ito ay nagpasya akong lagyan ito ng langis ng cannabis ...at ito ay
tunay  na  magic!!!2  times  ko  lang  na-apply  tapos  nawala  na  lahat  ng  spots.Hindi  ako
makapaniwala  sa  aking  mga mata!Wala  nang  mga tabletas  at  cream at  mga espesyal  na
shampoo para sa akin!Ngayon ay gumawa ako ng langis ng niyog na nilagyan ng langis ng
cannabis at ipagpapatuloy ko ito sa loob ng isa pang linggo o higit pa upang matiyak na hindi na
muling  lilitaw  ang  mga  batik.Maraming  salamat  RS  &  JB  para  sa  lahat  ng  tulong  at
impormasyon, magpapasalamat ako magpakailanman. Ioanna

"Gumagana ba ang langis sa mga papilloma o skin tag na malapit sa mata?" Sean

-- Oo, Sean, ngunit mag-ingat na huwag makuha ang mantika sa iyong mga mata kung hindi ay
masunog ito nang mga isa o dalawang oras.Hindi ito makakasira sa mata ngunit ito ay hindi
kanais-nais.JB

"Noong 2002 ako ay nasa isang kakila-kilabot na aksidente.Nagkaroon ako ng mga lacerations
sa kabuuan at nawalan ng bahagi ng buto sa braso ko.Pagkatapos ng skin at bone grafts ay
halos gumaling ako at nagkaroon ng impeksyon sa aking braso.Isa pala itong impeksyon sa
buto at kailangang simulan ang lahat.Dahil diyan anytime na may hiwa/paso ako (welder ako)
lagi silang mahahawa.Nitong nakaraang taon ay nagkaroon ako ng isang kakila-kilabot na paso
mula sa isang linya ng singaw sa trabaho sa aking tiyan.Sa pamamagitan ng pagpapanatiling
malinis  at  paggamit  ng langis  ay gumaling ito  sa isang hawakan lamang sa loob ng isang
LINGGO!Maaaring tumagal ng 4-6 na linggo ang aking munting weld burn.Hindi na sa langis
ko.Screw Neosporin, gumagamit ako ng OIL!" Chris

"Pinainit ko ang mantika at inihalo ito sa aking garapon ng cream sa mukha.Ginagamit ko ito 2x
sa  isang  araw  at  mga  2  buwan  na.Wala  na  yung  malalalim  na  malalalim  na  pimples  na
natatanggap  ko  (alam  mo  yung  tipong  inaabot  ng  isang  linggo  para  lang  lumabas  at
MALAKI!).Ang mga peklat ng mga pimples na iyon ay kumukupas na rin.Nakikita ko pa ang
balat na nagsisimula nang humigpit!Ang langis na ito ay kamangha-mangha at ang cream sa
mukha ay isa lamang sa maraming gamit!“ Jennifer

"Natapos akong magtrabaho para sa aking amo sa kakahuyan kung saan mayroong isang
bungkos  ng  poison  oak  sa  isang  tumpok  upang  ilipat  at  sunugin  at  wala  akong  ideya  na
naroroon ito.Kaya syempre nakahuli ako ng poison oak.Nakita ng amo ko na nasa bingit na ito
ng  cellulitis,  pagkatapos  ay  pinabalik  ako upang  simulan  ang  paggamot  sa  langis  ng  Rick
Simpson.Sa loob ng ilang araw nagsimulang huminto ang pag-agos ng braso ko, nagsimula rin
itong bumaliktad.HINDI MO SABIHIN SA AKIN ANG HALAMAN NA ITO AY HINDI MAAARING
GAMUTIN ANG ANUMANG BAGAY!” Harry

“Poison ivy sa braso ko... Nawala ang pantal at paso sa loob ng 5 minuto...  Walang bukol,
walang pantal, walang sakit... Gumagamit ako ng isang butil ng bigas ng RSO na may kaunting
coconut oil... WALA sa loob ng 5 minuto!!!I love my oil!!!“ Estelle

"Ginamit ko ang langis na ito 3 taon na ang nakakaraan upang patayin ang stage 4 na kanser
sa prostate.Gumamit ako ng hormone therapy para magsimula, at pagkatapos ay nalaman ko
ang tungkol  sa  RSO.Gumagana siya.Personal  kong kilala  ang  dose-dosenang mga tao na
gumagamit nito araw-araw para sa maraming karamdaman.Malaking tulong ito para sa mga
pasyente ng cancer,  ngunit  sa palagay ko ang aking pinakanakakagulatAng paghahayag ay
nagpapagaling sa matinding psoriasis ng isang tao na mayroon sila ng higit sa 90% ng kanilang
katawan.Sa pamamagitan ng pag-inom ng 1/4 hanggang 1/2 gramo ng mantika sa isang araw
sa  loob  ng  6  na  linggo,  ang  taong  ito  ay  literal  na  gumaling  sa  kanilang  sarili  sa  isang
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kondisyong dinanas nila mula noong bata pa sila.Maaari akong magpatuloy nang maraming
oras sa mga bagay na nakita kong ginagawa ng langis na ito.Makikita mo, panatilihing bukas
ang iyong isip, at gawin ang itinuro ni Rick, hindi ka magsisisi." Si Dan

"Arthritic psoriasis sa wala pang isang buwan..." Giulliana

“Nawala ang aking Psoriasis pagkatapos kong simulan ang pagkain ng mantika...Ang paggamit
lamang ng langis sa pangkasalukuyan ay hindi gaanong nakakatulong sa akin- hindi tuluyang
nawala  hanggang sa sinimulan ko itong gamitin  nang pasalita.Hindi  pa ito  bumabalik.Nasa
maintenance dose ako ngayon, kaya SANA sapat na iyon para ilayo ang psoriasis.Halos 4 na
buwan  na  akong  walang  senyales  nito.Sinabi  sa  akin  ng  mga  doktor  na  hinding-hindi  ito
mawawala nang lubusan, at ang tanging oras na ito ay 'mawawala' ay kapag ako ay talagang
may sakit at ang aking immune system ay may iba pang mga bagay upang labanan.Well...Wala
na akong sakit, and the crap is WALA!” Lindsay

"Napagaling  din  ang  tendonitis  sa  loob  ng  ilang  araw.Kahit  na  isang  7  buwang gulang  na
pinsala.Magpahid lang ng kaunting pot butter o RSO sa masakit  na bahagi isang beses sa
isang araw.Kamangha-manghang tae.Ginamit ko ang RSO sa isang 3rd degree burn noong
Linggo-Martes, walang palatandaan ng paso pagkatapos ng 40 oras ng paggamot.Sure na sana
ginamit  ko  ito  sa  pangalawang  pagkakataon  na  nangyari  ito.Maililigtas  sana  ako  nito  ng
maraming oras ng matinding sakit at paghawak dito ng yelo.” Bobbi

"Inupuan ako ng isang kaibigan upang manood ng Run from the Cure mga dalawa at kalahating
taon na ang nakalilipas na iniisip na maaaring makatulong ito sa aking psoriasis.Gumawa kami
ng langis nang magkasama- sa unang pagkakataon para sa aming dalawa- sa loob ng tatlong
linggo, nawala ang aking plaque psoriasis.Ginawa ko na ang mantika at iniinom ko ito mula
noon.Kung  kumukuha  ako  araw-araw,  at  ilapat  ang  langis  nang  topically  sa  gabi  sa  mga
indibidwal  na mga spot  na lilitaw nang random,  ang psoriasis  ay kontrolado at  halos  hindi
nakikita.Dahil  sa  karanasang  ito,  tumalon  ako  gamit  ang  dalawang  paa  at  ngayon  ay
nagmamay-ari ng unang ganap na lisensyado ng estado na Medical Marijuana Business sa
Colorado.Isang taon sa aking negosyo, na-diagnose ang tatay ko na may stage IV Melanoma-
kumalat ito sa kanyang baga at atay.Binigyan siya ng kanyang oncologist ng 3 hanggang 12
buwan  at  sinabihan  siyang  maghanda  para  sa  pangangalaga  sa  hospice.Agad  ko  siyang
sinimulan sa isang regimen ng RSO at  pagkalipas ng limang buwan,  nawala ang kanyang
kanser.wala na.Ang pinakamadaling bagay sa mundo!Salamat Rick, sa muling pagpapakilala
nitong kamangha-manghang gamot sa mundo!” Erica

“Anong  hindi  makakatulong?Sa  pamamagitan  ng  aking  pag-aaral  ang  mga  posibilidad  ay
walang katapusan.May cyst ako sa right side ng pisngi ko sa mukha.Limang araw ng pag-inom
ng mantika (ingesting) ang cyst ay mabilis na lumiit.Ang mantika ay gawa sa nagyelo na mga
dahon  at  maliit  na  usbong  na  nababad  sa  malinaw.Ang  timpla  ay  umupo  sa  loob  ng  2
linggo.Unang gabi ng mantika ang aking cyst ay nakaramdam ng tingle.Pagkalipas ng limang
araw ay wala na.Gumagana ang langis.Napakaraming patunay at ang agham sa likod ng lahat
ay kamangha-mangha.Mayroong mga kemikal na compound na tumutugon sa lahat ng ating
mga receptor sa sistema ng nerbiyos ay isang gawa ng kalikasan.Ang kamangha-manghang
bahagi ay, lahat ito ay matatagpuan sa isang halaman.CANNABIS.Oras na para makita kung
gaano kalayo ang mararating ng mga tao.Oras na para mag-evolve.” Jeremy

“Ang  unang  beses  na  ginawa  ko  ang  mantika  (infused  in  coconut  oil)  ay  para  sa
pangkasalukuyan na paggamot sa likod ng isang matandang kapitbahay.Nagkaroon siya ng
mga sugat  sa buong katawan na nangangati  nang husto.Ang mga surot  sa kama ay hindi
naalis,  gayundin  ang  mga  scabbies,  flees,  skeeter,  at  iba  pa  dahil  wala  siyang  ibang
naapektuhan kundi ang kanyang likod at walang mga palatandaan ng aktibidad ng critter sa
kanyang kama.Alam kung ano ang ginawa ng kanyang anak???Malakas niyang sinabuyan ng

- 32 -



kemikal ang kutson para maalis ang mga surot na wala.Binigyan ko siya ng bagong kutson na
may tahasang mga tagubilin na HUWAG i-spray.She had to go into the hospital for bleeding
ulcers and while she was there, she expressed the issue of her back and you know what the
doctors told her to do???Hugasan ang kanyang buhok at katawan para sa kuto, wala siyang
kuto.Kaya  sino  sa  tingin  mo  ang  papakinggan  ko  para  tulungan  siya?Ang  mga  doktor?
HINDI.Ginawa ko ang langis, ginagamot siya pabalik at may pagpapabuti at pagpapagaling na
nangyayari." Michele

"Nahawa ako ng herpes virus halos 20 taon na ang nakalilipas.Isa ako sa mga nagkakaroon ng
outbreak 5-6 beses sa isang taon hanggang ngayon.Tulad ng maiisip mo na ito ay hindi naging
madali para sa akin.Curious ako kung ikawmayroon bang anumang mga mungkahi o alam ng
iba na nagtagumpay sa paggamot gamit ang cannabis?Salamat sa iyong oras."

-- Ilagay lamang ang mantika (o isang tincture o salve na may langis) sa mga lugar kung saan
lumalaganap ang herpes.Ulitin kung kinakailangan.Magandang ideya din na kumain ng hindi
bababa sa 60g na paggamot, kung minsan ang herpes virus ay ganap na nawawala.Ang mga
paglaganap  ay  hindi  magiging  kasing  dalas  at  hindi  ka  magkakaroon  ng  sakit  atbp.  kung
gagamitin  mo ang langis  upang gamutin  ito.Gumagana ang langis  para sa lahat  ng uri  ng
herpes at hindi ka makakahanap ng anumang bagay na mas gumagana sa herpes kaysa sa
langis.Magandang pagbati, JB

"Ang aking dating asawa ay walang virus pagkatapos ko siyang ma-dose!!!Ang kanyang doktor
ay  at  naguguluhan.Siya  ay  isang  DARE  grad  at  ngayon  ay  nag-iingat  siya  ng  ilang  mga
halaman para sa kanyang sarili...” Thomas

“Morning Scot, kinausap ang kapatid ko kagabi at sinabi niyang gumaling na siya!!!Pinagaling
ng gamot ang kanyang mga shingles. :) Sabi niya maganda ang pakiramdam niya.Gusto ko
lang maging 100% sigurado bago kita sinulatan.Maraming salamat sa iyong tulong.”

"Ang babaeng may shingles ay may ibang nangyari sa kanya at hindi niya sinabi sa pamilya
kung ano ang mali.Eto na, pinadala lang niya sa akin: “Hi ulit, nalaman ko lang kahapon na may
growth pala si ate sa thyroid a year ago pero hindi niya sinabi sa pamilya namin.Tila sinabi ng
doktor sa kanya na babantayan nila ito at kung ito ay lumaki, saka sila ooperahan.Ito ay hindi
sapat na malaki upang makakuha ng biopsy nito.Anyways, nagpa-appointment siya sa doktor
nitong nakaraang linggo at nalaman niyang tumigil na sa paglaki ang tumor.Naniniwala siya na
ang gamot ay huminto sa paglaki.Hindi ba magandang balita iyon?Patuloy niyang kinukuha ito
sa pag-asa  na ang  kanyang susunod na  appointment  ay  magpapatunay na  ang langis  ay
pumapatay ng mga tumor.Ipapaalam ko pa sa iyo kapag nangyari iyon." Scot

"Noong nakaraang tagsibol, napansin ko ang isang pulang marka sa kaliwang bahagi ng aking
baba.Ibinasura  ko  ito  bilang  isang  sugat  na  malapit  nang  mawala.Well,  ito  ay  hindi  at
pagkatapos ay bago ko alam na ito  ay isang pangalawang lumitaw;  hindi  nakakabit  ngunit
medyo tuwid na linya mula sa unang marka.Nag-apply ako ng ilang polysporin at iba pang mga
cream na nakita ko sa cabinet ng gamot ngunit walang nagbago sa kulay o hitsura nito.Sa oras
na nakipag-ugnayan ako at nakapasok sa opisina ng aking Dr ay marami pa ngunit nagsimula
itong mag-iba ng hitsura sa ilang mga lugar.Nagmukha itong mas mapurol.Nang suriin ako ng
aking Dr. ay napatulala siya sa kanyang mukha.Sa paglipas ng susunod na dalawang buwan,
nagreseta siya ng iba't ibang antibiotic cream at tabletas.

All along paulit-ulit niyang sinasabi, I don't think it is cancer.Hindi ko akalain na ito ay cancer.Tila
kakaiba  kahit  na  sasabihin  niya  sa  akin  na  huwag  mag-alala  tungkol  sa  paggawa  ng
karagdagang mga appointment,  pumunta lamang sa kanyang opisina bawat linggo tulad ng
sinabi niya sa akin at makikita niya ako kaagad, at sa kanyang personal na opisina, hindi sa silid
ng pagsusuri ang lahat ng oras.Ang sabihing medyo natatakot ako ay isang maliit na pahayag
dahil  wala  itong  patutunguhan.Sa  higit  sa  isang  pagkakataon,  tinanong  ko siya  tungkol  sa
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pagpapatingin sa isang dermatologist na sumagot siya, “Magpapa-biopsy kami at pagkatapos
ay ipatingin ka sa isang dermatologist,  kung ayaw mong magmaneho papuntang Halifax”…
“Pupunta ako in a heartbeat,”  sabi ko sa kanya para alamin kung ano itong mga marka sa
mukha  ko.Lumipas  ang  oras  at  wala  akong  narinig  mula  kay  Halifax  tungkol  sa  anumang
appointment sa isang dermatologist.Tinanong ko muli ang aking Dr.… Pagkatapos ay binanggit
niya na mayroong isang dermatologist na namatay sa Halifax at ang isa doon ay napaka-busy,
ibig sabihin ay ilang buwan pa bago ako makapasok upang makita siya.Tila humihila ang oras...
walang nangyayari...

Nagpasya ako pagkatapos kong subukan ang mga gamot na ibinigay sa akin ni Dr.Gumawa
ako ng ilang mga katanungan at nakuha ko ang ilang RSO(Rick Simpson Oil) o sa madaling
salita,  well-made  Hemp  Oil.Sinunod  ko  ang  mga  tagubilin  kung  paano  gamitin  ang
langis.Naglagay ako ng ilan sa isang band aid at tinakpan ang mga marka sa aking mukha sa
gabi.Nakakain din ako ng ilan tuwing gabi.

Mula sa lahat ng nabasa ko ang mga bagay na ito ay hindi makakasakit sa iyo ngunit ito ay
maaaring magpatumba sa iyong mga paa kung magdadala ka ng sobra sa una.Buweno, sa
ilang mga pagkakataon ay medyo napagod ako at hindi ako nakatrabaho ng ilang araw.Ang
ginawa ko ay patuloy na naglalagay ng langis sa gabi na kasing bigat komaaari nang hindi ito
sinasayang.Nakita  kong  may  nagagawa  itong  pagkakaiba.Sigurado  ako  na  magiging  mas
mabilis ito kung naglaan ako ng oras upang ayusin ang halaga na iniinom ko sa loob upang
walang anumang masamang reaksyon sa paggana ng aking motor.lol

Lahat sa lahat ng bagay na ito ay gumagana at sa isa sa mga pinakahuling pagbisita ko sa
aking Dr. sinabi niya, "Hindi ito mukhang agresibo gaya noon." Ito ang nagpaginhawa sa akin, at
gayon din ang ulat ng biopsy nang bumalik ito na nagsasabing ang sample ng tissue ay hindi
malignant!Masasabi ko sa totoo lang na tila nalinis ng mantika kung ano man ang nasa baba
ko.

Para  sa  karamihan  ay  walang  mga  tumutubong  pulang  marka,  'mga  anino'  lamang  ng
dati.Pumunta ako sa Dermatologist sa isang linggo.Sana ay makapagbigay siya ng kaunting
liwanag sa kung ano ito o kung ano ang mayroon ako.Gusto kong malaman para sigurado para
sa kapayapaan ng isip.Tiyak na magbibigay ako ng update kapag mayroon akong karagdagang
impormasyon.Sa ngayon... I would love to send out a great big thank you sa mga kasangkot sa
pagtulong sa akin na gumaling!” Bill

Q.Iniisip  ko  kung  matutulungan  ng  RSO  ang  mga  paso  ng  aking  ina  mula  sa  radiation?
Nagpasya siyang ipagpatuloy ang "konventional" na paggamot, at ngayon ay nabastos na ang
kanyang dibdib, sa kakulangan ng ibang salita.Ang sakit lang tingnan.Naaalala ko na ikaw o si
Rick ay minsang nasunog, sa palagay ko habang naghahanda ng RSO, at nagpakita ng mga
larawan kung paano gumagana ang langis sa mga paso.Kaya, may maidudulot ba itong mabuti
para sa kanya?

A.Ipahid ang mantika o isang salve ng abaka sa kanyang dibdib at likod.Siyempre, dapat niyang
kainin ang langis at lumayo sa mga doktor at lahat ng iba pang uri ng hindi kinakailangang
pinsala.JB

“Ang aking Nanay (72) ay may masakit na bitak na balat sa karamihan ng kanyang mga daliri sa
loob ng halos 2 taon na ngayon ...napakasakit.Sabi ng doktor, "Oo kasabay ng edad." Dufuss!!!
Naghalo  kami  ng  napakaliit  na  halaga  ng  langis  sa  aquaphor...Isang  paggamot,
magdamag...wala na!Ang kanyang masakit na mga bitak ay gumaling at patuloy na gumagaling
sa loob ng mahigit isang linggo na ngayon!NAKAKAMAHALING!” Dolly

"Ginamit ko ang langis sa isang sariwang bukas na sugat sa operasyon.Noong Setyembre ng
2012, nagkaroon ako ng 2 Basal Cell Carcinoma tumor na inalis sa aking mukha.Ang isa ay
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malaki at ang feeder tumor na kumakalat nito.Gayundin, ang isang panloob na tumor sa aking
pisngi  ay  nasimot  para  sa  biopsy.Pagdating  ko  sa  bahay  at  ibunyag  ang  sugat  ko,  may
bunganga ako sa mukha.

Sa unang 4 na araw ay pinaghalo ko ang Shea butter at langis at inilapat ito.Pagkatapos ay
lumipat ako sa tuwid na langis at hindi tumigil.Nang pumunta ako para sa aking appointment sa
post  op,  ang  Dr  na  nag-iisip  na  ako  ay  magpapa-plastic  surgery  ay  namangha  sa  aking
paggaling.Nagpasya akong sabihin sa kanya ang totoo,  na hindi  ko ginamit  ang reseta,  na
pinagaling ko ito sa Cannabis Oil.Narinig niya ang tungkol sa Rick Simpson at Phoenix Tears,
hindi  niya  ako  hinusgahan,  at  sinabing  ipagpatuloy  ang  mabuting  gawain.Sa  isang  buwan,
pupunta ako para sa aking pangalawang operasyon, plano ng aksyon upang pagalingin ang
sugat na ito...Cannabis Oil.Sasabihin ko ba sa surgeon na ito?Sa aking appointment sa Post
op!Sa pag-ibig at liwanag." Patti-Jo

-- Patti, walang kinakailangang operasyon kung ipagpapatuloy mo ang langis.O ipagpaliban ng
isa pang 60g kung kinakailangan, ngunit lumayo sa operasyon at mga doktor, kung posible.Ito
ay  isang  malungkot  na  kinakailangan  para  sa  tagumpay  ng  paggamot  sa  maraming  mga
kaso.JB

"Ginawa ng RSO na halos wala na ang aking psoriasis.Ako ay umiinom ng maintenance dose
para sa pagpunta sa tatlong taon na ngayon at ang aking balat ay malinaw, ang aking isip ay
malinaw at ako ay hindi kailanman naging mas malusog. Erica

"Nakakita ako ng isang taong malapit sa akin na gumamit ng langis ni Rick sa isang masamang
paso na mag-iiwan ng masamang peklat at sa loob ng isang linggo ng paglalagay ng langis ay
nawala ito at walang palatandaan ng peklat o na ito ay nasunog." Janice

"Mayroon kaming anak na babae sa langis ngayon.Mayroon siyang psoriasis sa magkabilang
siko, bisig, at isang tuhod.Kumuha ng mga larawan sa simula.Sa ngayon ay wala na ang mga
tuyong scaly na lugar.Ang balat ay pula, ngunit makinissa halip na itinaas at inflamed.Ang mas
maliliit na lugar sa labas ay ganap na nalinis.Kami ay kumbinsido na ito ay gagana.Kami ay
kumukuha ng mga litrato tuwing ibang araw o kapag may kapansin-pansing improvement.Ang
lahat  ng  ito  sa  mas  mababa  sa  isang  linggo  ng  paggamit  ng  langis  sa
pangkasalukuyan.Maraming salamat sa pagbibigay ng kamalayan sa gamot na ito na sa huli ay
magpapagaling sa mga bansang sina Rick at JB.Nagbabahagi ako ng mga post araw-araw at
sinasabi sa sinumang makikinig.Nagsisimula na itong mag sink in.” Ron

Q.Gumagana ba ang mga mixtures na ito para sa acne??

A.Jennifer,  ang langis  ay gumagana para sa 'lahat  ng uri  ng mga kondisyon ng balat.'  Ibig
sabihin kasama ang acne.Magandang pagbati, JB

“(Nalaman ko ang tungkol sa langis) 3 buwan na ang nakakaraan naghahanap sa internet para
sa  isang  lunas  para  sa  acne  at  rosacea.Na-clear  agad  iyon!Nagdagdag  ako  ng  iso  oil  sa
coconut oil para magamit ito sa mukha at leeg ko minsan sa isang araw.Sabi ng asawa ko mas
bata daw ako ng 15 taon!Maraming salamat sa pagbabahagi ng impormasyong ito.Pagpalain
kayong lahat ng Diyos.Ipagpatuloy ang mabuting gawain.” Toni

“I  swear  this  is  why  I  look  so much younger  than  my siblings.Ako ang  pinakamatanda sa
4.Karamihan sa lahat ay nagsasabi na mukhang mas bata ako ng hindi bababa sa 20 taon
kaysa sa aking nakababatang kapatid na babae. Mary

"Ito ay gumagana para sa ingrown hairs din sa mukha.Ginamit ko ito sa aking 23 taong gulang
na anak na may tagumpay sa 2 aplikasyon.ISANG PAG-IBIG.” Patti-Jo

"JB, mayroon ka bang anumang siyentipikong ebidensya, o ang mga tao lamang na nagsasabi
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na sila ay naging alerdye sa marijuana?posible ba ito?Sa tingin ko, ang mga trichomes ang
nakakapagpangiti sa isang tao, dahil kapag nag-trim, malamang na magkaroon ka ng kati sa
iyong mga kamay na parang nakakaantig na pagkakabukod.Ngunit sinabihan ako ng dalawang
tao na naniniwala sila na sila ay allergy sa marijuana at lumalabas sa mga pantal sa tuwing sila
ay nasa paligid nito o ang usok ay hinihipan malapit sa kanila.Pero gusto kong pareho silang
maging bahagi ng aking pag-aaral kaya iniisip ko kung may nakasaksi na ba sa isang tao na
allergic sa marijuana o nakaranas nito mismo?”

--  Tingnan mo,  ang cannabis  ay isang halaman,  kaya oo,  ang ilang mga tao ay  maaaring
allergic sa ilan sa mga bahagi nito, siyempre.Ngunit wala pa kaming nakikitang allergy sa langis
at sa tingin namin na kung mangyari ito, kakailanganin lamang ng mga tao na subukan ang isa
pang strain na may iba pang mga terpenes sa loob nito.Ang langis ay ginagamit upang gamutin
ang  lahat  ng  uri  ng  allergy.Ngunit  mayroong  pitong  bilyon  sa  atin  at  bawat  isa  sa atin  ay
natatangi, kaya sasabihin ko na oo, ang ilang mga tao ay malamang na makaranas ng allergy
sa ilang uri ng langis.JB

“Naglalakad si Charlie.Walang pain meds.Matangkad siyang nakatayo.Tuwid at malapad ang
kanyang mga hakbang.Kaya niyang tumakbo ng tumalon at maglaro.Ang kanyang leeg ay halos
90  porsiyentong  gumaling.Hindi  ito  tumingin  sa  ganitong  paraan  sa  loob  ng  dalawang
taon.Kumain  siya  ng  saging,  pizza,  kalahating  sandwich,  fried  rice,  yogurt  at  marami  pa
kahapon.HINDI pa siya nakakain ng ganito karami.(…)

Ang  kanang  tuhod  ni  Charlie  ang  pinakamasama.Ito  ay  halos  50  porsiyentong  mas
mahusay.Halos gumaling na ang kaliwa maliban sa pangangati nito noong isang gabi at muling
nagpapaltos.But nothing major...The biggest change is the wound on his neck and under his
armpits.Halos gumaling na ang leeg pati na rin ang kilikili niya.

Gumamit ako ng isang maliit na patak ng langis sa kanyang g-tube bago maligo.Nakatulong din
ito sa pananakit ng tuhod.Kung masakit ang kanyang mga tuhod, nakukuha niya ang patak na
iyon.Hindi  ako  nagdaragdag  ng  anumang  tylenol  o  ibuprofen.Ginagawa  nito  ang
lansihin.Gumagawa  din  ako  ng  sarili  kong  ointment.Mayroon  akong  water  machine  na
nagsasala ng tubig at  naghihiwalay ng alkaline na tubig mula sa acidic.Dahil  ang acidic na
oxygenated na tubig ay napakabuti para sa balat at isa ring antibacterial, kumukuha ako ng
acidic na tubig at hinahalo ito sa methocelullose upang lumikha ng isang pamahid.

Idinagdag  ko  ang  concentrate  para  makagawa  ng  salve  na  parang  consistency  ng
vaseline.Nilagyan ko ito ng mantikilya sa kanyang mga dressing at ginagamit ito sa kanyang
mga sugat.ITO lamang ang gumagawa ng hindi kapani-paniwalang pagkakaiba sa pananakit,
pangangati,  at  paggaling.Magpapadala  ako  sa  iyo  ng  mga  larawan  sa  lalong  madaling
panahon.Tinanggap ko sila sa bawat pagbabago.Sa tingin ko ang langis ay tatagal ng isang
buwan, ngunit dahil ito ang unang pagkakataon na ginawa ko ito, akohindi ako sigurado.kinikilig
ako.Ang kanyang gana ay hindi  kailanman naging napakasarap.Mas marami  siyang nakain
kahapon kaysa sa buong taon.” Trisha

“Hoy  Rick  at  mga  kaibigan,  mayroon  akong  kaibigan  na  nagkaroon  ng  ganitong  sugat
(tinatayang.2 inches by 4 inches in diameter) sa kaliwang balikat niya para sa 4 na taon na
ngayon, eeeking infection, na walang scab sa site, puro hilaw na butas lang, sa ilalim ng surface
ay mararamdaman mo ang isang matigas na bukol ng baseball size na sensitibo sa pagpindot. .

Inilapat niya ang langis nang 8 beses sa loob ng 7 buwan na may halos 2 katapusan ng linggo
sa  panloob  na  paggamit  din.
Ang scabbing at scarring lump ay nawala, ang bukas na sugat ay may peklat sa ibabaw at ang
aking kaibigan ay napakapalad na nagkaroon ng pagkakataong gumamit ng langis." Rebecca

“May mga bukol ako sa leeg sa dalawang batik, isa sa dibdib, at isang tiyan...sa huling tatlong
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linggo ay lumiit ang bukol ko...yung sa likod ng leeg at tiyan ay halos mawala na...yung nasa
likod ng tenga ay kalahati ng laki...GO CANNABIS OIL!!!!!!” Sharon

"Para lang i-relate ang munting kwento ko...ang isang kaibigan ko ay naghihirap mula sa deep
vein thrombosis sa loob ng maraming taon.May sugat siya sa binti sa loob ng 2 taon, sukat ng
quarter...After seeing the Rick Simpson Story, I suggested the oil,  sabi niya susubukan niya
kahit  ano...Kaya't  bilang  mga naninigarilyo  pa  rin,  nakakuha  ako  ng  ilang  langis.Sinabihan
siyang uminom ng dalawang beses sa isang araw.2 butil ng bigas ang laki...Lumipas ang 2
linggo...nakangiti  siya,  ang tagal  niyang hindi  nakikita...Lumiit  ang sugat?????...Nagsisimula
ang  bagong  balat???Ito  ay  hindi  maaaring???...O  maaaring  ito???...Nagpatuloy  siya  ng
dalawang  linggo  pa...pagkatapos  ay  nagpakita  na  may  mas  malaking  ngiti...WALA na  ang
sugat???...Bagong  balat  at  walang  sakit...WOWWW...Tayo  ay  mananampalataya  na,  ang
nakikita ay naniniwala...panatilihing buhay ang pagasa!" Jason

--  Oo,  maaaring,  Jason Hildebrandt,  nakita mo ito  at  ngayon alam mo na kung paano mo
haharapin  ang  halos  anumang  bagay  na  mangyayari  sa  iyo  o  sa  alinman  sa  iyong  mga
kaibigan.Kuskusin  lang  ng  mantika  at  kainin  ito,  talagang  kasing  simple  niyan.Salamat  at
pinakamahusay na pagbati, JB

"Kahapon ay pinutol ko ang aking daliri sa isang blender sa trabaho.Alas 3 ng umaga nagising
ako  sa  isang  tumitibok  na  daliri  na  sinubukan  ko  ang  yelo,  peroxide,  neosporine.Walang
gumana.Tumibok  pa  rin.Naalala  ko  tuloy  na  ang  hearing  oil  ay  makakatulong  sa  cellular
regeneration at huminto sa pananakit at magpapagaling ng mga peklat at mga isyu sa balat
kaya bakit hindi ito subukan.Kaya kumuha ako ng isang patak at ikinalat ito sa buong dulo ng
aking daliri.Sa loob ng 1 minuto ang sakit ay 80% nawala.Sa loob ng 30 min.Nagawa kong i-
flick ang daliri ko na may konting kirot lang pero wala talagang sakit.binenta ako.Pagkalipas ng
12 oras ay nag-apply ulit ako at wala nang sakit mula noon." Rebecca

"Mga Strechmark?" Amber

-- Oo.JB

“Hey Rick,  I'd  like  to  keep my name confidential  if  you happen to  post  this  (which I  don't
mind).Ang aking kasintahan ay nagkaroon ng isang talagang magaspang na pagpapalaki at
resorted sa pagputol ng kanyang mga pulso kapag siya ay nalulumbay, ang problemang ito ay
taon at taon sa likod namin ngunit ang ilang mga medyo pangit na peklat sa kanyang pulso ay
nananatili  pa  rin.Doon  ay  sobrang  nakikita  at  medyo  lumalabas,  ito  ang  unang  bagay  na
napapansin ng maraming tao sa una nilang pagkikita, wala siyang ibang gusto kundi ang maalis
sila.

Kaya ang tanong ko ay makakatulong ba ang langis na mapupuksa ang mga peklat?O hindi
bababa sa makatulong na gawin silang hindi gaanong nakikita?Gustung-gusto ko ang ginagawa
mo at sana alam ko ang tungkol sa langis noong nagkasakit ang aking lolo sa cancer, isa kang
bayani sa lahat ng buhay na nailigtas mo!”

-- Simulan ang paglalagay ng langis nang topically sa mga peklat, malamang na mawawala ang
mga ito sa loob ng mga linggo o buwan.I would also get her on the oil, too, it will help with her
PTSD from all those memories of what she went through.Mapapabuti din nito ang kalidad ng
kanyang  pagtulog.Kumuha  ng  mga  larawan  at  video  kung  hindi  mo  iniisip,  ang  peklat  ay
talagang mawawala - alinman sa ganap o halos hindi ito makikita.Best wishes, Jindrich

"Mayroon akong parehong problema sa mga sugat sa binti.Una dahil pre-diabetic ako.Ngunit
nalaman kong napakasensitibo ko sa kagat ng insekto at lamok.Nilagyan ko sila ng mantika at
nilagyan ng band aid magdamag at gumaling ang mga kagat." Michelle

-- Ang nagagawa ng langis para sa kagat ng lamok o garapata ay kamangha-mangha.Subukan
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ito at makikita mo kung bakit sinasabi namin na walang dapat umalis sa kanilang bahay maliban
kung  mayroon  silang  langis.Napakaraming  gamit  ng  langis  kaya  iresponsableng  subukang
mabuhay nang wala ito.JB

"Kumain ka ng mantika...Dalawang buwan na akong umiinom ng mantika, halos 80% clear na
ang psoriasis  ko,  at  hindi ko na kailangang gumamit  ng anumang gamot...At  inalis din ang
arthritis ko...” Giuliana

“Gumamit ako ng cannabis olive-oil mix at sa isang linggo ay nagsimulang mawala ang aking
psoriasis.Nakalulungkot na mayroon lang ako ng kaunti at wala akong sapat upang dalhin ito
nang higit pa sa loob at panlabas.OBSERVE, wala man lang akong tunay na RSO, kundi isang
cannabis oil na gawa sa olive oil.” Teemu

-- Sana ay makakakuha ka pa ng langis sa lalong madaling panahon, Teemu.Pinakamainam na
gamitin ito sa pangkasalukuyan upang makontrol ang mga sintomas at kumain din ng langis,
gusto mo ring alisin ang pinagbabatayan ng problema.Magandang pagbati, JB

"Mahusay itong gumagana sa kagat ng lamok at sakit ng ngipin.Ang aking anak na babae ay
nakagat, hindi nagbibiro, hindi bababa sa 50 beses ng lamok sa loob ng 15 minuto WITH OFF!
Naka-on ang Deep Woods bug spray.Sinubukan ko ang balat ng saging, deodorant, aloe vera,
dermaplast at  hydro-cortisone.Wala sa mga ito ang nakapagpababa ng pamamaga (siya ay
allergic  sa  kagat  ng  lamok  at  bumubukol  nang  husto)  o  nagbigay  sa  kanya  ng  lunas.Sa
desperasyon ay kinamot ko ang dagta mula sa isang vaporizer, hinaluan ko lang ito ng kaunting
langis ng niyog para mas madaling kumalat at "ma-greased" ang kanyang mga binti pababa
nito.Sa loob ng halos kalahating oras ay nawala lahat ng pamamaga at habang mayroon pa
siyang mga pulang tuldok  kung saan naroon ang mga kagat  ay  hindi  na siya  iniistorbo at
iniwasan kong bigyan siya ng Benedryl.

Nagkaroon ako ng abscess na namumuo sa aking bibig at inilagay ko ang dagta mula sa vape
sa paligid ng apektadong ngipin at muli sa loob ng kalahating oras ay bumaba ang pamamaga
at  napagaling  ko  ito,  walang  problema  mula  noon.Dalawang  araw  ko  itong  inimpake  para
makasigurado.Ngayon ay masasabi ko na ang pag-iimpake ng dagta (kung mayroon kang Vapir
No2 sa loob ng kono kung saan mo binabago ang screen ay nangongolekta ng halos purong
hash, puro din.) sa paligid ng aking ngipin ay tumaas ako, malamang na mas mataas kaysa sa
naranasan ko sa aking buhay. .

Tinext ko pa ang asawa ko mula sa sala para humingi ng tulong sa pagpunta sa kwarto.Ang
mga  sub-lingual  na  gamot  ay  mas  mahusay  na  gumagana,  kaya  naman  sa  ER  kung
pinaghihinalaan nila  ang isang atake sa puso ay nag-spray sila  ng nitro sa ilalim ng iyong
dila.Maayos na ang lahat ngayon, hindi ako namatay sa labis na dosis, hindi ako nagising sa
kakila-kilabot na gutom at higit sa lahat...Hindi ko na kinailangang uminom ng maraming Tylenol
o Advil at gumawa ng higit pang pinsala sa aking tiyan at atay.

Alam kong ang resin ay hindi ang pinaka-epektibong paraan at hindi ako sigurado kung gagana
ito ngunit ito ang kailangan kong magtrabaho dahil nakatira ako sa isang ilegal na estado.Naisip
ko na hindi ito masakit.Hindi na ako makapaghintay na mamuhay sa isang estado kung saan
malaya  kong  mapapalago  ang  aking  sariling  organikong  panimulang  materyal  na  may
pinakamataas na posibleng kalidad, gumawa ng sarili kong langis at pagalingin ang aking sarili
at ang aking buong pamilya...kasama na ang halos 2 taong gulang kong anak na babae na
dumaan sa impyerno noong nakaraang taon dahil walang makakaalam kung ano ang mali sa
kanya.

Sa tingin nila ngayon ay mayroon siyang protein disorder ngunit iyon ay isa pang bagay na
ibinabato nila sa paligid dahil  wala silang ideya kung ano talaga ang mali.Ang pagkuha sa
kanya sa langis ay maaaring iligtas lamang ang kanyang buhay.Habang gustung-gusto kong
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magkaroon ng tumpak na diagnosis para alam ko kung ano ang aking ginagamot ngunit ang
pangunahing bagay ay gusto ko lang na maging maayos ang pakiramdam ng aking sanggol at
kung ang ibig sabihin nito ay bucking sa conventional society ay iyon ang gagawin ko. Sara

“Mukhang nabuhay ang mantika.Ito ay kumikinang kapag inilapat.Nasunog ang aking kamay
(hindi sasabihin sa iyo kung paano lol) ngunit pinagaling ito ng langis.Mayroon lamang sapat na
purong  langis  na  natitira  para  sa  2  aplikasyon,  pagkatapos  ay  ginamit  ang  langis  na
pinahiranlangis ng niyog.Wala man lang sakit.At walang peklat sa dulo.Walang paraffin gauze,
walang impeksyon, walang gamot sa sakit.Salamat muli Rick sa pagbabahagi nito sa mundo.”
Carol

“Hindi  sapat  ang salamat  sa  ginawa mo.Nakaupo ako dito  na may langis  sa  aking poison
oak.HINDI ko susubukan kung wala ka.It lasted over 2 month touching almost 100% of my body
last year because of someone started a brushfire so I will now get it everywhere & worse sabi
nila kasi we don't build immunities to this one.

Isang araw ang nakalipas ay nag-pop up ito.Kaya lang, ang mantika kagabi, hindi napigilan ang
kati.Gayunpaman  nakikita  ko  itong  nagpapagaling  ng  mga  peklat  araw-araw  kaya  may
pananampalataya ako.Ngayong umaga, 24 na oras pagkatapos ng 1st application, nakita kong
gumana ito at pinapagaling ang anumang nasugatan na balat mula sa aking pagkamot.Kaya sa
pamamagitan  ng  ilang  zinc  oxide  paste  sa  ibabaw  ng  aking  mantika  naniniwala  ako  na
maaaring  natagpuan  ko  lang  ang  1#  na  tulong  para  sa  poison  oak.Talagang  hindi  ako
makapaghintay hanggang sa susunod na panahon upang makita kung maaaring gumaling ang
langis upang ayusin ang isyung ito habang buhay.Ipapaalam ko sa iyo.Hindi ba maganda iyon?
Muli, salamat sa lahat ng ginagawa mo.” Rebecca

-- Ang langis ay maaaring ayusin din iyon.Ito ay isang lunas o kontrol para sa lahat ng mga
medikal na problema.Kung mas maaga itong inilapat, mas maaga itong ayusin kung ano ang
kailangang ayusin, iyon lang ang naroroon.JB

"Poison ivy sa braso ko...ang pantal at paso ay nawala sa loob ng 5 minuto...walang bukol,
walang pantal, walang sakit...Gumagamit ako ng isang butil ng bigas ng RSO na may kaunting
mantika ng niyog...WALA sa loob ng 5 minuto!!!Ang langis ko!!!” Estelle

"Nagkaroon ako ng poison oak sa aking mukha, pagkatapos ng ikalawang araw ay mula sa
aking noo hanggang sa aking leeg, malalaking patlang na makati, hilaw at ilang dumudugo mula
sa scratching.Naghalo ako ng kaunting mantika na may kaunting coconut oil  para madaling
kumalat.Isinuot ko ito at agad na napawi ang pangangati at pananakit, sa loob ng isang oras ay
nawala ang hilaw at pamamaga, kinaumagahan ay hindi na ito makikita maliban kung talagang
tumingin ka.Tiyak na itinaas nito ang ilang kilay at sa wakas ay nakita ng ilang nag-aalinlangan
kung ano ang lagi kong pinag-uusapan.Ang Kapangyarihan ng Pagpapagaling ng Cannabis!”
Cindy-lee

"Gusto kong malaman ng mga tao na naalis ng RSO ang isang malaking paltos na natamo ng
aking asawa sa kanyang takong habang nakahiga sa kama nang napakatagal mula sa sobrang
sakit.Nilagyan ko ito ng mantika at  sa loob ng isang linggo ay nawala ito.Ako ay lubos na
natatakot  na ito ay magiging isang bagay na mas seryoso.Tinakpan nito ang buong takong
niya.Salamat Rick Simpson sa lahat ng ginagawa mo.” Susan

“Gumawa ako  ng salve  ng  beeswax,  olive  oil,  coconut  oil,  at  neem oil  na  nagpagaling  sa
mabangong amoy ng paa ko na mayroon ako sa loob ng mahigit 25+ na taon...Nagdagdag ako
ng mga langis ng lavender at sitrus upang maputol ang amoy ng neem.At mas gumagana ito
kaysa  sa  anumang  skin  cream na  binili  ko.At  ang  asawa  ay  hindi  kailanman  naging  mas
masaya. Robert

--  Magdadagdag  ako  ng  kaunting  mantika  sa  halo,  Robert.Hindi  kailanman  masakit  na
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magdagdag ng ilan, at tiyak na gagana ito nang mas mahusay.Ang langis lamang ay maaaring
gawin ang parehong, kapag hinaluan ng hemp seed oil, halimbawa, at ang foot massage na
may malakas na salve ng cannabis ay isa sa mga pinaka-kaaya-ayang bagay na maaaring
maranasan ng isang tao sa mundong ito.Naiisip mo ba kung gaano kahusay para sa iyong mga
paa kung maaari mo lamang itong ibabad sa maligamgam na hindi natunaw na langis sa loob
ng  sampung  minuto?Naiisip  mo ba  kung  gaano  ito  kabisa  para  sa  mga taong  may  paso,
diabetic ulcer, kanser sa balat atbp.?Kaya ko.JB

"Kung alam ng mga kababaihan na binabaligtad nito ang pagtanda ng balat at inaayos ang
nasirang balat (tulad ng kaso ng taong ito) ang suporta sa legalisasyon ng cannabis ay dadaan
sa bubong!Ang  buong  ekonomiya  ay  umunlad  dahil  sa  pagsugpo  sa  kamangha-manghang
natural na gamot na ito at panoorin nating lahat na gumuho ito nang sama-sama habang parami
nang parami ang mga tao na nababatid at nagsisimula na lang na gamutin ang kanilang sarili."
Gil

“Nabasa ko ba ang mga wrinkles?Nakakatulong ito sa WRINKLES?" Margie

Q.Inilalapat mo ba ito sa iyong mukha para sa paggamot ng kulubot o iniinom ito nang pasalita
o pareho?" Toni

A.Parehong  para  sa  pinakamahusay  na  mga  resulta,  ngunit  ang  pangkasalukuyan  na
aplikasyon lamang ay makakagawa ng marami, masyadong.JB

“Kailangan ko ng recipe ng pagkakalbo.Ito ba ay isang bahagi ng hemp oil hanggang sampung
bahagi ng hemp seed oil?Tulong please!Naglalagas na ang fiancé ko at ayoko talagang iwan
siya… May kambal kami, kaya medyo kailangan ko siyang dumikit, ha ha.” Jenna

-- Maaaring gumana iyon.Gusto naming magdagdag ng 20-30% ng langis sa langis ng buto ng
abaka, 96% ng alkohol o iba pang mga carrier ngunit mas mababa pa riyan ay makakagawa din
ng mga kababalaghan kapag ginamit nang pangkasalukuyan.Sa isip, siyempre mayroon siyang
isang balde ng langis na magagamit at gagamitin niya ito nang diretso.Dahil ang undiluted na
gamot ay mas gumagana kaysa diluted na gamot.Magandang pagbati, JB

"Bilang isang mekaniko nagamit ko ang langis sa ilang medyo masamang hiwa at ikaw ay 100%
tama...pinapagaling nito ang balat nang mas mabilis kaysa sa anupaman.” Cory

"Napagaling ang aking genital warts sa 3 application lamang sa loob ng 2 linggo.Nagkaroon ako
ng  ilang  napakasakit  na  paggamot  sa  GUM  clinic  sa  ospital  na  nagpalala  lang  sa
kanila.Gumamit ako ng humigit-kumulang 10mg sa bawat kulugo (mayroon akong 5) tuwing
tatlong araw.Naghugas ako ngunit  iniiwasan kong gumamit ng sabon sa loob ng 3 araw sa
bawat oras hanggang sa masipsip ang mantika, pagkatapos ay maligo at muling inilapat.Ang
mga warts ay naging patay na balat na kuskos nang walang sakit, na nag-iiwan ng bagong
malusog na balat.Sinabi ko sa aking GP ang tungkol dito at tinawag niya akong sinungaling?
Maswerte ako na nagkaroon ako ng kaibigan na gumawa sa akin ng langis mula sa lilim at
dahon ng usbong na karaniwan ay basurang materyal.” Miles

"Nasa proseso ako ngayon ng paggamot sa isang masamang nunal  na naging itim.Tuwing
umaga ay naglalagay ako ng malaking halaga sa nunal pagkatapos ay tinatakpan ng band
aid.Sa loob ng 3 linggo ay nakikita kong lumiliit ang nunal.Gumagana siya.Medyo kumakain din
ako  araw-araw...kung  ano  ang  pagkakaiba  sa  antas  ng  enerhiya.MEDICINAL  BLISS  SA
PAMAMAGITAN NG CANNABIS!!!!!!!” Beau

"Nakokonsensya ako dahil gusto kong subukan ito sa aking ulo para sa pagkakalbo ng lalaki."
Robert

-- Huwag, ito ay gumagana at malamang na kakailanganin mo pa rin ng maliit na halaga ng
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langis.Syempre maaari mong ilagay ito ng marami at ito ay mas mabuti, ngunit kung matutunaw
mo ang isang gramo o higit pa sa 100ml ng hemp seed oil, sa palagay ko ay gusto mo ring
makita kung ano ang gagawin nito, Robert.Magdagdag din ng ilang mil ng seed oil at oil mix sa
iyong shampoo at iba pang kosmetikong produkto na iyong ginagamit, magugustuhan mo rin
ang pagkakaiba na gagawin nito.Kumuha ng mga larawan, maaari kang makatulong sa marami
pang  iba.Iilan  lang  ang  mga  litrato  namin  niyan,  hindi  namin  masyadong  pinapansin,
understandably.Ngunit ito ay talagang gumagana, subukan ito at huwag ikahiya ito kahit isang
segundo.JB

"Inaamin  ko...clumsy  ako...Masama  ang  ugali  ko  na  idikit  ang  tines  ng  pitch  fork  sa  paa
ko.Direktang RSO sa lugar, takpan ng band aid, nawala ang sakit sa loob ng ilang segundo,
gumaling sa loob ng 3 araw." Heather

“Nakakita ako ng mas kaunting balm na bersyon ng langis na sumisira sa psoriasis sa ilang
araw,  binabawasan ang pamamaga ng mga ovary sa  unang araw ng regla  sa  loob ng 20
minuto, at maiwasan ang pagkakapilat at pananakit kapag inilapat kaagad sa mga maliliit na
paso.Truly makes me wonder what the oil could do...” Beres

"Nagkaroon ako ng isa sa mga pinakamasamang kaso ng athlete's foot noong ako ay 10, nais
kong magkaroon ako ng langis.Pero meron na ako ngayon.Maayos ang lahat makalipas ang 47
taon.Pinapagaling ang lahat." Donald

“Ang aking manugang na babae ay nagpiprito ng mga pork chop at karaniwang isinawsaw ang
kanyang mga daliri sa kumukulong mainit na mantika hanggang sa unang buko at pumuti ang
mga ito tulad ng nilutong manok.Nilagyan namin sila ng RSO at nawala ang sakit sa loob ng
isang minuto o higit pa, pinahiran niya sila ng 2 x sa isang araw ng RSO.Mabilis silang gumaling
sa loob lamang ng ilang araw at walang pagkawala ng balat o peklat man lang.

Nakapagtataka na ngayon ay nagtatago kami ng kaunti sa refrigerator sa kusina kaya kung
sinuman ang masunog (lalo na ang mga bata) ay ilalapat namin kaagad ang RSO, hindi na
kailangang makaramdam ng ganoong sakit  kapag mayroon kaming natural  na  halaman na
mag-aalaga dito. .” Debra

"Mayroon  akong  isang  maliit  na  batch  ng  mga  bukol  sa  aking  siko,  ginagamot  sila  ng
langis ...Makalipas ang isang linggo ang siko ko ay makinis at walang bukol...Sa tingin ko sila ay
kulugo  ngunit  dahil  hindi  ako  naniniwala  sa  mga  doktor  ay  hindi  ko  masabi  sa  iyo  nang
sigurado.” Carla

-- Anuman ang mali sa iyong balat, ilapat lamang ang langis, takpan ito ng band aid at muling
ilapat ang mantika araw-araw o dalawa o kapag nahuhulog ang band aid.Mga paso, kulugo,
eksema, psoriasis...Twala siyang pakialam kung ano man yan at aayusin niya, bigyan lang ng
oras at mantika.JB

“Gumawa ako ng "labhan" mula sa mantika na ginawa ko at tinanong ang isang kaibigan na
may MATINDING psoriasis mula ulo hanggang paa at hindi kinunan ng litrato sa loob ng mahigit
4  na taon upang hugasan ang sarili  nito.1 BESES -  habang naghuhugas siya ng katawan
nabigla ako sa panonood ng LAHAT ng mapupula, tagpi-tagpi na balat na namumutla at nakikita
ang kahanga-hangang malusog na balat pagkatapos ng bawat ORAS na pinupunasan niya ang
isang  bahagi  ng  kanyang  katawan.Kinunan  ko  siya  ng  mga  litrato  noong  gabing  iyon  at
ipinost.NAG-ENJOY na siya ngayon sa pagkuha ng kanyang litrato...ARAW-ARAW!

ILANG iba pa ang nagtanong kung paano ko ito pinaghalo at natuwa ako at nagulat ako sa mga
pasyente ng MS at iba pang nagdurusa sa mga sakit na ginamit ito sa kanilang paliguan at
sinabi ng isa na natulog siya na parang isang SAnggol na walang sakit sa unang pagkakataon
sa kanyang buhay. Traci
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“May cyst sa mukha ang kaibigan ko at pagkatapos ng ilang araw na pag-inom ng mantika ay
wala na ito.At iniinom niya ito nang hindi ginagamit ito nang husto. Jonathan

“Medyo higit pa sa laki ng butil ng bigas ang kinukuha ko.Medyo tinaas ko talaga ang ilong ko at
medyo nawala na ang allergy ko.Nakatira ako sa isang motor home na may dalawang aso at
kami ay binomba ng pollen mula sa isang katabing burol ng mga puno.Noong nakaraang taon
ay umiinom ako ng benedryl araw-araw.Hindi ko na kailangang kumuha ng anuman sa season
na ito, at mas mahimbing ang tulog ko.” Judy

"Hindi isang pasyente ng kanser ngunit nagkaroon ako ng impeksyon sa aking takong na hindi
tumugon sa paggamot.I even had a wound care tech work on it...nakuha niya ang infection para
tumigil sa pagkalat pero hindi pa rin gumagaling.Pinahiran ko ito ng mantika at sa ISANG araw
ay nabawasan ang pamumula.Ikalawang araw at nawala ang pamumula.Ikatlong araw at ang
impeksiyon ay mukhang balat muli!Napakagandang healing oil!” Tammie

“Nasa point ako na hindi ako aalis ng bahay.Nagkaroon ako ng pantal na sabi ng doktor ay
perioral dermatitis at lahat ng ibinigay nila sa akin ay hindi umubra o nagkasakit.Sinabi nila na
wala  silang  ideya  kung  ano  ang  sanhi  nito  o  kung  paano  mapupuksa  ito  para  sa
kabutihan.Pagkatapos pumunta sa Vancouver nagpasya akong subukang ilagay ang RSO sa
pantal  at  tingnan kung ano ang mangyayari.Kinabukasan medyo wala  na.Kinukuha ko ang
langis sa loob ngayon at hindi na ako bumalik sa masakit na pantal mula noon.Ang bagay na ito
ay kamangha-manghang.Nanonood ako ngayon ng isang babae na nagpapagaling sa kanyang
kanser sa suso at tiyan gamit ang kamangha-manghang bagay na ibinigay sa amin ng walang
iba kundi ang Diyos mismo!!!” tsaa

“Nagtrabaho  ako  sa  isang  pool  and  spa  company...fair  skinned  ako,  sa  labas  buong
araw.Mayroon akong ilang mga nakakabaliw na mga spot na lumilitaw sa aking mukha, ulo at
braso na palaging nasa labas ng bintana ng driver.Naalis ng langis ang mga batik na iyon sa
loob ng ilang linggo!Umiinom na ako ngayon ng .5 gramo ng purong THC araw-araw upang
makatulong  na  labanan  ang  anumang  sakit  at  panatilihing  malakas  ang  aking  immune
system.BTW walang flu shot kailanman!Walang trangkaso simula noong bata pa ako.” Jay

"Kahanga-hangang gumagana ito sa mga paso at sunog ng araw.Nipis ng olive oil.” Rachel

“18 months ago nahawa ang binti ko dahil sa operasyon.Matapos masubukan ng doktor ang
lahat  ng  antibiotic  at  mga pamamaraan,  alam  nilang  sumuko  na  sila  at  pinauwi  ako  para
hintayin itong magsara.Pagkatapos lamang na simulan ang paggamot sa aking sarili na may
mataas na dosis ng cannabis ay nakita kong nagsimula ang pagbabagong-buhay!" Ariel

"Ginamit ito sa malamig na mga sugat at paltos sa mga labi, gumana nang mas mahusay kaysa
sa naisip ko.Alam kong gagana ito ngunit ang oras ng pagpapagaling ay magdamag hanggang
24 na oras.Akala ko 1-2 days hindi 6 hours." Kevin

"Ang aking ina ay nagtanggal ng isang batik na namamalagi sa kanyang mukha sa halos 2 taon
sa loob ng 4 na araw na may langis!!Pagkatapos ay sinabi namin, kung iyon ang magagawa
nito sa mga batik ng kanser sa labas, isipin mo na lang kung ano ang ginagawa nito sa loob!”
Amber

"Mayroon akong maliit na brownish spot sa kaliwang bahagi na lumalaki. Ipinakita ko ang aking
nobyo, na nagpahid ng kaunting mantika. Bale, hindi ko akalaing may gagawin ito. Pagkalipas
ng apat na araw, tiningnan ko, (nakalimutan ko na) ito ay ganap na nawala maliban sa isang
maliit  na  pulang  tuldok  kung  saan  ang  lugar.  Walamajor,  ngunit  ginawa  akong  isang
mananampalataya. Carol

"Hi JB.Sinunog ng aking anak na babae ang kanyang kamay sa oven kahapon.Lumabas siya at
ipinakita sa akin ang isang paso sa kanyang kamay na paltos.Masakit daw.Sinabi ko sa kanya
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na pumasok sa bahay at kumuha ng mantika at lagyan ng Band-Aid at takpan ang paso.Sinabi
ko sa kanya na ito ay gagaling nang walang peklat.Pagkalipas ng limang minuto ay lumabas
siya.Sinabi niya kay tatay na nawala ang sakit.Sabi ko oo iyon ang dapat gawin ng langis.

Ang aking kapatid na babae na nag-aalinlangan sa kung ano ang maaaring gawin ng langis at
hindi sinang-ayunan na ginagamit ko ito bilang aking piniling gamot.She never failed to take a
shot at me pagdating sa oil.Pero ayos lang!Dahil lahat tayo ay nagsinungaling din sa mahabang
panahon  naniwala  tayo  sa  kanilang  mga  kasinungalingan.Ang  aking  kapatid  na  babae  ay
nagdurusa sa isang komplikadong karamdaman ng mga doktor.Para gawing maikli.Nagsimula
siyang uminom ng langis at nawalan ng 60 pounds sa nakalipas na anim na buwan.Siya ngayon
ay isang tunay na naniniwala sa langis.At hayagang ibinabahagi iyon sa lahat.Salamat sa lahat
ng ginagawa mo para sa layuning ito.” Ron

"Alam kong ang mga lalaki dito ay palaging nagsasabi na gamitin ang dalisay na RSO, at ako
ay talagang tagahanga ng mga bagay na iyon.Gayunpaman, gusto ko lang ipaalam sa mga tao
na ang isang pagbubuhos ng langis ng niyog na ginawa gamit ang mga dahon ng asukal, ay
ganap na pinalitan ang neosporin para sa amin, hindi ko na kailangang bilhin ang mga bagay na
iyon sa loob ng 2 taon.Ito ay gumagana nang mas mahusay at mas mabilis, at maaari ko itong i-
slid sa buong mga kamay at mukha ng mga tao at hindi ko kailangang mag-alala na sila ay
magkasakit kung sila ay hindi sinasadyang makakain nito." Tina

-- Tina, walang gumagana nang mas mahusay at mas mabilis kaysa sa purong RSO ngunit
alam  ko  kung  ano  ang  sinusubukan  mong  sabihin.Siyempre,  ang  hindi  gaanong
makapangyarihang  mga  anyo  ng  cannabis  na  gamot  ay  maaari  ding  gumawa  ng  mga
kababalaghan.Ang  problema  ay  ang  tagumpay  ay  hindi  kasing  maaasahan  gaya  ng  hindi
natunaw na pinaka-makapangyarihang RSO.

Papalitan ng Cannabis cosmetics ang karamihan sa mga kasalukuyang available na cosmetics
sa  lalong  madaling  panahon,  lalo  na  pagkatapos  malaman  ng  mga  babae  kung  ano  ang
magagawa ng langis para sa kanilang kagandahan.Ang langis ng binhi ng abaka, langis ng
niyog at shea butter ay ang aking mga paboritong carrier ngunit maaaring gamitin ng isa ang
anumang sikat sa lokal na lugar kung saan sila nakatira at magdagdag ng langis dito.Ang 20-
30% RSO sa mga cream ay gumagana nang kamangha-mangha ngunit ang 0.01-1% ay maaari
ding maging malaking pakinabang para sa hindi gaanong seryosong mga kondisyon at pang-
araw-araw na pagpapanatili.JB

Mga Tip sa Produksyon
“Kahit kailan walang fan!!!Ibig sabihin, never.” JB

"Ang ilang mga tagahanga ay maaaring maging lubhang mapanganib, samakatuwid kung ang
isang tao ay hindi nakakaalam ng pagkakaiba, (ako ay isang electric motor rewinder) maaari
nila at malamang na mag-apoy ng solvent.Ilang fan lang ang magagamit.Dahil ang karamihan
sa mga tao ay hindi malalaman ang pagkakaiba kung tumingin sila sa isang fan sa buong araw,
ito ay magandang payo.Ang pagsasaalang-alang ay, kung ang de-koryenteng motor sa fan ay
lumilikha ng isang panloob na spark kapag nagsisimula, na hindi mo makita mula sa labas ng
motor, ito ay mag-apoy sa solvent.Sa loob ng bahay ay isang napakadelikadong lugar para
gawin  ang  gamot,  dahil  sigurado  ako  na  alam  ng  karamihan  sa  inyo!Ang  dahilan  nito  ay
kailangang malaman ng lahat...Ang mga electric stoves,  ilaw, switch,  furnace,  water heater,
lamp at halos lahat ng electric appliance sa iyong bahay ay lumilikha, nakikita mo man ito o
hindi,  ng  isang  spark  na  magpapasiklab  ng  mga  solvent.Marami  sa  mga  spark  na  ito  ay
awtomatikong nangyayari at hindi mo malalaman ito!Kahit na matagumpay mo itong nagawa
noon  sa  iyong  bahay,  ito  ay  parang  isang  bombang  oras  na  maaaring  hindi  magliyab  ng
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maraming beses, ngunit sa isang punto ay hahantong ka sa isang pagsabog na imposibleng
matakasan,  ito  ay  nangyayari  nang  napakabilis!Malalagay  sa  panganib  ang  lahat  ng  nasa
bahay  mo!Mangyaring,  huwag  kailanman,  huwag  pansinin  ang  babalang  ito.Binigyan  ka  ni
Jindrich Bayer ng isang payo dito, malamang na magliligtas sa iyong buhay, kung susundin mo
ito.Salamat Jindrich.” Anthony

"Sumasang-ayon  ako  sa  iyo  ng  100  porsyento,  dahil  nakarating  din  ako  sa  parehong
konklusyon nitong nakaraang katapusan ng linggo.Gusto ko ring idagdag na ang paggamit ng
isang filter ng kape upang salain ang naphtha/langis ay isa ring pinakamahusay na paraan
upang gawin...Ang paggamit ng tela ng keso o anumang bagay maliban sa isang filter ng kape
ay talagang magbibigay sa iyo ng mas maraming langis ngunit magiging mas mahinang langis,
posibleng maging mas berde ang kulay na nagpapatunay sa iyomayroong maraming materyal
na halaman sa loob nito.Ang bottom line ay Gamitin ang Naphtha at isang filter ng kape, at
huwag  nang  durugin  ang  materyal  pagkatapos  sabihin  ni  Rick.Sa  palagay  ko,  ginawang
perpekto ni  Rick ang proseso ng paggawa ng purong langis na panggagamot ng kanser at
ginagawa ito sa anumang iba pang paraan kaysa sa paraang sinasabi niya ay isang walang
kwentang pag-aaksaya ng oras at materyal." Marie

"Hi  JB.Ano  ang  pinakamaikling  oras  na  maaari  mong  iwanang  matuyo  ang  usbong  kung
kailangan  mo  ito  nang  madalian?Salamat.”  Priscilla
--  Hanggang  sa  matuyo  ang  buto.Ngunit  sasabihin  ko  lamang  ang  5-7g  ng  usbong,  na
magbibigay  sa  iyo  ng  halos  isang  gramo  ng  langis,  sapat  na  upang  magsimula  sa,  at
pagkatapos ay maaari mo itong tapusin kapag ito ay natuyo nang maayos, sa loob ng isang
linggo o higit pa.Kung gaano ka kaunting hawakan ang panimulang materyal bago iproseso ang
mas kaunting dagta na iyong aaksayahin.Kaya pinakamainam na huwag i-decarboxylate ang
panimulang  materyal  (tulad  ng  ginagawa  ng  GW  nang  walang  dahilan,  maaari  mong  i-
decarboxylate ang langis na may mas kaunting mga problema sa pamamagitan ng pag-init nito,
na kailangan mong gawin upang maalis ang natitirang solvent).Ang pinakamagandang gawin ay
ilagay ang usbong sa isang balde para sa pagproseso sa mismong drying room, na walang
dagdag na paghawak, hangga't maaari.Ang mas kaunting hawakan mo ang usbong ay mas
mabuti.JB

“Bryan,  I  know that  the  conditions  are not  ideal  but  I  will  continue to  sing the same song
anyway.Ano pa ang maaari kong gawin at bakit ko dapat baguhin ang tono at ibaba ang ating
mga pamantayan kung hindi naman kailangang ibaba ang mga ito?Siyempre magkakaroon ng
iba't ibang grado ng langis, ang ilan ay magiging mabuti para sa pangkasalukuyan na paggamit
(hanggang 60%), ang ilan para sa libangan (60-90) at ang ilan para sa paggamot (90 pataas),
at ang pinakamahusay na mga langis ay 95-98% THC at sobrang potent at sedative, iyon lang
ang mayroon dito.Ngunit ngayon ay kailangan nating ituro sa mga tao na mayroong tulad ng 95-
98% na langis ng THC at dapat nilang layunin ang pinakamahusay na kalidad at hindi para sa
mga pangkaraniwang produkto na maaaring gumana ngunit maaaring hindi rin.

Ako  mismo  ay  hindi  masyadong  interesado  sa  pagsasaliksik  ng  mga  gamot  na  maaaring
gumana  kung  minsan  at  sa  ilang  mga  kaso  lamang  kapag  mayroon  kaming  gamot  na
magagamit namin na gagana sa halos lahat ng kaso.

Ang lahat ng juicing na iyon ay lahat ay mabuti at maganda ngunit makikita mo na ang ilang 10-
20-30%  ng  mga  tao  ay  magiging  allergy  sa  mga  materyales  sa  halaman  o  hindi  nila
magugustuhan ang lasa kaya hindi nila ito gagamitin ng maayos bilang gamot.Ang Cannabis ay
nagde-detoxify sa lupang tinutubuan nito, hindi mo talaga gustong kainin ang mga materyal na
iyon ng halaman.Minsan oo, lalo na kapag alam mo kung saan lumaki ang halaman at kung
paano, ngunit mag-iingat ako tungkol sa pag-inom ng gayong mga juice sa aking sarili, hindi mo
alam kung ano ang nasa loob nito, talaga, at alam ko kung anong mga kemikal ang ginagamit
upang magtanim ng cannabis.Kaya ako mismo ay mag-iingat sa pagrerekomenda ng juicing.
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Ang  langis  ay  dapat  na  decarboxylated  para  ito  ay  gumana  ng  maayos,  kailangan  mong
pakuluan ito o hindi ito gumana ng tama at hindi ito dadaan sa blood brain barrier, kaya ang
isang  "non-psychoactive  juice"  ay  lohikal  na  hindi  kailanman  gagana  rin.  bilang  mga
decarboxylated na langis na may 95-98% THC.Muli, subukan ito sa mga kondisyon ng balat at
makita ang pagkakaiba.

Talaga ang parehong naaangkop sa CBD - muli, oo, gagana ito, lalo na kung minsan at sa ilang
mga kaso, at ito rin ay isang mahusay na gamot, halimbawa kapag ito ay idinagdag bilang isang
sangkap sa chewing gum para sa mga bata, ngunit bukod doon ako ay palaging nais na gamitin
ang pinaka-makapangyarihang anyo ng cannabis na gamot sa unang lugar.hindi ba?JB”

“From my personal experience I cannot juice, it tears me up really bad.Mayroon din akong sakit
sa pamumuo ng dugo at ang mabigat na chlorophyll ay isang hindi para sa isang taong nasa
gamot na magpanipis ng dugo dahil sa mataas na vit K." Dena

"Virginia, kailangan mong mapagtanto na nakakita kami ng maraming mga langis at karamihan
sa mga langis ay hindi lumalapit sa kung ano ang gusto naming makita ng mga pasyente na
gamitin para sa kanilang mga kondisyon.Ang 'make your own' strategy lang ang talagang may
katuturan,  hindi mo gustong umasa sa sinuman para gumawa ng langis para sa iyo, gusto
mong maging sarili mong kontrol sa kalidad at gusto mong malaman kung ano ang nasa ito at
kung paano ito ginawa.Napakaraming mga scam artist sa labas at karamihan sa kanila ay hindi
nagbibigay ng sapat na kalidad at iyon ay isang malungkot na katotohanan, at ang tanging
paraan upang maiwasan ito ay upang turuan ang mga tao kung paanogumawa ng sarili nila
para malaman nila ang pagkakaiba.At kung minsan ang isang maliit na pagkakaiba sa kalidad
ng  langis  ay  maaaring  gumawa  ng  isang  buong  malaking  pagkakaiba  sa  buhay  ng  isang
tao.Iyon ang dahilan kung bakit patuloy naming sinusubukan na itulak ang kalidad at potency ng
langis.

The way we look at it, if one can make a cup of coffee, they can make the oil, wala talaga.At
ang mga hindi makagawa ng langis para sa kanilang sarili ay karaniwang nangangailangan pa
rin ng tulong, kaya palaging may makakagawa nito para sa kanila kung kinakailangan, at ang
mga taong iyon ay dapat makakuha din ng 95-98% THC RSO mula sa isang parmasya.O kahit
man lang sa mundong gusto kong panirahan.JB

“1.) Dinidikdik ko ang mga buto na tuyo gamit ang aking mga kamay lamang, walang ginagamit
na gilingan.Ang panimulang materyal ay mukhang napakaliit na buds ng approx.5 hanggang
10mm diameter, kaya karamihan ay walang pulbos.Dahil mayroon na akong sariling karanasan
sa  »pagluluto«,  lubos  akong  sumasang-ayon  sa  iyo  sa  lahat  ng  punto,  maliban  sa  punto
C.Nakakita ako ng mga langis na gawa sa alkohol na kadalasang mas maitim habang ang tubig
sa alkohol ay natutunaw ang mga chlorophyll.Ginawa ko ang aking langis na may lab grade
pure petroleum ether.Ang langis na ito ay mas maliwanag ang kulay (golden-brown) at may
mahusay,  masarap  na  maanghang  na  lasa  kumpara  sa  alco-oil  na  nagkaroon  ako  ng
pagkakataong subukan.Ang punto ko dito ay naniniwala ako na hindi hinuhubaran ng Naphtha
ang kasing dami ng terpenes at chlorophylls gaya ng ginagawa ng alkohol.Ito rin ay kumukulo
ng mas kontrolado at mapapamahalaan gaya ng ginagawa ng alak.Kaya ang tanong ko dito ay,
sa tingin mo ba ay posible na ang kumbinasyon ng paggiling / paghuhugas sa Naphtha ay hindi
gaanong  nakakapinsala  para  sa  isang  magandang  kalidad  ng  langis  bilang  paggiling  /
paghuhugas gamit ang Alcohol?

-- Huwag munang gilingin ang materyal.Anumang paghawak sa dry bud material ay magdudulot
sa iyo ng pagkawala ng THC at iba pang cannabinoids (ang pinong alikabok sa mesa ay ang
dapat na nanatili sa balde).Oo, ang paggiling at naphtha ay magiging 'mas mahusay' kaysa sa
paggiling  at  alkohol  -  ang  kumbinasyong  iyon  ay  halos  garantisadong  kabiguan,  hindi  ka
makakagawa ng magandang langis sa ganitong paraan.
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Ilagay ang usbong sa isang balde, basain ito ng naphtha, durugin ito ng isang stick sa loob ng
dalawa hanggang tatlong minuto, ibuhos ang oil-solvent mix sa isang balde.Kung nagtatrabaho
ka gamit ang magandang kalidad na materyal, gumawa ng pangalawang hugasan at ibuhos
ang pangalawang halo sa balde na may unang hugasan.Kung hindi ka gumagamit ng materyal
na may mataas na grado, gamitin ang unang hugasan para lamang sa panloob na mga layunin
(at patuloy na maghanap ng mas magandang materyal na gagamitin).

Ang ether ay gumagawa ng mahusay na mga langis (mas gusto namin ang mga langis ng
amber kaysa sa mga madilim na langis, ngunit tandaan na ang ilang mga strain ay gumagawa
ng mas madidilim na langis kaysa sa iba).Gusto rin namin ang mga langis ng amber para sa
mga praktikal na dahilan - sino ang gustong magkaroon ng mga itim na chlorophyll na ngipin?
Ngunit hindi namin ito inirerekumenda dahil medyo mapanganib na magtrabaho kasama ang
ether, mahirap makuha sa karamihan ng mga bahagi ng mundo, at labis kaming nag-aalala sa
kaligtasan  ng  mga  gumagawa  ng  langis.Madali  itong  mag-boom  sa  medyo  mababang
temperatura.Kaya,  para  sa  karamihan  ng  mga  tao,  ang  naphtha  ay  gagana  nang
maayos.Karaniwang ginagamit namin ang naphtha, ngunit ang eter ay ang solvent na aming
pinili.

Ang kasalukuyang listahan ng mga solvent na personal naming gagamitin ay: 1.eter, 2.purong
light  naphtha,  3.99% isopropyl  alcohol,  4.food-grade  alcohol  -  mas  mabuti  na  99%,  ngunit
kadalasan ay mahirap makuha at napakamahal.Kapag nagtatrabaho ka sa 96% na alkohol, ang
natitirang 4% ay karaniwang tubig.Ang 4% sa 10 litro ay 4dcl, halos isang pinta ng tubig na
kailangan  mong  pakuluan  -  at  nangangailangan  ng  oras  para  makagastos  ka  nang  mas
produktibo.

2.) Inilalagay ko rin ang panghuling 60°C warm oil sa loob ng 1.5h sa ilalim ng vacuum upang
ganap na maalis ang lahat ng solvent residues.Habang sinusulat kita, na-decarboxylate ko ang
langis  pagkalipas  ng  35  gramo...  Ang  lasa  ng  mantika  bago  ang  decarboxylation  ay  mas
maanghang, hindi ko sasabihing mas masahol pa, ngunit tama ka tungkol sa dumighay.

-- Gaya ng sinabi ko noong nakaraan, ang dumighay ay mula sa natirang tubig.At nandoon ang
tubig dahil sa 'scientific' low temperature na ginamit mo.Kailangan mo pa ring i-decarboxylate
ang  mantika,  kaya  ang  isang  rice  cooker  na  magsasara  sa  110°C  ay  gumagana  nang
maayos.O,  siyempre,  ang  pinakamagandang bagay  na  gagamitin  ay  apa  rin  -  ngunit  muli,
maraming mga tao ang hindi nagmamay-ari ng mga ito at hindi alam kung paano patakbuhin
ang mga ito, at ang panganib ng isang pagsabog ay palaging naroroon. Kung ang isang tao ay
gagamit  ng hindi  wastong disenyo  upang pakuluan ang solvent,  maaari  itong  sumabog na
magdulot ng malubhang pinsala at gibain ang buong bahay. Ngunit kung ang laman ng isang
rice cooker ay masusunog sa ilang paraan at ang proseso ay isinasagawa sa labas o sa isang
bukas na lugar na well-ventilated.Kung gayon kung ang sinumang gumagawa ng langis ay hindi
mag-panic, hindi sila dapat magkaroon ng labis na problema na kontrolin ang apoy at oo, ang
pagkakaroon ng fire extinguisher na madaling gamitin ay palaging isang magandang ideya.

Tulad ng para sa vacuum - siyempre, bakit hindi.Kung mayroon kang kagamitan at kung alam
mo kung paano gamitin  ito nang maayos,  hindi masamang ideya na tapusin ang langis sa
ganitong paraan, kung gusto mong maging 100% sigurado na walang solvent residue dito o
kung gusto mong isara ang bibig ng mga laban sa petrochemical solvents.Ang ilang mga tao ay
gumagamit nito nang may mahusay na tagumpay at hindi ako laban dito.Ngunit tulad ng alam
mo, karamihan sa mga tao ay hindi nagmamay-ari ng kagamitang ito at marami sa aming mga
pasyente  ay  hindi  o  hindi  kayang  bumili  ng  rice  cooker  at  bentilador,  kaya  hindi  namin
inirerekomenda ang vacuum bilang isang pangangailangan.

Tingnan kung gaano kadali at kasimple ang pamamaraan ni Rick at kung gaano karaming mga
tanong  ang  kailangan  pa  nating  sagutin.Ngayon  isipin  kung  ano  ang  mangyayari  kapag
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nagdagdag kami ng impormasyon sa iba pang mga paraan ng paggawa ng langis.Magdudulot
lamang ito ng higit  na kalituhan at  kakailanganin kong gumugol  ng mga araw at  linggo sa
pagsubok na sagutin ang mga tanong mula sa mga 'nalilito' na mga tao, na hindi ko na gagawin
pa rin.

3.) Mangyaring ipaliwanag kung bakit iminumungkahi mong isubo ang langis mula mismo sa
tubo,  direkta  sa  bibig,  walang  mga  kapsula?Ilang  isyu  sa  pagsipsip?Kumakain  ako  ng
karamihan sa mantika sa papel ng sigarilyo, ngunit bihira akong gumamit ng ilang kapsula kung
kailangan kong umalis ng bahay nang mas maraming oras.At saka, hindi ko gusto ang lahat ng
ito sa aking mga ngipin, dahil ito ay talagang mahirap na bumaba…

--  Dahil  sa  ilang  kadahilanan.Ang  pangunahing  isa  ay  ang  paraan  ng  paglunok  na  ito  ay
napatunayang ang pinaka-epektibo at kapaki-pakinabang sa mga pasyente.Pinapabuti nito ang
kalinisan  sa  bibig  dahil  dinidisimpekta  rin  nito  ang  bibig  at  pagkatapos  ay  tumutulong  sa
anumang mga kondisyon sa digestive tract o sa iyong lalamunan atbp.Sa totoo lang, kapag
sumasakit ang lalamunan ko, sinusubukan kong ipahid ang mantika sa likod ng aking bibig at
pagkatapos ay itago ito sa aking bibig hangga't kaya ko.Sa karamihan ng mga kaso, ang isang
trangkaso o namamagang lalamunan (o ang mga sintomas nito) ay inaalagaan magdamag.

Tulad ng sinasabi mo, ang ilang langis ay nananatili sa iyong mga ngipin at sa ilalim ng iyong
dila,  kaya  ang  paraan  ng  paglunok  na  ito  ay  aktwal  na  pinagsasama  ang  sublingual  na
pagproseso  ng  langis  (ala  Sativex  at  iba  pang  mga under-the-tongue  spray  at  tincture  na
ginagamit  ng mga tao) at  pagproseso sa tiyan at  bituka.Ang pangunahing bagay ay upang
makuha ang langis sa iyong tiyan.Kaya, kung mayroon kang mantika na may hindi gaanong
lasa, maaari kang maglagay ng isang piraso ng tinapay o saging atbp. isang tableta at i-flush ito
ng tubig o tsaa o anumang gusto mo.Magsipilyo ng iyong ngipin gamit ang langis pagkatapos
ng sampung minuto o higit pa, makakatulong din ito sa kalinisan sa bibig.Maraming mga langis
ang may masarap na lasa (lalo na kapag ang panimulang materyal ay hindi giniling at kapag
ang alkohol ay hindi ginagamit upang makagawa ng langis.Karaniwang masama ang lasa ng
chlorophyll at maaaring magdulot ng labis na kakulangan sa ginhawa, kahit na ginamit nang
pangkasalukuyan - mabahiran ng maitim na langis ang iyong damit, hindi mo talaga gusto o
kailangan iyon.)

Mga Capsule - a) kailangan mong bilhin ang mga ito sa Big Pharma, kung saan sinusuportahan
mo sila gamit ang iyong pera, b) may mga taong allergy sa kanila, c) ang ilan ay natutunaw sa
iyong bituka at hindi sa tiyan, d) madalas na inilalagay ng mga nagbebenta mas kaunting langis
sa isang kapsula kaysa dapat mayroon, e) hindi gumagana nang maayos ang mga ito para sa
napakaraming  kondisyon,  f)  mahirap  alisin  ang  langis  mula  sa mga ito  kapag gusto  mong
gumawa ng joint o singaw ang langis para sa mga kondisyon ng baga o kapag gusto mong
gamitin  ang langis  nang topically.Hindi  ko sinasabi  na hindi  ka  maaaring gumamit  ng mga
kapsula, ang sinasabi ko lang ay mas mahusay na matutong gumamit ng langis nang diretso
mula sa tubo.Pagkatapos mong makakuha ng higit pang pagsasanay, matututunan mo kung
paano gamitin ang langis nang walang anumang kakulangan sa ginhawa.I personally like to eat
the oil right from the rice cooker, I just saw my finger in it and take as much as I think I can
take.Bale,  ito  ay  napaka  'oil-consuming'  at  karaniwan  mong  kukuha  ng  higit  pa  sa  isang
syringe.Kapag  maganda  na  ang  mantika,  'overdose'  ay  matutulog  ka  lang,  big  deal.Pero
syempre,  kaya  ko  naman  dahil  sa  experience  at  tolerance  ko,  I  would  not  andhuwag
irekomenda ito sa mga baguhan o sa mga walang gaanong karanasan.All the best sa iyo din,
Stefan.Jindrich”

“Kung nag-aalala ka sa gastos, mas mura ito kaysa sa co-payment sa karamihan ng mga gamot
sa kanser at ang ilan sa mga gamot na iniinom mo sa bahay para sa cancer ay hindi sakop ng
insurance.Kung ang isang tao sa aking pamilya ay nangangailangan ng langis na ito para sa
kanser gagawa ako ng paraan.Good luck!!!!” Lisa
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-- Sumasang-ayon ako, Lisa, ang langis ay isang mas murang paggamot kapag isinasaalang-
alang ng isa ang lahat ng iba pang gastos at gastos.Dagdag pa, ito ay hindi maihahambing na
mas ligtas kaysa sa anumang bagay na ibibigay ng medikal na sistema, hindi banggitin na ito ay
gumagana nang mas mahusay at mapagkakatiwalaan at tiyak na mas masaya itong inumin
kaysa sa lason o radiation.JB

Q.Bakit ang paggiling ng tuyong materyal ay humantong sa pagkawala ng THC?Mayroon bang
anumang  paliwanag  para  dito?
A.Naranasan mo na bang ground talaga ang makapangyarihang usbong?Kung ginawa mo,
dapat mong malaman kung bakit.Ang puting pulbos na nasa paligid ng mesa pagkatapos mong
durugin ito ay THC (o trichomes) at ito ang dapat na nanatili sa mantika.Dagdag pa, kapag ito
ay giniling, ito ay masyadong pinong at ikaw ay maghuhubad ng maraming bagay na hindi mo
gustong alisin sa iyong langis.

Iproseso ang bone dry whole buds pagkatapos mong basain ang mga ito gamit ang naphtha o
ang solvent na gusto mo, ngunit huwag masyadong hawakan bago mo iproseso dahil sa tuwing
hahawakan mo ito, may mawawala sa iyo.Ang mga langis na ginawa mula sa materyal sa lupa
ay higit na hindi gaanong mabisa kaysa sa langis na ginawa mula sa mga buds na dinurog
pagkatapos nilang basain.

Ang unang mabilis na paghuhugas ay ang pinaka-makapangyarihan at strips tungkol sa 70% ng
THC  magagamit,  ang  pangalawang  strip  tungkol  sa  20%  at  ang  pangatlo  ay  tungkol  sa
5%.Kapag giniling mo ito, nakuha mo ang lahat ng tatlong hugasan (talagang apat) sa iyong
langis at hindi mo gusto iyon.Kalidad kaysa dami.JB

Q.Alam kong inirerekumenda mo ang paggawa mismo ng RSO ngunit ang isang dispensaryo
ay may ilang lokal at iniisip ko lang kung ano ang dapat na isang patas na presyo dito?

A.Ang isa ay nangangailangan ng 4-7g ng mataas na kalidad na usbong upang makagawa ng
isang gramo ng langis, kaya iyon ang dapat na 'tamang presyo'.Huwag nating talakayin ang
mga nakakatawang presyo ng abaka, para sa akin ang tamang presyo para sa 60g na dosis ay
50-100USD (o mas mababa, kung ito ay ligal na lumaki sa labas sa malaking sukat).Hindi ko
sinasabi na alam ko kung saan kukunin ito sa presyong iyon sa ngayon.Ang pinakamataas na
grade na langis ay nagkakahalaga kung magkano ang pinakamataas na grade na materyal sa
kung saan ka nakatira.JB

“Kailangan lang mag-update at ipaalam sa iyo na buhay pa ako!Mahusay at BUHAY PA RIN
halos  dalawang  taon  matapos  akong  sabihin  na  may  3  buwan  pa  akong  natitira.Huwag
maniwala sa iyong mga doktor!Salamat muli sa pagtulong na iligtas ang aking buhay!” Lee

Decarboxylation

"Kasalukuyan akong nagde-decarboxylate ng buong halaman pati na rin ang paggawa ng RSO
at butter/oils." Cheryl
--  Huwag  i-decarboxylate  ang  buong  halaman.Gawin  ang  langis  mula  sa  sobrang  tuyo  na
usbong (huwag putulin, huwag masyadong hawakan, palaging mawawala ang THC na iyong
hinahangad).Gawin ang langis, pagkatapos ay i-decarboxylate ang langis (ilagay ito sa isang
electric oven na nakatakda sa 130 ° Celsius sa loob ng halos isang oras).Huwag gumawa ng
anumang bagay sa mga halaman bago iproseso ang  mga ito  sa  langis.Ang  mas kaunting
hawakan mo ang mga ito ay mas mahusay.JB

"Ang pag-decarb ay ilagay lang sa oven sa 266 degrees Fahrenheit (130 °C) sa loob ng isang
oras makakakuha ka ng kabuuang decarb sa ganoong paraan pagkatapos mong masunog ang
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lahat ng solvent sa rice cooker o crock pot." Ryan
--  Hindi  ako gagamit  ng palayok,  bagaman.Susunugin mo ang iyong langis  isang araw.Ang
isang rice cooker ay patayin,  ito ay talagang isang mas mahusay na pagpipilian,  sasabihin
ko.JB

"Ang tamang Decarboxylation ay isang napakahalagang bahagi sa perpektong paggawa ng
langis dahil ang hilaw na halamannagbibigay ng hindi gaanong purong delta9-THC at CBD sa
halip ay may mga acid na nangangahulugang THCA at CBDA.Upang alisin ang pangkat ng
carboxyl, ang pag-init ay ang pamamaraan.Gawin ito nang maingat na hindi masunog ang iyong
mga  mahalagang  molekula.Natagpuan  ko  sa  isang  Journal  of  Chromatography  ang  isang
magandang tala  na  dapat  ay  ang  kinakailangang  temperatura  at  oras  upang  magpainit  ng
mantika dahil depende sa rice cooker ang mga temp ay maaaring hindi sapat.Kaya magandang
ideya  na  painitin  ang  iyong  langis  nang  hindi  bababa  sa  27  minuto  sa  min.  122  degrees
Celsius.Palaging suriin ang temp ng iyong heating plate gamit ang isang digital measurement
device upang maiwasang mag-overheat ang iyong langis.Sa talahanayan sa ibaba makikita mo
ang kumukulo ng mga pangunahing cannabinoids na hindi mo dapat maabot kung hindi ay
lutuin mo ang mga ito.Napansin ko rin na tama ang sinabi ni Rick sa lahat ng oras sa kanyang
mga video na huwag mag-overheat ng langis ngunit kailangan ang init para sa paggawa ng
healing oil.Ang isang temperatura na hindi bababa sa 106.2 degrees Celsius ay kinakailangan
para sa tamang proseso ng decarboxylation sa loob ng tinukoy na oras sa diagram sa paligid ng
isang oras.Kung ang iyong langis ay may acidic na anyo lamang ng THCA at CBDA, hindi ito
gaanong epektibo dahil ang mga acid ay hindi masyadong magkasya sa CB1 at CB2 na mga
receptor.Kaya mag-ingat na gawin mo ito sa tamang paraan dahil  totoo ang sinabi ni  Rick,
tanging  ang  pinakamahusay  na  ginawang  langis  ang  makakagawa  ng  trabaho  kapag
nakasalalay ang live.(…)

Oo,  tingnan  at  bigyang-kahulugan  ang  science  diagram na  ito  upang  maunawaan  na  ang
proseso ng decarboxylation ay tumatakbo sa lahat ng oras na pinapainit mo ang cannabinoids
solvent fluid mix sa rice cooker.Kaya ang mga graph ay nagpapakita na ito ay isang mahusay
na deal upang dalhin ang temperatura sa 130 degrees Celsius para sa sapat na katagalan
upang  makuha  ang  maximum  na  decarboxylation.Ang  lahat  ng  isang  katanungan  ng
temperatura at oras upang maabot ang pinakamahusay na mga antas.

Kung gumamit ka ng isang digital na instrumento sa pagsukat ng temperatura at ilagay ito sa
ilalim ng rice cooker sa buong proseso para ma-vaporize ang solvent, makikita mo na sa huling
bahagi  lamang  ng  proseso  kapag  pumatak  ang  tubig  sa  huling  bahagi  ng  cooker,  ang
temperatura ay umaabot sa paligid ng 100-110°C.Ngunit  ang oras sa hanay na ito ay halos
hindi sapat ang haba para sa buong proseso ng decarboxylation.Pagkatapos nito, pinainit mo
ang langis sa isang maliit na palayok na bakal sa isang heating plate nang mas matagal.Kaya
katagal  walang  aktibidad  (wala  nang  gas  bubbles)  init  ka  at  maghintay.Kontrolin  ang
temperatura at pinakamahusay na huwag lumampas sa 130 degrees Celsius sa loob ng halos
kalahating oras.Tandaan na ang THC ay may boiling point na 157 degrees C., kaya mangyaring
huwag makipagsapalaran sa sobrang pag-init kung hindi, ang iyong mga gustong cannabinoid
ay sisingaw at aalis ng hangin...

Sa kaibuturan, hindi mahalaga na makuha ang pinakamataas na halaga ng decarboxylation,
kaya habang tumatagal ay nakakakuha ka ng sapat na langis sa iyong katawan.Ang kawili-wili
ay ang halaga ng ISANG gramo bawat araw o higit pa na dapat mong inumin.Siyempre kung
gaano karaming langis ang kailangan mo ay depende sa kung gaano karaming delta9THC ang
talagang nasa langis - ibig sabihin kung gaano kabisa ang decarboxylation.Kung susundin mo
ang rekomendasyon ni Rick at siguraduhing magpainit nang sapat ang langis hanggang 130
degrees C - magiging maayos ang lahat.Ito ay independyente kung aling solvent ang ginagamit
mo." Stephan
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Mga solvent
"Nabitin ako sa solvent (naphtha) hanggang sa nalaman ko na ang ilang karaniwang langis ng
gulay (canola o rapeseed) ay ginawa sa katulad na paraan." Graeme

"Naphtha ang trade name para sa petroleum ether kaya subukan at hanapin na, ang pet ether
ay maraming gamit pang-industriya, degreaser upang magpinta ng mga thinner." Sinabi ni Al

"TANDAAN mo na ang THC at CBD ay non-polar...at ang chlorophyll at H2O ay polar...Kaya
ang pinakamagandang langis ay ginawa gamit ang non-polar solvent...ito ay malinis...walang
chlorophyll.” Michael

“Pinasimple ng isang kaibigan kong chemist ang buong kuwento para sa akin at ipinaliwanag sa
akin kung bakit maaaring maging mas mabuti ang naphtha (bagaman sa tingin niya ay hindi
gaanong mahalaga): ang naphtha ay isang non-polar solvent kaya mas madali at mahusay ang
pag-extract  ng  mga  non-polar  molecule  (THC  at  Ang  CBD  ay  karaniwang  mga  non-polar
molecule) at nag-iiwan ng mga polar molecule.

Ang Isopropyl alcohol (at ether para sa bagay na iyon) ay isang mahinang polar solvent kaya ito
ay  napakahusay  para  sa layuning  ito,  ngunit  marahil  ay  mas  mababa ng  kaunti  kaysa  sa
naphtha  -  dahil  sinabi  ni  JB  na  sinubukan  nila  ang  pareho,  at  ang  mga  iyon  ay  mas
makapangyarihan.EDIT:  Oh,  oo,  halos  nakalimutan  ko:  sinabi  rin  niya  na  walang  takot  sa
naphtha (o iso) na natitira sa huling produkto kung susundin mo ang recipe na ibinigay ni Rick
Simpson (sinabi ng aking kaibigan na huwag gumamit ng plastic bucket, gayunpaman, ngunit
isang baso o hindi kinakalawang na asero) at kung hindi ka sigurado, gawin mo na lang ang
laging  sinasabi  ni  JB  -  magdagdag  ng  tubig  at  ilagay  sa  oven  para  tuluyang  mag-
evaporate.Gumagamit siya ng isopropyl alcohol, dahil sigurado ka na kung ano ang dapat ay..."
Sandra

--  Sandra,  ang pamamaraang ipinakita ni  Rick sa mundo ay ang pinakapangunahing,  hindi
kumplikado, at abot-kaya.Ito ay halos walang palya kapag sinusunod ng isa ang mga tagubilin
sa  isang  T.Maganda  ang  salamin  ngunit  nabasag  at  ayaw  mong  mangyari  iyon,  hinding-
hindi.Ang stainless ay ok, siyempre.99.9% gumagana ang iso ngunit gagamit pa rin kami ng
magaan na aliphatic naphtha sa aming sarili, hangga't maaari.O eter.JB

"Inirerekomenda  ko  rin  na  gawing  malamig  ang  lahat  hangga't  maaari  bago  ang
pagkuha.Karamihan  ay  naglalagay  ng  alak,  cannabis,  mga  lalagyan,  lahat  ng  kasama  sa
pagkuha sa freezer sa loob ng 24-48 oras.Makakakuha ka ng mas malinis  na produkto sa
ganoong  paraan.Ang  iyong  yield  ay  magiging  mas  mababa  ngunit  hindi  mo  ito
kakailanganin.Paumanhin para sa anumang mga typos o nawawalang mga salita, ang MS ay
nakakainis at wala akong meds, lol.Pagpalain ka.” Chuck

--  Chuck,  ang  pagyeyelo  ay  mabuti  at  maayos  ngunit  hindi  kailangang  gawin  iyon  kapag
nagtatrabaho ka sa mga de-kalidad na nonpolar solvents at panimulang materyal.Dagdag pa,
hindi namin gustong palamigin ang aming mga kamay, ang temperatura ng silid ay gumagana
nang  maayos  para  sa  amin  at  hindi  kami  magkakaroon  ng  mga  problema  sa  arthritis
pagkatapos ng ilang buwan o taon ng pagyeyelo sa usbong.Dagdag pa, kadalasan ang langis
ay ginawa sa mga lokasyon kung saan walang mga freezer.Kaya, oo, maaari mong i-freeze ito
kung gusto mo ngunit hindi namin gagawin ito sa aming sarili.

Hindi ko gusto ang mga frozen na gulay sa aking sarili,  iniiwasan kong kainin ang mga ito
hangga't maaari, kaya hindi ko makita kung bakit dapat akong gumawa ng isang pagbubukod at
i-freeze ang gulay na pinakagusto ko sa lahat.Ngunit  oo, makakatulong ito kapag kailangan
mong gumamit ng alkohol upang kunin ang langis, kaya hindi ako ganap na tutol dito.

Kaya lang, hindi tayo gumagamit ng alkohol bilang solvent sa ating sarili (o mas mabuti: hindi ito
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solvent na una nating pinili), wala akong nakikitang dahilan kung bakit dapat akong magbayad
ng dagdag na buwis sa estado para sa solvent na ay sumingaw pa rin (maliban kung gagamit
ka ng still, na kung ano ang gagawin namin hangga't maaari).Makakabili ako ng isang litro ng
light naphtha sa halagang 3-4 dollars, mas malaki ang halaga ng isang litro ng 99% na alkohol
at mas kaunting langis ang ilalabas nito at malamang na hindi kasinghusay ng mga langis na
ginawa gamit ang light naphtha o 99.9% iso. .

Kaya kung saan eksakto ang bentahe ng paggamit ng alkohol bilang isang solvent?Wala akong
makitang isang makatwirang dahilan kung bakit dapat piliin ang alkohol kaysa sa purong low-
boiling point light aliphatic naphtha, kapag isinasaalang-alang ng isa na walang solvent residue
sa langis na kailangang mag-alala kapag ang langis ay ginawa nang maayos.Kapag hindi ito
ginawa ng maayos, mayroon o maaaring may solvent residue sa langis.Pero huwag mo kaming
sisihin sa mga langis  na hindi  ginawa ng maayos,  talagang hindi  namin mapapanagot ang
kakulangan ng kalidad ng mga langis na ibinibigay ng iba.Kasing-simple noon.JB

"Ang RSO kapag ginawa nang maayos ay hindi  magkakaroon ng karamihan sa solvent  na
ginagamit  mo.Pati  na  rin  dahil  ang  RSO  ay  nagpapagaling  ng  cancer  at  lahat  ng
kinakain/hininga mo ay nagiging sanhi ng nasabing cancer.Hindi ako masyadong mag-aalala sa
mga labis na natitira, kung mayroon man.Maaaring ayusin naman ng RSO ang nasabing mga
cell/DNA na  maaaring  nabago  sa  paunang  paglunok.Kung  ang  solvent  ay  nakagawa  ng
anumang pinsala, ang aktwal na THC sa loob ng langis ay aayusin ang anumang mga pinsala
na ginawa ng mga natitirang solvent. Amanda

-- Tama si Amanda.Ang mga mapilit na nahuhumaling tungkol sa ilang ppm ng isang solvent
residue na maaaring maiwan sa langis ay dapat na i-vacuum lang ang paglilinis ng langis.Ito ay
hindi mahirap sa lahat.Ang mga hindi gumagawa nito ay hindi pa rin kailangang mag-alala.

Kahit  na  mayroong 0.1% ng solvent  residue sa langis  (na magiging labis  pa rin,kadalasan
mayroong ilang daang ppm, marahil,  kapag ang langis  ay ginawa nang maayos gamit  ang
purong light naphtha na may kumukulo sa paligid ng 80-100°C), magkakaroon ng 0.06 g ng
nalalabi sa isang 60 g na dosis ng langis na makakain. sa loob ng dalawa o tatlong buwan.

Hindi gaanong nag-aalala sa akin nang personal, iyon ay sigurado, ito ay mas mababa sa mga
limitasyon ng pagkain at mas mababa sa dami ng solvent residue na kinain mo na sa iyong
pagkain.Ano  sa  palagay  mo  ang  karamihan  sa  mga  langis  ng  gulay  ay  ginawa?Sa  mga
solvents, pareho o katulad na hydrocarbon na ginagamit namin bilang solvents.

Itatanong ko lang sa iyo -- lagi ka bang naghuhugas ng kamay kapag naglalagay ka ng gasolina
sa  iyong  sasakyan?Kung  gagawin  mo,  patuloy  na  mag-alala  tungkol  sa  posibleng  solvent
residue sa maayos na ginawang langis.Kung hindi, o kung naaalala mo kahit isang beses na
hindi mo hinugasan ang mga ito, mangyaring humanap ng ibang gagawin, talagang marami
pang mas seryosong isyu ang dapat ipag-alala.

Mayroong higit  pang lason sa bawat at bawat tableta na iyong iniinom, iyon ay sigurado.At
tungkol sa mga produktong petrolyo -- umiinom ka ba ng bitamina, halimbawa?Alam mo ba na
karamihan sa mga ito ay gawa sa petroleum derivatives?

At kung sa tingin mo ay hindi ka kailanman maglalagay ng anumang bagay na gawa sa petrolyo
sa iyong bibig, hayaan mo akong tanungin ka - ano ang eksaktong ginagamit mo sa pagsipilyo
ng iyong ngipin?Gamit ang isang piraso ng kahoy o isang sipilyo?At paano naman ang iba pang
mga bagay at accessories sa pangangalaga ng ngipin na gawa sa mga plastik na nakabatay sa
petrolyo?Hindi mo ba ginagamit o hindi mo ginagamit ang alinman sa mga ito?Kung mayroon
ka o mayroon, pagkatapos ay muli, may iba pang mga bagay na dapat gawin kaysa mag-alala
tungkol sa solvent residue sa maayos na ginawang RSO.JB

"Isang napakasimpleng paliwanag sa isang walang katapusang tanong ...Personal kong ginamit
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ang naphtha, iso, alcohol, at butane para gumawa ng langis...At sa ngayon ang pinakamahusay
... pinakamalinis ...pinakamalakas...at ang pinakamagandang lasa ng langis ay mula sa naphtha
...Hindi ko maintindihan kung ano ang hindi gusto ng mga tao ... Wala nang natitirang gasolina
kapag  ginawa  nang  maayos  ...at  ang  naphtha  ay  tila  mas  nahuhubad  din  ang  mga
halaman ...Ginagawa ito nang mas mabilis ...Kaya mas malinis na langis ...(ginto)...” Pedro

"Ang mga taong ito ay sinundan ako sa kanilang website.Galit  ang grupo ni Erin sa lupang
tinatahak ni Rick.And they gang bang kung sino man ang bumanggit kay Rick.Para sa akin
HINDI iyon ang dapat panindigan ng mga manggagamot.

Ang buong bagay sa akin ni Naphtha ay isang dahilan para parusahan si Rick.Dahil sa huli
alam  ng  lahat  na  ang  langis  ng  cannabis  ay  magpapawalang-bisa  sa  mga  lason  sa
naphtha.Itinataguyod ni Rick ang naphtha dahil madali itong mahanap ng karamihan.Malinaw
na sinabi ni Rick na ang kanyang kagustuhan ay eter - at gusto ang isang distiller.Gumagawa
ang Naphtha ng isang makapangyarihang langis - iyon ang susi -  isang makapangyarihang
langis -  isang bagay na iniiwan ng mga naysayer.Ang alak ng butil  ay hindi gumagawa ng
makapangyarihang langis – at alam iyon ng mga nagtatapon kay Rick.Ang naphtha ay isang
dahilan  para  lituhin  ang  mga  tao  –  para  masabi  nilang  mas  maganda  ang  kanilang
langis.Nasaan ang mga taong ito bago si Rick – nasaan ka please?” Tom

"Ang light naphtha ay ang fraction na kumukulo sa pagitan ng 30 °C at 90 °C at binubuo ng mga
molecule na may 5-6 carbon atoms.Ang mabigat na naphtha ay kumukulo sa pagitan ng 90 °C
at 200 °C at binubuo ng mga molekula na may 6–12 carbon.Ang Naphtha ay pangunahing
ginagamit  bilang  feedstock  para  sa  paggawa  ng  mataas  na  octane  na  gasolina  (sa
pamamagitan ng catalytic reforming process).Ginagamit din ito sa industriya ng pagmimina ng
bitumen bilang diluent, industriya ng petrochemical para sa paggawa ng mga olefin sa steam
crackers, at industriya ng kemikal para sa mga solvent (paglilinis) na mga aplikasyon.Kasama
sa mga karaniwang produkto na gawa dito ang mas magaan na likido, panggatong para sa mga
kalan ng kampo, at ilang panlinis na solvent.”

"Mga solvent, naptha, petroleum distillate...Nakakalason ang tunog tulad ng isang meth lab o
isang bagay.Mangyaring bumuo ng isang paraan upang maproseso gamit  ang tubig.Posible
ba?” Kristiyano

-- Hindi ka makakagawa ng parehong sangkap tulad ng ginagawa namin at mangangailangan
ito ng maraming hindi kinakailangang karagdagang trabaho, na may mas masahol na resulta.JB

"Nakakalungkot.sana may paraan.Ang mga solvent at ang mga nalalabi nito ay nakakalason at
mapanganib."Kristiyano

--  Walang  nalalabi  na  kailangan  mong  alalahanin  kapag  ang  langis  ay  ginawa  nang
maayos.Gusto  mo  bang  tanggapin  ito  bilang  isang  katotohanan?Ano  sa  palagay  mo  ang
karamihan sa mga langis ng gulay ay ginawa?JB

“Ang Naphtha ay may chemical formula na CnH2n+2.Ang light naphtha ay may 5 at/o 6 na
carbon atoms, na bumababa sa C5H12 at C6H14, na kilala rin bilang Pentane at Hexane.Kaya
ang hinahanap mo, ay isang naphtha na puro pinaghalong pentane at hexane." Wouter

“May gusto lang akong i-post tungkol sa solvents.Pinuntahan ko ang isang kaibigan ko na may
ilang PhD at Masters sa chemistry, at tinanong ko siya kung ano ang maaari kong gawin upang
ganap na maalis ang naphtha mula sa langis.Sinabi niya, "Kumuha ng 5 ml ng isopropyl alcohol
at pukawin ito pagkatapos na tumigil ito sa pagbula sa huling pagkakataon.Ito ay sumingaw at
dadalhin  ang  naphtha  kasama  nito.Ang  nakakalason  na  solvent  ay  nagiging  non-toxic
solvent.Hindi ko ito tunay na pangalan, nakakahiya na hindi ko magamit ang aking real account
dahil sa takot na matanggal sa trabaho o matanggap bilang isang nars." Bobbie
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“Upang mahanap ang Naphtha sa UK, hanapin ang 'panel wipe' o 'fast panel wipe'.Ito ay isang
produktong ginagamit sa pag-aayos ng katawan ng kotse, upang linisin ang metal at walang
iwanan na nalalabi.Ang kahirapan ay ang paghahanap ng isang detalyadong listahan ng mga
eksaktong sangkap dahil maaari silang mag-iba.Ang 99.9% Isopropanol ay dapat na madaling
mahanap." Em

“Sinundan namin ang iyong proseso gamit ang VM&P Naphtha at lahat ay naayon sa plano
maliban sa unang pares ng mga syringe draw na lumabas nang mas likido kaysa sa aming
inaasahan.Nagdagdag ako ng ilang patak ng tubig at sinubukan ulit at mukhang ayos na.Ang
tanging inaalala/tanong ko lang ay ang lasa.Parang solvent pa rin ang lasa.Ok lang ba yun o
may kailangan pa ba akong gawin?Ang tatanggap nito ay natutulog nang humigit-kumulang 12
oras  sa  tuwing  umiinom  siya  ng  langis.Tama  ba  iyon  hanggang  sa  magkaroon  siya  ng
pagpaparaya?Anumang tulong ay lubos na pinahahalagahan.” Pamela

-- Ang VM&P ay tila hindi isang mahusay na solvent (bagaman ang ilang mga MSDS sheet ay
nagsasabi na ito ay dapat na ang parehong sangkap ng kung ano ang gusto naming gamitin).Ito
ay tila  mabigat  na naphtha at  tila  hindi kumukulo nang lubusan at  tila nangangailangan ng
karagdagang pangangalaga.

Magdadagdag ako ng ilang tubig at ilagay ito sa isang electric oven set na 130° Celsius sa loob
ng ilang oras, marahil magdamag, o hanggang sa tuluyang mawala ang solvent, sinasabi ng
ilan na aabutin ng hanggang apat na araw upang maalis ang residue ng solvent.Hindi dapat
magkaroon ng anumang solvent na aftertaste kung ang langis ay ginawa nang maayos at ang
langis ay hindi dapat matapon, dapat itong maging mas katulad ng isang grasa.Siguraduhin na
ang langis ay talagang na-filter nang maayos, dahil ang solvent residue ay may posibilidad na
dumikit sa mga materyales ng halaman.

Magsagawa lang ng finger test gamit ang solvent na gusto mong gamitin.Isawsaw ang iyong
daliri dito at tingnan kung ganap itong sumingaw sa loob ng 30 segundo o mas mabilis.Ang mas
mabilis na pag-evaporate nito, hindi nag-iiwan ng pelikula, mas mabuti.

Kung  hindi  ka  makakakuha  ng  purong  light  aliphatic  naphtha  (tinatawag  ding  benzine  sa
Europe, humingi ng CAS number 64742-49-0, ibinebenta ito sa ilalim ng maraming iba't ibang
pangalan, hindi ang uri na ginagamit bilang gasolina sa mga kotse ngunit ang uri na ginagamit
bilang solvent. o mas manipis na pintura), gusto ko ng 99% o mas mahusay na 99.9% isopropyl
alcohol -- na tila posible na mahanap halos kahit saan sa mundo.

Sa ngayon,  mas gusto  namin  ang light  aliphatic  (low-boiling,  hydrogenated)  naphtha,  dahil
gumagawa ito ng mas mahusay at mas makapangyarihang mga langis kaysa sa karamihan ng
iba  pang  mga  solvent  na  kasalukuyang  ginagamit.Ang  mas  kaunting  mga  materyales  sa
halaman at chlorophyll sa langis ay mas mahusay na gumagana bilang gamot, mas masarap
ang lasa at mas malakas ito.Ang buong lansihin ay nasa kung gaano kalakas at pampakalma
ang langis.Ang mas potent at sedative ay mas mabuti.JB

"Ang tamang naphtha ay HINDI ibinebenta sa USAHindi sa Tractor Supply o Home Depot o
Lowes o kahit Sherwin Williams.Ibinebenta pa rin ito sa Canada.Mayroon akong kaibigan na
nagdi-distill  nito  hanggang  100°F  at  nagtitipid  sa  kung  anong  solvent  ang  lumalabas,  na
gagamitin sa paggawa ng langis." Steve

“Kung nakatira ka sa USA, hindi  mo makukuha ang tamang Naphtha,  lahat  ng naphtha na
ginawa sa USA ay hindi mapagkakatiwalaan dahil sa maluwag na regulasyon sa mga sangkap
sa ganitong uri  ng solvent.Hindi  ka makakakuha ng purong naphtha sa USA, kahit  na ang
VM&P ay  maaaring  maging  ganap  na  hindi  magkatugma  mula  sa  isang  bote  patungo  sa
susunod  at  hindi  man lang  na-advertise  bilang  puro.Sa  Canada  gumagawa sila  ng  purong
naphtha at  ito ang pinakamahusay na solvent  na gamitin kumpara sa ISO o Grain alcohol,
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huwag gumawa ng malaking pagkakamali at mag-aksaya ng meds o mas masahol pa ay lalo
pang magkasakit ang iyong sarili o ang ibang tao sa paggamit ng maling solvent.Mag-ingat na
ang naphtha na makukuha sa USA ay gagawa pa nga ng isang langis na mukhang ganap na
tulad ng nararapat ngunit maaari pa rin itong magdulot ng matinding sakit sa iyo." habulin

-- Ang katotohanan na ang purong aliphatic naphtha ay tila hindi ibinebenta sa lahat ng dako sa
USA ay hindi  nangangahulugan na ang purong aliphatic  naphtha na may CAS number  na
64742-49-0  at  may  kumukulong  punto  sa  paligid  ng  60-80°C  ay  hindi  umiiral  o  na  ito  ay
mayroon. hindi makagawa ng isang mas mahusay na langis kaysa sa karamihan ng iba pang
mga solvents, kapag ginamit nang maayos.Kung hindi ka makakakuha ng purong light naphtha,
99% o mas mahusay na 99.9% isopropyl alcohol ang aming pangalawang pagpipilian.

Ngunit hindi pa rin ako susuko - ang mga light naphtha o mga katulad na solvent ay ginagamit
upang kumuha ng mga langis mula sa mga halaman, kaya titingnan ko ang mga producer ng
langis ng gulay at tingnan kung ano ang ginagamit nila.Kung saan ako nakatira sa Europa,
maaari akong bumili ng solvent sa halos lahat ng hardware o tindahan ng pintura, ito ay isa sa
mga pinaka-karaniwang teknikal na likido na natatandaan ko mula sa aking pagkabata, ginamit
namin ito upang mag-degrease ng mga chain ng bisikleta atbp., at halos lahat ay may bote. nito
sa bahay.Kaya ang buong walang katapusang debate na ito tungkol sa mga solvent  ay tila
medyo  katawa-tawa  sa  akin.Kapag  ginamit  mo  ang  tamang  light  naphtha,  walang  solvent
residue na dapat alalahanin ng isa, marahil ilang ppm, tulad ng karamihan sa murang vegetable
oils na kadalasang ginagawa na may halos kaparehong solvent na inirerekomenda namin.JB

“Ang  pangit  ng  mga rice  cooker.Mas  gumagana ang  electric  griddle  at  9x13  pyrex  baking
dish.Ang langis ay mas madaling anihin mula sa pyrex at walang teflon.Ang modulasyon ng
temperatura ay mas makokontrol din.Ikaw ay malalim sa iyong ego JB.Makakaharap mo ang
mga taong mas matalino kaysa sa iyo.Ganyan lang talaga.Matuto mula sa kanila sa halip na
hadlangan ang kanilang kaalaman sa iyong isipan.Ang bawat tao'y may isang maliit na piraso
ng palaisipan JB." Jody

-- Jody, siyempre, mahusay ang pyrex, lalo na hanggang sa masira ito at mawala ang lahat ng
iyong langis.Dapat mong maunawaan na ang mga ito ay mahahalagang tagubilin na nilayon
para  sa  paggamit  sa  buong  mundo  na  may  pinakamaliit  na  kagamitan  hangga't
maaari.Maraming tao ang hindi kayang bumili o makahanap man lang ng rice cooker sa ilang
bansa, hindi ito kasing simple ng iniisip ng lahat.

Siyempre maipapakita namin sa iyo ang isang napaka-komplikado at magastos na paraan ng
paggawa ng langis ngunit kailangan mong ipangako sa akin na uupo ka rito araw-araw sa loob
ng isang taon sa pagsagot  sa mga tanong tungkol  dito.Karamihan sa mga tao ay hindi  pa
nakakabisado  sa  isang  rice  cooker  at  gusto  nilang  magtrabaho  sa  iba  pang  mga  uri  ng
pagkuha, karamihan ay batay sa kanilang pananampalataya o dahil 'sa tingin nila'  ay dapat
gawin nang iba.

Ang RSO ay ginawa sa ganitong paraan, ito ay nasubok sa mga tao at ito ay gumagana.Tulad
ng para sa iba pang mga pamamaraan, sa palagay ko sinubukan namin ang mga ito sa buong
taon, huwag isipin na hindi pa namin nasubukan.Ngunit  ang alam ko lang na walang ibang
paraan  ang  nasubukan  sa  napakaraming  tao  na  may  ganoong  tagumpay.At  tandaan  na
nagsisimula tayo kung saan huminto ang iba, kailangan ng ating mga pasyente sa terminal ang
pinakamahusay na langis na makukuha nila - at iyon ang RSO.Gusto o hindi.JB

“Ang light  aliphatic  naphtha ay  gumana nang mahusay,  napakasarap,  walang pahiwatig  ng
solvent na natitira sa aking langis.Kung susundin mo ang mga tagubilin ni Rick sa liham ay hindi
ka dapat magkaroon ng anumang mga problema. Rick

“Mayroong 2 pangunahing kategorya ng naphtha -- magaan at mabigat.Ang light naphtha ay
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HINDI naglalaman ng benzene, na ang ibig sabihin ni Raina (hindi hexane).Bagama't hindi ko
inirerekumenda ang kahit  na light  naphtha maliban kung ang cannabis extract  ay maaaring
masuri pagkatapos itong gawin para sa naphtha residue, maaari itong gamitin kung iyon lang
ang makukuha mo para sa isang solvent.Ang susi ay tiyaking pakuluan mo ang katassa isang
makapal  na  estado  ng  grasa  --  sa  puntong  iyon  ang  karamihan  sa  naphtha  ay  dapat
mawala.Ang  paggamit  ng  mga  kagamitan  sa  distillation  ay  ang  paraan  upang  gawin  ang
pinakadalisay, walang solvent na langis, ngunit  lampas sa kapasidad ng karamihan sa mga
karaniwang tao.Sana nakatulong iyan." marka

“Raina,  hindi  ako makikipagtalo  sa  iyo.Mula  sa Wikipedia:  "Ang petrolyo  eter,  sa  kabila  ng
kasingkahulugan nito ng benzine, ay hindi dapat ipagkamali sa benzene o benzyne, at hindi rin
dapat malito sa gasolina bagaman maraming mga wika ang tinatawag na may pangalang hango
sa benzine, hal. "Benzin" (German), " benzene” (Dutch) o “benzina” (Italian).Ang petrolyo eter
ay pinaghalong alkanes, hal., pentane, hexane, at heptane, samantalang ang benzene ay isang
paikot, mabangong hydrocarbon, C6H6.Gayundin, ang petroleum ether ay hindi dapat malito sa
klase ng mga organic compound na tinatawag na ethers, na naglalaman ng RO-R' functional
group." Ang background ko ay microbiology -- kung saan nag-aral ako ng organic chemistry,
some biochemistry / some inorganic chemistry... Tiyak na hindi ko alam ang lahat, ngunit alam
ko ang kaunti.Ang light  naphtha  ay  HINDI  naglalaman ng  benzene -  period.I'll  ignore  your
comment.Ito ay para sa pinakamahusay na interes ng lahat  kung hindi ka gagawa ng mga
paghahabol sa labas ng siyentipikong data." marka

"Hindi tama, ang mga natitirang solvents na kadalasan ay Poison!HINDI kayang ayusin ng THC
ang pagpalya ng puso mula sa lason.Ang mga pangunahing kumpanya ng parmasyutiko ay ang
kailangang gumawa ng produktong ito o ang mga taong kumuha ng kursong sertipikasyon sa
kaligtasan, HINDI ang mga mahilig sa cannabis sa likod-bahay." Derek

-- Malaya silang nakakagawa ng sarili nilang langis, wala akong problema diyan.Walang solvent
residue na kailangan mong alalahanin kung ang langis ay ginawa ng maayos.JB

“JB,  isa  kang  santo  sa  pagtitiis  sa  tila  daan-daang  kakaibang  reklamo  at  tanong  araw-
araw.Gusto ko lang magpasalamat sa iyong pagpunta dito at pagiging aktibo sa suporta ng
pagpapagaling  laban  sa  agos  ng  propaganda  na  nagsisikap  na  pahinain  ang  gawaing
ito.Mahiya sa kanila, mabuti sa IYO!" Marilyn

"Ano ang gusto mong ibigay sa iyong ama?Ang pinakamahusay sa pinakamahusay o isang
bagay na mukhang katulad ngunit walang tamang epekto?Kapag ginawa mo ang gamot ayon
sa  mga  tagubilin  ni  Rick,  ang  pagkakataon  na  mabigo  sa  panahon  ng  paggamot  ay
napakababa.Kapag ginawa mo ang langis ayon sa mga tagubilin mula sa 'mga eksperto at
siyentipiko', gumagawa ka ng ibang produkto.At batay sa aming karanasan, maaaring hindi nito
magawa ang trabaho tulad ng aming inirerekomenda.

Kaya gusto mo bang tumahimik ako at hayaan silang mag-supply ng mababang uri ng basura?
O mas gugustuhin mo bang matuto mula sa akin/amin at malaman kung paano ito gagawin
nang  tama  upang  magkaroon  ka  ng  parehong  mga  resulta  na  sinasabi  ng  aming  mga
pasyente?" JB

“Sang-ayon ako JB.Minsan kailangan mong makarating sa parehong antas ng intelektwal na
katulad  nila  at  gumamit  ng  parehong  mga taktika  gaya  ng  mga taong  sinusubukan  mong
abutin.Magaaway  man  o  drama.Ang  ilang  mga  tao  ay  tumutugon  lamang  sa  drama  at
pagtatalo.Malungkot kasi.Karamihan sa mga tao ay immature pa rin sa ganoong paraan." Mitzi

"Gumagamit  ako  ng  99%  isopropyl  alcohol,  iyon  ang  pinaka  madaling  makuha  sa
akin.Ginagamit ko ang cream ng aking crop buds, lumago 100% organic at walang pesticides,
well  manicured,  at  bone  dry.akoihalo  ito  sa  maraming  indica  strain.Ginamot  ko  ang  isang
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pasyente na may Hodgkin's Lymphoma, nasa stage 4 na siya at sa loob ng 6 na buwan ng pag-
inom ng langis ayon sa direksyon, wala na siyang cancer!!Salamat Rick Simpson para sa mga
sakripisyong ginawa mo para maging available ang impormasyong ito sa lahat!Kamakailan lang
ay may isang stage 4 cancer patient na lumapit sa akin para humingi ng tulong, may tumor siya
sa  isa  niyang  kidney  na  hindi  maoperahan.Nagdarasal  na  makakuha  ng  dalawang
kumpirmadong pagpapagaling nang magkasunod.Pagpalain kayo ng Diyos Rick Simpson at JB,
patuloy  na  ipalaganap  ang  salita  at  turuan  ang  mga  tao  tungkol  sa  napakagandang
nakakagamot na langis ng abaka na ito." GrowGoddess

-- Ang paghahalo ng ilang mga strain ay palaging isang magandang ideya.Tingnan mo lang,
hindi mo alam kung para saan ang isang partikular na strain, kaya kapag pinaghalo mo ang
ilang strain, makakakuha ka ng mas magandang kumot.epekto.Dagdag pa, ang mga naturang
langis ay magdadala sa iyo ng mas mataas - malalaman ng mga naninigarilyo sa palayok na
'libang-libang' kung ano ang aking pinag-uusapan.Isipin ang pag-upo kasama ang iyong mga
kaibigan at ipakita sa bawat isa ang pinakamahusay na usbong na mayroon sila.Sa loob ng
ilang  oras,  wala  ka  nang  magagawa.At  iyon  ang  epekto  na  kailangan  mo  para  sa
pinakamahusay na mga resulta, kaya muli, ang paghahalo ng mga strain ay ang paraan upang
pumunta.Pinakamahusay na pagbati at salamat, GrowGoddess, lagi akong masaya na marinig
ang tungkol sa mga taong sumusunod lang sa mga direksyon at nakukuha ang mga resultang
pinag-uusapan natin.JB

"Gumagamit ako ng isopropyl alcohol sa zero degrees Fahrenheit. Sa mga lalagyan lamang ng
hindi kinakalawang na asero at isang collander na nakalagay sa isang screen para sa pagkuha.
Pagkatapos ay sinasala ko ang tatlong malalaking filter ng kape sa isang collander sa isang
screen sa isang pangalawang kawali. Ang mga resulta ay trichomes lamang sa filter. Ang recipe
na ito ang kinuha ko para talunin ang Hep C.” Michael

“Kumusta JB,  may problema ako sa electric  rice cooker,  lahat  ng nakita ko ay bumaba sa
100ºC,  tiningnan  ko  lahat  ng  brand  sa  market  at  lahat  ng  mga  ito  ay  may  thermostat  na
nagsasara kapag ang nilalaman ay umabot sa temperatura.Ano ang mairerekumenda mo?"
Cristina

--  Cristina,  ano ba talaga ang problema?Maaari  mong palaging ilagay ang langis  sa isang
electric oven na nakatakda sa 130°C (266°F) at iwanan ito doon nang halos isang oras at i-
decarboxylate ito sa ganoong paraan.JB

“Kapag  ang  temperatura  ay  umabot  sa  100°C,  ang  electric  rice  cooker  ay  nagsasara!Ang
solvent ay hindi dumarating sa 110°C." Cristina

--  Hindi  talaga  maaabot  ng  solvent  ang  temperaturang  iyon  dahil  kumukulo  ito,  sa  tingin
ko.Panatilihing  pakuluan  ang  solvent  hanggang  sa  mamatay  ang  kusinilya  sa  unang
pagkakataon (magdagdag ng ilang patak ng tubig sa huling batch).Pagkatapos ay hayaan itong
lumamig at muling i-on.Yun lang ang ginagawa namin.JB

“Bumalik, at hayaang kumulo hanggang sa bumalik sa?Pagkatapos ay lumiliko at ang langis ay
tapos na?" Cristina

--  Buksan  ang  rice  cooker,  pakuluan  hanggang  sa  huminto  ito  sa  unang  pagkakataon,
pagkatapos ay maghintay ng limang minuto hanggang sa lumamig, i-on itong muli at maghintay
hanggang sa ito ay mag-off sa pangalawang pagkakataon.Pagkatapos ay ibuhos ang langis sa
isang stainless steel na tasa at ilagay ito sa oven na nakatakda sa 130°C (266°F) sa loob ng
isang oras at handa na ang iyong langis.JB

-- Salamat JB, iniligtas mo ang buhay ko.Cristina

“Hinihinga mo ang Naphtha habang ginagawa mo ang langis.Ikaw ay humihinga ng LASON
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kapag ginawa mo itong paraan.Kung maamoy mo, patay ka na.Naamoy ko na ang Coleman
camp fuel,  zippo lighter fuel,  at  naphtha na ginagamit sa paglilinis ng bahagi at mga pang-
industriya na aplikasyon daan-daang beses sa aking buhay...Hindi pa patay.Lol.Seryoso...Kung
gagamit ka ng purong solvent (walang additives), at pakuluan nang maayos ang solvent gamit
ang ilang tubig na may mas mataas na punto ng kumukulo na idinagdag sa dulo, maging ito
man ay iso, alcohol o naphtha, ilalabas mo ang lahat.Mas marami kang natutunaw na naphtha
sa pagbobomba ng sarili mong gas sa iyong sasakyan sa loob ng isang taon, kaysa makukuha
mo mula sa habambuhay na paggamit ng maayos na ginawang langis." Mateo

“Ang single-molecule na Big Pharm na diskarte sa pagpapaunlad ng droga ay HINDI nakabatay
sa kalusugan, agham ng mga resulta... Ito ay nakabatay sa mga kita ng patent, at lubos na
binago ang paraan ng pagtingin natin sa mga gamot sa halaman.Karamihan sa mga ito ay
nangyayari  gamit  ang  mga  natural  na  buffer,  at  ang  paghihiwalay  ng  isang  tambalan  ay
malamang na hindi nakakapagpalusog gaya ng paggamit sa mga ito sa mga anyo kung saan
nangyari ang mga ito.Ang mga ethnobotanist ay 100% tama kapag sinabi nila na ang isang
kapaki-pakinabang  na  anyo  ng  halaman  ay  ang  isa  kung  saan  ito  /  pinalaki,  kahit  na  sa
pamamagitan lamang ng mga hayop na naghahanap ng pagkain na nagkakalat ng mga buto at
pollen ng pinakamahusay na mga halaman.Ang mga halamang ginagamit para sa gamot ay
magiging pinakamabisa kapag ginamit sa medikal sa kanilang natural na ratio ng mga sangkap
ng kemikal - tingnan ang mga ratio ng EFA ng buto ng abaka - ang mga ito ay pinakamainam
para sa kalusugan ng tao.Bakit mo bubunutin ang isa sa 3 uri ng EFA, pinuhin ito, at tatawagin
itong  isang  kamangha-manghang  suplemento  (kapag  mayroon  ding  2  iba  pang  hindi
pinapansin,  ang  kumbinasyon  nito  ay  ANG pinaka  nakapagpapalusog  na  anyo)?Kalokohan
iyon.” Alan

Q.Hi  JB,  nakita ko itong Naphtha sa aking lugar...(link)  Hindi  sinasabi  ang Light  Naphtha...
gagana pa ba ito?Salamat muli para sa lahat ng iyong tulong at sobrang impormasyon!

A.Dapat itong light aliphatic naphtha -- suriin ang MSDS upang makita kung ito ay purong light
naphtha  na  walang  additives),  shellite  sa  Australia,  (teknikal  o  pang-industriya)  benzine  sa
Europe  (benzine,  hindibensina,  at  hindi  ang  uri  na  ginagamit  bilang  panggatong  sa  mga
sasakyan).Ito  ay  ibinebenta  sa  ilalim ng  maraming  iba't  ibang  mga pangalan.Ginagamit  ito
bilang pampanipis ng pintura, solvent, degreaser, dati itong isang napaka-karaniwang solvent
ng sambahayan o textile degreaser,  maaari rin itong magamit bilang mas magaan na likido
atbp.Boiling point sa paligid ng 60-80°C, mas mababa ang mas mahusay.

Ipahid ang ilan sa isang malinis na Petri dish o isawsaw ang iyong daliri dito at kung sumingaw
ito sa loob ng tatlumpung segundo at walang iwang mamantika na nalalabi, ito ay dapat na ok
na gamitin.Maraming mga supplier, hindi ko masasabi sa iyo kung alin ang pinakamahusay o
kung  ano  ang  aming  irerekomenda  sa  ngayon,  kaya  nagbibigay  lamang  kami  ng  mga
pangkalahatang tagubilin.

CAS number 64742-49-0, dalisay, petrolyo distillate, na walang mga additives, kung maaari, at
ang  kumukulo  ay  dapat  na  pinakamababa  hangga't  maaari.Karamihan  sa  mga  refinery  ay
gumagawa nito, tanungin lamang sila kung ano ang kanilang irerekomenda para sa mga herbal
extract.

Ang pangalawang opsyon ay 99% o 99.99% isopropyl alcohol o ang napakamahal na 99%
food-grade alcohol.Ang Isopropyl  alcohol  at  food-grade alcohol  ay hindi  kasing epektibo  ng
solvent gaya ng naphtha, at mas maraming materyales sa halaman at chlorophyll ang tinanggal
nito sa langis, na ginagawa itong hindi gaanong potent at lasa, kaya naman inirerekomenda
namin ang paggamit ng naphtha palagi kapag posible/available.Magandang pagbati, JB

Q.Si Rick, sa Mexico, ang 'naphtha' ay isa lamang sa ilang mga pangalan ng produkto ng uri ng
naphtha.Upang maiwasan ang isang nakamamatay na pagkakamali,  magkakaroon ka ba ng
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siyentipikong pangalan para sa 'naphtha' na ginagamit mo, mangyaring?

A.Maghanap  ng  purong  light  naphtha  na  walang  karagdagang  sangkap.Ito  ay  karaniwang
kapareho ng Coleman fuel na makikita mo sa larawan sa ibaba, ngunit hanapin ang naphtha na
walang anti-rust additives na idinagdag sa Coleman fuel.

Kung nalaman mo na ang light aliphatic naphtha ay ipinagbabawal sa iyong bansa (na nangyari
sa Honduras,  halimbawa),  maghanap ng 99% o mas mahusay na 99.9% isopropyl  alcohol,
dapat itong madaling mahanap.Ang 99% na alkohol ay ang pangatlong solvent na gagamitin
namin, ngunit gagawin namin ang lahat na posible upang maiwasan ang paggamit nito dahil
natatanggal  nito  ang  labis  na  chlorophyll  at  iba  pang  hindi  gustong  mga  materyales  sa
halaman.Gusto ng ilan na i-freeze ang solvent at ang panimulang materyal kapag gumamit sila
ng  isopropyl  alcohol  o  alcohol  bilang  solvent.Hindi  namin  personal  na  ginagamit  ang  mga
solvent na iyon maliban kung kailangan namin at hindi namin gustong ma-freeze ang aming
mga kamay, kaya hindi namin talaga itinataguyod ang pagyeyelo dito, ngunit sinasabi ng ilan na
nakakatulong ito na mapabuti ang kalidad ng langis.Kapag gumamit ka ng non-polar pure light
naphtha  na  may  mababang  boiling  point,  hindi  mo  kailangang  i-freeze  ang  anuman  at
makakakuha ka pa rin ng magandang produkto kung susundin mo ang mga tagubilin.JB

"Natutuwa lang ako na ang mga tao ay nag-aaral ng mga bagong paraan upang gawin ito, na
nangangahulugan na ang balita ay lumalabas doon." Alicia

--  Umaasa  kaming  hindi  ikaw  ang  susubok  sa  langis.Mas  gugustuhin  kong  gamitin  ang
napatunayang gumagana na, lalo na kung mayroon akong nakamamatay na sakit,  tulad ng
ginagawa ng karamihan sa aming mga pasyente.Pinakamahusay na pagbati sa lahat ng mga
eksperimento.JB

"Una, iminumungkahi ni Rick Simpson ang paggamit ng NAPTHA.Iyon ay karaniwang kinikilala
bilang hindi isang mahusay na pagpipilian, at karamihan sa mga tao ay gumagamit ng mataas
na patunay ng alkohol, tulad ng Everclear, bilang isang solvent.

Pangalawa, ang anak ko ay dalawang taong gulang, na-diagnose na may terminal na brain at
spinal cancer noong siya ay 15 months old.Siya ay nasa high THC cannabis oil sa loob ng 8
buwan, WALANG chemo o radiation, at ang kanyang mga tumor ay nawawala!Sa katunayan,
karamihan sa kanila ay ganap na nawala, isa na lamang ang natitira!!Gumagana ang langis ng
Cannabis!" Suzetta

“Kamangha-manghang!!!I pray na gumaling na siya at parang gumaling na siya.Bakit hindi ito
matingnan ng mga tao bilang isang gamot kaysa sa isang gamot para tumaas?Ito ay gamot at
ayaw  ng  Gobyerno  na  gumaling  tayo,  mas  gugustuhin  pa  nilang  makita  tayong
mamatay.Nagkaroon din ako ng cancer at maraming problemang medikal.Sa puntong ito, mula
noong Agosto 2013 ay hindi na bumalik ang kanser.Talagang naniniwala ako na ito ang lunas sa
cancer.Bakit hindi mabuksan ng lahat ang kanilang mga mata sa katotohanan!!!” Linda

--  Ang mga langis  na ginawa gamit  ang magaan na aliphatic  naphtha ay  kadalasang mas
mabisa kaysa sa mga langis na ginawa gamit ang Everclear.Kung mas mabisa at pampakalma
ang langis, mas mahusay itong gumagana bilang gamot.Kaya kung ako sa iyo, isasaalang-
alang  ko  muli  ang  solvent  na  ginagamit  mo  at  gagamit  ako  ng  nonpolar  solvent  sa
halip.Pinakamahusay na pagbati sa iyo at sa iyong anak na si JB

"Ang paggamit ng Everclear ay gumagawa ng isang maberde na kulay sa langis.Ngayon kami
ay naghahanap ng 99.9% ISO dahil hindi namin makuha ang Light Aliphatic Naphtha sa isang
purong anyo dito. Sara

“I-freeze ang iyong solvent -  Everclear 190 proof,  95%, at ISO 99% ay dapat  na ilagay sa
freezer  magdamag  at  gamitin  kaagad  pagkatapos  itong  alisin  sa  freezer.Gayundin,  ang
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pagyeyelo ng mga buds ay isang magandang ideya.Kung ang alak ay pinalamig sa freezer at
naghugas ka ng mabilis 3-5 minuto- dalawang beses habang ang alkohol ay talagang malamig
pa, hindi ito dapat magkaroon ng berdeng tint dito...” Jose

-- Ang mas kaunting berde sa loob nito ay mas mabuti.Ang mas kaunting mga materyales ng
halaman sa langis ay mas makapangyarihan ito.Ang ganoong uri ay may katuturan.Kung pipiliin
mong i-freeze ang usbong at solvent, malamang na magtrabaho ako sa mga guwantes.Kapag
gumamit ka ng isang mahusay na nonpolar solvent at magandang usbong, hindi kinakailangang
mag-freeze ng anuman at makakapagdulot ka pa rin ng mahusay na langis.JB

"Maaari ba akong gumawa ng magandang langis mula sa hash?At gumamit ng mas kaunting
naphtha?" Jon

-- Hindi ka gagawa ng magandang langis.JB

“Kawili-wili.Natural na ako ay kabaligtaran.Kailangan ng tulong please?" Tielman

-- Anong tulong?Hindi ito, hindi mo gagawin ang pag-uusapan natin mula sa hash.Maaari mong
i-dissolve ito sa light naphtha at i-filter ito at ito ay magiging mas potent kaysa sa hash ngunit
hindi pa rin ito at hindi ka makakagawa ng 95-98% THC langis mula dito.JB

“Jindřich Bayer,  ano ang iyong iniisip  sa pagluluto ng may luha ng phoenix?Tulad ng kung
ilalagay ko ito sa isang peanut butter cup ito ng isang bagay?" LinZy

-- Linzy, karaniwan kong sinasabi sa mga tao na ilagay ang langis sa ibabaw ng anumang nais
nilang  gawin  dito.Sa  ganoong  paraan  makikita  mo  kung  gaano  ang  langis  doon.Ang
inirerekumenda  namin  ay  napakalakas  na  kailangan  mong  mag-isip  sa  micrograms  bawat
paghahatid, kaya maglagay lang ng isang patak ng mantika sa ibabaw ng peanut butter cup
kung talagang kinakailangan.Alam mo na mas gusto namin kapag ang mga tao ay kumakain ng
langis  mula  mismo  sa  hiringgilya,  mayroon  itong  mga  pakinabang.Ang  paghahalo  nito  sa
pagkain ay palaging magpapalabnaw sa gamot.JB

"Ngunit huwag mong kondenahin ang iyong fan club dahil ang baking at butter extraction ay
napatunayang nakapagpapagaling at hindi gaanong nakakaiwas...Sama-sama tayong lahat sa
laban na ito, mangyaring huwag kondenahin ang iba na sinusubukan." Pamela

“Ang  Pamela,  baking  at  butter  extraction  ay  hindi  nagbibigay  ng  parehong  healing  at
regenerative properties gaya ng cannabis oil  PERIOD.Gagalingin nito ang cancer,  ilayo ang
mga sintomas ni Crohn, gagamutin ang diabetes, sakit na lyme, you name it!Ang mantikilya o
edibles ay hindi magkukumpara sa lahat maliban kung ikaw ay gumamit ng phoenix tears sa
iyong edibles BAKA.Kapayapaan at pagmamahal." LinZy

“Pamela, hindi ako makakapagrekomenda ng hindi gaanong epektibong paraan.Straight oil para
sa pinakamahusay na mga resulta, masanay at pagkatapos ay taasan ang iyong dosis.Ang mga
nakakain ay madalas na hindi mahuhulaan, kadalasan ay hindi mo alam kung gaano karaming
langis ang nasa kanila atbp. JB

“Hindi ako sigurado kung mayroon akong rice cooker o crockpot.Sinasabi lang ng setting ng
temp na low med hi, mayroon bang paraan para masubukan ko ang temperatura?" Jeremy

"Iyon  ay  magiging  isang  palayok.Karaniwang  may  2  setting  ang  rice  cooker.Magluto  at
magpainit."  Sinabi  ni  Deb
“Kumuha ng meat thermometer o laser point thermometer at subukan ang mga temperatura
gamit ang ibang medium gaya ng tubig o langis.Parang may crockpot ka, na pwedeng gamitin
pero dapat palagi mong bantayan ang temps, mas mabuting kumuha ka ng rice cooker.” Luke

"Pwede ba tayong gumamit ng vodka?" Monica
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-- Para sa mga cocktail?Oo.JB

Ang ibig sabihin ng "grado ng pagkain" ay itinuturing na ligtas ng FDA.Hindi masyadong mataas
ang  pamantayan  doon.Kaya't  ang  pagsasabi  lang  ng  “food  grade  alcohol”  ay  hindi  mas
mahusay kaysa, sabihin nating, anumang generic na alak.At kung ikaw ay paranoid tungkol sa
isang solvent, dapat kang maging paranoid sa kanilang lahat. Ben

“Hindi ko makuha ang isopropyl alcohol o naphtha sa aking bansa!So anong gagawin ko?Paano
ko makukuha ang langis na ito dahil hindi ko ito kayang gawin mismo?” Ayesha

-- Gawin ang langis gamit ang iyong mahahanap at pagkatapos ay i-revaporize ito, Ayesha, iyon
ang marahil ang pinakamahusay na paraan upang pumunta sa mga ganitong pagkakataon.JB

“Para  sa  pag-juicing,  ang  paggamit  ng  walang  anuman  kundi  ORGANIC  hydro-raised  na
cannabis ay ang tanging LIGTAS na paraan upang pumunta dahil ang Jindřich Bayer ay higit pa
sa tama tungkol sa kung ano ang maaaring nakatago sa halaman.Lahat tayo ay may "alagang
hayop" na mainit  na paksa na ating kinatatakutan at binabantayan ngunit  sa kabuuan kung
magpapatupad tayo ng mga ligtas na gawi, basahin (nang may PAG-UNAWA) sa siyentipikong
datos na nakolekta at MAGTIWALA sa panloob na boses ng pag-iingat na magagawa natin sa
loob ng katwiran ang ating mga lunas.

Kapag ang RSO ay ginawa ng maayos, ang mga resulta ng lab ay nagpapakita ng WALANG
solvent  sa  langis.Plain  at  simple  ito  boils  tapos  na  gawin  ito  ng  tama  gamit  ang  tamang
solvent.Gusto kong makakita ng kit na available online na may LAHAT ng kailangan mula sa
solvent,  pot/pan,  hotplate/burner atbp.  para sa RSO kaya ang kailangan mo lang gawin ay
idagdag ang iyong cannabis.Sa tingin ko ito ay magpapalakas ng loob ng mga pasyente ng
Cancer na gawin ito para sa kanilang sarili.

Nagpapasalamat  ako  sa  Diyos  para  sa  aking  kasalukuyang  kalusugan,  kahit  na  sa  aking
pagsiklab ng MRSA, ngunit alam kong kung ang pinakamasama ay darating, magkakaroon ako
ng lakas ng loob na sundin ang mga tagubilin nina Rick Simpson at Jindrich Bayer na iligtas ang
aking buhay dahil marami pa akong dapat mabuhay (Loving husband at isang sanggol na lalaki
na aming sinasamba) na gumuho sa takot.

God Bless Rick and Jindrich for their strength.Hinihiling ko rin sa Diyos na pagpalain ang lahat
ng tumatahak sa landas na ito sa kanilang sariling landas dahil hindi ito ang madaling landas
ngunit ito ang tamang landas para sa isang lunas. PlatypusNanay

-- Maraming salamat, PlatyPusMom.Ang mga mensaheng tulad nito ay nagbibigay sa akin ng
lakas upang ipagpatuloy ang ganito katagal, ngunit lubhang makabuluhan, na ipaglaban ang
karapatan ng lahat na malayang gamitin ang gamot na ito.Hindi ako titigil hangga't hindi ganap
na naisabatas ang planta na ito sa buong mundo, maipapangako ko iyon sa iyo.JB

"Ang mga solvents ay maaaring linisin.Minsan ang mga tagagawa ng kemikal ay nagdaragdag
ng iba pang mga kontaminant para sa mga kahina-hinalang dahilan.Ang mga iyon ay maaaring
mas mapanganib kaysa sa isang solvent, at mayroong maliit na pagkakapareho sa kung paano
idinagdag ang mga ito sa mga solvent.Ang mga nakakaunawa sa mga kumplikadong kasangkot
sa  paggawa  ng  langis,  na  malayo  sa  tanong  ng  mga  solvents  lamang,  ay  nakakatuwang
katawa-tawa ang debate.Ilang komento ang nabasa mo tungkol sa mga kemikal na pestisidyo?
Ano ang porsyento ng mga ito na karaniwan mong nakikita kumpara sa mga hindi nalinis na
solvent?Nasaan ang debate na iyon?Maraming tao ang nagbawas ng talakayang ito sa pagpili
ng mga solvent.Iyan ay katawa-tawa!Magsaliksik ka, mag-alinlangan, maging mapang-uyam at
hawakan ang ebidensya na tinatanggap mo bilang katotohanan sa mataas na pamantayan sir."
Paul

“Wag na kayong makikipagtalo sa kahit kanino dito, gumamit kayo ng vacuum chamber kung
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gagamit kayo ng petrochemical solvents at tatanggalin ninyo ang mga nalalabi, wala na ako sa
post na ito.Ang Cannabis oil ay nakakapagpagaling ng cancer, at ang naphtha ay maaaring
alisin,  ang  food  grain  alcohol  ay  hindi  kasing  lakas  ng langis  gaya  ng  mga petrochemical
solvents.Gumawa lang ako ng mga batch ng parehong petrochemical based solvent (pure light
aliphatic naphtha) at food grain alcohol (95%, 190proof) at sinubukan ang parehong mga langis
sa mga pasyente, at angang mga resulta ay paulit-ulit, ang langis na ginawa gamit ang purong
light naphtha ay sa katunayan ay mas malakas at mas pampakalma kaysa sa grain alcohol
oil.Ilagay ito  sa  paraang ito  kung gusto  mong gumamit  ng petrochemical  solvent  (naphtha,
butane, hexane, acetone) GUMAMIT NG VACUUM CHAMBER SA DULO NG PROSESO PARA
MAKASIGURO KA NA MAY PINAKAMALINIS NA LANGIS NA POSIBLE!!!Na-vacuum ko rin
ang  food grade,  at  mas  matagal  pa  kaysa sa ginawang langis  ng naphtha  ang  ganap  na
paglilinis (muffining at bubbling sa vacuum chamber) kaya ayan, kumuha ka ng petrochemical
solvent at nag-alala tungkol sa mga nalalabi,  gawin ang ginagawa nila sa ang industriya at
ilagay  ito  sa  isang  vacuum chamber  sa  35  psi,  at  panoorin  ang  mga  nalalabi  na  sinipsip
palabas!!End of rant and actual EXPERIENCE!!!!!” Ryan

"Kung gagamitin mo ang tamang naphtha, walang nalalabi na mananatili sa langis. Sinuri ko ito
sa laboratoryo.  Ok,  medyo nalalabi,  pero  mas maliit  kung  ano  ang  nakukuha mo mula  sa
abalang hangin sa lungsod, o sa isang gasolinahan kapag nagpupuno ka, o nagpinta ng isang
bagay sa iyong hardin....” Hat

"Kami ay gumagawa ng langis  sa loob ng ilang taon na ngayon at  tulad ng karamihan ay
nagsimula kami sa grain alcohol ngunit, pagkatapos ng panahon, ang karanasan ay nagturo sa
amin na gumamit ng mga anhydrous solvents. Kapag naproseso nang maayos, magkakaroon
ng residual solvent levels ang RSO na mas mababa sa 100ppm at ganoon din ang magagawa
sa grain alcohol dahil ang alcohol lang ang sinusukat ngunit ang pirasong hindi napapansin ay
ang grain alcohol ay may dalang tubig at tubig ang nagdadala ng buhay. Nakita natin ang RSO
na ginawa gamit ang ISO at kapag tiningnan sa ilalim ng mikroskopyo ay walang buhay ngunit
ang ilang mga langis na lumalabas sa mga dispensaryo, na nagpipilit sa butil, ay puno ng buhay
na bakterya!

Gumugol ako ng maraming oras at pera sa mga laboratoryo at marahil ako lang ang nag-iisang
tao na kumuha ng grain alcohol oil sa lab at nagpasuri ito para sa natitirang solvent at natitirang
antas ng tubig. Sa katunayan, sigurado ako dahil wala talagang tool para sukatin kung gaano
karaming tubig ang nasa langis. Kinailangan kong kumuha ng doktor na magtrabaho gamit ang
iba't ibang mga tool upang matukoy halos kung gaano karaming "maluwag na nakagapos" at
"mahigpit na nakagapos" na tubig ang natitira at kahit na hindi niya ito malagyan ng eksaktong
numero sinabi niya na ito ay susukatin sa mga porsyento, hindi mga bahagi bawat milyon. Kaya
ito ay isang lab at isang siyentipiko na kumbinsido sa akin na huwag gumamit ng langis na
naglalaman ng tubig. Ito ay tumbalik na ang solvent ay hindi bilang tungkol sa tubig ngunit
gawin ang matematika; sa 100ppm makakakonsumo ka ng 0.06 gramo ng solvent sa loob ng
dalawa o tatlong buwan hanggang sa matalo mo ang iyong sakit. Iyon ay 0.06 gramo, o humigit-
kumulang 1.2 patak,

Nakipagtulungan din ako sa aking GI sa aking plano sa paggamot. Tinakbo namin ang mga
numero at sa 100ppm ng ISO ay hindi talaga siya nababahala at sa 10 beses na antas na iyon
ay tumaas ang kanyang mga alalahanin sa posibleng maluwag na bituka at masamang hininga.
Ito ang langis na ginamit ko upang iligtas ang aking buhay at ito ang ginagamit ko ngayon para
sa pagpapanatili ngunit ngayon na gusto ng mga dispensaryo ang aming langis kailangan din
naming gumamit ng ethyl alcohol at ngayon ang mga numero ng pagsubok ay bumabalik ng
kaunti  habang  ang  halaga  ng  pagbabalik  ay  malaki.  nadagdagan.  Muli,  noong  una  tayong
nagsimula, nadama ko na ang pag-reclaim ng Ever Clear ay isang magandang ideya tulad ng
pakiramdam ko na ito ay isang mahusay na pagpipilian sa solvent. Pinatunayan ng agham at ng
batas na mali ang aking "damdamin"; Ipinakita sa akin ng siyensya na ang tubig ay maaaring
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makapinsala at ang mga estado ng TTB na nagre-reclaim sa Ever Clear ay isang felony.” Sean

"Sa palagay ko ang sinusubukang sabihin nina Rick at JB ay ang paraan ng langis ni Rick ay
nakakuha  ng  maraming tao,  at  hanggang  sa mayroon kaming ebidensya na ang isa  pang
paraan ng pagkuha ay kasing epektibo, manatili sa kung ano ang gumagana." Rebecca

KanserAt Ebidensya

“Noong 4/22/13 natanggap namin ang mga resulta ng pinakahuling pagsusuri ng dugo ng aking
Asawa  at  kahit  na  lumalaban  siya  sa  sore  throat  virus  nitong  mga  nakaraang  linggo,
napakahusay niya.Ang Indica Cannabis Oil Extract na ito ay gumagawa ng napakagandang
trabaho sa pagpapagaling ng kanyang Leukemia!

Ang kanyang Lymphocyte count ay patuloy na bumababa at ang kanyang mga platelet ay nasa
normal na hanay kaya huwag mag-alalasa lahat habang nagpapatuloy kami sa aming susunod
na  batch  ng  Langis,  ito  ay  isang  Indica  mix  ng  Blackberry  Kush,  Granddaddy  Purple  at
Washington Red.Pinagpala ng magagandang vibrations at nakapagpapagaling na kaisipan na
pumapasok sa bawat patak nitong Cancer Curing Medicine.Salamat Cannabis.” Debra

“Nagtrabaho para sa akin.Napakaganda na naman ng buhay.” Zed

"Hindi ko na masasabi ito ng mas mahusay!" Peter

"Ang  Rick  Simpson  Oil  ay  may  ganap  na  siyentipikong  kredibilidad  kung  mag-abala  kang
basahin ang siyentipikong panitikan" Robert Melamede, aka Dr. Bob

"Ang pagsugpo sa cell  survival  pathway ay humahantong sa dephosphorylation ng Bad,  at
pagsasalin ng Bcl-2 protein na ito sa mitochondria, at pagkatapos ay sa apoptosis." Ummmm,
layman's terms please???” Pagkakataon

-- Iyon ay isinasalin sa: "Ang Cannabis ay pumapatay ng mga selula ng kanser," Chance.JB

"Mula  sa maraming komento  at  video na nakita  ko sa langis  ng cannabis,  kailangan kong
sabihin na ang halaman ng abaka ay tila naglalaman ng "default" o "pinakamainam" na setting
sa katawan ng tao." Remi

"Anumang bagay na may backbone ay  may endocannabinoid  system.Anong kahihiyan ang
kalahati ng populasyon ay hindi pa rin alam.Ang endocannabinoid system ay dapat nasa bawat
solong libro ng agham at medikal.Ito ang dapat ituro ng mga paaralan sa ating mga magiging
doktor.Paano na lang seryosong balewalain ng mga tao, it's part of how the body functions.Ito
ay  tiwaling  pagpili  at  pagpili  kung  ano  ang  'tunay'  na  agham  na  i-publish.Ito  ay  maling
pagsasanay.lol” Chloe

"Ito ay gumagana dahil ito ay isang makapangyarihang immunomodulator na nagpapalakas o
nag-aayos ng isang nasirang immune system.Inaayos din nito ang DNA o mitochondrial  na
pinsala na dulot ng pagsira ng DNA ng mga gamot tulad ng reverse transcriptase inhibitors at
protease inhibitors.Sa pamamagitan ng pag-aayos ng iyong katawan mula sa pinsalang dulot
ng hindi malusog na pamumuhay o iba pang mga dahilan at sa pamamagitan ng pagbabalik sa
pinsalang dulot ng arv drugs, oo, masasabi mong nakakagamot ito ng "mga tulong".” John

"Anumang  karamdaman  na  mayroon  ka  ay  maaaring  matulungan  kung  hindi  ganap  na
gumaling  sa  pamamagitan  ng  langis  na  ito.Anuman  ang  tanong  mo  tungkol  sa  anumang
karamdaman, ang sagot ay palaging isang matunog na OO." Kathy

"Napagaling nito ang mga degenerative disk sa gulugod, mga tumor, at pinsala sa nerbiyos
para sa aking kaibigan at pinagaling nito ang mga cancerous na tumor sa aking aso." Sarah
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"Ako  ay  isang  medikal  na  estudyante,  nag-aaral  sa  larangan  ng  medikal  na  pisika  na
pangunahing tumatalakay sa mga pasyente ng kanser mula sa panig ng medikal na imaging at
radiotherapy.Ang masasabi ko lang ay isang napakalaking SALAMAT sa paggising mo sa akin
mula sa isang napakasamang panaginip.Ako ay nagsasaliksik ng walang katapusang dami ng
impormasyon mula sa bawat posibleng anggulo at wala akong anino ng pagdududa sa aking
isipan tungkol sa gamot na ito.Nasangkot ako sa aking kurso dahil gusto kong tumulong sa mga
taong may kanser at anumang uri ng sakit na maaari kong matulungan, ngunit nangingibabaw
pa rin ang tiwaling sistemang medikal.Tila ang tanging interes (DITO SA IRELAND) ay ang
pagdugo ng mga namamatay na tao sa kanilang huling sentimo sa chemo at rad bago sila
ihagis  sa  isang  butas  sa  sandaling  makuha  ang  pera.Napanood  ko  ang  mga  taong
namamatay.Sa lahat ng mga karamdaman nila, unti-unting nawawala, habang kumakain pa rin
ng mga cocktail ng pills at kung ano ano pa at sumasakit ang tiyan ko dito.Paano ko gustong
maging bahagi ng isang sistemang gumagawa nito?Hindi na.Ikaw ay walang kulang sa isang
inspirasyon at  ikaw (RICK) ay naantig  ang aking buhay sa paraang alam kong dapat  kong
sundin, at maniwala ka sa akin na ginagawa ko ang lahat dito sa Ireland upang matiyak na alam
ng  mga  tao  ang  iyong  pangalan.Hindi  ko  na  kailangang  magkomento  sa  mga kamangha-
manghang kakayahan ng gamot  na ito  dahil  ang mga katotohanan ay  nagsasalita  para sa
kanilang sarili, para sa sinumang handang magsaliksik sa kanila.

Alam mo, may nabasa ako noong isang araw at hindi ko alam kung i-flip out o matatawa.Isang
nangungunang politiko sa Ireland (Micheal Martin) ang nagsabi na ang paggamit ng cannabis
upang gamutin ang MS o Kanser o anumang sakit sa abot ng kanyang pag-aalala (tingnan mo
ito)  ay  hindi  suportado  dahil  “MAYROONWALANG  MEDIKAL  NA  EBIDENSYA  O
PANANALIKSIK UPANG IBALIK ITO.” Kinailangan kong basahin ito ng ilang beses bago ito
bumagsak.ANONG **** ang mali sa lugar na ito?Walang medical evidence??Pasensya na pero
hindi ko alam kung paano ko ito itutuloy nang hindi nagagalit...” Brendan

-- Dear Brendan, Ako ay napakasaya na nakita mo ang langis para sa kung ano ito at na iyong
ikinakalat ang salita.Tulad ng para kay Michael Martin, halos kapareho niya ang tunog ng iba
pang  uri  ng  pulitika  na  nakilala  ko.Bakit  natin  pinapayagan  ang  mga  tiwaling  tanga  na
patakbuhin  ang  ating  sistema?Sana  kapag  Mr.Nagka-cancer  si  Martin  na  siya  mismo  ang
magpraktis ng kanyang ipinangangaral at siya mismo ang kukuha ng chemo.Salamat sa iyong
suporta Brendan at ipagpatuloy ang mabuting gawain.Isa itong laban na ating mapapanalo.Best
Wishes, Rick Simpson

"Ang  mga  cannabinoid  ay  pumipigil  sa  paglaki  ng  tumor  sa  mga  hayop  sa
laboratoryo.Ginagawa nila  ito  sa pamamagitan ng pag-modulate  ng mga pangunahing cell-
signalling  pathways,  at  sa  gayon  ay  hinihimok  ang  direktang  pag-aresto  sa  paglaki  at
pagkamatay  ng  mga  selula  ng  tumor,  pati  na  rin  sa  pamamagitan  ng  pagpigil  sa  tumor
angiogenesis at metastasis.

Ang mga cannabinoid ay mga piling antitumour compound, dahil maaari nilang patayin ang mga
selula ng tumor nang hindi naaapektuhan ang kanilang mga hindi nabagong katapat.Malamang
na iba ang kinokontrol ng mga receptor ng cannabinoid sa cell-survival at cell-death pathways
sa mga tumor at nontumour cells.

Ang mga Cannabinoid  ay  may mga kanais-nais  na profile  sa  kaligtasan  sa droga at  hindi
gumagawa  ng  mga  pangkalahatang  nakakalason  na  epekto  ng  mga  tradisyonal  na
chemotherapies.Ang paggamit  ng mga cannabinoid  sa gamot,  gayunpaman,  ay  limitado sa
pamamagitan ng kanilang mga psychoactive effect,  at  kaya ang mga cannabinoid-based na
therapies  na  walang  mga  hindi  gustong  side  effect  ay  idinisenyo.  Manuel  Guzman  --  Sa
madaling salita, ang mga extract ng cannabis ay nakakapagpagaling ng cancer.Ang lahat ng
kulang ay pag-aaral ng tao.Bakit?Tanungin ang iyong gobyerno at ang mga kumokontrol  sa
kanila.JB
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"Pinagaling ako nito sa cancer... Stage 4 na utak... Kaya oo." Crystal

“Tanja, gumagana ito at kinain ko na.Huminto, tumingin, at makinig.Inirerekomenda ko ang pag-
inom ng langis kahit na wala kang mga sakit.Ipagtatanggol ka nito mula sa pakikisama sa kanila
sa  paggawa  ng  mas  mahusay  na  pakiramdam  mo  kaysa  dati  at  ang  iyong  katawan  ay
magpapasalamat  sa  iyo.Ang  mga  saradong  isipan  tulad  ng  sa  gobyerno  ng  Amerika  ay
nagdudulot ng maraming hindi kinakailangang pagkamatay mula sa masamang paggamot gaya
ng chemo at radiation.Kung naging handa ang Nanay ko na subukan ang mantika sa halip na
sundin ang reseta ng kanyang mga doktor para sa naturang "pagsasanay", sigurado akong
makakasama niya kami ngayon.Kung hindi, hindi na sana siya dumanas ng labis na pagdurusa,
sakit,  at  sa  huli  ay  nalunod  sa sarili  niyang plural  na  likido  pagkatapos ng  parehong  mga
manggagamot na magtapon ng tuwalya pagkatapos ng mahigit $100,000.00 na halaga ng mga
paggamot.Ang mga klinika ng chemo at radiation ay nag-aalala lamang tungkol sa kanilang
monetary bottom line kaysa sa pagtitipid at  ginhawa ng isang pasyente.May revolving door
mentality  na  may  standing  room  lang  na  waiting  rooms  na  puno  ng  mga  decimated  at
karamihan  ay  mga  kalbong  indibidwal  na  naghihintay  ng  kanilang  turn  para  sa
karayom.Nagkakaproblema ako sa mind set mo at ng nagreresetang doktor.Ang isang lunas ay
hindi dapat tungkol sa kita sa pera.Ito ay isang malungkot na estado ng mga pangyayari na
DAPAT magbago at magbago nang mabilis.Personal kong pinipigilan ang pagiging isang paksa
ng pagsusulit para sa anumang "pagsasanay" ng doktor. Gawin mo ang nararamdaman mo,
Tanja, pero hangad ko ang ikabubuti mo.Salamat Rick Simpson para sa lahat ng iyong ginawa
at nagawa.Ipaglaban natin ang mabuting laban; batas o walang batas." Lewis

"Ang pagsasabi na ito ay nagpapagaling sa kanser ay isang mapanganib at mapanlinlang na
labis na pagpapahalaga sa isang wastong punto na nararapat sa higit pang pananaliksik.Pero
hindi, hindi, hindi.Ang Cannabis ay hindi nakakapagpagaling ng cancer.Walang tiyak at walang
tunay na lunas sa kanser sa ngayon, at ilang mga mapagmataas na pagsisikap na medikal,
alimentary  at  sikolohikal  lamang  ang  makakatulong  upang  mabawasan  ang  panganib  ng
kamatayan ng kanser.Ang Cannabis ay hindi nakakapagpagaling ng cancer, at dapat malaman
ito ng mga pasyente.” Davide

"Pinapatay ng RSO ang cancer, pare...Ang paninigarilyo nito, hindi, ngunit RSO oo." Kevin

“Alagaan mo akong tulungan dito please mate...” Jeff

"Una sa lahat, ang 'cancer' ay anumang bagay mula sa isang cyst hanggang sa neuroblastoma,
kaya't ang 'gumagaling ng kanser' ay generic, illusive, nonspecific.Pagkatapos, ang cannabis ay
may  napakagandang  epekto  sa  pagdoble  ng  cell,  natiyak  na  nakakatulong,  ngunit  hindi
sistematikong  nagpapagaling  ng  mga  bukol.Muli,  ang  bawat  uri  ng  kanser  ay  iba  at  ang
cannabis ay nagpakita ng positibong tugon sa mga kanser sa suso, na isang uri ng carcinoma,
na malawak at napakaepektibong ginagamot din ng tradisyonal na gamot.Iyon ay sinabi, ako ay
LUBOS  para  sa  pag-legalize  ng  cannabis,  ngunit  kahit  na  ako  ay  napaka-bukas  sa  mga
alternatibong  therapy,  kailangan  kong  makita  ang  aking  sarili  na  hindi  sumasang-ayon  sa
magarbong claim na ito. Davide

“Jindřich Bayer, tulong, pakiusap!!!” Kevin

"Ang pagsasabi na ang cannabis ay nagpapakita ng positibong tugon sa paglaban sa ilang uri
ng mga tumor ay isang claim na maaari kong tanggapin." Davide

--  Davide,  tanggapin  mo  kung  ano  ang  gusto  mo,  ok  lang  sa  akin.Oo,  mayroong
napakakaunting hard data na magagamit tungkol sa langis ng Rick Simpson, ngunit iyon ay
dahil  lamang  sa  katiwalian  ng  sistemang  medikal  at  kanilang  mga  panginoon  ng
pera.Magbabago ito sa lalong madaling panahon kapag nagsimulang magbigay ng data ang
Colorado at Washington.Dagdag pa, ang Israel at Netherlands ay nagsisimulang subukan ang
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langis ngayon, malamang na sasali ang Czech republic sa lalong madaling panahon.

Sa pagkakaalam namin, at mula sa aming praktikal na karanasan sa libu-libong mga pasyente,
ang langis ay tila gumagana sa lahat ng uri ng kanser na mas mahusay kaysa sa anumang
kasalukuyang ibinibigay ng medikal na sistema.Kung gusto mo ng patunay, gumawa ng ilang
langis at maghanap ng isang taong may kanser sa balat at panoorin kung ano ang mangyayari
kapag inilapat ang langis dito.Magandang pagbati, JB

"Kung alam mo ang katotohanan tungkol sa mayayaman sa likod ng ilan sa mga malalaking
kawanggawa, magsisimula kang mapagtanto kung saan napupunta ang iyong pera.Kailangan
mo ring tingnan ang makasaysayang impormasyon tulad ng kung paano noong 1960s nang ang
bakuna laban sa polio ay nabalisa sa 230 milyong Amerikano, hindi nila alam na ang monkey
virus sv40 ay nasa mga bakunang iyon.Pagkatapos noong 1963 ay nagdeklara si Pangulong
Nixon  ng  digmaan  laban  sa  kanser  dahil  nalaman  niyang  may  darating  na  epidemya  ng
kanser.Tingnan ang SV40 ay nasa mga unggoy na na-harvest  nila  ang antibodies  para sa
bakunang iyon sa pamamagitan ng company slic.Maaaring tumagal ng hanggang 30 taon bago
ito maipakita bilang cancer.Ngayon sa parehong yugto ng panahon ay ang pagsasapribado ng
pangangalagang  pangkalusugan  ng  America  at  nakuha  ni  Nixon  ang  isang  pribadong
tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang gawin ito para sa kita.Ang totoo ay
lumikha sila ng industriyang tinatawag na cancer at ayaw nilang malaman ng pangkalahatang
populasyon ang tungkol sa RSO.” Mateo

"Gumawa ka,  tinanong namin si  Rick  kung makukuha ba namin ito  at  pagkaraan ng ilang
sandali  ay  napagtanto  namin,  dahil  nakatira  kami  sa  malayo  sa  Amerika  at  hindi  kami
makabiyahe sa isang lugar upang makuha ito dahil sa mga limitasyon sa pananalapi, pinanood
lang namin ang video ng 100 beses , halos kabisado ito, nakakita ng cannabis mula sa isang
lokal  na tagapagkaloob,  binili  ang rice cooker,  ang alkohol,  kahit  isang thermometer  upang
matiyak ang temperatura.Ito ay mas madali kaysa sa aming naisip.GINAWA NAMIN ITO.4 na
araw na itong iniinom ng boyfriend ko...Maghihintay kami at  tingnan.Nagbasa kami ng mga
medikal  na journal at  nanood ng maraming dokumentaryo,  lahat  ng kanilang natuklasan ay
pareho (mga klinikal na pagsubok na ginawa sa UCLA, Harvard ...) -- pumapatay ang langis ng
mga selula ng kanser!Kaya napagpasyahan naming gawin ito dahil pagkatapos ng lahat hindi
mo magagawa ngayon hanggang sa subukan mo ito! Ioanna

“Honey, magtanong ka sa mga kapitbahay mo...baka may malapit na sa iyo.Magtanong ka lang
na parang hihingi ka ng aspirin?Mag-wave ng twenty.” Sandy

"Ang mismong katotohanan na ang mga placebo ay nagpapagaling sa ilang mga tao ay dahilan
upang itapon ang gamot magpakailanman at pag-aralan ang sining ng placebo.Sa pagsasabi
na hindi ka kailanman gagawa ng placebo study kapag mayroon kang mabisang lunas, tama
ka, iyon ay papatayin ang kalahati ng iyong mga pasyente, may sakit at malupit." Christopher

--  Magiging  masakit  at  malupit,  Christopher,  at  iyon  ang  dahilan  kung  bakit  hindi  ko  ito
gagawin.Pwede ang iba kung gusto nila, pero ako ay hindi.Gusto kong simulan ng medikal na
sistema ang paggamit ng langis bilang isang placebo - kung mapatunayan nila na ang anumang
nais nilang gamitin ay mas ligtas at mas epektibo kaysa sa langis (at mas masaya/kaaya-aya
para sa pasyente), pagkatapos ay maaari silang magpatuloy at ibenta ito .Kung hindi, hindi.Ito
ay  medyo  simple  at  napaka-makatuwiran,  sa  tingin  ko.At  ganoon  din  ang  mangyayari  sa
hinaharap, kaya bakit maghintay?JB

“May proof pa ba?Aktwal, napapatunayang patunay na ang cannabis ay gumagawa ng anuman
para sa kanser para sa sinuman?Ang mga anecdotal na kwento ay ganap na walang kahulugan
sa siyentipikong paraan.Paumanhin.Natagpuan ko ang isang kakulangan ng ebidensya na nai-
post at gusto kong ito ay totoo kaya masama.Ngunit mayroon bang ANUMANG napatunayang
ebidensya ng ANUMANG uri?Mga klinikal na pag-aaral?Anuman ang maaari mong i-post sa
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lahat?Curious lang.Hindi ako hater.Kakampi mo ako pero...anyway...” Sí

"Nagkaroon ng maraming mga testimonial ng mga taong may kanser at gumamit ng langis ng
cannabis upang pagalingin ang kanilang sarili  o ang isang mahal sa buhay...magsaliksik ka,
Si.Kung kailangan mo ng "klinikal" na pag-aaral, hindi mo makukuha ang mga ito, dahil ang
mga kumpanyang nagsasaliksik  ay  hindi  kumita  ng pera  mula  sa pagsisiwalat  ng pagiging
epektibo ng THC, sa natural nitong anyo.Dapat muna itong gawing "kemikal" na formula at i-
market sa ganoong paraan.Ang lahat ay tungkol sa alinman sa paggamit ng iyong intuwisyon at
sentido  komun  at  magkaroon  ng  sarili  mong  konklusyon  o  huwag  pansinin  ang  mga
testimonial.Pinipili kong maniwala sa kanila!" Nasabi ni Cher

“Hoy Kim, hinahamon kita na PATUNAYAN na ang Cannabis bilang isang hindi nakakalason na
gamot  na  nagliligtas-buhay  ay  “retorika.”Good  Luck  dito.DATI  ang  tunog  ko  katulad
mo.Pagkatapos ay nagpasya akong bubutas na ako sa 'retorika' na ito dahil DAPAT MAGING
BULLSHIT ito...boy was I wrong.I mean DEAD WRONG.Hindi mo maitatanggi ang siyentipikong
100% IRON CLAD FACTS.Hindi ko kaya at hindi mo rin gagawin.The FACTS are the FACTS
and this is a FACT, Kim.Ang AMA at Big Pharma ay mga KRIMINAL.Sadya nilang pinahintulutan
ang napakagandang regalong ito mula sa Diyos na ma-demonyo at magsinungaling para sa
PURO KITA!Hinayaan nilang magdusa at mamatay ang mga kapamilya mo, Kim.Kung sa tingin
mo itong mga Petro Chemicals na ibinebenta nila ay Medisina, mabuti pang isipin mo ulit.Gusto
mong tumuklas  ng  ilang  'retorika',  makipag-usap  sa  iyong  Dr.,  makipag-usap  sa  American
Cancer Society, makipag-usap sa iyong mga tagagawa ng lason na tableta.Pakitandaan, Kim,
BAWAT PILL NA KANILANG ISINASABI AY 'SAFE' ay HINDI!Hanapin mo ako ng hindi TOXIC,
ISA  lang!Ngunit  narito,  mayroon  tayong  NON  TOXIC  NA  GULAY  na  gumagawa  ng
pinakamabisang gamot sa LUPA na napatunayang nakalulunas ng SAKIT at nakita ng ating
mga “propesyonal sa kalusugan” at ng Gobyerno na nararapat na ipagkait sa atin ang gulay na
ito na nagliligtas ng buhay, na nagpapahintulot sa atin na magdusa at mamatay AT mailagay sa
bilangguan upang gawing mas ligtas ang mga bagay sa lipunan...Gusto mong pag-usapan ang
tungkol  sa  "RETORIKA"???Sana  ang  post  na  ito  ay  mabuksan  ang  iyong  mga  mata  sa
KATOTOHANAN.Kung hindi, RIP Kim, walang pag-asa para sa iyo at sa iyong uri,  mayroon
kang "Clinical Endocannabinoid Deficiencies." Hanapin mo, totoo." Si Dan

“Maraming salamat Rick & JB... Dahil sa inyo, nalaman ko na ngayon ang totoo.Kalusugan,
kapayapaan at kaligayahan.” Tina

“Rick Simpson, punong-puno ka ng tae.Hindi magagamot ang cancer!" Jason

“Dapat magtrabaho si  Jason para sa gobyerno.Nakita kong gumana ito ng sarili  kong mga
mata."  Mateo
“Chris kung pinanood mo ang Youtube video sa RSO, nandoon ang proseso.Gagamitin ko ang
Everclear  kaysa sa naphtha,  isang personal  na bagay lang.Matthew,  si  Jason ay maaaring
nagtatrabaho sa gobyerno O siya ay napakabata at sa tingin niya ay natutunan niya ang bawat
bit ng data na mayroon sa uniberso.Saka lang siya makakagawa ng blanket statement na may
magagawa.Kailangan niyang malaman ang bawat iota ng data. Judie

“Kasinsama mo ang propaganda na sumusunod sa marijuana...kung ano ang iyong ginagawa
para  sa  mga  tao  ay  mahusay  sa  lahat  maliban  sa  pagpapagaling  ng  cancer  HINDI!
Pagpapagaan ng mga sintomas at pagtulong sa mga taong may sakit oo.Ngunit ang iyong mga
katas ay krudo at malayo sa dalisay.Hindi ako nagtatrabaho sa gobyerno.Alam kong kalokohan
lang kapag nakita ko." Jason “Mayroon akong sleep disorder sa loob ng 20 taon, ang RSO oil
ay nakatulong sa akin na makatulog sa unang pagkakataon at wala akong sakit sa paggising!
Yay!Jason, bakit ka nandito?Kung ayaw mong malaman ito, umalis ka na lang!" Bonnie

“@ Jason!!!Patunayan na hindi ito nakakagamot ng cancer o STFU!!!” Jon
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"Ipakita mo sa akin ang patunay?And Jon funny how you have to revert to bulgar language like
"STFU".Ipinapakita kung gaano kalaki ang iyong katalinuhan!No wonder taga-Texas ka...” Jason

“Jason,  kung  gusto  mong  magpatuloy  sa  ganito,  kailangan  kitang  i-ban  sa  site  na
ito.Magsaliksik pabago mo gawin ang iyong mga paghatol." JB

“Bawalan mo ako fuck!Isa kang sinungaling at walang katibayan sa anumang bagay!Gumawa
ka ng ilang fucking research at itigil ang pagsasabi sa mga mahihirap na mga kasinungalingan!
Ang langis  mo ay krudo sa nilutong maruruming basura!Ikaw ay nasa ito  para sa pera sa
anumang  paraan!Kaya  ipagbawal  ako  dahil  alam  ko  ang  katotohanan  at  THC,  CBD,
atbp.HUWAG GAMUTIN ANG KANSER, ikaw ay isang kanser sa komunidad ng medikal na
marijuana!" Jason

"Paalam, Jason." JB

“Tama ang asawa ko.Mayroon akong 4 na PET scan na nagpapatunay nito.Kapag ako ay
mabigat sa langis ang aking mga bukol ay nawawala na parang baliw.Kapag kinailangan kong
bawasan ang aking dosis,  mas matatag sila kaysa sa pag-urong.Mayroon akong nakikitang
ebidensya na gumagana ang mga bagay-bagay." Maria

“Parang  panloloko  para  kumita  ng  pera.Sa  tingin  mo  ba  ay  hahayaan  ako  ng  batas  na
magtanim ng abaka para makagawa ng langis?Kumuha ng tunay na dude.Nagkaroon ako ng
leukemia at  hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo.Dapat makulong ka na nababaliw na
scam artist na nagdarasal sa may sakit.Kung sigurado kang gumagana ito, gumawa ng ilang
tunay na klinikal na pagsubok.Hahayaan ka ng maraming bansa na gawin ang mga ito, huwag
gumamit ng ilang dahilan ng Lame Ass FDA!” Steven

-- Steven, ang mas maaga kang kumuha ng langis mas mabuti para sa iyo.Huwag mo akong
sisihin  sa  kakulangan  ng  siyentipikong  pag-aaral  tungkol  sa  langis,  talaga.Kung  talagang
ginawa  ng  sistemang  medikal  ang  dapat  nilang  gawin,  ang  walumpung  testimonial  na  ito
lamang ang kailangan nilang makita upang maisagawa ang lahat  ng sampu o daan-daang
libong pag-aaral na kailangang isagawa.

Rick and I really cannot afford to conduct all those studies, it is way beyond our budget, plus we
cannot conduct them legally and the way we want to conduct them, so it is really up to others to
do their job now.Sa pagkakaalam ko, may mga states kung saan pinapayagan ang medical
marijuana, hindi ko alam kung bakit hindi pa sila nagsagawa ng pag-aaral.Halimbawa sa kanser
sa balat, gagawin iyon sa loob ng ilang buwan, na may pangkasalukuyan na paggamit ng langis
lamang.Pero parang hindi mangyayari, o wala akong alam sa mga ganyang pag-aaral.

Ngunit mayroong siyentipikong katibayan upang i-back up ang lahat ng sinasabi namin: ang
pag-aaral na ito ay nai-publish noong 2006http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16908594at ang
isang ito ay nai-publish kamakailan lamanghttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23764845.

Umaasa ako na matugunan nito ang iyong mga pang-agham na pangangailangan at umaasa
akong makakamit mo ang langis bago magkaroon ng pagkakataon ang iyong mga doktor na
patayin ka sa pamamagitan ng kanilang kemikal na lason, na hindi sana pinapayagan kung ito
ay sinubukan sa isang maayos at etikal na medikal na pag-aaral.JB

"Salamat,  Rick  Simpson,  sa  pagpapatunay  ng  aking  paniniwala  tungkol  sa  langis  ng
cannabis ...Mayroon akong PTSD at hindi na ako umiinom ng mga gamot dahil sa paggamit ko
ng cannabis...Ang tunay na bagay...Nakakakuha ako ng oposisyon mula sa marami ngunit alam
ko kung ano ang gumagana at itinataguyod ko ito sa iba...Illegal pa rin dito sa MO...Ngunit
marahil ay makakatulong ako na turuan ang mga tao sa pamamagitan ng pagbabahagi ng lahat
ng iyong mga patotoo...at baka malapit nang maging legal...” Ale
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"Sumasang-ayon ako, bilang isang 12 taong beterano kamakailan na nahiwalay para sa PTSD,
nakakita ako ng mga nakakain na gumagana nang mahusay, at umaasa akong makagawa ng
ilang langis ngayong panahon ng pag-aani." Jon

“4 na araw nang hindi nakakakuha ng bagong trabaho.Walang side-effects, withdrawals, at hindi
nakakagat ng ulo ng mga tao!Nariyan ang iyong pananaliksik, lol.Ipagkalat ang salita!Kailangan
natin ito.Utang natin sa sangkatauhan na gawing mas magandang lugar ang Mundo.Ito ang
simula.:)” Christina

"Ang mga mananaliksik ay nagtapos: "Ang data na iniulat dito ay ang una kung saan namin
nalalaman  upang  ipakita  ang  kritikal  na  papel  ng  CB1  (cannabinoid)  na  mga  receptor  at
endocannabinoid sa etiology ng PTSD sa mga tao.Dahil dito,  nagbibigay sila ng pundasyon
kung saan bubuo at patunayan ang mga nagbibigay-kaalaman na biomarker ng kahinaan sa
PTSD, gayundin upang gabayan ang makatuwirangpagbuo ng susunod na henerasyon ng mga
paggamot na nakabatay sa ebidensya para sa PTSD."

Ngunit  huwag asahan  na  tutulong  ang  mga opisyal  ng  pederal  na  isulong  ang  prosesong
ito.Noong  2011,  hinarang  ng  mga  pederal  na  administrador  ang  mga  imbestigador  sa
Unibersidad ng Arizona sa Phoenix mula sa pagsasagawa ng isang klinikal na pagsubok na
inaprubahan ng FDA, kontrolado ng placebo upang suriin ang paggamit ng cannabis sa 50 mga
pasyenteng may PTSD.

Siyentipikong integridad?Hindi pagdating sa marijuana.Hindi sa isang mahabang shot."

-- Mangyaring huwag kaming sisihin sa kakulangan ng medikal na pag-aaral tungkol sa langis
ng cannabis.Kapag mas maaga mong napagtanto na oo, mayroong isang grupo ng mga tao na
talagang  kumokontrol  sa  mundong  ito  at  gagawin  lang  nila  ang  lahat  para  maantala  ang
pagbabalik  ng cannabis mas mabuti  para sa iyo.Hindi ito nangangahulugan na hindi  namin
itutulak ang gamot sa cannabis, nangangahulugan lamang ito na ito ay magtatagal kaysa sa
kinakailangan o inaasahan.JB

“Sa unang pagkakataon na humithit ako ng cannabis noong ako ay 15 anyos, parang biglang
nakuha  ng  utak  ko  ang  nawawalang  kemikal  na  kailangan  ko  hanggang  noon.  Ang  aking
pagkabalisa  at  depresyon ay  higit  na mas mapapamahalaan na nagbigay sa akin ng ilang
sandali ng panibagong kabuhayan. Palagi kong iniisip kung bakit bawal ang isang bagay na
halatang  napakabuti  para  sa  atin  ngunit  iyon  ang  sagot  ko  sa maikling  salita.  Salamat  sa
paggawa ng mahusay na trabaho, respeto sa inyo Rick at JB” Miles

"Mayroon akong kaibigan na dating marine at Iraq war vet.Siya ay naghihirap mula sa isang
malubhang kaso ng PTSD.Ang Cannabis lang ang nakakatulong sa kanya na mamuhay ng
medyo normal.Walang nagawa o ibinigay sa kanya ang VA na talagang nakatulong.Ang aking
asawa  at  ako  ay  dumaranas  ng  malalaking  isyu  sa  medikal.Ang  Cannabis  lang  ang
nakakatulong sa atin.Ito ay dahil sa mga kadahilanang ito na ginagawa namin ang lahat ng
aming makakaya upang subukan at gawing legal ang kamangha-manghang damong ito dito sa
Iowa.Marami sa aming mga beterinaryo ang makikinabang nang malaki  sa pagkakaroon ng
pare-parehong  legal  na  pag-access  sa  de-kalidad  na  cannabis.Naniniwala  ako  na  ang
kabuuang legalisasyon ang tanging paraan." Justin

"Ako ay nasa langis ng abaka para sa ilang mga kondisyon at hindi pa ako nakatulog nang
maayos o napakasarap sa pakiramdam.Salamat Rick Simpson & JB para sa pagpapalabas ng
mensahe na ang halaman na ito ay gumagawa ng mga kababalaghan para sa lahat ng bagay
na maiisip!!GAWIN mo lang mga tao at tingnan mo mismo!!Ito lang ang paraan para maging
tunay kang mananampalataya, magtiwala ka sa akin!!” Val

-- Salamat, Val.Totoo na walang tatalo sa personal na karanasan sa kung ano ang magagawa
ng langis.Sa sandaling subukan mo ito, halimbawa sa isang paso o isang kagat ng lamok at ang
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pangangati at sakit ay mawawala sa ilang segundo, lahat ay maaaring sabihin sa iyo kung ano
ang gusto nila at malalaman mo na maaari nilang sabihin sa iyo kung ano ang gusto nila ngunit
ang  langis  ay  mananatili  pa  rin.  ang  pinakamahusay  na  gamot  doon.At  gugustuhin  mong
magkaroon ng isang balde nito sa bahay, kung sakaling may mangyari.

Hindi mo kailangang magtiwala sa isang salita na sinasabi namin, gawin mo lang ang langis,
maghanap ng taong may paso, kanser sa balat, diabetic ulcer, pagkatapos ay ilapat ito nang
topically at panoorin kung ano ang mangyayari.Pagkatapos ay tandaan na ang parehong ay
mangyayari sa loob ng iyong katawan kapag ingest mo ang langis, at iyon ay tungkol sa lahat
ng kailangan mong malaman, talaga.JB

"Noong Abril,  pagkatapos ng 5 taon na walang kanser sa suso, muli akong na-diagnose.Sa
pagkakataong ito  ito ay yugto 4,  terminal  na may mets sa gulugod,  tadyang,  lymph nodes,
sternum  at  dibdib.Karaniwang  inalok  ako  ng  pampakalma  na  pangangalaga  at  sinabing
susubukan  nila  at  ilayo  ako  sa  sobrang  sakit...Para  makauwi  at  ayusin  ang  aking  mga
gawain.Ako ay nasa labis na pananakit at patuloy silang nagrereseta ng parami nang parami ng
mga  nakakalason  na  pangpawala  ng  sakit  na  may  napakasamang  epekto,  (Percocet,
hydromorphone at dexymethasone).Hindi ako gumana sa mga ito.

Sinimulan ng aking asawa na basahin ang mga bagay na ito sa internet at ako ay, para sabihin
ang hindi bababa sa, nag-aalinlangan ngunit naisip ko na literal na wala akong mawawala sa
pamamagitan ng pagsubok nito.Ang pagnguya ng napakaliit  na halaga ng White Widow 3 x
araw-araw.Noong nakaraang linggo ay nakuha ko ang balita na ang aking mga buto ay ganap
na nawala.Ngayong araw ay sinabihan akona ang MRI ay nagpapakita ng MAHALAGANG pag-
urong ng mga soft  tissue tumor.Hindi  gaanong nag-aalinlangan ngayon at  napakasarap ng
pakiramdam, walang sakit." Julia

“3 1/2 years ago na-diagnose ako na may breast cancer, stage 3, aggressive.Nagkaroon ng
mastectomy, chemo at radiation at ang mga pagsusuri ay bumalik na negatibo para sa mas
maraming kanser.Sa kasamaang palad, ang aking kanser ay nag-metastize at naglagay ito sa
ika-4 na yugto na agresibo para sa kanser sa suso.Mayroon na akong kanser sa buto ngayon at
nagkaroon ng phantom fracture kung saan ang kanser ay kumain sa buto sa aking kaliwang
balakang at ang aking kaliwang itaas na binti ay puno ng kanser.Sa pagiging itinuro sa tamang
direksyon para sa RSO, nakakuha ako ng magandang balita mula sa isang pag-scan sa dibdib,
tiyan at pelvic area - walang cancer doon.Ang mga naunang pag-scan ko ay nagpakita ng 8
spot  ng cancer,  1  sa kaliwang binti,  5  sa gulugod at  2 sa lower  lumbar,  malapit  na akong
magpa-scan/xray sa lugar na iyon at sana ay makapag-ulat muli ako ng magandang balita.Ito
ay nagligtas sa aking buhay!Siguradong tinalo nito ang mga salita mula sa doktor na "Ikaw ay
terminal,  ayusin  mo  ang  iyong  mga  gawain  at  bibigyan  ka  namin  ng  4  na  buwan  upang
mabuhay" at iyon ay 16 na buwan na ang nakalipas.(Dapat kong idagdag na siya ay naglalakad
ngayon sa tulong ng isang walker at natutulog sa isang kama na isang bagay na hindi niya
nagagawa sa loob ng 3 taon.Ang isa sa kanyang mga susunod na layunin ay ang maging
maayos/mobile para makadalo sa isang music jam kasama ako.)”

“Hi Jindrich, kahapon ko natapos basahin ang libro ni Rick.Mahusay na bagay!Sa totoo lang,
hindi ko na kailangan pa ng ebidensya tungkol sa tunay na magic power ng oil!Nakagawa na rin
ako ng ilang mga eksperimento at araw-araw may natutuklasan akong bago na magagawa ng
gamot  na  ito!Kahanga-hanga!Nakalulungkot  kahit  kumbinsido  ako  at  kahit  kumbinsido  ang
aking kasintahan ay kahit papaano ay hindi magawang 'let go' ng kanyang ina ng lubusan ...at
hindi pa rin siya sigurado kung huminto sa masasamang chemo… Patuloy akong nagsisikap na
maglabas ng magagandang argumento ngunit hindi ako makapagpasya para sa kanya!Siya ang
may  cancer  at  siya  lang  ang  makakapagdesisyon  kung  ano  ang  gagawin  sa  kanyang
buhay.Alam kong gagaling pa rin siya sa huli dahil lalagyan namin siya ng maraming langis na
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imposibleng  mamatay  siya.Ngunit  sa  palagay  ko  ay  napakatanga  at  napakapanganib  na
paglaruan ang mga nakakatuwang kemikal  na ito,  lalo  na kapag mayroon kang access sa
natural na gamot na napatunayang nakapagpapagaling ng kanser!Nabasa ko ang tungkol sa
iyong karanasan sa cancer at  medikal  na sistema...Ikinalulungkot  ko talaga ang pagkawala
mo… at ngayon ay mas naiintindihan ko na ang iyong saloobin sa tradisyonal na tinatawag na
'gamot'!” Luigi

-- Hi Luigi, salamat sa magagandang salita mo tungkol sa libro at sayang ang kailangan mong
pagdaanan.It is her choice which treatment she choose but I would not go near the chemo - just
read my Mom's story for her, baka maiintindihan niya na hindi magandang ideya ang pag-inom
ng lason, lalo na kapag hindi ito napatunayan o kailangan.Ang kanyang mga pagkakataon na
makaligtas lamang sa chemo ay lubos na bubuti kung kukuha siya ng mantika, ngunit muli,
bakit magdudulot pa ng mas maraming pinsala sa kanyang may sakit na katawan?Ito ay walang
kahulugan sa lahat. Best wishes, Jindrich

"Ito  ang  labanan  na  kailangang  harapin  ng  maraming  mabubuting  tao,  isang  ignorante  na
Doktor  na  nag-iisip  na  mas  marami  siyang  nalalaman  nang  hindi  sumusulong  sa  bagong
umuusbong  at  umiiral  na  impormasyon  sa  cannabis,  ang  mga  cannabinoid  nito  at  ang
kakayahang pumatay ng cancer nang hindi sinasaktan ang pasyente.Napakabaliw sa aming
pananaw na hihingi sila ng lason sa isang bagay na ligtas, bakit?Ito ba ay kamangmangan o
tumatakbo sila sa takot?

Nagpatingin ako sa isang doktor isang beses sa loob ng 5 taon mula nang malaman ko ang
langis na ito para sa aking IBS at ito ay para sa isang bagay na hindi ko magawa sa aking
sarili.Gumamit kami ng isang dislocated na pinkie ng langis upang hindi mahawa, tinanggal ang
mga tahi nang walang pagdurusa at sa tuwing ilalapat ko ito, ang sakit ay agad na nawala dahil
sa pamamaga na natatanggal.Ito ay ganap na gumaling sa loob ng 2 1/2 hanggang 3 buwan sa
halip na physiotherapy at mga 9 na buwan hanggang isang taon para sa pagpapagaling.Paulit-
ulit kong nakita ng sarili kong mga mata at walang sinuman ang makakaagaw niyan sa akin.”
Covey

"Ang mga doktor ay HINDI siyentipiko at hindi rin sila nagsasanay ng agham.Kung gagawin nila,
hihilingin nila sa gobyerno na payagan silang makakuha ng marijuana.Ang dahilan ay isang
napatunayang bahagi na ngayon ng katawan, ang endocannabinoid system, ay ganap na hindi
pinansin ng American medical society.Habang ang ibang mga bansa ay gumagawa ng higit at
higit  pang  pananaliksik  sa  marihuwana at  partikular  na sa  kanserpaggamot,  ang  American
medical establishment ay pinamamahalaan ng Big Pharma, malaking insurance, at malaking
pera.Ang  mga  doktor  ay  nagbigay  ng  kontrol  sa  kanilang  mga  gawain  sa  mga  hindi
manggagamot at mga pulitikong nakabatay sa takot.Gugugol sila ng mga taon sa pagsisikap na
maghanap  ng  mga  alternatibo  sa  ilalim  ng  kontrol  ng  mga  abogado  ng  patent,  habang
nagbabanta sa mga potensyal na lunas.

Kung ang marijuana ay  nakatago sa ilang malalim na gubat,  na  kinokontrol  ng  ilang hindi
marunong  bumasa  at  sumulat  na  tribo,  ang  Big  Pharma  ang  unang  magkokontrol  sa
produksyon nito, patent ang maraming iba't ibang cannabinoid compound nito, pagkatapos ay
bumaling  sa  mga  doktor  para  'magreseta'  nito.Ngunit  ang  pinakamalaking  tribo  sa  US  ay
nagsisimula nang isigaw ang katotohanan.Sayang para sa Big Pharma na ang tribong ito ay
hindi ibinebenta.” Bryan

“Nasa atin na ang ebidensya.At ibinabahagi namin ito.Ang grupong medikal [hindi na dapat
tratuhin nang may paggalang] ng mga tulak ng droga, na nagtatrabaho para sa mga insentibo
ay nakalantad.Kumakalam sila sa mga wallet nila.Alam nila kung ano ang nangyayari at ang
kanilang  kalaro  na  FDA ay  bumababa  sa  kanila.Walang  pinagkaiba  sa  anumang  anyo  ng
paniniil na naranasan namin bago tanggapin ang oras na ito sa loob ng bansa.Ginagawa natin
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ito sa ating sarili.May gamot sa cancer, WALANG LUNAS sa paraan ng pagpipilit sa atin ng
GAMOT sa ngayon maliban na lang kung bumoto tayo gamit  ang ating mga bulsa at  mga
balota!” Thielman

“Napanood ko ang mga kamag-anak at kaibigan na bumababa at namatay nang napakabilis
pagkatapos  mapilitan  na  gumastos  ng  sampu-sampung libong  dolyar  upang  dahan-dahang
patayin kapag ang lunas ay lumago mismo sa Mother Earth.Halika na, gumising ka at amuyin
ang  kalokohan.Huwag  tumalon  sa  mga  stereotype  at  gumawa  ng  ilang  TUNAY  na
pagsasaliksik." Amy

"Mayroon akong isang matandang babae na may Alzheimer's.Kailangan niya ng pangangalaga
24/7.Patuloy niyang sinusunog ang kanyang kusina habang sinusubukang magluto.We'll, she
got  on oil,  at  sa loob ng isang buwan ay makikilala niyang muli  ang kanyang mga apo at
nagsimulang makabawi ng memorya. Janet

“Alam kong mas gugustuhin kong magkaroon ng RSO kaysa sa chemo/rad... Nakakatuwa kung
paano tanggihan ng ilang tao ang RSO kapag ang mga side effect  ng lahat  ng bagay ay
maaaring mag-iwan sa iyo ng napakaliit na kalidad ng buhay." Kerry

“Kailangan madali  itong makuha.KAILANGAN itong maging available”  The more I  read,  the
more fascinated I am.” Shelley

“Sa susunod na marinig mo ang isang tao na magsabi ng “Nasaan ang mga pag-aaral na sinuri
ng mga kasamahan?”: Ang isang paghahanap sa PubMed, ang repositoryo para sa lahat ng
peer-reviewed na siyentipikong papel,  gamit  ang terminong “marijuana”  ay magbubunga ng
halos 20,000 siyentipikong papeles na tumutukoy sa halaman at/o mga nasasakupan nito, halos
kalahati  nito  ay  nai-publish  sa  loob  lamang  ng  nakaraang  dekada.Sa  paghahambing,  ang
paghahanap ng keyword gamit ang terminong "Tylenol" ay nagbubunga ng 17,370 nai-publish
na mga papel.Ang paghahanap ng keyword gamit ang terminong "ibuprofen' ay nagbubunga ng
10,500 nai-publish na papel.Ang paghahanap ng keyword gamit  ang terminong "Ritalin"  ay
nagbubunga ng 7,012 na nai-publish na mga papel, at ang isang paghahanap ng keyword na
gumagamit ng terminong "hydrocodone" ay nagbubunga lamang ng 630 na nai-publish na mga
papeles." Lynn

"Ang bagong pag-aaral  ng cannabis/cancer  na pinondohan ng gobyerno ay KINIKILIG ang
siyentipikong  komunidad...Ang  THC,  pangunahing  psychoactive  ingredient  ng  cannabis,  ay
maaaring aktwal na baguhin ang genetic code ng tao, upang maiwasan ang kanser at mga
nagpapaalab na sakit.Ano?!!!!Ano-ANO!!!????

Si Rick Simpson at ang kanyang Punong Duwende, ang aktibistang Czech na si Jindřich Bayer,
ay nagsasabi nito sa loob ng maraming buwan, at ako ay magalang ngunit palihim na kinukutya
ang paniwala, dahil ito ay parang isang grupo ng hocus-pocus sa akin (at dahil sa iba pang
menor  de  edad  na  teknikal.  hindi  pagkakasundo  ko  sa  kanilang  pananaw)....Hindi  kayang
baguhin ng mga gamot ang DNA, tama ba?MALI, kumbaga!HOLY [BLEEP]!!!!!!” Alan

"OK, anuman ang ibig sabihin nito, ito ay lampas sa aking saklaw ng kadalubhasaan.Malamang
na sinasabi  nito  na  ang  isang  bagay  tulad  ng  cannabinoids  ay  maaaring  magpagaling  ng
kanser, at ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagbabago ng gene, kahit papaano.At higit
pang pananaliksik ang kailangan, gaya ng lagi.

Ang sinasabi ko lang ay ang mismong pag-iisip ng isang bagay ay ang pinakamaliit na butil ng
bagay at ang langis ay nakakapag-ayos din ng mga pag-iisip.Masyadong malaki pa rin ang mga
gene.Ang pananaliksik ay dapat tumuon sa kung ano ang ginagawa ng mga cannabinoid sa
pinakamaliit na particle ng ating mga katawan, atoms, quark, string atbp.Doon magsisimula ang
mga problema, sa pinakamaliit  na particle,  iyon ang kailangan mong ayusin kung gusto mo
talagang ayusin ang mga problema.JB
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Endocannabinoid System
“Ang  bawat  organismo  na  may  Endocannabinoid  System  (aka:  ECS)  ay
maaaring/makikinabang sa Cannabinoids, na lumilikha ng homeostasis (harmony) sa loob ng
organismong iyon.May tatlong organismo sa planetang ito na walang ECS: mga espongha, jelly
fish, at mga pulitiko.Okay, siguro, marahil, posibleng ang huli ay ma-exaggerated, medyo lang.”
Steve

"Naniniwala  ako  na  ang  pagkawala  ng  tumor  suppressant  genes  ay  gumaganap ng  isang
mahalagang papel sa loob ng cancer, at ito ay dala ng endogenous cannabinoid deficiency."
Matty

-- Masyadong malaki ang mga gene, kailangan mong pumunta sa pinakamaliit na particle, doon
nagmula ang problema at doon ito kailangang ayusin.Kahit ang DNA ay masyadong malaki. JB

“Ipapaubaya ko ang agham sa mga siyentipiko na hindi naman ako, kinakalap ko ang aking
impormasyon mula sa aking nakikita at nararamdaman.Alam kong mas magaling ako at ang
mga nabahaginan ko ng aking kaalaman ay mas mabuti o gumagaling, at higit  sa lahat sa
kapayapaan ay hindi sila natatakot sa kanilang karamdaman o sakit na nagpapaganda ng lahat
nang walang stress.” Kelee

“Napasuko  nito  ang  aking  mga  pag-atake  sa  loob  ng  maraming  taon.Ito  ay  kilala  na
nagpapagaan ng migraine ng medikal na propesyon mula noong ika-19 na siglo, at si Russo ay
nag-isip  noong  2003  na  ang  isang  pinagbabatayan  na  klinikal  na  kakulangan  sa
endocannabinoid ay may kasalanan." Tom

"May artikulo ang PubMed na nagsasabi na ang IB, migraines at fibro ay maaaring isang clinical
endocannabinoid deficiency." Eric

-- Oo naman.Sa paraan ng pagtingin natin dito, karamihan sa mga sakit ay mga sintomas ng
kakulangan sa cannabinoid at karamihan sa mga sakit ay malamang na hindi mangyayari kung
ang mga tao sa maliit na halaga ng langis mula noong araw na sila ay ipinanganak.JB

Q.Bakit ko dapat asahan na susuportahan ng mga doktor ang pag-aangkin na ang cannabis ay
nagpapagaling  ng  cancer?
A.Well, dahil nakakagaling ito ng cancer at hanggang doon lang.Ang THC ay nagdudulot ng
apoptosis, kaya nakakagulat na nagiging sanhi ito ng apoptosis sa lahat ng mga kanser.Bakit?
Well,  dahil  ang  decarboxylated  oil  ay  pumapasok  sa  lahat  ng  mga  cell  sa  katawan  kahit
papaano kung natutunaw sa tamang dami.Kinokontrol ng endocannabinoid system ang immune
system, kaya kapag ginawa mong maayos ang immune system, maaari din itong labanan ang
cancer.Hindi gaanong dito, talaga, ito ay talagang nakakasakit na simple.

Ang wastong paggawa ng mataas na grado ng langis ay ang pinakamagandang pagkakataon
na mayroon pa rin ang pasyente (kailanganin ang operasyon sa ilang mga kaso na nagbabanta
sa buhay, marahil).At kung may alam kang opsyon sa paggamot na mas ligtas, mas epektibo at
mas masaya para sa pasyente kaysa sa langis, sabihin sa amin.wala naman.

Tingnan kung ano ang sinabi nina Mechoulam at Pacher: "Ang pamamaga/pinsala sa tissue ay
nag-trigger ng mabilis na pagtaas sa mga lokal na antas ng endocannabinoid, na kung saan ay
kinokontrol ang mga tugon sa pagbibigay ng senyas sa immune at iba pang mga cell na nagmo-
modulate  ng  kanilang  mga  kritikal  na  function.Ang  mga  pagbabago  sa  mga  antas  ng
endocannabinoid at/o mga expression ng receptor ng CB2 ay naiulat sa halos lahat ng mga
sakit  na  nakakaapekto  sa  mga  tao,  mula  sa  cardiovascular,  gastrointestinal,  atay,  bato,
neurodegenerative, psychiatric, buto, balat, autoimmune, mga sakit sa baga hanggang sa sakit
at  kanser,  at  modulating  CB2  Ang  aktibidad  ng  receptor  ay  nagtataglay  ng  napakalaking
potensyal na therapeutic sa mga pathologies na ito."
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At paano mo nagagawa ang lahat ng ito?Well,  kasama ang langis.Balansehin mo ang mga
antas o ilagay ang mga ito  sa isangoverdrive,  kung kinakailangan.Maaari  mong kainin ang
mantika, kuskusin ito, i-vaporize ito, at dalhin ito sa mga suppositories, at sa pagitan ng apat na
pamamaraang ito,  makakahanap ka ng  paraan upang matulungan ang  bawat  pasyente  sa
planetang ito.Sa paglaon, ang mga doktor ay mag-iiniksyon ng langis sa mga tumor at paliitin
ang mga ito sa mga oras ng tala sa ganoong paraan (hindi inirerekomenda sa bahay).

At bakit ako nagmungkahi ng mga kanser sa balat (o mga ulser o pagkasunog sa diabetic)?
Buweno, dahil makikita mo kung ano ang nangyayari doon at kadalasan ay hindi nagtatagal
upang gamutin ang mga ito gamit ang langis, ilang linggo ang maximum sa karamihan ng mga
kaso.Pagkatapos ay mapagtanto lamang na ang parehong bagay na nangyayari pagkatapos ng
pangkasalukuyan na aplikasyon sa iyong balat ay nangyayari sa loob ng iyong katawan kapag
kinain  mo ang  langis.Muli,  nakakasakit  na  simple,  ngunit  iyon  ay  isang  napaka-tumpak  na
paliwanag sa huli.At pagkatapos ay bumalik sa kung ano ang isinulat ni Mechoulam: "Ang mga
pagbabago sa mga antas ng endocannabinoid at/o CB2 receptor expression ay naiulat sa halos
lahat ng mga sakit na nakakaapekto sa mga tao, mula sa cardiovascular, gastrointestinal, atay,
bato, neurodegenerative, psychiatric, buto, balat, autoimmune, mga sakit sa baga sa sakit at
kanser, at ang modulating na aktibidad ng CB2 receptor ay mayroong napakalaking therapeutic
na potensyal sa mga pathologies na ito."

– Alam ang lahat ng iyon, agad kong i-modulate ang aking aktibidad sa CB2 receptor.JB

“Kung sino man ang nagdududa.Maaari ko bang hilingin sa iyo na MANGYARING, i-google ang
mga salitang Endocannabinoid System.Ito ay nasa bawat isang tao.Ang mga tao ay literal na
gumagawa ng mga cannabinoid na sangkap sa kanilang gatas ng suso, ito ay napatunayang
medikal na katotohanan.Literal na mayroon tayong malaking sistema sa ating mga katawan, na
natuklasan ilang taon na ang nakalipas, na mayroong mga receptor para sa mga compound ng
cannabis.Ito rin ay isang napatunayang katotohanan.Napatunayan ng agham na ang THC ay
nakakandado sa CB1 receptor,  ng  mga nasirang,  hindi  malusog,  o  cancerous na mga cell
LAMANG,  at  PINILIT  silang  mamatay  sa  pamamagitan  ng  Apoptosis,  na  programmed  cell
death.Ang mga selula ng kanser ay gumagawa ng ceramide, hinahanap ito ng THC at inaayos
ang problema.Muli, ito ay isang medikal na napatunayang katotohanan na mahahanap mo kahit
saan online, ng mga kinikilalang unibersidad at iba pang mga sentro ng pananaliksik.Ito ang
tunay na agham.HINDI ang ilang toro na tao ay gumagawa ng up upang makakuha ng mataas.

May alam akong ilang bata na nagpagaling o nagpapagaling ng cancer gamit ang cannabis.Isa
na rito ang anak ko.Sa tingin mo ba gustong tumaas ang dalawang taong gulang ko?Sa tingin
mo ba gusto kong mataas ang anak ko?Um, hindi.PERO, hindi ko rin siya bibigyan ng chemo
sabi  ng  mga  doktor  na  hindi  namin  siya  gagaling.At  tiyak  na  ayaw  ko  siyang
mamatay.Kaya...Oo, gagamitin ko ito sa kanya, at sasabihin sa lahat na alam ko ang totoo.At
sana  makalusot  sa  ilan  sa  mga  nagdududa...Baka  isang  araw,  ang  pag-uusap  na  ito  ay
magliligtas sa kanilang buhay, o isang taong kilala nila...” Suzetta

"Ang mga pagbabago sa metabolismo ng lipid ay malapit na nauugnay sa kanser.Maraming
mga klase ng bioactive  lipid  ang  gumaganap sa regulasyon  ng mga signaling  pathway na
kasangkot sa neoplastic transformation at paglaki at pag-unlad ng tumor.Ang endocannabinoid
system,  na  binubuo  ng  lipid-derived  endocannabinoids,  ang  kanilang  G-protein-coupled
receptors (GPCRs), at ang mga enzyme para sa kanilang metabolism, ay umuusbong bilang
isang promising therapeutic target sa cancer."

-- Direktang kinokontrol ng endocannabinoid system ang immune system, kaya oo, ito ay may
malaking  papel  sa  paggamot  ng  cancer.Hindi  kailangan  ng  degree  sa  unibersidad  para
malaman ito.

At  paano  mo  kinokontrol  ang  function  ng  endocannabinoid  system?Sa  mga  cannabinoid,
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marahil?
At anong anyo ng cannabis ang pinakamabisa?Well, ang langis.At paano ito dapat gamitin ng
mga pasyente?Tulad ng karamihan sa iba pang mga gamot, maaari silang kumain ng simpleng
kainin ito.Tatlong beses sa isang araw.Bingo.JB”

Mga Testimonial sa Kanser
Motto: Ang kusang pagpapatawad ng kanser ay tila nakakagulat na madalas na 
nangyayari sa pagkakaroon ng langis ng cannabis
“May bone cancer ang kaibigan.Kakastart lang ng oil last week, wala na ang sakit, gumaan na
ang pakiramdam niya.Oncologynagulat ang mga doktor." Joe

"Napanood ko ang isang mabuting kaibigan na namamatay sa stage 4 na breast cancer, sa
kanyang huling mga binti pagkatapos ng intensive chemo.Binigyan ko siya ng special cookies,
tapos phoenix  tears  every  4  hours.Siya  ay  gumaling,  at  umuunlad!Sabi  niya  hindi  na  siya
gumaan!" Charlene

"Nakaligtas ka ng napakaraming buhay...Pinagaling ng isa sa aking mga kaibigan ang kanyang
kanser sa buto sa loob ng 45 araw ng paggamot sa langis ng abaka. Gyan

“Medyo magandang balita kahapon.Isang lalaking pinahiran lang namin ng langis ang kanyang
doktor nang matagpuan makalipas ang ilang linggo na wala na ang mga bukol sa kanyang baga
gayundin ang sa kanyang atay na lumiit na hanggang sa isang lugar na lang.Isang maliit na
tubo!Mayroon kaming ilang on the go at lahat sila ay gumagana nang maayos.Umaasa ako na
ang mga bagay ay mabuti.Buhay at maayos ang Phoenix Tears." Chris

“Jose:  Update  -  Ang  aking  81  taong  gulang  na  kaibigan  ay  pumasa  sa  3  mga  bukol  na
magkakasama mula sa kanyang mukha (kanser sa balat) squamous cell carcinoma.Hindi sila
nagkaroon ng pagkakataon laban sa pinakamahusay na gamot sa mundo.5 linggo sa langis at
mas mabuti ang pakiramdam niya kaysa sa 15 taon.Bumalik na ang gana niya!Nanalo siya sa
laban!!!Panalo tayo sa laban!

Steve: Nilunok ba niya ang langis at ginagamit din ito sa pangkasalukuyan?

Jose: Pareho

Steve:  Napakaganda.Hindi  ba't  nakakamangha na malaman na maaari  tayong gumawa ng
pagbabago sa buhay ng isang tao tulad nito.

Jose: Sinimulan niyang punasan ang 68% THC oil na may halong olive oil at coconut oil sa
kanyang pisngi sa loob ng 2 linggo bago ito lumabas.Nilunok din niya ito nang walang olive oil
pagkatapos ipahid sa loob ng pisngi.

Jose: Tumawag sa akin kahapon ang kanyang Dr. at sinabi sa akin na mayroon din siyang
kanser sa balat at nais niyang subukan ang ilang Langis sa kanyang sarili.

Steve:  Ngayon ay hindi  kapani-paniwalang balita  tungkol  sa doktor na nangangailangan ng
tulong.Magaling kaibigan ko!!!!At natutuwa ako na ang iyong 81 taong gulang na kaibigan ay
bumalik sa kasiyahan sa buhay.

Jose: Oo, nakakamangha talaga!Dr. P tatawagin natin siya, ay isang kilalang may-akda ng ilang
mga libro at isang mahusay na Naturopath Healer at isang MD.Ni-refer niya sa akin ang 5 ng
kanyang mga pasyente sa nakalipas na 2 linggo.Lahat ng mga pasyenteng may terminal na
cancer."

"Dalawang linggo na ang nakakaraan binigyan ko ang isa pa sa aking pasyente ng kanser sa
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balat/lalamunan/kaibigan  ng  ilang  healing  oil  upang  kainin  at  gamitin  sa  pangkasalukuyan,
kasama ng  kaunting  langis  ng  niyog.Martes,  sinabi  niya  sa  akin  na  bumuka  ang  balat  sa
kanyang pisngi at tumambad ang tumor.Sinabi ko sa kanya na ipagpatuloy ang paglalagay ng
langis  ngunit,  kung  wala  ang  langis  ng  niyog,  ang  purong  healing  oil  lang.Direkta  niyang
nilagyan  ng  healing  oil  ang  nakalantad  na  tumor  at  sinabi  niyang  “Nawala  ang  bukol  na
lumalabas  kinabukasan.Nagsimula  itong  matuyo  sa  loob  ng  ilang  minuto  matapos  itong
ipahid.Umalis ito - ang langis ay naglabas ng kanser na parang salve." Nandoon ang cancerous
na tumor, ngayon ay wala na...Dalawang linggo!!!" Jose

“Kumusta Rick Simpson at Jindrich Bayer, gusto kong magbahagi ng napakasayang balita.Ang
mga pag-scan ni Nanay ay nagpakita ng "masusukat" na pagbaba sa laki ng LAHAT ng mga
tumor sa atay at pancreas.Pati ang tumor sa baga niya ay KUMPLETO na, 100% WALA NA!!!
Maraming  salamat  sa  paglibot  ngunit  ang  numero  unong  tao  na  karapat-dapat  sa
pinakamaraming pagmamahal ay si Rick para sa lantarang pagbabahagi ng impormasyong ito
sa mundo sa simula.

Salamat Jindrich sa lahat ng iyong ginagawa kasama ang iyong suportang kabaitan at mga
tagubilin.Alam  kong  naglalakad  pa  rin  kami  sa  mga  egg  shell  kasama  ang  kanyang
diagnosis/prognosis ngunit kung patuloy na bumubuti ang mga bagay (lumiliit o "nareresolba"
ang mga tumor bilang tawag nila dito nang walang karagdagang metastasis).Sa kalaunan ay
padadalhan  ko  siya  bago  at  pagkatapos  ng  mga  medikal  na  ulat  upang  makita  mo  na
nakatulong ka sa pagliligtas sa buhay ng isang hindi kapani-paniwala,  mapagmahal,  aktibo,
mapagbigay na babae, na nasa labas na nagtatanim ng kanyang halamanan.habang nagtatype
ako.Maraming mahal, Barbara"

-- Hi Barbara, salamat, ginawa mo ang aming araw gamit ang iyong e-mail.Kamustahin ang
iyong Nanay para sa amin at siguraduhing hindi siya pupunta para sa anumang iba pang mga
pag-scan o Xray o iba pang nakaka-carcinogenic na kalokohan.Ipaalam sa kanya kung ano ang
kanyang  nararamdaman,  dapat  siyang kumain  ng 120-180g  ng  langis  sa  loob  ng  anim na
buwan o mas kaunti.Kung ako sa kanya, kakainin ko ang mantika araw-araw para sa natitirang
bahagi ng aking buhay, ang kanser ay napakaliit ng pagkakataon kapag mayroong langis sa
katawan.Ang mga dosis ng pagpapanatili ay isang napakahalagang bahagi ng pamamaraang
ito.Best wishes, Jindrich

“Ang asawa ng aking kaibigan ay gumaling sa cancer na ikinatigil ng kanyang mga oncologist
na nagpaalam sa kanya na mayroon siyang 3 buwan.Ito  ang babala:  dahil  natulala sila  sa
kanyang miracle healing ay pinapirma nila siya para sa MRI na may contrast dye tuwing 6 na
buwan.Sa kanyang huling MRI ay nag-react ang kanyang katawan sa tinain at huminto ang
kanyang puso sa MRI at muntik na siyang mamatay.Agree ako kay JB.Ang mga pagsubok ay
kasing lason ng kanilang "mga lunas".Mag-ingat ka."Colette

“Pinagaling  ng  nanay  ko  ang  kanyang  stage  3  small  cell  lung  cancer  gamit  ang  langis!!
Nabanggit ko ba na siya ay cancer free apat na buwan lamang pagkatapos ng diagnosis?Well,
iyon ang nangyari." madaling araw

“May pancreatic cancer din ang tatay ko na kumakalat sa liver at lung niya habang chemo tapos
kumalat ulit sobrang sama ng loob niya at mabilis na lumala.Sinimulan niya ang langis 3 buwan
na ang nakakaraan.Pinakabagong pag-scan noong Lunes ay nagpapakitang lahat ng 7 spot ay
nawala at ang cancer sa pancreas ay lumiit.Ang pakiramdam niya ay 100% na mas mabuti at
may kalidad ng buhay pabalik.Ang langis ay talagang kamangha-manghang. Lisa

"Ang aking ama ay nasa langis din para sa cancer sa pancreas na kumalat sa pitong iba pang
mga lugar.Siya ay nasa langis sa loob ng 5 buwan.Lahat ng pitong spot na lumitaw habang
nasa  chemo  ay  nawala  mula  nang  simulan  ang  langis  at  ang  cancer  sa  pancreas  ay
lumiit.Iniligtas ng langis ang kanyang buhay!” Lisa
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“Hi, gusto ko lang sana kayong i-update.Si Tatay ay nagkaroon ng panibagong pag-scan mula
noong simulan ang langis 5 buwan na ang nakakaraan para sa pancreatic cancer.Ang huling
pag-scan ay nagpakita na ang cancer sa pancreas ay lumiit at ang iba pang 7 spot na lumitaw
habang siya ay nasa chemo ay nawala mula nang simulan ang langis.Ang mga bagong resulta
ay nagpapakita na ang kanser sa pancreas ay lumiit muli at wala nang iba pang mga batik na
madugong hindi kapani-paniwala kung iyan ang dahilan kung bakit ang pancreatic cancer ay
nakamamatay dahil sa bilis ng pagkalat nito.Kaya't ang 8 buwan kasama ang 5 ng mga buwang
iyon gamit ang oil dad ay mahusay na gumagana.Sa katunayan, mas mabuti ang pakiramdam
niya ngayon kaysa noong una siyang na-diagnose.Kaya salamat  muli  Rick,  JB at  lahat  ng
tumulong na mailabas ang impormasyong ito.Kung hindi dahil sa mantika wala ang tatay ko!!”
Lisa

“Noong  Oktubre  2013  na-diagnose  ang  tatay  ko  na  may  lung,  lymphoid  at  pancreatic
cancer.Ang pancreatic cancer ay isang 95 porsiyentong rate ng pagkamatay.Binigyan nila siya
ng 2-4 na buwan upang mabuhay.Sinimulan namin siya sa langis kaagad, sa sandaling marinig
namin ang tungkol sa bagay na ito.Noong Marso 26, 2014 na-diagnose na walang cancer ang
tatay ko.Kahanga-hanga!!Ang langis na ito ang nagligtas sa buhay ng aking ama.Mas masarap
ang tulog niya at mas masarap din kumain.” Melissa

"Ang aking ama ay nasa stage 4 na pancreatic cancer din.Nagkaroon din siya ng 10 spot sa
atay...huling bahagi ng Nobyembre 2012 iyon.Mayroon na siyang 1 spot sa atay (.08) at 1 spot
sa pancreas (8 mm).Tinatalo namin ito.Gulat na gulat ang mga doktor niya.Siya ay tumataba at
lahat sa lahat ay maganda ang pakiramdam.Ang Cannabis infused oil ay mabuti din." Angie

-- Huwag paglaruan ang diluted na gamot, Angie.Ito ay mabuti para sa pangkasalukuyan na
paggamit ngunit hindi mo nais na bigyan ng cannabis infused oils ang mga pasyente ng cancer
bilang kanilang tanging paggamot.Pinakamahusay na gumagana ang full power full spectrum
attack.

Lalo na para sa mga "kailangang" pumunta sa pag-scan "masyadong tingnan" kung paano ito
gumagaling.Ang ganitong mga tao ay dapat na awtomatikong magdagdag ng isa pang 60g ng
langis sa protocol dahil sila ay hindi kinakailangang dumaan sa isang napaka-carcinogenic na
pamamaraan  "upang  makita"  kung  ano  ang  kanilang  nararamdaman.Ang  pag-usisa  ay
nagkakahalaga ng pera, pasensya na.Congratulations and best wishes.Napakagandang makita
ang tagumpay ng mga taong iba ang iniisip.JB

"Ako ay isang stage 4 na pancreatic cancer survivor salamat sa langis na ito.Nagsimula ako ng
chemo noong Disyembre 2013, lahat (higit sa 200) iba pa sa pag-aaral ay namatay.Ako lang
ang kumuha ng mantika at kinailangan pang itago sa doktor.Ngayong lumabas na ako tungkol
sa langis at binibigkas niya akong walang kanser noong ika-5 ng Hunyo, sinusubukan pa rin
niya akong kumbinsihin na ipagpatuloy ang chemo.tumatanggi ako!Lahat ng ginawa ng doktor
na ito ay naging mali ngunit lahat ng sinabi ni Rick Simpson ay naging totoo.Ang aking mga
medikal na tala ay nagpapakita kung ano ang sinabi ng mga doktor, I should've died by January
yet here I am in late June.Salamat Rick!Ang langis ay nagligtas sa akin mula sa kanser Sana ay
nailigtas ako nito mula sa chemo. Buddy

“Ako ay factual proof na ang RSO ay may direktang epekto sa MPNST at NF1.Ang mga medikal
na rekord, MRI, PET, CAT scan ay nagpapatunay ng makabuluhang pagbawas sa laki at avidity
ng tumor. Kristyne

"Mayroon akong 3.7cm na tumor sa aking testicle.Gumagawa ako ng isang gramo sa isang
araw ng RSO na walang ibang gamot at nang bumalik ako sa doktor ay nataranta siya.Wala na
raw ang  tumor  at  hindi  niya  maipaliwanag.Kaya  sinabi  ko  sa kanya  na  kumukuha  ako  ng
RSO.Sinabi niya "Hindi ako masyadong edukado sa paksa ngunit sasabihin ko na iyon lang ang
dahilan para mawala ito." Kamakailan lang ay nagkaroon ako ng isa pang popup at sa tingin ko
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ito ay dahil hindi ako nagsagawa ng maintenance dose.Kaya gagawa ako ng isa pang gramo sa
isang araw sa loob ng 30 araw at tingnan kung ito ay mawawala tulad ng huli.Tapos siguraduhin
mong i-maintain ko pagkatapos.” Brandt

“Ok my Peeps.Ngayon ang araw na inaasahan ko lang na mangyayari.Ang mga resulta ng
biopsy  ay  nasa.NAKAKATANGGA PA LANG NG KUMPIRMASYONG SI  Corrie  Yelland  NA
100% NA ANG KANYANG KANSER AY NAWALA NA!!!!CANCER FREE AKOEEEE!!!!!Wala
kahit na anumang dysplasia pabayaan ang malaking C.

Sa aking hindi  kapani-paniwala,  kamangha-manghang mga kaibigan na sama-samang may
pananagutan para sa akin na kayang bayaran ang gamot=walang mga salita upang ilarawan
kung gaano ako nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo.Kahanga-hanga kayong lahat!

Kay Heather na unang nagpadala sa akin ng RUN FROM THE CURE -- Literal na binago ng
video na iyon ang buhay ko.Sinong mag-aakala, uy?Mahal kita!Kay Rick Simpson, kay Jindřich
Bayer mula sa kaibuturan ng aking puso...SALAMAT sa iyong kaalaman at suporta.Buhay ako
ngayon dahil sa inyong lahat!

Tunay akong pinagpala na magkaroon ng napakagandang pamilya at mga kaibigan.” Corrie

“Hi Jindrich, isang maikling tala lang para ipaalam sa iyo na nagpatingin ako sa aking doktor
ngayon.Ang ulat ay nagsasabi na ang kanser (anal canal cancer) ay hindi na nakikita.Noong
nakaraang taglagas, sinabi sa akin na mayroon akong 2-4 na buwan kung hindi ako gumawa ng
radiation.Pinili kong huwag gumawa ng radiation at subukan ang RSO sa halip.Malinaw, ito ay
nagtrabaho!From the bottom of my heart, thank you, Thank you, THANK YOU kay Rick at sa
sarili mo!!!!“ Corrie

-- Corrie, btw, anong cancer iyon?Lagyan ng mantika ang peklat, baka mawala din.Gayon pa
man, lumayo sa mga doktor, wala nang mga pag-scan atbp., at siguraduhing kumain ka ng mas
maraming langis bilang mga dosis ng pagpapanatili hangga't maaari.JB

"May pagkakataon akong makausap si Rick mga 2 buwan na ang nakakaraan sa isang palabas
sa  radyo...Sinasabi  ko  sa  kanya  ang  tungkol  sa  kung  paano  ako  natulungan  ni  rso  nang
husto...Nagkaroon ako ng parehong cancer kay Farrah Fawcett...Kanser sa anal canal...medyo
bihira ito...para hindi malito sa colorectal cancer...and I have NOOOOOOOOO intention of ever
stop the oil.” Corrie

-- Wala rin akong balak na ihinto ang paggamit ng langis, medyo naiintindihan iyon.JB

"Ang aking pinakabagong kwento ng tagumpay.Ito  ay isang babaeng nasa late 50's  na na-
diagnose na may Stage 3, ngunit napakalapit sa Stage 4 Lung Cancer.Ngayon natanggap ko
ito: "Buweno, nagpunta ang nanay ko para sa kanyang CT scan isang buwan na ang nakalipas
at ibinalik ang kanyang mga resulta ilang araw na ang nakalipas.Ito ay ganap na nawala!Binasa
ito ng kanyang doktor at sinabing ang mas malaking masa ay malinaw at wala nang natitira...

Siya  ay  may  COPD  pa  rin  ngunit  gagawin  namin  iyon  at  ang  kanyang  paninigarilyo
lol...Maraming  salamat  sa  lahatang  payo  at  kaalaman  sa  mga  bagay  na  hindi  natin
namamalayan.Nagtagpo ang lahat  ng may dahilan at  sobrang saya namin.Pagpalain ka ng
Diyos at ang iyong pamilya." Corrie

-- Ang kusang pagpapatawad ng kanser sa baga ay tila nakakagulat na madalas na nangyayari
sa pagkakaroon ng langis ng cannabis.JB

“After just 4 grams we saw a drastic change in the blood reports (ESR) and the kidney test of
my father who has a bladder cancer, he is sleeping well, smiling, sana lang bumalik siya sa
normal, looking at Rick Simpson's dedikasyon at kumpiyansa, sumalungat ako sa lahat ng mga
doktor at hindi ko hinayaang dumaan ang aking ama sa Chemotherapy, hanggang ngayon ay
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hindi ko pinagsisisihan ang aking desisyon. Salamat, Rick Simpson.” Arpit

“Kakatanggap lang ng ilang KASABAY na balita na gusto kong ibahagi sa inyong lahat.May
babae  po  ako  dito  sa  BC,  itinuro  ko  ang  tamang  direksyon  na  may  breast  cancer.Nag
metastases na ito sa kanyang baga, tiyan at utak.Siya ay nasa med sa loob ng isang buwan at
nagpatingin sa kanyang oncologist kahapon.Lahat ng tumor ay lumiit,  at ang kanyang tumor
marker test ay NORMAL.Isang beses pa Peeps – CANABIS OIL KILLS CANCER!” Corrie

"Ok,  lahat  ng aking kahanga-hangang Peeps,  ito ay magiging isang mahabang pagbabasa,
ngunit sa palagay ko ay maaaring natamaan ko ang PAYDIRT kahapon.Hindi ko pa nakikita ang
aking  dentista  simula  noong  Setyembre.Noong  panahong  iyon,  nasa  kalagitnaan  ako  ng
pakikipaglaban para sa aking buhay.Ang aking dentista ay sinabi sa puntong iyon na ako ay
may cancer.Nagkaroon kami ng karaniwang pag-uusap, kung saan sinabi ko sa kanya na hindi
ako gumagawa ng radiation at gumagawa ng "alternatibong paggamot".Noong panahong iyon,
tinanong niya kung ano ang ginagawa ko.Nag-aalangan akong sabihin sa kanya, dahil kilala
siya sa kanyang "katigasan", ngunit sinabihan siyang manoodRun From the Cure.Tinawag niya
talaga ako pagkatapos niyang mapanood.Sinabi niya na bilang isang medikal na propesyonal,
siya ay madalas na nasa kahon, na siya ay may isang kapatid na lalaki, (isang doktor), at isa
pang kapatid na lalaki, (isang pharmacologist) at kung minsan ay "wala silang lahat ng mga
sagot."

Fast forward sa kahapon.Natigilan siya nang makita kung gaano ako kaganda, at saglit na hindi
nakapagsalita  nang  sabihin  ko  sa  kanya  na  gumana  ang  Cannabis  Oil.Nagsimula  siyang
magtanong ng kung anu-anong tanong.Marami sa kanila ay "mga katanungang siyentipiko" na
hindi ko masagot.Nagtanong siya tungkol sa mga klinikal na pagsubok, iba't ibang kondisyon ng
sakit na ginagamot sa Cannabis atbp.Gusto niyang makipag-usap sa kanyang kapatid tungkol
sa aking sarili,  pati  na rin  sa Cannabis bilang isang "lunas"  ng cancer,  at  gusto rin  niyang
magsaliksik ang kanyang kapatid ng Cannabis bilang gamot.Ok lang ba kung kinuha niya ang
cell number at email address ko?

Dito  ito  nagiging  malaki.Ang  kanyang  kapatid  na  si  Dr.  Jake  Theissen,  ay  dating  Dean  at
nagpasimuno sa programang Pharmacology sa Waterloo University.Isa na siyang consultant
para sa mga kumpanya ng gamot at dalubhasa sa "Mga Bagong Diskarte sa Paggamot sa
Kanser." Mahigpit siyang nakatali sa Canadian Cancer Society.(Gayundin, siya ang hiniling ng
gobyerno na pangunahan ang pagtatanong sa diluted chemo scandal.) Sinasabi ni John, na
madalas sabihin ng kanyang kapatid na lalaki, kailangang mayroong mas mahusay doon para
sa paggamot sa kanser.Isang bagay na natural,  sa halip na kemikal.Sinabi ko sa kanya na
"huwag nang tumingin pa." Ang Cannabis ay ang "isang bagay na natural." Corrie

"Ang aking asawa ay orihinal na na-diagnose na may prostate cancer halos 6 na taon na ang
nakakaraan.Nagtiwala kami sa medikal na komunidad at nagpunta sa tradisyunal na daan ng
paggamot  para  lang  masabihan  na  kami  ay  isang  "catastrophic  failure"  sa  4.5  taon  nang
bumalik ang cancer.Patuloy akong nagsaliksik nang halos 2 buwan sa lahat ng alternatibong
therapy, kasama ang iyong langis ng abaka, at sa loob ng 3 buwan ay bumaba sa kalahati ang
bilang ng cancer ng asawa ko.Makalipas ang sampung buwan at ang kanyang PSA ay bumaba
sa .11 - hindi nakikita.

Napakalungkot  na  marinig  na  ang  ating  gobyerno  ay  tumatangging  kilalanin  ang  anumang
alternatibong gamot, kabilang ang langis ng abaka, sa paggamot ng sakit, gayunpaman tulad
mo ay wala kaming iba kundi pangungutya mula sa mga "propesyonal"  at  maging sa ilang
miyembro ng pamilya.Ang lahat  ng "mga lipunan" doon ay malalaking grupo ng kontrol  ng
pharma ngunit "naiintindihan ko" tungkol sa pagbuwag sa isang sistema ng milyun-milyong tao
na nagtatrabaho sa isang industriya na napakatiwali na umaakyat sa $20B sa isang taon na
hindi na magkakaroon ng lunas.sinasadya!!

- 78 -



Ang buong prosesong ito ay naglantad sa akin sa kung gaano talaga kalalim ang butas ng
kuneho at ako ay kasalukuyang nasa proseso ng pagsusulat ng isang libro tungkol sa aking
mga  natuklasan  na  angkop  na  pinamagatang  "ikonekta  ang  mga  tuldok."Isa  itong
makasaysayang  pananaw ng  GMO,  industriyal  na  pagsasaka,  at  malaking  pharma  at  ang
epekto nito sa kalusugan ng bawat indibidwal.Patuloy kitang susubaybayan sa web site na ito at
hilingin sa iyo ang lahat ng pinakamahusay at mabuting kalusugan.Salamat sa lahat ng iyong
ginawa at patuloy na ginagawa.Taos-puso, K”

"Isang kaibigan, sa mga huling yugto ng kanser, nagdurusa sa pamamagitan ng torture program
ng chemo at radiation para sa leukemia, natutunan sa pamamagitan ng ubasan ang tungkol sa
"Run from the Cure" at nagpasyang subukan ang langis matapos ang lahat ng iba pa ay nabigo
na gamutin ang kanyang sakit.Sa kasamaang palad, huli na niyang iniwan ang sarili para iligtas
ang kanyang sarili ngunit nailigtas ako ng kanyang kaalaman at pagmamalasakit.Ang langis na
hindi niya nagkaroon ng pagkakataong gamitin ang nagpasimula sa akin sa aking daan patungo
sa paggaling.” Stephan

“Napatingin ang biyenan ko sa kanyang Oncologist Dr. kaninang umaga para sa kanyang check
up.Natahimik  si  Dr.Ang  aking  biyenan  ay  may  leukemia  sa  loob  ng  15  taon.Siya  ay  nasa
langis.Ngayon, bumalik na sa normal na limitasyon ang kanyang white blood cell count.Anong
cancer??ANG CANNABIS OIL AY NAGPAPAGALING NG MGA TAONG KANSER!” Karen

-- “Wala nang mas mahusay kaysa sa isang Dr. na pinatahimik!hehe Love it!Nabuo ang araw
ko!" Jackie

“Hello ulit Rick!Sana mahanap ka ng e-mail na ito.Sumulat ako ngayon upang tanungin ka kung
gaano katagal dapat manatili sa langis ang isang pasyente?Mayroon kaming isang pasyente na
may  malaking  tumor.Nagsimula  siya  noong  Marso  15  at  umabot  na  sa  40  gramo  sa
ngayon.Siya ay  nasa 1.5 gramo o higit  pa/araw mula  noong ika-2  araw.Huminto ka ba sa
Therapeutic dose na 60 gramo?Ang pera ay isang kadahilanan para sa pasyenteng ito.Wala pa
siyang binabayaran sa gamot niya hanggang ngayon.Ang kanilang Caregiver ay nag-donate ng
unang  60  gramo  ng  langis,  ngunit  hindi  maaaring  magbigay  ng  libreng  gamot
magpakailanman.Salamat sa iyong input.Pinahahalagahan ko ang iyong pananaw.Taos-puso,
Janet"

"Mahal na Janet, sinasabi mo na siya ay nasa 1.5 gramo o higit pa sa isang araw mula noong
ikalawang  araw.Ang  langis  na  ginagawa ko  ay  napakalakas  na  kadalasang  tumatagal  ang
karaniwang tao ng mga 5 linggo bago makarating sa punto kung saan makakain sila ng 1
gramo sa isang araw.Maaaring may problema sa strain na ginamit upang makagawa ng oil
hemp  strain  na  ito  ay  maaaring  mag-iba  nang  malaki  sa  kanilang  mga  kakayahan  sa
pagpapagaling  kaya  ang  problema  ay  ang  strain.Karaniwan  sa  oras  na  ang  pasyente  ay
nakakain ng 60 gramo ng langis ay wala na ang kanser.Ngunit kung hindi, patuloy kong ibibigay
sa kanila ang langis hanggang sa ito ay.Ang oras na kinakailangan at ang dami ng langis na
kinakailangan ay maaaring mag-iba nang malaki sa bawat tao.Lahat tayo ay magkakaiba at ang
ilang mga tao ay mas mabilis na gumaling kaysa sa iba.Karaniwan ang mga taong napinsala
nang husto ng chemo at radiation ay mangangailangan ng mas mahabang paggamot at mas
maraming langis.Kailangang alisin ng langis ang lahat ng pinsalang naiwan nitong tinatawag na
mga paggamot.Ang payo ko ay subukang gumawa ng langis mula sa isa pang malakas na
indica strain ngunit  sa lahat ng paraan panatilihin siya sa langis ito lamang ang alam kong
maaaring magligtas ng kanyang buhay.Best Wishes, Rick Simpson”

“Hindi  ka  maililigtas  ng  langis  ng  cannabis  mula  sa  nakamamatay  na  chemotherapy.Mas
makakatulong ang langis kung tumanggi ang pasyente sa chemo.” Steve

"Hindi ako sigurado kung ito ay isang tagumpay- Ngunit tiyak na binibilang ko ito bilang isa!
Kung sakaling may magtaka kung bakit lalaki ang boses ko, hindi dahil sa naninigarilyo ako o
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ano pa man- hindi ako naninigarilyo,  kundi dahil  tinanggal ko ang thyroid ko.Ako ay 51 (at
kalahati!) at gumamit ng langis mula noong 20's ko.Lagi ko na lang nakitang nakakatuwang
mag-vaporize.Ilang  taon  na  ang  nakalilipas-  Nagsimula  akong  magkaroon  ng  problema  sa
paglunok, at nakita ng aking mga doktor ang mga node sa aking thyroid.Mga node sa aking
thyroid  na  kailangan  kong  pumunta  para  sa  pagsusuri  sa  kanser.Kapag  ginawa  nila  iyon-
nagdidikit lang sila ng malaking karayom sa iyong lalamunan at pumasok sa mga node upang
masuri.Hindi ka nila binibigyan ng kahit ano- walang pampamanhid- dahil sa lokasyon.Kaya-
gawin ito ng ilang beses at tingnan kung maaari kang maupo.Anyway- pagkatapos masaksak
ng 6x- at lumaki ang thyroid ko nahirapan akong lumunok at huminga- inalis ko ang thyroid
ko.Sa  lahat  ng  cancer  sa  aking  pamilya-  naisip  ko  na  mauuna  ako  sa  laro.Walang
Kanser.wala.Ako lang sa pamilya ko ang nakatakas sa cancer sa ngayon.Gumagawa ako ng
langis mula noong 20's ko.Nagkaroon ako ng halos lahatcancer test out there dahil sa family
history- and nada so far Thank God!Gawa ka ng math :-)” Janet

“Maraming  beses  kong  ibinahagi  ang  Phoenix  Tears  ni  Rick  Simpson  sa  aking  Facebook
wall...tapos isang araw ang isang kaibigan ko ay nasa death bed na may Lymphoma.Nang
makita niya ang mga post ko sa mantika, agad siyang nag-take ng mantika at CANCER FREE
na!Ang kanyang mga doktor ay namangha.Sinabi  nila  sa kanya na mayroon siyang tatlong
buwan upang mabuhay… MALI SILA.” Jamie

"Ako ay ginagamot ang isang babaeng may TERMINAL na cancer, gamit ang RS hemp oil at sa
wakas ay gumagaling na siya.GUMAGANA SIYA!" voodootattooo

“Ginagawa ang parehong bagay ngayon.25% THC SKYWALKER OG, huling OG oil ang PSA
ko ay 160.Pagkatapos ng 100 gramo ngayon ay 7 na." Jimmy

"Hi Chris, Update...mawawala na ang cancer...nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang
nalilitong  oncologist  kahapon  ng  umaga.Kadalasan  ay  mayroon  kaming  face  to  face
appointment ngunit tinawagan niya siya sa pagkakataong ito upang ipaalam sa kanya ang mga
resulta ng lahat ng mga pag-scan na ginawa ilang linggo na ang nakakaraan.Atay - hindi na
makikita ang cancer.Ang kanser sa baga, isang kanser sa baga ang nawala at ang isa pang
kanser sa baga ay makabuluhang nabawasan.Hindi niya binanggit ang dibdib bagaman...Kaya
tinatawagan  siya  ni  Nanay  para  sa  ilang  katanungan  at  mag-set  up  ng  appointment  para
makapasok  kami  at  makausap  siya  at  matingnan  ang  nakaraan  at  kamakailang  mga pag-
scan.Natatakot  ako  na  medyo  nabigla  siya  nang  magsimulang  magsalita  si  Dr.  tungkol  sa
pagkawala ng kanyang liver at lung cancer na nakalimutan niyang itanong tungkol sa kanyang
dibdib.

Ang lahat ng mga pag-scan ay para sa isang prescreening para sa isang bagong pagsubok sa
hormone therapy...ngunit sinabi ng Dr. na hindi na siya kandidato para sa pag-aaral ng hormone
bilang isang pasyente ay dapat magkaroonpaglagosa mga lugar na may kanser at lahat ng
kanyang  mga lugar  ay  HINDI  lumalaki  ngunit  namamatay.Kami  ay  higit  sa  buwan sa mga
resulta ng langis!!!Nang makausap ko si Rick isang buwan o higit pa ang nakalipas tungkol sa
aking ina, iminungkahi niya na dapat siyang pumunta sa pangalawang 90 araw na paggamot at
kaya pinaplano namin iyon sa simula ng Setyembre.Pansamantala ay ilalagay namin siya sa
isang  dosis  ng  pagpapanatili.  Wow!Alam  niya  sa  simula  ng  paggamot  na  ang  langis  ay
gumagana sa kanyang mga tumor ay nararamdaman niyang lumiliit  at  nawawala ang mga
ito.Lubos kaming nagpapasalamat na ipinakilala mo sa akin ang iyong ideya sa dokumentaryo
at ibinahagi ang paggamot na ito.Walang hanggang Nagpapasalamat, Cindy"

"Kamusta mahal na Corrie...Nais ko lang ipaalam sa iyo na ibinigay ko ang langis na mayroon
ako mula sa aking ina sa kaibigan ng isang kaibigan na may kanser sa suso...Uminom siya ng
isang buwan at nasa remission na ito...Ang ilang mga selula ng kanser ay patay sa tumor...At
ang doktor ay namangha at positibo at tila kung siya ay may mas mahusay na mga resulta sa
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susunod na magsisimula silang gumawa ng isang bagay tungkol sa langis.Ako ay napakasaya
at nagpapasalamat sa Diyos sa pagpayag na maibigay ko ang impormasyong iyon tungkol sa
langis ng cannabis sa babaeng ito..:)) So wished my mom could have taken the oil everyday...”

“Hi Rick, may good news ako.Hindi na kinaya ng nanay ko ang pag-unawa na may cancer siya
sa kanyang dibdib, kaya sumailalim siya sa operasyon.Gayunpaman, kumain siya ng 30g ng
dosis, at umiinom siya ng ilang mga herbal na tsaa mula sa isang lalaki na mayroong lahat ng
uri ng mga halamang medikal at inilagay din niya ang mga bendahe mula sa mga halamang
ito.Anyway, nang ilabas ng mga doktor ang cancer na iyon, hindi lalampas sa 7mm ang laki nito
at 100% tissue, 1% lang ang active, at malignant at nasa dying phase.Tinitingnan ito ng 3 mga
doktor, at sinabi nila na hindi pa sila nakakita ng ganoon ...Kaya, kung pumunta siya ng higit sa
1 o dalawang linggo nang walang operasyon, mawawala ang lahat.Ngayon, araw-araw siyang
umiinom ng langis para sa 1 at kalahating gramo at naiintindihan niya ngayon na ang operasyon
ay ganap na hindi kailangan.

Gayunpaman, mas kalmado na siya ngayon kaysa noon, dahil nabigla siya, kaya hindi namin
siya maalis sa operasyon...ngunit ngayon ang lahat ay mabuti, at ang mga halamang gamot at
ang langis ay ginawa rin ang trabaho nito.Anyway, binigyan siya ng mga bobong doktor ng 23
radio therapies, pero sabi niya hindi niya gagawin at sinabi ng doktor between the lines na tama
siya.Hindi kapani-paniwala kung gaano kalayo ang nararating ng mga doktor na ito.Kumusta
ang lahat, Rick.Maraming salamat sa rekomendasyon, at magbigaymaraming salamat ulit kay
Jindrich.” Sasa

“Rick...kakaalis  lang  ng  brain  tumor  sa  ulo  ng  isang  kaibigan...may  mga  batik  siya  sa
baga...gusto nilang magpa-chemo at  radiation...Ang pag-inom ba ng langis ay isang basura
habang nasa chemo at radiation?Kapansin-pansin na makita kung ano siya pagkatapos alisin
ang tumor sa utak, siya ay 80% na mas mahusay kaysa noong nakaraang linggo na may bagay
na iyon sa kanyang ulo...Gusto kong sabihin sa kanya na huwag magpa-chemo at radiation at
mag-mantika pero hindi ko naman choice...” Sharon

-- Sharon, madaragdagan nito ang kanyang pagkakataong mabuhay.Ngunit kung tutuusin, kung
kukuha siya ng chemo kakailanganin niyang uminom ng 120-180g ng langis pagkatapos para
lang mabawi ang pinsala.Siyempre, iyon ay kung nakaligtas siya sa pagkalason.Magandang
pagbati, JB

"Para sa lahat ng chuckleheads na nag-iisip na si Rick Simpson ay isang manloloko, dapat
mong malaman na pinagaling ni Michelle Aldrich ang kanyang stage 3 lung cancer gamit ang
cannabis  oil,  na  ibinigay  ni  Valerie  Corral  at  WAMM!Bakit  hindi  makapagsabi  ng totoo ang
media at mga doktor kahit minsan?!Nakakagamot ng cancer ang Cannabis, goddamit!!!At ang
mga iresponsableng tao ang nagsisikap na patahimikin ang katotohanang ito, hindi ang mga
taong  tulad  ko  at  ni  Tommy na  gustong  malaman  ng  mundo  ang  katotohanan  tungkol  sa
cannabis at cancer." Steven Hager

"Gusto ko lang magpasalamat kay Rick Simpson, JB at sa sinumang tao na nakaugnay sa
ginawa ni Rick sa mga nakaraang taon.Ang aking asawa ay na-diagnose na may mga tumor sa
utak halos 18 buwan na ang nakakaraan at ang mga oncologist ay sumuko sa kanya kaagad
dahil siya ay nasa kanyang ika-3 taon ng yugto 4.Sinimulan namin ang langis noong unang
bahagi ng 2014 at nagkaroon kami ng parehong pagbawas sa laki ng tumor at pagtaas ng
kalidad ng kanyang buhay.Halos 18 buwan mula sa diagnosis  ng tumor sa utak ang aking
asawa ay nagmamaneho pa rin araw-araw at nakakapagtrabaho ng 3 araw sa isang linggo
upang panatilihing abala ang kanyang sarili.Ang kanyang mga antas ng enerhiya ay unti-unting
bumabalik at mahal niya ang katotohanan na ang kanyang buhok ay lumalaki!LOL - hindi ito
magiging posible kung hindi dahil  sa pagsusumikap at  pagpupursige ng mga taong katulad
mo.Maraming salamat at ipagpatuloy ang mabuting gawain.” Barry
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"Na-diagnose ako 5 linggo na ang nakakaraan na may tumor na 12 mm ang laki  sa aking
kanang ibabang baga.Naglagay ako ng 1/3 g ng RSO na ginawa ko sa aking sarili na isang
malalim  na  ginintuang  kulay,  sa  isang  maliit  na  kapsula  ng  gelatin  at  ipinasok  ito  bilang
suppository 2 beses sa isang araw sa tulong ng isang pantubo na "katulad ng syringe" na tool
na matatagpuan sa isang babae paggamot ng yeast infection cream na nasa aking aparador.Ito
ay  isang  napakahusay  at  madaling  paraan  upang  maipasok  ang  suppository
capsule...Pagkatapos ng ilang pag-scan sa sumunod na 4 na linggo, lumiit ng 1 mm ang laki ng
tumor at hindi aktibo...na nangangahulugang PATAY!!!Ito ay tumagal ng 4 na linggo, at ngayon
ay hindi pag-aalala sa kanser na si Dr.Salamat sa payo JB...It was absolutely non euphoric as
well.Bilang karagdagan dito, ako ay nakakain ng 1 gm ng parehong langis 3x sa isang araw.1
MONTH at pinatay nito ang cancer ko!!” Gabriella

“Salamat Rick Simpson!!Ang langis ng Cannabis ay gumaling sa 8.8 taong pakikipaglaban sa
kanser sa utak ng aking 15 taong gulang na anak na babae sa mga buwan!!!!Pagpalain ka ng
Diyos!!!!!!" Karen

“Hi  everyone,  I  got  good  news.Nakuha  ng  misis  ang  resulta  ng  PET  scan  nitong
Lunes.Nagkaroon siya ng cancer sa loob ng 5 taon pagkatapos ng 6 na round ng chemo at
isang stem cell transplant, pagkatapos ay bumalik pa rin ito.6 na buwan na ang nakararaan,
magpapa-transplant  pa  sana  siya  ngunit  nakansela  ito  dahil  wala  silang  mahanap  na
donor.Kaya nagsimula siya sa langis.Noong Lunes sinabi sa amin ng doktor na wala na ang
cancer.Salamat sa langis, Rick.Ikaw ang lalaki, salamat." Luc

-- Salamat, Luc.Ang dokumentasyong medikal ay higit na malugod.Dapat siyang manatili  sa
isang dosis ng pagpapanatili.Kumain ako ng mas maraming mantika hangga't maaari hangga't
maaari.Iwasan siya sa higit pang mga pag-scan, kung maaari.Ang isang patotoo sa video sa
Youtube ay magiging mahusay.Magandang pagbati, JB

"Gusto kong pasalamatan si (xxx) para sa langis na naibigay para sa aking kanser!!Sa ngayon,
wala pang cancer na makikita sa katawan ko!!Ito ay talagang gumagana mga kamag-anak, ang
patunay ay nasa aking mga talaang medikal!Maraming salamat at malaking props sa Tears!!!”
Becky

"Thumbs up kay Jindrich, tama siya tungkol sa topical application na direktang inilapat sa balat
kaysa  sa  benda.Ang  pagkakaiba  ay  parang  gabi  at  araw."  Ronnie  Smith
-- Syempre.Ang mga tincture na may 20-30-50% na langis ay mahusay din, dahil madali silang
nakakakuha sa ilalim ng ibabaw.Sa ilang mga kaso, ang hemp seed oil (o shea butter) at hemp
oil mix ay lubhang kapaki-pakinabang din.Ngunit lohikal, mas maraming langis ang natatanggap
mo sa sugat, mas mabuti.JB

“Isinulat ko noon na nagkaroon tayo ng tagumpay sa paggamot sa kanser sa suso.Ngayon
sinabi ng mga doktor sa pasyente na napakaganda ng kanyang mga resulta kaya kailangan
niyang magtrabaho.Ang sabi ng pasyente ay THANK GOD at ang sabi ng doktor ay kailangan
niyang magpasalamat sa kanya hindi sa diyos at tinatanong ko kung bakit wala siyang nagawa
kundi ang patuloy na sabihin sa kanya na kailangan niyang magpa-chemo at radiation...baliw
doc...

But we took it to next level, we are healing someone's face because it was destroyed with pills 5
years ago.Ang taong ito ay nagkaroon ng malaking problema sa bituka at iniisip nila na ito ay
kanser sa una at binibigyan nila siya ng ilang matapang na tabletas na kaysa sa sinira ang
kanyang mukha ay para siyang palaka.Pagkatapos ay sinabi nila na ito ay maaaring Crohn's
disease at iba pa at iba pa.

Ang punto ko ay sinusubukan ng taong ito na pagalingin ang kanyang mukha sa loob ng 5 taon
nang walang tagumpay.Naglagay siya ng langis ng abaka sa kanyang mukha nang 5 beses at
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muli ay hindi kami makapaniwala sa hitsura ng kanyang balat ngayon.OMG she is so happy
now she can be herself again.

I try to take some pictures but in every 3 days but the skin healed so fast that I can't show you
how did her face look before, but with her permission we will in following days show her old
pictures (ang balat lang ng mukha niya) at bago para makita niyong mga tao ang pagkakaiba...”
Jasmin

“Ako ay isang 39 taong gulang na babae na may 2 taon at nakilala ang kanser sa suso.Ang
langis na ito ang aking gamot at lunas.Ang mga taong ito ay puno ng kasakiman.Wala silang
ideya sa sakit at dalamhati na pinagdadaanan natin at ng ating mga pamilya.Makasarili lang na
katakawan.Karma.” Sally

"Well,  dalawang  linggo...Sinabi  ng  doktor  na  mayroon  akong  2-3  cm  na  tumor  sa  aking
pantog.Gusto  niya  akong  dalhin  ng  diretso  sa  OR.Nawala  ito  nang  wala  pang  14  na
araw.Kinumpirma ng CT scan.Na-diagnose noong 2/15,  ginawa ang CT scan noong 2/29."
Gersh

"Ang  CT  scan  na  ito  ay  ginawa  14  na  araw  pagkatapos  ng  isang  2-3  cm  na  tumor  ay
naobserbahan, sa pamamagitan ng saklaw, sa aking pantog.Sa loob lamang ng 14 na araw,
gamit  lamang  ang  mahahalagang  langis  ng  cannabis,  walang  tumor  na  nakikita  sa
pantog.Cannabis  lang  ...  14  na  araw  ...wala  na.Mga  mambabatas  mangyaring  unawain
ito.Huwag mong kunin ang gamot ko.Ito ay hindi lamang isa pang paraan upang malasing.Ang
gamot na ito ay nagliligtas sa aking buhay." Gersh

“OK...Natanggap ko ang ulat ng patolohiya.Ang tumor sa aking pantog ay lumiit bago nila ito
inilabas.Sa huling pagkakataon na nakita ito ng doktor, may sukat itong mga 2.5 cm.Nang alisin
nila ito, lumiit ito sa 0.5 cm.Iniisip ko kung ano ang sasabihin ng doktor tungkol dito." Gersh

“8 buwan na ang nakalipas, nakakita sila ng mga tumor sa aking pantog, na mukhang maliliit na
spikey  urchin.Pathology  ulat  sinabi,  sila  ay  mataas  na  grado,  napaka-agresibo  malignant,
carcinoma.Maaari silang maputol.Sinubukan ko ang ilang lokal na paggamot, ngunit kinailangan
kong  ihinto  dahil  masyado  akong  nagkasakit.Ang  aking  pangalawang  operasyon  noong
Disyembre,  nakakita  sila  ng  higit  pang  mga  tumor  at  isang  bagong  lubhang  agresibong
malignant na kanser na nakahiga sa dingding, kaya hindi nila ito maputol.Ang ganitong uri ay
mabilis na kumalat sa ibang mga organo.

So that why nung nagpakita ang surgery kahapon, WALANG CANCER, at sabi ng doctor ko
malinis  ang  pantog  ko,  parang  bata,  parang  himala!Ngayon,  narito  ang  ginawa  ko  kung
interesado ka.Huwag kang matakot, gamitin mo lang ang kaya mo at i-enjoy mo pa rin ang
gusto mo in moderation...” Michelle

“May stage 4 pressure sore/ulcer ang kapatid ko.Sa 4 na yugto lamang, ang yugtong ito ay
walang lunas.Ayon sa western medicine, kapag naabot mo na ang stage 3, hindi ka maaaring
gumaling nang walang skin grafts.Nakikita ang buto at mga tisyu, ngunit ang pangkasalukuyan
na RSO sa loob ng 3 araw ay naging sanhi ng paglitaw ng bagong paglaki ng balat!Tinawag ito
ng mga nars ng hospice na 'isang himala.' Cannabis lang iyon!

Nagtrabaho siya ng kanyang paraan mula .2 hanggang 1 buong gramo sa isang araw.5 ay
talagang guluhin ako ngunit kailangan niya ng higit pa para sa sapat na lunas sa sakit mula sa
kanyang kanser sa buto upang makatulog.Dapat mong gawin ang langis na may indica kaya
ang anumang mataas na dosis ay dapat lamang na makatulog sa gumagamit sa sandaling ito
ay sumisipa sa loob ng 1 oras hanggang 1.5 oras mamaya.Inilalagay ka nito sa isang malalim
na pagtulog at ginagawa mo ang karamihan sa iyong pagpapagaling kapag nakakuha ka ng
magandang malalim, REM na pagtulog.
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Ang mas marami kang gagawin ay hindi isang hindi komportable na pakiramdam.Pinapabilis ka
lang nito at mas malalim ang iyong pagtulog.Kung nagkataon na gumising ka ng maaga mula
sa pagtulog, maaari kang makaramdam ng pagkahilo tulad ng kung ikaw ay lasing ngunit hindi
sa isang hindi komportableng paraan.lol

Pinahintulutan ng RSO ang aking kapatid  na magkaroon ng mahimbing na tulog sa unang
pagkakataon sa mga buwan pagkatapos ma-ospital.Ang pag-vaporize ng herb ay nagbigay sa
kanya  ng  higit  na  ginhawa  kaysa  sa  kanyang  80+  mgs  ng  Oxycontin  at  iba  pang  pk
cocktail.Naka-fentanyl IV din siya, ngunit walang nakakarelaks sa kanya gaya ng RSO.Hinding-
hindi ko ito makakalimutan!” Michelle

“Isinasabuhay ko ang aking kwentong RSO ngayon.Ang pakikipaglaban sa isang bihirang uri ng
ovarian  cancer.Nagkaroon  ng  operasyon  at  chemo  at  nagpatibay  ng  mas  malusog  na
pamumuhay, mga organic na wholefoods, supplements atbp., ngunit bumalik ang cancer.Tapos
nakita ko si Run from the cure!Nagtagal bago ayusin ang mga bagay, dahil ilegal ang Cannabis
dito sa NZ.Ngunit  nakagawa ako ng isang maliit  na batch ng langis at nagsimulang gamitin
ito.Pagkalipas ng 2 linggo ang aking mga marker ng tumor ay naging 200 hanggang 140, ang
unang pagbaba sa isang taon!!Naubusan ako ng langis pagkalipas ng 5 linggo at inabot ako ng
2 buwan bago ko makuha ang aking mga kamay.Ang mga marker ng tumor ay tumaas muli
(262 sa huling pagsubok...) ngunit makalipas ang 3 linggo namin ngayon at ang mga fingers
crossed ay bababa muli sila sa susunod na pagsusuri sa dugo...

Naniniwala ako sa RSO at pakiramdam ko ay dapat nating gawin itong available sa sinumang
nangangailangan nito!Kahit na ang aking kanser ay hindi gumaling sa pamamagitan ng RSO
(ngunit  naniniwala  ako  na  ito  ay  magagawa!)  ito  ay  nakagawa  na  sa  akin  ng  maraming
kabutihan.Nagbibigay ito sa akin ng mahusay, matahimik na pagtulog!At kinokontrol nito ang
aking pagdumi ...Mayroon akong napakalaking paghanga para sa ginawa ni Rick Simpson para
sa sangkatauhan.Nararapat sa kanya ang premyong Nobel para sa pinakamahusay na muling
pagtuklas ng medikal!At para sa ginagawa mo at ng iyong organisasyon!Ako ay isang simpleng
mamamayan  na  masunurin  sa  batas  at  nakakaramdam  ako  ng  kakila-kilabot  tungkol  sa
pagkakaroon ng mga ilegal  na bagay upang gamutin ang aking sarili.Kaya ipagpatuloy mo!
Kapag nakuha ko na ang aking lakas, sasali ako sa kilusan!" Diny

“Dahil kay Rick, literal na nakita ko ang resulta ng RSO.Nagtrabaho ako sa isang klinika sa
maikling panahon.Nang magsimula ako doon ay may pumasok na lalaki  na may stage four
throat  carcinoma.Siya  ay  inilagay  sa  RSO.Pagkalipas  ng  90  araw  ay  ganap  na  siyang
gumaling.” Carl

“Ginamot ko lang ang Tatay ko na na-diagnose na may kanser sa pantog.Ang mga tumor ay
patay pagkatapos ng 5 linggo ng paggamot.Salamat Rick Simpson para sa iyong kaalaman,
inspirasyon, determinasyon at iyong pagmamahal sa mga tao." Christine

“Nakagawa  na  ako  ng  RSO  para  sa  dalawang  tao  ngayon,  parehong  beses  na  may
magagandang resulta!May MRSA ang isa, nilagyan niya ng oil topically for a week...HEALED!!
Ang pangalawa ay nagkaroon ng Basal cell skin cancer, inilapat topically para sa 2 linggo ...
HEALED!Oh, at may batik ako sa mukha, naisip ko na baka ito ay isang kanser sa balat, kaya
nag-apply ako nang topically sa loob ng 6 na araw...WALA!!!” Mariah

“Kamangha-manghang!Ang aking ina ay nakikipaglaban sa kanser sa suso mula noong Peb
2011  at  ang  kanser  ay  dahan-dahang  nag-metastasize  sa  buong  katawan  kabilang  ang
kanyang mga baga na kailangang i-drain halos bawat linggo sa loob ng ilang buwan -11 ml ng
cancerous fluid ay na-drain halos tuwing siya ay pumasok.Hanggang kamakailan.Sa loob ng
isang linggo ng pagkuha ng RSO ay nawala ang pamamaga sa kanyang mukha at leeg at
gayundin ang kanyang rosacea.Huminto pa siya sa pag-inom ng gamot sa blood pressure niya
na 20+ years na niyang iniinom at bumaba na sa 6ml ang fluid sa baga niya!!!Naniniwala ako na
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ito ang lunas!Napakagandang makita sa wakas ang pilak na lining na iyon sa isang kasuklam-
suklam na sakit. anghel

"Kaya tingnan mo ito!

- Na-diagnose ang misis na may stage III-b cervical cancer noong Disyembre 14, 2012.

- Sinimulan ni misis ang langis ng cannabis wala pang isang buwan pagkatapos noon.

-  Sinimulan  ni  misis  ang  chemo  at  radiation  bago  ang  Pebrero  2013.(Sa  Texas,  walang
masyadong mapagpipilian)

- Sinabi sa asawa na halos wala, kung mayroon man, na senyales ng cancer noong Mayo 6,
2013.

Wala pang 5 buwan at halos natalo na ng aking asawa ang isang Stage III na cancer, lahat ay
dahil sa langis!” Colt

“Mahal na Rick, Pagpalain Ka ng Diyos!Nawalan ako ng aking Ina, aking Lola, mga minamahal
na tiyahin at mga tiyuhin at mga kaibigan sa kanser sa paglipas ng mga taon.Ngunit ang isa sa
pinakamahirap sa akin ay ang aking napakarilag,  matalino,  kahanga-hangang kapatid  na si
Kim.Siya ay na-diagnose na may stage 4 na kanser sa baga noong Hulyo ng 2010 sa edad na
42, at noong Pebrero 2011 siya ay patay na.Hindi ko alam kung anong mga paggamot ang
kanyang ginamit dahil hindi niya sinabi sa sinuman sa pamilya na siya ay namamatay hanggang
huli  na,  at  ang kanyang junkie na dating asawa ay pumasok sa kanyang pangangalaga at
ikinulong ang pamilya.Hindi ko nalaman ang tungkol sa langis hanggang sa nakaraang buwan,
at nagsaliksik ako nang husto mula noon.Noong una ay akala ko ito ay snake oil,  tulad ng
maraming iba pang bagay, ngunit sa ngayon ay nakalista na ako ng 27 tao na nagsasabing
gumaling o makabuluhang nabawasan ang kanilang kanser dahil dito.27 tao!!!At sa YouTube
lang  iyon  at  sa  mga online  na  blog  lang!Sana ay  nalaman ko  ito  noong  1997,  noong na-
diagnose ang Nanay ko, o noong 2000 nang lumabas ang Lola ko sa remission, o noong 2010
nang sinabihan ang aking kapatid na umuwi at mamatay, o noong nakaraang taon nang ang
aking  kapatid  na  lalaki.  -na-diagnose  na  may  cancer  sa  bibig  at  lalamunan  si  -law  at
kinailangang tanggalin at i-reconstruct ang kalahati ng kanyang mukha.Pero ngayon, salamat
sa iyo.Pagpalain Ka ng Diyos at sa lahat ng mahal mo, at salamat sa pagsusumikap mong
gawin itong kahanga-hangang gamot na magagamit sa lahat." Denise

-- Dear Denise, ano ang sasabihin ko?Pinatay nila ang Nanay ko gamit ang chemo dahil sa
maagang small-cell lung cancer, kaya alam ko kung ano ang nararamdaman mo.Walang kaaya-
aya.Sa lahat ng oras, ang gamot ay dapat na magagamit at hindi lamang dahil may gustong
kumita.C'est  la  vie,  ngunit  hindi  lahat  ay lulunukin ito nang mapayapa gaya ko.Ito ay isang
napaka-traumatiko na karanasan kapag nalaman mo ang tungkol sa kung ano ang maaaring
gamutin o kontrolin ng lahat ng langis at kung ano ang lahat ay ginamit sa halip na ito.

Mangyaring ipadala sa akin ang listahan ng mga online na testimonial na iyon, maaari itong
maging kawili-wili at kapaki-pakinabang para sa iba na kasing wash ng utak ko bago ko nakilala
si  Rick  at  nalaman  ang  tungkol  sa  totoong  estado  ng  mga  pangyayari  sa  larangan  ng
"conventional medicine." Salamat sa iyong suporta at pagtulong sa amin na maikalat ang balita
tungkol sa gamot na ito.Pagkatapos ng dalawa at kalahating taon ng pakikipagtulungan kay
Rick, ang masasabi ko lang ay ang maayos na paggawa at paggamit ng langis ay ginagawa
kung ano mismo ang sinasabi niyang ginagawa nito.JB

“Hi  Corrie!MAGANDANG  balita  na  naman.Ang  aking  kaibigan  *****  *****  nakausap  mo  at
ipinadala sa *** sa Los Angeles, mabuti na lang ay humigit-kumulang 2 o higit pang buwan na
siyang  gumagamit  ng  Cannabis  oil  at  nagpatingin  siya  ngayon  sa  kanyang  medikal  na
pagsusuri  at  wala  nang  CANCER  sa  katawan  niya!!!!!!!MALINAW  LAHAT!!!!!!!Labis  ang
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kanyang  pasasalamat  sa  iyo  sa  akin  sa  pagsasabi  sa  kanya  tungkol  sa  iyo  at  higit  sa
pasasalamat sa pagsasabi mo sa kanya tungkol sa ****!!!THANK YOU forever more.Napakabuti
mong tumulong sa lahat ng taong ito na hindi mo pa kilala at nagliligtas ng mga buhay sa buong
mundo!Pupunta ako sa pagmamaneho pababa sa Los Angeles upang magtrabaho kasama si
**** at subukang ihinto ang lahat ng aking pagtatae at alisin ako sa banyo mula sa pagpunta 60-
80 beses sa isang araw.Paano ito para sa isa pang kamangha-manghang ulat??GUSTO namin
ito!!”

"Gusto  kong  magbahagi  ng  komento  mula  sa  aking  Doktor  ngayon.MATAGAL na  akong
nagkaroon  ng  Bladder  Infection!  oras  at  ginagamot  ng  Dr  ang  impeksyon.Ngayon  siya  ay
tumingin sa unang kamay gamit ang isang camera (hindi gaanong masaya) AT!!Lumilitaw na
mayroon akong mga labi ng isang mass ng pantog (tumor) na NAMATAY sa lugar (ang kanyang
mga salita, hindi sa akin) at nagiging sanhi ng impeksiyon na magtagal.

MULI!ANG KANYANG MGA SALITA, HINDI AKIN; ang Dr. ay nagsabi na "Ako ay nagsasanay
ng medisina sa loob ng higit sa 40 taon at hindi pa nakakita ng tumor na namatay sa lugar nang
walang anumang uri  ng interbensyon sa labas."  akoay nag-aalis  ng langis  at  patuloy mula
noong Marso ngunit mula nang dumating ang aking pananim ay humigit-kumulang 6 na linggo
na  akong  nagdodoble  ng  langis.Magkakaroon  ng  konting  clean  up  surgery  sa  Oct  8  para
masigurado na wala na ang misa (kung hindi ko ito naipasa noon).

MAY duda ako sa mantika pero FOLKS WALA NA AKONG DUDA.Mayroon akong sapat na bud
material upang makabuo ng mga 5 o 6 na onsa ng langis.Ang materyal na ginamit ay Sativa
Blend Pineapple Kush, 25% THC.Hindi ko masasabi sa iyo kung gaano ako kasaya sa mga
resulta sa ngayon.Wala pa akong sinasabi sa aking Dr. dahil sa FLa ilang Dr. ang tatanggi na
gamutin ka.Kaya sa ngayon ay wala siyang alam." John

-- Ngunit higit pa sa sapat ang alam mo, John.Binabati kita.Ipagpapatuloy ko ang pag-inom ng
langis  at  aalis  ako  sa  operasyon  para  mamaya.Wala  nang  mga  pag-scan  kung  posible.At
kukuha din ako ng langis sa suppository form, gusto mong palaging makuha ang langis nang
mas malapit  hangga't  maaari  sa  namamagang lugar.Gayundin,  subukang gawin  ang langis
mula  sa  higit  sa  isang  strain  para  sa  pinakamahusay  na  mga  resulta,  kung  magagawa
mo.Magandang pagbati sa iyo, JB

“Buong  kasunduan  diyan,  JB.At  bigyang-diin  ang  pagkaantala  ng  operasyon.Ang  anumang
invasive na gawain ng katawan ay nagbibigay-daan sa mga impeksyon sa iyong system.Sa
pamamagitan ng masasamang gawi at isang ganap na kawalang-galang sa kanilang sariling
mga nakakagulat na gamot, mayroon na tayong antibiotic na lumalaban sa mga bacteria na
kumakain ng laman, laganap sa karamihan ng mga ospital.Aayusin ng RSO iyon ngunit paano
naman ang isang 'botch-job' sa operasyon?Run From the Curesinasabi ang lahat." Tielman

“3 araw na ang nakalipas ay ginamot namin ang basal cell carcinoma ng isang kaibigan gamit
ang RSO.Sinuri namin ito ngayon at halos wala na.Nag-apply ulit kami ng RSO at tinakpan ng
benda.Susuriin  namin ito  sa  susunod  na 3  araw at  asahan  na mawawala  na ito  batay  sa
nakaraang 3 araw na resulta.Nasa kanang kamay niya ang isang ito.Ang mga naunang cancer
na pinagaling namin sa kanya ay nasa kanyang kaliwang kamay.Hooray, gumagana ito." marka

-- Oo, ginagawa nito.Hindi namin gagawin ang aming ginagawa kung hindi.JB

"Ang aking ina ay na-diagnose kamakailan na may stage 4 na kanser sa utak na katatapos lang
ng kanyang pag-ikot ng radiation.Gulat na gulat si Doc sa kung gaano siya kahusay!Medyo
masama ang ginagawa niya sa simula, nawalan ng kakayahang magsalita.Mula nang simulan
namin ang pagbibigay sa kanya ng langis ay lalo siyang gumaganda at ngayon ay nagagawa na
niya ang mga bagay na hindi niya ginagawa noon tulad ng pagsasabi ng mga parirala sa halip
na isa o dalawang salita lamang, at paglalakad ng normal.Masasabi rin nating mas mahusay
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ang kanyang pag-unawa.Hindi rin siya nagkasakit dahil sa agresibong radiation at chemo na
ginagawa niya.Walang araw ng pagduduwal o pagsusuka!Kaya't ang sinumang magsasabi na
hindi ito gumagana ay isang insulto!Ituwid ang iyong mga katotohanan!Napakadaling gawin din
nito!Alam  ng  lahat  ang  isang  taong  nakakakilala  sa  isang  taong  maaaring  makakuha  ng
marijuana para sa iyo!Mayroon akong mga tagubilin kung paano gawin ang paggamot kaya
kung sinuman ang interesado ay ipo-post ko ito sa isang komento! Diana

-- Diana, lumayo ka sa chemo at radiation na iyan.Ang langis ay maaaring gawin ang trabaho
nang  mas  madali  kung  ang  mga  doktor  at  ang  kanilang  mga  pamamaraan  ay  hindi
humahadlang.120-180g ng high grade oil, sa pinakamabilis na kaya niyang inumin, wala nang
carcinogenic scan kung maaari.Magandang pagbati, JB

“Ang pangalan ko ay George, at gusto kong ibigay sa iyo ang aking patotoo.Sa edad na 82, ika-
22  ng  Disyembre,  2010,  na-diagnose  akong  may  esophageal  cancer.Sinabihan  ako  na
magkakaroon ako ng 6 na buwan hanggang 2 taon upang mabuhay at posibleng mangailangan
ng stint na ilagay sa aking lalamunan sa isang punto pagkatapos ng radiation treatment upang
makatulong sa paglunok.

Bago ang aking diagnosis, nahihirapan akong huminga at lumunok ng pagkain, may pamamaga
sa  aking  magkabilang  binti  at  napagod  sa  magaang  aktibidad.Sumailalim  ako  sa  radiation
treatment noong unang bahagi ng 2011.Noong Setyembre 2011, nahihirapan akong lumunok at
ngumunguya ng solid food.Parang nasasakal ako.Ang aking pagkain ay kailangang hatiin sa
maliliit  na  piraso.Mas  gusto  kong  kumain  ng  malambot  na  pagkain  at  Boost  shakes  sa
halip.Nakararanas din ako ng matinding gas sa tiyan ko.Parang kulog at kidlat ang napunit ng
gas sa tiyan ko.Nagsisimula na akong makaranas ng mga nahihilo na yugto ng kahirapan sa
paghinga,  pangangapos  ng  hininga  at  pagpapawis.Mahina  ang  balanse  ko  at  hindi  ako
nakagalaw  ng  maayos.Mahirap  magdala  ng  mga  pamilihan  sa  aking  suite  nang  walang
paghinga at pagpapawis.

Nang maglaon,  isang matinding episode ng pagkahilo  ang nagpadala sa akin sa ospital  at
pinainom  ako  ng  doktor  ng  pangalawang  tableta  para  sa  presyon  ng  dugo.Di-nagtagal
pagkatapos ng aking pamamalagi sa ospital, isang estranghero ang lumapit sa akin at inalok
ako ng ilang langis ng abaka upang gamutin ang aking kanser at itinuro ako sa website ng
Phoenix Tears para sa karagdagang impormasyon.Ako ay hindi mapalagay sa una at natatakot
tungkol sa pag-inom ng langis ng abaka, palagi kong iniisip na ang cannabis ay isang gateway
na gamot na magdudulot ng pagkagumon at magdadala sa akin sa iba pang matapang na
droga.Pagkatapos magsaliksik ng langis ng abaka ni Rick Simpson nagpasya akong kukuha
ako ng paggamot.Napagtanto ko sa panahon at pagkatapos ng paggamot na ang langis ng
abaka/cannabis ay "gateway" sa mas mabuting kalusugan.

Pagkatapos ng aking unang dosis -1/2 rice grain ng Hemp Oil, napansin kong gumagana ito
kaagad  sa  aking  katawan.
- Naramdaman kong dumaloy ito sa aking katawan mula sa aking mga daliri hanggang sa aking
mga paa.Nakaranas ako ng pakiramdam ng pagpapahinga, kaligayahan at pagpapahusay ng
aking  katatawanan.Ang  aking  mga binti  ay  parang  goma na  pagkatapos  ng  6  na  oras  ay
kumupas.Mas tahimik ang paghinga habang nagpapahinga at gayundin habang natutulog.

Pagkatapos ng mga araw/linggo: Nawala ang aking mga bunton/almoranas.Nabawasan ang
pananakit ng balikat.Nabawasan ang paghinga.Mula sa ikalawang araw ang build-up ng gas at
kakulangan  sa  ginhawa  sa  tiyan  ay  napawi  at  naging  mas  regular  at  ipinagpatuloy  ang
paggamot.Binawasan ko at itinigil  ang pag-inom ng aking mga tabletas sa presyon ng dugo
dahil ang aking presyon ng dugo ay nagiging masyadong mababa ang pagbabasa.Once off
blood  pressure  pills,  nag-normalize  ang  blood  pressure  ko.Malaking  nabawasan  ang
pamamaga sa magkabilang binti at bukung-bukong.Pinigilan ang aking gana at kinokontrol ang
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aking timbang - Nabawasan ako ng 26 pounds sa ngayon.Bumuti ang kulay ng balat.Nawala
ang pagkahilo.Tila mas regular ang tibok ng puso at hindi gaanong nakakaabala, isinasaalang-
alang na nagkaroon ako ng hindi regular na tibok ng puso mula nang ipanganak.Naging mas
regular ang pagdumi.Nakaranas ng mas mahusay, mas mahimbing na pagtulog.Ang Balanse at
Koordinasyon ay napabuti.Magagawang makalibot  nang mas mahusay nang walang igsi  ng
paghinga.Naging  mas  maliwanag  sa  mga  pag-uusap.Binago  ang  aking  pananaw  sa  mga
bagay-bagay at pinataas ang aking kalooban.Binago ang aking pananaw sa Marijuana.

Sa pangkalahatan, lahat ng sintomas na nararanasan ko bago ako kumuha ng paggamot sa
langis  ng  abaka,  ay  nawala.
Inabot ako ng 3 1/2 na buwan upang makumpleto ang paggamot.Ang karanasang ito ay hindi
gaanong hindi kasiya-siya.Bagaman ito ay isang pagsasaayos, kapag nadagdagan ko ang mga
dosis ngunit pagkatapos ng isang araw o dalawa ay naayos ang lahat.Sinunod ko ang mga
pagtaas ng dosis na iminungkahi ni Rick Simpson nang higit pa o mas kaunti.

Pagkatapos ng 2 buwan ng paggamot, ang aking pagbisita sa Oncologist ay nakakagulat.Sinabi
niya na maganda ang kulay ng aking balat, normal ang presyon ng dugo at tibok ng puso, at
dahil wala akong problema sa paglunok, hindi na kailangan ng stint.Gayundin, sinabi niya na
ang x-ray mula sa isang naunang appointment ay mukhang maganda at hindi ko na kailangang
bumalik  nang hindi  bababa sa 6 na buwan.Karaniwan,  nakaiskedyul  akong magpatingin  sa
Oncologist tuwing 3 buwan...

Naniniwala ako na ang langis ng abaka ang pumatay sa aking Kanser.Ang lahat ng iba pang
mga  pagpapahusay  sa  kalusugan  na  naranasan  ko  mula  sa  langis  ng  abaka  ay
nagpaparamdam sa akin na isang bagong tao.Ako ay lubos na namangha sa himala ng langis
ng abaka.Laking pasasalamat ko na nagpasya akong kunin ang langis ng abaka.

Ang langis ng abaka ay nagpabago sa aking kalusugan at nagpahaba ng aking buhay.Salamat
Rick Simpson, pagpalain ka ng Diyos!Ipagpatuloy ang mabuting gawa!Lubos akong kumbinsido
na ang langis ng abaka ay makapagliligtas ng mga buhay.Salamat." George

“Mini-update para kay George....Sa ngayon ay nabawasan na siya ng +31 pounds, ngayon,
ilang sandali na ang nakalipas ay kinailangan niyang bumisita sa kanyang denturist, dahil sa
kanyang pagbaba ng timbang (siya ay dating parang 280 pounds).Natutunan niya na madali
niyang bawiin ang timbang kung gugustuhin niya ngayon, gayunpaman pinipili niya ang mas
malusog  na  mas  mababang  timbang  at  pamumuhay),  kinailangan  niyang  iayos  muli  ang
kanyang mga pustiso.Ang kanyang denturist  ay nagsabi sa kung gaano siya kaganda at sa
kanyang kulay na mas maganda rin.

Dapat kong banggitin na sinabi ni George na maganda pa rin ang paghinga niya, at wala nang
problema sa pagkabulol hanggang ngayon, nagkaroon siya ng steak, patatas, at mga gulay
para sa hapunan sa unang bahagi ng linggong ito, at ang kanyang pagkain ay bumaba, mas
madali kaysa dati. dati bago ang kanyang "paggamot." Sinabi niya sa amin na binisita niya ang
kanyang  GP(regular  doc)  mas  maaga  sa  linggong  ito...Napabulalas  ang  kanyang  doktor,
“WOW!AySigurado ka bang ikaw ang George na nakita ko dati?" Pati  ang kanyang doc ay
nagsabi na ang kanyang kulay ay bumuti.Sinabi sa akin ni George na kalaunan ay ipinakita niya
sa kanyang doktor kung gaano karaming likido ang nawala sa kanyang magkabilang binti na
nagsasabi sa kanya na sa palagay niya ay halos wala na ito...Pagkatapos ay sinabi ng doktor,
"George, wala ka nang edema."

Nakakuha siya ng ilang lumang papeles ng impormasyong medikal, at sinabihan din (ngayon)
na dapat/maaari niyang subukang kunin ang kanyang lumang x-ray at CT scan na imahe (sa
isang  disc)  mula  sa  kanyang  Oncologist  sa  kanyang  susunod  na  appointment
(Hunyo).Sinusubukan niyang pumasok sa kanyang appointment sa oncologist nang mas maaga
ngayon...sa  tulong  ng  kanyang  GP  ngayon.Sa  pagbisitang  iyon  ay  hihingi  siya  ng  isang
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MRI.Malayo  na  ang  narating  niya  ngayon...gayunpaman  ang  tanging  problema  niya  sa
kasalukuyan (kung hindi, ang sabi niya ay magaling siya!!) ay nagkaroon siya ng hindi regular
na tibok ng puso mula nang ipanganak, at kamakailan lamang ay lumalala ito nang kaunti kaysa
karaniwan.Hindi ko alam kung ang kanyang pagbabawas ng timbang ay nag-trigger ng kanyang
hindi regular na tibok ng puso o ang excitement mula sa pagbabagong-buhay na kaganapan na
ito o kung ano ang ginagawa nito para sigurado, ang alam ko lang gusto ko ito masyadong
maayos para  sa kanya.May referral  na  siya  para  magpatingin  sa  cardiologist  regarding sa
heartbeat  niya  etc.Kamakailan  din  ay  mas  lalong  gumanda  ang  kanyang  kulay  mas
namumula/rosas ang mukha niya, mas lumalabas din ang kanyang sirkulasyon.Well, iyon lang
ang makukuha ko sa ngayon...Peace 1♥”Kalayaan

“Salamat Rick/JB sa paglalagay ng sagot sa mga tanong ko kahapon.May kilala akong lalaki na
ang ina ay mayroon nito.Nais kong magkaroon ng isang bagay na maaari  kong ipadala sa
kanya upang tingnan.Ang galing niyo.Sana marami pa akong matulungan.Ang impormasyong
ito ay nakakarating sa marami ngayon.Napakaganda ng ginagawa mo sa pagsasabi sa mundo
tungkol  dito,  Rick.Maaari  kang  ituring  na  isang  modernong  santo.Walang  biro.Kamangha-
manghang tao.Hindi sapat ang masasabing magagandang bagay sa lahat tungkol sa iyo Rick at
JB na nananatili sa iyo sa lahat ng ito.Isipin na bibili ako ng 5 libro bawat buwan para tulungan
si Rick.Panatilihin ang mahusay na impormasyon, guys.Ikaw ang pinakamahusay.Kapayapaan
at kalusugan sa lahat.RSO.gamot ng Diyos.” Peter

“Well,  Rick  and  Jindrich,  nagbunga  na  rin  sa  wakas  ang  hirap  at  dedikasyon  ko  sa
RSO.Sinusubaybayan ko ang pagluha ni  Rick at  Phoenix mula noong 2004 at  agad akong
naniniwala sa mga kakayahan sa pagpapagaling ng langis.Ipinakalat ko ang salita at tumayo sa
likod nito 100% kahit na ang mga tao ay tumawa at tinatawag akong baliw.Nakapagpagaling na
ako ngayon ng 3 tao na may terminal na cancer at ang pinakahuling pasyente ko ay malaki ang
utang  na  loob  ko  sa  aktwal  na  pagpunta  sa  sistemang  medikal  at  pagtanggi  sa  lahat  ng
paggamot doon at pagkakaroon ng dokumentado na gumagamit siya ng RSO upang gamutin
ang kanyang cancer...ang kanyang mga baga ay puno ng cancer at binigyan siya ng 3 buwan
upang mabuhay noong siya ay unang na-diagnose...5 buwan na ang nakalipas.

Ngayon siya ay opisyal na walang kanser at talagang nakakuha siya ng 27 pounds.Ang mga
doktor ng kanser ay nabigla sa kanyang mahimalang paggaling sa loob lamang ng 5 buwan na
halos walang tulong mula sa kanila at talagang sinasabi na siya ay mas malusog kaysa sa
kanila ngayon.Lol.Kumakain siya ng mantika sa harap ng mga doktor sa ospital at bitbit ang
isang Weed world magazine na may artikulong Phoenix tears dito na nagpapakita nito sa lahat
ng iba pang pasyente at nagpapakalat ng balita tungkol sa RSO.Magkakaroon ako ng mga
kopya ng lahat ng dokumentasyon ng ospital sa lalong madaling panahon na pinagaling ng
RSO ang kanyang cancer...Nakasaad mismo sa kanyang papeles na gumamit siya ng langis ng
abaka para sa paggamot.

I will put together a story for him asap to help spread the word as much as I possible can.Alam
ko rin ang tungkol sa 25 iba pang mga tao na nakakita ng RSO na himala na gumana para sa
maraming iba't  ibang mga karamdaman at sila ngayon ay nagsusumikap na pagalingin ang
kanilang mga sarili din...the word is out!!!!:) Sa ngalan ng mga gumaling at malapit nang marami
pang  iba  sa  aking  lugar,  nais  kong  magpasalamat  sa  inyong  patuloy  na  pagsusumikap  at
dedikasyon  sa  muling  pagtuklas  ng  panlunas  sa  lahat...Kayo  ay  mga  tagapagligtas  ng
buhay...Literal!!PEACE AND LOVE from PA” Steve

"May naglagay ako ng langis sa isang maliit na lugar sa kanyang kanser sa balat (mukha) at
pagkatapos ng isang araw, mukhang mas malala pa.Nagkakaroon ba siya ng reaksyon o ang
langis  ba ay  talagang naglalabas  ng mga bagay-bagay at  papunta  sa ibabaw ng balat  sa
simula?Parang lahat ng greenish parang infected, sorta.Normal ba yun?Minsan?” Miguel
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"Oo, ito ay maaaring maging normal!Ito ay isang magandang senyales, kung nakakaramdam ka
ng pangangati at nakikita ang langis na gumagana, pagkatapos ay ilagaymas maraming langis
dito.Ang maberde ay maaaring magmula  sa langis.Tama ba ang pagkakagawa ng langis?"
Anna

“Ay oo, hindi naman green from the oil, golden oil na ginagawa ko, ito ang pinakamalinis na
makukuha mo habang ginagawa ito sa bahay.Ito ay talagang tulad ng isang impeksyon na
berdeng maputi-puti.Ako ay medyo sigurado na ito ang langis na gumagawa ng trabaho nito na
nais lamang ng ilang kumpirmasyon mula sa ibang tao.Salamat.” Miguel

“Hi, may sasabihin ako sa iyo tungkol sa isang himala na nangyari kahapon.May kaibigan ako at
ang pangalan niya ay Shannon O'Brien.Siya ay 17 taong nakaligtas sa Brain cancer.Siya ay
nagkaroon ng isang hindi maoperahang tumor na lumalaki  sa loob ng halos isang taon na
ngayon.Lumaki ito sa halos buong sukat ng kanyang utak.Ibinahagi ko sa kanya ang RSO, at
kahapon  ang  kanyang mga resulta  ng  MRI  ay  nagpakita  na ang tumor  ay  lumiit  ng  halos
kalahati.Kinukuha niya  ito  simula  Feb.14.Kailangan mong maunawaan na ito  ay  isang  Aba
Ginoong  Maria.Lubos  akong  nagpapasalamat  na  natagpuan  ng  aking  espiritu  ang  iyong
kuwento at naipasa ko ito.” Nadine

"Ang aking asawa ay gumagamit ng RSO sa loob ng 11 buwan na ngayon.Mayroon siyang
stage IV metastatic na kanser sa suso at sinabihan ng mga oncologist sa MD Anderson Cancer
Center na napakalayo na niya para sa chemotherapy, radiation o operasyon.Naglakbay siya
mula sa aming tahanan sa isang ilegal na estado ng 26 na oras diretso sa isang legal na estado
upang makuha ito.Ang kanyang mga tumor ay lumiliit.Kung mayroon siyang accessibility na
kailangan niya  (kasalukuyan lang siyang kumukuha ng 2 gramo sa isang araw) naniniwala
kaming wala na siyang cancer sa ngayon.Binubuhay ng RSO ang aking asawa at mayroon din
kaming anak na may kapansanan.Alam ng Diyos na hindi pa tapos ang trabaho niya dito!!”
Frederick

“Well, Rick, gumaan na ang pakiramdam ko.Nasa RSO nang humigit-kumulang 30 araw para
sa brain tumor at diabetes.Bumababa na ang blood sugar ko.Huminto ako ng insulin 2 araw na
ang nakakaraan dahil masyadong bumaba ang asukal sa dugo." Jeff

“Naalis din nito ang stage 1 ng breast cancer ng isa pang kaibigan.Mula sa isang golf ball size
na  tumor  ay  naging  mas  maliit  kaysa  sa  isang  gisantes  sa  loob  ng  dalawang  linggo.0.4g
dalawang beses sa isang araw, hilaw na langis.Ang isa pang kaibigan na may kanser sa balat
ay inalis ito gamit ang topical solution na direktang ipinahid sa balat.

Sa aking sarili ay naalis ko na ang impeksiyon at pamamaga sa isang masamang ngipin, inalis
ang aking mga baga pagkatapos ng isang labanan sa hika, at inalis ang dalawang funky spot sa
aking balat na maaaring cancer o hindi...hindi na ito nasuri at ito wala na...oops.Walang chemo,
walang radiation, walang side effect, walang problema.” Bruce

“Gusto kong magpasalamat kay JB sa lahat ng tulong niya!Tulad ng alam ng ilang tao ang aking
asawa ay may stage 4 na breast cancer na kumakalat sa kanyang mga buto.Sinabi ng Dr. na
mayroon siyang napakaraming tumor na kailangan nilang ihinto ang pagbibilang at binigyan nila
siya  ng  6  na buwan upang  mabuhay!Sinimulan  nila  siya  sa  chemo for  the  last  5  months,
binigyan ko siya ng 5 rice grains ng RSO oil for 1 month and a half!Ngayon ko lang nasaksihan
ang himala ng isang life time!Kakakuha lang niya ng kanyang MRI at nag-scan pabalik at wala
silang makitang anumang senyales ng cancer!

Hindi ko mapapatunayan na may kinalaman ang langis dito ngunit 99% akong nakatitiyak na
nakatulong ito sa kanya na malampasan ang umbok!Hindi pa nga niya natatapos ang chemo
protocol, 4 months pa siyang natitira sa treatment!Noong 2012 sinabing stage 4 cancer is not
curable so like I said the oil must have worked!Inirerekomenda ko ang lahat na may kanser na
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kumuha sa RSO oil na ito sa lalong madaling panahon.Wala itong masasaktan!Tulad ng sinabi
ko salamat JB para sa lahat ng tulong!

"Ilang patak ng Rice sized ang dapat kong ibigay sa kanya sa maintenance phase??" Jeff

-- Maaaring gawin ng 1-2g bawat buwan, Jeff, ang isang patak sa gabi ay kailangan lang ng
karamihan sa mga pasyente bilang dosis ng pagpapanatili.Ngunit kinuha niya ang chemo, kaya
gusto kong makita siyang kumain ng hindi bababa sa 60g sa lalong madaling panahon upang
maalis ang pinsalang iniwan ng chemo.Salamat, JB

“Gumamit ako ng langis na ginawa ko ang aking sarili gamit ang mga tagubilin sa video ni Rick
at pinagaling ang aking sarili  sa Stage 4 Diffuse Large B Cell  Lymphoma, isang diumano'y
"walang lunas" na follicular cancer sa loob lamang ng 58 araw!!

Mula noon ay nagpatuloy ako sa paggawa ng langis para sa aking sarili at sa iba at nakakita ng
higit  sa  10  nakumpirma  na  mga  kaso  ng  Baga,  Dibdib,  Prostate,  Utak,  Tula,  Leukemia,
Pancreatic, ang mga pasyente ay nagpapagaling sa kanilang sariligamit ang dark green oils!!
Gumagawa ako ng langis gamit ang BOTH dahon at bulaklak dahil sa mga espesyal na anti-
inflammatory compound na matatagpuan LAMANG sa loob ng berdeng dahon!

Nawala ang buong bituka ko noong 1992.Nagkaroon ako ng 'pouch' na ginawa mula sa aking
maliit na bituka na gumagana tulad ng normal na pagtutubero sa loob ng 20 taon na dapat ay
nawalan ng uod 7 taon na ang nakakaraan!Ayon sa aking gastroenterologist sa PAMF; Iginiit
niya ang mabigat na paggamit ng cannabinoid sa isang malusog na supot "sa mas mahusay na
hugis kaysa sa 20 taon na ang nakakaraan noong araw na una itong inilagay." Narinig niya ang
parehong  mga  resulta  mula  sa  maraming  iba  pang  mga  pasyente  na  gumagamit  ng
cannabinoids at ngayon ay inirerekomenda ito sa kanyang mga pasyente! Craig

“Gusto ko lang magpasalamat sa iyo.Pagkatapos ng 5 taon ng “Watchful Waiting”, ang Follicular
Lymphoma ng aking asawa ay  lumaki  ang pangit  nitong  ulo.Siya  ay  3  linggo  sa langis  at
mahusay ang pakiramdam, kahit na naglalaro ng golf 4 na araw sa isang linggo.Pananatilihin
kitang updated habang nagpapatuloy tayo.” Joyce

“I went for my 2 year scans and they are TOTALLY CLEAR OF CANCER AND THE RADIATION
DAMAGE NA NAKITA NILA SA HULING ORAS.LUBOS NA AKONG WALANG SAKIT,  RSO
OIL.KUNG  ANO  ANG  PINAGDALA  NG  DIYOS  NA  LANGIS  NI  RICK  SIMPSON  SA
NAPAKARAMING...SALAMAT  SA PAGPAPASA sa  lahat  ng  impormasyong  ginagawa  mo.”
Linda

“May late stage colon cancer ang asawa ng kaibigan ko.Pinauwi na siya ng mga doktor, sinabi
sa kanya na wala na silang magagawa para sa kanya.Kumalat  na ito  sa kanyang baga at
utak.Anong dosis ang dapat niyang kainin?Gaano katagal ang kanyang gagawin upang bumuo
ng pagpaparaya?Dapat ba siyang magtayo para uminom ng 3 patak ng butil ng bigas bawat
araw?Masyado  siyang  nanghina sa  chemotherapy  na ibinigay  nila  sa  kanya...hindi  na  siya
bibigyan ng chemo...Sana ay maayos ng langis ang mga pinsalang nagawa bago pa maging
huli ang lahat.They gave her 4-6 months left...” Simon

--  Simon,  parehong  protocol  tulad  ng  para  sa  anumang bagay.Kapag  nasanay  na  siya  sa
gamot, mas at mas mabilis siyang kumain, mas mabuti.JB

"Nagsimula ako apat na buwan na ang nakalilipas sa paggawa ng langis ng cannabis para sa
isang pinsan na sumuko sa pagpasok sa 2014 pagkatapos ng kanyang doktor, 4 na beses sa
ilalim ng isang taon, inalis ng operasyon ang maraming kanser sa loob ng kanyang pantog,
binigyan siya ng ilang mga chemo treatment at sinabihan. sa kanya ang susunod na hakbang
ay alisin ang kanyang pantog.Nagsimula siyang uminom ng mantika noong Enero at dalawang
linggo na ang nakararaan nalaman niyang cancer free siya.Gumagawa na siya ngayon ng sarili
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niyang langis at kumukuha ng maintenance dose araw-araw.” Charles

“Hello, naisip ko lang na ibahagi sa iyo ang ilang magandang balita.Ang pasyente ng cancer na
nakausap ko sa iyo dati ay dumaan sa CAT scan kamakailan.Walang mga tumor na naroroon!!!
May tumor sa kanyang dibdib na halos kasing laki ng baseball.Ito at ang iba pang mga tumor ay
ganap na nawala!Ang natitira na lang ay ilang scar tissue.Siya at ako ay pumupuri sa Diyos
para  sa  napakagandang  gamot  na  ito.Cannabis,  isang  kahanga-hangang  halaman,  isang
regalong ibinigay sa ating lahat mula sa Diyos.Dapat nating pasalamatan lahat si Rick Simpson
at ang mga sakripisyong ginawa niya para malaman ng mga tao kung ano ang magagawa ng
halaman ng Diyos.Nabawi ng pasyente ang 40 pounds na nawala sa kanya.Mukha siyang mas
malusog at mas maganda kaysa sa nakita ko.Ako ay 100% tiwala at isang tunay na naniniwala
na ang Rick  Simpson Oil,  kapag ginawa at  ginamit  nang tama,  ay makakapagpagaling  ng
cancer.Ngayon pagkatapos ng 12 taon ng pakikipaglaban sa sakit na ito, ang pasyenteng ito ay
walang kanser.Maaari lamang nating ibigay ang ating kaluwalhatian sa Diyos para dito.

Salamat  muli,  Rick,  sa  pagiging  isang  standup  na  tao  na  gumawa  ng  ilang  napakalaking
sakripisyo para sa mga tao.Sa loob ng isang taon, ipinakalat ko kung ano ang magagawa ng
RSO.Ngayon ako ay 100% tiwala na ang lahat  ng sinabi  sa iyong mga video ay tunay na
asul.Kumuha ako ng isa pang stage 4 na pasyente ng cancer at lubos akong kumpiyansa na
siya ay magiging cancer free sa wala pang isang taon.Patuloy kong ipakalat ang salita sa abot
ng aking makakaya.Tutulungan ko rin ang maraming tao sa abot ng aking makakaya.Mananaig
ang  katotohanan.Salamat  sa  lahat  ng  nagawa  at  ginagawa  mo  pa  rin.Taos-puso,  Grow
Goddess”

“Si Dr. Sinabi sa akin ni Rondeau bago ang Pasko na ang itim na bahagi sa aking likod ay
melanoma.Pinuntahan ko siya matapos itong magdugo.Umuwi ako at nagsimulang maglagay
ng bud oil sa likod ko at nagsimula na rin akong kumain ng oil steady.Tumagal ito ng wala pang
2 linggo at nawala ang batik sa aking likod at nagpatuloy ako sa pagkain ng mga 2 onsa ng
mantika.Halos walang marka sa aking likod at pakiramdam ko ay hindi kapani-paniwala.

Isang taong check-up din si Philip at mahigit isang taon na siyang cancer free.Kaya tinatawag
nilang  cancer  free.Hindi  niya  kailangang  magpatingin  sa  doktor  nang  hindi  bababa  sa  3
taon.Hindi siya kumuha ng chemo at walang radiation, humigit-kumulang 4 na onsa siya ng
cannabis oil  at  halos araw-araw ay kumakain pa rin siya ng kaunti.Hindi maraming tao ang
nakakatalo sa kanser sa bituka.Si Rick ang ating bayani.” Kahoy ng plauta

“Mahirap  lang  paniwalaan ang  mga taong hindi  nagkaroon  ng pagkakataong makapag-aral
tungkol sa nakapagpapagaling na kapangyarihan ng langis ng cannabis... Nakatira ako sa lugar
kung saan nagmula si Rick Simpson, at nakita namin ang kapangyarihan ng pagpapagaling sa
loob ng 10 taon.Ito ay nagpapagaling ng kanser, diabetes, mga sakit sa kalamnan, pananakit ng
ngipin,  lalo na isang himalang lunas para sa mga paso (kailangan mong makita ito  upang
maniwala ito).

Sa ngayon ay wala pa tayong nakitang hindi gagana, kung kukunin ng maayos at regular.Lalo
na mabuti para sa kanser sa balat, pagduduwal, cramps sa tiyan, at kung ano ang kailangan ng
isa.Isang magandang tulog.Walang nakakapagpaalis ng stress tulad ng langis ng cannabis, at
karamihan sa ating mga panloob na problema ay sanhi  ng stress.Kaya ayan.Good luck sa
lahat.Ito ay talagang gumagana, kailangan mo lamang itong pagkatiwalaan.Magtiwala ka sa
Diyos at kay Rick Simpson.” Terry

“Ang alam ko lang ay handa akong pumunta, hindi ko na kinaya, ilagay ang aking kuwento dito,
at ang aking anghel ay lumaki at ikinabit sa akin ang langis ng RSO.Tumigil na ako sa pagkain,
at  sa kaunting  butil  ng bigas  na lang ng mantika,  ramdam ko na ang pagbabago sa loob
ko.Bago  iyon  ang  aking  buhay  ay  nasa  sopa  na  may  heating  pad,  pinapanatili  ang  mga
inumin.Ngunit sa ikalawang araw, bumangon ako, sa kahon ng yelo, naghahanap ng makakain,
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naligo.Para sa ilan, hindi iyon isang malaking bagay, hanggang sa dumating ang oras na hindi
ka makatayo nang sapat para sa shower.Nanatili ako dito, tumaba, nagsimulang mabuhay muli,
talagang binabawi ang aking buhay.Nanghihinayang lamang na hindi ko alam ang tungkol dito
bago ako naoperahan.56, puting babaeng biktima ng kanser sa suso na si Kathleen”

“Ang aking ama ay 75 taong gulang na ngayon mga 18 taon na ang nakalilipas ang aking ama
ay nasuri na may kanser sa tiyan, sumailalim sa pagtanggal ng tiyan, gumugol ng 15 taon sa
pag-aaral kung paano mabuhay muli.3 taon na ang nakakaraan, sinabi sa kanya na kailangan
niyang alisin ang kanyang lower intestine at bahagi ng kanyang colon dahil sa mga sugat sa
kanser.2 taon na ang nakalipas sinabihan siya na ang bagong cancer ay nasa mga lugar na
hindi maoperahan...

Nang malaman ko ito, gumawa ako ng 24 na oras na batch ng langis (350 gramo ng top bud sa
1/2 gallon ng Everclear).Makalipas ang isang taon nang pumasok siya para sa isang checkup,
hindi mahanap ng Dr.Ginagamot niya ngayon ang kanyang matalik na kaibigan na si Ellie, ang
kanyang Labrador na aso, na may mga tumor ...at siya ay tumutugon nang napakahusay sa
langis...Ako ang iyong pinakamalaking tagahanga sa USA.Ang aking buhay ay ang langis na
ito.Salamat Rick Simpson.” Rebecca

"Kailangan  ko  lang  ibahagi  ang  magandang  balitang  ito  sa  iyo  at  sa  iyong  mga
sumusunod...Sinabi  sa kanya ng kaibigan ng aking asawa sa trabaho ilang buwan na ang
nakakaraan  na  ang  pancreatic  cancer  ng  kanyang  asawa  ay  bumalik  sa  pangalawang
pagkakataon, alam na namin ng aking asawa ang tungkol sa iyong RSO kaya inilagay namin
sila sa iyong site upang malaman ang higit pa tungkol dito atbp., mabuti siya nagsimula kaagad
at bumalik kahapon sa ospital para sa mga resulta ng kanyang pinakahuling mga pagsusuri,
ang ospital ay medyo nagsasabi sa kanya na kailangan niya muli ng chemo, ngunit ang aktwal
na nangyari nang tingnan nila ang mga resulta ay, ang kanser ay tiyak na naging mas maliit
kaysa noong una nilang napansin na bumalik ito,  halos nawala sa katunayan.Nataranta sila
kung paano ito lumiit (dapat nilang matutunan ang lahat ng uri ng gamot noon eh, hindi lang ang
mga lason).Gusto daw nilang tanggalin ang natitira, pero pinayuhan ko siya na ipagpatuloy lang
ang parehong mga dosis  na ginagawa niya noon,  dahil  malinaw naman na may positibong
epekto ito, at huwag nang mag-abala na hayaan ang mga butcher na iyon kahit saan malapit sa
kanya.Napakasaya kong marinig  ang balita  ngunit  hindi  ako makapaghintay na ipaalam sa
iyo. :)" Marka

-- Magaling, Mark, tingnan kung ano ang nararamdaman ng pasyente, hindi kailangan ang mga
pag-scan sa karamihan ng mga kaso.Kung kumain  siya  ng 120-180g  sa loob  ng anim na
buwan, tila wala siyang dapat ipag-alala.JB

"Mayroong libu-libong dokumentadong patunay na ito ay talagang nagpapagaling ng kanser sa
mga  taong  tumanggi  na  magkaroon  ng  anumang  bagay  sa  mga  doktor,  ang  langis
lamang.Nagkaroon ako ng stage 4 na cancer.Mayroon lang akong 3 buwan upang mabuhay at
iyon ay 14 na buwan na ang nakalipas. Tom

“Para lang malaman mo, narito ang update sa tito Tom ko.Ang kanyang bagong PSA level ay
0.1 at stable.Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng kaalaman upang mailigtas ang kanyang
buhay.Siya ay nasa stage 4 na prostate cancer.Kami ay naghahanap upang gumawa ng isang
testimonial.Pagpalain ka ng Diyos." Sherri

"Tom, ginamit ko ang langis na ito 3 taon na ang nakakaraan upang patayin ang stage 4 na
kanser  sa  prostate.Gumamit  ako  ng  hormone  therapy  para  magsimula,  at  pagkatapos  ay
nalaman ko ang tungkol sa RSO.Gumagana siya.Personal kong kilala ang dose-dosenang mga
tao na gumagamit nito araw-araw para sa maraming karamdaman.Malaking tulong ito para sa
mga pasyente ng cancer, ngunit sa palagay ko ang aking pinakakahanga-hangang paghahayag
ay ang pagpapagaling ng malubhang psoriasis ng isang tao na mayroon sila ng higit sa 90% ng
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kanilang katawan.Sa pamamagitan ng pag-inom ng 1/4 hanggang 1/2 gramo ng mantika sa
isang araw sa loob ng 6 na linggo, ang taong ito ay literal na gumaling sa kanilang sarili sa
isang  kondisyong  dinanas  nila  mula  noong  bata  pa  sila.Maaari  akong  magpatuloy  nang
maraming oras tungkol sa mga bagay na nakita kong ginagawa ng langis na ito.Makikita mo,
panatilihing bukas ang iyong isip, at gawin ang itinuro ni Rick, hindi ka magsisisi." Si Dan

"Mula nang gumaling ako mula sa Ulcerative Colitis at Cancer ang aking Gastroenterologist ay
mayroon na ngayong LAHAT ng kanyang mga pasyente sa mga produkto ng Cannabis dahil
sila ang pinakamakapangyarihang anti-inflammatories na alam niya...at gumagana ang mga ito
MAS MAHUSAY KAYSA SA ANUMANG DRUG NA MAAARING IRERESTA NIYA!!!” Craig

"Alam kong nakakagamot ito ng cancer...Pinagaling ko ang nanay ko ng 3 beses at wala na
siyang cancer.” Mc Jay

“5 linggo na akong gumagamit ng langis at ang pet scan kahapon ay nagpakita ng kapansin-
pansing pagbaba sa mga tumor sa  buto  at  wala  nang ebidensya ng hyper  metabolic  liver
tumors.Ako  ay  orihinal  na  nagpakita  ng  stage  4  bone  at  live  na  cancer  3  buwan  na  ang
nakalipas...Gusto ko sabihin ito gumagana.At iyon lang ang unang 8cc, oras na para i-power
down ang susunod na 52!!” Laura

-- Mahusay, Laura, magandang marinig iyon, ngunit lumayo sa anumang higit pang mga pag-
scan o Xray kung posible.Hindi mo gustong mag-radiate ng tumor, dapat na maipaliwanag sa
iyo ng iyong oncologist kung bakit hindi magandang ideya na gawin ito.Magandang pagbati, JB

"Makinig, sinaliksik ko ito nang maraming buwan.Ito ay na-back up ng Harvard.Ginagamit nila
ito sa Spain.Dahil sa katotohanan na ito ay labag sa batas, sa kasamaang-palad ay wala na
akong masasabi sa iyo.Masasabi kong may stage 4 cancer ang asawa ko na may mets sa
utak.Sinasabi  ng  RS  na  huwag  magtiwala  sa  sinuman  sa  iyong  kalusugan.Kaya  hindi  ko
ginawa.Ako ay "tumalon sa ibabaw ng buwan" upang magsalita.Nakatayo ako ng maayos at
maayos naman ang kalagayan ng asawa ko.:)” Lisa

"Mahal na CureYourOwnCancer.com, kanina, nabasa ko ang tungkol sa Rick Simpson Oil at
nagpasyang subukang gumawa ng ilan.Matagal na akong nagtatanim ng marijuana.Ginamit ko
ang ilan sa aking pinakamahusay na mga buds, at gumawa ng ilang premium na langis ng
abaka.Sinubukan  ko  ito  at  hindi  makapaniwala.Napakalakas  nito  na  parang  wala  akong
naranasan.

Matapos  itong subukan,  may nalaman akong isang pasyente  na nakikipaglaban sa cancer
(Hodgkin's  Lymphoma)  sa  loob  ng  mga 11 taon  sa  puntong  iyon.Nag-alok  ako  na  maging
tagapag-alaga ng kanyang medikal na marijuana, at ibigay sa kanya ang langis nang walang
bayad sa kanya hangga't kunin niya ang langis gaya ng inirerekomenda.Sa oras na iyon, mas
estranghero siya sa akin.Nakilala ko siya mga isang taon bago sa isang pulong ng compassion
club at nalaman ko noon na may cancer siya.Gusto ko talagang makita kung ang langis ay
makakapagpagaling ng kanser, tulad ng nabanggit sa Rick Simpson'sRun From the Cure.

Kaya, pagkatapos makipag-ugnayan sa pasyenteng ito at ipakita ang alok sa kanya, nag-file
kami ng tamang papeles sa aming estado at nagsimulang gamutin.Itinakda namin ito sa kung
saan siya magmamay-ari ng mga halaman, kaya kalaunan, siya na ang makapagbibigay ng
langis sa kanyang sarili.Bahagi rin iyon ng kasunduan, na natutunan niya kung paano tulungan
ang kanyang sarili.Sinimulan namin ang paggamot.Sa una ay mahirap para sa kanya dahil ang
langis ay napakalakas, at ang pagkuha nito ng tatlong beses bawat araw ay maaaring maging
mahirap.
Pagkaraan  ng  tatlong  buwan,  nagsimulang  lumiit  ang  isang  tumor  sa  kanyang  itaas  na
dibdib.Pagkatapos ng limang buwan, ang tumor ay ganap na nawala.Pagkatapos ay pumasok
siya para sa isang CAT scan.Bumalik ang resulta na cancer free na siya!Ang mga doktor ay
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nagsisikap na pagalingin ang kanyang kanser sa loob ng hindi bababa sa 11 taon.Chemo, bone
marrow transplant, at iba pa.Ang kailangan lang ay halos isang kalahating kilong premium bud
na na-convert salangis ng abaka.Mayroon siyang bago at pagkatapos ng mga resulta ng pag-
scan ng CAT sa disk (ibibigay sa amin sa lalong madaling panahon).Siya ay lumapit at nagsalita
sa publiko sa mga tao.Sa katunayan,  isa na siyang caregiver na tumutulong sa ibang mga
pasyente sa healing hemp oil!"GrowGoddess”

"Isang  taon  na  ang  nakalipas  sinabi  sa  amin  ng  aking  oncologist  na  makipag-ugnayan  sa
hospice sa lalong madaling panahon, ang kanser sa colon ay bumalik sa aking mga baga at
colon, naalis mula sa colon noong 09 at ang atay sa 11.Iginiit ng asawa ko na subukan nila ang
isa  pang  round  ng  chemo.Sa  parehong  oras  na  natuklasan  ko  ang  langis  ng  Cannabis,
sinimulan kong inumin ang langis sa parehong araw ng chemo.Ang aking tumor marker ay
17.6.Pagkatapos  ng  ISANG  paggamot  (at  2  linggo  ng  langis)  ang  aking  tumor  marker  ay
10.6.Noong nakaraang Biyernes pagkatapos ng 2 paggamot at 5 linggo ng langis, ang aking
tumor marker ay 4.8.Sinabi sa akin ng aking nars na hindi niya alam kung ano ang ginagawa
ko, ngunit ang chemo na ito ay hindi dapat magbunga ng mga resultang ito.Mas maganda ang
pakiramdam ko kaysa sa matagal na panahon." Diane

“Hi Jindrich, kahapon ko natapos basahin ang libro ni Rick.Mahusay na bagay!Sa totoo lang,
hindi ko na kailangan pa ng ebidensya tungkol sa tunay na magic power ng oil!

Nakagawa na rin ako ng ilang mga eksperimento at araw-araw may natutuklasan akong bago
na magagawa ng gamot na ito!Kahanga-hanga!Nakalulungkot kahit na kumbinsido ako at kahit
na ang aking kasintahan ay kumbinsido pa rin  ang kanyang ina ay kahit  papaano ay hindi
kayang  "palayain"  nang  lubusan  ...at  hindi  pa  rin  siya  sigurado  kung  huminto  sa  chemo...
Patuloy  kong  sinisikap  na  maglabas  ng  magagandang  argumento  ngunit  hindi  ako
makapagpasya para sa kanya!Siya ang may cancer at siya lang ang makakapagdesisyon kung
ano ang gagawin sa kanyang buhay.

Alam kong  gagaling  pa  rin  siya  sa  huli  dahil  lalagyan  namin  siya  ng  maraming  langis  na
imposibleng  mamatay  siya.Ngunit  sa  palagay  ko  ay  napakatanga  at  napakapanganib  na
paglaruan ang mga nakakatuwang kemikal  na ito,  lalo  na kapag mayroon kang access sa
natural na gamot na napatunayang nakapagpapagaling ng kanser!Nabasa ko ang tungkol sa
iyong karanasan sa cancer at  medikal  na sistema...Ikinalulungkot  ko talaga ang pagkawala
mo… at ngayon ay mas naiintindihan ko na ang iyong saloobin sa tradisyonal na tinatawag na
“gamot”!” Luigi

--  Hi  Luigi,  salamat  sa  magagandang  salita  mo  tungkol  sa  libro  at  sayang  naman  ang
pinagdaanan mo.It is her choice which treatment she choose but I would not go near the chemo
- just read my Mom's story for her, baka maiintindihan niya na hindi magandang ideya ang pag-
inom ng lason, lalo na kapag hindi ito napatunayan o kailangan.Ang kanyang mga pagkakataon
na makaligtas lamang sa chemo ay lubos na bubuti kung kukuha siya ng mantika, ngunit muli,
bakit magdudulot pa ng mas maraming pinsala sa kanyang may sakit na katawan?Ito ay walang
kahulugan sa lahat.Best wishes, Jindrich

“Pinaupo ako ng isang kaibigan para manoodRun From the Curemga dalawa at kalahating taon
na ang nakakaraan sa pag-iisip na maaaring makatulong ito sa aking psoriasis.Gumawa kami
ng langis nang magkasama- sa unang pagkakataon para sa aming dalawa- sa loob ng tatlong
linggo, nawala ang aking plaque psoriasis.Ginawa ko na ang mantika at iniinom ko ito mula
noon.Kung  kumukuha  ako  araw-araw,  at  ilapat  ang  langis  nang  topically  sa  gabi  sa  mga
indibidwal  na mga spot  na lilitaw nang random,  ang psoriasis  ay kontrolado at  halos  hindi
nakikita.Dahil  sa  karanasang  ito,  tumalon  ako  gamit  ang  dalawang  paa  at  ngayon  ay
nagmamay-ari ng unang ganap na lisensyado ng estado na Medical Marijuana Business sa
Colorado.Isang taon sa aking negosyo, na-diagnose ang tatay ko na may stage IV Melanoma-
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kumalat ito sa kanyang baga at atay.Binigyan siya ng kanyang oncologist ng 3 hanggang 12
buwan  at  sinabihan  siyang  maghanda  para  sa  pangangalaga  sa  hospice.Agad  ko  siyang
sinimulan sa isang regimen ng RSO at  pagkalipas ng limang buwan,  nawala ang kanyang
kanser.wala na.Ang pinakamadaling bagay sa mundo!Salamat Rick, sa muling pagpapakilala
nitong kamangha-manghang gamot sa mundo!:-)” Erica

"Gumawa ako ng 2 linggong kurso ng langis...Kakayanin ko lamang ito tungkol sa bawat ibang
araw o higit  pa,  gayunpaman ang psoriasis  sa aking katawan ay halos nawala.magbibigay
ako7ang card ko sa isang outdoor grower ngayong taon para makakuha ako ng sapat na hilaw
na materyal sa isang pagkakataon para makagawa ng 60 araw na batch para pagalingin ang
crap na ito minsan at para sa lahat!!!” Sophie

"Ang langis ng Cannabis ay nagpapagaling ng kanser.Ako ay isang stage 3 na pasyente ng
kanser sa suso at ginagamit ang langis upang pagalingin ang aking sarili." Adele

“Walang Chemo, walang radiation...RSO & diet  change...Pinagaling ng RSO ang cancer sa
tiyan ko nang walang anumang bagay na iyon...” Dale

“Kumusta Rick, nakausap kita ilang buwan na ang nakalipas at simula noon ay sinubukan ko na
ang langis para sa aking depresyon.Mahirap sabihin kung ito ay epektibo o hindi, dahil ang
isang onsa (28g) ay nagbigay lamang ng sapat para sa mga 10 araw.Sa pagtatapos ng 10
araw, dumanas ako ng kaunting depresyon sa loob ng ilang araw.May stressor na kasangkot sa
aking buhay ngunit nagawa kong gumana kahit na may depresyon na pakiramdam.Kaya sino
ang nakakaalam, maaaring mas masahol pa kung wala ang langis.

Anyway, sinubukan ko rin ng langis ang isa sa mga skin cancer ng kaibigan ko (76 years old).Ito
ay  isang  talagang  masamang  hitsura  ng  cancer,  mga  8mm  ng  napakadilaw  na  gitna  na
napapalibutan ng pamumula na umaabot ng halos 75mm diameter.2.5 days lang niya itong
iniwan dahil sobra na sa kanya ang kati at amoy.Gayunpaman nang maalis ang takip (ito ay
isang hindi tinatagusan ng tubig na dressing),  ang kanser ay halos nawala.Sa kasamaang-
palad, marami siyang kanser sa balat at hindi niya kayang bayaran ang perang kailangan para
gamutin ang mga ito.Kaya't pinasunog niya sila sa sobrang sakit.Siya ay may pag-aalinlangan
at para sa kanya na purihin ang langis ay napakahalaga.

ILANG MAGANDANG BALITA.Ang aking anak na lalaki ay pumapasok sa kanyang huling taon
sa Unibersidad na majoring sa Chemistry at sinabi sa kanyang Organic Chemistry Professor
(isang Australian born Chinese gentleman) tungkol sa mga resulta at siya ay medyo interesado
at siya ay mag-iimbestiga at mag-eksperimento sa langis sa iba't ibang mga tao na may kanser
sa balat.Hindi ako sigurado kung gaano ito katagal ngunit ipapaalam ko sa iyo.Sa kredibilidad
ng  isang  Propesor,  maaari  tayong  makapasok  sa  pintuan  ng burukrasya.Pagbati,  Warwick,
Australia”

“Ginawa ito, ibinibigay ito sa aking 18 taong gulang na anak na lalaki... Wala nang senyales ng
anumang kanser ngayon.Malaki ang utang na loob ko sa iyo Rick Simpson.Ang aking anak na
lalaki ay na-diagnose noong Oktubre na may synovial sarcoma matapos alisin ang isang tumor
bago magkaroon ng biopsy...Sinabihan na nandoon pa rin ang cancer at maaaring kumalat sa
kanyang baga dahil sa agresibong uri ng cancer na...Karamihan sa mga kamakailang resulta ng
pagsusulit, wala silang mahanap na bakas nito sa kanilang pagkalito...Ang langis ng Cannabis
ay  isa  sa  maraming  bagay  na  sinimulan  ko  sa  kanya  halos  kaagad  pagkatapos  ng  mga
diagnosis. Amanda

"Ang  isang  malapit  na  kaibigan  ko  ay  binibigyan  ng  morphine  para  sa  sakit  ng  tumor  sa
utak.Ang morphine mismo ay nagdulot ng pagkagumon, pag-alis at pinalala lamang nito ang
mga bagay sa panahon ng paggamit nito.Ang cannabis mismo ang isang gamot na nagbigay ng
lunas para sa mga sintomas ng withdrawal, depression, pananakit, at ang cancer mismo.Ang
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mensahe mo ang nagligtas sa kaibigan ko.” Jasper

"Nasasabik  ako  sa  langis.Nitong  nakaraang  buwan  ang  unang  pagkakataon  na  nabasa  o
narinig  ko  ang  tungkol  dito.Ako  ay  nabighani...Mr.  Simpson,  marami  sa  amin  ang
nagpapasalamat sa iyo para sa hindi makasarili at mapagmahal na gawaing ginawa mo para sa
buong sangkatauhan.Ikaw ang definition ko ng Humanitarian!!!Nagboluntaryo ako sa Hospice
mula  noong  1998,  marami  akong  nakitang  naghihirap  at  pumanaw,  maging  sa  aking  mga
bisig.To  think  that  so  much  of  this  suffering  could  have  been  alleviated  is  literally  mind
boggling...” Cindy

-- Ito ay tiyak, lalo na kapag isinasaalang-alang ng isang tao na ang lahat ng impormasyon
tungkol sa "mahimalang mga kapangyarihan sa pagpapagaling" ng langis ng Rick Simpson ay
totoo.Ang wastong ginawa at  ginamit  na langis  ay talagang makakapagpagaling ng kanser,
diabetes,  at  libu-libong  iba  pang  mga kondisyon.Makakatulong  talaga  ito  sa  sakit  na  hindi
hawakan  ng  morphine.Ito  ay  talagang  nagpapabata  ng  katawan  at  nagpapalago  ng  mga
kalamnan.Sa palagay ko, hindi ito ganap na inilalarawan ng mga salitang nakakagulat.JB

“OMG.Nakatanggap  lang  ako  ng  salita  mula  sa  isang  taong  pinaluha  ko  sa  Phoenix  na
nagkaroon at ang ibig kong sabihin ay nagkaroon ng cancer sa bato.Pagkatapos uminom ng
langis  sa  loob  ng  90  araw,  ipinapakita  ng  pinakabagong  PET scan  na  wala  na  ang  mga
tumor..Ito  ay hindi  kapani-paniwala.Marami na akong nakitang pinagaling  ng Phoenix  Tears
mula nang magtrabaho ako dito.Salamat sa pagtulong sa akin na gumaling ang iba.” Gregg

-- Binabati kita at salamat sa pagtulong mo sa iba, Gregg.Wala nang mga scan, ang langis na
lang.Ang pag-scan ay carcinogenic, maaari itong maging sanhi ng pagbabalik ng kanser at sino
ang gusto nito?JB

“Kumusta  mahal  na  matamis  na  Rick  Simpson  at  Jindrich  Bayer,  sana  ay  pareho  kayong
maayos at masaya.Kung isasaalang-alang ang dami ng email na dapat mong makuha, sigurado
akong hindi mo na ako naaalala noong mga nakaraang buwan kaya isinama ko ang aming mga
naunang  sulat.Si  Nanay  ay  buhay  at  napakalusog!Ang  pagsasabi  na  tayo  ay  labis  na
nagpapasalamat ay isang maliit na pahayag.

Sa diagnosis noong Pebrero 2012 (stage 4 pancreatic adenocarcinoma na may metastasis sa
atay at baga) ang kanyang prognosis ay 3 hanggang 6 na buwan na may inaasahang matinding
pagbaba sa kalusugan sa panahong iyon.Sa halip siya ay buhay, masaya at maayos makalipas
ang 10 buwan.Alam kong pareho kayong sumasalungat sa chemo at ganoon din kami... Ngunit
noong sinabi nilang 3 buwan ay itinapon namin ang LAHAT kasama ang chemo kasama ang
pagsisimula  ng RSO kaagad.Sinabihan kami na walang sinuman ang nananatiling  malusog
tulad  ng  ina  sa mas maraming  Gemzar  chemo na natanggap  niya.Ang  RSO ay  dapat  na
panatilihing malusog siya sa panahong iyon.Huminto ang Chemo 6 na linggo ang nakalipas
nang magpasya siyang maramdaman niya ang simula ng pinsala sa chemo.6 na linggo na
siyang walang chemo at maganda ang pakiramdam niya.

Mula  noong  na-diagnose  siya  noong  Pebrero  2012,  pagkatapos  ng  paunang  build  up,
kumukuha  siya  ng  isang  gramo  ng  RSO  sa  isang  araw  (humigit-kumulang  300  gramo  sa
kabuuan sa ngayon).Ang pinakahuling pag-scan na ginawa noong Lunes 12-17-12 ay nagpakita
ng higit pang pag-urong ng tumor kasama ang dokumentasyon na ang ilan sa mga tumor ay
napakaliit  upang makita sa pamamagitan ng CT scan.Ito  ay hindi  kapani-paniwalang balita!
Pagkatapos noong Martes ay nakuha namin ang mga resulta  mula sa kanyang gawain  sa
lab.Matapos makatanggap ng napakagandang balita sa pag-scan, nagulat kami nang marinig
na tumaas ang kanyang tumor marker test (CA19-9) mula 285 hanggang 2100.Nakita mo na ba
itong  nangyari  dati?Mayroon  ka  bang  anumang  paliwanag  tungkol  sa  kung  bakit  o  paano
tumaas ang mga marker?Anumang mga ideya sa lahat?Anumang mga mungkahi?Ang tanong
na ito ay lumabas sa ilang mga gumagawa ng RSO ngunit hanggang ngayon ay walang tiyak
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na sagot.

Narito ang kanyang mga resulta ng CA19-9 hanggang sa kasalukuyan.Ang normal na antas ay
mas  mababa  sa  37.  Walang  tumor  marker  test  na  ginawa  sa  paunang  pagsusuri  noong
Pebrero. 4-30-12...23,568; 5-30-12...5,240; 6-18-12...4,458; 8-8-12...538; 10-8-12...285 (Huling
chemo  ay  10-29-12);  12-17-12...2,100.Anumang  input  na  maaaring  mayroon  ka  ay
pahalagahan ng aking pamilya!Maraming pagmamahal, B"

"Mahal na B, ang mga CT scan ay nagbibigay ng napakalaking dosis ng radiation at iyon ang
maaaring sanhi nito, at ang chemo ay ganap na hindi kailangan.Gusto ko siyang kumain ng
180g ng pinakamahusay na kalidad ng langis sa lalong madaling panahon.Wala nang mga CT
scan o anumang iba pang carcinogenic na katarantaduhan, ang langis na lang at hangga't kaya
niya.Kailangan mo munang i-undo ang pinsala mula sa chemo at radiation at magtatagal ito,
pinahirapan  lang  nito  ang  trabaho  para  sa  langis.Tulad  ng  pagbibigay  ng  antidote  habang
nagbobomba ng kamandag sa kanyang mga ugat, wala itong saysay sa akin.Pinakamabuting
pagbati, Jindrich Bayer”

"Nilapitan ako ng isang babaeng may kanser sa suso mga 4 na linggo na ang nakakaraan at
nagawa kong maituro siya sa tamang direksyon.Mayroon siyang medyo makabuluhang tumor,
(sa tingin ko ay maaaring magkaroon siya ng higit sa isa) at naramdaman niya ito.It's been only
3 weeks since she started the oil at siguradong lumalambot na ang tumor.Hindi masama sa loob
ng 3 linggo!I feel very encouraged for her and I just KNOW this lady will be another success
story.Isang Pag-ibig.” Corrie

"Ang aking ama ay 89, may kanser sa balat sa kanyang mukha.Tatlong beses ko na siyang
dinala sa ospital upang maputol, na nagbubukas sa kanya sa mga impeksyon hindi pa banggitin
ang pagkuha sa kanya mula sa nursing home at pabalik na mahirap para sa kanya.Nagsimula
ako sa langis ng cannabis ilang linggo na ang nakalipas.Ang ilan sa mga ito ay kasing laki ng
aking baby finger sa aking hinlalaki.There were 11 I have treated now there's 4 yung kasing laki
ng thumb size ng baby finger.Namamatay lang sila at bumagsak ang balat at gumaling.Ako ay
namangha pati na rin ang lahat ng mga nars at doktor.”Steve

“Gusto ko lang sabihin  na lubos kong ikinatutuwa na ipahayag na ang pag-scan ng aking
biyenan  para  sa  kanyang  kanser  ay  lumabas  na  ganap  na  malinis  sa  pangalawang
pagkakataon pagkatapos ng unang pagpapakita ng mga batik sa baga.Sinimulan namin siya sa
langis pagkatapos na ang una ay nagpakita ng mga spot.Kinuha ng Cannabis ang kanyang
mga baga at nilinis ang mga ito!Sinabihan siyang kailangan niya ng Chemo.Kami ay laban dito
at ilagay siya sa langis sa halip.Nakakagamot ng cancer ang Cannabis!!!” Karen

“Nagagamot din nito ang Cervical Cancer!Hindi ko kayang bayaran ang mga pagpapagamot
(kahit  ISA...)  at  nagpunta  ng  isang  taon  nang  walang  anumang  uri  ng  tulong  na
panggamot...pero halos araw-araw akong naninigarilyo...pagkatapos ng isang taon sa aking
taunang  pagsusulit,  ang  doktor  at  mga  nars  ay  nabigla...wala  silang  mahanap  maliban  sa
bahagyang  pagkakapilat  kung  saan  naroon  ang  cancer...100%  cancer  free  na  ako
ngayon...salamat sa marijuana...hindi mga doktor...hindi "gamot"...hindi paggamot...pero dahil
sa dalisay, herbal, NATURAL na halaman...Buhay na patunay ako...Sinabi ng mga doktor na
dapat ay nasa level 5 na akong cancer dahil sa walang paggamot...pero wala pa rin...nang
WALANG tulong mula sa kanila...nabigla sila kaya ipinadala nila ako sa STATE HOSPITAL sa
LITTLE ROCK (UAMS) para sa karagdagang pagsubok...at wala ring nakita ang UAMS maliban
sa  bahagyang  pagkakapilat...sabi  nila  isa  daw milagro...Sa  tingin  ko  ay  marijuana  lang...I-
legalize na ito...tumulong sa mga tao...hindi ba't iyon ang DATI ng sangkatauhan?" Monica

"Gumamit ako ng Cannabis Oil para gamutin ang Basal Cell Carcinoma sa aking ulo sa leeg at
mukha.MATAGUMPAY.Ito ay isang mainam na kanser  upang magsaliksik.Ito ay malinaw na
nakikita sa mata, at anumang pagbabagong magaganap ay madaling makita.Sinubukan kong
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magkaroon ng interes dito dito sa US, ngunit ang mga fed ay may kahit sino, at tila lahat ng tao
ay nasugatan sa kamatayan upang mahawakan.Tingnan mo kung ano ang magagawa mo."
Joseph

“May bukol ako sa hita, dati matigas, almost 2 cm, ngayon kulang pa sa kalahati ang laki at
lumalambot (4 weeks).” Katri

“At ngayon ko lang nalaman na wala na akong cancer pagkatapos ng 5 buwang sunod-sunod
na paggamit ng mantika!!” Mimi

Q.JB, mayroon ka bang anumang bagay sa pagpapagaling ng ilang uri ng tumor na tinatawag
na hemangioblastomas?Sinusubaybayan ko ang iyong mga post, pati na rin ang iba.HINDI pa
ako nakakita ng paggamot sa ganitong uri ng tumor maliban sa pagtanggal.Mayroon akong
isang grupo sa kanila." Graeme

A.Hindi sa personal, tiyak na hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong gamutin ang lahat ng mga
diagnosis  na  kilala  ng  tao  nang  personal,  ngunit  sa  paghusga  sa  nabasa  ko  tungkol  dito
ngayon,  wala  akong  nakikitang  dahilan  kung  bakit  hindi  dapat  tumulong  ang  langis.Sa
pagkakaalam ko, ma-diagnose lang nila ito gamit ang mga CT scan, at sa paraan ng pagtingin
ko dito, dapat kumain ng hindi bababa sa 60g ng langis ang lahat ng kumukuha ng CT scan
pagkatapos.At kung kakainin nila ang mga 60g na iyon bago ang operasyon, sa karamihan ng
mga kaso sigurado ako na ang operasyon ay hindi kakailanganin dahil ang mga tumor ay hindi
naroroon.Kaya't tiyak na susubukan ko ang langis sa aking sarili.Lahat ng mabuting hangarin,
JB

"Ang mismong katotohanan na ang mga placebo ay nagpapagaling sa ilang mga tao ay dahilan
upang itapon ang gamot magpakailanman at pag-aralan ang sining ng placebo.Sa pagsasabi
na hindi ka kailanman gagawa ng placebo study kapag mayroon kang mabisang lunas, tama
ka, iyon ay papatayin ang kalahati ng iyong mga pasyente, may sakit at malupit." Christopher

--  Ito  ay  talagang  may  sakit  at  malupit,  at  iyon  ang  dahilan  kung  bakit  hindi  ko  ito
gagawin.Pwede ang iba kung gusto nila, pero ako ay hindi.Gusto kong simulan ng medikal na
sistema ang paggamit ng langis bilang isang placebo - kung mapatunayan nila na ang anumang
nais nilang gamitin ay mas ligtas at mas epektibo kaysa sa langis (at mas masaya/kaaya-aya
para sa pasyente),  pagkatapos ay maaari  silang magpatuloy at ibenta ito .Kung hindi,  bakit
hindi.Ito ay medyo simple at napaka-makatuwiran, sa tingin ko.At ganoon din ang mangyayari
sa hinaharap, kaya bakit maghintay?JB

"Hindi pa huli na tanggapin ang katotohanan na ang cannabis ay simpleng gamot.Kasabay nito,
hindi pa huli ang lahat upang simulan ang paggamit ng langis bilang gamot, anuman ang iyong
kalagayan  o  gaano  ito  kalubha.Sa  paggamit  ng  langis,  kadalasan  ay  may  magandang
pagkakataon  na  makabawi  ang  pasyente,  o  ang  langis  ay  magbibigay  sa  kanila  ng
pinakamataas na kalidad ng buhay hanggang sa katapusan.At iyon ay mahalaga din.JB”

"Kapag ang mga pasyenteng nagpa-chemo ay nagsimulang gumamit  ng langis,  ang unang
bagay na dapat gawin ng langis ay i-detoxify ang kanilang katawan.Kaya sa ilang mga kaso,
maaaring  kailanganin  ng  pasyente  na  uminom  ng  kaunting  langis  bago  ito  magsimulang
atakehin ang kanser mismo.Talagang hindi magandang ideya na kumuha ng chemo, lalo na
kapag ito ay ganap na hindi kailangan kung isasaalang-alang na ang medikal na sistema ay
alam ang tungkol sa cannabis bilang isang lunas para sa kanser sa loob ng dose-dosenang
taon.JB”

Q.Mga pasyente ng cancer sa 'Terminal': Sinimulan mo ba sila nang agresibo sa 1 gramo sa
isang araw o trabahohanggang sa ito sa loob ng isang linggo o higit pa?Payo mula sa mga
karanasan?
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A.Hindi,  palagi  kaming  nagsisimula  sa  maliliit  na  dosis  at  halos  sumusunod  sa  mga
tagubilin.Siyempre,  kung  mayroon  silang  nakaraang  karanasan  sa  cannabis  at  alam nilang
walang dapat ikatakot, minsan maaari kang magsimula sa mas mataas na dosis.Ngunit hindi
mo alam kung paano tutugon ang pasyente sa langis, kasama ang mga ito ay karaniwang may
halo ng iba't ibang mga gamot, kaya maaaring gusto mong mag-ingat at panoorin ang presyon
ng dugo ng pasyente atbp.Ang pangkalahatang rekomendasyon ay sundin ang mga tagubilin,
ang hindi gaanong pormal ay - sundin ang iyong instinct at paghuhusga at kapag ang pasyente
ay "walang mawawala," hindi ako magdadalawang-isip na bigyan sila ng mataas na dosis kung
kinakailangan (talamak na pananakit ng likod atbp.) .Ang isang gramo ng talagang mataas na
grado ng langis ay maaaring makakuha ng isang bagitong gumagamit ng napakataas, ngunit
hindi  pa  rin  ito  nakakasama.Minsan  kahit  na  ang  isang  hemp induced  coma ay  maaaring
mapatunayang may pakinabang at sigurado ako na ito ay gagamitin sa ganoong paraan para sa
anesthesia bago ang operasyon sa lalong madaling panahon, ngunit sa ngayon gusto naming
makita  ang  mga  pasyente  na  manatili  sa  kanilang  comfort  zone  hangga't  maaari.Sana
naipaliwanag ko ng maayos.Magandang pagbati, JB”

“Corrie, kaibigan ko, tinulungan mo ako sa ***.Binibigyan ko siya ng med para sa kanyang mga
neuroendocrine tumor.1 month na siya sa med at nagsisimula na itong lumiit.Napakalaki nito na
tumutulak sa kanyang tiyan ngunit ngayon ay umabot na sa puntong makakain na siya muli at
ang  sabi  ng  kanyang  doktor  ay  wala  pa  siyang  nakitang  tumor  na  ganoong  kabilis
lumiit.Nataranta siya at bumalik sa normal ang lahat ng blood work kaya isa pa sa daan para
gumaling at iyon ay GALING.At ikaw ay GALING at ang Diyos ay dakila.”

"Mayroon akong isang kaibigan na may kanser sa utak at mayroon akong Cml.Gumagana ang
langis para sa ating dalawa!!!Ang aking kaibigan ay unang patunay sa aking mga mata na ang
langis na ito ay isang himala ...May pagdududa ako noon pero hindi na ngayon!Kunin ang
langis, GUMAGANA ITO!" Tyler

"Ang langis ng Cannabis pagkatapos ng isang taon na paggamit at paggamit lamang ng langis
ng cannabis ay nagbago ng kanser mula sa isang uri ng spider web sa mga tumor na ngayon
ay nagawa na nilang i-target sa isang tiyak na anyo ng chemo, tinaasan din niya ang kanyang
dosis ng langis sa 3 gramo sa isang araw.18 buwan na ang nakalilipas sinabi sa mga magulang
na ang kanyang kanser sa utak ay terminal na at siya ay may mga 18 buwan upang mabuhay at
ang chemo ay bibilhin  lamang siya  ng ilang buwan kaya bilang sagot  sa  iyong tanong ay
parehong  nag-ambag  sa  pagpapatawad,  sana  ay  masagot  mo  ang  tanong  mo."  Michigan
Cannabiscancerproject

“Tinanong ako noong nakaraang taon ng kaibigan ng aking ina kung maaari akong gumawa ng
6 na buwang kurso ng langis ng abaka para sa kanyang ina, mula sa pinakamataas na grado
ng cannabis.Nagkaroon siya ng cancer sa leeg.I made her the oil following the Youtube advice, I
then  posted  it  to  Russia.Ginamit  niya  ang  unang  6  na  buwang  kurso  na  may  kamangha-
manghang mga resulta at humingi ng isa pang 6 na buwang dosis, nagpadala ako ng isa pang
load  sa  kanya,  at  ngayon  14  na  buwan  mamaya  ay  nasa  mabuting  kalusugan  na
siya.Gumagawa ka ng kamangha-manghang gawain, Rick.Salamat." Gareth

“Kumusta ang pangalan ko ay Alysa at ako ay 16 taong gulang.Noong 2011 na-diagnose ako na
may stage 3 anaplastic astrocytoma.Kami (ang aking pamilya at ako) ay nagpasya na gumamit
ng isang cannabis concentrate.Sinabi sa amin ng Unibersidad ng Michigan na malamang na
hindi ako mabubuhay ng higit sa ilang taon at ang kanser mismo ay hindi maoperahan dahil ito
ay nasa isang spider formation.Noong nakaraang Enero nagpunta ako para sa aking regular na
MRI sa Unibersidad ng Michigan.Ang lahat ng mga tumor ay nawala."

"Ang aking ina ay may stage 4 na kanser sa baga at ito ay naglakbay sa kanyang utak ngunit
dahil siya ay gumagawa ng RSO cannabis oil ay naging maayos na siya.Ang kanyang blood
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work ay bumalik nang mahusay at lubos akong nagpapasalamat sa iyo dahil nararamdaman ko
na binigyan ng RSO ang aking ina ng pagkakataong labanan ang cancer na ito...” Shannon

"Ako ay isang 68 taong gulang na lalaki na nakatira sa kung ano ang itinuturing kong isang
normal na malusog na buhay na walang mga pangunahing isyu at pinananatili ang aking sarili
sa isang taunang flu shot at mga checkup.Maayos ang mga function ng aking katawan at tila ok
ang lahat hanggang sa nagising ako isang umaga na may matinding pananakit ng tiyan.Sa pag-
aakalang ito ay apendiks o luslos, isinugod ako ng aking asawa sa emergency.Nagkaroon ako
ng emergency surgery pagkalipas ng 2 oras, Agosto 15, 2012, at nagkaroon ng napakalaking
tumor sa aking colon na naalis kasama ang 14 na lymphmga node.Makalipas ang isang linggo,
nabuksan ang aking loob at nalason ako at humantong iyon sa pangalawang operasyon.

Nagsisimulang bumuti  ang pakiramdam makalipas  ang 4 na araw,  nakatayo ako at  dahan-
dahang  bumabalik  ang  paggalaw  at  nagsimula  akong  dumugo.Bumalik  para  sa  operasyon
numero 3 at makalipas ang isang araw ay nagkaroon ng banayad na atake sa puso.Pagkaraan
ng ilang sandali -33 araw sa ICU- ako ay pinalabas at nagdala ng OSTOMY BAG.Ang bag ay
kasama ko 8 buwan at isang reversal surgery ay ginawa nang walang komplikasyon.Sinabi ng
siruhano na ang kanser ay hindi kumalat sa kabila ng mga node.

Sa kabila nito, dinala nila ako sa Cancer Clinic at nagsimulang talakayin ang Chemo at radiation
bilang isang "follow-up." Standard protocol sabi nila.BULLSHIT sabi ko!Wala nang magpapa-
radiate sa aking katawan o mas malalason ito sa Chemo o Radiation.Ang oncologist sa Cancer
Clinic ay hindi nakipagtalo at binalangkas ang mga follow-up tuwing 3 buwan sa loob ng isang
taon, na nangangailangan ng CT scan at blood work.

Kinuha  ko  ang  materyal  gaya  ng  binalangkas  ni  Rick  Simpson  at  ginawa  ang  RSO.Ang
pagsunod sa lahat  ng mga tagubilin  para sa proseso ng pagkuha at  paggamit  ng Naphtha
bilang aking solvent, inilagay ko ang natapos na langis sa mga hiringgilya at sinimulan ko itong
kainin dalawang beses sa isang araw, isang maliit na halaga sa bawat oras.Nakumpleto ko ang
aking ika-4 na follow-up sa Cancer Clinic at sinabi nila na ang CT scan ay HINDI nagpapakita
ng  anumang  bagay  na  magpahiwatig  ng  pagkakaroon  ng  CANCER.Ang  gawaing  dugo  ay
nagpakita ng antas ng CEA sa 1.4, ngunit ano ba, lahat ay may isang selula ng kanser o dalawa
sa kanila.Isinasaalang-alang nila ang anumang 5+ upang magdulot ng pag-aalala.Naghahanda
na  ako  ngayon  ng  isa  pang  batch  at  kukuha  ako  araw-araw  bilang  isang  preventative
measure.Sa sinumang nagdurusa ngayon mula sa cancer, iminumungkahi ko na gawin mo rin
ito.WALA kaming mawawala at lahat ay mapapakinabangan.” Gerry

"Huli na ba para iligtas ang isang taong may stage 4 na at balat at buto na, at halos hindi na
makalakad dahil sa pagkawala ng lakas??" Tumble

"Hindi pa huli.Maraming mga himala ang nakita sa paggamit ng langis na ito.Kung hindi nito
mailigtas ang mga ito, ang pinakamaliit na magagawa nito ay pagaanin ang kanilang pagdurusa
nang walang malupit na epekto ng mga gamot.Tandaan na kung magsisimula sila sa mataas na
dosis magkakaroon ng maraming pagtulog hanggang sa mabuo ang kanilang pagpapaubaya.Ito
ay napakalakas.” Nick

“Isa sa mga matatanda sa aming bayan ay binigyan ng 3 linggo upang mabuhay sa stage 3 na
kanser sa atay.Ang kanyang pamilya na nagtipon sa paligid ay nagbigay sa kanya ng isang
buhay  na  gising.Sinubukan  niya  ang  langis  na  ito.Dalawang  taon  na  siyang  okay.Walang
cancer, sinubok siya ng mga doktor sa daan.Ni hindi sila magsasalita tungkol dito.Walang pera
sa paghahanap ng lunas.I believe it works........” Bobby

“Ako rin, walang kanser sa thyroid!!” Michelle

"Say what you want about me, defriend me, judge me...Ang iyong argumento ay hindi wasto!Ito
ang  huling  scan  na  makukuha  ni  nanay!!!NAKAKAPATAY NG CANCER ANG  CANNABIS!”
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madaling araw

Stacy:  Anong  yugto  ng  nanay  mo?Alam  kong  na-post  mo  ito  minsan,  ngunit  nakalimutan
ko.Fabulous report agad yan!!

Dawn: Stacy, ito ay stage 3 small cell carcinoma ng baga.5 mga tumor na may maliliit na mets
sa upper lymph system.

Debbi: Sobrang phenomenal!Wala pa akong narinig na sinumang gumagamot sa maliit na cell,
kahit na sa lahat ng mga regular na protocol.Ito ay kapansin-pansin!Hindi mo lang iniligtas ang
buhay ng iyong ina, ngunit ito ay magliligtas ng ibang buhay dahil ito ay patunay na gumagana
ang  cannabis.Maraming  salamat  sa  pagbabahagi  nito!
Dawn: Debbie, ginawa niya ang lahat, cannabis oil - chemo - radiation PERO gumaling bago
ang kanyang chemo & radiation treatments kaya tinanggihan niya ang natitirang paggamot at
dumikit sa langis...Na kinukuha pa rin niya at aabutin ARAW-ARAW sa buong buhay niya!

Steve: sabi ni 'ito ay pinaka-katugma sa mga pagbabago pagkatapos ng radiation'.Nagkaroon
ba siya ng radiationtherapy?

Dawn: Steve, oo ginawa niya pero hindi niya natapos...Nasa sahig si Dr!

Pasyente:  Linda  V.,  Petsa  ng  Serbisyo:  11/16/2013,  Pamamaraan:  CT  CHEST  WITH
CONTRAST.Ang isang CT ng dibdib ay isinagawa ...Ginagawa ang paghahambing sa naunang
chest  CT  mula  7/8/13.INDIKASYON:  Ito  ay  isang  64  taong  gulang  na  babae  na  may
kasaysayan ng kanser sa baga ...

MGA NATUKLA: Mayroong tumaas na pagbabago sa interstitial at pagpapalapot ng interlobular
septal ...na napabuti kumpara sa naunang pagsusulit....Walang tiyak na mediastinal soft tissue
nodules  o  mediastinal  adenopathy  ang  ipinapakita.Walang  tiyak  na  ebidensya  ng  axilliary
lymphadenopathy  o  hillar  lymphadenopathy.Bukod  sa  mga  pagbabago  sa  post-radiation  sa
medial  na aspeto ng kanang itaas na umbok,  walang karagdagang parenchymal pulmonary
opacities o kahina-hinalang pulmonary nodules ang ipinapakita.Ang trachea at  pangunahing
bronchi  ay  patent.Walang  pleural  effusion.Ang  laki  ng  puso  ay  normal.Walang  pericardial
effusion.Ang mga nakikitang bahagi ng itaas na tiyan ay hindi kapansin-pansin.Walang focally
aggressive lucent o sclerotic osseous lesion.

IMPRESSION: Pagpapabuti ng mga pagbabago pagkatapos ng radiation sa kanang hillum at
medial na aspeto ng kanang itaas na lobe.Walang tiyak na katibayan ng paulit-ulit o natitirang
sakit."

“Nagkaroon ako ng inoperable na Oat Cancer, iyon ay maliit na cell cancer ng lower lobe ng
aking kaliwang baga. Nakuha ko ang napakamahal na mga langis ng cannabis at ang mga cell
ay lumiliit. Ako ay Terminal at sinabing patay na ako sa Pasko 2013. Well, nandito pa rin ako
salamat sa THC.” John-Miachael

"Binaliktad  ng  langis  ang  lahat  ng  pinsala  sa  radiation  at  pinagaling  ito  nang  hindi
pinaniniwalaan...NILIGTAS ako ng Medikal na Marijuana at iniiwasan ako sa 5 pharma.Nawala
ang  aking  kanang  bato  sa  chemo  at  nagsimula  itong  kumulo  sa  kung  saan  masakit  na
magkaroon ng balat sa akin...at sa loob ng ilang minuto ng pagkonsumo ng mga langis sa isang
tincture na pinahinto ko ang mga seizure at lumayo sa loob ng ilang buwan...

Kamangha-manghang  at  iyon  ay  isa  lamang  sa  mga  langis  na  nabaligtad  ang  pinsala  sa
nerbiyos  sa  aking  mga mata  na  dulot  ng  chemo kung  saan  ako  ay  na-diagnose  na  may
glaucoma, at sa aking huling pagbisita 6 na buwan lamang ang nakalipas ay hindi nagpapakita
ng anumang senyales ng glaucoma at  ang aking paningin ay mas maganda kapag ako ay
nagpapagamot. ..” Teresa
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“May kilala akong lalaki na may stage 4 na kumakalat na parang baliw.Binigyan siya ng 10% na
pagkakataon  na  mabuhay  sa  buong  taon  at  sinabihan  na  ayusin  ang  kanyang  mga
gawain.Sinabi ko sa kanya na manoodRun From the Cureat subukan ang gamot.Sa loob ng
isang taon siya ay na-diagnose na 100% cancer free at ngayon ay isang caregiver para sa ilang
mga pasyente at  lahat  ito ay dahil  sa kahanga-hangang healing powers ng cannabis at  sa
direksyon ni Rick Simpson.Kaya salamat Rick." James

"Ang aking tiyahin, na may stage 4 na glioblastoma, ay pumunta mula sa wheelchair hanggang
sa paglalakad pagkatapos lamang ng tatlong dosis!Ang kanyang kaliwang bahagi ay paralisado
nang mahigit isang buwan.Ngunit ngayon ay ganap na gumagana!!Sobrang sabik!" Nicolette

"Nagkaroon ako ng glioblastoma na may mataas na rate ng kamatayan.Pagkatapos ng 6 na
buwan ng chemotherapy at radiation, nakakaramdam ng sakit at pagsusuka, pananakit ng bato
at lahat ng bagay ay nakakaramdam ng lason.Pagkatapos na sa wakas ay pauwi na at sinabing
wala  na  tayong  magagawa,  binago  ko  ang  aking  diyeta  sa  paglilinis  ng  pagkain  ng  mga
organikong lumalagong pagkain mula sa aking hardin.Pag-inom ng green smoothies, pagkuha
ng vit C shots.Nilagyan ko tuloy ng soursop fruit.Binilhan ako ng isang kaibigan ng langis ni
Rick.Well,  last  Friday  tumawag  ang  aking  oncologist  na  nagsasabing  CANCER  FREE  na
ako.So much luv from my heart to yours.Isa itong life saver.” Tanya

“6 weeks nang umiinom ng mantika ang tita ko.Ang kanyang mga terminal na tumor ay lumiit ng
higit sa 50% ngayon.Ito ay gumagana.” Mga boosboy

"May kaibigan na sinabihan ko ito 4 na buwan na ang nakakaraan dahil ang kanyang ama ay
nasa  chemo  at  lumalala,  ngayon  ay  halos  wala  na  siyang  cancer....at  maganda  ang
pakiramdam." si Ruth

"Gumagana ito - pinagaling nito ang cancer ng aking asawa nang kumalat ang chemo / radyo -
tumingin daw silapara sa mga alternatibo … nalaman namin ang tungkol sa langis - nawala ang
cancer sa loob ng 3 buwan / 90 araw - binabayaran ito ngayon." Chris

"Gumagamit ako ng langis sa loob ng halos isang taon upang maiwasan ang muling paglaki ng
glioma brain tumor.Mangyaring ipasa ang aking pasasalamat kay Rick, ang paggamot ay tila
nakakatulong sa aking pangkalahatang kalusugan at walang muling paglaki.May nakakaalam
ba kung ano ang magandang dosis para sa isang taong sinusubukang pigilan ang pag-ulit ng
isang WHO grade 2 brain tumor?Ang payo ng “standard” ay babalik ito at mangangailangan ng
chemotherapy.Iminungkahi ng aking doc na 50% ang lumaki sa loob ng 3 taon, na natalo ko ng
ilang buwan.So far, so good.” Dalawampu't apat

"Nakatanggap lang ng balita mula sa isang kaibigan na ang isang kaibigan niya ay gumaling sa
Stage IV na kanser sa baga.Sumang-ayon ang 9 na mga doktor na may ilang linggo pa siyang
mabubuhay, at kumalat na ito sa kanyang mga buto at utak.4-5 weeks on the oil, and now the
docs are saying na misdiagnosed nila, it  was a minor lung infection.Walang palatandaan ng
mga tumor o cancer marker sa kanyang dugo.Binigay ko siya sa Phoenix Tears at ipinakita sa
kanya kung paano gumawa ng isang batch gamit ang mas maliit, mas abot-kayang dami ng
damo.Huwag mag-atubiling gamitin ito, panatilihin mo lang akong hindi nagpapakilala.Salamat
and God bless.”

"Nagtrabaho ako sa isang kolektibo at sa loob ng maraming taon at nagkaroon ng kanser sa
balat  sa  aking  kaliwang  braso  dahil  sa  pagsasabit  nito  sa  bintana  habang
nagmamaneho.Ngayon alam ko na walang kailangang maniwala sa akin ngunit sinimulan kong
lagyan ito ng langis ng RSO araw-araw at isinusumpa kong wala na ito.Tumagal ito ng ilang
buwan ngunit talagang nawala ito mula sa kung saan ito ay naging sa loob ng maraming taon.
Randy

“May nakilala akong survivor na mas piniling gumamit ng mantika kung life threatening chemo
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at radiation...wala pang isang taon ang ibinigay sa kanya...5+years na siyang cancer free at
hindi  nawalan  ng  buhok  o  mahina  at  may  sakit  sa  mga  treatment...natural  non  chemical
medicine!!Hindi scam!!" Gwendolyn

“Nagmessage lang ako sa isa kong Peeps.Nagkaroon siya ng Non-Hodgkin's lymphoma stage
4 at triple hit (ibig sabihin, mayroon itong 3 driver kung paano nila ito ipinaliwanag sa kanya at
sinabing isa sa mga cancer ang talagang nagpoprotekta sa isa mula sa pag-chemo working),
kaya ang tanging opsyon niya sa paggamot ay bone marrow transplant.Ang kanyang oncologist
na nakita niya ngayon ay nagsabi na ang kanyang "kanser ay babalik sa ngayon," dahil siya ay
tumanggi  sa  isang  transplant.Ito  ang  kanyang  mensahe:  “Nakita  ko  lang  ang  aking
oncologist.Maganda ang mga dugo ko.Tama ang ginagawa ko.Hooragh, magandang resulta,
magandang balita, walang cancer." Nakakapatay ng Kanser ang Cannabis!” Corrie

"Ipinakita  sa  akin  ni  Rick  kung  paano  manatiling  buhay  ngayon  sa  loob  ng  3  taon  na
nakikipaglaban sa 4 na iba't ibang uri ng kanser sa lugar ng aking pantog. I'm down to 2 now
and fighting daily using the RSO Don't know if I'm gonna win this, but it's been a good fight and
I'm 3 years past  the reaper now and still  fighting....  Salamat Rick and crew...  God bless...”
Gregory

"Ginagawa namin ang RSO para sa aking asawa.Siya ay may Rheumatoid Arthritis.Tinalo din
niya ang Hodgkins Lymphoma.Gumagamit kami ng 99.9% Isopropyl.Hindi namin ito iniiwan sa
solvent pagkatapos ng 3-5 minuto.Hindi ito berde na may chlorophyll sa ganitong paraan.HINDI
kinailangan ng aking asawa na uminom ng anumang mga gamot para sa kanyang RA.Hindi
siya namamaga at hindi masakit.Pagpalain ka ng Diyos Rick at ang iyong mga kaibigan sa
pagbabahagi ng kamangha-manghang gamot na ito!" Janice

“Personal kong nasaksihan ang pagpapagaling nito sa parehong uri ng kanser sa balat, at sa
ikaapat na yugto ng kanser sa prostate sa isang tiyuhin ko. Nakita ko rin na matagumpay itong
nakikipaglaban sa lymphoma. Ginagamot din namin ang mga tumor sa aming aso nang may
mahusay na tagumpay. Ang mga tumor ay humigit-kumulang 85% na nawala pagkatapos ng
dalawang buwan ng pangkasalukuyan at paglunok nito kasama ng kanyang pagkain. Ibigay din
ito sa aming 9 taong gulang na German shepherd para sa arthritis. Gustung-gusto niya ito at
talagang naibalik nito ang kalidad ng kanyang buhay, lalo na mas mahusay kaysa sa Rymadil
na inireseta ng beterinaryo ilang taon na ang nakakaraan! Jason

“Pinagaling ko ang aking stage 4 na kanser sa buto at atay, pinagaling ang isang masamang
paso sa aking braso, inayos ang aking presyon ng dugo, pinanood ang aking mga varicose
veins  na  nawawala,  nabawasan  ang  90lbs,  huminto  sa  pag-inom  ng  mga  gamot  para  sa
pananakit, pinaginhawa ang sunog ng araw gamit ang isang topical oil, pagpapagaling ng aking
mga kaibigang aso ng bone cancer...hmmm, ano pa ba....yungarthritis  sa aking mga daliri,
nakalimutan kong mayroon nga pala ako nito. Nakakabaliw na ilegal ang mahika ng halamang
ito. Halika." Laura

“Binago nito ang buhay ko matapos ma-diagnose na may CML (chronic myelogenous leukemia)
halos isang taon na ang nakalipas at napanood ko ang videoRun From the Curetungkol sa kung
paano pinagaling ng langis ng cannabis ang mga pasyenteng may terminal na cancer.Well, ako
ay  buhay  na  patunay  na  gumagana.Binago  nito  ang  aking  mga  antas  ng  kanser.Hindi  pa
gumagaling pero sana balang araw ay masasabi kong survivor na ako, kaya maliban na lang
kung  nakalakad  ka  ng  isang  milya  sa  sapatos  ng  sinumang  cancer  patient,  huwag  mong
simulan ang bashing sa isang bagay na wala kang alam." Denise

"Naniniwala ako.Ang aking kaibigan ay na-diagnose na may 3 uri ng kanser.Binigyan siya ng 3
linggo para mabuhay.Ngayon, makalipas ang 2 taon, siya ay nasa isang uri at gumagawa ng
mabuti. Sandra
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“Tumulong  kayong  lahat  na  iligtas  ang  buhay  ng  aking  ina.Isang  taong  walang  cancer!"
Mahusay

“Kwento ng nanay ko: “Noong Setyembre ng 2010, na-diagnose ang nanay ko na may stage 4
na ovarian cancer at binigyan siya ng 6 na buwan upang mabuhay nang walang paggamot at
isang taon at kalahati upang mabuhay nang may paggamot. Agad siyang nag-chemotherapy at
ang cancer ay tumugon nang maayos, kahit na sinira nito ang kanyang 70 taong gulang na
katawan na 85% lamang ang naka-recover mula sa Guillain Barre Syndrome.

Nagpatuloy  siya  sa  mas  maraming  chemo  at  kinailangang  magkaroon  ng  emergency  na
operasyon noong Disyembre ng 2011 dahil ang kanyang GI at mga gynecological system ay
magkakaugnay  na  nagreresulta  sa  matinding  impeksyon.Ang  dami  ng  cancer  na  maaaring
alisin ay tinanggal; malapit na siya sa pintuan ng kamatayan at kahit papaano ay nakayanan
niya ang operasyon at paggaling at nakauwi na siya, kahit na hindi pa rin libre ang cancer.

Samantala, nagsimulang ipasa sa akin ng isang kaibigan ang impormasyon tungkol sa langis ng
marijuana/cannabis  at  ang  paggamit  nito  laban  sa  cancer.Dahan-dahan,  nagsimula  akong
makinig at gumawa ng sarili kong pagsasaliksik; Nagulat ako sa nasimulan kong hanapin at
patuloy na nagsasaliksik...

Sa sumunod na taon, sumailalim si Nanay ng mas maraming chemo; umiinom siya ng morphine
at oxycodone para sa sakit.Ang kanyang kalidad ng buhay ay lumalala, tulad ng kanyang "hindi
sumuko, tapat sa Diyos, Okie mula sa Muscogee, saloobin."

Noong Enero ng 2013 ay dumaan na siya sa kanyang ikalimang round ng chemo.Ang kanyang
nakaraang taon ay ginugol sa pakikipaglaban; siya ay pagod, binugbog, nasasaktan, at ang
chemo ay wala nang nakapagpapagaling na epekto.

Sinabi sa amin na ang kanser ay kumalat sa kanyang pantog, at sa kanyang atay, at na ang
kanser sa atay ang magiging sanhi ng kanyang; hindi nila ito mapipigilan, ngunit umaasa sila na
maaari nilang pabagalin ito at bigyan siya ng ilang oras.Nalampasan na namin ang timeline na
orihinal  na ibinigay  sa amin sa orihinal  na diagnosis,  ngunit  naramdaman pa rin  namin na
marami pang dapat gawin.

Tapos na siya at handa nang sumuko; tapos na siya sa chemo; "wala na!" sabi niya.Pinuntahan
ko siya at nagsimulang talakayin kung ano ang natutunan ko noong nakaraang taon at tungkol
sa langis ng cannabis at ang paggamit nito laban sa kanser.Sa kabila ng kanyang mahigpit na
pagpapalaki  noong 1950's  mahirap,  relihiyoso,  Texas farmland at  panhandle,  bukas siya sa
panonood ng isang dokumentaryo o dalawa online tungkol sa langis at marinig ang higit  pa
tungkol sa mga naiulat na kwento ng tagumpay, atbp.Pagkatapos ng maraming talakayan, at
pagbibigay  ng  sales  pitch  na  tanging  isang  anak  ng  isang  naghihingalong  ina  ang
makapagbibigay, pinayag ko siyang subukan ang langis.

Sa pagsisimula ng dosis na mas mababa sa kalahati ng laki ng isang butil ng bigas, nilunok sa
mga  walang  laman  na  kapsula  ng  bitamina,  nakita  niyang  bumaba  ng  50% ang  kanyang
paggamit ng narcotic sa loob ng dalawang araw at ang pagbawas na ito ay nanatili sa buong
oras niya sa gamot na ito.

Si Nanay ay hindi pa nagkaroon ng produktong THC sa kanyang buhay at ito ay isang malaking
pagsasaayos para sa kanya.Minsan ang mga epekto ay napaka-positibo, ngunit karamihan ay
napaka-sedative.Paminsan-minsan  ay  medyo  malakas  ang  thc,  ngunit  hindi  ka  maaaring
mapahamak sa anumang labis na dosis, kaya humiga siya at nagdarasal hanggang sa mawala
ito.Ang pagtulog ay bahagi ng proseso ng pagpapagaling, kaya ang likas na pampakalma ay
ayon sa disenyo.

Di-nagtagal, nagsimulang tumaas ang bilang ng tumor sa CT ni Nanay sa 455 at sinimulan
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niyang taasan ang kanyang dosis ng langis nang mabilis hangga't kaya niya.Sa rekomendasyon
ng kanyang doktor,  nakakita siya ng isang gynecological  cancer surgeon at  pumayag itong
pumasok at subukan at alisin ang mas maraming cancer hangga't maaari.Ang operasyon ay
naka-iskedyul para sa huling bahagi ng Hunyo at sa oras na dumating ito, ang bilang ng tumor
ay bumaba sa 405 at si Nanay ay nakainom ng higit sa 100 gramo ng langis.

Nang lumabas ang siruhano mula sa operasyon upang kausapin ang aking ama, ang eksaktong
mga salita niya ay, "Hindi na sana gumaling iyon!" Inalis nila ang malaking cancer na alam
nilang  nandoon,  ngunit  walang  mas  maliliit  na  cancerous  na  tumor  na  inaasahan  nilang
makita.Naka-recover si Nanay mula sa operasyon at ang bilang ng kanyang tumor ay nanatili sa
ilalim ng 20 (normal ay 34) mula noong Hulyo ng 2013; kinumpirma ng kanyang pinakabagong
catscan mula Disyembre na wala pa rin siyang cancer simula noong Hulyo 2014." Mahusay

"Ang aking kapatid na lalaki ay may lymphoma, tiyan, na nag-metastis sa kanyang gulugod.Ang
mga gamot na ibinigay nila sa kanya ay nagpapanatili sa kanya ng buong gabi gabi-gabi at
araw at hindi nakatulog o nakakain nang ilang linggo.Isang gramo na tableta ng mantika at
natutulog  siya  sa  loob  ng  18  oras  at  kumakain  hanggang  sa  nilalaman  ng  kanyang
puso.Makalipas ang isang linggo, 78% na siyang cancer free.Nataranta ang doktor.Hindi namin
sinabi sa kanya dahil nasa nonmedical na estado siya ngunit nailigtas ng cannabis ang kanyang
buhay at ang buhay namin.Ngayon makalipas ang isang taon, TINALO NG KUYA KO ANG
LYMPHOMA!Walang gumagawa niyan...walang cannabis." Errl

"Nagkaroon  ako  ng  malaking  kasuklam-suklam dito,  noong  nakaraan.Gusto  ko  kumuha  ng
isang drop sa isang araw.Hiniling ng taong nagbigay nito sa akin pabalik.Ibinigay niya ito sa
isang  babae  na  nawawala  na  sa  cancer.Hindi  siya  makakain,  makakainom,  at  hindi  na
mabubuhay.Wala  pang  70  lbs  ang  kanyang  timbang.Binigyan  siya  ng  kaibigan  ko  ng
mantika...voila!Nagsimula  siyang  kumain,  uminom,  at  ipinagpatuloy  ang  kanyang
laban...matagumpay.Matibay na naniniwala sa mga katangian ng pagpapagaling sa cannabis."
Tara

“Sobrang faithful kong binabasa lahat ng pino-post mo.Namatay ang tatay ko dahil may cancer
siya.Radiation lang ang gagawin nila.Nagkaroon siya ng isang paggamot at hindi nila nakuha
ang lugar, kaya karaniwang pinirito nila siya.Namatay siya sa loob ng 2 araw." Anita

“Ngayon  ay  nakatanggap  ako  ng  balita  mula  sa  isang  lalaking  na-donate  ko  ng  malaking
halaga.Nagkaroon siya ng cancer' tumor sa kanyang lalamunan.Siya ay pinainom ng tubo mula
noong unang bahagi ng Abril  2013.Ang asawa ng maysakit  ay tumatawag sa lahat  habang
umiiyak.Pagkatapos ng 4 na linggo ng pag-inom ng langis 2 beses sa isang araw ay wala na
ito.Ganap na nawala...Kumain siya ng solid food...Walang bagong paggamot o bagong gamot,
RSO lang.Ibahagi ang kaalaman, iligtas ang isang buhay." Jared

“Ako ay  isang  stage  4  cancer  survivor  na,  habang  nag  chemo route  ako  (NEVER again),
masasabi  ko  sa  iyo  ang  lahat  ng  mga  pharmaceuticals  na  nireseta  para  labanan  ang
pagduduwal,  pantulong sa pagtulog, atbp.  lalo lang akong nagpasakit!!Nang lumipat  ako sa
medikal na THC, nakakain, nakatulog, nakapagpahinga at nakatiis!!Salamat sa Diyos nakatira
ako sa CA kung saan ito ay legal, ang puso ko ay napupunta sa mga walang access!” Heinz

“Paki-share para hindi magkamali ang iba tulad ng ginawa namin.Napakahalaga ng diyeta!!!!At
pagkatapos, para sa ilan, tulad ng ginang dito sa Saint John, na na-diagnose 4 na taon na ang
nakakaraan na may Stage 4 small cell carcinoma, at binigyan ng 2-3 buwan upang mabuhay,
kakatawag ko lang sa kanya, ayos na siya!! !!!!!At siya ay 73!!!Nawalan ng 2 kapatid na babae
sa kanser sa baga.At...ang anak niya ang nagsabi sa amin, KASI, may nagsabi sa kanya!!!!”
Bronwen

“Nagagaling  ako  ng  cancer  sa  RSO  mga  6  na  beses  kasama  na  ang  brain  cancer,  ang
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pinakamabilis  na  nakapagpagaling  ng  cancer  ng  isang  tao  ay  13  araw!!!Lol,  kinikiliti
ako.Pinagaling din ang diabetes, katarata, IBS, arthritis, uban, at altapresyon.Nakakabaliw isipin
kung gaano ako nagduda sa mga bagay na ito!!!Ngayon ay maniniwala na ako sa kahit ano.”
Jade

“Oo kaya nitong gamutin ang uban.Kanina ko pa ito ginawang balm at inilapat sa buhok at
mukha.Wow, ang mga bagay-bagay ay gumagana ng kamangha-manghang. Brittney

“May nakita akong tatlong tao na gumaling gamit ang mantika.Isa mula sa diabetic ulcer sa
kanyang paa, matapos sabihin ng kanyang doktor na kailangang putulin ang paa.Isa mula sa
"terminal" na kanser sa atay.At isa mula sahypersensitivity pneumonitis, na nabuo pagkatapos
mabuhusan ng Agent Orange sa Vietnam.Sinabi sa kanya ng kanyang doktor sa VA na ang
kondisyon  ay  "mapapamahalaan"  ngunit  kalaunan  ay  papatayin  siya.Pagkalipas  ng  ilang
buwan, ang lalaking ito ay naospital dahil sa trangkaso at ang kanyang doktor ay nag-utos ng
CAT scan.Nag-order siya ng pangalawang pag-scan pagkatapos niyang isipin na ang una ay
nahalo  sa  isa  pang  pasyente.Pagkatapos  ay  tinanong  niya  ang  aking  kaibigan  "ano  ang
nangyayari" -- gumaling na ang peklat na tissue sa kanyang baga at mayroon siyang "mga baga
ng isang normal na tao" -- mula sa isang kondisyon na dapat ay hindi na maibabalik. Booth

“Sabi ng asawa ko, wala siyang ibang nararamdaman na umiinom ng mantika para sa kanyang
cancer na ngayon ay nawala na.3 buwan na siya ngayon hanggang sa antas ng pagpapanatili
at lahat ay mahusay!Napakalaking halamang-gamot!” Deborah

"Stage IV neuro endocrine sa ulo ng pancreas.Petsa ng pag-diagnose Mayo 2012.Nagsimula
ng langis noong Disyembre 2013.Ang tumor ay lumiit ng 20%.Bumaba ang mga tumor marker
mula 73 hanggang 23 (normal range 0-30). Joanna

“Ako ay isang TERMINAL cancer survivor dahil sa hemp oil.Noong 2008 ako ay na-diagnose na
may  soft  tissue  sarcoma.Mayroon  akong  5  linggo  ng  radiation,  isang  8.5  oras  na  op.at
pagkaraan ng 8 linggo ay sinabihan akong terminal na ako dahil ang kanser ay kumalat nang
napakabilis sa aking mga baga.Hindi ito maoperahan dahil nasa pagitan ng 25-40 mets.Ang
Chemo ay hindi isang opsyon.Binigyan ako ng 3mths hanggang isang taon.Pagkalipas ng 1
buwan, sinimulan ko ang langis, at pagkaraan ng 1 taon, ang isang CT scan ay hindi nagpakita
ng mga palatandaan ng kanser sa aking mga baga.Gumagana ang bagay na ito!Iniligtas ni Rick
Simpson ang buhay ko!" Salobrena

"Nag-RSO ako  mula  noong  Disyembre  23,  2013  dahil  na-diagnose  ako  na  may  colorectal
cancer stage 4 noong Nobyembre 2012.Ang aking mga tumor ay hindi lumaki sa nakalipas na 3
buwan.May tiwala ako na gumagana ang langis.” Susan

"Ako  ay  nasa  remission  pagkatapos  ng  isang  buwan  na  paggamit  ng  langis.Salamat!Hindi
maipaliwanag ng mga salita ang nararamdaman ko.Nakakapagtravel na naman ako.At kumain
ng mas mahusay.Lifesaver kung ano ka....Salamat muli.Ang tatay ko ay pumanaw mula sa
Cancer, kaya sana ay nalaman ko ito noon.

Gayundin, upang banggitin lamang.Two time Cancer survivor ako.Halos hindi nakarating.Sana
noon ko pa nalaman ang tungkol dito.Hindi na sana pumunta sa nakasanayang paraan, na
halos  pumatay  sa akin.Chemo,  Radiation,  3  operasyon  at  isang  iliostomy na may reversal
surgery.Hindi  nakakain  o  nakakalabas  ng  bahay  ng  matagal.Salamat!Salamat!At.Salamat
muli.Buhay na naman ako.” Karin

“Personal  kong pinagaling  ang mga tao ng leukemias,  ng mga kanser,  ng  Lymes disease,
kanser  sa  lalamunan,  kanser  sa  balat,  lahat  ng  uri  ng  bagay,  gamit  ang  cannabis
resin.Gumagamit ako ng cannabis resin sa lahat ng oras at wala akong pakialam kung sino ang
nakakaalam nito.Oo, pulis, kung nakikinig ka, gumagamit ako ng cannabis resin sa lahat ng
oras at wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo tungkol dito. Max Igan
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“Nakita  ko  mismo  ang  stage  4  na  lupus  at  cancer  na  may  ilang  mga  tumor  na  hindi
maoperahan; binigyan ng wala pang dalawang buwan, gumaling, nandito pa rin pagkatapos ng
3 taon.Nawala ang mga seizure disorder.Ang diyabetis ay gumaling, ang Crohn's disease at
ilang iba pang sakit sa bituka ay gumaling.Hep C.Pagkabigo sa atay, pagkabigo sa bato.Lahat
ng  sakit  na  sakit  kabilang  ang  fibro  at  neuropathy.Wala  sa  YouTube  libu-libong
testimonial.Ngunit ang mga taong kilala ko ay nagligtas.Gumaling at bumalik sa pagkakaroon
ng kalidad sa buhay.

Miyembro  ako  ng  isang  organisasyon  na  gumagamot  sa  mga  pasyenteng  gumagamit  ng
medikal na marijuana para sa iba't ibang sakit.Lahat kami ay nakahanap at gumamit ng Rick
Simpson  hemp  oil.Pagkuha  ng  marijuana.Mayroong  hindi  mabilang  na  mga  kondisyon  na
ginagamot at pinagaling nito.Ay isang bagay na maaaring makuha sa lahat ng legal na estado
mula sa iyong trim at bud.At mga proseso.Ako mismo ay hindi gumagamit o nagmamalasakit sa
mga dispensaryo ngunit sa bawat isa sa kanila.Gustung-gusto ko lang na mapangalagaan ang
aking sarili at ang iba pang mahal ko sa pamamagitan ng gamot na ito sa pagpapanumbalik ng
buhay.

Ang halamang ito ay umiiral sa bibliya.Isang bagay na sinasabing itinatag ng ating bansa.Ngunit
inaalis ito at sinisira ang mga mapagkukunan ng ating planeta upang palitan ang lahat ng ito ay
mabuti  para  sa  una.Hanapinang  iyong  boses.Magsalita  at  huwag tumigil  hangga't  hindi  ito
ganap na legal.Ang mga patlang ng abaka ay naibalik para sa lahat ng hindi pang-medikal na
paggamit  at ang mga tao ay tinatrato muli  na parang tao.Pagpalain ang lahat.Sana ito ang
unang protocol.Hindi chemo o big pharma na nagdulot ng mas maraming isyu sa kalusugan
kaysa sa orihinal na paggamot sa akin.Maligayang paggaling.Bakit hindi subukan?” Bristy

"Ang isang kaibigan ko ay tumigil sa pag-chemo at nagsimulang uminom ng langis at siya ay
mas mabuti.Sinabi ng mga doktor na wala itong lunas ngunit sinasabi na ngayon na malinis na
siya!!!!” Katie

"Nagsagawa  ako  ng  18  buwan  ng  chemo bago  may  nagbigay  sa  akin  ng  langis  ng  Rick
Simpson.Wala na ang walang lunas na nakamamatay na sakit.Ginagamot ko pa rin ang mga
pinsalang ginawa ng chemo gamit ang langis.Huminto sa chemo halos tatlong taon na ang
nakakaraan.Ang chemo ay sayang sa kalusugan ko." Enoch

"Salamat salamat Rick, nakuha ko ito sa tamang oras at wala na akong cancer ngayon at mas
maganda rin ako kaysa dati." Randa

“Whoot  Whoot,  ang Rick Simpson Oil  ay NAKAKAMAHAL!!Salamat  sa pagbabahagi  mo sa
mundo kung paano gawin itong kahanga-hangang lunas sa lahat.Pinainom ko ang kaibigan
kong  si  Carmen  ng  mantika  noong  siya  ay  na-diagnose  na  may  Hodgkin  Lymphoma
Cancer.Isang taon na siyang CANCER FREE!!!At ang aking sakit na Addison ay WALA nang
walang bakas nito at ang mga doktor ay hindi maipaliwanag kung paano o bakit dahil ito ay
HINDI pa nangyari.PERO kaya ko at KAYA KO!!!NAKALUMUOT ang Cannabis!!!” Amy

"1 taon na ang nakalipas ngayon, isang taong malapit sa akin ang nagsabi sa akin na mayroon
siyang terminal na cancer.Sinabi sa kanya na mayroon siyang 8 buwan upang mabuhay.Sa loob
ng 5 araw, binigyan ko siya ng kaunting langis ng cannabis upang kainin sa pamamagitan ng
pagkain ng kalahati ng kaunting butil ng bigas ng mantika.Sa loob ng 6 na linggo ay nagkaroon
ng pagbawas sa laki ng kanyang tumor at walang palatandaan na kumakalat ito tulad ng sinabi
nila.

Natutuwa akong sabihin na ang tumor ay kasing laki ng isang malaking suha at ngayon ay
kasing  laki  na  ito  ng  bunga  ng  bunga.Ang  langis  ng  cannabis  ay  nagligtas  sa  kanyang
buhay.Ipagpapatuloy niya ang pagkain ng mantika hanggang sa maubos ito.Hindi lamang nito
nalulunasan ang kanyang terminal na cancer ngunit mayroon din itong kamangha-manghang
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epekto  sa  kanyang  kalusugan.Siya  ay  pre-diabetic  at  napakataba  at  ngayon  ay  nasa
perpektong timbang na siya at mas masaya kaysa dati!Hinihikayat ko ang lahat na tumingin sa
cannabis oil therapy.Mangyaring panoorin ang RICK SIMPSON "RUN FROM THE CURE" na
Video sa Youtube...Maaaring iligtas lamang nito ang iyong buhay o isang taong kilala mo.Bigyan
sila ng regalo ng buhay!" Jose

“Oo....Salamat  Mr.  Simpson,  ang  iyong  mahusay  na  imbensyon  ay  nakatulong  sa  akin  na
talunin ang cancer.Na-diagnose noong 7/2007 na may 20% na pagkakataon o mas kaunti na
mabuhay, pagkatapos ay sinimulan ko ang mga paggamot pagkatapos makilala si Rick sa isang
kaganapan.Ang  paggamit  ng  langis  ay  nagligtas  sa  aking  buhay.Nasa  remission  na  ang
leukemia ko at gumagaling pa rin ako araw-araw, at salamat sa langis, maibabahagi ko sa iyo
ang katotohanan.....Kapayapaan at pagmamahal." Michael

“Kahapon ay isang magandang araw para sa paggawa ng life saving na gamot para kay Janice
(Granny).Humigit-kumulang 6 na buwan na siyang umiinom ng RSO.Wala na ang Tumor niya,
wala na ang pamamaga sa likod ng mata niya, nawala na ang 106 lbs niya, nawala na ang
kidney  stones,  normal  na  ang  blood  pressure.Ngunit  ang  pagbabalik-tanaw  sa  kanyang
pangkalahatang kalusugan ay naging isang himala.Nang makarating siya sa bahay ko 6 na
buwan na ang nakakaraan halos hindi na siya makaakyat ng hagdan, ngayon ay tumatakbo na
siya paakyat-baba sa hagdan at umiikot sa paligid ko!Kung gusto mong matuto nang higit pa
tungkol sa kung paano gamutin ang Pseudo Tumor Cerebri na may Cannabis Oil, mas magiging
masaya  si  Janice  o  ang  aking  sarili  na  kausapin  ka  tungkol  dito!Isang  Pag-
ibig.peaceloveCURE.Mahal kita Lola!!” Debra

"Sinabi sa akin ng mga doktor na mayroon akong 6 na buwan upang mabuhay kung hindi ko
kinuha ang kanilang paggamot sa chemo.......... 11 taon na ang nakalipas ngayon...Kung hindi
dahil sa mantika malamang ay nakagat ko na ang alikabok.Malusog na ako bilang isang baka
ngayon at hindi na kailangang mawala ang aking buhok!!Salamat sa pagdala nito sa mundo.”
Craig

“Yung best friend ko na 6 months na lang dapat sa taglagas, almost cancer free na!!!Nagkaroon
siya ng 40 metastases sa kanyang atay mula sa colon cancer.Salamat Rick para sa lahat ng
iyong pananaliksik  at  karanasan at  sa pagbabahagi  nito!Nakatulong ka rin  na magligtas ng
buhay sa Holland!Pag-ibig mula sa isang naturopath na naging inspirasyon mo." Marloes

"Ang  aking  kaibigan  ay  na-diagnose  na  may  stage  4  na  kanser  sa  baga  3  taon  na  ang
nakakaraan at mahusay siya.Sumusumpa siya sa bagay na ito." Richard

"Gumagana ang RSO.Hindi ako isang anekdota.” Tielman

“Rick Simpson,  maraming salamat.  Nabubuhay ako dahil  sa kaalaman.  Pagpapalo ng atay,
buto, at kanser sa prostate.Sa loob ng mga buwan ng pagsisimula sa langis ng atay at kanser
sa buto ay nasa remission na, hindi na makita sa pag-scan."Louis

"Nang  dumating  ang  pananaliksik  sa  kanser  sa  aking  pagkolekta,  sinabi  ko  sa  kanila  na
bibigyan ko sila ng higit sa pera, isinulat ko ang pangalan ni Rick Simpson at sinabi sa kanila na
i-Google ito. Pagpalain ka ng Diyos." Jane

"Ang mga tao lamang ang maaaring maging hangal  upang pahintulutan ang isa  na pigilan
silang natural na gamutin ang kanilang sarili...I mean gaano katawa yun?Ang kamangmangan
ay ang pinakamasamang kaaway ng tao.” Si Sol
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Mga Karagdagang Tip para sa Mga Pasyente ng Lung 
Cancer
Q.Ang  isang  ito  ay  nasa  langis  nang  ilang  oras  at  kailangan  pa  ring  gumamit  ng  mga
pangpawala  ng  sakit,  kaya't  naghahanap  kami  ng  higit  pang  mga  paraan  kung  paano
matutulungan ang pasyente.

A.1) Gumawa ng isa pang batch ng langis at subukang ihalo ito sa mayroon ka, hanapin ang
pinakamaraming sedative oil na posible, hindi mo nais na ma-energize ang pasyente.

2) Subukang gumawa ng langis mula sa higit sa isang strain sa isang pagkakataon, kadalasan
ay  may  mas  mahusay  na  epekto  sa  kumot  sa  ganoong  paraan  at  maaaring  gamutin  ang
maraming mga kondisyon nang mas epektibo. Muli, hanapin ang pinakamalakas na sedative
Indica bud material na may 20% THC o higit pa mula sa iba't ibang indica strain na magagamit,
upang makagawa ng pinakamabisang gamot na posible.

3) Mas mabuti kung itinigil niya ang paggamit ng langis sa mga kapsula.Gusto mo ang ilan sa
mga ito sa kanyang bibig para sa karagdagang sublingual absorption (maaaring makita mo na
ito ay may mas mahusay na epekto ng pangpawala ng sakit sa ganoong paraan)

4) Gumawa ng 0.3-0.5g suppositories na may cocoa butter at ipagamit sa kanya ang mga ito ng
hindi bababa sa dalawang beses sa isang araw, maaari niya itong gamitin nang anally gayundin
sa pamamagitan ng bibig.

5)  Ipa-vaporize sa kanya ang mantika ng ilang beses sa isang araw -  gusto ang pag-ubo,
kailangan niyang i-ubo ang anumang wala sa kanyang baga, kasama na ang mga tumor na
iyon (dapat lumiit lang ito at pagkatapos ay maghiwa-hiwalay at uubo siya).

6) Gumawa ng oil tincture na may alkohol (20-30-50%, depende sa kung gaano karaming langis
ang mayroon ka; 1-2ml ng langis sa 4ml ng 96-99% alcohol) at ilapat ito sa lugar kung saan siya
inoperahan gamit ang isang eyedropper, isa o dalawang patak ang karaniwang gagawin, at
makakatipid ka ng maraming langis sa ganitong paraan.Siyempre, maaari ka ring maglagay ng
mantika nang direkta sa lugar at takpan ito ng benda at ulitin ito tuwing tatlong araw o kapag
nahuhulog ang benda.

7) Gumawa ng salve na may shea butter o magtunaw ng kaunting mantika sa mainit na langis
ng buto ng abaka o de-kalidad na extra virgin olive oil at ipahid ito sa lugar ng ilang beses sa
isang araw.Ito ay dapat makatulong na maalis ang sakit sa kanyang mga tadyang at maaari mo
ring gamitin ito para sa mga sugat sa kama at anumang bagay sa kanyang balat.

8) Isama ang mga buto ng abaka, puso ng abaka at langis ng buto ng abaka sa kanyang diyeta
- kahit isang dakot ng buto/puso, o 1-3 kutsarang langis ng binhi ng abaka.

9) Subukang palitan ang mga pangpawala ng sakit at mga patch ng langis sa lalong madaling
panahon.Kung  sinimulan  mo  ang  paglalagay  ng  langis  sa  pangkasalukuyan,  dapat  itong
makatulong nang malaki.Ang mga suppositories ay gumagawa din ng mga kababalaghan para
sa mga kondisyon ng baga.Kung mas maraming langis ang kanyang naiinom at mas mabilis
niya itong ginagawa, mas mabuti.Dapat siyang manatili sa isang gramo o higit pa sa isang araw
hanggang sa masakop niya ang sakit at pagkatapos ay manatili sa isang dosis ng pagpapanatili
na 1-2g sa isang buwan. JB

Arthritis, Sakit, Kalamnan

"Ang aking kaibigan ay pinutol ang ilang mga litid sa kanyang mga kamay na humantong sa
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kanyang  mga  daliri  sa  isang  aksidente.Ginamit  niya  kaagad  ang  mantika  pagkatapos  ng
kanyang operasyon para matulungan ang paggaling nito at mabilis itong gumaling kailangan
nilang tanggalin ng maaga ang tahi, masakit talaga para sa kanya iyon dahil dumidikit na ang
mga ito sa balat niya, hindi ito natutunaw na tahi.Ang kanyang surgeon at physical therapist ay
lubos na nabigla dito ngunit hindi niya sinabi sa kanya kung ano ang kanyang ginawa hanggang
sa kanyang huling appointment.Hindi ko alam kung naniwala sila sa kanya o hindi pero alam ko
kung ano ang nakita ko sa sarili kong mga mata at alam niya ang naranasan niya.” Tina

"Kailangan mo ng patunay?Ang aking kapatid na babae ay pinauwi na may ilang buwan na
lamang upang mabuhay.Hindi mailabas ang kanyang higaan na nasa kanyang baga.5 linggo na
ang nakalipas nagsimula siya sa langis.3 weeks ago and all this week and last week she's now
back out driving her car, doing her garden and lol she's fatter than any of us her other 4 na
kapatid.Ito ay tunay na salamat kay Rick.Mahal kita." Andy

“Update: Noong nakaraang linggo ay binanggit ko ang isang Kapatid na tumutulong sa kanyang
Kapatid sa pamamagitan ng pagkuha ng kinakailangang materyal para sa paggawa ng Rick
Simpson Oil  upang gamutin ang kanyang nakakapanghinang Rheumatoid Arthritis.Tumawag
siya  ngayong  gabi  para  sabihin  sa  akin  na  kumakain  ang  kanyang  Kapatid,  tumatawa,
nakikipag-usap sa telepono sa mga kaibigan at pamilya pagkatapos ng halos pagtulog sa 2
araw na bagyo ng niyebe at ng Super Bowl.Gusto niyang malaman kung sobra na ba ang
ibinigay niya sa kanya dahil hindi naman siya umaarte ng ganito.DUDE!(laughing) Para sa akin
parang ang galing niya maliban sa Super Bowl,  nagpakawala siya ng mahabang hininga at
sinabing,  “Salamat  pare,  ang  sarap ibalik  ang  Kapatid  ko,  tumatawa na  naman siya.”  (Na
ginagawang lahat ng ito ay kapaki-pakinabang mga tao)

This is after just three days, it feels so good knowing na TALAGA KAMING NAKATULONG SA
TAONG MAY ABSOLUT.ELY WALANG PAG-ASA.Ito ang pangalawang taong may Rheumatoid
Arthritis na alam kong 1 on 1 face to face fact na nakatulong si Rick Simpson Oil.Hindi kami
sinanay na mga doktor - kami ay mga tao lamang na nakarinig tungkol sa langis, sinubukan ito
ng ilan at  nalaman na ito  ay gumagana,  kami ay mga regular  na tao lamang tulad mo na
kumilos upang tumulong sa isang mahal sa buhay - wala nang iba pa." Michael

“78 araw sa langis ngayon at makakita ng ilang positibong resulta!!!Mayroon akong RA at wala
akong flare up mula nang simulan itong paggamot sa langis ng abaka.Walang atake sa hika,
walang pantal, walang reklamo!!!” Beverly

"Mayroon akong RA sa loob ng maraming taon.Dahil ginagamot ko ito ng langis ng cannabis,
hindi pa ako nagkaroon ng flare up at ang ilan sa mga joint damage ay talagang nawala.May
mga pananakit ako ngunit walang katulad bago ko natuklasan ang medibles.Matagal na akong
toker pero hindi sapat ang paninigarilyo para sa malalang sakit at matinding pananakit." marka

“Bigyan mo ng isda ang isang tao, kakain siya ng isang araw (maliban na lang kung hindi talaga
isda, soy patty lang na may langis ng isda).Turuan ang isang tao kung paano mangisda at siya
ay may buong tiyan para sa buhay.Salamat sa pagbibigay sa amin kung ano ang sisingilin ng
karamihan.Kasalukuyan akong hindi gumagamit ng RSO dahil sa mga pinansiyal na dahilan,
ngunit  nang  magawa  ko  ay  lubos  nitong  nakontrol  ang  aking  nerve  disorder  (RSD).Hindi
gumaling ngunit masaya ako sa pagkontrol sa mga sintomas.Pinalitan nito ang pag-inom ng 9
na tabletas sa isang araw.Salamat." Ligtas

"Kumusta Rick & JB, Nais kong mag-ulat ng isa pang magandang resulta ng personal na pag-
inom ng langis: Ito ay tungkol sa ika-8 araw o higit pa sa langis.Iniinom ko ito ng hindi bababa
sa dalawang beses  araw-araw,  mga 1/4cc  hanggang  1/2cc  bawat  araw.Nagkaroon  ako  ng
pambihirang tagumpay sa pananakit ng takong/paa/bukong-bukong – sa bawat araw, lalo lang
itong bumubuti!Bumabalik na ang flexibility sa nasugatan kong balikat at kagabi – napansin ko,
habang nagmamasahe, na ang MALAKING buhol sa kaliwang balikat/leeg ko na nagdudulot ng
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labis na pananakit sa balikat na iyon ay talagang BUMABA sa sukat na halos kasing laki ng
pistachio. kasing laki ng walnut.Maaaring ito ang dahilan kung bakit mabilis na humupa ang
pananakit  ng  aking  balikat.Hindi  ako  sigurado  kung  ano  ang  buhol,  ngunit  sigurado  akong
natutuwa akong mawala ito.Napagpasyahan ba ng mga pagsubok na ang mga cannabinoid ay
talagang  nagpapaliit  sa  pamamaga  ng  tisyu  at  nagpapataas  ng  kadaliang  kumilos  at
pagkalastiko ng kalamnan?Wala akong pakialam kung ano ang sinasabi ng mga pagsubok--
nabili na ako at hindi ako naging ganito kaganda sataon!!!

Ako ay lubos na nag-aalala na wala akong lakas at gusto ko lang matulog, matulog, matulog
habang kinukuha ito.Ngunit --- ito ay lubos na kabaligtaran para sa akin - ako ay nadagdagan
ang enerhiya at walang anumang pagkahilo sa mga oras ng araw.Nais kong mabigyan kita ng
isang MALAKING yakap!!!” Heather

"Nagawa kong umalis  sa chemo na gamot na iniinom ko para sa rheumatoid arthritis.Kung
paano ako nakarating dito  ay isang mahabang paglalakbay.Noong 1997 ako ay nasa isang
seryosong MVA na nag-iiwan sa akin na may kapansanan at umaasa sa mga parmasyutiko.Sa
loob ng 14 na taon ay nagkaroon ako ng mahigit 10 operasyon sa magkabilang binti, dumaan
sa depresyon, galit, fibromyalgia (na pinagaling ko ang aking sarili nang walang tradisyonal na
mga gamot mula sa mga doktor), mga taon ng physio therapy, mga alternatibong modalidad ng
meditation,  acupuncture,  Reiki,  atbp.Dumating  ako  sa  punto  ng  pisikal  na  nagawa  kong
maglakad muli,  lumangoy sa pool at bumalik sa isang regular na programa sa ehersisyo na
maaari kong gawin.Sa paglipas ng dekada at dagdag na panahon ay gumagamit ako ng mga
steroid, lahat ng uri ng gamot sa sakit, mga anti-inflammatory na gamot, at iba pa.Dalawang
taon na ang nakalilipas ang sakit ay tumaas at iba sa kung ano ang nararanasan ko sa aking
osteoarthritis mula sa aking mga pinsala sa ilang lugar sa aking katawan, aking leeg, aking
dibdib sa aking likod at mababang likod pati na rin sa aking mga binti at tuhod.Ang aking mga
kamay  at  paa  ay  napakasakit  at  namamaga  pati  na  rin  ang  aking  mga  kamay  ay  naging
deformed  mula  sa  pinsala  mula  sa  rheumatoid  arthritis  at  pagkatapos  ng  maraming  mga
pagsusuri at paglalakbay sa isang rheumatologist ako ay nasuri at inilagay sa isang barrage ng
mga pagsubok sa droga at mga protocol na kasama ang pagsisimula kaagad sa Methotrexate
isang chemo na gamot upang gamutin ang RA, 6 na buwan pagkatapos noon ay inilagay nila
ako sa isa pang gamot kasama ang chemo na gamot na may mga kahila-hilakbot na epekto
ngunit kailangan kong magdusa sa pamamagitan ng protocol bago ako lumipat sa isa pang mas
mahusay at mas mahal na gamot (sa isip ng Big Pharma) all the while still on the chemo, so
after a year and a half of chemo and additional RA medications nagkaroon ako ng kaibigan na
nagpakilala sa akin sa video na "Run from the Cure", isang kwento tungkol sa RSO .Well, for
me from the first time I watch that video and many, many more since then, it has totally been life
changing.Sinimulan  ko  ang  huling  linggo  noong  Nobyembre  2012  at  hindi  nagtagal  ay
nagsimula  na  akong  mapansin  ang  ilang  mga  tiyak  na  pagbabago  sa  aking  kagalingan,
natutulog ako ng maraming mula sa langis ngunit nangangahulugan lamang na gumaling ako,
natagalan bago bumalik ang aking gana. pero kalaunan, naging major improvement ang buhok
ko, makintab ulit at hindi naninipis at nalalagas.” Wendy

"Ang langis ay gumaling sa aking gota sa loob ng 5 oras.Iyon ang tungkol dito!WALA NA PANG
SAKIT!" Michael

"Ginagamit ko ito para sa paggamot sa mga negatibong epekto ng pinsala sa utak at pati na rin
ang  Panmatagalang  Pananakit  sa  buong  katawan  ko.Pinalala  ng  stress  ang  aking  mga
sintomas  ngunit  tinutulungan  ako  ng  marijuana  na  harapin  ang  stress  nang
napakabisa.Nakakatulong ito na kalmado ang aking isip at katawan na nagbibigay-daan sa akin
na mag-focus nang mas mabuti  sa mga gawain at  hindi  mabalisa,  magagalitin,  init  ng ulo,
depresyon, atbp.Nakikita kong pinapabuti nito ang aking kalooban at ang aking mga tugon sa
mga panlabas na stimuli ay mas nasusukat at pinaghihigpitan sa halip na isang mapusok na
pagkilos.Umaasa ako na ang impormasyong ito ay makakatulong sa iyo.Wala akong lisensya at
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siniraan ako ng tawagin at tratuhin na parang adik sa droga.Ito mismo ang nagpapakain sa
aking depresyon at ginagawang imposibleng gumaling at bumalik sa trabaho." Fred

"Narito ang ginawa ng hash oil sa pangkalahatan para sa akin.Sa loob ng apat na taon, hindi na
ako umiinom ng halos lahat  ng anxiety pill  at  pain killer  (kasama ang heroin)  maaari  kong
makuha ang aking mga kamay hanggang sa 1/8 na lang. ikang isang pain pill dalawang beses
araw-araw.May muscle spasms ako na para akong sinasaksak at kamakailan lang ay nagsimula
akong magkaroon ng seizure kapag naubusan ako ng langis.Nagkakaroon din ako ng migraine
headaches at  na-diagnose na may ilang psychiatric  disorders.Wala akong ideya kung ilang
sintetikong gamot ang irereseta sa akin ng doktor.Ngunit ang langis ang bahala sa lahat.Dapat
ko ring banggitin na kumuha ako ng mga pagsusulit sa IQ nang may at walang impluwensya ng
hash oil.Nakapuntos ng 148 na may, 122 na wala.Nangangahulugan ba iyon na naging mas
matalino ito... halos sa antas ng henyo?Siguro ako ay halos henyo sa ADHD at ang hash oil ay
tinatrato ang kondisyon?Tiyak na mas mahusay ako sa kolehiyo nang kumuha ako ng mga
online na klase upang makapagpagamot ako sa oras ng klase.Gayon pa man, ang hash oil ang
sagot sa karamihan ng mga problema ng mundo.” Jimi

“Isa pang update sa pag-inom ng mantika para sa pananakit ng takong/paa/bukong.4 na araw
ng  pag-inom  ng  langis  3xdayinalis  ang  sakit  ko  at  binigyan  ulit  ako  ng  buong  saklaw  ng
paggalaw gamit ang kanang paa/takong/bukong.Kahapon, nakalimutan kong inumin ang aking
pang-umaga at hapon na dosis at sa pagtatapos ng araw na halos hindi ako makalakad, ang
aking mga kasukasuan ay naninigas muli at ako ay miserable.Umuwi ako sa bahay, kumain ng
mantika at sa loob ng 15 minuto ay nagsimulang maibalik ang flexibility na iyon at humupa ang
sakit, huminto ang pagkakapilayan.Nakakagulat na inaalis nito ang lahat ng paninigas ng aking
balikat  mula  sa  isang  lumang  pinsala  mula  sa  aksidente  sa  sasakyan  20  taon  na  ang
nakakaraan at sa pagpapagaan ng sakit sa balikat, pagkatapos ay inaalis nito ang lahat ng
pananakit ng aking leeg mula sa mga kalamnan sa aking balikat na masikip at hinila ang aking
gulugod sa pagkakahanay .Wala na ring sakit ng ulo dahil sa paninigas ng balikat ko.Ito ay
kumpletong kumpirmasyon para sa akin na ang langis ay gumagana para sa pamamahala ng
sakit kasama ng maraming iba pang mga magic.

"Ito ay hindi isang lunas sa kanser o anupaman, ngunit nais kong ipaalam kay Rick na halos
isang taon na akong nanghihina sa aking kanang takong, hindi ako sigurado kung ano ang mali
dito at alam kong bibigyan ako ng doktor ng mga gamot na hindi ko alam. t feel comfortable
taking, kaya hinarap ko na lang ang sakit.

Ipinakilala  kami  kamakailan  sa  RSO  sa  pamamagitan  ng  isang  kaibigan,  si  Charles,  at
nagsimula na kaming gumawa nito.Sa nakalipas na dalawang araw, ilang beses/araw akong
nakainom ng mantika at kaninang umaga, nagising ako at hindi nalilipad.Napansin agad ito ng
asawa ko.Napansin niya na ang langis ay dapat na gumagawa ng mahika nito!Salamat Rick
Simpson![:)] Masarap ang pakiramdam ko!” H

--  Dear  H,  salamat  sa  magandang  balita,  lagi  naming  gustong  marinig  ang  tungkol  sa
kanila.Ihahalo ko ang langis sa langis ng buto ng abaka o langis ng oliba at gagawa ng tincture
at gagamitin din ang langis nang topically.Siyempre, ang pagkain ng langis ay ang susi sa tunay
na pagpapagaling at  lahat  ng mga tagubilin  kung paano gamitin ang langis ay nasa aming
site.Pinakamahusay na pagbati, JB (mula sa isang mensahe sa FB)

"Nabalian  ko ang aking binti  dalawang linggo na ang nakakaraan at  nakakuha ng higit  na
kaginhawahan mula sa langis at cannabis na mula sa mga hillbilly opiates, na sinasabi lang na
ang Big Pharma ay may nada para sa akin." Michael

"Nabalian ang aking likod sa dalawang lugar noong 1987.Uminom ng alcoholically at pop pills
hanggang 1994.Umalis sa lot at ginawa ang bagay na NA at AA, naging tagapayo sa droga at
alkohol.Ang  talamak  na  pananakit  ng  likod  ay  ginawa  kong  muling  suriin  ang  gamot  sa
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pananakit.Naadik ako sa LA, morph at heroin.Sinimulan ang paninigarilyo para sa masamang
emphysema at itinigil ang lahat ng opiate.Ang mga pag-aaral ngayon ay nagpapakita na ang
cannabis ay binabawasan ang pag-alis ng opiate addiction at binabawasan ang milligrams na
kinakailangan ng higit sa kalahati kung ginamit kasama ng cannabis.Ito ay isang kamangha-
manghang lunas sa lahat.:)” John

“Nasugatan ko ang likod ko noong early 20's ako.Ako ay sinalot ng sciatica sa loob ng halos 2
dekada.Ang  huling  beses  na  pinalubha  ko  ito  ay  5  taon  na  ang  nakakaraan  at  ito  ang
pinakamasama kailanman.Sa loob ng 4 na buwang panahon ay nadoble ako sa ngayon na
malapit na ako sa puntong hindi na ako makabalik-balik sa banyo.Ako ay nasa antas 10 ng sakit
sa  loob  ng  higit  sa  2  buwan  at  kailangan  kong  manatili  sa  sopa  na  nakasandal  sa  mga
unan.Hindi ako makatayo ng maayos para mahiga sa kama.

Sinabi sa akin ng isang dalaga na kaibigan ng aking mga anak na lalaki na dapat kong subukan
ang  medikal  na  marijuana  dahil  nakatulong  ito  sa  kanyang  Nanay  sa  kanyang
MS.Pinagtawanan ko siya at sinabi sa kanya na para iyon sa mga pasyente ng cancer at mga
taong mas masahol pa sa akin at hindi ako maaaring maging kwalipikado.Hindi ko alam ngunit
ang dalagang ito ay may kaunting alam tungkol sa paksa at pagkatapos ng ilang linggo ng
pagkasira, sa palagay ko ay pagod na siyang panoorin akong naghihirap nang hindi kailangan
kaya dinala niya ang kanyang ina upang kausapin ako.Sinabi sa akin ng kanyang ina na madali
akong maging kwalipikado, na sa kalaunan ay ginawa ko, at makakatulong ito.Sinabi niya sa
akin  na kumain  ng  ilang  bud  na  niluto  sa  kaunting  mantika  sa  mababang temperatura  sa
toast.Ako  ay  desperado  at  ginawa  ito.Sabi  ng  family  ko  mga  15  minutes  after  eating  the
cannabis nakatulog ako at naglalaway...lol.

Nagising ako kinaumagahan, na medyo kakaiba dahil wala akong di-malilimutang tulog sa loob
ng mahigit 2 buwan, at ang una kong napansin ay ang isang makabuluhang pagbaba ng sakit,
mga 20% ang sasabihin ko, at halos pareho. pagpapabuti sa saklaw ng paggalaw.Kinikilig ako
at  sobrang  nagulat.Nagpatuloy  ako  sa  pagkain  ng  cannabis  at  sa  susunod  na  buwan  ay
nakatayo akong muli ng tuwid.Ito ay kung paano ko natagpuan si Rick Simpson.Nag-Google
lang ako ng cannabis  anti-inflammatory at  Run from the cure  ay nasa ilan  sa mga unang
pananaliksik na ginawa ko sa paksa.Makalipas ang 5 taon at  nararamdaman ko ang aking
likoddapat.Regular  akong  kumakain  ng  cannabis  at  pinapanatili  nito  ang  pamamaga  sa
wala.Nandoon pa rin ang sugat.Kung natapakan ko ang isang butas o isang bagay masakit,
ngunit hindi ito tumatagal ng isang pinahabang oras upang mabawi at ang aking likod ay hindi
kailanman sumasakit maliban kung gumawa ako ng isang bagay na katangahan. Jody

"Inayos  ang  aking  arthritis  at  ang  aking  asukal  sa  dugo,  pagkabalisa,  depresyon  at  hindi
pagkakatulog. Sinasabi ko na arthritis,  ngunit  ang matinding degenerative disk disease nito.
Literal na hindi ako makalakad nang walang langis (kumukuha ng 2 taon na ngayon). Madalas
akong dumaan sa 120 narcos tuwing 14 na araw. Wala akong kahit isang pain pill sa loob ng
mahigit isang taon. Originally kinuha ko lang ito para sa arthritis at sa side effects rock (masarap
matulog at walang wrinkles). Ako ay nasa pinakamagandang hugis ng aking buhay. 45 taong
gulang na lola. Ina ng 3." Everglade

"Pagkatapos kunin ang lahat mula sa oxycodone hanggang sa paggamit ng fentanyl patches sa
loob ng 3 taon na sinundan ng 160 mg ng morphine araw-araw para sa isa pang dalawang taon
at pagkatapos ay sinabihan na kailangan kong magpa-implant ng pain pump, nagpasya akong
sapat na.Huminto sa malamig na pabo (hindi ko inirerekomenda na gawin iyon) at nagsimula sa
cannabis.Kahit na ang mga araw na ang sakit ay hindi pa rin kontrolado, na kakaunti, ang aking
isip ay hindi ito pinapansin." Michael

"Noong 1981 ako ay nasa isang MVA.Na-dislocate ko ang kanang balikat ko.Ang kanang braso
ko  ay  paralisado  mula  nerve  hanggang  sa  gulugod  na  nakaunat.Hindi  ako  makahinga  sa

- 114 -



sobrang sakit na dinanas ko.Magigising ako sa kalagitnaan ng gabi na umiiyak sa sakit.Para
akong tinutusok ng mga karayom sa ilalim ng mga kuko ko at dumiretso sa braso ko.Kinuha ko
ang 1st $400.00 na ibinigay sa akin ng insurance adjuster at ipinadala sa aking pinsan ang
isang kaibigan sa ospital kasama ang ilang MJ.Pagkatapos ng paninigarilyo ng MJ ang sakit ay
ganap na nawala at  ako ay maaaring bumalik sa pagtulog.Ito  ay sinasabi.Sa tingin ko ang
paraan ni Rick sa pag-ingest ng langis ay mas gagana kaysa sa paninigarilyo o pagsingaw
bagama't nasisiyahan akong gawin ang pareho.Cheers.” Ron

“Alam kong pagkatapos ng 3 araw na paggamot sa RSO, maaari akong tumakbo… walang
sakit!Unang beses sa loob ng 15 taon dahil sa spinal fusion na nag-iwan ng permanenteng
pinsala sa ugat at patuloy na pananakit.Ang coconut oil infused capsules ay mahusay din.Hindi
ako nagkaroon ng urge at hindi ko kinuha ang aking Percocet mula nang magsimula sa regimen
ng oil capsule.Pinutol pa nito ang pagnanasang manigarilyo din ng marijuana sa pamamagitan
ng pag-inom ng mga kapsula.” Terry

“Update, omgosh!Nakipagbuno ako sa anak ko!Lagi akong nakikipagbuno sa aking mga lalaki,
lalo na sa aking bunsong anak.Literal na taon na akong hindi nakaka-wrestling sa kanya!22 na
siya ngayon, 52 na ako.Dahil sa pananakit ng buong katawan dahil sa arthritis, napakahirap na
gumalaw, lalong hindi makipagbuno!Pero ginawa ko ngayon!At muntik ko na rin siyang makuha,
pero  natatawa,  lol.Hindi  ko  maipahayag  sa  iyo  kung  gaano  ito  kapana-panabik!!Kahit  na
pagkatapos ay wala akong sakit, pakiramdam ko ay mahusay!!!" Casey

"Mayroon akong herniated disc na dumidiin sa aking sciatic nerve na nagdudulot ng matinding
pananakit na bumaril mula sa aking ibabang likod pababa sa aking kaliwang binti hanggang sa
aking mga daliri sa paa.Umiinom ako ng 3 ibuprofen tuwing apat na oras para lang makaalis
ako sa kama at makalakad.Nagsimula akong uminom ng langis halos dalawang linggo na ang
nakakaraan  para  sa  pananakit  at  pamamaga.Hindi  na  ako  nangangailangan  ngayon  ng
ibuprofen, natutulog ako nang mas mahusay kaysa dati, nagkomento ang aking mga katrabaho
sa  aking  mas  magandang  mood  at  pangkalahatang  kaligayahan.MAGANDA ANG  AKING
PAKIRAMDAM!" Jennifer

“Kahit  na wala kang cancer,  isipin ang preventative maintenance sa iyong katawan.RSO sa
maliliit  na dami na ginagamit araw-araw.Hinahayaan mo ang iyong katawan na labanan ang
lahat  ng  uri  ng  masasamang  virus  at  bug.Hindi  ko  nakita  ang  aking  "pangunahing
manggagamot  sa  pangangalaga"  sa  loob  ng  15  taon  dahil  sa  Cannabis  at  lahat  ng  mga
katangian ng pagpapagaling nito.Anuman ang mali sa akin, ang RSO ay isa sa mga unang
bagay na naabot ko.

Siyanga pala, 3 beses ko nang nabali ang likod ko.Nagkaroon ng vertebrae at mga disk na
pinalitan mula  L-4 pababa sa S-2.Kailangang idikit  muli  ang aking gulugod sa aking pelvic
area...kinailangang  tanggalin  ang  aking  AC  Joint.Tinatrato  ang  kanser  sa  atay  at  Hep
C.Tinatrato ko ang aking sarili ng 100% ng cannabis.Ang RSO ay isang kasangkapan lamang
sa aking arsenal.” Rick

“Maraming  salamat  sa  iyong  trabaho.Ako  ay  isang  25  taong  pinsala  sa  spinal  cord  na
nagkakaroonproblema sa mga sugat at pamamaga sa aking mga binti at paa.Sinubukan ko ang
isang maliit na halaga sa isang masamang sugat sa tuktok ng aking paa at sa loob ng ilang
araw ay nagkaroon ito ng makabuluhang pagbuti.Mukhang hindi rin naman ganoon kalala ang
pamamaga.Ang tanong ko ay tungkol sa panimulang materyal kung saan ginawa ang batch.Ito
ay mataas sa nilalaman ng dagta at sapat na gulang, ngunit hindi masyadong nagaling ng tama
at may kaunting amoy dito (kahit na ang mga ito ay makapangyarihang mga strain) Sa palagay
mo ba ay makakaapekto ito sa pangkalahatang kalidad ng langis?Gayundin,  iniwan ko ang
natitirang langis sa isang coffee mug warmer nang mas mahaba kaysa sa isang "ilang oras"
Iniwan ko ito doon nang mga 7 oras.Sa palagay mo ba ay makakaapekto rin ito sa kalidad?Ang
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tapos na produkto ay mukhang tulad ng sinabi mo na dapat.Parang axle grease na may nalalabi
na  dark  golden  amber.BTW,  sinimulan  ko  na  itong  ibigay  sa  aking  matandang  aso  na
napakasakit  at  nahihirapang  gumalaw.Nagpakita  rin  siya  ng  makabuluhang
improvement.Salamat muli sa lahat ng iyong ibinahagi at nagawa.Medyo nag-aalinlangan ako
noong una, ngunit ngayon ay namangha na ako!” XXX

-- Gumana sa kung ano ang nakuha mo, at maghanap ng mas mahusay na materyal.JB

“Halos  isang  taon  na  ang  nakalipas  mula  noong  nagsimula  akong  gumamit  ng  langis  ng
Cannabis  para  sa paggamot  sa  aking  RA at  patuloy  akong  nakakakita  ng  mga positibong
resulta at masasabi kong sa aking opinyon ay nasa remission na ang aking RA.Nakakita rin ng
ilang iba pang positibong epekto gaya ng pagbaba ng timbang, normal na antas ng presyon ng
dugo (bumaba ang presyon ng dugo ng 30 puntos) pulso sa pagitan ng 50 at 60 BPM, wala
nang depresyon, at higit sa lahat ay wala nang mga nakakalason na iniresetang gamot. Tom

"Maaari na ngayong bumangon kaagad pagkatapos magising sa halip na pakiramdam na 90 na
ako.Ang mga kasukasuan ay gumagalaw nang mas madali, hindi na nagdurusa sa sakit.I-off
ang  ilang  mga  gamot  para  sa  kabutihan!Isang  tunay  na  kahanga-hangang  halaman  na
kailangang ihinto ang pagbibintang na MASAMA." Carol-Ann

“Naniniwala ako na ito ay regenerative na kailangan ito ng ating mga katawan upang muling
buuin at gumaling, nagdusa ako- well suffered from arthritis napawi nito ang sakit at na-renew
ang flexibility ng aking mga kamay isang taon na ang nakalipas hindi ko man lang ma-type nang
walang malubhang sakit.Wala na yan ngayon normal na at flexible na ulit ang mga kamay ko
marunong na akong magsulat at manahi.At nagulat ang aking doc sa mata na talagang mas
maganda ang aking mga mata sa tuwing pupunta ako." Kelee

"Nagkaroon ako ng mga operasyon at hindi mabilang na spinal tap sa isang lugar sa aking
ibabang likod.Lahat ng iyon ay nagdulot ng makapal na peklat na mararamdaman at namamaga
ang vertebra at talagang masakit.Sobrang sakit na ang naramdaman ko, desperado na akong
makahinga.Kaya, pinahid ni Gayle ang kaunting (1 patak) ng RSO (cannabis oil) sa lugar at
pinahiga ako roon para ito ay magbabad.Well, medyo nanginginig yung oil but other than that, I
don't think it was doing much.Well, 20 min later, nawala ang sakit at nahimatay ako hanggang
umaga!I slept fantastic and when I woke up, my back feel better and hindi kasing kapal ng scar
tissue.Ang ligaw sa akin, pero parang sinisira ng mantika ang lumang scar tissue.Ang langis ng
Cannabis ay kamangha-mangha at kung hindi pa ako nagbasa ng iba pang mga kwentong tulad
nito, iisipin kong baliw ako!” Mickey

"Ang lola ng aking kasintahan ay may malubhang arthritis at hindi maibuka ang kanyang mga
kamay.Sinubukan namin ang isang maliit na eksperimento sa ilang Rick Simpson oil at sinabi sa
kanya  na  ipahid  ito  sa  kanyang  mga  kamay.Sa  loob  ng  ilang  minuto  ng  paglalapat  ay
nagsimulang lumuwag ang kanyang mga kamay at binigyan ng ilang higit pa ay maaari niyang
simulan muli ang kanyang mga daliri nang walang sakit.Tunay na kamangha-mangha na makita
ang isang bagay na tulad nito na nangyari. Si Duane

"Walang  anumang  pagdududa  sa  aking  isip  na  gumagana  ito.Napansin  ko  ang  agarang
resulta.Nagawa ko na ang Plan A.Ang oil  treatment  ay Plan B.Sana nag try  muna ako ng
oil.Dumaan ako sa mga taon ng sakit na hindi ko kailangan.Umiinom ako ng pain pill tuwing 4
na oras.Dalawang linggo na lang ang oil  treatments pero mas gumaan na ang pakiramdam
ko.Gumamit din ng alkaline water.Kahanga-hanga!!!” James

"Ang Rick Simpson Oil ay espesyal.Gumamit ako ng Cannabis upang pamahalaan ang mga
sintomas ng pananakit sa loob ng maraming taon ngunit halos hindi ko na sakop ang aking mga
sintomas.Alam  kong  hindi  pa  ganap  na  naghihilom  ang  sugat  ko.Noong  nagsimula  akong
uminom ng  Rick  Simpson  Oil  sinubukan  ko  na  kumain  ng  iba't  ibang  extract  na  gawa sa

- 116 -



Cannabis at lahat sila ay may ilang panandaliang epekto ngunit pagkatapos ay makaramdam
ako ng mataas o pagkasunog ohindi lang ito magtatagal.Hindi ko kailanman naramdaman na
perpekto.Sinubukan ko pa nga ang isang produkto na ibinenta sa akin bilang Rick Simpson Oil
na  pangit  at  hindi  epektibo  -  mag-ingat  sa  mababang  kalidad  na  mga  extract  na  walang
magagawa at huwag masiraan ng loob dahil doon ang totoong deal, isang himala.Mabilis akong
umiinom ng mga opiate.Ang langis ng Rick Simpson ay nakakatulong sa pagsipsip ng mga
opiate  ngunit  ito  rin  ay  isang  napakalakas  na  pangpawala  ng  sakit  sa  sarili  nitong.Ito  ay
tumatagal ng buong araw at hindi ko na napapansin ang anumang mataas o side effect mula sa
dosis  na  aking  iniinom.Marami  pa  akong  nagagawa  bilang  isang  taong  walang  sakit  at
nararamdaman ko ang pagtaas ng saklaw ng aking paggalaw at alam kong gumagaling na
ako.Sa katunayan ang aking  pangkalahatang kalusugan ay  hindi  kapani-paniwala  -  ako  ay
palaging  may  maraming  mga  sakit  o  impeksyon  at  mayroon  akong  isang  napakalinis  na
kuwenta ng kalusugan mula nang simulan ko ang langis na ito.Muli akong umiinom ng opiate
painkillers  habang  bumubuti  pa  ang  pakiramdam.Pansamantala,  sinubukan  ko  paminsan-
minsan ang iba pang iba't ibang uri ng extract tulad ng hash oil o edibles.Nalaman ko na ang
pain relief mula sa Rick Simpson Oil ay isang order ng magnitude na mas malakas kaysa sa
anumang  iba  pang  cannabis  kinakain  man  o  pinausukan.Ito  ay  nasa  sarili  nitong  liga  ng
sintomas  na  lunas  kahit  kumpara  sa  pinakamalakas  na  cannabis  wax  extracts.Balak  kong
balang araw ay tuluyang mawala ang mga opiate ngayon." Mike

“Ginagamit ko itong langis.Mayroon akong muscular dystrophy at mayroon akong patuloy na
mga problema sa kalusugan mula sa Stevens Johnson Syndrome/ TEN.Ito ay gumagana.Ito ay
gumagana nang mas mahusay kaysa sa ANUMANG parmasyutiko sa merkado.Ito ay ligtas at
epektibo.Hindi  ako  makakagana  kung  wala  ito.Ito  ay  nagpapahintulot  sa  akin  na  maging
produktibo.Nagtatrabaho ako ng full time.Bago ang pag-inom ng langis, ako ay nasa heavy duty
na gamot na walang ginawa kundi maging zombie na may maraming side effect.

Upang tapusin  ang aking "rant"  hayaan mo akong sabihin  ito:  Sa mga naniniwala,  walang
paliwanag ang kailangan.Sa mga hindi, walang paliwanag na sapat.Buhay akong patunay ng
pagiging epektibo nito.At kailangan itong gawing legal at magagamit sa lahat.” Laurie

Diabetes
"Ang  langis  ay  nagpapasigla  sa  pancreas  at,  maniwala  ka  man  o  hindi,  madalas  itong
nagsisimulang gumawa ng insulin kahit na pagkatapos ng mga taon ng hindi aktibo.Maraming
mga pasyente ang maaaring huminto sa pagbaril  ng  insulin  pagkatapos ng ilang linggo sa
langis.Ang  langis  ay  tumutulong  din  na  pagalingin  o  kontrolin  ang  lahat  ng  iba  pang  mga
problemang nauugnay sa diabetes sa katawan.

Kakainin  ko  ang  mantika  at/o  gagamitin  ko  ito  sa  isang  suppository.Ang  paninigarilyo  o
pagsingaw ay maaari ding makatulong na mabawasan ang antas ng asukal sa dugo, ngunit ang
mga epekto ay napakalimitado kung ihahambing sa paglunok ng mantika.I would use the oil
topically for diabetic ulcers, just apply the oil, cover it with a bandage and repeat this every three
days  hanggang  gumaling  ang  ulcer.Ihahalo  ko  ang  langis  ng  buto  ng  abaka  sa  katas  at
gagamitin ito para sa mga masahe, na magsusulong ng sirkulasyon ng dugo at makakatulong
na maiwasan ang pamamaga at iba pang mga discomforts.Isasama ko rin ang mga buto ng
abaka at langis ng buto ng abaka sa aking diyeta.JB”

"Muntik nang mawala ang type two, halos lahat ng meds, nakikipaglaban sa sarcoidosis dito,
gumagana ito." Jeff

"Ang langis ng niyog ay nakakatulong din na patatagin ang mga antas ng asukal sa dugo sa
Diabetes!!Sinubukan ito ng aking tagabantay ng lokal na tindahan at ito ay gumagana tulad ng
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isang alindog sabi niya!!Mas maganda rin ang pakiramdam niya sa pag-iisip [more energy] at
pumapayat na rin!!Ayos lahat!!" Robin

“Nababaliw  na  ang  mga  sugars  ko  sa  dugo  (hanggang  400+-  sa  loob  ng  mga  buwan  -
napakadelikado) at ito ay literal na nagpapabagsak sa akin.Tumango ako sa likod ng manibela -
kaya huminto ako sa pagmamaneho - talagang masamang bagay!Pinagbawalan pa ako ng mga
doc na lumipad papuntang NYupang makita ang aking Nanay sa Pasko.

Well  -  sinubukan  ng  mga  doc  ang  isang  insulin,  pagkatapos  ay  dalawa  -  wala  talagang
nagawa.Kaya - sa wakas sinabi ko sa kanila - sapat na!!I'm going on the oil (hindi ko sinabi sa
doc na ginawa ko ito dati) at tinataas ko ang aking dosis sa bawat 2 oras.Well- you guessed it -
ang aking sugars nose-dive pabalik sa normal range.My Doc ay isa sa mga hoity-toity Harvard
guys -at siya ay natigilan.Score one para sa mga barbaro!!!!Kaya - ngayon ay mayroon na
tayong ganap na dokumentadong kaso ng Diabetes kung saan isang buhay ang naligtas -
Ako!!!!!!-- :)” Janet

"Dramatic na pagbabago, halos lahat ng insulin ay hindi ko napigilan.Minsan kailangan kong
gamitin  ang  Lantus,  isang  mahabang  panahonkumikilos  ng  insulin,  ngunit  hindi
madalas.Nagsimula akong gumamit ng RSO sa maraming dahilan ngunit ang isa ay umaasa na
makakaalis ako ng insulin at sa wakas ay makakita ng mas matatag na antas ng asukal sa
dugo.Gumagamit ako ng 300 unit ng Novolog sa isang araw, short term insulin, at 200 units ng
Lantus, at 4 na Metformin na tabletas sa isang araw.Ako ay umiinom pa rin ng mga tabletas
ngunit kaya kong buhayin iyon dahil hindi ko na kailangang gumamit ng insulin.Hindi na idikit
ang tiyan ko ng karayom 6 hanggang 8 beses sa isang araw!Ang aking mga antas ng asukal ay
mas madaling kontrolin at hindi ko na nakikita ang mga pagbabasa sa 2 hanggang 5 daan.Hindi
ko na rin nakikita ang dramatic low sugar level ng 30's.Ito ay isang padala ng Diyos at ang
unang bagay na talagang nagpapanatili sa aking antas ng asukal. Dena

"Ang aking mga antas ng asukal sa dugo bago ang Diabetes ay higit sa 140 at ngayon ako ay
nasa 100.Suriin ang iyong dugo bago ka maglangis, bigyan ito ng humigit-kumulang 10 minuto
at suriin itong muli at ito ay bumaba nang malaki.Ang sa akin ay napakarami nang minsang
uminom ako ng ilang Gatorade para maka-level back out.” Michelle

"Ako ay insulin dependent diabetic at sa isang 60gram na round ng langis, napunta ako mula
100 units araw-araw hanggang 50 units ng insulin." Leslie

“Ginawa nitong balanse ang aking mga antas.Binigyan ako ng "METFORM" para uminom ng
pasalita at hindi pa ako umiinom ng tableta simula noong una at nagising akong muli at naisip,
"Hindi, dagdagan ang langis ngayong na-diagnose na ako ng Type II Diabetes." Tumalon ang
aking mga antas sa pagitan ng 3.4 at 7.2.Ang lubos na pinakamataas na nagawa kong itulak
ang aking antas ng asukal ay 8.1 pagkatapos kumain ng literal na isang bag ng kendi kasama
ang isang chocolate bar bilang isang eksperimento.Gumawa ako ng napakaliit  na pahid ng
langis nang itulak ko ito sa 8.1 at sinimulan kong suriin ang aking mga antas tuwing 10 minuto
upang makita kung maaari kong ibababa ang mga ito.Sa 10 minuto pagkatapos ng langis ay
bumaba ako sa 7.3 at noong sinubukan ko sa 20 minutong marka pagkatapos ng langis ay
bumaba ako sa 4.8. Michelle

“Maliit na dosis lang ng langis ang magagamit ko.Nagdudulot ito sa akin ng pagkakaroon ng
hypoglycemia sa buong lakas.Ngunit iyon ay isang magandang bagay dahil nagsimula ako sa
45/10  shot  ng  mahaba  at  maikling  kumikilos  na  insulin  walong  taon  na  ang
nakakaraan.Gumawa ako ng ilang pananaliksik sa aking bagong karamdaman at patuloy na
lumalabas ang marijuana bilang natural  na lunas kasama ng iba pang pampalasa tulad ng
kanela kaya nagsimula akong gumamit ng hash caps hanggang sa magkaroon ng "tunay" na
langis.Napakalakas nila akala ko mamamatay na ako sa unang pagkakataon na kumain ako ng
hash cap.Hindi banggitin ang isang loading dose ng RSO.(Ngunit ang RSO ay hindi kahit isang
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opsyon para sa akin noon) Ngunit sa sandaling ito ay ang paggamit ng langis (butil sa isang
araw) na naging sanhi ng aking katawan na magkaroon ng hyper sensitivity sa dalawang beses
araw-araw na iniksyon ng insulin at ako ay natigil sa isang sangang bahagi ng kalsada upang
pumili RSO o mga shot.Itinigil ko ang pag-shot at ipinagpatuloy ang langis.

Kasabay  ng  pagbabago  sa  diyeta  at  pagtaas  ng  pang-araw-araw na  aktibidad  (ehersisyo)
mayroon na akong 5.7 A1C, nabawasan ang 60 pounds at wala nang phantom burning pains
(diabetic  neuropathy).Pagkatapos  ng  ilang  buwang  paggamot,  kinailangan  kong  lumipat  sa
glycerin  at  alcohol  tinctures  at  taunang  oil  treatment  lang.Dahil  ang  aking  asukal  ay
nagsimulang bumaba ng masyadong mababa.

Ito ay may mahimalang kakayahan sa pagpapagaling ng diabetes.Kung paano gumagana ang
cannabis  sa  endocrine  system  ng  katawan  ay  dapat  pansinin  at  masusing  suriin.Mas
gugustuhin kong ma-zonked nang isang buwan sa isang taon sa isang oil treatment kaysa sa
730 shot ng genetically modified pig DNA.Gumagamit ako ng mga uri ng halaman ng sativa
upang kunin ang aking mga langis at gawin ang aking mga tincture.Ito ay pinakamahusay na
gumagana para sa aking mga sintomas.Sinubukan ko ang indica at nabanggit  na hindi ako
gumana at gusto kong kumain ng higit pa at pakiramdam ko ay malamig sa lahat ng oras.Ang
sativa ay nagpabilis ng aking metabolismo at tibok ng puso, pinigilan ang aking gana at ginawa
akong magkaroon ng hysterical fit of laughter (aking paboritong side effect).

Kung mataas ang iyong asukal, magsimula sa mababang pare-parehong dosis.Gusto mo pa
ring maramdaman kung ano ang nangyayari sa iyong katawan.(Ang isang problema ko ay hindi
alam kung nahihilo ako dahil sa mantika o mababang asukal kaya dadaan ka sa ilang test strip
sa unang buwan hanggang sa malaman mo kung ano ang iyong nararamdaman).At ikaw ay
magiging isang taong uhaw na uhaw.Ang tubig ay iyong kaibigan sa mga paggamot na ito.Ang
mataas na asukal ay nagiging sanhi ng iyong pagkauhaw sa lahat ng oras at gayundin ang
langis, kaya isaalang-alang din iyon.

At huwag masyadong mag-alala tungkol sa pagbaba ng iyong asukal sa una.Hindi ito tulad ng
sapilitang pagbagsak ng insulin.Ang langis ay pumapasok lamang at ginagawa ang gusto kong
paniwalaan bilang pagsisimula ng paglukso sa lahat ng iyong mga organo at iyon naman ay
nakakatulong sa kanila na linisin ang dugo at mayroon din itong magandang kaugnayan sa
nervous system at naniniwala ako na ang iyong utak ay may mas magandang pakiramdam para
sa iyong katawan sa pamamagitan ng mga channel na ito at alam niyang ipadala ang lahat ng
natural nitong kakayahan sa pagpapagaling sa mga bahaging may stress.(Sa aking kaso, ang
aking pancreas, bato, at dugo.) Ngayon ay tandaan na ito ay aking teorya lamang at hindi ako
siyentista, ako ay pupunta lamang tungkol sa kung paano ito gumagana para sa akin at ang
pinakamahusay na paraan na aking narasyonal ang mga epekto nito.Mainam na magtago ng
journal  at  magkaroon  ng  regular  na  pagsusuri  sa  kalusugan  at  pagsusuri  ng  dugo  upang
markahan ang iyong pag-unlad.Kapag ang iyong A1C ay nasuri at ang iyong kidney function ay
mas mahusay at pagkatapos ay malalaman mo na ikaw ay nasa tamang landas at pagkatapos
ay ito ay nananatili lamang sa antas na iyon kung saan ka magtatrabaho at ito ay hindi kasing
lakas ng pagpunta doon.Ito ay malamang na mangangailangan lamang ng mababang pare-
parehong dosis at isang pagbabago sa nutrisyon sa pamumuhay na hindi kilalang-kilala ng mga
diabetic.(Inabot ako ng humigit-kumulang anim na buwan upang pumunta mula sa isang A1C
na 11 pababa sa isang 7 at  ilang higit  pang mga pag-aayos sa diyeta at  ehersisyo upang
maabot ito sa hanay ng 5.(Ang pag-eehersisyo sa tubig ay mababa ang epekto at mahusay
para sa akin)." Anthony

"Gumagamit  ako  ng  1  gramo  ng  langis  sa  isang  araw  para  sa  malubhang  degenerative
peripheral neuropathy at ang kaginhawahan ay kamangha-mangha!" Laurie

"Ang aking asawa ay umiinom ng Cannabis sa loob ng maraming taon at RSO oil kamakailan,
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para  sa  kanyang  Diabetes.Hindi  lang  nito  na-stabilize  ang  kanyang  blood  sugar  kundi
BINABALIK din nito ang kanyang Chronic Kidney Disease.Siya ay na-diagnose na may stage 3
CKD  at  sila  ay  nagse-set  up  sa  kanya  upang  mailista  sa  isang  listahan  ng  donor  ng
bato.Nagsimula siyang uminom ng mga tincture at RSO oil at ngayon ay nasa stage 1 na siya
ng CKD.Sinabi sa kanya ng mga doktor na hindi ito posible.Inalis namin ang mga doktor na iyon
at  kumuha ng  bago!Ang  langis  ng  RSO ay nagpababa  din  ng  kanyang  presyon  ng  dugo,
nagpatatag ng kanyang anemia at ang kanyang Diabetic Retinopathy (siya ay dapat na ganap
na  bulag  sa  ngayon,  sabi  ng  Western  Medicine).Salamat  sa  Dakilang  Espiritu  para  sa
magandang  halaman  ng  Cannabis  at  lahat  ng  ibinibigay  niya!!Salamat  Rick  Simpson  sa
pagbibigay  ng  impormasyon  kung  paano  gumawa  ng  Cannabis  Essential  Oil  at  ang  mga
testimonial ng mga gumagawa!" Julie

"Ang aking partner ay may type 1 at ang pagkain ng kaunting mantika ay nakakatulong na
patatagin ang kanyang mga antas ng asukal.Ito ay tunay na isang Regalo…” Spaceleaf

"Ako ay nasa 4 na metformin at 4 na diamicron sa isang araw, ang aking asukal sa dugo ay
12% pagkatapos ng 12 oras na mabilis na pagsusuri sa asukal sa dugo.Ang aking doktor, na
mukhang  medyo  nabigo,  ay  nagsabi,  "Buweno,  sa  palagay  ko  hindi  mo  na  kailangan  ng
anumang mga tabletas para sa iyong diyabetis." 9 na buwan pagkatapos ng lunas.Ang lahat ng
aking mga sintomas, bato,  arthritis,  kolesterol,  presyon ng dugo,  lahat ay mas mahusay sa
langis pagkatapos sa mga tabletas.Ito ay isang himala.

Ang  aking  asukal  sa  dugo  ay  bumaba  na  parang  bato  sa  paligid  ng  ika-6  na  linggo  ng
lunas.Isang  gabi  nagising  ako  na  nakakatuwa,  mababa  sa  4% mark  ang  blood  sugar  ko,
3.2%.Huminto ako sa pag-inom ng 8 tabletas sa isang araw na iniinom ko para sa type 2
diabetes.Iyon ay 17 buwan na ang nakalipas.Sa kabuuan ako ay umiinom ng 15 na tabletas sa
isang araw, ngayon ay wala na.Kaya, Michael, gawin ang paggamot sa antas ng lunas.3 buwan,
60 gramo [sundin ang mga direksyon sa site ni Rick], mawawala ang diabetes mo.” Peter

"Ang langis ng Cannabis ang tanging bagay na makakapigil sa sakit ng aking neuropathy.Kahit
na ang Oxycontin ay hindi maalis ang lahat ng sakit  tulad ng ginawa ng CBD sa langis ng
cannabis na hinaluan sa isang cream.Ito ay isang kahanga-hangang halaman para sa lahat ng
uri ng medikal na gamit, at sa wakas ay kinikilala ito ng mga tao." Fetter

“Di-tuwirang  iniligtas  ako  ni  Rick  sa  isang  kapalarang  mas  masahol  pa  sa  kamatayan
pagkatapos ng mga pinagdaanan ko sa mga espesyalista sa puso.14 na buwan, mahigit 22
iba't  ibang pagsusuri  sa 4 na ospital  at  isang med center."Ikaw ay isang pinakamasamang
sitwasyon,  isang  bahagi  ng  iyong  puso  ay  patay  na,  maaaring  kailanganin  mo  ng  isang
transplant ng puso." Then after 14 months hindi na sila nakapag test, nag bypass na sila.

Pagkalipas ng 2 taon, pumasok ako para sa isang follow-up mula sa isang bagong cardiologist
na nagsabing,  "Walang anumang pinsala  sa  iyong  puso,  sino  ang  nagsabi  sa  iyo  na may
pinsala  at  na  inatake  ka  sa  puso?Iyan  ay  hindi  totoo."  Ako  ay  nilalaro  para  sa  isang
pasusuhin.Kaya kapag ipinadala ako ng doc sa isang diabetic specialist na nagpadala sa akin
sa isang kidney specialist mas gugustuhin kong matulog sa isang snow bank pagkatapos ay
pumunta  saanumang  bagay  tulad  ng  mga  espesyalista  sa  kalusugan  muli.Pagkatapos  ay
dumarating ang langis.Ngayon ay mas malusog ako kaysa sa 20 taon ko.” Peter

"Ako ay isang ginang ng 79 taong gulang at nakatira sa France.Gusto kong ibahagi sa iyo ang
aking personal na karanasan sa langis ng abaka.Ang aking asawang si Jerome ay may ilang
buwan na ang nakalilipas na bali ang buntot at balakang dahil sa pagkahulog.Mula sa sandaling
iyon ang lahat ay nagkamali, nagdurusa ng matinding sakit at matinding paghihirap na dumaan
sa kanya.Sinabi sa akin ng apo ko na may alam siyang napakabisang natural na gamot na
makakatulong sa iyo sa ganitong masakit na kalagayan.Gumagamit kami ng langis ng abaka sa
kanyang  mga sugat  at  gumaling  ngunit  namamaga,  at  nagbibigay  ng  pasalita  ng  kaunting
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halaga araw-araw.

I have to say that the recovery was amazing, but there is something else you need to know, my
husband long ago suffering from erectile impotence so I decided to give in addition to oil, apply
it on his penis, the result was the most amazing na nakita ko sa buong buhay ko, ngayon ang
aking asawa ay ganap na may kakayahang magkaroon ng matinding pakikipagtalik ng ilang
beses sa isang araw, dagdag pa ang laki ng kanyang ari upang gumawa ng marami sa mga
pagtaas sa laki ng aking asawa noong bata pa ako.Maaaring tila hindi pangkaraniwan para sa
isang taong kaedad ko ang magbigay ng patotoong ito, ngunit sa palagay ko ang kalusugan ay
kasinghalaga ng magandang buhay sex.Salamat Rick." Rochelle

--  Salamat,  Rochelle.Oo,  ang  kalusugan  ay  kasinghalaga  ng  isang  magandang  buhay  sa
pakikipagtalik, at oo, ginagawa ng langis ang iyong inilarawan.JB

"Aling mga strain ang nakakatulong sa kawalan ng lakas ng lalaki, JB?Kailangang malaman ito
ng mga lalaki...” Tomas

-- Magandang tanong yan Tomas.Pumunta lang sa isang strain review site at maghanap ng
mga strain na may naiulat na mga aphrodisiac effect.Pagkatapos ay kumuha ng ilan, subukan
ito sa pamamagitan ng paninigarilyo, at kung gusto mo ang epekto, gawin ang langis at gamitin
ito.Iyon lang ang naroroon.Ang ilang mga strain ay ginagawa kang mas hornier kaysa sa iba at
ang ilang mga kumbinasyon ng mga strain ay magiging mas epektibo kaysa sa iba pang mga
kumbinasyon ng mga strain o mga langis.Iyan lang ang masasabi ko sa ngayon.Subukan ang
langis,  kung wala itong epekto na iyong hinahanap,  gumawa o kumuha ng isa pang batch
hanggang sa mahanap mo ang tama.Ganyan dapat.JB

"Mas mabuti ang pakiramdam ng aking mga paa kaysa anumang oras sa huling sampung taon
dahil sa neuropathy." Leon

“Sasabihin ko na may posibilidad na ang mga isyu sa kalusugan ng isip ay umiral bago ang
anumang paggamit ng cannabis; na ang kakulangan sa ginhawa ng sakit sa isip ay nagtulak sa
kanila na subukan at gamutin ang sarili.Mayroon akong C-PTSD, at nasa aktibong pagkagumon
mula  (hindi  bababa  sa)  12  hanggang  sa  malinis  ako  sa  33.Iyon  ay  5.5  taon  na  ang
nakakaraan.Sinubukan ko ang halos lahat ng gamot na kaya ko dahil hindi ko naramdaman ang
"tama." Ang pagiging malinis para sa akin ay nangangahulugan ng psychiatric meds at rehab at
ilang taon ng therapy.

Matapos mahanap ang cannabis (muling) isang taon at kaunti ang nakalipas, at gamitin ito para
sa mga problema sa disc, nagulat ako nang matuklasan ko na hindi ko na kailangan ang ilan sa
mga psychiatric med na iniinom ko nang hindi bababa sa 3 taon.Na-diagnose din ako na may
type 2 diabetes ilang sandali  bago ko natuklasan ang medikal na cannabis.Ito ay direktang
resulta ng ilan sa mga psych meds!Ngayon ay mayroon na akong regular na asukal sa dugo, at
nagsusumikap akong hindi makatanggap ng huling 2 meds (mga anti-depressant na kailangang
dahan-dahang alisin) sa loob ng 2 taon. Jenn

"Nagkaroon din ako ng type 2 diabetes.Ang paggamit ng cannabis sa araw-araw ay nagbigay-
daan sa akin na huminto sa paggamit ng ilang mga de-resetang gamot na literal na pumapatay
sa  akin  mula  sa  loob  palabas.Ang  pagbabagong  ito  ay  nagbigay  sa  akin  ng  lakas  at
pakiramdam na hindi malinaw na matagal ko nang hindi nararanasan.Ang tumaas na enerhiya
ay nangangahulugang GUSTO ko talagang mamasyal.Nagsimula akong pumunta sa mga klase
ng aquafit.

Gumawa ng ilang madaling pagbabago sa aking diyeta.Ang isang pagbabago ay nagsimula
akong  kumain  ng  mas  maraming  cannabis.Karaniwan  sa  anyo  ng  tsokolate  na  gawa  sa
cannabis infused coconut oil (sobrang malusog na langis, napaka-kapaki-pakinabang para sa
pag-detox ng atay at pagtulong sa pagbaba ng timbang).
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Sa  unang  taon  ng  paggamit  ng  cannabis  araw-araw,  nabawasan  ako  ng  higit  sa  40
pounds.Medyo nakabawi ako, pero akoHindi ako nag-aalala tungkol dito dahil alam kong mas
na-stress ako kamakailan, at sa pamamagitan ng paggamit (lalo na sa pagkain!) araw-araw,
ang aking katawan ay masayang mag-aalaga sa sarili nito, tulad ng disenyo nito." Jenn

"Hindi ko alam kung alam mo ito ngunit noong 2011 ang aking diyabetis ay masama, ang aking
mga bato ay tumutulo ng 12 gramo ng protina sa isang araw ang aking mga tuhod ay sumasakit
na halos hindi  ako makalakad.Ang mga litid  na pinunit  ko sa aking balakang noong 85 ay
bumalik na may pananakit na halos hindi mabata.Ako ay 220 lbs.Ipinadala ako ng doktor sa
isang diabetic specialist na nagpadala sa akin sa isang kidney specialist.Hindi na ako marunong
mag gitara.Tumigil ako sa pag-aalaga.

Gumawa ako ng ilang pananaliksik pagkatapos sinabi sa akin ni mike sa post na ito ang isang
lalaki na nagngangalang Rick Simpson na nagpagaling ng grupo ng mga taong may kanser
gamit ang pot oil.Akala ko bsngunit tiningnan ko ito.At nalaman na gumagana rin ito sa type 2
diabetes - kung ano ang mayroon ako.

Sinunod ko ang mga direksyon ni Rick Simpson na mayroon siya sa kanyang site kung paano
ito gagawin at kung magkano ang kukunin atbp.nagkasakit ako, akala ko may trangkaso ako,
patuloy ko itong ginagawa, at noong ika-6 na linggo ay bumaba ang aking mga antas ng asukal
sa dugo huminto ako sa pag-inom ng 8 na tabletas sa isang araw na iniinom ko at ang aking
asukal sa dugo ay nanatili sa target.

Nabawasan ako ng 30 lbs, hindi naman gaanong masakit ang likod ko.Pumasok ako para sa
aking 3 buwang pagsusuri at ang aking doktor ay nakatayo doon na nakabuka ang kanyang
panga.Normal lahat ng vitals ko.That was 2 years ago, I'm 173lbs normal pa rin ang blood sugar
ko walang pills Nagsagawa ako ng isa pang 24 na oras na pagsusuri sa ihi upang makita kung
paano gumagana ang aking mga bato sa pinakamaraming magagawa ko sa aking doc ay "Hindi
ko alam kung bakit ang iyong ang mga bato ay lalong bumuti.” Wala akong sakit sa tuhod o
likod ko maliban na lang kung sumobra ako, ngunit bumalik ito sa normal pagkatapos ng ilang
araw.Halos hindi na ako naninigarilyo ng damo, hindi ako mahilig manigarilyo nito.Iyon ang
ginawa sa akin ng langis.” Peter

"Hindi sigurado na naaalala mo ako, kumukuha ako ng 1 g / araw para sa malubhang idiopathic
neuropathy.Tumawag  sa  High  Noon  isang  araw,  sinabi  sa  akin  nina  Rick  at  Janet  na
siguraduhing palagi kitang updated...3 buwan na at natulala ako ngayong gabi...nakaupo sa
sopa, biglang napagtanto na ang aking aso ay nasa ilalim ko, kanina ko pa siya hinahaplos,
hindi ko alam kung gaano katagal, sa likod ng aking mga binti.AT NARAMDAMAN NIYA ANG
LAMBO!!!Nagkaroon na ako ng TATLONG operasyon sa ibaba ng tuhod sa nakalipas na 10
taon na walang pampamanhid, dahil hindi ko ito maramdaman.Isa sa mga operasyon na iyon ay
ang SURAL NERVE BIOPSY!IYAN ay gulat at kahanga-hangang mga tao!!” Laurie

"Ang langis ng RSO ay naging isang kamangha-manghang para sa akin, nakakain na ako muli,
ang aking sakit ay nakaya para sa oras, at walang narcotics, mayroon akong maraming mga
problema sa masyadong maraming pangalan,  ang mga narcotics ay nakakapagpapagod sa
aking mga pagdirikit  na my guts glued together,  the doctors won't  do anything unless may
sagabal ako, I have not able to eat anything but liquids till two days ago, 4 days on RSO, I had a
grilled cheese sandwich and yesterday a half  a  tuna sandwich,  ang mga doktor ay walang
magagawa para sa akin, kaya ako ay nag-iisa, ako ay tumitimbang ng 110 pounds at iyon ay
hindi ang aking normal o isang malusog na timbang para sa akin, ako ay bumaba ng kasing
baba ng 98, kasama ang kanilang mga gamot, ginawa nila dalhin mo ako sa kutsarita feed,
24/7,  kaibig-ibig,  mas  gugustuhin  kumain  ng  mga  pagkain  tulad  ng  nilalayon  namin
upang...Libre mo ang halaman na binigay sa atin ng Diyos...” Joyce

“Katotohanan.Ang aking mga antas ng asukal sa dugo ay nasa normal na ngayon at ako ay
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nakakuha ng 2000 mg ng Metformin sa isang araw at ngayon ay kumakain ng malapit sa zero
gluten  at  pinapanood  ang  aking  diyeta.Walang  fat  free  crap,  o  diet  crap,  o  frozen  Weight
Watcher na pagkain alinman.Nakita mo na ba ang sodium content sa mga frozen na pagkain na
iyon?Kabalbalan!” Cheshire

--  Nagustuhan mo ba ang lasa ng mga pagkaing iyon nang sinubukan mo ang mga ito sa
mantika?JB

“Hindi ko sila gusto noon, pero simula noong mantika o edad ko, naging gluten sensitive na
ako.Mas marami akong migraine, mas maraming fibro flare, acne, tiyan cramps, to name a
few.Plus ang sodium ay nagpapabukol sa akin na parang lobo.Mula nang maging pangunahing
gumagamit ng cannabis at sa langis, kumakain ako ngayon ng mas maraming abaka, prutas at
gulay,  mas  kaunting  taba,  mas  kaunting  mga  halamang  gamot  sa  pagkain.MAHAL  KO!
Gayunpaman, anggluten related foods like pasta and bread, I LOVE kahit sa mantika man o
hindi.Ang  mga resulta  ay  hindi  ito  nagustuhan  ng  aking  katawan at  ayos  lang  ako  doon.”
Cheshire

“Hello  Greg,  I  have  a  clean  bill  of  health  on  my  bladder.Kaya  sabi  ng  doktor  salamat  sa
Chemo.Ang sabi  niya,  total  remission na ako ngayon.Ngunit  ang Katotohanan ng bagay ay
kumuha ako ng kabuuang humigit-kumulang 19 na gramo ng RSO simula noong Okt 13, 2012
at  sa  Huwebes  Disyembre  19,  2012.Nagpunta  para  sa  isang  saklaw  ng  ari  ng  lalaki  sa
pamamagitan ng aking prostate at sa aking pantog at ngayon ay may kabuuang pagpapatawad
sa aking kanser sa pantog.Lahat ay malusog na pink at walang senyales ng cancer.Sabi ng
doktor ko, parang wala akong cancer dati.Nagulat siya kung gaano ako kaganda.Nilalabanan ko
pa rin ang mga narcotics na ito at alam kong matutulungan ako ng RSO na alisin ang mga
tabletang ito bago nila ako gamitin.Umaasa pa rin na mabawasan din ang mga cyst ko sa bawat
kidney ko, kanan at kaliwa.

Ang aking  gamot  sa  pagtulog  ay  nabawasan  nang  husto  nitong  mga nakaraang  buwan at
GANAP na rin akong nawalan ng Cymbalta ngayon at binawasan din ang aking Baclifin, Lyrica
at OXYCOTIN at sinusubukan pa ring alisin ang mga ito nang lubusan, na ikinagulat ng aking
mga  Doktor  Gaano  Kabilis  Ko  Pinutol  ko  at  kung  paano  ito  magbibigay  sa  akin  ng
pagkakataong magkaroon ng medyo NORMAL NA BUHAY.

Pinahahalagahan  ko  ang  paninigarilyo  ng  nakapagpapagaling  na  marihuwana  para  sa
pagpapanatiling  buhay  sa  akin  sa  narcotic  na  bahagi  ng aking  buhay.MATAGAL na  akong
pinaalis ng mga doktor.Ang RSO na ito ay nagbigay-daan sa akin na magsimulang tumaba
pagkatapos maabot ang all-time low na 135 sa taas na 6ft noong Oktubre at tumitimbang na
ako ngayon ng 149 -- iyon ay 14lbs GAIN, habang kumukuha ako ng RSO.Ang aking naninigas
na likod ay humupa sa sakit at ako ay nagkaroon din ng mas maraming paggalaw sa loob ng
mga nakaraang buwan ang aking leeg na SURGERY ay natigil  din ngayong taglagas mula
noong aking RSO intake.

Ang aking psoriatic arthritis sa aking mga paa ay humupa na rin at ako ay nagdarasal na huwag
nang magpa-steroid shot sa aking mga paa at ipagdasal ang parehong para sa aking likod pati
na rin ang aking huling spinal tap epidural steroid shot sa aking gulugod ay huling taglagas at
sana ang aking sakit mananatiling pababa ang mga antas upang maiwasang mangyari pa.

Ang  sabi  ng  aking  doktor  ay  hindi  na  kaya  ng  aking  katawan  (KUNG  GUSTO  KONG
MABUHAY) magpalit ng mga pag-inom at tabletas para sa kalidad ng buhay.BULLSHIT, SABI
KO.Uminom ng RSO para tumulong sa lahat ng iyong karamdaman at para mabawasan ang
iyong  gamot  sa  pananakit  at  para  patayin  ang  kanser  magpakailanman.Hindi  pa  ako
masyadong nagtagal at hindi rin nagtagal kung magagawa nito ito sa maikling panahon para sa
akin, isipin mo na lang kung malalaman ito ng buong mundo.Ang lunas ng Diyos!!!” Tony
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“Na-diagnose ang tatay ko na may cancer sa pancreas 6 na buwan na ang nakakaraan.Sa
panahon ng chemo, kumalat ito sa bato at baga.Siya ay may mga batik na lumalabas sa lahat
ng dako at siya ay lumalala nang napakabilis.Nabasa ko ang tungkol sa langis at nagpasya na
wala siyang mawawala.Gumawa kami ng ilan at araw-araw niya itong ginagawa sa loob ng
tatlong buwan.Ang mga resulta mula sa pag-scan ay dumating kahapon.Nagulat si doktora.Ang
kanser sa pancreas ay lumiit at ang iba pang mga batik ay ganap na nawala.Mas magaling ang
tatay ko.Hindi nasusuka, tumataba, hindi na natutulog buong araw at nasa labas na naman
siya.Nakakamangha talaga.Nasa ibabaw na tayo ng buwan." Lisa

-- Mahusay, Lisa, ngunit huwag nang mag-scan, mangyaring langis lamang.Hindi mo naman
talaga kailangan ng carcinogenic scan para makitang maayos na siya.Gaya ng sinabi mo, wala
kang talo,  kaya  huwag mawala  ang larong ito  sa  pamamagitan ng pagkuha ng mga hindi
kinakailangang pag-scan na madaling magpapalala nito.

Naiipon  ang  mga  epekto  ng  radiation  sa  katawan.Ang  mas  kaunting  pag-scan  ng  isang
pasyente  na  may  kanser  ay  mas  mahusay.Common  sense  lang  yan,  wala  ng  iba.Sa
pangkalahatan, ito ay talagang mas mahusay na kumain ng isa pang 60g ng langis kapag hindi
ka sigurado kung ikaw ay 100% malusog.

Gayundin,  ang  lahat  ng  mga  pagsusuri  at  pagbisitang  ito  sa  mga  doktor  ay  kadalasang
nagpapakaba  sa  mga  pasyente  at  naglalagay  sa  kanila  ng  labis  na  stress.Ang  stress  at
pagkabalisa ay mahirap iwasan kapag ang isang tao ay nakikitungo sa isang sakit, kaya iwasan
ang  stress  at  pagkabalisa  hangga't  maaari  --  at  ang  langis  ay  makakatulong  sa  stress  at
pagkabalisa nang mas mahusay kaysa sa anumang iba pang sangkap na alam ko.JB

"Gumamit ako ng cannabis sa loob ng maraming taon para sa aking diyabetis.Palagi akong
nakaramdam ng kalokohan.Sa aking pamilya sa gilid ng aking ina ay masama ang diyabetis,
ang pagkawala ng mga paa, binti, paningin at pagkatapos ay kamatayan.Mga tita, tito, lola ko.At
lahat ng mga ina ay pumasa na mula sa diyabetis.Ang aking ina ay 55 taong gulang.Ang edad
ko ngayon.Ang aking batang kapatid na babae dito ay higit sa 570 sa isang araw, 3 shot sa
isang araw, ngunit  para sa aking sarili,  walang diabetes,  sa loob ng maraming taon.Medyo
malusog ako.

Isang  mabuting  kaibigan,  nasa  70s.Mga  pitong  buwan  na  ang  nakalipas  ay  dumating  sa
akin.Ang kanyang mga puntos ay nasa kalagitnaan ng 500s, siya ay totoong may sakit.Well,
after niyang gumamit ng RSO, from trimming pa lang, bumaba na siya sa 180s.Sa loob lang ng
ilang buwan.Infused na may hemp oil kinuha dalawang kapsula sa isang araw.Ngayon siya ay
bumalik  sa  pangangaso,  pangingisda,  at  pagputol  ng  kahoy.76  taong  gulang,  at  siya  ay
mukhang  15  taong  mas  bata.Alam  kong  ang  cannabis  ang  dahilan  kung  bakit  hindi  ako
kumukuha ng mga shot  ngayon.Diabetes  free pa naman ako.Mag-isa  lang ako sa pamilya
ko.Sana  pag-aralan  ng  kapatid  ko  ang  sarili  niya,  gumaan  ang  pakiramdam niya.Tulad  ng
pagkuha ng isang Grizzly tuwing umaga." Ron

"Masasabi ko sa iyo nang totoo, na sa aking kaso ang kumbinasyon ng langis ng Cannabis at
paglipat sa pulot bilang isang pampatamis ay bumaba sa aking mga antas ng asukal sa mga
katanggap-tanggap  (basahin  ang  normal)  na  mga  antas.Kailangan  ko  lang  gumamit  ng
katumbas  ng  halaga  na  halos  kasing  laki  ng  long  grain  rice.Nagdurusa  ako  sa  peripheral
neuropathy,  insomnia,  talamak  na  pananakit  ng  leeg  at  kasukasuan,  isang  crappy  liver
(malamang na isang medikal na termino), mababang bilang ng platelet, talamak na EBV, at
isang  mas malaki  kaysa sa isang bread  box spleen.Hindi  ako  maaaring (hindi  na ako ay)
maoperahan nang walang matinding posibilidad na ako ay mag-exsanguinate.

Ngayon HINDI ko imumungkahi ang sinuman na gawin ito, ngunit ako ay may sakit sa loob ng
sampung taon.Lumala ito nang mas maraming meds at procedures na inilagay nila sa akin.Sa
wakas sinabi ko na "TAMA NA".Walang OTC, walang komersyal na gamot, lahat ng herbal o
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food  based.Ginagamit  ko  ang  aking  ND  para  humiling  ng  mga  pagsusulit  para  sa  akin,
pagkatapos  ay  pupuntahan  ko  ito  sa  kanya  at  maaaring  humingi  ng  mga  iminungkahing
modalidad.Ngunit!Ako ang may huling say.At mas maganda ang ginagawa ko.” Hoody

"Ang type 1 diabetes ay kumakain o hindi ang aking mga asukal sa dugo ay palaging tumataas
nang  mabilis.Dahil  gumagamit  ako  ng  mga  langis  ang  aking  mga  asukal  ay  nananatiling
normal.Sa unang pagkakataon mula noong nakuha ko ito sa 20 ang aking a1c test ay 6.8 na
ngayon." Eugene

"Mayroon  akong  isang  kaibigan,  higit  sa  isa,  ngunit  ang  kanyang  mga  asukal  ay
20+.Naninigarilyo  kami  ng mahabang panahon 35+years,  kaya nakakuha kami  ng kaunting
mantika.Walang gumagana ang doc.Ang kanyang mga asukal ay 10 na ngayon.Mataas pa,
pero gusto niya ang Pepsi.” Donald

“Lubos  na  pinatay  ng  langis  ang  sakit  ko  mula  sa  bone  spurs  at  mahinang  baga  na  tila
lumalakas araw-araw!At sinimulan ko ang langis kamakailan lamang!Pareho akong namangha
at nagpapasalamat!” Evergreen

“Hindi kapani-paniwala.Isa itong halamang milagro.Mukhang sinusubukan nitong gawing normal
ang iyong sistema kahit na ano ang mali." Zed

"Ang aking asawa ay wala nang neuropathy sa kanyang mga paa.Nawalan kami ng langis mga
dalawang buwan na ang nakalipas at sa loob ng 20 araw na iyon ay nagsimulang bumalik ang
neuropathy sa mga huling araw.Apat na araw na bumalik sa langis at wala nang mga pin at
karayom.Wala na siyang mataas na presyon ng dugo at nabawasan ng halos 30 pounds, sa
pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng langis ng cannabis sa kanyang gawain.Mayroon din
siyang atrial fibrillation.Walang arrhythmia mula nang simulan ang langis." Buddy

"Ang aking mga asukal ay nawala sa kontrol.Ako ay nasa pinakamataas na halaga ng insulin at
oral na gamot upang hindi mapakinabangan.Ako ay nakakuha ng isang toneladang timbang
mula sa mga gamot na ito at ako ay miserable.Nagsimula akong gumamit ng langis, patak ng
patak, 8x sa isang araw ang pagsusuri ng dugo ko, para makasigurado na ok ako.Gumana ito!
Sa isang maliit na dosis, ang aking mga asukal ay bumaba sa normal.Pagkalipas ng dalawang
taon, nabubuhay ako, bumaba ng 67 pounds, walang pagbabago sa diyeta, at tinutulungan si
Rick.Kung tumaas ang numero ko (masama ako minsan) tumataas ang langis ko.” Janet

“Kumusta Mr. Simpson, ako si Aaron, 17 taong gulang ako.Ginagamit ko ang iyong recipe ng
langis upang matulungan ang aking type 1 na diyabetis.Dapat  ay umiinom ako ng apat  na
iniksyon ng insulin bawat araw sa mataas na dosis ngunit dahil ginagamit ko ang iyong recipe
ng langis kailangan ko lang uminom ng isa sa gabi at gusto kong personal na magpasalamat sa
iyo.Walang maraming tao na tulad mo sa mundong ito, at ngayon mayroon ka namas maraming
tagasuporta sa likod mo.Taos-puso ka, Aaron"

"Para sa mga layunin ng salaysay na ito, ang pangalan ko ay Alexis.Ako ay isang diabetic mula
noong  1994.Noong  taglagas  ng  2010,  ang  aking  kaliwang  paa  ay  nagdusa  ng  tila  isang
simpleng punit  na ligament,  at  hindi dumarating ang medikal na paggamot at  ang maliit  na
paggamot na natanggap ko ay bale-wala.Ipinaalam sa akin na maaaring mayroon akong paa ni
Charcot na karaniwang hindi nakikilala, lalo na sa talamak na yugto, hanggang sa magkaroon
ng malubhang komplikasyon.Ang maagang pagkilala at pagsusuri, agarang immobilization at
isang programa ng preventive care ay maaaring mabawasan ang morbidity na nauugnay sa
mapangwasak  na  komplikasyon  na  ito  ng  diabetic  neuropathy.Kung  hindi  maayos  na
pinamamahalaan,  ang  paa  ng  Charcot  ay  maaaring  magkaroon  ng  mapaminsalang
kahihinatnan kabilang ang pagputol.

Noong Disyembre, nagkaroon ako ng ulcerated na sugat sa ilalim ng aking napaka-maga na
paa.Nang humingi ng agarang pangangalaga sa orthopaedic, agad itong na-diagnose ng doktor
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bilang  "chronic  Charcot  na  may  osteomyelitis."  May  mga  air  pocket  ang  paa  ko  at  may
malubhang impeksyon sa buto.Sinabi niya sa akin na ang tanging magagamit na paggamot ay
ang  agarang  pagputol  ng  paa.Ako  ay  nasa  matinding  sakit  sa  pisikal,  emosyonal,  at
espirituwal.Binigyan ako ng doktor ng isang linggo para harapin ito sa psychologically.Binigyan
ako ng wheelchair na may mga tagubilin ng kumpletong hindi timbang na tindig sa aking paa.

Alam  nating  lahat  na  gumagawa  ang  Diyos  sa  mahiwaga  at  kamangha-manghang
paraan.Dinala niya sa akin ang dalawa sa kanyang "mga anghel na nagpapagaling" na may
kasamang gamot na ibinigay Niya noon pa man.Nang walang mawawala, maliban sa aking paa,
ininom ko  ang  gamot,  buong  pagmamahal  nilang  dinala  sa  akin,  parehong  sublingually  at
direktang inilapat sa bukas na sugat.Sa pagtatapos ng linggo, ako, at ang mga nag-aalaga sa
akin, ay nakakakita ng pagpapabuti sa labas lamang ng sugat.Nang muli akong magpatingin sa
doktor, binigyan niya ako ng isa pang linggo na may mahabang serye ng mga rekomendasyon
kung  ano  ang  dapat  abangan  na  tinawag  niyang  "OMG  ..."  na  sandali.Matapat  kong
ipinagpatuloy ang pagbibigay ng dosis ng gamot na iminungkahi.Nagsimula akong bumuti, at
higit  sa  lahat,  nagsisimula  nang  gumaling  ang  ulcerated  na  sugat.Noong  Abril  ako  ay
pinahintulutan na maglakad sa aking paa sa loob ng 10 minuto sa isang araw.Ang isang maliit
na pamamaraan ng pag-opera ay  kinakailangan upang alisin  ang ilang lumalalang buto  na
nabubuo.

Ipinagpatuloy  ko ang  gamot,  at  ang aking  doktor  ay  maingat  na  umaasa,  na maaari  kong
panatilihin ang aking paa.Ang impeksiyon sa aking buto ay napakalubha, at magtatagal bago
maalis, ngunit ito ay gumagaling.Sa kasalukuyan ay isinasaalang-alang ng doktor ang posibleng
constructive surgery sa aking paa sa loob ng taon kung ito ay patuloy na bubuti. Alexis

“Isa ako sa mga kaibigang binanggit ni “Alexis”.Nagpadala ako sa kanya ng isang link sa pag-
post na ito at maaaring gusto niyang ipakita ang kanyang sarili kapag nakita niya ito, ipaubaya
ko iyon sa kanya.Matagal na akong nagsusulong ng legalisasyon ng marihuwana para sa mga
layuning  pang-libangan  at  alam  kong  epektibong  makakapag-alis  ng  sakit  at
pagkabalisa.Gayunpaman, sa nakalipas na 8 o 9 na buwan lamang ako ay tunay na nalaman
ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng cannabis.Nang makausap ko si  Alexis  noong
Pebrero at sinabi niya sa akin ang tungkol sa iminungkahing pagputol, napanood ko ang " ni
Rick.Run From the Cure” video ngunit talagang nag-aalinlangan.Napag-usapan namin ng aking
kasosyo ang posibilidad na gumawa ng langis ng abaka at subukan ito bilang isang lunas, at
ang aming kapwa kaibigan na si Alexis ay tila isang pangunahing kandidato.Pumayag siya, at
gumawa  kami  ng  isang  batch  ng  langis  nang  gabing  iyon  at  sinimulan  itong  ibigay
kinabukasan.Ang  mga  unang  resulta  ay  nangangako  ngunit  ako  ay  lubos  na  nag-
aalinlangan.Ngunit tulad ng sinabi ko kay Alexis, "Ano ang kailangan mong mawala?paa mo?
gusto nang kunin ng doktor!" Hindi ako naging mapagmataas kaysa sa araw na pumasok siya
sa aking sala.At kahit na dahil sa kanyang operasyon ay muli siyang naka-wheelchair sa loob
ng ilang oras.Sinabi sa kanya ng kanyang doktor na "top priority" para kay Alexis na sumayaw
sa kanyang kasal sa susunod na Mayo.Ito ay mula sa lalaking gustong putulin ang kanyang paa
apat na buwan na ang nakalipas." Booth

"Salamat  Rick,  ginawa  ko  ang  langis  upang  matulungan  ang  mga taong  walang  ideya  sa
kakayahan nitong magpagaling.Unang kaso - diabetes sa dialysis, 5 araw sa isang linggo, 6 na
oras sa isang pagkakataon.13% kidney function at matinding pananakit.Nawala ang sakit sa
unang araw.Tatlong buwan sa paggamot pababa sa 2 beses sa isang linggo sa dialysis,  3
oras.At 54% na function ng bato ay bumalik.Limang buwan sa paggagamot wala nang dialysis
at  98% na paggana ng bato,  at  wala  nang iniresetang gamot  sa  pananakit  at  ibinalik  ang
kanyang buhay pagkatapos ng 25taon ng impiyerno.Oh yah, walang bayad para sa langis at
gusto ko ang bawat minuto ng pagtulong sa kanya.Ang iba pang ginagamot namin ay may
katulad na tagumpay din, kaya salamat sa pagpayag na maging bahagi ako nito.” Si Dan
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"Ang aking asawa ay may type 2 na diyabetis at umiinom ng cannabis at siya ay nabawas mula
sa 3 shot sa isang araw, bukod pa sa 5 mga yunit sa gabi hanggang 5 mga yunit sa gabi, kaya
ito ay nakakatulong.Isang buwan at kalahati pa lang ang iniinom niya.” Gladys

“Nakapagpagaling  na  rin  ako  ng  5  tao.Aking  Mga  kaibigan.Type  2  diabetes.Kanser  sa
ovarian.Obesity.Kanser  sa  balat.At  pinapagaling  nito  ang aking HGG na matinding morning
sickness.Ako mismo ang gumagawa.Sa likod-bahay ko.Tinuturuan ko ang aking 4 na taong
gulang.Naiintindihan ko kung gaano ito kahalaga." HempGirl

Digestion at Crohn's Disease
"Ang  langis  ay  nakakatulong  sa  sakit  na  Crohn.Pinipigilan  nito  ang  pamamaga  sa  iyong
bituka.Mayroon akong tumor at 1/3 ng aking atay at gallbladder ay tinanggal bago ko nalaman
ang tungkol sa langis.Ngayon ay pinagaling na ng langis ang lahat ng masasamang epekto ng
chemo para sa aking hep C at sa mga operasyon.Nabawasan ako ng 18 lbs at maganda ang
pakiramdam ko.” Michelle

“Binigyan ako ng maliit na halaga para subukan.Wow.Kumain ako na parang ilang taon akong
hindi kumain!Bumalik ang gana ko!Ngayon alam ko na ito ay hindi mura ngunit ito ay gumagana
para sa lahat ng uri ng mga problema.Salamat!" Danny

"Nahanap ko ang parehong bagay!60 pounds nang higit sa isang taon na ang nakalipas mula
sa 205.Ngayon ako ay bumalik sa 180 at matatag.Ako makakuha ng ganap na gutom na gutom,
at hindi lamang ang munchies.Talagang kumakain ako ng isang buong pagkain sa isang araw
ngayon.dati?2 kagat at gusto kong...Well, huwag tayong masyadong mag-graphic.” Hoody

"At siyempre ang pagbabago ng diyeta ay sanhi din ng RSO...Gusto ko ng mas malusog na
pagkain ngayon kaysa dati...Nagkaroon ako ng problema sa tsokolate...ngayon ay sapat na ang
1 piraso at hindi ko na kailangan iyon halos lahat ng oras!!!Gusto kong kumain ng malusog,
LIVE healthy!!!” Laurie

"Sa isang Crohn's Disease Forum halos naramdaman kong "na-bully" sa pag-alam kung ano
ang "RSO" na ito.At dalawang maikling linggo lamang pagkatapos noon, iniligtas nito ang aking
buhay, at ginagawa ito araw-araw.Natuklasan noong 12/29/12.Nakaligtas ang buhay 1/11/13.”
Sarah

“Sana hindi ka na shut down, nahanap lang kita!Humiga ako sa kama noong nakaraang buwan
na may siguradong pakiramdam ng kamatayan sa aking katawan, gaya ng naramdaman ko
noon.2 linggo lamang bago iyon nabasa ko ang iyong pangalan at nagtrabaho sa isang forum
ng Crohn.Inulit ng taong ito ang iyong pangalan nang napakaraming beses na muntik na akong
makaramdam ng "bully" sa pagbaba ng pangalan mo.Ilang sandali pa ay hinanap ko ang iyong
pangalan at  ang langis.Maraming impormasyon ang lumabas kaya nagsimula ako sa isang
internet  radio  talk  show  na  tinatawag  na  "Red  Ice  Radio"  at  isang  pag-record  ng  isang
pakikipanayam kay Rick sa paksa ng langis.Nang matapos ito, umiyak ako.Umuwi ako at sinabi
sa asawa ko ang lahat.

FF hanggang Jan.11 ang araw na dapat akong mamatay.Kabibili lang ng asawa ko ng kailangan
namin para gumawa ng langis noong ika-10, at may planong gumawa ng langis sa loob ng
isang araw o higit pa.Noong ika-11 nakaramdam ako ng sakit sa umaga...tulad ng ginagawa ko
sa karamihan ng mga umaga.Mabilis at malakas ang inalis sa akin ng sakit.Nakahiga ako sa
kama para mamatay...Alam kong masama kapag hindi ko napigilan ang sarili kong tawagan ang
asawa ko sa trabaho.Pagdating niya sa bahay ay sinimulan niya agad ang langis.Kumain ako
ng bola na kasing laki ng oatmeal at naramdaman kong umikot ang katawan ko sa loob ng
isang oras kaya kumain ako ng isa pang bola at 2 oras pagkatapos noon ay nakakapaglakad na
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ako  ng  mag-isa  papunta  sa  banyo.Kinaumagahan  halos  hindi  ko  naramdaman  ang  mga
sintomas  mula  noong  nakaraang  araw,  at  pumasok  sa  trabaho!(week-end  job-mabagal  at
madali) noong ika-15 ay nag-cover ako at ang dagdag na araw at huling minuto ay hiniling na
sakupin ang natitirang bahagi ng linggo.SABIHIN KO SA MUNDO ANG TUNGKOL SA RSO!

Nakalimutan kong banggitin na mayroon akong Crohn's disease, colitis at bio-chemical burns
(paglabas ng appendix) mula sa aking mga baga pababa.Nag-leak ang appendix ko ng 5 1/2
months late Dec.2008 hanggang Mayo 19 2009.Pag-alis ng 1 galon ng nakakahawang basura.

Iniinom ko ang langis na ito araw-araw ngayon sa loob ng 39 na araw sa isang oat meal grain
sized ball 3x sa isang araw.Hindi ko na kailangan ng anumang gamot at halos hindi ko na ito
naninigarilyo.Uminom din  ako  ng  Aloe Vera juice  95%.Ginagawa nitong  mas mahusay  ang
langis.Log ko lahat.Hinding-hindi na ako kukuha pa ng ibang man made substance." Sarah

"Ang  pot  ay  ang  tanging  lunas  na  nagpilit  sa  aking  malubhang  Crohn's  Disease  sa
pagpapatawad.Nakakagamot ng Cannabis.” Alicia

"Kapag sinabi kong ang cannabis ay nagpapagaling sa Crohn's, ang ibig kong sabihin.Nabuhay
ako ng 30 taon sa sakit na ito, hindi ko alam, at nalaman ko lamang ito pagkatapos kong ihinto
ang lahat  ng paggamit  ng marijuana sa paglilibang.Ito ay isang mahabang pahinga,  at  ang
aking Crohn's ay hindi bumalik sa nakokontrol na mga antas hanggang sa ipinagpatuloy ko ang
paggamit  ng  cannabis.Noong  una  ay  pinapatay  ko  lang  ang  aking  pagduduwal,  ngunit
pagkatapos ay nalaman kong nakatulong ito ng Crohn's.Hindi lumilingon!" Sean

“Magaling!Noong  nagtrabaho  ako  sa  dispensaryo,  masuwerte  akong  nakilala  ang  isang
kabataang lalaki (18) na medyo advanced na sa Crohn's.Hindi siya gumagamit ng RSO noon,
ilang medibles lang ang dala namin.Pumasok siya para sa exploratory surgery, at hindi nagamit
ang  kanyang  cannabis.Medyo  nagkasakit  siya  sa  ospital,  lagnat,  impeksyon,  mabilis  na
nawalan  ng  timbang  sa  isang  frame  na  masyadong  manipis.Sa  wakas  ay  pumayag  ang
kanyang doktor  na bigyan siya  ng isang day pass para makita niya  kami at  makakuha ng
gamot.

Labis na namangha ang kanyang doktor nang pumasok siya upang suriin siya kinaumagahan,
at  nakaupo siya sa kama na maliwanag ang mga mata at  bushy ang buntot,  nakakain ng
masarap na pagkain  noong nakaraang gabi,  at  nag-aalmusal  lang.Huling  nakausap ko ang
pasyente, ngayon lang niya narinig ang RSO.Wala akong duda na siya ay ganap na gagaling sa
lahat ng mga isyu mula sa Crohn's sa anumang oras." Jenn

"Mayroon akong Crohn's.Salamat kay Rick Simpson, ibinalik ko ang buhay ko!” Kathleen

"Nagagamot nito ang Crohn's, alam ko mismo.Kailangan mong i-ingest ito.Naninigarilyo ako sa
loob ng maraming taon para mabuhay muli ang sakit... Hindi dumating ang paggaling hangga't
hindi ko nainom ang mantika.Subukan mo, wala kang mawawala kundi isang sakit  na hindi
kayang tiisin." Sara

“Nakatulong ang Cannabis oil  na pagalingin ang aking Crohn's para mapangasiwaan ko ito!
Ngayon ay mayroon na akong kalidad ng buhay muli salamat sa langis ng Rick Simpson at
langis ng Shona Banda.HINDI ko sana magagawa ang anumang bagay na tulad nito sa oras na
ito noong nakaraang taon...Halos hindi ako nakakapag-grocery nang walang takot na malapit sa
banyo.Kinailangan kong patuloy na umatras sa mga art-show at live na pagpipinta gig dahil sa
kung gaano kalala ang aking Crohn's.Sa kabutihang palad nakilala ako sa langis ng cannabis at
kalaunan ay natagpuan ang tamang langis para sa akin.Muli akong nabubuhay at nagmamahal
sa  buhay  ...grabe  last  year  at  this  time  hindi  pa  ako  nakakapunta  sa  farmers
market...nakakapagod ang buhay!GALING NG CANNABIS!!!!

Ang pagbabasa ng Shona Banda's ~ Live Free or Die ay nagbigay sa akin ng lakas upang
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manindigan at magkaroon ng lakas ng loob na MABUHAY NG LIBRE at gumaling.Basahin ang
aklat ni Rick Simpsons!Ito ay isang kahanga-hangang autobiography na puno ng impormasyon
na mahalagang malaman.Ang parehong mga libro ay tumutulong upang gisingin ang iyong isip
upang hindi  mo na kailangang maging bahagi  ng sheeple.Alamin ang katotohanan.I-google
mo." Linzy

“Isa sa mga pinakamasarap na pakiramdam na hindi ko naramdaman sa mahabang panahon
ay ang pakiramdam na ang GALING na init mula sa pagkain ng mga jalapenos na may sriracha
sa pho…..Walang sakit sa bituka ko!Salamat para sa CANNABIS OIL!I used to take the pain
just to be able to treat myself to pho…. my favorite dish ever…..Ngayon pwede ko na itong
kainin at HINDI NAKARARAMDAM NG SAKIT dahil ang langis ng cannabis ay nakakatulong na
pamahalaan ang aking Crohn's disease!!!Na-miss ko ang lasa ng pho at ang mainit na paso
mula sa mainit  na pampalasa!Hindi ako titigil  sa pagkuha ng aking langis.Mmm mmm hindi
pwede!" Linzy

"Mayroon akong Crohn's at ito ay gumagana ng kamangha-manghang!!!Gumagana nang mas
mahusay kaysa sa anumang tableta na ibinigay nila sa akin." Andrew

"Ang paggamot sa aking kasama sa kuwarto para sa Colitis na may RSO sa kasalukuyan.Nang
masira niya ang kanyang motorsiklo ay nasira siya nang husto at nasa ospital sa loob ng isang
buwan.Habang nasa ospital kami ay sinabihan siya na mayroon siyang masa sa kanyang colon
at malamang na ito ay cancer.Siya ay nagdusa mula noong siya ay may Colitis17 years old, 29
na siya ngayon.

Matapos matakot sa kamatayan, at hindi alam kung ano ang nangyayari, kinausap ko ang aking
kaibigan  tungkol  sa  pagsubok  sa  RSO.Ginawa  niya  ang  Rick  Simpson  Oil  para  sa  aking
kaibigan at iniinom niya ito mula noong Oktubre.Sinabi ng mga doktor na ang masa ay naayos
na  ang  sarili  nito,  ang  normal  na  kulay  ay  bumalik,  at  hindi  na  sila  naniniwala  na  ito  ay
kanser.Mabisa  naming  napigilan  ang  pagdurugo  sa  kanyang  bituka  ngayon  mula  noong
Oktubre, nang walang kahit  isang sumiklab!Ang pamamaga ay minimal.HINDI kami titigil  sa
paggamit ng RSO sa pamilya ko!!!” Chris

“Gumagamit ako ng langis para sa Colitis.Ito ay gumagana.Ang problema lang ay wala akong
tamang strain, kaya medyo nahihilo ako dito.Pero who cares, maganda ang pakiramdam ko."
Igor

"Mayroon akong isang kaibigan na may colitis  at  ito  ay  nakakatulong sa isang kamangha-
manghang rate.Mayroon sila sa kanya sa bawat genetic na gamot doon sa tingin ko, siya ay
napakalapit  sa isang clausal bag.Nagpatingin sa maraming doktor,  Siya ay napaka-open sa
isyu, mga detalye atbp.Maaari kong subukang makakuha ng higit pang mga detalye." Justin

"Mayroon akong colitis mula sa radiation treatments...walang silbi ang narcotics.Ang Cannabis
LAMANG ang nakapagbigay sa akin ng kaginhawaan mula sa sakit.” Lee

"Para sa mga taong tumitingin sa mga strain na gumagana sa Colitis, maraming Cheese at
Chemdogg leaning crosses ang mukhang pinakamahusay para sa mga kilala kong gumagamit
nito." Chris

“Gumamit ako ng RSO mula noong maagang 20's para maiwasan ang pag-unlad ng Ulceric
Colitis.Mayroon akong ganap na normal na digestive tract sa 41.Ang aking ama ay ilang beses
na nagdusa mula sa sakit na Crohn at ito ay sa aking mapagpakumbabang opinyon na ang
langis ang pumigil sa akin na dumanas din ng parehong kapalaran. Todd

"Gumagamit ako ng cannabis kapag nagkaroon ako ng flare up ng diverticulitis, ito ang tanging
bagay  na  nagbibigay  sa  akin  ng  tunay  na  kaginhawahan,  nakakatulong  nang  malaki  sa
pananakit ng tiyan, at tumutulong sa mga kalamnan sa tiyan na mag-relax, mas mahusay kaysa
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sa mga de-resetang pangpawala ng sakit na tinatakpan lamang ang sakit para sa. saglit lang!”
David

"Gumagamit din ako ng RSO para sa aking mga Crohn.Ito ay isang himala para sa akin." Bobby

Puso, Presyon ng Dugo
"Ang  puso  ay  isang  mahalagang  organ  at  ang  langis  ay  nagpapabata  ng  mahahalagang
organ.Kapag ang mga pasyente ay nagsimulang gumamit ng langis, kadalasan ay binabawasan
nila ang kanilang mga dosis ng kanilang mga gamot sa puso, at karamihan ay humihinto sa
paggamit ng mga gamot sa sandaling maramdaman nilang maaari nilang ihinto ang paggamit
nito.Ang langis ay lubhang kapaki-pakinabang sa puso, ngunit sa palagay ko ang pasyente ay
dapat talagang kumunsulta sa isang doktor kapag kinuha ang mga gamot na ito na inireseta sa
kanila.

Ang langis ay maaaring umayos ng presyon ng dugo at sa ilang mga kaso arrhythmia napaka-
epektibo.Ito ay kadalasang nagpapababa ng presyon ng dugo, kaya ang mga gumagamit ng
mga gamot sa presyon ng dugo ay dapat na maging maingat sa paggamit ng langis hanggang
sa sila ay masanay dito.Ang kumbinasyon ng mga gamot sa presyon ng dugo at ang langis ay
maaaring  magpababa  ng  presyon  ng  masyadong  mababa,  kaya  magandang  ideya  na
subaybayan ang presyon ng dugo gamit ang isang blood pressure tester.Sa maraming mga
kaso, makikita rin ng mga pasyente na ang langis ay bahagyang nagpapataas ng rate ng puso.

Ang lugar na ito ay nangangailangan ng higit pang pananaliksik, kaya dapat sundin ng mga
pasyente ang kanilang sentido komun kapag nagsisimula sa langis,  ngunit  dapat  din silang
makipag-ugnayan sa kanilang manggagamot dahil maaaring makaranas sila ng ilang problema
sa pagtanggal ng mga gamot na ito.Dapat suriin ng mga pasyente sa puso ang mga kable ng
kuryente  sa  kanilang  tahanan  o  trabaho.Gumagana  ang  puso  sa  mga  electromagnetic
impulses, kaya dapat nilang iwasan ang manatili sa mga electromagnetic field hangga't maaari.

Kakainin  ko  ang  mantika  at  gagamitin  ko  rin  ito  sa  mga  suppositories.Tulad  ng  para  sa
pangkasalukuyan na aplikasyon,  hindi  ito  masakit  ngunit  hindi  ko masasabi  kung gaano ito
kapaki-pakinabang  sa  ngayon.Gaya  ng  dati,  gagamit  ako  ng  abakalahat  ng  paraan
posible.Isasama ko rin ang mga buto ng abaka at langis ng buto ng abaka sa aking diyeta, ang
parehong mga buto at ang langis ay kilala na may napakahusay na epekto sa maraming mga
kondisyon sa puso.

Kung  ako  ay  isang  doktor  at  magsasagawa  ng  operasyon  na  may  kaugnayan  sa  puso  o
transplant, atbp., susubukan kong pasiglahin ang organ na may hindi bababa sa 60g ng langis
muna.Kung ang 60g ay hindi magdadala sa pasyente sa isang sapat na estado ng kalusugan,
ipagpapatuloy ko pa rin ang pagbibigay sa kanila ng langis.JB”

"Binawasan ko at itinigil ang pag-inom ng aking mga tabletas sa presyon ng dugo dahil ang
aking  presyon  ng  dugo  ay  nagiging  masyadong  mababa  ang  pagbabasa.Once  off  blood
pressure pills, nag-normalize ang blood pressure ko.Ang tibok ng puso ay tila mas regular at
hindi gaanong nakakaabala, isinasaalang-alang na nagkaroon ako ng hindi regular na tibok ng
puso mula nang ipanganak." George

“Inatake ako sa puso isang araw pagkatapos ng aking Kaarawan Abril 2, 2012.Sinubukan ng
doktor na sabihin sa akin na Arthritis lang iyon, at Heart attack lang iyon.Hindi nila gusto na
gumagamit ako ng Cannabis, nagkaroon ng malaking suntok dito sa pagitan ng isang doktor na
parmasyutiko  lamang  at  nagtutulak  ng  mga  tabletas,  at  isang  naturalistang  parmasyutiko,
pinatay din ako ng aking reg Doctor, 100% akong na-block sa isang tabi at 80% on the other
side, akala ko mapilayan ako, humihingi ako ng tulong sa iyo noong nakaraang linggo, at ang
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tanging aliw sa akin ay ang cannabis, naghahanap pa rin ng langis, mayroon akong arthritis, ito
sabi  nila  ay isang balo.  maker,  maswerte ako,  pumunta ako sa ER,  sinabi  nila  sa akin na
mayroon akong stent na inilagay at maghintay upang makita kung ano ang gagawin tungkol sa
isa  pa,  salamat  Rick  na  ginagawa  mo  ang  isang  mahusay  na  bagay,  at  lubos  kang
pinahahalagahan.Uy, nandito pa rin ako, at isa pang tala: ang aking Asawa ay hindi pumunta sa
doktor, hindi umiinom, o naninigarilyo, gumamit lamang ng cannabis sa lahat ng mga taon na
ito.May blood pressure siya parang teenager, healthy, God Bless you and all of us, Barbie still
toking (@ O@ ) for pain.” Barbie

"Ang aking aso na may congestive heart failure ay patuloy pa rin at siya ay nasa langis mula
noong Marso din.Pag-ibig sa kapayapaan at RSO!!” Jenna

"Ang aking presyon ng dugo ay nagpunta mula 139/99 hanggang 114/80 hindi pa ito naging
ganito kababa.Salamat Rick." Jayson

Q.Hi, may tanong ako.Nagtataka ako kung mayroong anumang mga testimonial para sa langis
na  tumutulong  sa  ARTERIAL  FIBRILATION?Isang  hindi  regular  na  uri  ng  tibok  ng
puso.Salamat!!!!" Mary

A.Dear Mary, oo, siyempre.Siguraduhin na ang langis ay ginawa at ginagamit ayon sa aming
mga tagubilin at mag-ingat sa pagsasama nito sa mga gamot sa puso.JB

“Ngayon ay ibabahagi ko sa lahat ang aking kwento at mahabang pakikipaglaban sa High Blood
Pressure (Hypertension).Mula sa edad na 25, palagi akong may hamon sa mataas na presyon
ng  dugo,  ngunit  noong  2008  o  higit  pa  ay  hindi  ko  binayaran  ang  premium  ng  aking  life
insurance sa tamang oras.Sinabihan ako na kailangan ko ng pisikal upang maibalik.Ipinadala
ako  ng  kumpanya  sa  isang  lokal  na  nars  na  kumuha  ng  presyon  ng  aking  dugo.Ito  ay
180/120.Sinabi niya sa akin na ako ay isang "walking stroke" at inirerekomenda na pumunta
ako  sa  emergency  room.Well,  hindi  ko  lalo  na  gusto  ang  mga ospital  kaya umuwi  ako  at
nagpatuloy sa isang disiplina ng natural na mga remedyo - na lahat ay walang nagawa.Madalas
kong sinuri ang aking BP upang makita kung ano ang gumagana kasama ang ehersisyo.Medyo
mataas pa rin ito at nanatili doon.

Pagkatapos ng isang taon at BP na higit sa 180, sinabi ng isang kaibigan na mas mabuting
magpatingin  ako  sa  doktor,  na  ginawa  ko.Uminom  ako  ng  ilang  gamot  na  hindi  gaanong
nagawa,  ngunit  nahihilo  din  ako  at  umaambon.Iniwan  ko  ang  mga  gamot  at  nakakita  ng
produktong  MLM  na  "garantisadong"  upang  linisin  ang  mga  ugat  sa  loob  ng  isang
buwan.Buweno, gumawa ako ng apat na beses na dosis at nagkaroon pa rin ako ng matinding
altapresyon pagkatapos ng 9 na buwan.Nitong nakaraang Oktubre ang aking presyon ng dugo
ay tumaas sa 235/135 (mapanganib na mataas)at pakiramdam ko malapit na akong mawala
kaya tuluyan na akong bumigay at pumunta sa emergency room sa hospital.Kinabit nila ako at
sinubukan ang dalawang gamot- Lisinopril at Diltazem, na nagpababa ng presyon ng dugo sa
150/110.Uminom ako ng mga gamot hanggang sa maubos ko sa loob ng isang buwan.Nang
bumalik ako sa aking doktor para sa isang checkup sa isang buwan at ang aking BP ay tumaas
pa rin sa paligid ng 160/110.Labis akong nadismaya dahil “walking stroke” pa rin ako.

Noong Enero, ipinakilala ako kay Aamann, mula sa Colorado, na partikular na nagtrabaho sa
Cannabis Oil.Sinabi  niya sa akin na ang langis ay gumawa ng mga kababalaghan sa mga
pasyente ng MS at sakit, na mayroon ang aking asawa.Sinabi rin niya sa akin na manood ng
pelikula  -Run  From  the  Curena  partikular  na  gumamit  ng  langis  ng  cannabis,  para  sa
pagpapagaling ng maraming kanser.

Ang aking asawa pagkatapos na ibenta at medyo mas bukas ang isip ay nag-aatubili pa rin na
kunin ito, kaya kinuha ko ang aking dosis upang makita kung ano ang naidulot nito sa aking
presyon ng dugo.Sinabi ni Aamann na magsimula sa isang napakaliit na dosis at gawin ang
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aking paraan hanggang sa aking pagpapaubaya.Nagsimula ako sa laki ng isang butil ng bigas,
at ang presyon ng dugo ko sa umaga na walang ibang gamot ay nasa 138/90 – isang malaking
improvement.Naubos ko na rin ang lumang gamot noong nagsimula ako.Nagpatuloy ako sa
mababang dosis ngunit huminto ang mga dramatikong epekto, hanggang sa napataas ko ang
dosis sa dalawang butil.Kamangha-manghang bumaba ang BP.Nasa experimental mode pa rin
ako sa sarili kong katawan, at nitong mga nakaraang araw ay normal ang BP ko at napanatili ko
ito  sa  pamamagitan  ng  pag-inom  ng  mga  3  butil  bago  matulog,  at  walang  iniresetang
gamot.Wala rin akong napansin na anumang side effect, at nilalayon kong panatilihin ito sa
ilalim ng threshold ng "pagtaas."

Noong nag-apply ako para sa isang medical card, sinabi ng doktor na walang naunang medikal
na kasaysayan ng remedyo ng langis ng cannabis para sa presyon ng dugo.Nakuha ko pa rin
ang pag-apruba dahil sa pananakit ng kasukasuan ko sa loob ng maraming taon.Hulaan mo?
May isa pang magandang side effect/benefit - wala nang pananakit ng kasukasuan.

Maraming tao, kasama ako, ang ayaw ng usok.Ang "potheads" na hindi maaaring gumana at
maling ginagamit ang dispensasyong ito ay nagbigay ng black eye sa industriya.Sana ay hindi
itapon ng estado ang sanggol kasama ng tubig na pampaligo sa napakagandang gamot na ito."

Q.Magkano ang iyong iniinom para sa pang-araw-araw na kontrol sa presyon ng dugo?Joe

A.Laging  pinakamahusay  na kumuha ng  hindi  bababa  sa  60g  na  paggamot  ayon  sa  mga
tagubilin at pagkatapos ay i-drop sa isang dosis ng pagpapanatili.JB

“Sa tagal kong kinuha ito para sa cancer, nagkaroon ako ng full scale blood test...namangha
ang mga doktor sa aking cholesterol,  blood sugar level at blood pressure!Sabi nila,  parang
teenager.At 49 na ako!" Lindsey

"Ako ay 240 lbs at pre-diabetic.Nawalan ng pang-amoy at panlasa, pamamaga at pamamaga
sa ibabang binti at paa, pangingilig sa mga daliri.Mayroon ding malubhang OA.Pagkatapos ng
humigit-kumulang 6 na buwan sa RSO 2 rice kernel/araw, lahat ng sintomas ng diabetes ay
nawala at walang talamak na pananakit mula sa OA.Nawala ng higit sa 40lbs.Ako mismo ang
gumawa ng langis." Ron

"Hindi ko alam ang tungkol sa aking kolesterol ngunit alam ko na pagkatapos ng isang linggo ng
pagkain ng mas mababa sa isang butil ng bigas na nagkakahalaga bawat araw ay nagsimula
akong pumayat.Sa pamamagitan ng dalawang linggo ay nawala ang taba ng aking tiyan at
nawalan na ako ng balat.Ikatlong linggo na naman ang maluwag na balat...” Daniel

"Ang aking kolesterol ay bumaba sa normal na pagbabasa at inihinto ko ang mga gamot mula
sa mga doktor.Dati, habang buhay daw akong iinom ng gamot.Normal din ang sugar ko, 126
ako noon, ngayon 80's 90's." Jose

"Nagkaroon ako ng pagsusuri sa dugo ilang buwan na ang nakalilipas at ang sabi ng Dr ay
tungkol sa hindi ko pag-inom ng aking cholesterol meds na mangkukulam na itinigil ko mga 10
buwan na ang nakakaraan.Tinanong ko siya kung kamusta ang cholesterol level ko at sinagot
niya sa mahinang boses na ok lang pero sinundan niya ako na mas mataas ang bad cholesterol
ko kaysa sa good cholesterol  ko pero ganun naman palagi  kaya iniisip  ko  na ganyan ang
katawan ko. .Ako ay nasa RSO sa loob ng isang taon na ngayon at nabawasan ang £ 30 at ang
mga antas ng asukal ay bumaba kaya hindi ako masyadong nag-aalala at huminto sa ilang iba
pang mga gamot kaya siguradong gusto ko ang langis. Sinabi ni Al

"Nag-aalinlangan ako nang nagbabasa ako ng mga testimonial sa web.Ngunit pagkatapos na
ginagamit ito ng dalawa sa aking mga kaibigan nang regular at alam ko ang kanilang mga
problema sa kalusugan noon at nakikita ko itohindi kapani-paniwalang pagpapabuti sa kanilang
buhay at kalusugan, gusto ko talagang alisin ang marijuana sa listahan ng mga ipinagbabawal
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na sangkap.Ang bawat tao'y dapat pahintulutang palaguin ang kanyang sarili.

May panahon noon na labis akong tutol sa marijuana ngunit binago ng ilang kaibigan ang aking
pananaw.Ang isa ay nagdurusa nang mahabang panahon na may mataas na presyon ng dugo -
siya ay umiinom ng mga tabletas (matagal din siyang tutol dito) hanggang sa may kumbinsido
sa kanya na subukan ito sa loob ng isang linggo.Ginawa niya at ang epekto ay nagulat sa
kanya, mula sa regular na humigit-kumulang 200 na mga yunit ay bumaba siya sa 140 na mga
yunit.

Ang ibang kaibigan ay nahihirapan sa pananakit ng lalamunan at tiyan at mga isyu na may
kaugnayan sa ulser sa loob ng higit sa 4 na taon.Pagkatapos ng ilang linggo ng regular na dosis
ng marijuana bilang tsaa, usok at patak, mas maganda siya.Mas masarap ang tulog niya, hindi
na niya kailangan ng kahit anong pills.” Alex

Hika, Paghinga, Baga
“Ako  ay  nasa  malapit  na  sa  perpektong  kalusugan,  wala  nang  hika,  nawalan  ng  labis  na
timbang nang walang ehersisyo at maganda ang pakiramdam ko araw-araw.Pangalanan ang
isang tableta na maaaring gawin iyon?" Edward

"Salamat sa langis, nakatulong ito sa akin na talunin ang isang malubhang pulmonya.Ginawa
ng langis ang hindi kayang gawin ng NyQuil at mga antibiotic mula sa doktor.At gumaling ako
magdamag!!!Nagdagdag si Rick Simpson ng kaluwagan at pagpapagaling sa aking buhay at
para  doon  ay  lagi  akong  magpapasalamat  sa  trabaho  ni  Rick  Simpson  at  sa  kanyang
langis.Ipagpatuloy ang pagpapagaling!” Joe

"Inaasahan ng isa na ang pagsingaw ng langis ay magiging epektibo sa paggamot ng hika at
iba  pang  mga  problema  sa  paghinga.Ngunit  nakakagulat,  nalaman  namin  na  ang  mga
suppositories  ng  langis  ng  abaka  ay  napakahusay  sa  pagbubukas  ng  mga  daanan  ng
hangin.Karaniwan,  sa  loob  ng  30  minuto  pagkatapos  kumuha  ng  suppository  ang  isang
pasyente,  iniuulat  nila  na  parang  bumukas  ang  kanilang  mga  baga  at  mas  madali  silang
makahinga.Siyempre, tulad ng iba pang karamdaman, kukuha ako ng karaniwang 60g na dosis
sa  loob  ng  tatlong  buwan  at  mananatili  ako  sa  isang  gramo sa  isang  araw  hanggang  sa
maramdaman  kong  ganap  na  malusog.Pagkatapos,  siyempre,  kukuha  ako  ng  dosis  ng
pagpapanatili para sa natitirang bahagi ng aking buhay.Gagamitin ko ang langis nang pasalita,
sa aking lalamunan at dibdib at sa suppository form.JB”

"Na-diagnose ako na may talamak na emphysema noong 2002.Sinabi  sa akin na mayroon
akong mga baga ng isang may sakit na 90 taong gulang.Huminto sa paninigarilyo at humithit
lang ng magandang cannabis nang husto.Maganda ang lung function ngayon.Kakasimula pa
lang gumamit ng langis araw-araw para sa pananakit ng spinal damage." John

"Ako  ay  may  hika  sa  loob  ng  21  taon,  naninigarilyo  at  mmj  mula  noong  14.Hindi  ko  na
kinailangang gamitin ang aking inhaler mula nang mag-eksperimento ako sa marijuana noong
93.Mayroon pa akong rescue inhaler ngunit HINDI kailangan nito.HUWAG ding kunin ang aking
mga  muscle  relaxer,  800mg  ibuprofen,  antidepressants,  o  dalawang  iba  pa  para  sa
migraines.Mahal ko si MMJ.Iniligtas nito ang aking buhay.” Kari

"Ang unang pagkakataon ko sa RSO ay uminom ako ng 1.7 gramo sa isang tableta.Hindi ako
makalakad ng diretso para akong may diperensiya sa pag-iisip ngunit ang kinalabasan nito ay
gumaling ako sa matinding pneumonia kinabukasan!!Gagawin ko ulit, lol." Joe

“Nagsimulang gumamit ng Hemp oil para sa aking eczema at hika at wala na ang lahat!Hindi ko
na  ginagamit  ang  aking  steroid  inhaler  o  steroid  creams.Hindi  kailanman  naisip  sa  isang
milyong taon na ito ay mawawala.Abaka para sa tagumpay!Sa totoo lang hindi ko naisip na
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makakahanap  ako  ng  lunas  para  sa  aking  mga  problema  hanggang  sa  nalaman  ko  ang
halaman na lagi kong sinasabing huwag gamitin dahil masama para sa akin, ay talagang mabuti
para sa akin! Matt

"Ang  langis  ay  gumagana para  sa  mga baga!Nakakatulong  din  ang  vaporizing.Sa  loob  ng
unang 5 araw mula sa pag-inom ng mantika ang iyong mga baga ay magsisimulang maglabas
ng plema at kung ikaw ay lumalaban sa kanser sa baga, ang mga tumor ay dapat magsimulang
lumiit habang pinapatay ng langis ang mga selula ng kanser.60-80 % ng mga tumor ay napuno
ng Candida kaya ang mga katangian ng antifungal ng THC ay nakakatulong sa prosesong ito
kasama ng mga cannabinoid na nagti-trigger ng proseso ng kemikal sa iyong immune system!
Cannabis  hindi  tulad  ng  mga  sigarilyo  buksan  ang  iyong  mga  baga  at  palawakin  ang
iyongbronchial  tubes  habang  ibinabalik  ang  iyong  katawan  sa  isang  estado  ng
homeostasis.Maraming mga tao na may mga problema sa baga pati na rin ang maraming iba
pang mga karamdaman ay dapat mag-alis ng trigo at asukal sa kanilang mga diyeta dahil ang
trigo ngayon ay 95% GMO at ang katawan ng tao ay hindi alam kung paano ito iproseso, kaya
ito ay mag-imbak at maaaring maging sanhi ng immune response ng pamamaga o histamine sa
anumang bahagi ng katawan!Pagkain para isipin!" Mateo

Q.Hello JB, nagkaroon ka na ba ng pagkakataon na gamutin ang sinuman, gamit ang langis, na
nagdusa mula sa COPD?Emphysema?Hika?Shawn

A.Oo, lahat ng ito.Isa sa mga unang pasyente ko na may COPD at angina pectoris ay hindi
makaakyat ng anim na hagdan (hindi anim na hagdan, halos hindi siya makalakad dahil hindi
siya makahinga).Sa loob ng dalawang buwan, muli siyang naglalaro ng badminton.Ang langis
ay nakakatulong sa lahat ng mga kundisyong ito nang napakabisa at ligtas.Kakainin ko ang
mantika,  gagamitin  ito  sa  mga suppositories  (mahusay  din  silang  gumagana para  sa  mga
kondisyon  ng  baga),  ipapasingaw  ko  ang  langis  ng  ilang  beses  sa  isang  araw  (ito  ay
magsusulong  ng  pag-ubo,  at  iyon  ang  gusto  mo,  kailangan  mong  alisin  ang  lahat  ng
kontaminasyon mula sa ang mga baga, at gagawin mo iyon sa pamamagitan ng pag-ubo nito),
at gagamitin ko rin ang langis sa aking lalamunan, dibdib at likod.Magandang pagbati, JB

"Mayroon  akong  COPD,  nasa  huling  yugto  ako  at  iniisip  na  hilahin  lang  ang  plug.Ako  ay
umiinom ng langis  ng cannabis sa loob ng isang buwan at  ngayon ay patungo na ako sa
paggaling!" Gordon

“Mukhang  hindi  lang  ang  My  Gramps  ang  nakinabang  sa  compassion!
Pinagaling  ng  matandang  ito  ang  kanyang  emphysema gamit  ang  Cannabis  Oil.Ang  aking
Gramps ay nakapag-alis din ng oxygen at asthma inhaler (Kahit na siya ay namamatay sa end
stage lung cancer) sa pamamagitan ng paggamit ng essential oil mula sa cannabis plant.Iyon
lang ang gamot na ginamit ng Gramps ko sa huling 8 linggo ng buhay niya...Kahit papaano ay
nagawa niyang sipain ang pneumonia nang walang antibiotic, kahit na mayroon siyang COPD
at  emphysema & Lung  Cancer.Ang  aking  Gramps  ay  pumasa na  may  100% na antas  ng
oxygen,  na  nangangailangan  ng  WALANG  TULONG  mula  sa  mga  breathing  machine  o
karagdagang mga gamot." Lindsay

“Ako mismo ay nakakita ng mga resulta na may: Childhood & Adult Leukemia ~ Sakit sa Atay ~
Panmatagalang Pananakit ~ Diabetes ~ Obesity ~ Asthma ~ Panmatagalang Bronchitis ~ IBS ~
Pamamaga ~ Inilapat topically sa Arthritic na mga kamay - nawala ang sakit sa loob ng halos
isang  minuto.Inilapat  sa  nasusunog  na  mga  daliri  at  nawala  ang  sakit  sa  loob  ng  ilang
minuto...WALA Akala ko siguradong natanggal na lahat ng balat at isang spot lang sa gitnang
daliri ang nawala sa balat.Ngayon nang lumabas ang mga daliring iyon sa kumukulong langis
ng canola ang balat  ay puti  na parang nilutong manok!Walang mas mahusay para sa mga
paso.Mag-iingat ako ng garapon sa kusina mula ngayon!Salamat Cannabis!” Debra

-- Salamat, Debra.Ang isang karanasan sa kung ano ang magagawa ng langis para sa mga
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paso ay ang kailangan lamang para sa isang makatuwirang tao na gusto ang isang garapon
nito sa kusina, sumasang-ayon ako.Dapat mayroong isang garapon na may langis malapit sa
bawat kalan, bukas na apoy, pugon, atbp.Kung sakali.JB

“Noong huling bahagi ng dekada 70 at sa buong dekada 80, kailangan kong pumunta sa aking
Dr. (Hashmi) at kumuha ng mga tabletas para sa pag-atake ng brongkitis nang hindi bababa sa
dalawang beses sa isang taon (sa  taglagas at  sa  tagsibol,  kapag ang hangin  ay  palaging
mamasa-masa).Huminto ako sa paninigarilyo noong 1990, at nagsimulang manigarilyo ng mas
maraming kaldero (noon ay nagsimula akong lumaki nang higit pa, at nag-iingat ako ng humigit-
kumulang 5 lbs ng usbong para sa aking sarili, ngayon ay gumagamit ako ng higit pa dahil sa
paggawa ng mantika at pagluluto gamit ang ito.) PERO mula noong 1990 hindi na ako bumalik
sa doktor  para sa mga tabletang brongkitis.IYAN AY 22 TAON NA HINDI  KAILANGAN NG
BRONCHITIS  PILLS...HUWAG  SUBUKAN  NA SABIHIN  SA AKIN  NA HINDI  MABUTI  SA
IYONG MGA BAGA ANG PANINIGARILYO NG CANNABIS...TANONG MO SA NANAY KO, I
GUARANTEE HINDI SYA MAGSISINUNGALING KANINO...” Flute

"Ang isang gramo sa isang araw ng RSO ay ang iniinom ko para sa aking COPD at ito ay
gumagana tulad ng isang mainit na sumpain.Ginagawa ko itong mga kapsula at umiinom ng
250 mg bawat anim na oras.Naninigarilyo ako ng tabako sa loob ng 60 taon.Ang mga inhaler ng
parmasya ay  basura  lamang na talagang nagpapalala  nito.Ang aking doktor  ay bobo dahil
sinabi niya sa akin na walang lunas at magkakaroon ako ng oxygen kapag ang mga puffer ay
hindi na gumana.Itaas ang kanyang asno na may isang stick na may mga kuko sa loob nito
kung  alam  mo  kung  ano  ang  ibig  kong  sabihin.Sinimulan  ko  ang  langis  noong
Disyembre.Nakapagtataka kung paano ako muling gumagalaw na parang normal na tao imbes
na hupong at nakakaawamatandang nilalang na mabilis kong naging.Medyo natitisod ako sa
paggamot na ito pagkatapos kong gamitin ang RSO para sa aking unradiated at unchemoed na
kanser sa tiyan na na-diagnose ako noong Nobyembre ng 2011.Nakaligtas lang ako sa buong
eksenang  iyon  sa  pamamagitan  ng  kung  ano  ang  patunay  ng  "Luck  of  the  Irish"  sa
aksyon.Narinig  ng  aking  abogado  ang  tungkol  sa  aking  kalagayan.Tamang-tama  ang
pangangatwiran  niya  na  sa  sarili  ko  lang,  malamang  na  lilisanin  ko  na  ang  mundong
ito.Nalaman niya ang RSO atbp.Ipinaalam sa akin at narito ako.Ang aking abogado ay higit na
edukado sa mga bagay na ito kaysa sa aking croaker.Anyway, salamat ulit kay Rick at sa lahat
ng taong tumulong sa amin.” Dale

“Gumagamit ako ng RSO para sa aking COPD...Nagkaroon ako ng malamig na sugat na hindi
nakatulong sa alkohol at H202 sa loob ng 2 araw.Nilagyan ko ito ng isang tuldok ng langis sa
umaga at sa susunod na araw at ngayong umaga' wala na ito?Naramdaman ko ang buong
payat  kong lumang labi  at  wala doon...mababaliw na ba ako???Pumasok ako sa banyo at
binaha ang lugar ng liwanag at sa wakas pagkatapos mag-inat at hilahin ay binali ko ito BUKAS
kung saan ito gumaling kaagad...Nilagyan ko ito ng isa pang tuldok at sa tingin ko ay hindi ko na
sinasadyang tumingin dito again...A most amazing medicine RSO...” Dale

“May lung cancer si Nanay.Sabi niya hindi ako nagche-chemo.Sabi ko anong gagamitin mo?
RSO.Sabi niya Huh?Ibinigay niya sa akin ang link at ito ay naka-on mula doon.Nabawasan siya
ng 60 lbs sa loob ng 4 na buwan.Hindi umiinom ng mga gamot sa parmasya at maganda ang
lagay nito at umuugong sa paligid ng bayan ngayon!Nasabi ko na bang may emphysema siya?
Hindi  na  niya  kailangan  ang  kanyang  mga  tangke  ng  oxygen.Salamat  sa  lahat  ng  nag
share.Rick -- my Fkn hero no joke!JB -- wag kang titigil kuya.Mangyayari ito.” Bill

"JB, pinakita ko ang PT video sa aking asawa at ibinabahagi ko ang libu-libong patotoo sa
kanya  sa  nakalipas  na  2  taon.Talaga  siyang  sumasang-ayon  sa  lahat  ng  ginagawa  ng
langis.Nagkaroon  kami  ng  mainit  na  talakayan  noong  nakaraang  katapusan  ng  linggo,
bagaman.Hindi  ko nga alam kung paano lumabas ang paksa ng paninigarilyo...Hindi  ko ito
naninigarilyo  o  nais  na  manigarilyo  ito.Sinasabi  niya  (at  wala  akong  ideya  kung  saan  niya
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narinig ang b/c na ito ay wala siyang nabasa na makapagtuturo sa kanyang sarili!) mayroong
ammonia na inilabas kapag pinausukan at nalalanghap sa baga, samakatuwid ay sinasabing ito
ay  nakakalason  sa  puntong  iyon...I've  hindi  kailanman  narinig  ang  tungkol  dito  at  hindi
nagkaroon ng pagbabalik para sa kanya.Mga iniisip?” Pam

-- Ang paninigarilyo ng kahit  ano ay hindi ang pinakamagandang gawin para sa iyong mga
baga.Ang  paninigarilyo  ng  abaka  ay  tiyak  na  may  mga  benepisyong  pangkalusugan  na
madaling  madaig  ang anumang masamang epekto  na maaaring mayroon ito,  ngunit  ito  ay
pinakamahusay pa rin na ubusin ang langis.Kung may gustong magpasingaw ng langis para sa
libangan o iba pang medikal na layunin, dapat ay nasa kanila na iyon.Ang pag-vaporize ng
langis ay bahagi ng protocol para sa paggamot sa mga kondisyon ng baga kabilang ang cancer,
gusto mong iubo ng mga pasyente ang lahat ng bagay na wala sa kanilang mga baga.Ang
paraan ng pagtingin ko dito, kung ang paninigarilyo ng cannabis ay nagdudulot ng pinsala, ang
pagkain ng langis ay maaaring ayusin ito, kaya saan nga ba ang problema? JB

“May pulmonary lung fibrosis ang nanay ko...Pwede siyang magpa-transplant kung mawalan
siya ng 70 lbs pero halos imposible kung hindi ka makahinga para mag-ehersisyo...Sa totoo
lang naniniwala ako mula sa pananaliksik na ginawa ko na maaari siyang pagalingin ngunit
hindi  ng mga doktor  at  nauubusan na kami ng oras...Desperado na akong may makausap
tungkol dito...Nakakita ako ng video ng mga taong may parehong kondisyon na gumamit ng
RSO para matalo ito...Gagawin ko ang lahat para mailigtas ang nanay ko...Binigyan siya ng
mga doktor ng "spend time with your family"  speech pero alam kong marami siyang dapat
ibigay sa mundo, 55 anyos pa lang siya at isang magandang babae na puno ng puso." Angela

-- Angela, lagyan mo siya ng mantika, magpapayat siya at malamang na ayusin din ng mantika
ang  lung  condition  na  iyon.Ipakain  sa  kanya  ito,  gamitin  ito  sa  mga suppositories,  at  ipa-
vaporize din sa kanya ang langis ng ilang beses sa isang araw, gusto mong iubo niya ang wala
sa kanyang baga.JB

“Na-diagnose ako na may idiopathic peritoneal fibrosis noong 2009. Pumasok ako sa intensive
care sa mga huling yugto. Ang presyon ng dugo 223 higit sa 130, pagkabigo sa bato 90%,
pagtagas ng aorta, irregular na puso 140-40. Ang mga hibla ay nakaimpake sa likod ng dingding
ng aking tiyan na pinipindot ang lahat ng aking katawan ng katawan, na nagdulot ng matinding
pananakit.  nakaligtas ako.  Sa susunod na 12 buwan isang nabigong iba't  ibang chemo na
gamot. Pagkatapos ay sinimulan ko ang Rick Simpson Oil. Regalo ito sa akin dahil hindi ko ito
kayang bayaran.  6 pang buwan ng mabagalpag-alis  mula sa chemo habang kumukuha ng
langis. Biglang huminto ay bumagsak ang aking immune system. Kahit sa langis. Fast forward
at nag-iiwan ng marami. Dalawang buwan na ang nakalipas sinabi ng aking mga doktor; wala
silang mahanap na bakas ng idiopathic fibers sa katawan ko. Mayroon pa akong mga isyu sa
kung ano ang ginawa ng chemo sa aking tiyan at bituka ngunit iyon din ay patuloy na nalulutas.
Tinatawag itong medikal na himala ng mga doktor. Kahit na alam nila at nakakakuha sila ng
mahusay na  mga tala,  kapag pinag-uusapan ko ang paggamit  ko  ng Rick  Simpson Oil.  I.
Gumawa din  at  kumuha ng vegetable  glycerin  tincture.  Inirerekomenda ng aking doktor  sa
pangunahing  pangangalaga  ang  Cannabis  sa  loob  ng  unang  buwan  ng  aking  terminal
diagnosis.  Talagang  sinabi  niya  na  ito  ang  tanging  pag-asa  na  alam  niya.  Napakaraming
detalye, upang ilagay sa tugon na ito. Sana makatulong ito.” Enoch

"Iniligtas  ni  Weed  ang  aking  buhay  mula  sa  atake  ng  hika.Pinagtawanan  ako  sa  loob  ng
maraming  taon  dahil  sinabi  ko  ang  tungkol  dito  -  paano  makakatulong  ang  usok  sa  hika,
sasabihin nila?Hindi ko alam kung paano, hindi ako scientist pero gumana at nabubuhay ako
dahil dito.” David

"Maraming tao ang humahadlang sa gamot na ito.Kung alam lang nila na kailangan nila at ng
kanilang mga pamilya ang kanilang mga sarili  para labanan o maiwasan ang napakaraming
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sakit ng ganoon kadali.Kung alam lang nila kung ano ang sasabihin sa kanila ng mga miyembro
ng  pamilya  nila  kapag  nalaman  nila  ang  totoong  katotohanan  tungkol  sa  napakaraming
magagandang epekto ng gamot na ito.Kung alam lang nila kung gaano kasakit at paghihirap
ang kanilang mga sarili na pinagdaanan sa kawalan ng mantika.Sa tingin ko ay mas mabilis
silang kumilos at sa palagay ko ay may gagawin sila tungkol dito, hindi laban dito.Tanging isang
hangal o isang taong walang kaalaman ang maaaring tumayo laban sa isang gamot na may
napakaraming gamit.JB”

“Simula noong katapusan ng 2011 nang ako ay na-diagnose na may Kanser sa Tiyan, ako ay
halos naging steady sa RSO para sa aking COPD din...Kahanga-hanga ang iba pang mga
bagay  na  inalagaan  nito...Ang  paningin,  pandinig  at  balat  ay  hindi  tulad  ng  karamihan  sa
75ers...Varicose veins have receded about 50% at least...Girls would like that...It just makes me
feel healthy...” Dale

“Kapag  napagtanto  ng  mas  maraming  kababaihan  na  mayroon  itong  mga  anti-aging  na
katangian,  susuyuin  nila  ang  parliament.Lol."  Lupus
-- Tiyak na gagawin nila, Lupus, iyon, wala akong pagdududa.JB

"Nagamit ko na ito at inalis ko na ang lahat ng mga gamot pati na rin ang pagtalo sa COPD.Ang
aking  arthritis  ay  nagkaroon  ako  sa  napakaraming  mga  gamot  ang  aking  paghinga  ay
masama.Naka-oxygen sa loob ng 5 taon at pagkatapos na mawala ang lahat ng gamot sa sakit
ay maayos na ang aking paghinga.May arthritis pa rin pero sulit ang buhay ngayon.” Laurel

"Napatay nito ang isang mabagal na lumalagong kanser sa balat sa likod ng aking ina sa loob
ng dalawang linggo na halos buong buhay niya...Kailangan ko pang sabihin!Nakatulong ito sa
maraming taong kilala namin na may maraming iba't ibang karamdaman at pinapanood namin
ngayon na nakakatulong ito nang husto sa COPD!Purihin ang Diyos para sa himalang halaman
na ito!” Bonny

-- Nawala ang kanser sa balat, nawala ang talamak na sagabal na sakit sa baga.Buweno, ang
alam ko lang ay kadalasang may malaking problema ang mga doktor sa paggamot sa pareho
ng mga ito.Hindi kataka-taka, wala silang mga tamang tool para sa kanilang trabaho kapag
hindi nila magagamit ang cannabis, isa sa mga pinakalumang tradisyonal na gamot sa naitala
na kasaysayan.Dapat sila ang unang humingi nito.JB

Hepatitis
"Hep C, nawala, mataas na presyon ng dugo at mga problema sa bituka, nawala." Janet

“Na-diagnose na Hep C - 2006.Klinikal na Pagsubok.1 sa 1000 sa buong mundo.Albuferon +
Ribavirin - Hulyo 2007- Dis 2007.Sa loob ng isang linggo ng pagsisimula ng kemikal na cocktail
na ito, ako ay nasa matinding sakit at sa morphine, nagsimulang mawalan ng timbang, mga
pantal, atbp.Sa pagtatapos ng pagsubok, nabawasan ako ng 47 pounds at nasa matinding sakit
24-7.Napilitan akong magretiro sa edad na 47 at  ipinaglaban ang aking kumpanya para sa
kapansanan  sa  loob  ng  dalawang  taon  at  Pamahalaan  ng  Canada  sa  loob  ng  apat  na
taon.Ipinaalam sa akin noong nakaraang taon na ang klinikal na pagsubok na gamot ay hindi na
ipinagpatuloy dahil sa pagkamatay at mga side effect.

Noong nakaraang Summer 2012, noong Hunyo, nagsimulang magkaroon ng mga seizure, hindi
makalunok,  pagkawala  rin  ng  balanse.Long  story  short,  napadpad  ako  sa  wheelchair.Sa
puntong  ito  ako  ay  ipinadala  para  sa  lahat  ng  mga  pag-scan,  X-ray  at  mga  pagsusuri  at
neurologist figured MS???Hindi kapansin-pansin ang MRI...

Sabi  ng  family  doc  baka  nagkakaroon  ako  ng  mini  stroke.Pareho  akong  pinauwi  upang
manirahan  dito  dahil  hindi  na  sila  gagawa  ng  karagdagang  pagsubok!Pinaalis  ko  silang
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dalawa.Binalingan ako ng isang kaibigan kay Mr.Rick Simpson noong Agosto ng nakaraang
taon at nagsimula akong manghuli ng indica bud.Ang ika-29 ng Disyembre ay ang araw na
ginawa ko ang aking 60 gramo at noong gabing iyon ay nagkaroon ako ng aking huling seizure
at kinaumagahan ay nagsimula sa Heavy Oil Program.

Hindi pa ako nakatulog ng maayos simula noong nagpa-chemo ako, swerte akong nakakuha ng
1- 2 oras...Ngayon 7-8.Unreal sa sarili.Hindi ako umiinom ng inireresetang gamot at umiinom
ako ng bawat opiate, sleeping pill at anti-depressants, lahat ay may masamang epekto.Ito rin ay
pinamamahalaan ang aking sakit na mas mahusay kaysa sa anumang bagay.

Tapos na ako ngayon at naghahanap ng susunod na strain para sa dosis ng pagpapanatili ng
buhay ko.Ang aking mga diagnosis mula sa mga Western doc na tinanggal ko ay ang mga
sumusunod ...Hep C, Fibromayalgia, Raynauds, IBS, CFS, depression, matinding pagkabalisa,
MS???Ako ay walang reseta na gamot, walang mga seizure at pinangangasiwaan ang aking
sakit...Subukan mo yan sa pills!Manatiling Matatag - Lumaban ka." Roy

“Naging  matagumpay  ako  sa  aking  karera  at  nagkaroon  ng  kahanga-hangang  buhay…
magandang tahanan, mga sasakyan, mga bangka atbp.Mayroon akong bachelor's degree sa
Mental  Health  at  may  utang  pa  akong  28,000.00  para  dito.Nakagawa  ako  ng  malalaking
pagkakamali... MALAKI!At dinanas ko ang mga kahihinatnan.Hindi ko ipinapahayag na ako ay
nasa itaas kaninuman, o nasa ibaba.Lahat tayo ay may kwento, isang paglalakbay na kakaiba
sa atin.

Hindi ko piniling magkasakit.Pero nagawa ko.Hindi ko pinili na maging sa SSD, ngunit ito ay
isang  opsyon  na  kailangan  kong  gamitin.Hindi  ako  nahihiya,  hindi  rin
ipinagmamalaki.Nabubuhay ako sa isang 980.00 lamang sa isang buwan,  mas mababa sa
marami, higit sa ilan.Sinusubukan kong huwag magreklamo, ngunit ginagawa ko.Kumuha ako
ng  mga  Food  stamp  at  Medicare.Mag-isa  akong  nakatira  kasama  ang  aking  tuta.Minsan
pakiramdam ko wala akong pag-asa, walang kwenta, at desperado.Nawawalan ako ng interes
sa  mga  bagay  na  gusto  ko,  nagsasama-sama  ang  mga  araw,  at  madalas  ay  ayaw kong
bumangon.

Iyon ay sinabi, ako rin, mapagmahal, mabait, mahabagin at tunay akong nagmamalasakit sa
mga  tao.Kaunti  lang  ang  maiaalok  ko  maliban  sa  pagmamahal  at  suporta  sa  aking  mga
kaibigan, ngunit gayon pa man, naging biktima ako ng marami na nagnakaw sa akin, at ginamit
ako  sa  kanilang  kalamangan.Hindi  ako  umangal,  sinasabi  lang.
Nagdurusa ako sa malalang sakit at pagkapagod araw-araw.Araw-araw, kailangan kong pilitin
ang sarili kong humanap ng dahilan para bumangon at bumangon sa kama.Kadalasan ang tuta
ko ang gumagawa niyan.Ngunit ang aking mga kaibigan ay kamangha-manghang!At hindi rin
siguro nila alam na nagising ako dahil sa kanila.Oo, nalulumbay ako.Sakit, malalang sakit ang
gagawa niyan sa iyo.

Hyper ako, medyo baliw...pero ako ako, hindi ginawang junk ang DIYOS.Sinasabi ko ito sa iyo,
para sabihin ito sa iyo…..Nasubukan ko na ang alak, mga tabletas, mga droga...…Niresetahan
ako ng mga sumusunod: Oxycotin,  Vicodin,  Zanax,  Neurontin,  Seroquel,  Prozac,  maraming
anti-inflammatories,  Celebrex,  Lyrica,  Tramadol,  Provingil,  Ritalin,  at  ang  Diyos  lang  ang
nakakaalam kung ilan pa ang nakalimutan ko.

AKO  AY  MEDICAL  MARIJUANA  PATIENT.Bakit?Well,  hindi  dahil  gusto  kong  tumaas.
Nakikipagtulungan ako sa aking tagapag-alaga sa mga gamot na gumagana para sa akin.Ito ay
isang  proseso.Ayokong  mabato.Gusto  kong  makapag-isip  ng  maayos  at  mawalan  ng
sakit.Ayokong magdulot ng karagdagang pinsala sa aking atay.Mayroon akong Hepatitis C at
mayroon akong maraming taon.Kaya, lahat ng mga reseta na iyon...mabuti, nagdudulot lamang
sila ng karagdagang pinsala.Gumagamit ako ng Rick Simpson Oil at gumamit ng med-edibles
na nakatulong na mabawasan ang pamamaga at nakatulong sa akin na makapagpahinga.Bihira
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akong  matulog  dahil  sa  sakit.Ngunit,  ang  pakikipagtulungan  sa  aking  tagapag-alaga  ay
nagbibigay-daan para sa mas mahusay na pagtulog!Natutuklasan ko ang mga benepisyo ng
cannabis,  at  naghahanap  ng  paraan  sa  pasakit  sa  tulong  ng  mga  taong  mahabagin,
mapagmahal at mabait!Hindi ko kailangang maging biktima ng mga iniresetang gamot.

Kaya, kayong mga sarado ang pag-iisip sa hindi kinaugalian na gamot ay kailangang turuan
ang  inyong  sarili  bago  humatol.Alam  ko  na  marami  sa  inyo  ang  nakikita  lang  ang
negatibo.naiintindihan kona.At marahil,  ang medikal na marihuwana ay hindi para sa iyo...at
okay  lang  iyon.Ngunit  para  sa  amin  na  hindi  gustong  mapahamak  pa  ng  tradisyonal  na
gamot...well,  pakiusap...suportahan  ang  aming  desisyon  at  turuan  ang  inyong  sarili  bago
humatol.Hindi ako mambabato, tao akong nasa sakit...at nakikinabang ako sa maraming gamit
ng cannabis.

Naranasan  ko  ang  mga  tao  sa  komunidad  ng  MM  na  mapagmahal,  mabait,  at  tunay  na
nagmamalasakit  at  ako ay  labis  na  pinagpala.Nakita  ko  rin  ang  pinsalang  ginawa ng  mga
miyembro ng komunidad na kapalit  nito…at wala nang iba pang ibinibigay na pag-uugali sa
lansangan.Ito  ay  hindi  isang  perpektong  mundo.
PS  ako  noon,  natatakot  akong  i-post  ito.Ngunit  para  sa  kapakanan  ng  ating
komunidad...Inilalagay ko ito doon.Kapayapaan.” Cathy

"Ang  langis  ay  nakakatulong  sa  sakit  na  Crohn.Pinipigilan  nito  ang  pamamaga  sa  iyong
bituka.Mayroon akong isang tumor at 1/3 ng aking atay at ang aking gallbladder ay tinanggal
bago  ko  malaman ang  tungkol  sa  langis.Ngayon  ay  pinagaling  na  ng  langis  ang  lahat  ng
masasamang epekto ng chemo para sa aking hep C at sa mga operasyon.Nabawasan ako ng
18 lbs at maganda ang pakiramdam ko.” Michelle

“May Hep C ako sa loob ng 35 taon.Dumaan sa mga iniksyon ng Interferon at iba pang kakila-
kilabot na paggamot.Sa susunod na taon inalis nila ang isang hemangioma at 1/3 ng aking atay
din.At nagkaroon ako ng sakit na gallbladder na tinanggal nila.3 taon na akong gumagamit ng
langis.Wala pa ring virus, nagbabagong-buhay ang atay at pinapanatili ng langis na normal ang
asukal sa dugo ko.Nabawasan din ako ng halos 45 lbs mula noong Mayo.Nilagyan ko rin ng
mantika ang mga sugat ko sa diabetes at lahat sila ay gumaling.Nang walang galos." Michelle

"Gumawa ako ng sarili kong bersyon, lahat ng pinakamahusay na bud, higit pang lunas sa sakit
at ilang mas psycho active na THC kasama ang ilang magagandang numero ng CBD.Pain relief
90mg ng morphine ay hindi maaaring tumigil.Ang aking langis ay humihinto sa sakit sa loob ng
3 minuto.Hindi  20 tulad ng morphine.At  ito  ay tumatagal  ng 4  na oras at  hindi  2 tulad ng
morphine.Ngunit  sumang-ayon  ang  iyong  bersyon  ay  nagdaragdag  ng  iba  pang  mga
tampok.Ngunit ito ay mas mahusay para sa akin, sinubukan ko rin ang RSO.Maaari kong ilagay
ang ilan sa akin sa isang toothpick sa ilalim ng dila at makakuha ng higit sa 5 oras ng walang
sakit na pagsasayaw.Mabuting gamot para sa lahat ng nangangailangan nito ang nasa isip ko."
Jim

“Iniligtas  nito  ang buhay ng  aking  asawa.Ang  paggamot  sa  hep  C ay  pinapatay  siya.Hindi
makakain,  nawalan  ng  70lbs,  5  script  para  sa  pagduduwal,  wala  sa  mga  ito  ang
gumana.Salamat  sa  diyos  nakatira  kami  sa  Arizona  at  nagkaroon  ako  ng  mahusay  na
nagmamalasakit na mga tao sa co-op na tumulong sa amin sa loob ng 24 na oras.Ibinaba niya
ang pagkain at nagawa niyang tapusin ang paggamot.Walang Hep C at gumagamit pa rin ng
mga patak para sa gana.Ang mga droga ay nakapatay ng magagandang bagay.Ang pagkain ay
mahalaga kapag kumukuha ng paggamot.Gumagana ito at nagpapasalamat kami na nagkaroon
kami ng napakaraming matulunging mahusay na tao.Salamat sa diyos para sa cannabis at
Arizona at mabubuting tao. Julie

“G'day Rick, gusto ko lang Magpasalamat.Mayroon akong cirrhosis ng atay mula sa hep c, at
gumawa lang ako ng ilang langis mula sa 6 na ans ng chemdog, ngunit gumamit ako ng 4 na
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litro ng isopropyl-alcohol.Napakalakas nito!Mayroon akong isang piraso na kasing laki ng isang
butil ng bigas at aking Diyos ay lumulutang ako sa ulap...lol.Kailangan ko lang ayusin ang aking
mga halaga.Anyway, sa unang pagkakataon sa mahigit 18 buwan ng malagim na pananakit ng
atay, Wala Akong Sakit.Ito ay pagkatapos ng unang araw ng pag-inom ng langis.Ito ay tunay na
Regalo ng Diyos sa Tao...Mga pagpapala mula sa Australia...:-))” Nigel

"Magandang balita.Normal ang liver enzymes ni Tatay at mahigit 10 taon na siyang may HEP
C.2.5 months na siyang umiinom ng RSO, hindi sinabi ng Dr na wala na ang HEP C pero
normal naman ang liver enzymes niya, which is improvement!At si tatay ay isang hard core
drinker na may Hep C nitong nakaraang 1-2 dekada, nabaril ang kanyang atay at ngayon ay
gumaling na!” Roger

“Kahit  na  wala  kang  cancer,  isipin  ang  preventative  maintenance  sa  iyong  katawan.Sa
pamamagitan ng pag-ingest ng RSO sa maliliit na dami na ginagamit araw-araw.Hinahayaan
mo ang iyong katawan na labanan ang lahat ng uri ng masasamang virus at bug.Hindi ko nakita
ang aking "pangunahing manggagamot sa pangangalaga" sa loob ng 15 taon dahil sa Cannabis
at lahat ng mga katangian ng pagpapagaling nito.Kahit anong mangyari sa akin.Ang RSO ay isa
sa  mga  unang  bagay  na  naabot  ko.Siyanga  pala,  3  beses  ko  nang  nabali  ang  likod
ko.Nagkaroon ng vertebrae at mga disk na pinalitan mula L-4 pababa sa S-2.Kinailangang idikit
muli ang aking gulugod sa akinpelvic area...kinailangang tanggalin ang aking AC Joint.Tinatrato
ang kanser sa atay at Hep C.Tinatrato ko ang aking sarili ng 100% ng cannabis.Ang RSO ay
isang kasangkapan lamang sa aking arsenal.” Rick

"Alam kong gumagana ito hindi lamang para sa cancer na nagkaroon ako ng hep c at nasa
langis  ng  apat  na  buwan.Wala  nang  hep  C,  parang  bago  ang  atay,  namangha  ang  mga
doktor.Salamat sa regalong ito, Rick, isa kang tunay na tagapagligtas ng buhay.” Jason

“Hep  C  at  Cannabis  oil:  May  Hep  C  ang  kamag-anak  ko,  nalaman  lang  noong  May
'13.Nakontrata mula sa isang maruming ospital habang/pagkatapos ng operasyon.Natakot siya
sa walang katapusan.Gulong gulo talaga sa isip  niya.Naglagay kaagad ng mantika at  mula
noon ay nagamit na niya ito na may tagal ng panahon kung saan huminto siya sa pag-inom ng
langis!At naging isang tunay na siko tungkol dito.Iniisip na gagawa siya ng interferon (tingnan
ang mga side effect niyan!nakakakilabot!At hindi ito gumagaling!!!), pinag-uusapan ang tungkol
sa pagkamatay at 'hindi narito sa susunod na taon'.Napakalakas ng isip.

Siya  ay nagkaroon ng 5  pagsusuri  sa dugo upang makita kung nasaan ang kanyang mga
numero ng atay.Mula noong Mayo '13 ang kanyang mga numero ay bumaba mula sa mataas na
108 hanggang sa kasalukuyang nasa 63 (normal  na hanay ay 0 -  41)!Ito  ay hindi  kapani-
paniwalang balita!Siya ay nasa ibabaw ng buwan at dahan-dahan sa huling bahagi ng Taglagas
at sa kasalukuyang panahon, ang kanyang espiritu ay nabuhay.

Ipapakita ko sa iyo kung ano ang sinimulang gawin ng pagiging nasa langis, pagkatapos ay
binaba  niya  ito  at  pagkatapos  ay  bumalik  ito  nang  may tunay  na  sarap at  sumusunod  sa
direksyon.Ang mga numerong ito ay ALT (normal range 0-63) / at AST (normal range 0-41).Ang
mga pagsubok sa atay para sa mga enzyme na ito: Mayo '13: 99/93, Hulyo '13: 84/79 (mabilis
na bumaba!Magandang balita).Ago '13: 108/99!(Hindi maganda.Makikita mo ang 4 na linggo na
tuluyan na niyang pinahinto ang mantika at sobrang depressed).Nob '13: 87/78!(Natakot ang
108 sa kanya!hahahaa!bumalik sa langis).Peb '14: 72/63!!!(Malapit na sa bahay!).

Ang mga numerong ito ay kahanga-hanga!Ipagsigawan ito sa mundo, kung ikaw o ang taong
mahal  mo  ay  may  Hep  C,  kumuha  sila  ng  langis  ng  cannabis  sa  lalong  madaling
panahon.Sabihin mo lang HINDI sa Interferon!Talagang inaasahan ko na siya ay nasa normal
na hanay ng Mayo 2014 (1 taon lamang mula sa petsa ng diagnosis)!Pagkatapos ay dosis ng
pagpapanatili para sa buhay. Kathy
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Mga bata
"Naging mahusay si Jayden, nabawasan namin siya ng 8 pills mula sa 22 pills.At pinababa
namin siya sa 1 topamax sa isang araw mula sa 10.Iyan ay kamangha-mangha bago ang CBD
ay aalisin namin siya ng 1 topamax at magkakaroon siya ng mga seizure sa loob ng isang oras
sa  loob  ng  isang  linggo.Siya  ay  gumagawa  ng  mahusay  na  masaya  at  mas  mahusay  na
nakakaunawa sa paggawa ng iba't ibang mga tunog, at mas mahusay na pakikipag-ugnay sa
mata.Siya ay nagkaroon ng 1 seizure sa linggong ito at ito ay 1 minuto lamang at hindi ko na
kailangang gumamit ng valium.Salamat sa Diyos.Sa mga susunod na araw ay iinom namin si
Jayden sa kanyang huling topamax na tableta ito ang unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon
na wala nito.Mangyaring ilagay si  Jayden sa iyong mga panalangin na siya ay gumawa ng
mabuti pagkatapos siyang alisin sa basurang ito.Salamat."

"Nalaman ko ang tungkol sa langis 3 buwan na ang nakakaraan na naghahanap sa internet
para sa isang lunas para sa acne at rosacea.Na-clear agad iyon!Nagdaragdag ako ng iso oil sa
coconut oil at patuloy itong ginagamit sa aking mukha at leeg isang beses sa isang araw.Sabi
ng  asawa  ko  mas  bata  daw  ako  ng  15  taon!Maraming  salamat  sa  pagbabahagi  ng
impormasyong ito.Pagpalain kayong lahat ng Diyos.Ipagpatuloy ang mabuting gawain.” Toni

"Mayroon akong kambal  na ipinanganak sa 23.6 na linggo ng pagbubuntis  na tumitimbang
lamang ng higit sa isang libra.Sila ay mga himala at masuwerteng nabuhay!2 taong gulang na
sila  ngayon  at  naantala  ang  pag-unlad  ng humigit-kumulang  1  taon  sa kabila  ng  lahat  ng
kanilang therapy (occupational,  speech,  physical,  developmental  weekly).Nabasa ko na ang
langis ng abaka ay nagpapagaling ng maraming karamdaman kabilang ang kanser at pinsala sa
utak...Ang tanong ko ay - makakatulong ba ang langis ng abaka sa pag-unlad ng aking mga
himalang sanggol?!?At kung gayon, magkano ang ibinibigay ko araw-araw?Maraming salamat
sa iyong tulong!” Jenna

-- Mahal na Jenna, magsimula sa mga minuscule na dosis (0.005 - 0.01g), tatlong beses sa
isang araw.Ang mga bata ay dapat ay nasa langis mula sa unang araw, kung alam ng mga
doktor kung ano ang kanilang ginagawa.Sigurado akong makikita momalaking pagpapabuti sa
lalong madaling panahon.Isasama ko rin ang mga buto ng abaka at langis ng binhi ng abaka sa
kanilang pagkain, at magdaragdag din ako ng isang kutsarita ng langis ng buto ng abaka at halo
ng langis ng abaka sa kanilang mga paliguan - mahusay itong gumagana para sa kanilang balat
at pinapanatili ang mga eczema at pantal.JB

"Kumusta, iniisip ko kung ilang gramo ng langis ang mayroon sa syringe na nakuha ko para sa
aking anak na babae?" Marie -- Ang isang gramo ay humigit-kumulang 0.9ml.JB

"Sa huli ay nakipag-ugnayan ako sa nanay ni Cashy at iminungkahi niya na magpa-radiasyon
ako  at  ginawa  ko  dahil  hindi  pa  pumapasok  ang  langis  at  humihingal  siya.So  she  had  4
treatments of radiation and it has shrunk and she can finally breathe again.Hindi ko pinipigilan
ang langis na binibigyan ko pa rin siya ng isang gramo sa isang araw.Kaya ngayon sana ay
magsimula  itong  gumana  ...Alam  kong  sinasabi  ninyong  walang  radiation  ngunit  ano  ang
gagawin ko?Kung hindi dahil sa radiation ay patay na siya ngayon...Dahil ang tumor ay lumaki
lahat sa kanyang lalamunan…” Marie

-- Hi Marie, ginawa mo na ang dapat mong gawin.Ang 120-180g ng mataas na grado ng langis
sa susunod na anim na buwan ay dapat na mabawi ang pinsala.Mas gugustuhin kong pakainin
ang pasyente ng lima o sampung gramo ng langis bawat araw, ngunit hindi pa rin namin ito
mababawi.Magandang pagbati, JB

“Well, 7 months pa lang siya.Ang 10 gramo sa isang araw ay tila sobrang sobra para sa isang
sanggol dahil nahihirapan siyang humawak ng 1 gramo sa isang araw.Marie
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-- Alam ko, Marie.Talagang mahirap ibigay ang pagpapayo na ito sa internet, nang hindi nakikita
ang pasyente, alam ang kalidad ng langis atbp.Ginawa mo ang dapat mong gawin, okay lang
ako.Ang sinasabi  ko lang ay siguraduhing kumakain siya ng maraming langis  ngayon para
mabawi ang pinsalang nagawa.JB

“Hi, just wondering kung pwede akong mag-inject ng oil sa tumor ng anak ko?Dahil lumalaki na
naman, nasa ibabang labi niya ang tumor niya at nasa loob ng magkabilang pisngi niya...Ang
magandang balita ay sa wakas ay wala na siya sa hydromorphine at kahit na nagsisimula itong
lumaki muli ay wala siyang sakit...Kaya nakita ko na nag-inject sila ng ilang langis para sa mga
pasyente ng kanser sa suso at naisip ko kung dapat ko bang gawin ang parehong para kay
Kaylie?Kung magkano  ang  dapat  kong  i-inject  sa  kanya  at  bibigyan  ko  pa  ba  siya  ng  ng
tube?”Marie

-- Hi Marie, gagamitin ko ito topically, dapat sapat na.Ang isang tincture ay gagawa ng isang
mahusay na trabaho, o diretso dito.Hindi ko masyadong iniksyon ang lugar ng tumor maliban
kung talagang kinakailangan.Siyempre, mas maraming langis ang nakukuha mo at mas malapit
sa tumor, mas mabuti, ngunit sa kasong ito sa palagay ko ay gagawin ang pangkasalukuyan na
paggamit.Mangyaring kumuha ng mga larawan o video at pinakamahusay na pagbati.Jindrich

“I don't think the oil will work for Kaylie.Lumalaki na naman talaga...Malapit na itong gawin tulad
ng  huling  pagkakataon,  haharangin  ng  tumor  ang  kanyang  paghinga...Siya  ngayon  ay
kumukuha ng higit sa 2 gramo sa isang araw at wala pa ring pagbabago...Hindi niya kayang
tiisin ang 5 hanggang 10 gramo sa isang araw dahil hindi niya kayang tiisin ang 2 gramo sa
isang araw ...and plus it cost us 200$ every 2 days, there is no way we can afford 5 grams a
day, we still have 2 other daughters we need to provide for as well ...Nabubuhay tayo sa isang
bangungot…”

-- Well, wala kang mawawala, ibalik ang dosis at simulan ang pag-iniksyon pagkatapos.Mabilis
itong lumiit, kaya huwag mag-aksaya ng oras kung alam mo ang iyong ginagawa, at sana ay
gawin mo.Magandang pagbati, JB

"Kailangan ko ng higit pang mga tagubilin kung paano mag-iniksyon, ano ang ihahalo ko sa
langis  para  magawa ito  at  iba  pa?...Gusto  ko kung  maaari  mong isulat  ang  lahat  ng  mga
tagubilin para sa akin kung maaari mo."

-- Buweno, hindi ko kailanman ginawa ito sa aking sarili upang maging tapat - gusto mo pa ba
ang aking mga tagubilin?JB

“Oo...Dapat may kilala ka na sumubok nito?"

-- Hindi ko matutunaw ang mantika, ini-inject ko ito sa tabi mismo ng tumor.Kakailanganin mong
painitin ang hiringgilya upang ang langis ay matuyo.Tapos, mag-inject ka hangga't kaya mo,
baka sabihin kalahating gramo, who knows.O magsimula sa mas kaunti.Ngunit  muli  -  dapat
gawin ito ng isang doktor sa isang perpektong sitwasyon,alam nating dalawa yun.JB

“Ok...Hindi alam ng mga doktor ni Kaylie ang tungkol sa kanyang pagiging on the oil...Mayroon
akong mga karayom dito na ibinigay sa akin ng mga nars para mag-withdraw ng gamot...Kung
nag-inject ako ng katabi ng tumor niya, kailangan ko pa bang ibigay sa kanya ng tube?”

-- Subukan ito, tingnan kung paano siya tumugon at pagsamahin ang dalawa.Sa tingin ko ang
isang iniksyon isang beses sa isang araw ay magagawa ngunit  ito ay talagang mahirap na
ibigay ang iyong online na payo.The more oil is in her, the better the chance, some patients took
a whole tube and slept for three four days but their tumors encapsulated in the meantime, I
really don't know much more what to say.JB

"Maaari bang ibigay ang Robunol habang siya ay nasa oil treatment?Grabe kasi talaga ang
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uhog  niya  at  kung  hindi  ko  ibibigay  si  Robunol  sa  tingin  ko  ay  masasakal  siya  sa  uhog
niya.Ngunit natatakot ako na ang langis ay hindi pa lumiliit ang kanyang tumor sanhi nito…”

-- Ang langis ang mag-aalaga sa kanyang uhog, kaya hindi ko siya bibigyan ng Robunol.JB

“Hindi  pa,  dapat  hindi  pa  ako  nakakakuha  ng  magandang  grade  oil  noon  dahil  walang
gumagana...”
-- Posible rin iyon.JB

"Namatay ang aking anak na babae noong Biyernes ng alas-4 ng umaga."

-- Marie, ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya.Jindrich

“4 YEAR OLD MAY BRAIN TUMOUR.Ah oo, muli ito ang BAKIT hindi ako umiimik tungkol sa
Cannabis Oil na pumapatay ng cancer.Ang sumusunod ay isang update mula sa ina ng isang 4
na taong gulang na batang lalaki na may end stage brain tumor na nakabalot sa kanyang spinal
cord.Mga 6 na linggo ang nakalipas R.binigyan ng 2 buwan para mabuhay.Siya ay paralisado
mula sa baywang pababa mula sa tumor.Sa isang nakaraang ulat, sinabi ni Nanay na medyo
ginagalaw niya ang kanyang kaliwang paa.Ang sumusunod ay isang update na ngayon ko lang
natanggap.==

Hoy Corrie, kamusta ka na?Maganda ang lahat dito!!R.mukhang maganda ang takbo!Panatilihin
ang kanyang timbang sa pagkain ng maayos at kaunting sakit na sinabi ni S.at sa tingin ko at
ng  physiotherapist  ay  mahihina  ang  mga  kalamnan  sa  kanyang  baul!!Maginhawa  siyang
natutulog  at  nakakaupo  sa  kanyang  wheelchair  nang  ilang  oras  sa  bawat
pagkakataon.Pakiramdam ko ay napakapositibo na ang lahat ay papunta sa tamang direksyon!!

Umupo siya ng 3 oras sabay-sabay at konti lang ang sakit!!Baka magigising siya sa gabi para
ipagulong namin siya o i-massage ang paa niya minsan pero yun lang.Hindi siya nagrereklamo
tungkol sa sakit kung saan naroroon ang tumor at wala kaming nakikitang nakaumbok!!!Siya ay
nagkonks kaagad mga 3 oras pagkatapos kong bigyan siya ng kanyang dosis at natutulog nang
halos 4 na oras.Nagsusumikap pa kaming umabot sa 1 gramo sa isang araw pero lagpas na
kami  sa  kalahating  marka!!!Napakapalad  namin  na  nakilala  ka  sa  oras  na  nagkita  kami!!
Naniniwala talaga ako na it was meant to be!!R.ay naka-schedule para sa kanyang MRI sa Abril
22!!!Panatilihin  ang  pananampalataya  ng  mga  tao.NAKAKAPATAY  NG  CANCER  ang
CANNABIS.” Corrie Yelland

“Dapat kainin ng mga nanay ang mantika, mas makakabuti iyon para sa kanila pati na rin sa
kanilang mga anak.Ang paninigarilyo sa gamot na ito ay halos hindi kasing epektibo, 90% ng
mga nakapagpapagaling na epekto ay tumataas sa usok.At kung tatanungin mo ako kung dapat
bang gamitin ng mga bata ang langis bilang gamot, sasabihin ko oo, talagang, mas mabuti
araw-araw.Ano pa ang gusto mong ibigay sa isang bata bilang gamot?JB”

“Binigyan ko lang ng back massage ang anak ko na may kasamang tea tree oil na may halong
canna oil.Nagrereklamo siya  ng mas mababang mga sakit.Kaya lumabas ang gamot.Ito  ay
gumana sa loob ng dalawang minuto.Sabi niya, nawala na ang sakit.Bumalik na siya sa labas at
gumagawa ng construction project kasama ang kanyang mga traktora.” Jose

"Ang aking anak na babae ay may epilepsy, nagkaroon ng kanyang unang seizure sa edad na
13.Siya ay 31 na ngayon at kasalukuyang nasa 5 uri ng gamot na iniinom niya 3 beses sa isang
araw  sa  napakalaking  dosis.Mayroon  din  siyang  VNS  implant  (vagal  nerve  stimulator)  na
nakuha niya noong Abril 2000.Sa oras na iyon ang kanyang mga seizure ay napakalubha siya
ay isang hindi gumaganang tao na kailangang itali sa isang wheel chair.Kailangan kong aminin
ang VNSmalaki ang naitulong niyan!Ngunit mayroon pa rin siyang mga seizure at sa pagitan ng
mga  iyon  at  lahat  ng  mga  gamot  na  hindi  niya  maaaring  magkaroon  ng  buhay.Siya  ay
nagkaroon ng mas maraming staples,  tahi,  at  mga bali  ng buto  kaysa sa sinumang dapat
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harapin.

Anyway,  sana  makuha  mo  ang  picture.Ang  aking  anak  at  kapatid  na  lalaki  ay  parehong
gumagamit  ng Marijuana para sa bipolar  at  sakit.Ilang beses na nila  akong tinanong kung
tumingin na ba ako sa anumang pag-aaral na may kinalaman sa paggamit nito para sa mga
seizure.Sa  wakas  ay  sinimulan  ko  na  itong  tingnan  at  doon  ko  nakita  ang  mga  luha  ng
phoenix.Hindi  ako  lubos  na  sigurado  na  gagana  ang  langis  para  sa  kanya,  gayunpaman,
sinimulan ko itong inumin sa aking sarili noong Linggo para sa buong pananakit ng katawan at
napakalaking insomnia.Nakatulong ito sa AKIN nang higit pa sa masasabi ko!

Ngunit sa aking pagsasaliksik ay nakita ko rin ang kwento nina Jason at Jayden.Ipagpalagay ko
na pamilyar ka dito ngunit kung sakali, ginagamot ng isang lalaki ang mga seizure sa kanyang
mga anak na may mataas na CBD tincture.Nagsimula rin akong magsaliksik at nagpasyang
subukan ito para sa aking anak na babae.Nakuha niya ang kanyang unang dosis noong Linggo
Disyembre  30,  2012.Sa  ngayon  binibigyan  ko  siya  ng  1/2  dropperful  5  beses  sa  isang
araw.Wala pang isang linggo, mula sa ilang mga seizure na halos araw-araw ay wala na siya sa
huling dalawang araw!Isinulat ko ang lahat at ang layunin ko ay alisin siya sa mga gamot at
mahigpit  sa  tincture.Kung  makakatulong  ang  aking  dokumentasyon  sa  anumang  paraan
malugod kong ipapadala ito sa iyo.Lubos akong nagpapasalamat sa gawaing ginagawa mo at ni
Rick Simpson!Salamat." Casey

-- Hi Casey, salamat sa balita.Ito ay medyo tipikal, ang mga tao ay hindi gaanong nagkakaroon
ng mga seizure kapag sila ay nasa langis.Pinakamainam kung kinuha niya ang paggamot nang
maayos  na  sumusunod  sa  mga  tagubilin  sa  aming  site.Siyempre,  magiging  mahusay  ang
dokumentasyon, pati  na rin ang mga Youtube clip o anumang bagay na katulad niyan.Best
wishes, Jindrich”

Q.May edad na ba sila para simulan ito?Ang aking anak na lalaki  ay 3 at may masamang
eksema at malamig ang isang magandang bahagi ng taon dito. Roxanne

-- Roxanne, ito ay ganap na ligtas na ibigay ang langis sa mga bata, kahit na sa mga bagong
silang, lalo na kapag ginamit nang topically sa isang halo na may langis ng binhi ng abaka o
shea butter.Ito ay isang magandang diskarte upang paghaluin ang langis ng buto ng abaka sa
langis (1% ng langis ang magagawa, ngunit 20-30% ang magiging perpekto) at pagkatapos ay
magdagdag ng ilang patak nito sa paliguan araw-araw.Mag-iiwan ito ng manipis na pelikula sa
buong  katawan  at  kadalasan  iyon  lang  ang  kailangan  (o  kahit  man  lang  para  sa
pagpapanatili).Kumuha  ng  mga  litrato  at  video,  ang  pagpapabuti  ay  dapat  magsimulang
maganap  nang  napakabilis.Ang  pangangati  at  pangangati  ay  mawawala  sa  loob  ng  ilang
segundo o minuto, at ang eksema ay dapat na mawala lamang sa loob ng isang linggo o higit
pa.Magandang pagbati, JB

"Ang RSO ay ang pinakamahusay na therapy sa ngayon para sa aking autistic na anak na
naka-group home bound dahil ako ay binubugbog at ang aking tahanan ay nawasak.Sinubukan
ko  ang  mga  diet,  chelation  therapy,  hyperbaric  oxygen,  methyl  b  12  shots,  at  maraming
pharmaceutical killing drugs at wala nang mas mahusay kaysa sa langis ng cannabis.

Mahirap makakuha ng medical card para sa isang menor de edad kung tatawag ka lang at
tatanungin  kung  bibigyan  nila  ng  card  ang  isang  autistic  na  menor  de  edad.Para  sa  mga
magulang na nahihirapan,  tumawag habang ang iyong anak ay nagagalit  para marinig  nila
mismo  kung  gaano  kalubha  ang  sitwasyon.Tatlong  beses  akong  tinanggihan  bago  ako
nagpasyang tumawag habang binubutas niya ang kanyang mga dingding at sumisigaw...tapos
sabi nila bibigyan daw siya ng card.” Robin

"Salamat  Rick Simpson oil...Hindi  ako nakapagpasalamat  sayo!Bigyan mo ang aking pitong
taong gulang na maliit na batang babae na dumaranas ng Acute Lymphoblastic Leukemia ng
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lakas upang magpatuloy!Hulaan mo kung ano pa?!Nagpunta siya sa remission isang linggo
pagkatapos uminom ng langis sa capsule form!!!(Mayroon siyang OMMP card para legal na
gumamit ng cannabis para sa kanyang leukemia na inirerekomenda ng kanyang doktor)

Salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na huwag punuin ang katawan ng aming maliit
na batang babae na puno ng buhay na nagpapalit ng narkotikong gamot.Salamat sa pagbibigay
sa kanya ng munchies...kapag ang mga normal na bata ay nakakaramdam ng sakit sa kanilang
tiyan!Salamat sa paglalagay ng isang ngiti sa kanyang mukha at pagpapahintulot sa kanya na
hindi magkaroon ng kahit isang meltdown sa kanyang mahabang buwan ng high dose steroid
treatment.

Ang  tanging  pagbagsak  sa  paggamit  ng  langis  ng  Rick  Simpson  para  sa  amin...ay  isang
mapang-akit  na  biyolohikal  na  ama na hindi  pa napunta  sa kanyang  buhay noon ay  hindi
sumasang-ayon  at  nais  siyang  kustodiya.Ngunit  naniniwala  ako  sa  kapangyarihan  ng
pagpapagaling na taglay mo at tatayo ako para sa amin at medikal na marihuwana at lalaban
para sa katotohanang ito ang pinakamahalagang bahagi ng paggamot sa aking mga maliliit na
batang babae. Erin

"Noong Lunes, ipinasuri ni Brave Mykayla ang kanyang mga lab upang makita kung sapat na
ang mga ito para ipagpatuloy ang kanyang chemotherapy (naantala siya dahil sa mababang
bilang ng neutrophil mula noong ika-4 ng Hunyo)...sa kalungkutan ko ay napakababa pa nila.

Nag-aalala  ako  sa  kanya...ang  kanyang  katawan...kanyang  kalusugan...kinabukasan
niya...kanyang kapakanan.I want the very best for her and seeing her body in such poor shape
break  my  heart.Nakikita  mo  ang  lahat  ng  mga  ngiti  at  isang  masiglang  semi-malusog  na
mukhang masaya 8 taong gulang (na hindi kapani-paniwala at hindi ako magiging mas masaya
tungkol doon) ngunit sa katotohanan kung nakita mo ang kanyang mga lab...at kung ano ang
ginagawa  ng  chemo  sa  kanyang  katawan  ay  mararamdaman  mo  ang  pakiramdam  na
nararamdaman ko.Ang maliliit na maliliit na piraso ng aking durog na puso ay gumuho habang
ang  kulay  ay  dumulas  sa  aking  mukha...may  namumuong  bukol  sa  lalamunan  ko...at
namumugto ang mga mata ko sa kakaiyak.Napakaganda niya...siya ay napakasaya at malusog
na hitsura ...wala siyang cancer...at mayroon siyang pinakamahusay na natural na gamot para
sa paglaban sa cancer...Hindi  ko kayang panindigan ito at  kung ano ang ginagawa nito sa
kanya.Gusto kong matapos ito sa lalong madaling panahon...ngunit noong araw bago umalis
papuntang  Hawaii,  natanggap  namin  ang  petsa  ng  pagtatapos  ng  paggamot  niya  noong
Nobyembre  13,  2014.Labis  akong  nagpapasalamat  na  natapos  ito  ng  8  buwan  nang  mas
maaga  kaysa  sa  inaakala  ko  ngunit  sa  katotohanan...maiisip  mo  bang  kumukuha  ng
chemotherapy  araw-araw  sa  loob  ng  mahigit  1.5  taon?!At  masinsinang  lingguhang
chemotherapy para sa 10 buwan bago iyon?!

Ipinaliwanag sa amin ang maintenance chemotherapy bilang isang mas madaling panahon ng
chemotherapy...at hindi ito naging madali.Sinabi nila na ang kanilang bilang ng neutrophil ay
maaaring  manatiling  mababa  sa  mahabang  panahon  habang  nilalabanan  ang  isang
virus...ngunit dapat ko siyang ipadala sa pampublikong paaralan nang walang virus?!Iyon ay
magiging  imposible  ...sabi  nila  sa  amin  malamang  may  virus  siya  *bagaman  wala  siyang
nakitang sintomas...ang kanyang sanggol na kapatid na babae ay napakasakit* at narito kami
pagkatapos ng 20 araw na may napakababang bilang.

Mangyaring ipagdasal ang mga kaibigan para sa Brave Mykayla na makahanap ng lakas upang
mapaglabanan ang anumang sanhi nitong matagal na panahon ng mababang bilang.Pagalingin
ng Diyos  ang kanyang katawan at  bigyan ito  ng lakas upang matiis  ang chemotherapy na
walang  epekto  o  pangmatagalang  epekto.Sana  po  protektahan  siya  ng  Diyos  para  sa
akin...Hindi  ko  maisip  ang isang araw na wala  ang kanyang magandang ngiti  at  mainit  na
nakakaaliw na yakap.Magsusuri kami muli ng mga lab sa Martes sa susunod na linggo... at
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ipapanatili kong updated kayong lahat.peaceloveCURE.” Matapang si Nanay

-- Mahirap ilarawan kung ano ang naidudulot sa akin ng pagbabasa nito.At mahirap isipin kung
ano ang nagagawa ng lahat ng lason na iyon kay Mykayla.Walang ibang dahilan kundi ang
kasakiman at katiwalian sa pinakamataas na antas ng ating lipunan.

Kailangan ni  Mykayla ng gamot na magpapalakas sa kanyang immune system, hindi isang
lason na magdudulot ng hindi na mapananauli pang pangmatagalang pinsala.Talaga bang hindi
alam ito ng kanyang mga doktor?Anong kwalipikasyon ang mayroon sila upang magbigay ng
lason nang walang dahilan?May lisensya rin bang pumatay ang mga gangster na kumikita sa
pagbibigay ng lason sa mga bata?Sino ang nagbigay nito sa kanila?

Kahapon ay napag-usapan natin ang tungkol sa pagpapakilos ng mga kababaihan.Narito ang
iyong dahilan.Ganito  ang hitsura sa pagsasanay kapag hindi  ginagawa ng mga doktor  ang
kanilang  trabaho  sa  paraang  nararapat.At  nasa  inyong  mga  kababaihan  na  baguhin
ito.Pinoprotektahan mo ang iyong mga anak sa buong buhay mo, kaya gawin kung ano ang
dapat gawin.Kumilos ngayon, huwag maghintay, ang bawat araw ay mahalaga.JB

"Alam mo...Noong isang araw dinala namin si Mykayla sa mga doktor at pinatakbo nila ang
karaniwang mga lab...Ang kanyang hemoglobin ay nasa napaka-kritikal na mababang 5.2 (na
sa teknikal ay halos hindi sapat na dugo para gumana ang iyong katawan...the doctor told us
that the average child is almost NONRESPONSIVE at this low of a level) Mykayla tumatalbog
siya sa pader, hyper, nagkaproblema sa pagtalon sa kama, madaldal, nakangiti, at masaya!!!
Nagtataka ang mga doktor kung bakit...well doc anong pinagkaibasa pagitan ni Mykayla at ng
iba mong anak...may cannabis siya!!!

Syempre ang mga doktor ay HINDI KAILANMAN nagpapakilala ng mga bagay na tulad nito sa
cannabis...ngunit  sila  ay  dapat.Ang  mga  doktor  at  medikal  na  mananaliksik  at  pharma  ay
nagdudulot  sa  ating  lahi  na  dumanas  ng  hindi  kinakailangang  pagdurusa  at  ito  ay
nakapipinsala.Kahit na ang isang tao ay hindi mapapagaling sa ilang kadahilanan o iba pa...ang
kanilang kalidad ng buhay ay maaaring lubos na mapabuti sa cannabis.Patunay ang lolo mo na
napaka-advance na ng cancer niya at kumalat sa buong katawan niya...ngunit tingnan kung ano
ang ginawa ng cannabis para sa kanya!

Noong  sanggol  pa  si  Mykayla,  namatay  ang  lola  niya  sa  cancer...isang  napakabilis  at
agresibong kanser.Hindi siya gumagamit ng cannabis.Inilagay nila siya sa isang hospice home
at  ibinuhos  siya  ng  puno  ng  morphine...aktwal  na  nagsasabi  sa  amin  na  ito  ay  upang
panatilihing walang sakit ang kanyang sakit at upang mapabilis ang proseso ng kamatayan.Ito
ay malupit...hindi pangkaraniwan...at masama...at ito ay nangyayari na STANDARD MEDICAL
TREATMENT.Hindi ko kailanman gugustuhin na maipit sa isang morphine drip upang magdusa
hanggang sa ako ay mamatay.Ito ay malupit...at araw-araw kong ipinagdarasal na matapos na
ang katiwaliang ito.” Matapang Mykayla

"Ang  huling  dalawang  post  ko  ay  nakabuo  ng  maraming  mga  katanungan  at  ilang  mga
kahilingan para sa "patunay"...Gusto kong ibahagi sa iyo ang lahat ng agham sa pagitan ng
cannabis at mga kanser ng immune system (leukemia/lymphoma).Ang impormasyong ito ay
partikular  sa  Jurkat  leukemia  cell  lines...na  isang  CD4+  t-cell  acute  lymphoblastic
leukemia...EXACTLY the same lineage as Mykayla's leukemia.

Ang partikular na uri ng cancer ng Brave Mykayla ay may napakaraming napatunayang agham
sa likod ng pagiging epektibong paggamot ng cannabis dahil natuklasan ng mga siyentipiko na
ang  mga  selula  ng  immune  system  ay  mayroong  SPECIFIC  cb2  receptor  sa  kanila  na
nagdudulot ng apoptosis (cell death).

Ang THC ay nag-uudyok ng apoptosis sa Jurkat (t-cell acute lymphoblastic leukemia) na mga
cell  sa pamamagitan ng tatlong magkakaibang mekanismo.(1) Ang THC ay nagbubuklod sa
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CB1  at  CB2,  at  humahantong  sa  ceramide  synthesis  sa  pamamagitan  ng  serine
palmitoyltransferase.(2)  Ang  Ceramide  ay  pumapasok  sa  mitochondria  at  nagreresulta  sa
pagtagas ng cytochrome c sa cytosol.(3) Ang Cytochrome c ay pinagsama sa Apaf-1, caspase
9, at bumubuo ng apoptosome.(4) Kino-convert ng apoptosome ang procaspase 3 sa aktibong
caspase  3,  na  nagreresulta  sa  apoptosis.Ina-activate  din  ng  THC  ang  extrinsic  pathway
(caspases  8  at  10),  at  pinipigilan  ang  Raf/Mek/Erk  pathway.Ang  pagsugpo  sa  cell  survival
pathway ay humahantong sa dephosphorylation ng Bad, at pagsasalin ng Bcl-2 protein na ito sa
mitochondria, at pagkatapos ay sa apoptosis. Matapang Mykayla

--  Ang  mas  maraming  langis  na  nakukuha  niya  sa  kanya  ay  mas  mahusay,  lalo  na  kung
isasaalang-alang ang mga hindi kinakailangang medikal na paggamot na mayroon pa rin siya at
kailangang  dumaan.Best  wishes  to  Hawaii,  Bravest  Mykayla,  napakagandang  makita  na
natupad ang iyong pangarap.Sa kaunting tulong mula sa langis.JB

“Ang usok na iyan ay HINDI malusog para sa mga bata o mga mama...mga bobong mama at
ano ang sinasabi mo sa iyong mga anak?Langis o nada!Lalo na sa mga bata!" Naia

-- Hindi ako magiging radikal,  ang paninigarilyo o pagsingaw ay mayroon ding mga kapaki-
pakinabang na epekto, halimbawa laban sa pagduduwal sa mga buntis na kababaihan.Hindi ito
makakasama sa bata.JB

“Hindi  ganoon  kalakas  ang  usok...lalo  na  kung  may  tendencies  ka  sa  allergy...nagsasabi
lang.Hindi ko kakayanin ang usok!Gayundin, hindi alam ng mga bata kung kailan titigil...kung ito
ay asukal, caffeine, pagkain, atbp.Ikaw ang dapat na maging gabay nila.Sa palagay ko ay hindi
magandang  ideya  ang  pagtataguyod  ng  paninigarilyo  ng  cannabis  para  sa  mga
kabataan.Sinasabi ko lang.Opinyon ko lang sa nakita ko.Maaari ring makagambala sa gawain
sa paaralan at mahahalagang isyu." Naia

-- Naabala din ako noon sa mga gawain sa paaralan at mahahalagang isyu, at wala kaming
anumang  cannabis  na  magagamit  sa  amin.Ang  kailangan  ko  lang  ay  makita  ang  isang
magandang babae sa isang lugar sa paligid at iyon ay para sa gawain sa paaralan at mga isyu
na mahalaga sa iba ngunit hindi sa akin.

Kung kinokontrol mo kung gaano karaming tsaa ang iniinom ng iyong mga anak, siyempre sige
at kontrolin kung gaano karaming cannabissila ay kukuha o ingest.Good luck sa ganyan.Ito ay
isang walang kabuluhang pagsisikap ngunit sigurado ako na ito ay magpapanatiling abala sa
maraming tao sa susunod na ilang taon hanggang sa mapagtanto nila kung gaano kaligtas ang
cannabis at na talagang imposibleng ma-overdose ito nang nakamamatay.

Kaya sino ang nagmamalasakit kung gaano karami ang natutunaw ng sinuman?Hindi ko.Wala
akong pakialam kung ilang tasa ng tsaa o kape ang iniinom ng tao sa isang araw, isipin mo
iyon.Bakit ako dapat?Ito ay wala sa aking negosyo.At ito ay wala sa negosyo ng sinuman kung
gaano kalaki ng buhay na ito ang nagliligtas at pang-iwas na gamot na kinakain ng sinuman.

Kung  mas  maraming  langis  ang  nasa  iyo  at  mas  madalas  mas  mabuti  para  sa  iyong
kalusugan.Iyan lang talaga ang rule na nalalapat.Sa mga tao sa lahat ng edad, kabilang ang
mga bata at mga buntis na ina.Kung hindi mo gusto ang ideyang ito, lampasan mo ito, matutong
mamuhay kasama ito, iyon ang pinakamagandang bagay na magagawa mo.Walang regulasyon
ng cannabis ang gagana, hindi rin ito ma-regulate.Dagdag pa, walang tunay na dahilan upang
ayusin ito.JB

"Naninigarilyo ako sa buong pagbubuntis ko hanggang 4 na linggo ng panganganak.Nag-drug
test  ang  doktor  ko  tuwing  bumibisita  rin  ang  mga  doktor.Kaya  alam  niyang  naninigarilyo
ako.Nang ipanganak ang sanggol ay ipinanganak siyang malusog, 10.6 pounds at nasubok na
negatibo para sa THC.Nagpa-breast feed din ako at pinagpatuloy ko pa rin ang paggamit ng
bud.And guess what, he is excelling at every mile stone.Ito ay lubos na kabaligtaran ng pinsala
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sa utak.Ang utak ay nangangailangan ng mga cannabinoid para sa kalusugan ng gross motor
development, kaya huminto sa pagkapoot. Nessa

"Ang aking anak na lalaki ay ipinanganak na 8 lbs 1 oz.5 days OVER sa due date niya.Iyan ang
dalawang  nangungunang  "mga  alalahanin"  na  nakita  ko  sa  paninigarilyo  sa  panahon  ng
pagbubuntis, mababang timbang ng kapanganakan at wala sa panahon na panganganak.Ang
aking  anak ay  halos  9  na buwan,  nagsagawa lamang ng isang  bayley  assessment  upang
masuri  ang  kanyang  pag-unlad  ng  pag-iisip  pati  na  rin  ang  pag-andar  ng  motor,  at
wika.Nakakuha siya ng mataas na average at napakahusay sa lahat ng kategorya.Kaya take
your nonsense and blow it out your ass.“ Ashley

“Ang gobyerno ang mga kriminal dito...Mayroon akong multiple sclerosis at ganoon din ang
aking anak...kailangan niyang magpa-inject ng 26 sa kanyang utak, bawat linggo, para patayin
ang sakit ng kanyang mga ugat sa kanyang utak...

Mayroon akong 3 apo at hindi ako 'DRUGGIE' O ANG AKING ANAK, NA nagtapos ng TOP SA
KANYANG KLASE, at binayaran upang maging tutor sa klase dahil sa kanyang katalinuhan.Ang
kanyang  mga  bato  ay  nagsara,  ang  kanyang  colon  ay  hindi  gumagana  at  ang  sakit  ay
napakatindi  kaya  hindi  siya  kumikibo.Hindi  siya  kailanman  nag-droga  o  uminom  ng  alak,
paminsan-minsan lamang, sa kanyang buhay, bago siya nagkaroon ng MS.

Ang kanyang pinsan ay naglagay ng kaldero sa kanyang brownies nang ihatid siya nito sa
hapunan, na hindi niya alam...and guess what?Ang kanyang mga bato ay nagsimulang gumana
muli, ang mga panginginig ay humupa at siya ay talagang makatulog sa gabi, kapag siya ay
umiinom ng tincture.Pinapatahimik nito ang panginginig at nakakatulog siya sa gabi...Kailangan
pa niyang magpapasok ng 26 na karayom sa kanyang utak kada linggo dahil sa sakit ng ugat
sa kanyang utak...

Sino  ka  para  husgahan  ang  hindi  kapani-paniwalang  gamot  na  ito...?????and  by  the  way,
nagkaroon ako ng isang anak bago ako magkaroon ng Hepatitis B vaccine, and MS free siya,
pero within a week of having the vaccine kailangan kong magpa-glass and then within 2 weeks,
totally blind ako sa left eye. ...Ako ay 17 taong gulang at nabulag.Natatakot?Oo...Kung hindi
dahil sa gamot na ito, nasa wheelchair pa rin ako...

Hindi ko kailanman hilingin ang sakit na ito sa sinuman...ngunit dapat mong dalhin ang iyong
paghatol sa ibang lugar...bakit sa palagay mo inilagay ng DIYOS ang gamot na ito sa planeta?O
sa tingin mo ba ay nagkamali ang Diyos?

Sana'y hindi na maranasan ng iyong mga anak ang mayroon ang aking pamilya...pagmasdan
ang iyong anak na namatay sa harap ng iyong mga mata...kunin ang larawan, mister...Ginawa
ni  Harper  na  isang  kriminal  na  pagkakasala  ang  magtanim  ng  isang  halaman  sa  iyong
bakuran...Sa palagay ko ang kanyang pamilya ay hindi kailanman dumaan sa MS o cancer
alinman ...o ang RCMP alinman.Panahon na ang mga batas kung saan nagbago pabor sa mga
tao sa halip na sa mga kumpanya ng droga.” Laurel

"Kaya ang aking anak na babae ay nagkaroon ng pinakamalalim na emosyonal na karanasan
sa pagpapagaling sa cannabis sa linggong ito.Ang sabihing siya ay may emosyonal na ugali ay
magiging isang malaking pagmamaliit.Siya ay ipinanganak na may depekto sa kapanganakan
na  may  matinding  hamon  dito.Bilang  paggalang  sa  kanyang  pagkapribado,  hindi  ko  na
sasabihin ang mga detalye nito, ngunit sabihin nating sukdulan ito.At ang pamumuhay kasama
siya ay isang hamon na yumanig sa aking mundo nang mas madalas kaysa sa hindi.Ang isang
pisikal  na  hamon  na  mayroon  siya  ay  ang  migraines.Ang  tanging  magagawa  niya  kapag
dumating  sila  ay  humiga,  magkulong  sa  mga  saplot,  at  matulog.Iyon  lang  talaga  ang
nakakatulong.

Kaya't ilang buwan na ang nakalipas, pinasubok ko siya sa wakas ng isang cannabis oil infused
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wafer  at  sa  loob  ng  15  minuto,  nawala  ang  kanyang  mga migraine.Kaya  ngayong  linggo,
matutulog ako ng maaga isang gabi, at naisip niyang baka magka-migraine siya mamaya, dahil
nararamdaman niyang paparating sila...kaya binigyan ko siya ng isang maliit  na lalagyan na
may ilang mga ostiya sa loob nito upang itabi sa kanyang higaan para kung maramdaman
niyang may dumarating kapag ako ay natutulog, maaari siyang kumuha ng isa.Buweno, kinuha
niya ang apat noong gabing iyon.Nakadikit sila, at kinuha niya lang silang lahat.At nagkaroon
siya ng karanasan.At kalahati.

Natulog siya halos kinabukasan at gabi at kinaumagahan.Alam kong nagkakaroon siya ng ilang
uri ng karanasan...nakikita ko ang kanyang mga iniisip na lumulutang sa paligid at alam kong
may pinagdadaanan siya.Ang hindi ko pinaghandaan ay ang kumpletong 180 naranasan ng
aking  anak  na  babae.Siya  ay  masaya,  matamis,  maalalahanin,  at  isang  kagalakan  sa
paligid.Totoo, gumawa din ako ng ilang malalaking pagbabago sa sitwasyon.Ngunit ito ay sa
susunod na araw, kaya hindi maikakaila kung gaano kahanga-hanga ang pagbabago mula sa
cannabis.Walang paraan na nakuha ko siyang kunin ng ganoon karami.Tatanggihan niya sana
ito.At  hindi  ko  man  lang  naisip  na  maging  tapat  sa  iyo.Gusto  ko  lang  yumuko  sa
pagpapahalaga.Kapag sinabi ko sa iyo na naglalakad ako ng mahigpit  sa kanya,  hindi ako
nagbibiro.Ang paglilipat at pagbubukas na naganap para sa amin dahil sa isang "aksidente" ay
hindi aksidente.Hindi ko pa siya binigyan ng isang bote ng anumang bagay na maiinom ng
gamot.Ang ginawa ko noong gabing iyon ay isang himala."

“Masayang-masaya ako na sa wakas ay maipahayag ko na ang aking matamis na sanggol na
lalaki ay gumagamit ng cannabis upang labanan ang mga epekto ng chemo at radiation AT
upang matiyak na hindi  siya tumubo ng anumang mga bagong tumor!Ang gamot na ito  ay
nakatulong  nang  husto  sa  kanya.Bago  siya  kumuha  ng  gamot  na  ito  ay  patuloy  siyang
nagsusuka, hindi siya kumakain, siya ay matamlay at mainit ang ulo...ngayon ay kumakain na
siya, binabawasan niya ang kanyang pagkain, tumataba siya at alam ng sinumang nakapaligid
sa kanya kung gaano siya kasaya.”

--  Buweno,  kung  wala  ang  lason  sa  kanyang  katawan  ang  bata  ay  magiging  mas
mahusay.Talagang walang saysay ang paggamit ng chemo at radiation kasama ng langis, ito ay
tulad ng pagbibigay ng antidote sa pasyente habang nagbobomba ng lason sa kanilang mga
ugat.Langis para lamang sa pinakamahusay na mga resulta.Dapat malaman ito ng mga doktor,
hindi napakahirap na maunawaan na hindi magandang ideya na bigyan ng lason ang mga bata
kapag hindi kinakailangan.JB

Q.Ako ay 29 taong gulang na nag-iisang ina.Ang aking anak na lalaki ay 8 taong gulang na
ngayon at nabubuhay na may katamtamang autism.I wouldn't change my mini me for anything
in this world, except to make his life a little easier.Nagtataka ako kung mayroon kang ibang mga
magulang na pumunta sa iyo at nagtatanong tungkol sa langis?O anumang mga kwento ng
tagumpay na may autism/Asperger's?Kung magpasya akong pumunta sa rutang ito anong uri
ng dosis ang titingnan ko?Pinahahalagahan ko ang lahat  ng impormasyon!Salamat.Mula sa
isang bigong mama at batang lalaki.

A."Ang langis ay tungkol sa tanging bagay na maaaring gumana," sabi ni Rick nang basahin ko
ito sa kanya.Ang mga tagubilin sa dosis at iba pang impormasyon sa kung paano gumawa at
gumamit ng langis ay nasa aming site at sa mga aklat na available doon.Marami na akong
natulungang autistic na mga bata sa nakaraan, at ang gamot na ito ay nakakatuwang para sa
kanila.Gustung-gusto ng mga bata ang pag-inom ng gamot na ito, hindi sila pinipili, hindi nila
alam na sila ay "gumagawa ng mali", at ang mga magulang ay labis na nasisiyahan dito kapag
mayroon silang oras para sa kanilang sarili.Para sa pinakamahusay na mga resulta, gaya ng
nakasanayan, magsisimula ako sa isang karaniwang 60g na paggamot, walang mga tabletas, at
pagkatapos ay pananatilihin ko ang bata sa isang dosis ng pagpapanatili sa halagang pipiliin
niya para sa natitirang bahagi ng kanyang mahaba at mapayapang buhay.At ang bata mula sa
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video ay dapat na eksaktong pareho, kung mayroon manmaaari.Magandang pagbati, JB

"Malaki ang naitulong ni Mary Jane sa akin noong buntis ako at hindi naapektuhan ang aking
dalawang sanggol." Samantha

“Hi Rick, kamakailan lang ay natuklasan namin na mayroon akong medium to high risk na bukol
sa kaliwang dibdib ko.Ako ay 34 taong gulang at ang aking anak na babae ay 1 1/2 taong
gulang lamang - ako ay natakot!Nagdusa din ako mula sa Post Natal Depression pagkatapos
ng kapanganakan ng aking anak na babae -kaya lahat ng ito ay parang sobra.Gayunpaman, sa
kabutihang palad nakatira ako sa South Africa, kung saan bagaman ilegal pa rin, ang cannabis
(o dagga, kung tawagin natin dito) ay sagana dito at medyo madaling makuha ang disenteng
damo sa makatwirang presyo.

Agad akong naghanda tungkol sa paggawa ng langis - ang hurado ay wala pa rin tungkol sa
bukol sa aking dibdib, dahil babalik lang ako para sa aking susunod na pagsusuri sa loob ng 2
buwan - ngunit ang Post Natal Depression ay nawala pagkatapos ng isang buwan ng pagkuha
ng langis.Malakas ang pakiramdam ko, may motibasyon at kayang abutin ang mga pang-araw-
araw  na  bagay  -  na  panaginip  lang  hindi  pa  matagal  na  ang  nakalipas!Sa  South  Africa,
kadalasan ay nakakakuha lang kami ng mga Sativa strain o mixed sativa strains.Nais ko lang
ipaalam sa iyo ang tungkol sa aking kuwento, dahil napakaraming tao doon ang nagdurusa
nang walang pangangailangan mula sa depresyon, umiinom ng mga masasamang pharma na
gamot na negatibong nakakaapekto sa kanila, ngunit sa katunayan, ang langis ay tila naaayos
ang  anumang  kailangang  ayusin  nang  walang  kahirap-hirap  na  walang  masamang  panig.
epekto!Feeling  ko  ako na  naman ang  dating  sarili  ko  and  it  feels  GREAT!Ipagpatuloy  ang
mabuting gawain at patuloy kong ikakalat ang salita sa panig na ito!Maraming mahal, Kelly"

--  Salamat  sa  magandang  testimonial  na  ito,  Kelly.Sigurado  ako  na  makakatulong  ito  sa
maraming iba pang mga ina.Sa paraan ng pagtingin ko dito, ang mga ina ay dapat na kumain
ng maliliit na dosis ng langis sa panahon ng pagbubuntis at patuloy na gamitin ito pagkatapos
ng kapanganakan, kung talagang gusto nilang bigyan ang kanilang anak ng pinakamahusay.Ito
ay maaaring mukhang kontrobersyal ngunit ano pang gamot maliban sa isang bagay na natural
gaya ng langis na gusto mong ibigay sa isang ina at sa kanyang anak?JB

"Naninigarilyo  ako  at  kumakain  sa  buong  pagbubuntis  ko  at  ang  aking  anak  ay  isa  sa
pinakamatalino at pinakamalusog na batang lalaki na nakilala ko.Sinubukan kong uminom ng
mga morning sickness pills at mga para sa sakit ng ulo at walang nakatulong.Ang aking sciatic
ay patuloy na iniipit  at  ang aking katawan ay sumasakit  (marahil  dahil  siya ay 10 lb  at  23
pulgada  ang  haba  noong  ako  ay  nanganak,  kaya  para  sa  sinumang  nag-aalinlangan  na
nagsasabing ito ay pumipigil sa paglaki, ikaw ay napakamali.) Kumain ako ng mga goodies o
nagkaroon ng isang maliit na puff ay makakakuha ako ng halos instant relief.Kailangan kong
sumang-ayon na ito ang pinakaligtas na gamot na magagamit." Sarah

"Ang pagbubuntis sa aking 2nd ay pagpapahirap!Nabawasan ako ng 20lbs sa pagtatapos ng
1st trimester,  nagsusuka sa buong araw, walang ganang kumain.Wala akong pagdududa sa
kanya.Sinubukan kong manigarilyo at nakaramdam ako ng guilt!Gayunpaman, iniligtas nito ang
kanyang  buhay  ...Ako  ay  kumakain  at  nagpahinga  nang  mas  mahusay  kaysa  dati!Siya  ay
malusog  na  masaya  at  ganap  na  maganda!Ngayon  9  na  taong  gulang,  walang  anumang
problema sa kalusugan. Jennifer

“Hindi mapigil ng nanay ang pagkain.Ano ang epekto nito sa pagbuo ng fetus?Ito ay lubhang
nakakapinsala  sa  fetus.Kaya  paano  mo  makuha  ang  ina  upang  mapanatili  ang  pagkain?
Gumamit ka ng gamot na hindi gaanong magdudulot ng pinsala.Cannabis.Anumang iba pang
gamot  na panlaban sa pagduduwal  na maaaring gamitin  ng mga doktor  ay may mga side
effect.Ang tanging side effect ng cannabis ay isang pakiramdam ng kagalingan at pagtulog.
Gersh

- 150 -



Q.Ang aking asawa ay may matinding pananakit sa ibabang bahagi ng likod dahil sa pagiging
buntis  na  7  buwan,  inilarawan  niya  ito  bilang  isang  kinakabahan  na  pagkibot  na  lubhang
masakit.Sinubukan kong tumingin sa paligid sa iyong site at dito.Makakatulong ba ang RSO sa
sakit?Mayroon ka bang link sa isang nakaraang paksa sa paksang ito?Nababahala ako kung
ilagay nila siya sa codeine ay makakasama ito sa sanggol

A.Painumin siya ng maliliit na dosis ng langis at ipahid ang langis sa kanyang likod.Bigyan siya
ng masahe na may halo ng langis at langis ng buto ng abaka.Oo, malaki ang posibilidad na
mapinsala  ng  codeine  ang  sanggol.Ang  langis  ay  hindi  maaaring  at  hindi  makapinsala  sa
sanggol sa anumang paraan.JB

"Ang aking anak na lalaki ay na-diagnose noong Oktubre na may synovial sarcoma pagkatapos
alisin ang isang tumor bago magkaroon ng biopsy.Sinabihan na mananatili pa rin ang cancer at
maaaring  kumalat  sa  kanyabaga  dahil  sa  agresibong  uri  ng  cancer  ito.Karamihan  sa  mga
kamakailang resulta ng pagsusulit,  hindi nila mahanap ang anumang bakas nito sa kanilang
pagkalito.Ang langis ng Cannabis ay isa sa maraming bagay na sinimulan ko sa kanya halos
kaagad pagkatapos ng mga diagnosis. Amanda

"Ano  ang  pinakabatang  tao  na  alam  mong  ginagamot  sa  RSO?Mayroon  bang  pediatric
treatment protocol?Habang kami ay hindi matagumpay sa ngayon sa pag-indayog ng opinyon ni
lola at makapagpagaling kay lolo.Mayroon akong 2 taong gulang na may hindi kilalang gastric
na mga isyu (oo siya ay nasa "medikal" na paggamot nang higit sa isang taon at lahat ng mga
tabletas, cream, lotion at Big Pharma potion ay hindi matagumpay.Nakahilig na sila ngayon sa
isang protein syndrome.Malinaw na ang isang 25lb na bata ay hindi makayanan ang parehong
dosis bilang isang 175lb na lalaki kaya inirerekumenda mo ba ito para sa mga aplikasyon ng
pediatric?" Sara

-- Ang mga buntis na ina ay dapat na gumagamit ng langis at pagkatapos ay dagdagan ang
dosis kapag sila ay nanganak.Pagkatapos ng kapanganakan, ang mga ina ay dapat kumain ng
maliit na dosis ng langis upang matiyak na ang bata ay bubuo sa pinakamainam na paraan.

Kaya, kung tatanungin mo ako, ang aking bunsong pasyente ay wala pang walong buwang
gulang  at  mahusay  pa  rin,  siya  ang  pinakamagaling  na  bata  sa  kanyang  kindergarten  at
nagsimulang magsalita nang mas maaga kaysa sa karamihan ng iba.Ginamit ng kanyang ina
ang  langis  bago  siya  ipanganak,  at  ang  bata  ay  binigyan  din  ng  langis  pagkatapos  ng
pagbabakuna ng hexavaccine upang matiyak na ang mga mapanganib na kemikal ay maaalis
sa kanyang katawan sa lalong madaling panahon.

Ang langis ng Cannabis ay isang ligtas na gamot para sa mga tao sa lahat ng edad.Kung
mayroon kang mga problema sa paghawak nito, tingnan kung ano ang nagagawa ng langis
para sa eksema o isang diaper rash at pagkatapos ay bumalik at sabihin sa akin na hindi mo
kailanman bibigyan ng cannabis ang iyong anak.Ang maririnig mo lang mula sa akin ay ang
isang magulang na hindi magbibigay ng cannabis bilang gamot sa kanilang anak ay maling
maling impormasyon, o sila ay mga psychopathic sadists na nasisiyahang panoorin ang iba na
nagdurusa.

Alam mo ba kung gaano kabisa ang langis laban sa sakit ng ngipin?Bibigyan mo ba ang bata
ng langis para labanan ang sakit na nauugnay sa paglaki ng ngipin?Gagawin ko.Nang walang
pagdadalawang-isip.

Ang dosis para sa mga bata ay karaniwang kapareho ng para sa mga matatanda, kapag ikaw
ay gumagamot ng isang bagay na seryoso.Magsimula sa isang maliit na dosis ng tatlong beses
sa isang araw, masanay ang pasyente dito, dagdagan ang dosis tuwing apat na araw o bilang
maginhawa, at palaging subukang maipasok ang mas maraming gamot sa pasyente sa lalong
madaling panahon, habang tinitiyak na mananatili sila. sa kanilang comfort zone.JB
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“Kung  mayroon  kang  isang  anak  at  tumanggi  kang  magpabakuna  ng  “inirerekomendang”
pagbabakuna, maging handa na kunin ang iyong anak mula sa iyo sa pamamagitan ng puwersa
ng estadong iyong tinitirhan.Ito ay nangyayari nang mas madalas, sa isang nakababahala na
bilis.I-Google ito at tingnan ang "mga kinakailangan" ng iyong estado. Ang mga social worker ay
nagpapakita ng mas maraming "God complex" araw-araw at naniniwala na mas alam nila kaysa
sa sinumang magulang kung ano ang pinakamahusay para sa bawat solong bata.Mag-ingat
kahit na nakikipag-usap sa iyong doktor ng pamilya tungkol sa paksa." Platypus

"May  kilala  akong  dalawang  tao  na  ang  mga  anak  ay  hindi  pa  nabakunahan.Parehong
chiropractor.Ang isa sa mga bata ay nag-aaral sa isang pribadong paaralan.Sa tingin ko kung
home school ka ay hindi mahalaga.Hindi ako sigurado." Lorinda

"Nakikita ko ang mga maliliit na bata at mga sanggol na may kanser, bago ang paggamot ay
maganda ang hitsura nila, pagkatapos ng operasyon at chemo ay tila sila ay namamatay, at
madalas.Nadudurog ang puso ko kung paano pinahirapan at namamatay ang mga tao nang
maaga, kapag ang langis na ito ay gumagaling nang husto.Isang linggo na ako sa langis, at
maganda ang pakiramdam ko, naniniwala akong lumiliit ang tumor ko sa bato, wala pa akong
ebidensya ngunit sa lalong madaling panahon gagawin ko. Lannah

"Ginamit ito ng isang kaibigang nars sa stage 3 diaper rash, nawala nang magdamag!" Alice

-- Para sa mga nag-iisip na ang mga bata ay hindi dapat gumamit ng cannabis.Ano pang gamot
ang gusto mogusto mo bang ibigay sa kanila kung hindi man itong pinakamatanda, pinakaligtas
na natural na gamot na ginamit sa libu-libong taon?O ikaw ay pagpunta sa panoorin kayong
mga bata magdusa mula sa lahat ng mga eczemas at pantal nang walang dahilan?Iyan ay hindi
magandang gawin, sasabihin ko.Lalo na kapag mayroong isang simpleng solusyon sa lahat ng
mga problema sa balat.

Ok lang bang panoorin ang iyong mga anak na sumisigaw dahil  sa sakit  kapag maaari mo
lamang silang bigyan ng isang patak ng langis at sila ay walang sakit?Hm?JB

"Maaari bang payuhan ng admin kung anong uri ng dosis ang ibibigay sa isang 8 taong gulang
na pinauwi upang mamatay?" Ricardo

-- Magsimula sa isang maliit na dosis, tingnan kung paano tumugon ang bata at pagkatapos ay
taasan ang dosis nang mabilis hangga't kaya ng bata.Tatlong beses sa isang araw.Usually puno
ng pills kapag pinauwi para mamatay, kaya gusto mo munang i-detoxify dahil hindi mo alam
kung ano ang gagawin ng interaction, kadalasan hindi masyadong maganda ang nagagawa ng
interaction with those deadly chemicals.Ngunit ito ay dahil sinusubukan ng langis na linisin ang
mesa upang ito ay magsimulang gumana.

O, kung wala kang mawawala, maaari ka ring magsimula sa isang malaking dami ng langis at
ilagay  ang  pasyente  sa  isang  estado  ng  kontroladong  pagkawala  ng  malay  sa  ganoong
paraan.Iyon ang malamang na gagawin ko, ngunit nakasalalay sa mga magulang kung aling
direksyon ng paggamot ang kanilang pipiliin.

Ang alam ko lang, ang mga agresibong sakit ay dapat tratuhin nang agresibo.At alam ko rin na,
sa pangkalahatan, ang mas maraming langis na iyong pinapasok sa pasyente at kung mas
mabilis mong gawin ito, mas malaki ang pagkakataong magtagumpay at mabuhay.Ngunit alam
ko rin na ang mga tagubilin sa dosis ay binanggit para sa isang dahilan.

Kung anak ko iyon, pupunuin ko siya ng mantika, alam ko na sigurado, ang bata ay lumalangoy
dito at malamang na hindi ako papayag na may doktor na lumapit sa kanya.Pero ako yun at
alam ko ang gagawin.Magandang pagbati, JB

"OK, nag-flip out ako sa ngayon.Inilagay siya ng Dr ni Dave sa Lyrica, para gamutin ang sakit
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ng kanyang Shingles.Sa nakalipas na dalawang araw (at mas lumala pa), nagha-hallucinate si
Dave.As in, ang sabi lang niya, "Hindi dapat naghahatid dito ang lalaking may pulang buhok."
Nang sabihin kong, “Ano?”, ang sagot ni Dave ay, “Naku, hindi bale, sigurado akong wala siya
rito.” Kakausap ko lang sa kanya, na-realize daw niya na may hindi magandang nangyayari
kasi, kapag tumitingin siya sa gilid ng mga mata niya, may makikita siyang gubat sa labas ng
bintana  namin.WTF!!!Matagal  na  siyang  umiinom  ng  Cannabis  Oil,  at  hindi  kailanman
nagkaroon ng ganito.Wala pang isang linggo sa Lyrica at halos nawalan na siya ng kontrol sa
motor  at  ngayon  ay  nagha-hallucinate  na siya.Nilagyan ko lang ng  Cannabis  Oil  ang  mga
Shingles lesions (na may DMSO) at tumigil na ang sakit.Tinawagan ko ang Dr. at dinala ko si
Dave sa UNANG BAGAY SA LUNES.BTW, I just checked the Lyrica site, “abnormal thinking”
and “hallucinations” are one of the side effects.” Kim

"Napakaganda  ng  linggo  ni  Spencer  sa  lahat!!Nakilala  niya  ang  isang  pinsan  sa  unang
pagkakataon, at nakilala ang kanyang tiyuhin at Aunty mula sa Georgia!!Nainlove siya ng todo
sa tita Sara niya, pinili pa niya ako o daddy!!The best parts were seeing him HOLD A CRAYON
SA KANYANG KAMAY AT KULAY, habang nasa kandungan ng tiyahin niya!Nagtransfer pa siya,
from  his  right  hand  to  his  left  hand!!Pinintura  niya  ang  isang  kahoy  na  kotse  nang  may
kabuuang katumpakan gamit ang kanyang TOES!Susubukan kong i-upload ang kanyang video
sa lalong madaling panahon!Siya ay patuloy na nagsasabi ng mga bagong salita, at talagang
kaakit-akit!Nagawa namin siyang pasanin ang kanyang mga binti nang may maraming suporta!
Siya ay may pinakamagandang oras na hinila sa kanyang walker...Hindi ko mailarawan ang
kagalakan na nadama ko sa panonood ng aking anak na ginagawa iyon.Bakas sa mukha niya
ang sobrang saya habang nakikipaglaro sa mga big boys...lahat sila ay naka-bike at scooter, at
ang tanging magagawa niya ay manood nang may pananabik...Kitang-kita ko ang pagnanais na
sumama sa kanyang mukha at hindi maintindihan kung bakit hindi niya magawang tumakbo at
makipaglaro sa kanila...At pagkatapos ay ang kanyang pinsan na si Jason, na may pusong
ginto, ay nagsimulang hilahin siya, sinabi sa iba pang mga lalaki na mas mabuting sumakay sila
ng mas mabilis, o ang mga pulis ay kukuha sa kanila, hinila si Spencer pagkatapos sila sa
kanyang walker, na gumagawa ng sirena.tunog habang ang iba ay sumakay paikot-ikot.Kung
makikita mo lang ang mukha niya...sa wakas, sa wakas, isa na siya sa mga lalaki!Dinurog nito
ang  aking  puso  sa  bilyun-bilyong  piraso,  at  pagkatapos  ay  hinila  muli  ito  pabalik  sa
pamamagitan  lamang  ng  isang  kislap  ng  kanyang  mga mata  at  ang  hagikgik  sa  kanyang
boses.Pinakamahusay na linggo sa mahabang panahon.Si  Spencer ay dapat  maging isang
malaking bata, at mahal ko ito!Pinapalakas ang loob ko, lalo pang lumaban, nanalangin nang
mas matagal, para sa munting himalang ito na tinatawag nating Spencer.”

"At ang kanyang mga tumor ay lumiliit gamit ang mataas na THC cannabis oil!!Si Spencer ay
itinuring na terminal ng Loma Linda oncology.Ngunit, ang isang kamakailang MRI ay nagpakita
ng pagbawas sa mga laki ng tumor!!High THC oil ang tanging gamot niya!Ang mataas na CBD
na tincture ay kung ano ang ipinakita na kung ano ang nagpapabuti sa kanyang paggana ng
braso, mahalagang nagpapagaling sa mga nerbiyos na nawasak sa panahon ng kanyang utak
at spinal surgery. Suzetta

“Hindi pa rin ako makapaniwala sa ginawa sa akin ng langis.Diabetes, pinsala sa bato, arthritis,
sciatica,  punit-punit  na tendon,  obesity  lahat  ay nawala  at  ilang neurogenesis  ang tiyak na
nangyari.Dagdag  pa,  sasabihin  sa  akin  na  mayroon  akong  ADHD kung  ako ay  isang bata
ngayon.Ako ay isang baliw na mapanirang halimaw.Mas maraming oras ang ginugol  ko sa
paninira sa paaralan pagkatapos ay pumasok sa klase.Inilagay ko ang aking mga magulang sa
impiyerno.Hanggang sa nagsimula akong manigarilyo ng kaldero.Nagpunta ako mula sa isang
average ng 30 sa paaralan sa higit sa 80's, kahit na 90's sa ilang mga paksa.At wala nang
paninira.Nakakatuwa na iniisip nilang masama ang pot para sa mga bata.Kailangan kong hindi
sumang-ayon.” Peter

"Ginagamot  namin  ang  aming  6  taong  gulang  na  anak  na  may  AA3 brain  tumor  at  isang
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bihirang genetic disorder.Walang maiaalok ang mga doktor, at sinabing may mga buwan na lang
siyang mabubuhay.Sa ngayon walang mga seizure at ang susunod na MRI ay magsasabi sa
amin ng  higit  pa.Last  check  up,  maliban sa brain  tumor,  nasa PERFECT health  siya.Wala
siyang chemo, walang radiation at walang operasyon.Langis LANG!!!” Penne

"OMG, nakaupo ako dito na tumutulo ang aking mga mata, sinusubukang i-absorb ang balita
mula  sa  isang  tawag  sa  telepono  na  natanggap  ko.Mahigit  2  linggo  lang  ang  nakalipas,
nakipag-usap ako sa isang ama sa silangan na ang 5 taong gulang na anak na babae ay
kababalik  lang.Na-diagnose  si  ****  na  may  Stage  4  High  Risk  Neuroblastoma  (Children's
Cancer)  -  mahinang  prognosis  (MYCN  Amplified).Sinabihan  sila  na  wala  nang  pag-asa  at
karaniwang iuwi siya at i-enjoy ang mga huling araw nilang kasama siya, na kakaunti lang ang
oras niya.Naiintindihan naman ni Itay ang labis na pagkabalisa nang tawagan niya ako.Itinuro
namin siya sa tamang direksyon at nagsimula silang mag-**** sa med.Katatapos lang nila ng
appointment sa mga oncologist sa ospital.Lubos na NORMAL ang tumor marker urinalysis ni
****!!!Nawala siya mula sa 80, pagkatapos ay umakyat sa 90 sa susunod na linggo at ngayon ay
bumaba sa 8.7.(Sa pagitan ng 2 at 9 ay normal).Tama mga kababayan, WALANG SIGN OF
CANCER.Sa loob ng 2 linggo ang batang ito ay nawala mula sa terminally/critically ill tungo sa
isang malinaw na bill  ng kalusugan.Sinabi ng oncologist  na hindi pa sila nakakita ng ganito
dati." Corrie

"Ang aking 11 taong gulang na anak na lalaki ay nagpapa-chemo sa nakalipas na 10 buwan (at
siya ay nagkaroon din ng radiation sa loob ng 6 na linggo sa panahong iyon) at binibigyan
namin  siya  ng  langis  sa  nakalipas  na  4  na  buwan  at  ito  ay  talagang  nakatulong  sa
napakaraming paraan. .” Angela

"Ang langis ay nagligtas sa aking buhay.Sa literal.Mayroon akong matinding pagpalya ng puso,
osteoporosis,  osteoarthritis,  loose  ligament  syndrome  at  regional  pain  syndrome.Hindi  ako
umiinom ng ibang gamot  at  patuloy na bumubuti  ang aking kalusugan.Ang aking 11 taong
gulang na autistic/epileptic  na anak  na lalaki  ay  walang  gamot  sa  loob ng ilang buwan at
gumagana nang husto dahil sa edukasyon ni Rick tungkol sa langis.Salamat sa pagliligtas sa
aming buhay.” Maria

“Napansin kong may mga bagay itong ginagawa, para sa aking maliit na bata kapag natamaan
ang kanyang ulo dahil sa pagkahagis ng bato o kung ano pa man at magkaroon ng bukol, ang
mantika ay nawawala sa loob ng isang araw!Mukhang gumagana din ito para sa pagsasara ng
mga butas sa balat na iniwan ng acne o pigsa o kahit na mga cyst.Minsan ay nagkakaroon ako
ng mga pigsa sa aking mukha at inaalis nila ito gamit ang ilang ichthammolum salve ngunit
minsan  ay  may  natitira  pang  butas.Sinimulan  ko  kamakailan  ang  paglalagay  ng  langis  ng
cannabis sa butas at hindi mo ba alam na tinatakan nito ang isang malaking butas na halos
isang milimetro ang lapad!At ngayon ang lugar ay namumula sa aking balat!Ang hindi lang nito
nagawa ay i-fade ang bahagi ng aking balat na medyo mas maitim, ngunit may iba pang mga
bagay na maaari  kong gamitin para doon.Natutuwa lang ako na tinatakpan nito ang balat!”
Mahndisa

“Ibinigay ito ng aking matalik na kaibigan sa kanyang anak at tumigil ito sa pagkakaroon ng mga
seizure.I'm sorry my friend na pinagdudahan kita.Alam mo kung ano ang pinakamahusay para
sa iyong anak at tama ka." Mary

"Alam mo kung ano ang bumabalot sa balat ko?Ang mga magulang na ito ay okay sa mga side
effect tulad ng kidney failure, coma, pagkaantala sa pag-unlad, at posibleng kamatayan.Ngunit
kapag  ang  posibleng  side  effect  ay  "mataas"  lahat  ay  nababaliw  kaagad.Ganyan  sila  ka-
brainwash.Ang kamatayan ay kahit papaano ay isang mas katanggap-tanggap na side effect
kaysa mataas.Kadalasan, ang mga ito ay may pinag-aralan, matatalinong tao din.Hindi kapani-
paniwala.” Missy
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"Muli, kailangan din ng mga bata ang THC sa kanilang mga gamot.I-regulate ang cannabis sa
parehong paraan tulad ng pag-regulate mo ng mais o tsaa.Iyon lang ang kailangan.Walang
dagdag na buwis, walang espesyal na lisensya, walang anuman.Iyon lang ang makatuwirang
paraan.Pinakamahusay na gumagana ang 30% THC cosmetics,  tandaan lamang na kapag
nagsimula kang mag-isip tungkol sa kung paano "i-regulate ang cannabis." Ito ay isang pag-
aaksaya ng oras at  pagsisikap na subukang "i-regulate ito."  We are overregulated enough
already, sabi ko.”JB

Mga suppositories
“Ang mga suppositories na may Rick Simpson Oil (RSO) ay isang pagpapala para sa lahat ng
kababaihang may mga isyu na nauugnay sa PMS gayundin para sa sinumang may almoranas,
Crohn's, bituka at mga isyu sa bituka atbp.Ang mga ito ay mahusay din para sa paghinga at
para sa mga kondisyon ng baga, hindi banggitin ang pagkontrol sa trangkaso.Gumagawa sila
ng  isang  napaka-kaaya-aya  na  pangmatagalang  pakiramdam  sa  katawan.Wala  pa  akong
nakitang sinuman na hindi gustong kunin ang mga ito pagkatapos nilang mapagtagumpayan
ang kanilang mga unang pag-aalinlangan.”JB

“Hi JB, I don't know that this is useful to anyone so will let you be judge of that.Nagdusa ako
kamakailan ng ilang uri  ng problema sa pagbara sa bituka, hindi ito ganap na nasuri.Isang
panloob, napakasakit na pamamaga na nakaharang sa bituka.At its worst hindi ako makaupo o
makatayo man lang dahil  sa  sakit  at  nakahiga lang ako sa gilid  para  sa relief.Ang GP ay
lumilitaw  na  pinasiyahan  ang  kanser  mula  sa  mga  express  blood  test  ngunit  wala  akong
maitutulong maliban sa appointment ng isang consultant sa loob ng ilang linggo.Ako stupidly
sinubukan  pharmacy  tambak  paggamot  na  pagkatapos  ng  isang  maikling  nakapapawi  ay
nagpalala ng mga bagay.

Isang buwan o higit pa bago ito bumili ako ng suppository mold sa eBay kaya nagpasya akong
subukan ito.Naghalo ako ng coconut oil (solid at room temp) sa RSO at nagdagdag ng ilang
patak ng tea tree oil.Ang nakapapawi ay kaagad at sa loob ng 24 na oras ay naramdaman ko
ang pagbuti, isang tiyak na pakiramdam ng paggaling at ang pamamaga ay nabawasan.Sa loob
ng  7  araw,  bumalik  ako  sa  normal  at  ganap  na  gumaling,  tumigil  sa  paggamit  ng  mga
suppositories.Ito  ay  medyo  napaaga  at  pagkatapos  ng  isa  pang  7  araw  ay  bumalik  ang
pamamaga.Diretso akong bumalik sa paggamit ng mga suppositories at sa pagkakataong ito ay
nagpatuloy ng 14 na araw (hangga't maaari) pagkatapos mawala ang pamamaga.I have my
fingers crossed when I say this but it seems to have worked & the oil has rescued me from what
was a scary, painful experience in the waiting time to see a specialist.Pakiramdam ko ngayon ay
napaka-bulnerable kapag wala akong tubo ng mantika sa refrigerator.

Para sa pag-alis ng aking sakit  at  pagpapagaling sa aking sarili  nang mabilis,  pag-save ng
mahalagang oras ng isang espesyalistang doktor, ako ay tila isang kriminal na lumalabag sa
batas!Anong kakaibang mundo!” M

Paano Gumawa ng Suppositories?
Matunaw ang cocoa butter, magdagdag ng mantika, humigit-kumulang 1-2g ng langis sa bawat
100g ng tinunaw na cocoa butter upang magsimula.Pagkatapos ay dagdagan ang dosis tuwing
apat na araw hanggang ang pasyente ay gumamit ng humigit-kumulang 0.33 g ng langis sa
bawat suppository.1g (kabuuang timbang) suppositories para sa mga bata, 2g para sa mga
matatanda, 3g (mga bola) para sa mga isyu sa vaginal.Ang 0.01-0.02g ng langis ay gagana
nang maayos para sa mga nagsisimula.Kung sinimulan mo ang isang tao na may 0.05 g sa
isang  suppo,  malamang  na  hindi  rin  nila  ito  mararamdaman,  ngunit  mas  mahusay  na
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magsimula sa isang maliit na dosis (para sa mga hindi pa nakakasubok ng abaka sa nakaraan
atbp.).Ang tunay na RSO ay napakalakas at hindi mo kailanmanalam kung paano tutugon ang
isang  pasyente  (presyon  ng  dugo  atbp.),  ngunit  ang  mga suppositories  ay  magiging  isang
magandang paraan upang masanay ang mga tao sa langis.

Ang kagiliw-giliw na bagay tungkol sa mga suppositories ay kung paano nila nabuksan ang mga
baga at  ginagawang mas madali  ang paghinga sa loob ng 20 minuto - isang panaginip na
natupad  para  sa  maraming  may  COPD o  hika  atbp.Ginamit  din  sila  ng  mga  pasyente  sa
paggamot sa psoriasis, mataas na presyon ng dugo, Crohn's, PMS cramps atbp.

Maaari ka ring magdagdag ng iba pang mga natural na langis sa mga suppositories, depende
ito kung ano ang gusto mo para sa mga ito at kung ano ang layunin.Pumunta lang sa ilang mga
site ng natural  na gamot at basahin kung ano ang nagagawa ng iba't  ibang mahahalagang
langis at maaari kang mag-eksperimento hangga't sa tingin mo ay kinakailangan.

Gayundin,  ang  mga  suppositories  ay  isang  mahusay  na  paraan  upang  gamutin  ang  mga
pasyente na hindi makakain ng mantika o hindi makapagtago nito sa kanilang tiyan sa ilang
kadahilanan.Sa ganang akin,  sa paghusga sa mga epekto,  ang pagkuha ng langis sa mga
suppositories  ay  ang  pinakamahusay  at  pinaka-kaaya-ayang  paraan  ng  paggamit  ng
abaka.Parang nakakatawa at mukhang nakakatawa sa una, aminado ako, ngunit sumasang-
ayon ang mga sumubok.Marahil ay binubuksan nito ang mga chakra mula sa ibaba pataas, sino
ang nakakaalam, ngunit tiyak na napakasarap sa pakiramdam.

Gustung-gusto ng mga babae ang pag-inom ng mga suppositories - nakakatulong din sila sa
lahat ng uri ng bacterial at viral infection, “partner exchanges of microbiological information,”
allergy sa condom at mga lubricant na ginamit dito, atbp.Nabanggit ko ba kung gaano kabisang
pinangangalagaan ng langis ang (mga antas) ng hormonal imbalances?Magandang pagbati, JB

“Maaari ding gamitin ang mga suppositories na may RSO para sa lahat ng uri ng mga isyu sa
vaginal,  kabilang ang ngunit  hindi  limitado sa yeast  infection,  HPV, condylomata,  herpes at
marami pang ibang sakit o impeksyon na hindi naman kailangang pagdusahan ng isa.Lalo na
kung madali silang mapangalagaan kung langis ang gagamitin.JB”

"Ang mga suppositories  ng langis  ng abaka ng RSO ay mahusay para  sa lahat  ng uri  ng
problema sa anal o vaginal, almoranas, Crohn's, problema sa bituka o bituka, leukemia, mga
kondisyon sa baga kabilang ang hika, mga tumor sa utak, presyon ng dugo, kontrol sa balanse
ng hormonal atbp.JB”

"Maaari  mo ba  akong  bigyan  ng  payo  kung  ang  langis  ng  abaka  ay  ligtas  na  gamitin  sa
panahon ng pagbubuntis mangyaring?Walang maraming impormasyon sa labas na mahahanap
ko.Sinabihan lang ang kaibigan ko na mayroon siyang umbilical cyst na maaaring magdulot ng
mga pamumuo ng dugo na humahantong sa pagkamatay ng kanyang sanggol.Nakita ko ang
mga epekto ng langis ng abaka at ang kabutihang magagawa nito, hindi ako sigurado kung ito
ay ligtas sa panahon ng pagbubuntis." Christine

--  Dear  Christine,  siyempre  ligtas  itong  gamitin,  ang  abaka  ay  ginamit  sa  panahon  ng
pagbubuntis at para sa mga sakit sa panganganak, sa loob ng maraming siglo.Inirerekomenda
ko na gumawa siya ng mga suppositories na may 0.01-0.06g ng langis sa bawat isa (magsimula
sa 1-2g ng langis bawat 100g ng cocoa butter).Karaniwang mawawala ang cyst sa loob ng ilang
linggo.Tatlong beses sa isang araw, at huwag mag-alala, ang langis ay hindi makakasama sa
sanggol.Magandang pagbati, JB

"Nagdusa ng migraines?Kumuha ng isang butil ng rice sized na halaga ng langis ng cannabis,
akaRSO, at kumuha ng ilang kindat.Wala nang mas maganda, hayaan mong sabihin ko sa iyo!"
Sarah

- 156 -



-- Mahusay na payo, Sarah.Ito ay talagang gumagana.Maaari ko bang imungkahi na subukan
ito sa mga suppositories, medyo malapit sa agarang kaluwagan at gumagana rin bilang isang
preventative  kung  gagawin  mo  ito  sa  relihiyon  araw-araw.Ang  mga  migraine  ay  maaaring
maging lubhang nakakapanghina.(Tinuruan ako ni  Jindrich sa suppositories at  tama siya sa
lahat ng bagay.)” Tracey

“Nakuha ko na ang gusto ko salamat.Nais kong aminin mo na ang langis ay nakapagpapagaling
kahit  gaano  kalakas.Hindi  kailangang  95-98%  ang  langis  para  magkaroon  ng  medicinal
value.Ito ay hindi lamang "crap" kung hindi ang pinakamataas na porsyento na posible.Para sa
akin,  tila  nakakapinsala  na  magkaroon  ng  napakaraming  tao  na  bumaling  dito  para  sa
impormasyon upang makakuha ng maling impormasyon na ang cannabis ay maaaring maging
dumi.Ito ay isang banal na damo at tiyak na may halaga sa anumang anyo.

Iisipin ko na ang isang lubed up syringe (siyempre walang karayom) na may bahagyang pinainit
na langis ay maaaring ipasok at ilapat nang direkta sa loob ng mga bituka.I-shoot ito ng diretso
doon.Mukhang  mas  may  katuturan  ang  pagbabanto  para  sa  mga  pangkasalukuyan  na
aplikasyon sa malalaking lugar." Blake

-- Kung iyon ang gusto mo, wala ka pa ring punto, Blake.Ang 45% THC langis ay crap kung
ihahambing sa pinakamahusay na napakalakas at pampakalma na 95-98% THC RSO at hindi
ito magkakaroon ng pareho o maihahambing na mga epekto.Yan ba ang gusto mong marinig?

Ngayon mangyaring huwag mag-atubiling  magpahid ng langis  sa iyong tumbong kung nais
mong patunayan ang iyong punto nang mas mahusay, sa paraang iyon ay makakakuha ka ng
mas praktikal na karanasan sa kung paano ito gamitin nang maayos.Ang langis ay mabilis na
magpapakita sa iyo kung bakit ito ay mas mahusay na gamitin sa suppository form at iyon ay
mas mahusay na makinig kaysa sa mahusay na sinadya payo.Ang langis ay maaaring gumana
tulad  ng  pandikit  kung  hindi  mo pa  rin  nakuha  ang  pahiwatig.Masiyahan  sa  eksperimento,
mangyaring gumawa ng isang video tungkol dito upang hindi na ulitin ng iba ang pagkakamaling
ito ng mga nagsisimula.Magandang pagbati, JB

“Nakukuha ng atay ang karamihan sa suplay ng dugo nito mula sa digestive system upang lalo
nitong  maproseso  ang  mga  protina,  iba  pang  sustansya  at  mga  nakakalason  na
sangkap.Samakatuwid, ang paglunok ng Simpson Oil ay nagbibigay ng sigurado at mabilis na
paghahatid  sa  atay,  at  pagkatapos  ay  sa  suplay  ng  dugo  at  sa  iba  pang  bahagi  ng
katawan.Bilang  karagdagan,  ang  ilan  sa  mga langis  ay  direktang  pupunta  sa colon  upang
madagdagan ang gamot sa iyong daluyan ng dugo.Good Luck!” Steve

“Dude, isang cannabis oil suppository ay SA WAKAS ay napawi ang aking matinding pananakit
ng tiyan!Hindi rin ako nakaramdam ng bato!(I prefer to have a choice with that) Sa wakas ay
nakatulog na ako ng walang sakit at nagising ako na mas bumuti ang pakiramdam.Binigyan ako
ng isang kaibigan ng isang artikulo na nagpapaliwanag sa bioavailability ng langis ng cannabis
para sa iba't ibang paraan ng pangangasiwa.Mahaba at siyentipiko pero binasa ko lahat.

Kapag  iniinom  nang  pasalita,  binabawasan  ng  mga  acid  sa  tiyan  ang  rate  ng
pagsipsip.Nararamdaman ng mga tao ang talagang 'mataas' o 'binato' kapag nilunok nila ang
langis, at sa tingin nila, dapat ay 'talagang gumagana' ang langis.Ngunit sa oral na ruta, hindi ito
aktwal  na  hinihigop  sa  isang  mas  mataas  na  rate,  ito  ay  nararanasan  lamang  sa  isang
psychoactive na paraan.

Halos 2 taon na akong umiinom ng langis ng cannabis at gumaling na ako.Butt (pun intended),
pagkatapos  subukan  ang  2  araw  ng  suppositories,  kumbinsido  ako!Mas  gumaan  ang
pakiramdam ko!Mas kaunting pamamaga sa aking mga kasukasuan, hindi gaanong naninigas,
pananakit ng nerbiyos at pulikat ng kalamnan ay mas mabuti at walang sakit sa tiyan!Sa wakas!
Ang sakit at malalang sakit ay kakila-kilabot.Mas positibo ang pakiramdam ko tungkol sa langis
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na ito ngayon.Kailangan ko talaga ng pag-asa dito.Nagsisimula akong isipin na ginawa nito ang
lahat ng makakaya, ngayon ay umaasa ako tungkol dito.

"Ang bioavailability ng rectal route ay humigit-kumulang dalawang beses kaysa sa oral route
dahil sa mas mataas na absorption at mas mababang first-pass metabolism." Mickey

-- Ang mga suppos ay mahusay para sa napakaraming kundisyon.Ginawa kong tanyag ang
mga  ito  sa  CR,  at  libu-libong  tao  ang  gumagamit  ng  mga  ito  nang  matagumpay.Kaya
congratulations, Mickey.;) JB

"Mukhang ang isa ay maaaring kumuha ng mas malaking dosis sa pamamagitan ng suppository
at walang negatibong psychoactive na tugon.Mayroon bang saturation rate para sa pagsipsip sa
pamamagitan ng rectal  route?Ibig sabihin,  maaari  ko bang pabilisin ang aking paggaling sa
pamamagitan ng paggawa ng mas malalaking dosis ng suppositories?" Mickey

-- Maging maingat sa dosis gaya ng paggamit sa bibig.Hanggang sa 5mg bawat suppo para sa
mga walang karanasan, sa paligid ng 10mg ay karaniwang napakahusay na pinahihintulutan.Sa
mas mataas na dosis hindi mo alam kung paano tutugon ang pasyente, kaya pinakamahusay
na  taasan  din  ang  dosis  nang  paunti-unti.Ngunit  sa  sandaling  mabuo  mo  ang  iyong
pagpapaubaya maaari kang malayang mag-eksperimento.Personal kong gusto ang suppos na
may 0.3-0.5g ng langis -- ngunit iyon ay magiging labis para sa karamihan ng iba, kaya huwag
subukan  ito  maliban  kung  alam  mo kung  ano  ang  iyong  ginagawa  at  huwag  mag-isip  ng
dalawang araw na pagtulog o isang katulad nito.;) JB

"Naiintindihan  ko  kung  bakit  siya  nakakaramdam  ng  kaunting  takot  dahil  sa  paraan  ng
pakiramdam ng langis sa iyo,lalo na kung hindi mo pa nararanasan.Ang aking ina ay 62 taong
gulang noong sinimulan namin siya sa langis na hindi pa niya naninigarilyo dati.Nanghihina siya
at nahihilo at hindi makakain ng ilang sandali PERO ito ang side effects ng mantika.Gumagawa
kami ngayon ng mga suppositories at kamangha-mangha ang pagkakaiba.Maaari na niyang
inumin ang buong gramo na hinati sa 3 kapsula sa isang araw.Nararamdaman pa rin niya ang
pagpasok  nito  ngunit  hindi  ito  kasing  bigat  noong  iniinom niya  ito.Hinahalo  din  namin  ang
parehong ratio ng langis ng buto ng abaka at sa ngayon ay gumagana ito nang maayos.Sana
nagkaroon ako ng sense.” Nikkita

“Hi JB, my mom has Lung cancer (stage 3) and I've been pushing the oil on her, it's her 10th
day now and we are almost at 1 gram a day.Tama ka, nasanay na siya at mas maganda ang
Zombie effects sa araw, 10-12 hours ang tulog niya sa gabi.Kaya dapat ba akong gumawa ng
mga suppositories kasama si nanay, masyadong?Salamat." Rio E

-- Oo, Rio, bakit hindi.Masisiyahan siya sa pagkuha ng mga ito, talagang gumagawa sila ng
napakagandang pakiramdam sa katawan.Parehong dosis ng nakasanayan niyang inumin, ihalo
ito sa cocoa butter.Maaari niya itong inumin sa pagitan ng mga dosis bilang karagdagan, kung
kaya niya, o sa halip na ang oral na dosis, nasa kanya.Rectally o vaginally, ang mga babae ay
may kaunting kalamangan sa mga lalaki sa bagay na ito.

At  kung  alam  ng  mga  babae  kung  gaano  karaming  suppositories  na  may  langis  ang
makakatulong sa mga isyu sa premenstrual at hormonal, lahat sila ay kukuha ng mga ito, wala
akong duda.

Gayundin, ang mga suppositories na may 0.005-0.01g ng langis sa mga ito ay isang mahusay
na paraan upang magsimula ng paggamot para sa mga nagsisimula, ang mga pasyente ay
karaniwang hindi nakakakuha ng mataas sa suppositories na may maliit na dosis ng langis sa
kanila at tila sila ay nasisiyahan sa karanasan.Ngunit, tulad ng nalaman namin, ang pagkuha ng
mga suppositories ay madalas na isang mas kontrobersyal na paksa kaysa sa paggamit ng
langis sa pangkalahatan.
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Gayunpaman, ang katotohanan ay ang almuranas ay sasaluhin ka sa lalong madaling panahon
o huli,  at  kapag  nangyari  ito,  ikalulugod  mong uminom ng  isang  supositoryo  ng  langis  ng
cannabis o dalawa, masisiguro ko iyon sa iyo.Dahil ang kaluwagan ay kaagad at maniwala ka
sa akin na kakaunti lamang ang mga tao ang sapat na matigas na hindi kumuha ng suppository
sa  mga  ganitong  sitwasyon.Napakaraming  mga  pagkiling  laban  sa  cannabis,  ang  mga
almuranas ay maaaring ayusin ang mga ito nang napakabilis.JB

"Sabi mo hormonal issues...Ako ay nasa Estrogel dahil wala akong hormonal na dahilan ng
aking malaking operasyon.Nakakatulong ba para diyan?" Elizabeth

“Siyempre ay...Ako ay 55 at ginagamit ito araw-araw. Christy

Mga Tubong Pagpapakain
“Ginagamot ko ang Nanay ko.Siya ay may Kanser sa lalamunan at sunud-sunod na naibigay ito
sa pamamagitan ng kanyang feeding tube.Painitin ito ng kaunti at ihalo sa langis ng niyog!Hindi
kailanman nabara ang tubo!" Steve

“Ibinibigay ko ito sa aking anak sa pamamagitan ng kanyang feeding tube kapag hindi niya ito
lunukin -  Ibinuhos ko ang napakainit  na tubig sa mantika sa isang tasa,  pagkatapos ito ay
nawawala, pagkatapos ay naglagay ako ng mas malamig na tubig (hindi masyadong marami)
upang ang tubig ay hindi masyadong mainit, pagkatapos ay ibuhos ito sa tubo.Ito ay gumagana
nang maayos kahit na kung minsan ang langis ay may linya ng kaunti sa tubo ngunit hindi ito
na-block.Ang sikreto nito na ibuhos ito habang mainit-init pa.” Angela

"Mayroon bang sinumang may ideya kung paano ibigay ang langis ng abaka sa isang tao sa
pamamagitan ng isang feeding tube?Hinaluan ko na ng olive oil para hindi kasing kapal, pero
natatakot pa rin akong makabara sa tubo.Anumang mga ideya?” Steven

-- Steven, ito ay palaging pinakamahusay na upang mahanap ang isang paraan kung paano
magbigay ng undiluted langis, iyon ay ang pinakamahusay na paraan upang pumunta.Kapag
wala kang mahanap na paraan, maaari mo itong ihalo sa pagkain ng pasyente at pakainin sila
sa  ganoong  paraan.Oo,  maaari  itong  makabara  sa  tubo,  lalo  na  kung  ang  langis  ay  may
makapal  na  pagkakapare-pareho.Ang  ilang  mga  langis  ay  makapal,  ang  ilan  ay  mas
madulas.Ngunit kapag pinainit mo ang mga ito hanggang sa temperatura ng katawan, dapat ay
sapat ang tubig nito upang hindi mabara ang tubo.

Ang isa pang paraan ay ang pagbibigay nito sa mga pasyente sa suppositories na may cocoa
butter.Gayunpaman, ang pagkain ng mantika ay ang gustong paraan ng pag-inom ng gamot na
ito, hangga't maaari.Mayroong maraming mga paraan ng pagbibigay ng langis at ito ay madalas
na  napaka-indibidwal,  kaya  subukang  maghanap  ng  isang  paraan  na  pinakaangkop  sa
pasyente.Magandang pagbati, JB

"Alam kong nakakatakot  ito,  ngunit  ang isang maliit  na coca cola sa pamamagitan ng tubo
upang i-flush ito pagkatapos ng pagbibigay ng malapot na bagay, o para lamang sa paglilinis ng
mga bara sa pangkalahatan ay gumagana nang maayos.Isang lumang RN standby." Ellen

Surgery, Chemo o Langis?
“Hinding-hindi mo kukunin ang aking mga suso, kapag nakakainggit ako ng RSO!!” Chloe

"Ang  mismong ideya  na ang  kanser  sa  suso  ay  isang"  porsyento  ng  panganib  "  ay  isang
kumpletong kasinungalingan.Sa totoo lang, lahat ng tao ay may cancer micro-tumor sa kanilang
katawan, kasama na ako.Ang kanser ay hindi isang sakit na "kumuha" mo lang tulad ng random
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na tinamaan ng kidlat.Ito ay isang bagay na dapat mong "pamahalaan" o "iwasan" araw-araw,
pagkain sa pamamagitan ng pagkain, sa pamamagitan ng isang pagpipilian sa pamumuhay na
kinabibilangan ng suplementong bitamina D, nutrisyon, superfoods, mga juice ng gulay at pag-
iwas sa mga kemikal na nagdudulot ng kanser at radiation. Kaya't kapag sinabi ng isang doktor
na mayroon kang "pagkakataon" na magkaroon ng kanser, ang ipinahihiwatig niya ay wala kang
kontrol  sa  kanser,  at  iyon ay isang tahasang kasinungalingan.Ang panloloko sa kanser,  sa
madaling salita."

-- Kapag mayroon kang "pagkakataon" na magkaroon ng cancer, kumuha ka lang ng langis.Ito
ay isang mas malusog at mas ligtas na opsyon.JB

“Tingnan mo ang cancer o anumang malalang sakit na parang sunog.Kung mas malaki ang
apoy,  mas  maraming  kapangyarihan  ang  kailangan  mo  upang  mapatay  ito.Kaya,  mas
gugustuhin mo bang gumamit ng isang daang balde ng tubig (RSO) o isang basong tubig (iba
pang uri ng langis) kung ang iyong sariling bahay ay nasusunog?O gusto mo bang makitang
dumating ang mga propesyonal na bumbero at tulungan ka dito?Iyon ang mas gusto ko, ngunit
ang mga kasalukuyang bumbero, ie mga doktor, ay hindi pinapayagan na gumamit ng tubig
upang mapatay  ang lahat  ng mga apoy na iyon at  hindi  nila  alam kung paano gamitin  ito
pagkatapos ng lahat ng mga dekada ng pagtuturo, paghuhugas ng utak at hindi paggamit ng
cannabis sa gamot.

Makatuwiran ba sa iyo na may magpapadala ng mga dalubhasang bumbero sa isang malaking
sunog  sa  lungsod  at  hindi  sila  hahayaang  gumamit  ng  tubig,  ibig  sabihin,  ang
pinakapangunahing at tradisyonal na paraan ng paglaban sa apoy?Hindi sa akin.Ngunit gayon
pa  man,  iyon  mismo  ang  ginawa  ng  mga  nasa  kapangyarihan  sa  sistemang  medikal  na
mayroon tayo ngayon.

Maraming  sunog,  walang  tubig,  ibig  sabihin,  maraming  dagdag  na  trabaho  para  sa  mga
bumbero/doktor  na  hindi  magawa  ang  kanilang  trabaho  sa  pinakamahusay  na  paraan  na
magagawa nila.Hindi ganoon dapat, sa tingin ko.Dapat silang magkaroon ng pinakamahusay na
kagamitan at pinakamahusay na tool para sa kanilang trabaho, hindi ba?Iyon ang gagawin ko
kung ako ang kanilang manager/gobyerno.May mali ba sa pagtingin dito?Sa tingin ko ay hindi.”
JB

"Para  sa  sinumang babaeng  nagbabasa  nito,  sana  ay  makatulong  sa iyo  na  malaman na
mayroon  kang  mga  pagpipilian,"  sabi  pa  ni  Ms  Jolie."
-- Kung sa tingin ni Ms Jolie na ang double mastectomy ay ang pinakamahusay na paraan para
maiwasan ang cancer, sabihin ko lang na lubos akong hindi sumasang-ayon dito.At kung ako
ang nasa lugar niya, kakainin ko ang mantika at ipahid ito sa mga kahina-hinalang lugar araw-
araw, ito ay mas ligtas na opsyon kaysa sa pinagdaanan niya.At ang nakakatuwa ay kakainin
pa rin niya ang mantika, dahil kakailanganin niya.

Halimbawa, ilang CT scan ang kailangan niyang gawin bago at pagkatapos ng operasyon?Ang
isang CT scan ay katumbas o maaaring katumbas ng 200-500 lung X-ray at ang mga epekto ng
radiation ay pinagsama-sama.Kaya sa katunayan na ang "preventive surgery" ay malamang na
magbibigay sa kanya ng kanser sa halip na pigilan ito.Oh well.

Iyan ang makukuha mo kapag marami kang gagastusin at  kapag nagpa-gene test  ka para
mahulaan  ang  iyong  kinabukasan.Ang  mga  scam  artist  na  iyon  ay  nagsabi  sa  kanya  na
magkakaroon siya ng kanser sa suso, kaya siya ay "kumilos" at ngayon ay mabubuhay siya
nang walang mga suso, siya ay malulungkot tungkol dito, siya ay mag-iisip tungkol dito sa lahat
ng oras, siya ay makakakuha ng maraming iba pang mga sakit bilang resulta ng ito, at mas
malamang na makuha niyacancer sa ibang lugar pa rin, at malamang na pagkatapos ng ginawa
ng mga doktor sa kanya at pagkatapos ng lahat ng BS na sinabi nila sa kanya.
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Ito ay talagang mas mahusay na umupo sa bahay at kumain ng mantika at huwag mag-alala
tungkol sa isang bagay.O sa tingin ko man lang.Kung ito ay darating, ito ay darating, bakit mag-
alala tungkol sa isang bagay na maaaring mangyari dalawampung taon mula ngayon at ang
iyong mga suso ay putulin nang walang dahilan maliban sa simpleng katiwalian at pagnanakaw
sa pinakamataas na antas.JB

“Naniniwala akong tama ka kay JB!Noong 2005 ay inalis ko ang aking kanang suso, kung alam
ko lang ang tungkol sa RSO hindi na sana ako naoperahan.Tulad ng alam mo mayroon na
akong kanser sa baga at naniniwala ako na ang RSO ang tanging paraan upang pumunta."
Bonnie

“So true JB, I had a preventative hysterectomy after a stage 1 breast cancer, which I regret
now.Kung  alam ko  ang  tungkol  sa  RSO noon  ay  hindi  sana  ako  nagkaroon  ng  anumang
operasyon o radiation!Plus ang radiation ay protocol!!!!!Napakaraming FAITH ko sa RSO kaya
kinansela  ko  ang  susunod  kong  mammogram.Pupunta  ako  sa  aking  consultant  sa  huling
pagkakataon para sabihin sa kanya na tapos na ako sa industriya ng kanser, dahil naniniwala
ako na alam ko na ang lunas, isusulat ko si RICK SIMPSON PHOENIX TEARS sa aking mga
tala sa ospital.:) Hindi sapat ang pasasalamat ko sa iyong tulong at dedikasyon.Ang aking mga
donasyon sa kanser ay napupunta ngayon sa phoenix tears.Ako ay pinagpala!!!PEACE, aking
kaibigan.:)” Tina

“Napakatanga na ipagsapalaran ang iyong buhay sa pamamagitan ng mastectomy para hindi
mo na POSIBLENG ipagsapalaran ang iyong buhay sa cancer.At pagkatapos ay panganib na
magkaroon ng kanser sa lahat ng mga pag-scan na ito!Ano ang pakiramdam mo kung ikaw ay
nagkaroon ng kanser sa baga pagkatapos ng lahat ng ito mula sa mga pag-scan?O namatay sa
isang komplikasyon mula sa operasyon?Isang mastectomy pagkatapos ma-diagnose na may
cancer,  KASAMA ng langis ng abaka at  hindi  ko hahatulan,  ngunit  ang paggawa nito nang
walang cancer ay kasing-laki ng panganib na magkaroon ng cancer.Simpleng logic." Carla

"Sa kasamaang palad nakikita ko ang mga kababaihan na ginagawa ito sa lahat ng oras bilang
isang"  pag-iwas.  At  sila  ay  natatakot  sa  ito  dahil  sa  tingin  nila  ito  ang  kanilang  tanging
pagpipilian.We know better but by god ilang tao pa ba ang kailangang magdusa nitong shit
disease??!!Walang silbi ang ating mga Pamahalaan.Kung mayroon tayong cannabis dito para
malayang gamitin, marami ang wala sa posisyon ng babae sa itaas.Napakalungkot at talagang
nagagalit ako.” Georgia

“Kaya kinatay niya ang sarili at tinawag itong preventative measure?Nakakabaliw yan...At saka,
hindi gumagana ang genetics ng ganoon.Lahat tayo ay may lahat ng mga gene para sa lahat ng
bagay...Ang ating KAPALIGIRAN ang nag-trigger  ng pag-activate ng ilang mga gene.Kapag
sinabi nilang "ito ay tumatakbo sa pamilya" ito ay talagang isang senyales ng mga gawi na
ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod na nagiging sanhi ng parehong
genetic trigger.Ito ay hindi lamang isang kaso ng genetika.Iyon ay isang ganap na ignorante na
bagay na sasabihin...” Alistair

"Ano ang maaaring kumbinsihin ng isang doktor na gawin ng isang tao...Makinig mga tao, ang
genetic screening ay waaaaay mas kumplikado kaysa sa "Oh, mayroon kang gene na iyon kaya
mayroon kang 87% na posibilidad na magka-cancer." Narito ang isa pang katotohanang hindi
alam ng karamihan: lahat  ng tao ay may mga selulang kanser;  ang pagpapanatili  ng isang
mahalagang pangangatawan at pagliit ng mga lason sa kapaligiran ay ang pinakamahusay na
mapagpipilian ng sinuman upang manatiling malusog...Ito, parang sobrang over-the-top.Isang
malubhang pang-aabuso sa relasyon ng doktor/pasyente.” Jack

"Nagtataka ako kung pinutol ni Brad Pitt ang kanyang mga bola upang maiwasan ang kanser sa
testicular ngayon." Mike
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“JB, gustong ibahagi ito sa inyo ni Rick.Ang oil pill na sinasabi niya ay ang RSO.Naisip ko na ito
ay maaaring interesado ka.May mga pics din ako para sayo.Ipinadala ito ng isang empleyado at
isang natural na gumagamit ng gamot.” Rick

“Okay, ito ang unang pagkakataon na sasabihin ko ito sa mundo, kaya patawarin mo ako kung
magdadaldal  ako  ng  kaunti.
Nagdurusa ako sa isang matinding kaso ng endometriosis.Ito ay isang sakit kapag ang tissue
na karaniwang nakalinya sa loob ng matris,  na tinatawag na endometrium, ay nagsimulang
tumubo sa labas  ng matris.Karaniwang tumatakip  sa  mga obaryo,  bituka  at  iba  pang  mga
organo at tissue sa lining ng pelvis.Tulad ngAng endometrium ay tumutugon sa panahon ng
regla, gayundin ang displaced endometrium sa labas ng matris.Ito ay lumakapal,  nasisira at
dumudugo sa bawat cycle ng regla.Ang displaced tissue ay walang paraan upang lumabas sa
katawan, nagiging nakulong.Na nagiging sanhi ng pangangati at pamamaga ng nakapaligid na
tissue, na kalaunan ay nagiging peklat at mga adhesions (abnormal na tissue na nagbubuklod
sa mga organo).

Nagdudulot  ito  ng  kakila-kilabot  na  epekto.Sakit  Kb  isang  palagiang  pang-araw-araw  na
pagduduwal.Dysmenorrhea,  masakit  na  regla,  na  karaniwang  tumatagal  ng  isang  buong
cycle.Labis na pagdurugo, kawalan ng katabaan, pagkapagod, pagduduwal, paninigas ng dumi,
atbp.Ngayon ang modernong pangangalagang medikal para sa endometriosis ay higit sa lahat
ang mga hormone at mabibigat na gamot sa pananakit.Depende sa iyong kalubhaan at mga
plano sa paggamot, ang pinaka inirerekomenda at epektibong paggamot ay ang pagkakaroon
ng hysterectomy.

21 pa lang ako.Patuloy akong humaharap sa isang labanan ng pang-araw-araw na sakit at pag-
asa ng isang hinaharap na pamilya at mabuting kalusugan.Nakakaapekto ito sa pang-araw-
araw na buhay sa isang negatibong paraan na halos hindi ako makabangon sa kama kung
minsan.Nasubukan ko na ang mga hormone, at tone-toneladang gamot na nagpapasakit  sa
akin nang husto.Sa ngayon ay wala pa ring gumagana...hanggang halos isang buwan na ang
nakalipas.Ipinakilala  sa  akin  ng  may-ari  at  lumikha  o  MOTH  (gamot  ng  damo)  ang
napakagandang gamot na ito na tinatawag na "oil pill." Kasabay ng pagbabago ng aking diyeta,
nakakita ako ng malalaking pagpapabuti nitong nakaraang buwan.Buong 8 oras na akong tulog,
na bawal sa akin!Nakita ko ang isang malaking makabuluhang pagbaba sa sakit, kaunti o wala
talaga.Ang aking pagduduwal ay ganap na nawala ngayon at hindi tulad ng mga epekto ng mga
gamot sa pananakit na natanggap ko mula sa aking mga doktor, ako ngayon ay nakakatunaw at
makakain nang walang problema. Sa totoo lang, hindi ko pa gaanong naramdaman mula noong
ako ay 15 taong gulang!”

“Mas gugustuhin ko pang mamatay na lang sa natural na dahilan kaysa may umukit sa akin sa
bakal na mesa sa isang ospital.Ang mga surgeon ay hindi palaging may 100% success rate,
namatay ang kaibigan kong si Margie dahil sa hysterectomy, dumugo siya sa operating table."
DeYoung

“Inalagaan ang mga gall stones ng mga kapatid ko.Sa sandaling nagsimula siyang uminom ng
langis, tumigil siya sa mga kakila-kilabot na pag-atake.Ay hindi kailanman nagkaroon ng isa pa,
at kinansela ang kanyang operasyon!!!!Ang aking kalusugan ay nakagawa din ng 180. Kelly

“19 na buwan na ang nakalipas pagkatapos na maalis ang cancerous tumor sa aking colon,
tumawag ang  Cancer  Clinic  sa  araw ng paglabas.Chemo at  radiation  na naka-iskedyul  na
magsimula sa susunod na linggo - karaniwang protocol ang sabi nila.Sabi ko kalokohan!!!Ang
langis ng Cannabis ang aking magiging bersyon ng karaniwang protocol.Isang taon na checkup
noong nakaraang buwan.BLOOD IS CLEAN - CT SCAN results dictated to me by my surgeon,
Quote, Gerry-walang batik ang colon mo.” Gerry

“Hello JB, may medical emergency question ako.Ang aking ama ay nahulog, natamaan ang
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kanyang ulo at may namuong dugo sa panlabas na lamad ng kanyang utak, hindi talaga sa
utak.Siya ay nakalabas na sa ospital  at  itinigil  ang mga pangpawala ng sakit  dahil  hindi ito
gumagana para sa pananakit ng ulo.Ang mga doktor ay umaasa na ang namuong dugo ay
bababa sa laki sa takdang panahon, kung hindi man ay susubukan nilang operahan...Siya ay
umiinom ng Coversyl 2.5mg para sa presyon ng dugo, Flomackstra para sa pagpapalaki ng
prostate,  at  mayroon ding kondisyon ng dugo na kulang sa mga platelet  na nagdudulot  ng
Gammophacy ng isang tiyak na kahalagahan.Siya ay 80 taong gulang at hindi pa nasusubukan
ang RSO.Mayroon akong ilan kahit na ito ay nakaupo sa isang lalagyan sa refrigerator sa loob
ng  isang  taon...Mayroon  ka  bang  karanasan  sa  pagbabawas  ng  ganitong  uri  ng  namuong
dugo?Magkakaroon ba ng anumang benepisyo sa isang pangkasalukuyan na paglalapat sa ulo
sa lugar ng sakit o ang paglunok ay ang pinakamahusay?Talagang bibilhin ko ang iyong e-book
ngayon  ngunit  anumang  partikular  na  PRIBADONG  payo  ay  lubos  na
pinahahalagahan...Marahil ay paghaluin ko ang RSO sa langis ng niyog, o langis ng oliba na
maaaring mas gusto niya bilang siya ay Italyano, para sa paglunok at/o pangkasalukuyan na
aplikasyon.Sa palagay ko ang pangunahing bagay na gusto kong malaman ay -- mayroon bang
anumang posibilidad para sa masamang epekto sa namuong dugo mula sa paglunok ng RSO?
Mayroong maraming mga bagay sa pagbabawas ng mga tumor sa lahat ng dako ngunit wala
akong  mahanap  na  kahit  isang  bagay  sa  mga  namuong  dugo  sa  panlabas  na  lamad  ng
utak???!!!Pls tulong.” Ross

-- Hi Ross, narito ang e-book para sa iyo.Ang langis ay makakatulong din sa namuong dugo,
madali.Dapat ay mayroon siyang cannabis sa kanyang sistema pagkatapos ng pagkahulog.At
ngayon mas maaga mo siyang makukuhamas malaki ang tsansa ng tagumpay.Puputulin ko ang
mga gamot sa kalahati kapag sinimulan mo siya sa langis upang maiwasan ang hindi kanais-
nais na mga epekto at  pagkatapos,  tulad ng sinasabi mo, sa loob at pangkasalukuyan.Ang
isang suppository na may langis ay gagana nang mahusay - ang suppos ay mahusay para sa
mga kondisyon ng baga at utak. JB

“Naghalo ako ng humigit-kumulang kalahating onsa sa 60ml olive oil (hindi ko alam kung gaano
kaganda  ang  kalidad  ng  ginawa  ko).Pagpunta  doon,  para  siyang  nag-init  ng  kamatayan
(ipapahid ko lang ito sa ulo niya).Sinubukan ko ang 0.5ml sa isang pippete at gumagana pa rin
ako, ngunit ako ay isang magaan na timbang.Pinahid ko kahit doble iyon sa ulo niya.Matapos
ang  kalahating  oras  ay  napagpasyahan  niyang  pumasok  na  ang  lahat  at  pinunasan  ang
kanyang ulo ng tuwalya....Kumain kami ng pinausukang salmon na dala ko,  pagkatapos ay
lumabas ako para kumuha ng tinapay at gatas at bumalik ako para marinig ang huni niya sa
telepono kasama ang iba pa niyang mga anak, na halatang masaya na marinig din siya sa dati
niyang sarili.Yadayada, salamat sa trabaho mo guys!...Ross

“Ako ay isang 4x Cancer Survivor ang huli  kong diyagnosis ay Aggressive Invasive Stage 4
Breast Cancer kaya dumaan ako sa double mastectomy noong Peb. 2014. Nakalimutan ko na
ang Chemo at Radiation sa pagkakataong ito at ginamit ko ang THC at CBS Oils para gamutin
ang sarili ko. Ako ay nasa remission ngayon sa loob ng 2 taon na ngayon. Oo honey ito ay
gumagana. Kung may tanong ka PM me okay. Sa tingin ko matutulungan kita. 3x na akong
dumaan sa Radiation  at  Chemo therapies  at  sa pagkakataong ito  ay  tinanggihan ko ito  at
ginamit ko ang aking mga alternatibong pamamaraan. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ako ng
pinakamagandang kalidad ng buhay. Walang sakit at nasusuka sa lahat ng oras. Ang antas ng
sakit ko ay kinokontrol ng THC at CBD Oils at concentrates. Hindi pharmaceutical sa oras na
ito. Walang opioids. Salamat sa Diyos." Tina

“I met a gentleman a bit ago, he told me he was the director of special projects, working for the
gov't in the early seventies.Sinabi niya sa akin na nag-aral sila ng medikal na langis ng abaka
noon,  at  ibinagsak  nila  ito.BAKIT?Dahil  ito  ay  gumagana!!Oo,  sinabi  niya  "ang  mga
kapangyarihan na alam na walang pera sa pamumuhay, namamatay lamang." Tulad ng alam
nating lahat, sa ating bansa at sa US ang mga pulitiko ay may mga pamumuhunan sa mga
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chemo lab, at mga kumpanya ng droga.Buweno, pagkatapos ng mahabang talakayan ay sinabi
rin niya sa akin na siya at ang kanyang buong koponan ay nasa medikal na langis ng abaka
mula noon at ang magaling na ginoo na ito ay mukhang siya ay nasa unang bahagi ng kanyang
mga ika-animnapung taon, well, siya ay talagang nasa huling bahagi ng kanyang mga seventies
at mukhang mahusay. !!Buhay pa rin ang ibang mga miyembro ng kanyang team, ngayon ay
isang bagay na dapat isipin!!At hey, alam mo rin ba na ang pinakamatandang nabubuhay na tao
sa ating planeta ay 131 taong gulang, nasa medikal na langis ng abaka sa buong buhay niya at
patuloy pa rin sa pagtatrabaho sa kanyang sakahan araw-araw... Pinagtaksilan tayo ng mga
taong dapat nating pagkatiwalaan! !” Brian

PMS, Menopause
"Ito ay isang bagay kung saan ang hemp at hemp oil sa partikular ay ang pinakamahusay na
mayroon,  wala.Hindi  ka  lang  makakahanap  ng  anumang  bagay  na  makakatulong  o  mas
mahusay kaysa sa abaka.Makakatulong ito na maibalik ang balanse ng hormonal at alisin ang
pagsalakay,  mga  pagbabago  sa  mood,  atbp.Makakatulong  din  ito  sa  pagpapagaan  ng
pananakit at cramp bago ang regla, hindi mapakali na damdamin, pagkabalisa, atbp.

Kung nakita ko ang isang babae na nagsimulang kumilos nang kakaiba dahil sa PMS-related
hormonal  imbalances sa kanyang katawan,  bibigyan ko siya kaagad ng abaka sa lahat  ng
paraan o mga hugis  o anyo na magagamit.Wala  akong makitang dahilan kung bakit  dapat
magdusa ang sinuman nang walang pangangailangan.Hindi sa banggitin na kapag ang isang
tao ay naghihirap, lahat ng tao sa kanilang paligid ay naghihirap dahil dito, dahil ang sinumang
nagkaroon ng pakikitungo sa isang premenstrual na babae ay maaaring makumpirma.Ipapakain
ko  sa  kanya  ang  mantika,  gamitin  ito  sa  isang  supositoryo  at  hindi  ko  pababayaan  ang
pangkasalukuyan na paggamit sa kanyang tiyan at likod.Magugustuhan niya ito dahil mapapawi
nito ang sakit at mapapabuti ang kanyang balat sa mga bahaging iyon.Naninigarilyo din ako
kasama niya para malaman niya na "hindi siya nag-iisa" at may nagmamalasakit.Sa abaka, ang
regla ay hindi kailangang maging isang nakakabigo at hindi kasiya-siyang karanasan para sa
lahat ng kasangkot.JB”

"Ang langis ng Cannabis ay ang aking gamot sa menopause at ang aking pang-iwas na gamot
para sa Ovarian Cancer na kinuha sa aking Ina noong 1985.Kung alam ko lang ang langis ay
nakita ako ng aking Nanaylumaki at magkaroon ng mga anak!Pinagaling nito ang aking mga
sintomas ng menopause.Nagtrabaho sa loob ng 48 oras!Kaya kong mabuhay muli!Ibinabahagi
ko ang impormasyong ito saanman ko makakaya.Ang lunas ay kailangang maging available
para magamit ng lahat!Salamat Rick sa pagpapakalat ng balita at pagpapalusog ng mga tao!”
Shelagh

"Nabawasan  ako  ng  50lbs  dahil  sa  pag-eehersisyo  nito  ang  aking  mga  hormone  --
nararamdaman ko kaagad -- wala nang mga hot flashes na karaniwang nangyayari buong araw
at gabi.Nang ako ay nagkasakit sa edad na 37, ako ay itinapon din sa agarang menopause at
ang sakit  ay gumugulo sa bawat hormone.Ako ay isang mananampalataya na nakakuha ng
100lbs mula noong ako ay nagkasakit at sa kaunting paggamit ay nabawasan ng 50. Joann

“Medyo matagal ko nang sinusubaybayan ang page ni Rick at dahil sa impormasyong nakuha
ko  doon,  ang  aking  asthma  at  VERY  SEVERE  night  sweats  and  hot  flushes  dahil  sa
napakahirap na menopause, ay wala na.Ipagpatuloy ang mabuting gawain.” Lize

“May  cancer  ako  at  sleep  apnea.Hindi  lamang  ako  nakakakuha  ng  kamangha-manghang
pagtulog, hindi ako nagigising mula sa mga hot flashes.Ito ay isang pagpapala.” Stephanie

"Mayroon  pa  bang  nag-ulat  na  ang  langis  ay  talagang  mahusay  para  sa  pag-alis  ng mga
sintomas ng menopause?Ang aking mga mainit na kidlat at pawis sa gabi ay halos ganap na

- 164 -



nawala noong iniinom ko ang langis." Gill

Q.Damn it, JB...she was doing great, HANGGANG sa anti-estrogen shots.Ginagawa nila itong
nakamamatay  na  karamdaman.
A.Sorpresa, sorpresa, Valerie."Lumayo sa mga doktor" ang panuntunan ng laro sa ngayon, sa
kasamaang-palad.Hindi namin ito sinasabi dahil sa kasiyahan, ito ay isang katotohanan.Ang
mga pasyente ay karaniwang mahusay sa langis hanggang sa ang mga medikal na eksperto ay
mamagitan  at  sirain  ito  sa  ilang  mga  hindi  kinakailangang  lubos  na  alternatibo  at  pang-
eksperimentong mga kemikal  na gamot.Kaya hanggang sa matutunan ng mga doktor kung
paano gamitin ang gamot na ito nang maayos, talagang pinakaligtas na lumayo sa kanila (kung
pinapayagan ng mga pangyayari, siyempre).Hindi niya kailangan ang mga pag-shot, kailangan
niyang uminom ng mas maraming langis hangga't kaya niya upang mabawi ang pinsala mula sa
nakaraang mga medikal na paggamot at upang makontrol ang kanyang kondisyon.Kung ang
langis ay hindi makakatulong, malamang na hindi makakatulong ang iba.JB

Regulasyon sa Timbang ng Katawan
"Ang langis ng Cannabis ay kinokontrol ang timbang ng katawan at tiyak na maglalagay sa iyo
sa isang malusog na timbang!Ginagawa rin nitong hindi ka gaanong manabik sa junk food.Ito ay
talagang isang kamangha-manghang gamot.Ito lang ang TUNAY na gamot sa pagbabawas ng
timbang." Rick

“Ako rin ay bumababa---kailangan kong bumili ng sinturon.:) Natapakan ko ang timbangan at
139# na ako -- Hindi ko pa nakikita ang bigat na ito mula noong high school.Ako ay namangha
at  patuloy  na  sinasabi  sa  akin  ng  mga tao  kung  gaano  kapansin-pansin  ang  pagbaba  ng
timbang  sa  pakiramdam.Halos  wala  rin  akong  ganang  kumain  at  medyo  kakaiba  kapag
nakaramdam ako ng pagnanasa na magpasa ng matamis na matamis na karaniwan nang hindi
ko palampasin.Kakaiba.Nag-alala  ako para  sa isang nano segundo na ako ay umiinom ng
masyadong maraming langis o isang bagay, ngunit mabilis na napagtanto na ito ay ang aking
katawan healing ... ibinubuhos kung ano ang hindi dapat makarating doon at mas binago ko ang
aking  diyeta  sa  organic,  mas  malusog  ito.Walang  diets,  walang  labis  na  pag-eehersisyo,
pagsakay lang sa kabayo, paghahalaman at pagiging ina.Sa tingin ko ito ay isang natural na
side effect ng RSO.:)” Heather

"Ako ay nasa langis sa loob ng 2 buwan at napapansin ko rin ang pagbaba ng timbang...ganap
na wala sa mga inireresetang gamot...Itinigil ang Blood Pressure pills...kakainom lang ng blood
pressure ko (walang pills sa loob ng 2 months simula nung uminom ng oil)...resulta 124/80
sitting pulse rate 79...OMG...ito ay kahanga-hanga lamang!!!Malapit nang matapos ang blood
work at pagkatapos ay iuulat ko ang PERFECT numbers para makita ng LAHAT... Salamat RS,
aking GREEN Angel.” Suzanne

“Good job Suzanne!!Ako ay kumakain ng cannabis araw-araw sa loob ng higit sa isang taon na
ngayon at ang pagpapanatili ng aking timbang sa high school ay hindi naging ganito kadali sa
panahon ng aking karera sa militar kapag pinananatili  sa mga inireresetang gamot!Gustung-
gusto din kung gaano kadali ito sa cannabis!!!" Tammy

"Napansin ko pagkatapos kong manigarilyo ng ilang langis ang aking asukal sa dugo ay mabilis
na bumababa.At  ako ay naninigarilyo ng mas maraming langis  kaysa sa usbong at  ako ay
pumayat at ang aking digestive system ay talagang huminahon. Michelle

“Kanina pa ako naka-mantika.Talagang gumagana ito sa pagpapanatiling normal ang asukal sa
aking dugo, ngunit mayroon akong problema.Ang aking bagong doktor sa pamamahala ng sakit
ay  nagpa-ihi  at  naging  positibo.Sinabi  ko  sa  kanya  na  ginagamit  ko  ito  para  hindi  ko  na
kailangang mag-insulin.Sinabi niya kung patuloy akong mag-positibo ay puputulin niya ako sa
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iba ko pang gamot sa sakit.Nabawasan ako ng 40 lbs ngayon at normal na ang blood sugar ko
ngayon at maganda ang pakiramdam ko.Kung puputulin nila ang aking meds ay babalik ako sa
timbang dahil ang aking likod at tuhod ay nanghihina at hindi ako makapag-ehersisyo.Nakatira
ako  ngayon  sa  Oregon  kung  saan  mas  madaling  makuha  ang  langis  dahil  sa  mga
dispensaryo.Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa aking doktor.Nauna na ako sa kanila.Ang
VA ay tumatanggi sa aking mga gamot at ayaw kaming makitungo sa tunay na lumalalang sakit
sa lahat ng oras.Ang gulo." Michelle

"Ang aking Chiropractor, ay naririnig ako tungkol sa RSO ngayon.Ngayong nabawasan na ako
ng 65 lb sa loob ng 5 buwan nang walang ehersisyo, itigil ang pag-shoot ng sarili ko gamit ang
insulin, ngayon ay nasa 1/2 na ang halaga ng aking mga tabletas.Malapit na ring i-drop ang
mga iyon.Nabuksan ang puso niya nang sabihin ko sa kanya ang tungkol kay Rick at  ang
kanyang kuwento.Tinanong niya ang iba pa niyang pasyente, ang mahal niyang tao, ipinaalala
ko sa kanya na nabanggit ko sa kanya ang RSO, para sa kanya!lol Nagustuhan niya iyon, kaya
ty ty ty, keep it up, tayong lahat!” Dave

"Kumakain ako ng langis ng cannabis na ang layunin ko ay pagbabawas ng timbang, pati na rin
ang  panonood  ng  aking  diyeta  at  regular  na  ehersisyo.Sa  ngayon  sa  loob  ng  8  linggo
nabawasan ako ng 8 lbs.nakakabilib ba yun?Hindi pa ako sigurado, ngunit ipapaalam ko sa
iyo.Nakatuon akong gawin ito araw-araw sa loob ng 6 na buwan.Napansin kong halos hindi ako
nagugutom at wala akong pagnanais (maliban sa masarap na tsokolate) para sa mga matamis
at  kapag  kumakain  ako  ng  matamis,  kakaunti  lang  ang  makakain  ko.Salamat  sa  pag-post
nito.Gusto kong makita kung ang iba ay nakikinabang sa langis sa ganitong paraan?" Robin

“Kamusta JB.Sana ay makita ng mensaheng ito na maayos ka.Naisip ko lang na ibabahagi ko
ang  aking  karanasan  sa  langis  ng  cannabis  bilang  pang-araw-araw  na  suplemento.Bago
malaman ang mga benepisyo ng langis ng cannabis at kung ano ang magagawa nito para sa
katawan ng tao sa pamamagitan ni Rick Simpson at sa iyong sarili, nakararanas ako ng ilang
paparating na mga problemang medikal upang sumama sa mga mayroon na ako.

Nagdurusa ako ng talamak na pananakit mula sa matinding OA mula sa isang aksidente sa
pag-log na sumira sa aking kanang tuhod.Dahil sa pinsalang ito hindi na ako makapagtrabaho
ng buong oras.Dumaranas din ako ng pananakit  ng OA sa aking kanang balikat,  braso,  at
kamay  mula  sa  isang  brachial  plexus  hanggang  sa  aking  kanang  balikat  na  nagdulot  ng
paralisis sa aking kanang braso sa loob ng isang taon.Nakararanas ako ng pangingilig sa aking
mga daliri pati na rin ang pamamaga at pamamaga sa magkabilang ibabang binti.Binalaan ako
ng  aking  doktor  6  na  buwan  bago  ang  pangingilig  sa  aking  mga  daliri  na  kung  hindi  ko
babaguhin ang aking pamumuhay, ako ay nasa daan patungo sa pagiging diabetic.

Sa oras na iyon ay tumimbang ako ng 260lbs.Nawala rin ang pang-amoy at panlasa ko.Ang
lahat ng ito ay mga palatandaan ng pagiging diabetic.Sinabi ng doktor pagkatapos masuri ang
aking asukal sa dugo na mula sa 1-10 ay nasa 6.5 na ako.Nagsimula akong uminom ng langis
mga  6  na  buwan  na  ang  nakakaraan.Isang  butil  ng  bigas  sa  umaga  at  muli  bago
matulog.Tumimbang na ako ngayon ng 203 lbs, walang tingting sa aking mga daliri, bumalik
ang  aking  pang-amoy  at  muli  akong  nakakatikim  ng  mga  bagay-bagay.Ang  pamamaga  at
pamamaga sa aking ibabang binti at paa ay nawala, pati na rin ang sakit mula sa OA.Maraming
salamat sa pagpapalaganap ng katotohanan tungkol sa nakapagpapagaling na halaman na ito
sa buong sangkatauhan.Ikaw at  si  Rick ay isang tunay na kaloob ng Diyos sa aming mga
nangangailangan.

Oh!Ginagawa ng aking anak na babae ang kilala sa aming sambahayan bilang mga bola ng
langis (dosis na pinagsama sa maliit  na piraso ng tinapay) naubusan kami ng mga bola ng
langis.Masyado akong tamad na gumawa ng sarili ko at huminto sa pag-inom ng aking dosis
nang halos isang linggo.Bumalik ako sa 217lbs.Nang ipagpatuloy ko ang pag-inom ng mantika,
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bumalik ang aking timbang sa 203lbs at patuloy na bumababa.Ang aking taas ay 5'8" kaya
malalaman ko sa lalong madaling panahon kung ibabalik ako nito sa aking timbang bago ang
kasal na 175lbs.Naiinis ako.Lesson learned.Huwag tumigil sa pag-inom ng langis.Maganda ang
buhay!Maraming salamat." Ron

"Gumagamit ang aking anak na lalaki ng langis ng Simpson para sa kanyang Crohn's ngunit
naririnig  ko  na  makakatulong  ito  sa  pagbaba  ng  timbang.Kung  gayon  paano?”  Krystal
-- Oo, pwede, kainin ang mantika at magpapayat ka kung sobra ka sa timbang at tumaba kapag
kulang ka sa timbang.Don't  ask me why, don't  ask me how it's possible, hindi ko alam ang
sagot.Nangyayari lang ito.Nabawasan ako ng 50 kilos sa aking sarili sa mantika at naniniwala
ako na sinubukan ko ang aking makakaya upang pabulaanan si  Rick.Ngunit  nabigo ako at
nanumbalik  din  ng  langis  ang  aking  mga kalamnan.Ito  ay  kakaiba  at  mahirap  paniwalaan,
inaamin ko.Ngunit hindi ko alintana na nawala ang lahat ng timbang na iyon nang walang patak
ng pawis at walang ehersisyo.Sa totoo lang ito ay medyo kasiya-siya at hindi ko inisip ang
magandang pagtulog na dumating bilang ang tanging kapansin-pansing epekto ng paggamit ng
langis.JB

“Hey Rick, gusto ko talagang magpasalamat sa pagligtas mo sa buhay ko.Ako ay 17 mula sa
Delhi,  India.Sobra talaga ang timbang ko.At  mula  noong nakaraang Mayo nang magsimula
akong kumain ng RSO, nabawasan ako ng 40 kgs (88pounds) sa loob ng 10 buwan.Ang aking
kapatid na lalaki ay nabawasan din ng 23 kg at ang aking ina ay nawalan ng 15 kg mula noon at
iyon  ay  dahil  kumakain  ako  ng  mas  maraming  langis  kaysa  sa  kanila  dahil  hindi  ako
nakakakuha ng mataas mula dito kahit na ubusin ko ang isang gramo.

Kaya kung mas at mas mabilis kang kumain ng langis, mas mabilis at mas mahusay ang mga
resulta.Gusto ko talagang malaman ng lahat na kaya nitong gamutin ang isa sa pinakamalaking
sakit sa buong mundo, ang labis na katabaan.

Salamat kay JB sa pagbibigay sa amin ng impormasyon sa tuwing kinakailangan ito.Pareho
kayong bayani ko at hindi ako makapagpasalamat sa inyo.” Shobhit at Shashank

Pagkabalisa, Paranoya

“Isang halimbawa kung gaano nakakasakit  ang tapat  ngunit  maling  payo:  May nagreklamo
tungkol sa mataas at sinabihang kumuha ng CITICOLINE. Ayos lang maliban sa CITICOLINE
ay isang BLOOD THINNER at ang taong binigyan ng payo ay isa na hindi kayang tiisin ang
isang blood thinner. Ang taong nagbibigay ng payo ay sinadya nang mabuti ngunit nabigong
ibunyag  ang  mahalagang  piraso  ng  impormasyong  ito.  Alam  kong  maraming  taong  may
mabuting hangarin na gustong tumulong, ngunit MAG-INGAT sa pagbibigay ng impormasyon na
maaaring  makaapekto  sa  buhay  at  kamatayan.  Siyanga  pala,  ang  madaling  paraan  para
mabawasan ang mataas ay maglagay ng ilang peppercorns sa iyong bibig...ligtas,  mura at
epektibo.” Gary

"Mahusay na malaman ang tungkol sa citicoline dahil umiinom din ako ng warfarin. Tulad ng
turmeric, na nagpapanipis din ng iyong dugo." Randy

"Ang citocholine ay nagiging sanhi/tinutulungan ang mga metastatic na selula na bumuo ng
kanilang sariling suplay ng dugo. Hindi masyadong maganda para sa cancer." Jim

"Kahapon pinasimulan ko ang isang babae sa gamot.Ito  ang kanyang ulat  mula  sa unang
araw.Kahanga-hanga lang!Narito ang aking unang araw na ulat:

Nagising ako na may eczema sa labi ko kahapon ng umaga at nilagyan ito ng mantika.Huminto
ang pananakit sa loob ng halos 10 minuto.Nawala ang sakit sa loob ng 30 minuto.Bumaba ang
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pamamaga sa loob ng ilang oras.Ang mga paltos sa aking labi ay halos kalahati na ang nawala
ngayon – karaniwang tumatagal ito ng 2 linggo para gumaling ang mga ito.Hininga ang mga
singaw mula sa langis sa aking labi.Napansin ang pananakit na nasa kanang sinus ko sa loob
ng ilang linggo ay tumigil na.At tumigil ang pagtakbo ng ilong ko.Isang beses lang bumahing
simula  kahapon.Napansin  ko  ang  aking  pagkapagod  ay  hindi  kasing  lalim  gaya  ng
dati.Napansin kong nakahinga ako ng maluwag at nawala ang balisang gilid.

Napansin ang pagbaba ng pananakit  ng katawan sa gabi -  karaniwan ay sobrang sakit  ng
katawan ko pagsapit ng gabi kaya hindi ako makaupo (ang bukung-bukong nerve at pananakit
ng  kalamnan,  tuhod/balikat/siko/pulso/pananakit  ng  hinlalaki  ay  makabuluhang
nabawasan).Gayundin,  nakakakuha  ako  ng  napakagaan  na  glow sa  bawat  dosis.Hindi  ako
nahihirapang magtrabaho o mag-focus at hindi mag-atubiling magmaneho.Napakalinis ng ulo
ko kahit nakalimutan kong kumuha ng Citicoline kaninang umaga.Naglalagay ako ng katumbas
ng humigit-kumulang kalahating butil  ng langis sa isang Craisen at dinadala ito sa ganoong
paraan."

"Nagsimula ako ng langis ng cannabis noong Disyembre ng 2012 bilang isang pangkalahatang
gamot na pampalakas.Nagdusa ako sa type 2diabetes noong panahong iyon.Nasa 300's ang
blood sugar ko kung saan normal ang 100.Nilagyan ako ng Metformin na nagpapasakit sa akin
tuwing  iniinom  ko  ito.Hiniling  ko  na  lumipat  sa  isa  pang  gamot  sa  diabetes  at  inalis  ang
Metformin at inilagay sa Januvia.Ang aking mga asukal sa dugo sa gamot lamang ay bumaba
nang makatwirang.Ang aking mga numero ay nasa mataas na 100 halos buong araw.Nang
idagdag ko ang langis sa aking regimen, ang aking mga numero ay bumalik sa bahagyang higit
sa normal.Pagkatapos ay natuklasan na ang Januvia ay sanhi ng pancreatic cancer.Nais kong
ihinto ang gamot na ito at hiniling sa aking doktor na bumalik sa Metformin.Pumayag naman
siya.Syempre sa Metformin, may sakit ako tuwing iniinom ko ito.

Ang masanay sa mantika ay isang pagsubok para sa akin.Kinasusuklaman ko ang mataas na
ibinigay sa akin ng marijuana.Hindi ako gumamit ng marihuwana sa loob ng mahigit 35 taon
bago ako gumamit ng langis.Sinimulan ko ang langis na may isang patak na kasing laki ng
pinhead at kahit iyon ay sobra na.Nagsimula akong kumuha ng Citicoline upang maibsan ang
mataas na langis sa mungkahi ni Corrie Yelland.Iyon ay gumana nang maayos at ako ay nasa
landas na iyon nang higit sa isang taon.Noong Mayo ng 2013, isinugod ako sa emergency na
operasyon para sa aking gallbladder.Nasa ospital ako ng 5 araw na walang langis.Natuklasan
noong panahong iyon na mababa ang aking magnesiyo.Sinimulan nila ako sa supplemental
magnesium sa ospital.Pagdating ko sa bahay ay sinimulan ko ulit ang langis.Sa aking sorpresa
pagkatapos ng pagiging sa mga suplemento ng magnesiyo para sa isang linggo nakaranas ako
ng  isang  napaka-kaaya-aya  na  mataas  mula  sa  langis.Ito  ay  patuloy  na  naging  aking
karanasan.Nagawa kong ihinto ang paggamit ng Citicoline upang maibsan ang mataas.Nagawa
kong taasan ang aking dosis ng langis sa 1 butil sa isang araw.Nagsimula akong magkaroon ng
maraming mababang asukal  sa  dugo.Inalis  ko  ang Metformin  sa aking pang-araw-araw na
regimen.

Mula nang tumaas ang aking dosis ng mantika sa 1 butil ng laki ng bigas sa isang araw ay
ganap na normal ang aking mga asukal.Ang aking a1c ay bumaba sa 6.1 mula sa 7.2 sa isang
taon  at  1/2  ang  nakalipas.Aking  MDay  namangha  tulad  ng  aking  parmasyutiko.Hindi  ko
maibabahagi ang dahilan ng aking tagumpay sa kanila dahil nakatira ako sa isang estado kung
saan ilegal ang langis.Ang isang kawili-wiling side note sa kuwentong ito ay na nang isugod sa
operasyon ay hiniling kong makipag-usap nang pribado sa anesthesiologist.Natakot ako na ang
langis ay pigilan ako sa pagkakaroon ng ligtas na pamamaraan.Ang anesthesiologist ay lubos
na hindi nag-aalala na ako ay nasa langis at sinabi kung anuman ay gagawing mas madali ang
aking operasyon dahil  ang aking mga daluyan ng dugo ay magiging mas maluwag at  ang
paghinga ay magiging mas madali habang ako ay nasa ilalim.Sa lahat ng ito ay nasa tabi ko si
Aamann.Wala  siyang  palaging  mga  sagot  na  kailangan  ko  ngunit  inutusan  niya  akong
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magtanong at magtiwala sa aking katawan at sa aking intuwisyon.Hindi ito madali para sa akin
ngunit sa wakas ay nakarating na kami sa isang lugar ng malaking tagumpay kung saan ang
aking type 2 diabetes ay matagumpay na ginagamot sa pamamagitan lamang ng langis.Ngayon
ay Mayo ng 2014.Taos-puso, Alice"

"Ano ba, naliligo pa ako sa langis ng cannabis na na-infuse ng iba pang mga langis.Sinong
mag-aakalang maligo para makatulong sa sakit at pagkabalisa.Lol." Tonya

"Iniinom ko ito sa loob ng 13 araw na ngayon at ang aking depresyon ay nawala nang walang
kurot na pananakit ng nerbiyos, ako ay nakabuo ng isang normal na cycle ng pagtulog at wala
akong nararamdamang galit, depresyon, pagkabalisa o pakiramdam ang mga epekto ng aking
PTSD mula sa Iraq.Ang layunin ay dahil sa mga butas sa aking mga baga mula sa phosphorus
fumes mula sa pagsabog sa Iraq at paglanghap ng mga nakakalason na particle at pati na rin
ang cancer mula sa naubos na uranium na nalantad sa akin.Tatlong taon pagkatapos ng Iraq
nagsimula akong magkaroon ng basal cell carcinoma." Jeremiah

"Salamat!Gumawa ako ng ilang batch ng langis kasama ang mga kaibigan at mga hand syringe
sa  iba  pang  mga  kaibigan.Ramdam  na  ramdam  ko  ang  pagkakaiba!Ang  aking  PTSD  ay
nabawasan, ang sakit ay nabawasan at ang aking mga kasukasuan ay parang nakatanggap sila
ng isang squirt ng WD-40.Kapag lumala ang pagkabalisa, humihithit ako ng kaunting mantika at
wala na ito.Kung hindi, tatlong beses na akong nagdodos araw-araw sa loob ng halos tatlong
linggo.Mas marami akong na-hike sa tatlong linggong iyon kaysa sa nakalipas na tatlong taon!
Ang aking pagmamahal at paghanga sa inyong lahat sa Phoenix Tears!Sa iyo Mr. Simpson,
pasasalamat sa natitirang bahagi ng aking buhay.Alam ko na masisiyahan ako ngayon sa halip
na nasa isang kama sa ospital." Fred

"Nababawasan ang sakit at ang aking mga kasukasuan ay parang nakatanggap sila ng isang
squirt ng WD-40?Mas ligtas ang virgin coconut oil” Hunter

“Gumagamit  ako  ng  organic  virgin  coconut  oil  para  putulin  ang  RSO  gamit  ang.Ito  ay
nagbibigay-daan  para  sa  isang  mas  mahusay  na  rate  ng  pagsipsip  pati  na  rin  ang
pagpapanatiling ang langis mula sa dumikit sa lahat, kabilang ang mga ngipin.Ginagamit ko rin
ito upang hilahin ang mga lason sa pamamagitan ng pagpahid ng isang kutsara sa aking bibig
sa loob ng 20 min at dumura sa basurahan. Fred

"Nasa punto ako ng aking buhay kung saan ang aking kalusugan ay kakila-kilabot at ako ay
nasa  maraming  sakit.Nagpakamatay  ako  dahil  napaka-depress  ng  buhay.Tapos  napadpad
ako"Run  From  the  Cure.”  Magmula  nang  ang  aking  buhay  ay  lubos  na  bumuti  mula  sa
paglalapat  ng  impormasyong  natutunan  ko.Maganda na  ang  kalusugan  ko  ngayon  at  mas
optimistic  ako  dahil  alam  kong  poprotektahan  ng  cannabis  ang  katawan  ko  mula  sa
pinsala.Wala pa akong naiisip na magpakamatay simula noon at ang buhay ay bumubuti at
bumubuti  habang  natututo  ako  ng  higit  pa  tungkol  sa  iba't  ibang  nakapagpapagaling  na
katangian ng langis ng cannabis." Peter

"Hindi totoo kung paano nakokontrol  ang aking pagkabalisa...Ako ay talamak… Normal ang
pakiramdam, kung ang normal ay masaya at marami pang buhay... Salamat, Rick.” Buddy

Depresyon

"Mayroon akong Post Traumatic Stress Disorder at tinutulungan ako ng cannabis na mag-relax,
kumain,  matulog,  tumutok,  tumutok.HINDI  na  ako  clinically  depressed...atbp...Umiinom  ako
noon ng mga anti-depressant, mood stabilizer, mood enhancer, sleeping meds...na hindi ko sila
kinakatok...Ayoko  lang  ng  side  effects...at  hindi  ko  na  sila  kailangan  dahil  sa
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cannabis...Dalangin ko talaga na turuan ng mga tao ang kanilang sarili sa HALAMAN na binigay
ng  DIYOS,  cannabis...  sa  maraming  gamit  at  himalang  nakapagpapagaling  nito...sinasabi
lang...” Ale

"Ito  ay  talagang  isang  kamangha-manghang  gamot.Inilagay  ko  ang  aking  dosis  sa  isang
kapsula upang lunukin.Tumutulong sa aking pananakit at mga sintomas ng PTSD.May kakilala
akong  ilang  pasyente  na  nakikinabang  din  dito,  para  sa  mga seizure,  Crohn's,  withdrawal
symptoms, atbp.Ang ilang mga dispensaryo ang nagdadala nito." pag-asa

“Hindi ako makapagsalita para sa iba ngunit para sa akin ito ay pamamahala sa mga sintomas
ng bipolar disorder, tardive dyskinesia, tardive dystonia, major depression, chronic pain, PTSD,
lungkot at pagkabalisa.Ako ay walang lason (pharmaceutical) mula noong Setyembre at ako ay
nagpapagaling at mahusay ang pakiramdam.Ito ay ANG himalang lunas.Ang aking aso ay halos
walang cancer mula sa langis at  mga pangkasalukuyan din.Ang halamang ito ay nilikha ng
Diyos upang iligtas ang kapaligiran, buhay at ekonomiya.Kailangang ipaalam sa lipunan.” Kathy

“Gusto ko lang magpasalamat, Rick. Nagdusa ako sa lahat ng 50 taon na may depresyon, 8
araw na akong nasa langis ngayon at pakiramdam ko ay ipinanganak akong muli. Maraming
salamat!" Sue

Maramihang Sclerosis (MS)
“Mabilis na update lang, Jindrich...Si misis [59] ay gumagamit ng isang dosis ng oil rice grain
size  bawat  araw  para  tulungan  ang  pagtulog  at  pangkalahatang  kalusugan,  at  pumayat
hanggang sa ito ay maging 30 lbs na mas mababa.Siya ay nakakaranas ng isang kahanga-
hangang karanasan sa paggamit ng langis, tulad ko.Ang mga pagkawala ng parehong mga
kasanayan sa matematika, at teorya ng pagmumuni-muni sa MS ay nabaligtad sa maraming
mga kaso, at muli akong gumagawa ng pangunahing matematika sa aking ulo tulad ng noong
mas bata.Pareho kaming nagsumikap at nakamit ang mga pangunahing layunin sa buhay sa
unang taon ng paggamit na ito.Salamat kay Rick at sa iyo, aking kaibigan.Oh, at Betty, ang
Golden  Retriever  ay  mas  mahusay  pa  rin  kaysa  dati,  malusog,  at  ang  mga Vets  ay  nasa
kabuuang pagtanggi pa rin." marka

"Ang isang mabuting kaibigan ko, isang senior na may MS ay gumagamit ng Marijuana upang
maibsan ang kanyang MS.Sinusumpa niya ito.” Ron

"Isang mas matandang kaibigan ko sa trabaho ang nagsabi sa akin tungkol sa kanyang asawa
na  may  MS  at  kung  gaano  ito  kalubha.Halos  hindi  niya  ito  mahawakan  at  lagi  siyang
nasasaktan.Sinabi  ko  sa  kanya  ang  tungkol  sa  langis  dahil  walang  ibang  gumagana  na
sinubukan nila.Sinubukan nila ito at ito ay gumagana!Mas maganda ang pakiramdam niya at
kaya niyaactually feel her feet (she could not before) malalaman na niya kung mainit ang sahig
o  hindi  at  super  stoked.Hey  will  keep  buying  oil  illegally  until  it  is  legalized  because  it
works.Walang ibang nakakapagpagaling sa MS, halos sumuko na sila...Ang langis ng Cannabis
ay nagbigay sa kanila  ng isang bagong pananaw sa buhay at  maraming pag-asa para sa
kanilang hinaharap  na magkasama.Patuloy  kong ikakalat  ang balita  tungkol  sa  medikal  na
kababalaghan na ito!Salamat Rick, hindi ko ibibigay kahit kanino ang impormasyong ito kung
hindi para sa Phoenix Tears." (mula sa Ontario)

“Good Morning Rick, sinusubaybayan kita sa Facebook.Marami akong nalaman mula sa iyo at
pinahahalagahan  ko  ang  iyong  pagsusumikap  at  debosyon.Ang  dahilan  ko  sa  pag-iisip  ng
Marijuana para  sa mga gamit  na panggamot  ay  para lamang sa aking kondisyon,  Multiple
Sclerosis.Ngunit sa pananaliksik na natagpuan ko para sa mga benepisyo para sa iba pang
mga sakit kabilang ang MS & Cancer, napagpasyahan ko na kung hindi ko gagawin ang aking
bahagi  sa  pagpapaalam  sa  iba,  kung  gayon  hindi  ko  ganap  na  ginagawa  ang  aking
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bahagi.Umaasa akong maging isang matulunging tagapagtaguyod sa paghikayat sa mga tao ng
Arkansas  na  bumoto ng  oo  sa Medical  Marijuana  sa  susunod  na  halalan  sa  2014.Naging
sobrang close kami ngayong taon.Salamat muli.Taos-puso, Nancy"

"Nakita namin ang aming bersyon ng Simpson oil at topical holy oils na nagpapagaling sa lahat
mula sa pasyente ng MS, psoriasis ng balat, mga pasyente ng cancer, at kahit na tinutulungan
ang isang pasyente ng stroke na magsimulang magsalita ng maraming salita at pangungusap
na hindi niya nagawa mula noong stroke!Salamat sa lahat ng ginawa mo!” -- Salamat, Michael,
ngunit hindi ko kailanman gustong makakita ng sinumang gumawa ng "kanilang bersyon" ng
RSO.Mangyaring sundin ang mga tagubilin hangga't maaari.Gaya ng nakasanayan, ang buhay
ng isang tao ay maaaring nakataya, at palagi mong nais na magbigay sa mga pasyente ng
pinakamabisang anyo ng gamot na ito, hangga't maaari.JB

“Mayroong lahat ng uri ng patunay at ebidensya diyan, saliksikin ito.May kilala akong kasama
sa MS, ilang taon na siyang nagkaroon nito.Tinatrato niya ito ng mantika, kaya niyang maglakad
at gumana gaya ko.Then I know anther fellow with MS, ginagawa niya lahat ng sinasabi sa
kanya ni Dr at ng modernong medisina.At naka-wheelchair siya at naka-shut down ang katawan
niya.” Jeff

"Mayroon din akong MS at  tumigil  sa pagkuha ng aking 13 script.108 na tabletas sa isang
linggo at 3 injectable...At Cannabis lang ang ginagamit ko ngayon.” John

"Limang linggo na ang nakalilipas, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang babae sa silangan
na may MSSiya ay nasa wheelchair sa loob ng 15 taon.Sinubukan niya ang lahat ng naiisip
niyang  isama  ang  kontrobersyal  na  CCSVI  therapy  lahat  para  walang  improvement.Itinuro
namin siya sa tamang direksyon at nagsimula siyang kumuha ng langis.Ang pinakahuling tawag
niya sa akin sa telepono ay ganito, “Hi Corrie.Gusto ko lang ipaalam sa iyo na nasa garahe ang
wheelchair  ko."  (So  I'm  thinking  it's  broken,  kasi  5  weeks  pa  lang).“Tumayo  na  ako  at
naglalakad!nabigla ako.Naalis ko na ang Depends ko at kakauwi ko lang mula sa isang araw ng
pamimili.Corrie, 3 years na akong hindi nakakapag-shopping.” Sa puntong iyon ay nagsimula
siyang umiyak at sinabing, "Corrie, ibinalik mo sa akin ang aking buhay." Corrie

Pills, Sigarilyo at Detoxification
"Gamitin  ang Rick Simpson Oil  kung gusto mong huminto sa paninigarilyo.Matulog lang sa
pamamagitan ng withdrawal.Parehong protocol at parehong dosis tulad ng para sa anumang
iba pang sakit, sundin lamang ang mga tagubilin sa aming site.Gumagana rin ang maayos na
ginawa at ginamit na RSO para sa lahat ng iba pang uri ng mga pagdaragdag ng substance,
halimbawa  sa  heroin,  cocaine,  alcohol,  morphine,  lubhang  nakakahumaling  at
makapangyarihang mga parmasyutiko, atbp.JB”

"Nais kong personal na pasalamatan ka at  ang bawat grower,  distributor  at  may hawak ng
pampulitikang opisina para sa pagbibigay ng himalang langis na ito sa publiko.Gagawin ko itong
maikli,  nagdurusa ako sa kakila-kilabot  na pulikat,  pagduduwal  at  naging adik  sa opiate sa
mahabang  panahon  dahil  sa  mga  ito  at  iba  pang  magagandang  sintomas.Nagpasya  ako,
pagkatapos ng isang malupit  na  pakikipaglaban sa aking kalusugan,  na lumaban.Ang mga
tabletas  ay  hindi  tumulong  sa  sakit  sa  lahat,  sila  ay  upang  maiwasan  ako  mula  sa
withdrawals.Ang  paninigarilyo  ng  gamot  ay  OK  ngunit  walang  lumapit  sa  kung  ano  ang
ginagawa ng langis para sa akin.Napakahirap para sa akin na isulat ito nang hindi pinupunan ng
gayong pasasalamatna hindi ko makita sa mga luha.

Lumaban ako sa ganap na pag-detox sa langis!Ilang beses ko na itong kailangang gawin noon
at  sa  bawat  oras  na  ito  ay  lumalala  ngunit  sa  pagkakataong  ito  ay  halos  wala  na  akong
problema.Walang  panginginig  sa  katawan,  walang  makating  balat,  walang  pawis...wala  sa
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karaniwang bangungot ng pagbaba ng opiates.Sa tingin ko ang langis ay isang himala!Iniligtas
nito ang aking buhay!

Mula nang bumaba ako sa mga opiates, binago ko rin ang aking diyeta sa halos lahat ay gluten-
free.Ang trigo ay isang problema ngunit ang ilang iba pang mga butil ay hindi.Ngunit ang isang
malaking bahagi ng aking diyeta ay ang aking mga oil  lozenges.Sa kanila ay maaari akong
makitungo, maaari akong gumana, mag-isip, gawin ang lahat ng mga bagay na gusto kong
gawin, na may mas maraming enerhiya at pagkaalerto kaysa sa kung ako ay humihithit  ng
gamot sa halip.

Sinabi ko na iikli ko ito, ang totoo ay pinag-iisipan kong magsulat ng isang libro bilang papuri sa
langis na ito ng himala at lahat ng ito ay ginawa para sa akin.At kaya ito ay may malalim na
pagpapahalaga at pagmamahal na nagpapasalamat ako sa iyo Rick Simpson.Mahalo, Lois”

“Nakikitang alerdye ako sa mga opiate… (Hindi bababa sa nakakalason???) Kukunin ko ang
cannabis, pakiusap.” Heather

"Kung ikaw ay nasa opiates lalo na, kailangan mong mapagtanto na magkakaroon ng 'synergy',
na karaniwang nangangahulugang 1+1=3, na ang langis na kinuha gamit ang isang opiate ay
magkakaroon ng mas malaking epekto sa iyo kaysa sa kung uminom ka lang ng isa. o ang isa
pa, pinapaganda nila ang mga epekto ng isa't isa, kaya hindi mo na kailangan ng mga pain killer
gaya ng karaniwan mong ginagawa.Makipag-usap sa iyong Dr. tungkol sa pagbabawas ng dami
ng meds na iniinom mo, hindi mo basta-basta mapapalamig ang karamihan sa mga tabletas
nang hindi sinasaktan ang iyong sarili.” Jim

"Nagsimula kaming mag-asawa sa langis sa simula ng taon.Siya ay may pulmonary embolism
at na-diagnose na may type 2 diabetes.Kumokonsumo lang kami ng isang pin drop dalawang
beses araw-araw, dahil iyon lang ang mayroon kami sa ngayon.Sa pamamagitan ng paraan,
ang mga tagubilin  ay madaling sundin at  mahusay.Kung kaya ko,  kahit  sino ay magagawa
ko.Ang Naphtha ay mabibili sa Home Hdw dito sa Canada at may label na walang amoy na
paint thinner.Hilingin ang MSDS dito.

Hindi pa ako sigurado kung nakakatulong ba ito sa asawa ko o hindi, baka gumaling pa rin ang
epekto  ng  dalawang  CT  scan?Sa  akin  nakagawa  ito  ng  kapansin-pansing  pagkakaiba  sa
napakaikling panahon.Ang aking lactose intolerance ay gumaling (kung ako ay mag-alis  ng
langis ay ito ay babalik), ngunit ito ay tiyak na wala na ngayon.Nagkaroon din ng kapansin-
pansing pagbabago sa aking allergy sa pabango.Nagkaroon ako ng talamak na impeksyon sa
sinus hangga't naaalala ko, ang mga antibiotics ay walang nagawa at sumuko ako sa kanila
taon na ang nakakaraan.Natutuwa akong sabihin na ang aking sinuses ay nalinis na at ako ay
nakahinga!Apektado pa rin ako sa bango pero hindi man lang malapit sa kung ano iyon.

Salamat Rick at JB sa pagpapalabas ng impormasyong ito sa publiko at salamat sa lahat ng
patuloy na sumusulat at nagbabahagi ng kanilang mga kuwento.Gusto ko sanang isigaw ito
mula sa tuktok ng bubong ngunit  malamang na maaresto ako ;-))  May ganoong stigma na
nakapalibot  sa cannabis at ang mga tao (sa paligid dito)  ay ayaw makinig.Sayang, marami
akong alam na makakatulong ito.” Clemmie

“Lisa,  dapat  ko ring ipaalam sa iyo na sa marami sa mga testimonial  at  dokumentaryo na
napanood ko,  ang ilan  sa mga taong ito  ay nagsimulang uminom ng langis  para sa isang
partikular na karamdaman, at nauwi sa pagkakaroon ng mga benepisyo at pag-alis ng iba pang
mga sakit na hindi nila naranasan. alam bago gamitin ang langis.

Halimbawa,  sabihin  nating  umiinom  ka  ng  langis  para  sa  diyabetis,  at  pagkatapos  ay
matuklasan pagkatapos gamitin  ang langis  na bumalik  sa  normal  ang iyong mga antas ng
kolesterol, ang iyong mga pantal sa balat o eksema ay nawawala, at ang iyong almuranas ay
biglang nawawala kasama ng kakaibang bukol na mayroon ka o ang iyong ang impeksyon sa
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sinus ay biglang lumilinaw.Marami akong nakikita niyan sa aking pananaliksik.

Gayundin, maraming tao ang nag-uulat na madalas silang pumapayat kung sila ay sobra sa
timbang,  o bumalik  sa normal  na timbang,  kadalasan nang hindi  sinusubukang mag-diet.At
kung ikaw ay nag-juicing ng hilaw na cannabis, ang mga resulta sa timbang at kalusugan ay
mas malinaw.

Alam ko na si Rick Simpson ay nagtataguyod din ng isang plant based diet.Nakikita ko na sa
maraming iba pang mga pag-aaral, bukod sa paggamit ng medikal na cannabis, na ang paglipat
sa isang plant based diet ay may napakaraming benepisyo sa kalusugan, na kadalasan ang
mga taong ito ay naging nakatuon sa buhay at papuri at itinataguyod na ang pagbabago sa
plant based diet ay literal na nailigtas ang kanilang buhay." Donna

“Kumusta Jindrich, paumanhin sa abala, ngunit itinuwid ako ni Brad ngayon sa isang bagay, na
maaaring gusto mong ituwid.Ang kanyang mga pagbabasa ng asukal sa dugo sa diabetes ay
tumagal ng 7-10 araw upang maging normal, hindi lamang sa susunod na araw ...pa rin ito ay
kapansin-pansin.Nagbibigay din ito sa akin ng pagkakataong ipasa ang natitirang bahagi ng
kanyang email, na sa tingin ko ay gusto mo ring i-post sa PT:

"Ako ay nagkaroon ng 5 na kanser sa balat sa aking kaliwang braso, alam kong nabuo ang mga
ito bilang resulta ng pag-usad ng aking braso sa pasamano ng bintana habang nagsisisid sa
paglipas ng mga taon.Pinananatili ko silang sakop ng langis 24/7 at lahat maliban sa malaki ay
ganap na nawala.Ang malaki ay halos hindi ma-detect ngunit  nakakaramdam pa rin ako ng
bahagyang  nakataas  na  bahagi  kaya  pinananatili  ko  ang  langis  araw-araw.Iniisip  ko  na
mawawala na ito sa katapusan ng linggo dahil malapit na.Tandaan na ilang beses ko nang na-
freeze ang mga ito sa nakaraan at palagi silang bumabalik, sa pagkakataong ito ay tiwala ako
na hindi, kung gayon alam ko nang eksakto kung ano ang gagawin.Best sa inyo ni Rick, Dale.”

-- Salamat, Dale, nakakatuwang malaman na alam mo talaga kung ano ang gagawin.JB

"Kumuha  ako  ng  langis  upang  ihinto  ang  mga  gamot  sa  sakit  at  sigarilyo...At  ako  ay
matagumpay!Mahigit isang buwan na rin itong wala!” Randy

-- Binabati kita, Randy.Sa paggamit ng langis, hindi naman ganoon kahirap sa huli, di ba?JB

“May  mga  taong  sadyang  mangmang  at  natatakot.Dahil  kay  Rick  Simpson  ako  mismo  ay
nakapagpababa sa aking mga gamot sa pananakit, ang ibig kong sabihin ay umiinom ako ng
60mg ng OxyContin 3 sa umaga at 3 sa oras ng pagtulog at iniinom ko ang mga ito nang higit
sa 8 taon...Nakakainis!

Ngayon mula nang simulan ang langis ay kumukuha lang ako ng 1 sa umaga at 1 sa hapon!
Makipag-usap tungkol sa isang himala kahit na iyon ang paraan na nakikita ko ito!Sinabi sa akin
ng mga doktor na hinding-hindi ako makakababa o makakapigil sa pag-inom sa kanila.Ginawa
ni Boy ang "Rick Simpson" at pinatunayan kong mali ang aking mga doktor,

Ginagawa  ko  ito  at  mas  mabuti  ang  pakiramdam  ko  kaysa  sa  pag-inom  ko  ng  mga
nakakahamak  na  tabletang  lason  na  iyon!Kahit  na  ako  ay  nasa  napakataas  na  dosis  ng
OxyContin,  nakararanas  pa  rin  ako  ng  sakit,  araw-araw,  hindi  natutulog  at  hindi
kumakain...Ngayon ako ay walang sakit, natutulog nang normal at kumakain ng higit pa!At hindi
ako tumitigil sa aking pagsisikap na matanggal ang mga tabletang ito na inaasahan kong sa
oras na ako ay  nasa langis  sa  loob ng isang buwan ay  tuluyan na akong mawawalan ng
trabaho!Wish me luck!” Nancy

“Tinutulungan ang mga tao na alisin ang mga opiate, sa lahat ng uri at mabilis...kasama ang
RSO...plus  sleeping  pills  at  iba  pa.Nang  walang  mga  withdrawal,  walang  mga
cramp.Magaling.Isang dude ang nagsabi na ito ay tulad ng pagtulog at pagbangon ng malinis,
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walang pagnanasa sa anumang bagay.Ang sarap sa pakiramdam nila, parang humahampas sa
isang  grizzly  bear  tuwing  umaga  na  narinig  ko.Pakiramdam  nila  ay  bata  at  malusog  na
muli.Kailangan  namin  ng  "RSO  Detox  Center"  upang  mahawakan  ang  lahat  ng  mga
problemang ito sa Detox.Kapayapaan ang lahat.” Ron

“Hello Jindrich, siguradong nailigtas ng langis ang pumutok na testicle ng aking kapitbahay.Siya
ay may dugong ihi sa loob ng isang linggo at kalahati at hindi matiis na sakit.Sinabi ng doktor na
hindi siya maaaring magreseta ng anumang bagay na makakatulong sa ganoong uri ng sakit at
binigyan  siya  ng  tatlong  araw  bago  nila  alisin  ang  testicle  kung  hindi  ito  tumigil  sa
pagdurugo.Ang RSO ay nagtrabaho sa loob ng ilang oras para sa sakit at sa loob ng 3-4 na
araw ay tuluyan na siyang huminto sa pag-ihi ng dugo.Dalawang linggo na ang nakakalipas at
okay na siya.Sinisikap ko pa rin siyang gumawa ng isang testimonial ngunit medyo natatakot
siyang gawin ito (ang kanyang mga salita… "Lalapit sila at dadalhin ako kung gagawa ako ng
isang video") at hindi niya alam ang tungkol sa totoo. kapangyarihan ng RSO, kaya medyo
nagdududa  siya  na  ang  mantika  ang  nagligtas  sa  kanyang  pagkalalaki,  lol.Mula  sa  aking
nasaksihan  na  ang  langis  ay  talagang  ginawa  ang  trick,  ngunit  ito  ay  hindi  100%  na
dokumentado, ang alam ko ay malapit na niyang alisin ito noong una ko siyang makita at sa
loob  ng  mga  araw  ay  mas  mahusay  siya  pagkatapos  kumain  ng  mantika,  gamit  ito  nang
topically,  at  bilang asuppositorynight  cap,  lol,  pero hindi  niya aaminin.Sinasabi ko pa rin sa
kanya araw-araw, "Dude, I saved your nuts!" lol Anyway, I just wanted to let you know how it
went and if I can get him to make a testimonial, I'll let you know.” Steve

"Nagawa  naming  alisin  si  Cashy  sa  methadone,  fentanyl,  Clonapin,  Versed,  Ativan  at
Oxycodone  sa  wala  pang  dalawang  linggo  gamit  ang  langis!Nang  walang  mga
palatandaan/sintomas ng pag-alis.Gumagana ito nang hindi kapani-paniwala!” Kalli

"Noong Agosto ng 2012,  ang aking anak na si  "Pnut"  ay nagsimulang makaranas ng mga
seizure,  cataplexy,  labis  na  paglalaway,  paghingi  ng  mga  likido  araw-araw  at  isang
pangkalahatang pagkapagod.Ang kanyang mga kakayahan sa pag-iisip ay mabilis na bumaba
sa harap mismo ng aming mga mata.Noong nakaraang taon, naglaro siya ng football, soccer, at
naging boy scout.Sa kabuuan, siya ay isang normal na batang lalaki hanggang Agosto 2012.

Lumaktaw sa Marso ng 2013 at sa wakas ay na-diagnose siya na may Niemann Pick type
C.Ang  NPC  ay  isang  terminal  na  sakit  na  sa  pinakapangunahing  mga  termino  ay  isang
lysosomal storage problem.Tinitingnan ko ito bilang isang patuloy na pinsala sa utak.Ibinigay sa
amin ng mga doktor ang bawat gamot sa seizure na maiisip mo, clonazepam, tegretol, Dilantin,
lamictal, keppra, Diastat gel para sa mga emergency cluster, atbp. at WALANG gumana.(Ang
tila ginawa lang nito ay palalain ang mga bagay sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng
maling pag-asa.Sa tuwing hindi ito gumana, tinataasan ng Dr ang dosis.I don't blame them kasi
yun  lang  ang  alam  nila.)  Humiga  siya  sa  couch,  baka  mapangiti  ka  sa  kanya,  baka
hindi.Nakahiga lang siya at naglalaway.Hindi siya makagalaw.Naging zombie siya mula sa isang
napaka-aktibong  maliit  na  lalaki.Kinailangan  namin  siyang  bigyan  ng  wheel  chair,  epilepsy
service dog, at siya ay inilagay sa pangangalaga sa hospice.

Noong Enero ng 2014, isang tunay na estranghero na naging isang tunay na kaibigan na si
“Uncle S” ang pumasok at nag-alok sa amin ng tulong sa anyo ng Rick Simpson Oil.Nag-usap
kami sa telepono sa loob ng isang oras at kalahati at  napakahilig niya sa buong gamot sa
halaman at  talagang naniniwala siya sa ginawa ng langis ni  Rick sa pamamagitan ng sarili
niyang  mga  gawa  sa  pagtulong  sa  iba,  na  naramdaman  niyang  napilitan  siyang  tulungan
kami.Sa pamamagitan ng kabaitan ng kanyang puso ay nakagawa siya ng paraan para makuha
namin ang gamot na kailangan namin.

Noong Enero 31, ang aming anak na lalaki ay nagkaroon ng hindi bababa sa 15 mga seizure
habang gising, lahat ng ito kahit na sa Clonazepam at Diastat.Siya ay nagkaroon ng ilang mga
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araw  na  mas  mahusay  kaysa  sa  iba,  ang  ilang  mga  araw  ay  puno  ng  mga  seizure  at
takot.Maliban na lang kung isa kang magulang / mahal sa buhay na dumaan dito, hindi mo
mauunawaan ang madilim na lugar na nararamdaman mong kinaroroonan mo.

Natanggap niya ang kanyang unang dosis ng langis ni Rick noong Pebrero 1.Noong araw na
iyon, 3 seizure lang siya.Umupo siya sa kama sa unang pagkakataon sa mga buwan at nagsabi
ng kumpletong pangungusap.Isang kalokohan ang naisip ko sa sarili ko.Pero sobrang saya ko
pa rin.Sa ika-4 na araw, tinawag niya ang aking asawa na "Nanay" sa unang pagkakataon sa
mga buwan.Pag-usapan ang tungkol sa saya at luha sa araw na iyon.The very next day, day 5,
wala man lang siyang seizure.Sa post na ito, 58 na araw na tayo na may 2 seizure lang at ang
mga iyon ay maaaring maiugnay sa mga panlabas na kadahilanan.

Ngayon ang aming anak ay higit na nagsasalita, siya ay aktibo, maaari niyang pangalanan ang
ilan sa mga presidente sa pamamagitan ng kanilang mga mukha, maaari siyang sumakay ng
kanyang sariling espesyal na bisikleta nang mag-isa.Ang nangyari sa harap mismo ng ating
mga mata ay walang kulang sa isang himala.Hindi  ako ang pinakarelihiyoso na tao ngunit
naniniwala ako sa Diyos.Talagang naniniwala ako na ipinadala niya sa amin ang "Uncle S" na
iyon.Naniniwala ako na ipinakita niya kay Rick kung paano gawin ito at ginabayan ka niya JB sa
pagkuha ng salita.

Para  sa lahat  ng ito,  sa pagtulong na maibalik  sa  akin  ang anak namin,  sa  amin.Para sa
pagbabalik ng aking asawa mula sa pinakamalalim na depresyon, at para sa pagtulong sa aking
pamilya.Rick Simpson, JB at  "Uncle S",  ako ay walang hanggan sa iyong utang.Salamat!!!"
Kevin

Mga adiksyon
"Kamakailan  lamang  ay  naobserbahan  ko  ang  isang  pasyente  ng  cancer  na  umaasa  sa
morphine  na  may  sakit  na  nakamamatay  na  umalis  sa  morphine  na  "COLD TURKEY".Sa
sandaling off morphine, siya ay naging gutom; ay hindi na tibi; nakatulog nang mahimbing at
mas nakontrol ang kanyang sakit.Muli rin siyang naging coherent.NAKAKAGANDA.Kung hindi
ko nakita ang 180 degree na pagbabagong ito sa aking sarili, HINDI ako maniniwala.Hindi pa
ako  naging  pro-marijuana,  ngunit  dahil  sa  personal  na  pagmamasid  na  ito,  naging
mananampalataya ako.” Janice

“Isang napansin  ko  ngayong 3  months  na akong umiinom ng RSO, halos  mawala  na ang
cravings ko sa alak.Dati ay umiinom ako o 2 gabi-gabi pero ngayon ay bihira na akong uminom
at kapag umiinom naman ako, hindi na ako gaanong umiinom, napansin ko rin na mas lumuwag
ang pantalon ko.Nabawasan ako ng 10 lbs.Ang tanging bagay na hindi ko ginagawa ay uminom
ng alak.

Ganun pa rin ang kinakain ko at kumagat pa rin ng mixed nuts, cookies etc. sa gabi kapag may
munchies ako at baka mas marami pa akong kinakain kaysa bago ang Oil.Oo ang Langis ay
nakakapagpagutom sa iyo.

Kaya ang alinman sa kakulangan ng alkohol o ang langis ay naging sanhi ng pagkawala ng 10
lbs  sa  loob  ng  3  buwan.At  hindi  naman  talaga  ako  sobra  sa  timbang,  5'  10”  at  mga
198lbs.Noong bata pa ako, palagi akong nasa 186lbs at fit.Ngayon ay bumaba na ako sa 187lb
noong huli kong nasuri.Alinmang paraan, ang langis o kakulangan ng alak ay naging sanhi ng
pagbaba ng timbang ko.Happy side effect lang." Scott

"Pinapahirapan ako ng mga opiates, nasusuka, mahirap makuha ang tamang dosis para sa
mabisang lunas.Ginagawa nila akong "nakakagulo", ginagawa itong hindi ligtas na magmaneho
at magpatuloy.Marijuana ay hindi.Sapat na ang sinabi." Fred
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"15 taong pagkagumon sa opiate na pinagaling ng langis.Hindi ko susubukan kung hindi dahil
kay Rick.Kaya kailangan kong sabihin na utang ko talaga sa kanya ang buhay ko kaya isa na
ako sa pinakamalaking tagasuporta niya.Palagi akong naninigarilyo ngunit hindi iyon nakatulong
sa sakit na makukuha ko mula sa pag-inom ng mga tabletas.Ilang beses ko na lang gustong
mamatay  dahil  wala  na  akong  hawak  sa  buhay  ko.Masasabi  ko  dahil  sa  RSO.HINDI  ako
gumagamit ng morphine, oxy, perc, vic, o suboxone...nawala sa akin ang lahat!!!!!At 40 n feel 20
na naman ako.Ang arthritis ko na dati kong nararamdaman tuwing umaga ay WALA na.Ininom
ko ang langis sa loob ng 10 beses at nagsimula muli ang aking buhay.Walang mga salita upang
ipahayag kung gaano ako nagpapasalamat.Kung ikaw ay umiinom ng mga tabletas, magsimula
sa pamamagitan ng pag-inom ng iyong mantika sa gabi maliban kung mayroon kang isang
linggo upang matulog, pagkatapos ay pupunta ako sa rutang iyon. Rebecca

“Inalis ako ng Cannabis kay Benzo pagkatapos ng mahigit 30 taon ng pagkagumon higit sa 15
taon na ang nakalilipas, kung wala ito, nagpapatuloy tulad ng dati, patay na ako ngayon…” Phil

"May kilala akong gumagamit ng cannabis para tulungan silang alisin sa suboxone. Malaki ang
naitutulong sa kanya ng Cannabis.Nakakatulong ito sa sakit na sinasabi niya.Ngunit sa palagay
ko ang bahagi ng bahagi ng mga tabletas na nakakahumaling para sa marami ay ang "itaas" na
bahagi...  kung saan ang cannabis ay hindi gaanong "itaas"...  ngunit  sa aking opinyon kung
mananatili ka dito sa simula at bubuo ka isang pagpaparaya ang pakiramdam ng labis na pagod
ay mawawala.TOLERANCE ang susi.” Erin

"Itinigil ko na ang lahat ng gamot na pangpawala ng sakit at ngayon ay nakagana na ako - Sana
mas maraming tao ang magtiwala sa kapangyarihan ng kalikasan!" Sue

"Mayroon akong spinal nerve na nabali noong 2000, at sa loob ng maraming taon ay tinanggap
ko ang ideya na sa kalaunan ay mapilayan ako mula rito at natigil sa Oxycontin nang halos
isang dekada, hanggang sa nagpasya akong subukan ang cannabis.Ngayon, kapag inihambing
ang aking MRI, ang mga doktor ay nagtataka kung paano nagsimulang gumaling ang myelin sa
nerbiyos  at  nagbuhos  ng  peklat  na  tissue.Sa  huling  dalawang taon,  ang  aking  postura  ay
nagsimulang bumuti,  at  ang aking saklaw ng paggalaw, pati  na rin ang pagbawas ng mga
seizure. Ann

Q.Paano ang methadone?Nakakatulong ba ang RSO para mawala ang methadone?Ito ang
ganap na pinakamahirap na gamot na alisin.Ilang beses ko nang sinubukan ang iba't  ibang
bagay!Ang mga withdrawal ay tumatagal nang napakatagal na napakahirap panghawakan nang
napakatagal!Kahit na ang Bradford Rehab sa Alabama ay nagsabi na ito ang pinakamahirap na
mag-detox mula sa!Aaron

-- Aaron, ang pagkagumon sa methadone ay isang piraso ng cake para sa mantika, lalo na
kapag ito ay ginawa at ginagamit ayon sa aming mga tagubilin.Isipin ang aming mga pasyente
na may stage 4 na kanser - kadalasan sila ay nasa cocktail  ng pinakamasamang bagay na
maaari mong isipin, ngunit, kadalasan ay maaari silang huminto sa pagkuha ng anumansila ay
tumatagal sa isang linggo o dalawa.Kaya muli, kapag inihambing sa mga goodies, methadone
ay isang piraso ng cake para sa langis.Ilang taon ko na itong sinasabi sa mga eksperto sa
addiction, ayaw nilang maniwala at hindi na nagpakita para maipakita ko lang ito sa kanila.JB

“Gumamit ako ng cannabis para sa pagkagumon sa heroin ng aking kapatid.Pinatay siya sa
trabaho  ngunit  nakakita  kami  ng magagandang  resulta  sa  cannabis  hanggang  sa kanyang
kamatayan. Laura

-- Ang wastong ginamit na RSO ay maaaring gamitin upang talunin ang lahat ng pagkagumon
sa sangkap na kilala ng tao.Karaniwang tumatagal ng isang linggo o dalawa para huminto ang
pasyente  sa  pag-inom  ng  mga  nakakahumaling  na  gamot/pills,  at  kadalasan  ay  walang
makabuluhang sintomas ng withdrawal.Alin ang maganda, lalo na para sa mga pasyente at sa

- 176 -



mga nag-aalaga sa kanila.JB

"Sa paraan  ng  pagtingin  ko,  lahat  ng  mga piloto  ay  dapat  kumain  ng  langis  sa  sandaling
mapunta  sila  para  sa  araw.Sa  ganoong  paraan  ay  makakapagpahinga  sila  ng  maayos  at
mahimbing na tulog at makakapagtrabaho silang muli sa susunod na araw.Gayundin, paano pa
nila  mapipigilan  ang  kanilang  sarili  mula  sa  radiation  disease  at  lahat  ng  dose-dosenang
problema sa kalusugan ng mga piloto?

Sumasang-ayon ako sa pagsusuri sa THC, ito ay isang magandang paraan upang malaman
kung ang tao ay responsable o iresponsable sa kanilang kalusugan.Health muna.Para sa akin
ang  mga  walang  THC  sa  kanilang  sistema  ay  pinaglalaruan  lang  ang  kanilang  buhay.O
nagdurusa  sila  sa  polusyon  sa  kapaligiran,  Fukushima  at  chemtrails  denial  syndrome.Ang
magandang bagay na malaman ay ang langis ay makakatulong din dito.JB”

“Ako ay isang nagpapagaling na adik sa heroin.Nakikita ko ang mga tao isang araw at patay sa
susunod,  bawat  isang linggo sa aking counseling  center  hindi  mula  sa cannabis  o  BHO o
marihuwana, ngunit mula sa xanax at benzodiazipenes tulad ng valium at iba pang mga de-
resetang gamot.Iyon halos lahat ay binili ng ilegal!Ang Cannabis sa buong kasaysayan ay hindi
kailanman  nanakit  o  nakapatay  ng  sinuman.Kapag  ipinagmamalaki  ng  mga  partidong
pampulitika ang gateway theory at schizophrenia theory.Ang hindi mo maintindihan ay tahasan
silang nagsisinungaling!Ang mga naninigarilyo ng cannabis na may schizophrenia ay nagkaroon
ng schizophrenia bago sila kumuha ng joint.At malamang na ginagamit ito upang gamutin ang
isang  hindi  natukoy  na  isyu.At  ang  gateway  ay  walang  kapararakan.WALA NAMAN  SA
MARIJUANA, NA NANAKAMAMAN SA MAHIRAP NA DROGA!Ang tunay na “gateway” ay ang
mga iligal na dealer na nag-aalok ng iba pang gamot sa pamamagitan ng pagsasabing, “Kung
gusto mo ng damo magugustuhan mo ito” dahil alam nila na ang damo ay hindi makakabit sa
isang tao sa paggastos ng daan-daang dolyar bawat araw o oras.Ngunit ang heroin o cocaine
ay magpapakatok sa iyong pintuan ng 7 beses sa isang araw.Oras na para lumaki tayo.Buksan
ang aming mga mata at mapagtanto na mas kailangan tayo ng gobyerno kaysa kailangan natin
sila at ang kanilang mga kasinungalingan." Che

“Nalaman ko mahigit 30 taon na ang nakalilipas na kung lumabas ako sa pag-inom at natatakot
na umikot ang kama (tandaan ang mga iyon) dahil sa sobrang pag-inom, kukuha ako ng kaldero
bago matulog, at sa palagay ko talaga nakatulong ito sa akin. mula sa pagkakasakit at o ginawa
ang aking hangover na hindi kasing sakit ng nangyari kung hindi ako natamaan ng ganoon."
Scott

"Ang THC ay pumasa sa blood brain barrier at itinatama ang amygdala ng pagkagumon sa
alkohol at iba pang droga...Ito ay kadalasang nagreresulta sa taong may kapansanan sa mga
pang-aabuso ng alak, at mga opiates upang mabawi ang kanilang sariling kakayahan sa pag-
iisip at itigil ang kanilang mga pang-aabuso sa kanilang sarili. Robert

“Napansin ko ito.Hindi na ako umiinom.O may anumang pagnanais." Brittney

"Totoong-totoo.Naranasan ko ito.Wala akong pagnanais na uminom ng nakakalasong lason na
sumira sa aking atay.Ang buong kultura ay nagiging mas kakaiba habang ako ay lumalayo
dito.Ang mga taong nakatayo sa paligid ay nagbubuhos ng nakakalason na umihi sa kanilang
mga  lalamunan.Ito  ay  kakaiba  sa  akin.:)  Napakalaking  pagpapala  ang  gumamit  ng  mga
halamang gamot.Nakakamangha ang pakiramdam, WALANG HANGOVER!!!” Camuche

"Paano mo malalaman kung sino o aling mga hayop ang may endocannabinoid system?At ano
ang ibig sabihin ng endocannabinoid?" Trisha

"Lahat ng hayop ay may endocannabinoid system, maliban sa mga insekto.CannabinoidAng
mga receptor ay nasa ating balat, utak, immune system, bituka, atay, gulugod, ribs, white blood
cell  at  bone  marrow  (stem  cells)  atbp.Kung  wala  ang  600  million  plus  year  old  na
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endocannabinoid system, "ang mga stem cell ay kikilos na parang kotse na walang driver." Dr.
Guy,  Executive  Chairman ng GW Pharmaceuticals,  London,  UK.Kinokontrol  nito  ang bawat
function  sa  ating  katawan.Ang  mga  omega  fatty  acid  (3,  6,  9)  ay  lumilikha  ng  mga
endocannabinoid  kaya naman mahalaga ang mga ito  para sa atin.Ang langis  ng Cannabis
(RSO) ay karaniwang nagpapalakas sa endocannabinoids system kaya naman maaari nitong
gamutin o gamutin ang halos anumang isyu sa kalusugan. Rick

Kalidad ng buhay
"Kapag  nalaman  mo  na  ang  langis  ng  cannabis  ay  may  daan-daang  mga  katangiang
panggamot,  maiinlove ka sa bulaklak.Sa katunayan,  wala  pa akong nakilalang sinuman na
naniniwala na ang langis ng cannabis ay napakalakas at hindi pa umiibig." Peter

“Dati ang mantika halos hindi ako makababa sa 3 hakbang sa harap, ngayon ay nakakagawa
na ako ng 4-hour bike rides.Magiging maayos lang ito.” Peter

"Salamat sa impormasyon!Ginamot ko ang sarili kong mga panic attack mula sa PTSD gamit
ang RSO at  nakita  ko  ang parehong  mga resulta.Ang Lyme's  disease  ay  isa  pang  isa  na
gumagaya sa malaria sa maraming paraan na hindi nalalaman ng maraming tao na mayroon
sila kung nakagat ng isang nahawaang tik.Tingnan natin ang mga post na ito ng MILYON!!!
Gamitin natin ang Facebook na ito nang isang beses!!!!” Linnea

"Ang aking kapatid ay may ngipin na masama at nasaktan.Kaya sabi ko magpahid ng mantika
at sabi niya makalipas ang dalawang linggo at hindi pa rin masakit at mukhang hindi nahawa
ngayon.Go figure, RSO to the rescue ulit!!!!!” Steve

“Uy,  hindi  ko  alam  kung  narinig  mo  na  ito  ngunit  natuklasan  ko  na  ang  mantika  ay
NAGHIMLING DIN o sa halip ay nagsimulang pagalingin ang isang malaking lukab na mayroon
ako  sa  aking  dalawang  ngipin  sa  harapan.  Nakuha  ko  ang  ilang  langis  doon  nang  hindi
sinasadya at ang butas ng lukab ay PUNO ng langis at napansin ko pagkaraan ng ilang araw
ang lukab ay lumiit at ngayon ay parang kalahati ng laki!May nagsabi na ba nito dati?Ang RSO
toothpaste ay parang TALAGANG magandang ideya!Ang mga lukab ay mahirap gamutin at
sigurado akong mas gugustuhin ng lahat na pagalingin ang mga ito pagkatapos ay bunutin ang
kanilang mga ngipin!Masayang aksidente sa langis na natutuwa akong sabihin." Kim

“Ano ang HINDI nagagawa ng Cannabis Oil?Ito ay magandang balita na marinig tungkol sa
mga  ngipin.Si  Shona  Banda  ay  nagkaroon  ng  nekrosis  sa  kanyang  bibig  mula  sa  isang
nahawaang abscess kung saan nabunutan ang isang patay na ngipin.Wala siyang pera upang
pumunta sa isang doktor o dentista upang malunasan ang nekrosis.SA HALIP palagi niyang
nilagyan ito ng RSO at hindi na niya kailangang pumunta sa dentista, hindi na kailangan ng
antibiotics o anti-inflammatory meds at hindi na kailangang gumamit ng anumang espesyal na
produkto para panatilihin itong malinis.Ito ay lahat salamat sa Rick Simpson Oil na ang nekrosis
ay tumigil at siya ngayon ay may kulay rosas na gilagid muli!

Napansin ko rin na WALA akong CAVITIES mula nang simulan ang langis ng cannabis.Dati kasi
acidic at puno ng cavities ang bibig ko kaya kakaiba kung wala akong decay/cavities.Kinausap
din ito ni Sean noong isang araw.

GUSTO kong makarinig ng mga testimonial tungkol sa langis!ANO ANG HINDI NITO AYOS?
Salamat Jindřich Bayer sa pagbabahagi ng testimonial ng taong ito tungkol sa kanilang ngipin,
gusto ko kapag ibinabahagi ng mga tao ang kanilang mga karanasan sa paggamot sa mga
karaniwang karamdaman o upang mapanatili ang homeostasis.” LinZy

"Naalis ko ang mga pre-cancerous na polyp sa pamamagitan ng pag-inom ng isang dosis araw-
araw." Donna
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"Anong papel ang maaaring gampanan ng cannabis sa siklo ng buhay ng isang babae?Kapag
masaya si mama, masaya lahat,” yun lang ang alam ko.At ang langis ay maaaring magpasaya
sa isang babae kahit na anong yugto ng pag-ikot niya.JB”

“Aling mga kaso ang hindi natulungan ng langis?Mayroon bang pattern sa kanila, o higit pang
pagsubokkailangan mong maunawaan ang mga dahilan?" Danny

-- Ang langis ay may mga problema sa pag-aayos kung ano ang unang nasira ng mga doktor,
iyon lamang ang pattern na naiisip ko.JB

"Ang aking kasintahan ay lubos na allergy sa kagat ng lamok at kagabi ay nagkaroon siya ng
isa sa kanyang templo...ito ay napakalaki, gayunpaman, iminungkahi kong kumuha ng band aid
at ilagay ang RSO na ginawa namin mula sa dahon ng cannabis sa kagat.Kaninang umaga
nang magising tayo, nawala na ang bukol."

--  Salamat,  Jimmy.Sigurado  ako  na  ang  piraso  ng  impormasyong  ito  ay  makakatulong  sa
maraming  tao.Panahon  na  ng  lamok.At  ang  langis  ay  gumagana  bilang  isang  repellent,
masyadong, subukan ito.Laging mas mahusay na maiwasan ang mga problema na mangyari
kahit na napakadaling ayusin ang mga ito gamit ang langis.Ang langis ay maaaring gamitin sa
anumang bagay na nangangati, nasusunog o nakakasakit.Kung mas maaga kang mag-apply ng
langis, mas mabilis na maalis ang mga problema.Tandaan mo.JB

"Ganap na itinigil ng RSO ang aking mga grand mal seizure.Hinding-hindi na ako gagamit ng
ibang gamot na gawa ng tao na sana ay nalaman ko ito bago pumanaw ang aking asawa.Siya
ay pumasa mula sa Hodgkin's lymphoma.Baka nandito pa siya.Noong panahong iyon, sinabi sa
amin na mayroon itong 70% na rate ng pagpapagaling.Wala pang dalawang taon nawala siya.“
Kelly

"Sinabi sa akin ng isang parmasyutiko na ito ay isang grupo ng kalokohan!!Namatay ang tatay
ko dahil  sa cancer nitong Mayo,  mayroon siyang dalawa sa pinakamagagandang doktor sa
Cleveland Clinic at Geauga Hospital!!Ang tatay ko ay 62 lamang siya ay sanggol pa sa aking
libro!!Patunayan  mo sa akin  na  mayroon  akong  pinsan  na  tatay  na  nakikitungo  sa  cancer
ngayon.Nalaman ko lang pagkatapos mawala ang tatay ko at itong mga inlaws ko." Tammy

"Malinaw na sasabihin sa iyo ng isang parmasyutiko na ito ay kalokohan dahil  wala siyang
trabaho kung nalaman ng mundo ang cannabis oil na nagpapagaling ng cancer." Moni

“Namangha sa iyong pasya JB.Kung may mag-“demand” sa akin ng patunay, sasabihin ko sa
kanila kung saan pupunta pero hindi Youtube!Gayunpaman, sa parehong oras, kung ang isang
tao  ay  hindi  nagsaliksik  dito  sa  kanilang  sarili  at  na-hook  sa  mainstream media  hindi  nila
malalaman ang mga katotohanan at  maaaring isaalang-alang ang bagay na ito  sa palagay
ko.Sundalo sa JB at Rick!PSSabihin sa iyong parmasyutiko na ang kanyang "industriya" ay
isang grupo ng kalokohan!!" Gord

"Ginamit  ko  ito  para  sa  sakit,  pagtulog,  isang  talamak  na  isyu  sa  pagtunaw,  pagduduwal,
pagkabalisa/depresyon.Matagumpay  kong  naalis  ang  mga  pain  killer,  muscle  relaxer,
antiemetic, sleeping pills, at tranqs.Iniligtas ni MMJ ang buhay ko.Nabawi ko ang buhay ko dahil
sa MMJ, sa takot ng doktor ko.” awa

“When taking the oil  consistently  my bf  had no migraines  for  4 months,  bumalik  sila  nung
humina na kami at hindi na siya nakakainom ng oil daily but he went from 2-4 a month to ZERO
all b/c of the RSO, in that time he also went off Norco, Baclofen, prozac for chronic fatigue, he
even went off the thyroid medication though the levels have not corrected yet after few months,
he's not giving up & since he feels well enough I am not encouraging the levothyroxin, I am very
curious if eventually mag-normalize ang thyroid niya with consistent RSO use, we just need a
consistent source for material!Sa personal, wala akong mga pain killer at muscle relaxer gamit
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ang RSO.” Whitney

“I hate to sound harsh, kung sila ang 2 pinakamahusay na Doktor sa Cleveland, ano ang naging
problema noon?HINDI  umuubra ang tradisyunal  na paggamot  sa  Kanser!Chemo,  ay  HINDI
gumagana, radiation,  ay HINDI gumagana...at  iyong Pharmacist,  well  ano pa ang sasabihin
niya?Tanungin siya muli kung kailan siya legal na nagbibigay ng RSO.Nawa'y Magpahinga sa
Kapayapaan  ang  iyong  ama,  pakikiramay  sa  iyo  at  sa  iyong  pamilya.Mangyaring  huwag
maghintay  para  sa  isa  pang  kamatayan  upang  gumawa  ng  ilang  kritikal  na
pananaliksik...pagpapala.” Laurie

"Hindi ako manigarilyo, ngunit kung maaalis ko ang mga kakila-kilabot na migraine na mayroon
ako mula noong 1990, susubukan ko ang langis o iba pa." Rebekah

-- Ang mas maaga kang kumuha ng langis ay mas maaga mong mapupuksa ang mga migraine,
Rebekah.Kasing-simple noon.JB

"Buweno,  nagbigay  ako  ng  ilang  langis  sa  isang  63  taong  gulang  na  lalaki  na  may  mga
problema sa prostate.Ang langis ay nakatulong sa kanya sa loob ng ilang araw, maaari siyang
umihi nang walang anumang problema ...bago ang langis ito ay kinakailangan upang maglagay
ng isang catheter araw-araw, masakit at kakila-kilabot na pamamaraan.Kapayapaan.” Juergen

"Ako ay likas na may pag-aalinlangan, ngunit ako ay ganap na NABENTA pagkatapos kong
mapanood kung ano ang nagawa nito para sa buhay ni Jennifer sa napakaikling panahon.Siya
ay 30 taon.matanda ngunit kumilos tulad ng isang nalulumbay 70 yr.old.Ang tanging payo ng
doktor ay ang operasyon na malugod niyang gagawin para sa anumang uri  ng kaluwagan,
ngunit walang health insurance.Tinanggap na niya ang katotohanan na kailangan lang niyang
mamuhay sa ganitong paraan.

Bilang Ina niya, dinudurog ang puso ko ng makita siyang naghihirap.Nahirapan din ang mga
anak  niya  dahil  walang  tolerance  ang  Mommy nila,  pati  energy  para  makipagsabayan  sa
kanila.Ang isa ko pang anak na babae ay isang lisensyadong massage therapist at masigasig
na nagtrabaho upang makatulong na maibsan ang ilan sa kanyang sakit.Nakatulong ang mga
masahe ngunit sa maikling panahon lamang.

Ang  langis  na  ito  ay  naging  kaloob  ng  Diyos!!Nakangiti  ngayon  si  Jenny  (napakatagal  na
naming hindi nagkita niyan)..Tinatanong ko siya kung ano ang nararamdaman niya at sabi niya,
“Mama, I can't remember feeling this good.”

Plano kong makakuha ng mas maraming materyal nang madalas hangga't kaya ko at mag-
imbak  ng  kasing  dami  ng  langis  na  ito  hangga't  kaya  ko  (sabi  nila  ay  tatagal  ito
magpakailanman).Ang aking asawa at ako ay magsisimulang gamitin ito sa gabi pagkatapos ng
aming  mga  gawain  para  sa  araw  upang  posibleng  maiwasan  namin  ang  maraming
karamdaman sa aming edad.NABENTA AKO...SALAMAT RICK SIMPSON.!!!“ Tonda

"Isang  bagong  diagnosed  na  pasyente  ng  prostate,  sa  paligid  ng  60,  isang  uri  ng
hunter.Binigyan  ko  siya  ng  isang  gramo ng  mantika,  lantaran  kong  inaamin.Tumawag siya
ngayon  na  nagsasabing  gusto  niya  ng  mas  maraming  langis.Na  siya  ay  mahusay  na
pakiramdam, walang problema sa pagkuha ng langis, na siya ay mas mahusay atbp.Sinabi rin
niya na naramdaman niya ang "nasasalat na mga resulta" mula sa unang araw.Napahagalpak
ako sa tawa at saya sa sinabi niya.At ikalulugod kong bigyan siya ng higit pa - labis akong nag-
e-enjoy sa mga ganitong kwento.JB”

"Nalaman ko na ang aking mga problema sa prostate ay naglaho lamang pagkatapos ng 2
linggong pagkonsumo ng langis...Gumagawa ako ng sarili kong langis.Sigurado ako ngayon na
kailangang  tumaas  ang  antas  ng  THC...Mayroon  akong  ilang  mga  strain.Lahat  sila  ay
gumagana at  pinagsama ko  sila.Ang  aking  urologist  ay  nasa  pagkabigla  at  pagkamangha,
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tinitingnan ang mga resulta ng pagsusuri sa x-ray at ultrasound...Hinihikayat ko ang lahat na
bumili ng isang grow tent, gumawa ng iyong sariling halaman, ito ay magkakaroon ng bahagi ng
iyong pagkatao sa loob nito...Magkakaroon ka ng pagkakataon na makilala ang iyong sarili sa
huli...At  gumaling  nang  walang  kamali-mali.At  hindi  mula  sa  iling  at  iba  pa.BUDS
lang.Siguraduhing  maayos  at  nasa  tamang  oras  ang  mga  ito...Ang  langis  na  ito  ay  isang
makalangit na lunas lamang.talaga...Alam ko na ngayon." Gagi

"Nagdusa ako ng migraine mula noong edad na 16.Ako ngayon ay 56 taong gulang.Ang tanging
paggamot na gumagana para sa akin at sa aking cluster migraine ay ang gamot.Kumuha ako
ng 1/4 na butil ng laki ng bigas bawat gabi bago matulog.Literal na inaalis ng gamot ang lahat
ng cluster at non-cluster na migraine.Kapag naubusan ako, bumabalik ang migraine.Sinubukan
ko ang bawat gamot sa migraine out doon at wala sa kanila ang gumagana nang kasing ganda
ng gamot.Hindi ko kailangang magdusa sa utak ng codeine o anumang side effect kung ano pa
man.Ito ay isang ipinadala ng Diyos para sa akin."

"Mula sa pagsisimula ng aking migraines, gumaling 30-45 minuto pagkatapos kong uminom ng
langis.Walang sakit.Walang pagduduwal/pagsusuka.Walang sensitivity ng ilaw/tunog.wala na!
RSO ay ang paraan upang pumunta.Isang pag-ibig." Allen

"Nakakatulong ito sa aking lupus, fibromylagia, migraines, pagkabalisa.Hindi ako mabubuhay
kung wala ito.Mas lumala ang pakiramdam ko sa lahat ng mga tabletas.Ang gamot na ito ay
nagliligtas sa akin araw-araw.” Jessyca

“Nililinis din nito ang aking lupus sa aking balat!Hindi sinabi sa akin ng aking mga doktor, nag-
aalok lamang sila ng reseta para sa mga steroid.Ngunit ito ay nagpakalma sa mga bumps at
sila ay umalis nang WALANG salungatepekto." Holly

"Ginagamit ko ang langis sa base ng langis ng niyog sa base ng aking bungo, mga templo at
noo para sa migraines...gumagana sa loob ng ilang segundo." Shirley

"Talagang mayroon akong schizophrenia at gumagamit ako ng medikal na cannabis para sa
mga  side  effect  na  nauugnay  sa  aking  kondisyon,  tulad  ng  pagkabalisa  at  hindi
pagkakatulog.Gumagana ang gamot,  mula nang magsimula akong mag-medikasi  nang mas
madalas ay nakatulog na ako, na hindi ko magawa noon.Marami sa aking mga sintomas ang
lumalabas kapag kulang ako sa tulog.Hindi pa ako nakaranas ng mga boses habang nasa
cannabis, nararamdaman kong pinoprotektahan ako nito mula sa kanila...” Jose

-- Sumasang-ayon ako, Jose, ang kawalan ng tulog ay sanhi ng maraming kondisyon sa pag-
iisip.Lubos  na  lohikal,  kapag  ang  isa  ay  walang  sapat  na  tulog,  ang  isang  tao  ay  hindi
nakakaramdam  ng  kagaya  ng  nararamdaman  niya  pagkatapos  ng  sampung  oras  ng
nakakapreskong pagtulog pagkatapos kumain ng mantika.JB

“Ginagamot  ko  si  Lyme  ng  langis  ng  cannabis.Pangunahing  Bartonella  ngayon.Hindi  ako
makatulog nang wala ito, hindi makakain nang wala ito, at patuloy na pinagpapawisan nang
wala ito.Sigurado akong maraming iba pang hindi kanais-nais na mga bagay ngunit hindi ko
nais na umalis ito upang malaman!At idagdag, nag-herx ako sa unang linggo o higit pa ngunit
pagkatapos ay naging maayos na paglalayag mula doon!!!” Maggie

“RSO AT ALLERGY SA HONEY.Pinuntahan ko ang isang kaibigan ko.Siya ay may sipon sa
lalamunan  at  kagagaling  lang  sa  kanyang  doktor  na  may  dalang  isang  grupo  ng  mga
antibiotics.Kaya binigyan ko siya ng isang patak ng mantika kahapon, ipinahid niya ang ilan sa
kanyang leeg at lalamunan at humiga sa kama.Madalas siyang nagsasalita, minsan iniisip ko
kung  humihinga  ba  siya  kapag  nagsimula  siyang  magsalita,  sa  pagkakataong  ito  siya  ang
pinakatahimik na nakita ko.

Kinaumagahan, nagtimpla ako ng tsaa para sa kanya at sinabihan siyang kunin ang puting tasa
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dahil nilagyan ko ng pulot ang isa.Siya ay allergic sa pulot, ang isang patak nito ay maaaring
magdulot  ng napakalaking reaksiyong alerhiya na mangangailangan ng agarang medikal na
atensyon.Makalipas ang kalahating oras, tiningnan ko kung kumusta na siya sa kwarto niya at
siguradong nakita ko ang puting tasa sa lababo sa kusina at ang isa naman ay may tatlong
kutsarang pulot  sa tabi  ng kanyang kama.Sa kabutihang palad,  hindi  siya  nakaramdam ng
anumang mali  sa kanyang katawan, walang gasgas sa kanyang lalamunan (na kadalasang
tanda ng pagsisimula ng reaksiyong alerdyi).Kaya binigyan ko siya ng isa pang malaking patak
ng  langis.Nakahiga  pa  rin  siya,  nanonood  ng  sine,  masayang  ngumiti  at  sinabing  ito  ang
pinakamagandang "panahon ng sakit" sa kanyang buhay.

Para sa akin, isa lamang itong kumpirmasyon kung gaano kabisa ang wastong paggawa ng
RSO sa lahat ng uri ng allergy.At masaya din ako na makakaupo ako dito sa pagpo-post nito sa
halip na maupo sa isang lugar sa isang ospital na iniisip kung makakaligtas ba siya sa tasa ng
tsaa na may pulot o hindi.JB”

"Inayos ang aking abscess sa aking ngipin sa loob ng 2 araw, nawala!!" Susanna

“Nagagalit  ako  sa  pagbabasa  lang  ng  mga  katotohanang  ito  dahil  alam  kong  ito  ay  mga
katotohanan.Nagdurusa ako sa bipolar kasama ng pagkabalisa at matinding pagduduwal,  at
kahit  na  nagpapanatili  ako  ng  isang  medical  card  sa  buong  estado.Hindi  ako  maaaring
manigarilyo dahil karamihan sa mga trabaho ay nag-drug test at gumagawa ng mga random sa
ngayon.Pinapapahinga ng Cannabis ang aking isipan at pinahihintulutan akong maramdamang
muli akong nakahinga.

Lubos kong hinahamak ang gobyerno para sa lahat ng mayroon sila o sinusubukang alisin sa
amin at  nang hindi  maayos na ginagamot  ang aking sarili  dahil  sa galit  at  pagkabalisa  na
ito.Natatakot  ako para sa aking mental  na estado.Ako ay  nasa isang ganap na tali  at  ako
lamang ang magdurusa dito, hindi ang gobyerno.

-- Naiintindihan ko ang pakiramdam na ito, Amanda.Ang abaka ay dapat na kinokontrol halos
kasing dami ng tsaa.JB

“Naging  mas  maganda  ang  pakiramdam  ko  at  nakatulog  ako  nang  mas  mahusay  kaysa
kailanman  sa  aking  buhay.Mayroon  akong  isang  bihirang  uri  ng  epilepsy,  fibromyalgia,
degenerative disc disease phase 2 sa aking mas mababang likod, at isang grupo ng mga isyu
sa pagtunaw.Sa sandaling makakaya ko nang permanente, umaasa akong tanggalin ang lahat
ng aking mga gamot na nakakabawas lamang sa aking mga kasalukuyang sintomas." anghel

"Namatay ang tatay ko, nang gumaling sana siya, halos 2 taon nang nadurog ang puso ko,
sana nalaman ko ito." Ann

"Pareho, ngunit ang aking ina.Alam mo ang nararamdaman mo." Robert

"Mula sa isang tao na naligtas ng langis na ito habang ako ay dumaan sa cancer, kailangan ng
mga  tao  na  gumising!!Uminom  ako  ng  52  na  tabletas  sa  isang  araw!Gumagawa  ng  mga
paggamot na halos pumatay sa akin!Kumuha ng mantika ang isang kaibigan ko at dinala sa
akin!Ako ay 100% laban dito!!Akala ko wala ng paraan at itatapon ako sa kulungan!!Iniwan niya
ito na may mga tagubilin sa Google Rick Simpson.

Lumipas ang ilang araw, nakaramdam ako ng matinding sakit at pinipilit kong huwag isipin ang
mga side effect na dulot ng mga paggamot na ito sa aking lap top!!Ang susunod na bagay na
alam kong ito ay 11 oras mamaya!!!Wow!!Itinigil ko ang mga paggagamot ay dahan-dahang
kumukuha ng mas kaunting mga gamot upang maalis ang halos lahat ng mga gamot na ito at
sinimulan ko ang langis!!Damn, hindi naging maganda ang pakiramdam ko sa loob ng isang
taon!Tinawagan ko ang aking kaibigan at  nagpumiglas  siya  ngunit  nakuha pa niya  ako ng
langis!Ako ay buhay na patunay na ito ay gumagana!!Gusto ko pa rin ito kung magagawa ko
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ngunit ito ay isang bagay sa pananalapi!Oh at mayroon pa akong cancer ngunit hindi gaanong
masama at hindi pa nakagawa ng walang pag-scan wala lang live!I have the BRCA gene so will
always have cancer but because of this oil I am Alive!Salamat." Celiia

"Ang thesis ni Ray Peat kung saan siya ganap na nakarating pagkatapos ng maraming taon ng
pananaliksik ay ang asukal, almirol, asin paggamit ay dapat na medyo mataas para sa mga
layunin ng tiyan acid, protina ay dapat na mataas ngunit sa isang ratio ng isang bagay tulad ng
4:1  na  may  kaugnayan  sa  carbohydrates,  unsaturated  fats  ay  hindi  kailangan  at  saka
nakakasira sa mitochondria, ang caffeine ay humihinto sa cellular stress cycle ng cannibalizes
proteins o fats at ang paggamit ng aromatase para gawing estrogen ang mga unsaturated fats
na iyon.Ang progesterone ay ang pangunahing proteksiyon na hormone ng wastong cellular
metabolism at maaaring pigilan ng bitamina E ang oksihenasyon ng mga unsaturated fats na
nasa katawan na.Ang pagtutulungan nina Ray Peat at Rick Simpson ay ganap na sumira sa
pinakadakilang ponzi scheme ng paghihirap na ginawa sa kilalang kasaysayan." Andrew

"Tumutulong sa aking IBS at kumikilos na parang natural na antispasmotic para sa pananakit ng
colon na mayroon ako.Mas mabuti kaysa sa mga tabletang gustong ibigay sa akin ng Dr, sa
label ng reseta ay sinasabi nito na ang gamot na ito, kapag ginagamit, sa paglipas ng panahon,
ay maaaring pumigil sa natural na panunaw at maaaring umasa ako dito para sa panunaw?
Depende dito?Ngunit  natukoy ng Dr  na ang mga benepisyo ay mas malaki  kaysa sa mga
panganib?smh!?Salamat nalang!" Marie

“Narito ang mga gamit at tagumpay ko na personal na gumagamit lamang ng 1.5 rice size na
laki ng butil bawat araw - walang halos isang gramo kung kinakailangan para sa paggamot sa
kanser.

1 - pinababa ang aking presyon ng dugo mula 189/99 hanggang 145/84 na kahanga-hanga.

2 - gumaling na impeksiyon sa isang 3rd degree na paso na ginamit nang pangkasalukuyan sa
2 gamit lang!

3 - tumagal ng 3 araw para bumalik sa normal ang namamaga na lymph node pagkatapos itong
mamaga ng mahigit isang buwan

4 - napakalaking tulong sa aking aso na 14 at may kanser sa ilong, nagwi-spray ako ng micro
mist ng rso at olive oil sa kanyang ilong - tinutulungan din siya sa enerhiya, pagkontrol ng flea at
arthritis

5 - Hindi pa ako nagsimulang mawalan ng labis na timbang ngunit maaaring 4-5lbs sa loob ng
isang buwan na walang pagbabago ngunit umaasa akong tataas ito

6 - hindi na gumamit ng pantulong sa pagtulog, mahimbing nang mahimbing

7  -  nakatulong  sa  pagpapagaling  ng  pinched  nerve  sa  pamamagitan  ng  pahinga  ngunit
hinawakan  ang  sakit  kung  saan  walang  otc  meds  ang  magagawa.
Mahalin ang langis na ito...isang life saver talaga." Kaligtasan

"Binago ni  Rick  Simpson ang aking  buhay magpakailanman.Lahat  ng naisip  kong alam ko
tungkol sa cannabis ay kasinungalingan.Nasa RSO ako mula noong Okt 2012 at hindi pa ako
gumaan sa  aking  buhay.Ang  aking  metabolismo ay  mayroonna-normalize.Nag-flush  ako ng
mga high blood pressure.Ang aking tiyan ay gumagana nang normal sa unang pagkakataon
mula noong high school.Lahat salamat kay Rick Simpson.Bumaba ako ng 30lbs nang hindi
sinusubukan  at  hindi  ko  na  maibabalik  kung  sinubukan  ko.Kumokonsumo  ako  ng  1-2
gramo/araw nang pasalita.Bumili ako ng langis at ibinibigay ito nang libre sa mga taong may
sakit sa paraang Rick Simpson at patuloy itong gagawin bilang parangal sa aking yumaong ama
na si Solomon Marsden.Ang RSO ay tunay na gamot at sinumang Dr. na hindi nakikilala iyon ay
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dapat bumalik sa paaralan.” Wilhelm

“Inalis ako sa lahat ng meds para sa bipolar anxiety at mga isyu sa pagtulog!!! Ang dosis ay
mahalaga at nangangailangan ng ilang pagsisikap upang makakuha ng tama!!” Kara

“Napilitan akong uminom ng mga pharmaceutical na nagdudulot ng Parkinson's -- ngunit ang
aking  tunay  na  diyos  na  ibinigay  na  gamot  ay  nakatulong  sa  akin  na  malampasan  ang
nakamamatay na epekto ng diabetes.Siguradong lunas ang RSO.Salamat Rick!” David

"Mayroon akong Parkinson's...  At dumaan ako sa stage 4 na colorectal cancer.GINAMUTAN
ITO ng langis  ng Rick Simpson.Kabuuang gastos sa ilalim ng 2000.00.Ang isang tipikal  na
pasyente  ng  kanser  ay  magbibigay  sa  medikal  na  establisimyento  ng  malapit  sa
200,000.00.May dahilan kung bakit ayaw nilang lumabas ito at ito ang dahilan kung bakit ang
ospital ay pagmamay-ari at pinamamahalaan ng mga kumpanya ng parmasyutiko.GUMAGANA
ANG  CANNABIS  OIL!!!Tumanggi  ang  aking  mga  doktor  na  magsalita  tungkol  dito  dahil
natatakot sila sa mga kumpanya ng parmasyutiko!” Lee

“Oo.Nakakatulong ito  sa Parkinson's.May isang video ng isang lalaki  na gumagamit  nito  at
makikita  mo  ang  pagbabago  para  sa  mas  mahusay.Ang  aking  dakilang  tiyahin  ay  may
Parkinson's at siya ay na-diagnose na may tumor sa utak.Lilipat siya mula Ohio patungong
Pennsylvania para tumira kasama ang aking mga lolo't lola at sinisimulan namin siya sa langis
sa lalong madaling panahon." Darlene

Natutulog, Insomnia
"Oo, insomnia. Kung masama, natutulog ako ngayon na parang bato." Laura

"Nakakuha  ako  ng  pinaka-kahanga-hangang  pagtulog.Gumagamit  ako  ng  RSO sa  loob  ng
halos dalawang linggo na ngayon at ang aking mga bilang ay lahat ng mabuti, pakiramdam ko
ay malusog at ang pagtulog ay kamangha-mangha.Pag-scan ng alagang hayop sa loob ng 3
linggo upang suriin ang laki ng maraming tumor...May tiwala ako.” Laura

“Aaryn: Sa palagay ko medyo napakalaki ng isang pirasong kinain ko...ngunit ito ay hindi isang
masamang bagay!Oras na lang siguro para matulog.

-- Kumusta ang tulog, Aaryn?JB

Aaryn: Magaling!Nagpapahinga pa ako!Nalaman kong nakakatulong na ito sa aking depresyon
at pagkabalisa.Nakakatawa ang mantika, lol.

Mayroon akong isa pang pasyente dito na ipinapakita ko kung paano gumawa ng langis at
mayroon din siyang pagkabalisa.Natawa din siya.Ito ay mahusay na.

Kumakain ako ng kasing laki ng kanin 4 na beses sa isang araw sa nakalipas na 2 araw, at
kinailangan kong madalas ang paglanghap ng gamot, at kaunti lang ang pananakit ko.”

--  Ganyan dapat  ang hitsura  ng paggamot  sa  malubhang sakit,  hindi  ba?Ang pasyente ay
natutulog,  gumising  na  refreshed,  tumatawa  nang  husto  tungkol  sa  kanyang  sarili  at  sa
kalokohan ng buong sitwasyon, hindi nakakaranas ng stress, pagkabalisa o side effect ng mga
kemikal na gamot atbp.Ako mismo ay tiyak na magugustuhan ito ng marami.JB

"Ako ay nasa langis ng abaka para sa ilang mga kondisyon at hindi pa ako nakatulog nang
maayos o napakasarap sa pakiramdam....Salamat Rick Simpson & JB para sa pagpapalabas
ng mensahe na ang halaman na ito ay gumagawa ng mga kababalaghan para sa lahat  ng
bagay na maiisip!!GAWIN mo lang mga tao at tingnan mo mismo!!Ito ang tanging paraan na
magagawa momaging isang tunay na mananampalataya, magtiwala ka sa akin!!”Val
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-- Salamat, Val.Totoo na walang tatalo sa personal na karanasan sa kung ano ang magagawa
ng langis.Sa sandaling subukan mo ito, halimbawa sa isang paso o isang kagat ng lamok at ang
pangangati at sakit ay mawawala sa ilang segundo, lahat ay maaaring sabihin sa iyo kung ano
ang  gusto  nila,  ngunit  ang  langis  ay  pa  rin  ang  pinakamahusay  na  gamot  na  mayroon.At
gugustuhin mong magkaroon ng isang balde nito sa bahay, kung sakaling may mangyari.

Hindi mo kailangang magtiwala sa isang salita na sinasabi namin, gawin mo lang ang langis,
maghanap ng taong may paso, kanser sa balat, diabetic ulcer, pagkatapos ay ilapat ito nang
topically at panoorin kung ano ang mangyayari.Pagkatapos ay tandaan na ang parehong ay
mangyayari sa loob ng iyong katawan kapag ingest mo ang langis, at iyon ay tungkol sa lahat
ng kailangan mong malaman, talaga.JB

Para sa mga nag-iisip na walang ginawang pananaliksik sa medikal na cannabis.Mayroong higit
sa  sapat  na  impormasyon  doon  upang  gawing  legal  ang  cannabis  ngayon,  ito  ay  isang
kasinungalingan lamang na wala itong medikal na halaga at ang mga epekto nito ay hindi pa
napatunayan  sa  siyensiya.Ang  Cannabis  ay  hindi  ginagamit  sa  gamot  dahil  ito  ay  hindi
epektibo, ang pangunahing problema nito ay ang pagiging epektibo nito (at mura).JB

"Ako ay nasa isang debate sa sandaling ito kung ang cannabis ay maaaring maging sanhi ng
psychosis/schizophrenia.Dahil  sila,  quote,  "nakakakilala  ng  napakaraming  matatanda  na
naninigarilyo ng maraming kaldero at ngayon ay may iba't ibang mga isyu sa kalusugan ng isip."
Ano ang masasabi mo rin sa isang taong nagsabi sa iyo ng ganyan?Na-trigger ang debate sa
pamamagitan  ng  pag-click  ko  sa  like  button  sa  isang  cartoon  pic  ng  mga  magulang  na
nagsasabi sa kanilang anak ng mga benepisyo ng cannabis!!”

-- Kathy, sasabihin ko sa kanila na basahin ang libro ni Rick.Ang langis ay nagpapagaling ng
psychosis/schizophrenia  kapag  kinakain,  at  kapag  ito  ay  gumaling,  ito  ay  lohikal  na  hindi
nagiging sanhi nito.Ang kailangan lang gawin ay hanapin ang tamang strain o strains at langis o
mga langis o ang kanilang mga kumbinasyon para sa kondisyong ito.Iyon lang talaga.JB

“Ang mas pampakalma ay mas mabuti.Ginagamit ko ito sa gabi bago ako matulog at gumagana
ito.Ako  ngayon  ay  natutulog  ng  8  oras  na  diretso  sa  labas.Ang  pahinga  ang  naging
pinakamagandang bagay para  sa  akin.Ang 80% at  pataas na lakas ay  tumatagal  ng  ilang
sandali upang masanay ka ngunit makakarating ka doon.Magsimula sa 0.01 ml ayon sa itinuro
at gawin mula doon.Sinubukan ko ang 0.025 para magsimula...next time yung 0.01 ml lang ang
kinuha ko.Inilagay ako ng 0.025 ml sa sopa sa loob ng 10 oras.Mag-ingat ngunit tandaan na
dalhin ito.Gaya nga ng sabi ko Night time is the Right time for me.Maaaring gumana sa araw at
MAGpahinga sa gabi." John

"Mayroon akong MS at palagi akong nagdurusa sa sakit,  sa lahat ng dako kasama na ang
matinding pananakit ng ulo.Nakukuha ko ang mga panginginig na ibinibigay ng mga binti at iba
pa.Parang wala pa akong makukuhang makakatulong sa sakit.Hindi ko hahayaang ilagay nila
ako sa kahit  anong matibay  dahil  ayokong malulong sa droga.Kaya ako naghihirap!!Siguro
susubukan ko ito, nakalimutan ko kung ano ang pakiramdam ng pagtulog, patuloy na puyat."
Donna

-- Donna, subukan mo ang mantika, tiyak na matutulog ka.JB

"Ako ay nasa langis ng abaka para sa ilang mga kondisyon at hindi pa ako nakatulog nang
maayos o napakasarap sa pakiramdam....salamat  Rick Simpson & JB sa pagpapalabas ng
mensahe na ang halaman na ito ay gumagawa ng mga kababalaghan para sa lahat ng bagay
na maiisip!!GAWIN mo lang mga tao at tingnan mo mismo!!Ito lang ang paraan para maging
tunay kang mananampalataya magtiwala ka sa akin!!” Val

“I  am  giving  the  oil  to  my  fiance  and  he  has  not  take  much  and  it  is  making  him  so
tired.Natutulog siya halos buong araw.Aalisin ko siya sa loob ng isa o dalawang araw para lang
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makita kung anong mga pagbabago ang dulot nito...pagkatapos ay bigyan siya ng isang maliit
na bit  tulad ng 1/2 isang butil  ng bigas (kahit  na kung ano ang nabasa namin) marahil  ay
nabunggo namin ito nang mabilis para sa kanya. Glioblastoma Fighter

--  Jason,  ok  na ang pakiramdam ng antok  at  gusto  mong matulog ang pasyente  hangga't
maaari.Ang sedative effect ay mawawala sa loob ng ilang linggo ngunit ito ay hindi anumang
bagay na hindi kanais-nais, sa kabaligtaran.Magandang pagbati, JB

T: Ang paggawa ng ilan ngayon para sa isang lalaki na sinabi ng mga puting amerikana ay may
dalawang linggong mabubuhay at  wala na silang magagawa para sa kanya.Umaasa akong
magkaroon ng magandang balita para sa lahat sa lalong madaling panahon.Sinisikap din siyang
huminto sa paninigarilyo at baguhin ang kanyang diyeta at higit pa upang bigyan ang kanyang
immune system ng pagkakataong lumaban.Salamat  Rick  at  JB para  sa iyong kaalaman at
pagbibigay sa amin ng isang tunay na lunas.

A: Dave, hayaan mo siyang manigarilyo, walang pinagkaiba kung kakainin niya ang mantika.Isa
pa, matutulog na siya ng husto, kaya hindi na siya masyadong manigarilyo.Kung tungkol sa
pagpapalit ng diyeta ngayon, mabuti, dapat niyang baguhin ito nang makatwiran ngunit hindi
drastically,  hayaan  siyang  kumain  kung  ano  ang  nararamdaman  niya.Hindi  kinakailangang
isang sausage, ngunit isang bagay na makatwiran.Taasan ang pH ng kanyang katawan, hayaan
siyang kumain ng mga buto mula sa dalawang mansanas araw-araw.Ang pinakamahalagang
bagay  ay  upang  makakuha  ng  mas  maraming  langis  sa  kanya  hangga't  maaari  sa  lalong
madaling  panahon.May  pagkakataon  pa.Pagsamahin  ang  pagkain  ng  langis,  suppositories,
vaporizing at pangkasalukuyan na paggamit para sa pinakamahusay na mga resulta.Kahit na
hindi niya ito magawa, mabubuhay siya ng pinakamataas na kalidad ng buhay hanggang sa
wakas, at iyon ay napakahalaga rin.Sigurado ako na ito ay higit  sa dalawang linggo, ngunit
makikita natin.Ang mga doktor ay hindi palaging tama sa kanilang mga hula kapag ang langis
ay naglaro.Magandang pagbati, JB

“Nakatulog  ako  nang  mahimbing,  at  mas  matagal  kaysa  karaniwan.Kapag  ako  ay
nakakaramdam na ako ng sobrang pahinga, hindi groggy tulad ng kapag naninigarilyo. Terry

“Nakatulog ako ng mahimbing at  nanaginip ngunit  nagising ako nang mahina.Tumatagal ng
ilang oras at  pagkatapos ay magtatagal  ito ng mahabang panahon.Ginagamit  ko ito  tuwing
gabi.Inaalis nito ang sakit ng arthritis ko at hinahayaan akong matulog.” Katherine

“May  cancer  ako  at  sleep  apnea.Hindi  lamang  ako  nakakakuha  ng  kamangha-manghang
pagtulog, hindi ako nagigising mula sa mga hot flashes.Ito ay isang pagpapala.” Stephanie

"Parang masayang patay!" Mal

"Ang aking isip kung wala ito ay parang isang traffic jam sa New York.Gamit nito - pinapadali
nito ang pagiging Zen garden state habang gumagana pa rin sa normal na antas." Andris

"Mayroon akong sleep disorder sa loob ng 20 taon, ang RSO oil  ay nakatulong sa akin na
makatulog sa unang pagkakataon at wala akong sakit sa paggising!Yay!” Bonnie

"Mayroon akong herniated disc na dumidiin sa aking sciatic nerve na nagdudulot ng matinding
pananakit na bumaril mula sa aking ibabang likod pababa sa aking kaliwang binti hanggang sa
aking mga daliri sa paa.Umiinom ako ng 3 ibuprofen tuwing apat na oras para lang makaalis
ako sa kama at makalakad.Nagsimula akong uminom ng langis halos dalawang linggo na ang
nakakaraan  para  sa  pananakit  at  pamamaga.Hindi  na  ako  nangangailangan  ngayon  ng
ibuprofen, natutulog ako nang mas mahusay kaysa dati, nagkomento ang aking mga katrabaho
sa  aking  mas  magandang  mood  at  pangkalahatang  kaligayahan.MAGANDA ANG  AKING
PAKIRAMDAM!" Jennifer
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"Binibigyan ko ang aking 14 na taong gulang na Pit ng langis sa loob ng 4 na linggo ngayon
para sa kanser.Medyo nagiging 'twitch' at lasing siya minsan kapag binibigyan ko siya ng sobra,
pero kapag nawala na ang hecticness, parang tuta siyang natutulog.Tumanggi siyang uminom
ng vet meds kaya kumuha na lang kami ng mantika.Maaga pa lang pero nire-record ko ang
progress  niya.Humigit-kumulang  isang  linggo  bago  siya  nasanay  sa  mantika  at  muling
nagkaroon ng gana.Naiinggit  ako,  as  we can at  this  stage only  afford  the oil  for  her  Love
everyone's beautiful stories!”

"Mayroon  akong  Social  phobia  (mas  mahusay  na  tinatawag  na  social  anxiety  disorder),
depression at insomnia.Never take the oil,  'cause I can't find it  here where I live, also can't
cultivate and extract it  myself...ngunit  humigit-kumulang sampung beses akong naninigarilyo,
ang  naramdaman ko ay  pagkatapos  ng  unang  pagkakataon,  maaari  na  akong  matulog  sa
tuwing  nakaramdam  ako  ng  pagod,  mayroon  akong  "all-life-no-depressive-month",  hindi
kailanman nakaramdam ng sobrang saya( walang depresyon) at sa lahat ng sigla na iyon kahit
na ang pag-inom ng pinakamabisang mga gamot (na humahantong sa akin sa iba pang mga
problema sa kalusugan) para doon, pati ang aking social anxiety (phobia) ay nabawasan nang
husto at hindi ko na kailangang maging “high” para maramdaman iyon, kung Naninigarilyo ako 1
o kahit 2 araw bago at kailangan kong lumabas at makipag-usap sa ibang tao, manatili sa isang
pampublikong lugar (kung ano ang ginagawang imposible ng kaguluhan na ito), NGAYON KAYA
KO NA YUN, naramdaman kong nabuhay muli bilang isang "normal na tao", walang gamot ang
gumawa nun.Ang problema ay, dahil sa mga batas, nangunguna sa halamang gamot, kasama
ang  panlipunang  preconception  at  kamangmangan  tungkol  sa  halaman,  akohindi  na  rin
manigarilyo, ayoko nang "mataas", gusto mo lang mabuhay muli nang wala ang mga isyu na
naglilimita sa buhay.Maraming mga hindi kilalang tao na nabubuhay tulad ko na may ilang uri ng
phobia at iba pang mga karamdaman at sa palagay ko ang langis ang maaaring solusyon."
Pablo

"Maaari mong tanungin si Rick at o JB, nalaman namin na ang paggamit ng isang produkto na
20-30% sativa ay isa sa mga pinakamahusay na kumbinasyon para sa mga isyu na nauugnay
sa pagkabalisa." Brewster

-- Gusto naming magtrabaho sa indica dominant sativa crosses na may 20% THC o higit pa,
para mismo sa mga kadahilanang ito.Ang mga epekto ng pinakamahusay na mga langis ay
lubhang  mabisa  at  pampakalma,  ngunit  euphoric  at  mas  mahusay  na  aphrodisiac.Kapag
binigyan mo ang isang pasyente ng gamot na may ganitong mga epekto, maaari mong halos
tiyak na magugustuhan nila ang pag-inom nito.Sinong hindi?Natutulog ka ng maayos, nagising
ka na nakapahinga, euphoric at puno ng pagnanais na pasayahin ang isang tao.Sino ba naman
ang hindi magkakagusto niyan?JB

“Congratulations magandang balita yan!Ito ay napaka-epektibo para sa maraming bagay...May
tumor sa baga ang tiyuhin ko na kasing laki ng suha.Binigyan nila siya ng 6 na buwan upang
mabuhay...Pangunahing  ipinahid  niya  ito  sa  dibdib  at  likod  dahil  kapag  kinain  niya  ito  ay
sobrang tulog niya...lol.Ang paggamot na ito ay pinaliit  ito sa laki ng isang walnut...ay halos
mawala  na...at  isang  taon at  kalahati  na...namangha ang  doktor,  pero  nag-order  pa rin  ng
chemotherapy...Noong gabi ring iyon, inatake sa puso ang aking tiyuhin...nauwi sa ilang mga
atake sa puso at namatay dahil sa mga ito hindi dahil sa cancer...  masyadong malupit  ang
chemotherapy...Manatili sa mga natural na gamot at gagawin mo ang tama!" Doug

“Ang INDICA ay pampakalma sa mabuting paraan!Kung uminom ka ng maraming purong non-
fluoride na tubig (nagdaragdag ako ng piga ng lemon) dahil  sa pagkatuyo ng mga mata at
lalamunan habang natutulog.Inabot ako ng dalawang buwan ng max dosing bago ito maayos
kaya  nakatulog  ako  buong  gabi  at  gumising  na  refreshed!Wala  nang  sakit!Ako  ay  isang
masayang mananampalataya na gumagawa ng sarili ko!” Linnea
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“Sedative as in patulugin mo ang pwet mo pampakalma.Walang kirot, walang kirot, isang kaaya-
ayang biyahe sa kalusugan." John

“Pinasasalamatan ko ang pag-aaral tungkol sa RSO araw-araw at kung ano ang nagawa nito
para sa mga tao/hayop.Kung gagawin ng langis na ito ang kanilang sinasabi, kailangan itong
sumigaw mula  sa pinakamataas na bundok -  hindi  patahimikin.Wala pa akong personal  na
karanasan  tungkol  dito,  ngunit  tiyak  na  kung  ako  o  sinumang nagmamalasakit  sa  akin  ay
natagpuan  na  kailangan  namin  ito.
Samantala, nagbasa ako ng maraming mga post hangga't maaari.Wala pa akong nabasa na
post na nagsasabing, "Salamat Rick Simpson - Nabato ako ng buo, ang cool, Dude." Debbie

--  Salamat sa iyong suporta,  Debbie,  sigurado akong magsusulat  ka ng post  na eksaktong
magsasabi niyan sa lalong madaling panahon.Ang pakiramdam sa katawan kapag ang isang
tao ay nakakakuha ng tamang dosis ng tamang RSO para sa kanila ay maaari lamang ilarawan
bilang "napaka-cool." O sobrang cool.O marahil kamangha-manghang cool.Ito ay isa sa mga
pinaka-kaaya-ayang damdamin na maaaring maranasan ng isang tao, ito ay napaka-natural,
pagpapatahimik at nakapapawi.

Tulad ng sinasabi namin, ang pinakamahusay na mga langis ay may napaka-sedative, ngunit
euphoric effect kapag natutunaw.Kaya matulog ka ng mahimbing tapos gigising ka na parang
bata.At kapag nakatulog ka ng maayos at nagising ka ng hagikgik, mas malamang na bumuti
ang pakiramdam mo at nagpahinga ka kaysa kapag hindi ka nakatulog ng maayos at hindi ka
gumising ng hagikgik.At kapag bumuti ang pakiramdam mo at nagpahinga, lohikal na gagaling
ang iyong katawan at magiging mas mahusay ang pagganap.Walang rocket science, gaya ng
nakasanayan sa cannabis medicine.JB

"Natutulog??Isang linggo na sa langis at natulog sa karamihan nito.I've read Rick says that's
how body heals, so normal ba ito?Pinapatunayan ba nito na ang langis na ginagamit ko ay
magandang bagay?" Sharon

“Walang problema sa lahat...  :)  Sa totoo lang,  nakakakuha ako ng magandang tulog mula
rito.Inilalagay ko ito sa isang piraso ng manipis na toilette paper at iginugulong sa isang bola na
parang isang tableta, o inilalagay sa tinapay.Tapos may nagsabi na tp ay delikado kaya gusto
kong malaman kung ano ang ginagawa ng iba.;)  Salamat guys.@jb I'm up to the gram no
problem at all, except for gooooood sleep and medyo slow mo pag gising ko.” Christina

“Bilang isang beterano ng militar na may PTSD, sleep disorder, lower back pain (dahil sa isang
parachute accident), pagkabalisa at sakit sa bato, ang RSO ay isa sa mga tanging paraan/form
na maaari kong inumin ang cannabis.Sa wakas,  natutulog ako sa gabi,  nabawasan ng 20+
pounds, dahil sa kalidad ng pagtulog, at simula kahapon ay bumuti ang aking dalawang taon na
kidney lab.Ang aking mga lab ay nag-improve nang husto, kailangan ko na ngayong bawasan
ang aking dosis ng gamot dahil ang aking presyon ng dugo ay masyadong mababa.Lahat ng
positibong palatandaan kung gaano kahusay ang pagkuha ng RSO sa gabi ay nagpapabuti sa
aking kalidad ng buhay. Corwin

"Ang aking kapatid na lalaki ay dumaranas ng matinding problema sa galit at na-diagnose na
may borderline personality disorder.Magagawa niyang maputol ang isang maliit na halaga, na
sinasabi sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga bulaklak ng Cannabis
pati na rin ang mga extract, sa paggawa nito ay nababalanse niya ang kanyang kalooban at
namumuhay ng isang normal na masayang buhay at malaya mula sa lahat maliban sa isang
paminsan-minsang  episode,  walang  sinuman.  perpekto  ngunit  masasabi  kong  personal  na
walang cannabis ang aking kapatid ay malamang na nasa ibang lugar.

...Naniniwala ako na ang mga taong dumaranas ng paranoia dahil sa pagkonsumo ng cannabis
ay nagdurusa dito dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan na makayanan ang mga likas na
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kakayahan  sa  pagbubukas  ng  isip  nito  at  isang  pakiramdam  ng  kamalayan  ng  iyong
subconscious.Nararamdaman ko  na  ang  maraming  paranoia  na  nauugnay  sa  paggamit  ng
cannabis  ay  mahigpit  na  placebo  at  nagmumula  sa  maagang panahon  ng  pagbabawal  ng
cannabis Reefer Madness propaganda." Corey

"Magkakahalo...Nakakatulong ito sa ilan, ngunit ang iba ay tila lumala.Nakakatulong ito sa aking
pagkabalisa para sigurado!Nagkaroon ako ng napaka-stressful na trabaho na nagdudulot ng
pagkibot  ng kalamnan ko...Nawala ang lahat  pagkatapos kumuha ng langis.Ito ay sapat  na
nakakarelaks sa akin upang mapagtanto na hindi ko na kailangan ang bastos na trabahong iyon
at huminto ako." Heather

“Bi-polar ako at sa tuwing umiinom ako ng RSO oil, sa madaling salita, parang hindi na ako Bi-
polar, ang sarap sa pakiramdam.” Joseph

“Ako ay isang beterano na may PTSD at pagkabalisa.Hindi ko na kailangang kumuha ng xanax
para makontrol ang mga pag-atake.Kumuha pa rin ako ng ssri na pumipigil dito, ngunit kung
may nararamdaman akong anumang bagay na dumarating sa isang maliit na langis, i-drag ang
isang pipe o vape at magaling ako. Si JR

"Oo, marami itong nagagawa bilang mood stabilizer para sa PTSD at bahagyang manic na pag-
uugali at panic disorder kung kinuha nang tama." Jennifer

“Oo, sobrang sobra.Sa parehong Fabry's disease, at  neurofibromatosis,  mayroong malaking
pinsala sa ugat na nagdudulot din ng pagkabalisa.Iba talaga ang pananaw ko sa buhay.Binago
ng marijuana ang buhay ko at ipinakita sa akin kung gaano kaganda ang mabuhay." James

“Hindi  pa  ako naging  mas  mahusay  sa pag-iisip  sa  aking  buhay.Dalawang taon  na  akong
gumagamit  ng  RSO  at  wala  na  akong  gamot  at  kailangan  ko  lang  ng  langis  paminsan-
minsan.Kukuha ako ng ilang tuldok at pakiramdam ko ay hindi ako bipolar ...at matagal ko na
itong pinagdudusahan...Naniniwala ako na nailigtas nito ang aking buhay at nakatulong din sa
maraming  iba  pang  karamdaman...Pakiramdam  ko  ay  pinagpala  ako  na  magkaroon  ng
kaalaman at kakayahang lumago at gumawa ng sarili kong TUNAY na gamot.

Nagsimula ako dalawang taon na ang nakakaraan nitong Hunyo at 65mg lang ang iniinom ko sa
isang araw.Gumamit ako ng Blue Cheese strain na pinangungunahan ng indica at mataas sa
CBD at mas mababa sa THC.Sinubukan ko rin ang isang sativa stain na masyadong malakas at
medyo nabalisa ako, kaya bumalik ako sa indica stain at ito ay gumawa ng mga kamangha-
manghang...Ininom ko ito araw-araw sa loob ng 30 araw at ngayon ay kailangan ko lang itong
kunin kapag medyo nakaramdam ako ng kaba...Naging mahusay din ito para sa diabetes ng
aking asawa at ang mga seizure ng aking ama at ang mga kanser ng aking kaibigan ay nasa
remission na ...Tunay na nakagawa ito ng magagandang bagay sa aking buhay.Good luck at
umaasa akong makahanap ka ng isang strain na mahusay para sa iyo." Sara

“Talaga.Ito ang tanging bagay na nakatulong sa akin sa Pagkabalisa at PTSD.Inalis ko ang
aking sarili sa 4 na anti-depressant na inireresetang gamot (pagkatapos ng sampung taon ng
pag-eksperimento sa bawat ant-depressant  na magagamit  at  hindi makahanap ng isa nang
walang nakakapanghinang epekto) at hindi na gumamot sa sarili gamit ang alkohol.Nagdusa
ako ng Anxiety sa loob ng maraming taon at PTSD pagkatapos ng isang masamang aksidente
sa sasakyan.noong 2007.Hindi ako nagmaneho ng 4 na taon.Ngayon bumalik sa trabaho sa
pagmamaneho para sa Homecare Agencymuli at utang ko ang aking buhay sa halamang ito.”
Donna

"Nakakatulong ito nang husto sa depresyon na kaakibat ng malalang sakit.Hindi ako makapag-
concentrate para manatili sa high school, ngunit gamit ang cannabis ay nakapag-'upgrade' ako
sa kolehiyo mula sa Gr.9-12 sa loob ng 6 na buwan.Walang ideya kung bakit wala akong PTSD
mula sa mga taon ng marahas na pisikal na pang-aabuso, maliban na regular akong gumagamit
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ng cannabis, kaya marahil ay may kinalaman iyon.Mahalaga ba ang mga bagay na ito?" Laurie

“Oo.Nagkaroon ako ng ADHD, PTSD, depression.Wala akong gamot ngayon dahil sa mantika."
Jerissa

“Kabalisahan, panic attack at depression.Mga bulaklak na higit pa sa langis.Ang paninigarilyo
ng mga bulaklak ng Indica ay may posibilidad na palalain ang pagkabalisa kung ako ay nasa
gitna  ng  isang  mahusay  na  pag-atake.Gayunpaman,  hindi  pa  nagawa  iyon  ng  oil  infused
medibles.Kahit anong strain ang pinanggalingan ng langis.” Sarah

"Ang aking ama ay vet at nagdurusa sa PTSD.Ang langis at usbong ay nakakatulong sa kanya
ng isang tonelada!” Jenny

"Nakakatulong ito  sa pag-atake ng pagkabalisa  ng aking anak na babae.Binabawasan ang
dalas at intensity." Suzanne

"Mayroon  akong  bipolar  disorder,  PTSD  (labanan  noong  1991  Kuwait)  at  dumaranas  ng
pagkabalisa at kawalan ng tulog.Nakatulong ang Cannabis sa lahat ng mga sintomas na ito at
kahit na sinasabi sa akin ng mga doktor na pinalala nito ang mga sintomas (bull-hockey) alam
kong totoo na nakatulong ito sa akin na mapanatili ang kontrol sa aking sarili at maiwasan ang
maraming pinsala sa iba sa napakahirap na panahon .Isinusumpa ko ito.” Adrian

"Tiyak na nakakatulong na patatagin ang bi-polar, ang mga gamot na nakukuha mo mula sa
doktor ay maaaring papatayin ka o makapinsala sa iyong buhay sa sex." Andrew

"Gumagamit  ako  ng  indica  para  sa  sakit  at  sativa  para  sa  aking  PTSD  at  mga  isyu  sa
pagkabalisa.Nakikita ko ang isang timpla ng dalawang strain na nagbabalanse sa aking mga
isyu at nagpapabagal sa aking hyperactivity sa isang antas na pumipigil  sa akin na maging
isang panganib sa aking sarili." Stuart

"Sa  oras  na  ito,  dahan-dahan  kaming  nagtatrabaho  sa  pagbabawas  ng  kanyang  mga
psychotropic na gamot para sa bi polar.Patay ang kanyang mga doktor laban dito.Nakikita ko
ang mga iniresetang gamot na nagiging "putik" sa kanyang isipan.Nagkaroon na kami ng hindi
kapani-paniwalang tagumpay sa RSO kaya tinitingnan namin ito ngayon.

Ang aking asawa ay bi-polar na may matinding diin sa kahibangan.Sa loob ng maraming taon
ay nag-self-medicate siya gamit ang alak ngunit nang maging matino siya 4 na taon na ang
nakakaraan, mula noon ay nilalabanan na niya ang kahibangan.Tanging ang nakakagambalang
iba't ibang mga gamot ang nagpapanatili sa kahibangan.Ngunit ito rin ang nagpapalabas sa
kanya  na  may  Alzheimer's.Ang  self-medication  na  may  alkohol  ay  nakatulong  sa  loob  ng
maraming taon ngunit ang alkoholismo ay isang isyu na kailangan ding harapin.Ngayon lang
kami nagsawa sa mga gamot.Kaya't muli kong dadalhin ang mga bagay sa aming sariling mga
kamay.

Sa meds ang kanyang kalidad ng buhay ay medyo pangit.Ang pagbawas lamang ng isa sa
kanyang  maraming  mga  tabletas  bawat  araw  ay  may  pagkakaiba  (nagsisimula  pa  lang
magbawas kaya dapat unti-unti dahil sa takot sa manic attack).Siya ay nasa RSO nang humigit-
kumulang 2.5 buwan para sa iba pang mga isyu na may pinakamagagandang resulta.Kaya
ngayon  pakiramdam  ko  ligtas  akong  binabawasan  ang  kanyang  mga  gamot  nang  dahan-
dahan.Nakatulong ito na gawing posible ang pag-atake ngayon sa ibang isyu sa kalusugan!”
Deborah

"Ginamit ko ito sa loob ng 12 buwan mula sa pagkagumon sa kemikal.Hindi lang ito nakatulong
sa akin na matulog at  nakatulong din ito  sa mga sintomas ng withdrawal  na "textbook"  na
nararanasan  ko  tulad  ng  PTSD,  depression,  pagkabalisa  at  marami  pang  ibang  isyu  sa
kalusugan ng isip.Hindi na kailangang sabihin na sinubukan kong ibahagi ang katotohanan na
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ang THC at medibles ay lubos na nagpapanatili sa aking katinuan at kalusugan ng isip habang
nasa paggamot. Chantelle

"Kailangang  ituring  ang  mga  isyu  sa  pag-abuso  sa  alkoholismo  /  Substance  na  "mga
kondisyong kwalipikado" sa mga estado na may mga naturang batas medikal.Ang Medikal na
Marijuana ay nagligtas sa buhay ng maraming alkoholiko.” Jim

“Ang isang butil ng bigas na nagkakahalaga ng isang araw sa loob ng humigit-kumulang limang
buwan ay ganap na nakapagpagaling sa aking pagkabalisa at depresyon...Halos 2 taon na ang
nakalipas mula noong uminom ng mantika at walang bumabalik na sintomas.” Daniel

"Inalis  ko ang aking mga anti-depressant  na anti-anxiety meds at  opiates sa loob ng isang
linggo ng pag-inom ng langis.Ako ay nasa malubhang panganib na mawala ang aking mga
marbles sa tingin ko.Salamat sa diyos para sa mga luha ng phoenix. Edie

"Tumutulong  sa  aking  depresyon,  at  dahil  sa  malubhang  kapansanan,  dumaranas  ako  ng
kaunting depresyon dahil sa kakulangan ng aktibidad at sakit." Rick

"Nagkaroon  ako  ng  masamang  panahon  pagkatapos  ipanganak  ang  aking  anak  na  lalaki,
pagkatapos ng paghihiwalay ng depresyon at nawala ang aking mga magulang.Ang Cannabis
ay ipinadala ng Diyos!!” Loren

"Nakatulong ito sa aking stress at pagkabalisa na walang katapusan sa nakalipas na ilang taon,
sa  katunayan  ito  ay  literal  na  nawawala  sa  loob  ng  mahabang panahon.Walang  meds  na
gumana sa parehong paraan...” Stuart

"Nakakatulong ito laban sa pagkawala ng tulog dahil sa pagkabalisa at panic attack sa gabi
kung kinuha 1 oras bago matulog.Ito ay isang kaluwagan, kahit sino na dumaan sa kakulangan
ng  tulog  para  sa buwan alam kung  paano  draining  ito  ay.Pinapanatili  ka  rin  nito  sa  isang
magandang kalmado na mood sa isang magandang bahagi ng araw. Si Kat

"Nakatulong sa akin na magkaroon ng sobrang sakit ng ulo, obsessive compulsive disorder,
pagkabalisa, kawalan ng kapanatagan, inferiority complex, isama ang lahat, at pinagaling nito
ang isang nalulumbay na nilalang sa loob ng 3 linggo." Riddhi

"Mga talamak na isyu sa stress na lumilikha ng mataas na bp.Ang aking mga antas ng stress ay
agad na pinapakalma sa pamamagitan ng cannabis.Nakakatulong ang vaping sa masasamang
sandali.Gumagalaw ako patungo sa mga edibles lamang at ang sagabal sa pamamaraang iyon
ay  kailangang  maghintay  para  sa  aking  sistema  na  sumipsip.Mayroon  akong  sapat  na
pagsasanay upang matiyaga akong maghintay ng kalahating oras at kung ito ay isang partikular
na stress na sandali, babalik ako sa aking vaporizer. Andie

"May bali akong likod at nerve damage at ang cannabis ang tanging gamot na nakakatulong sa
akin na makatulog at makayanan ang araw ko!" Leslie

"Nakakatulong ito sa akin na mawalan ng malay sa gabi para magising ako ng maaga para sa
trabaho." Matt

Bihira o Hindi Karaniwang mga Sakit at Sakit
"Nasasabik ka ng Rick Simpson oil na magising at makita kung ano pa ang gumaling.Medyo
nahuhumaling ako dito.” Natalia

Q.Hello  Rick/JB,  nakarinig ka na ba ng isang pambihirang sakit  na Porphyria?Kung gayon,
nagamot mo na ba ang sinuman sa RSO at ano ang mga resulta?

A.Hindi pa.Ngunit sa paghusga sa aking nabasa tungkol dito, wala akong nakikitang dahilan
kung  bakit  hindi  dapat  tumulong  ang  langis  na  gamutin  ito  o  kontrolin  ito.Ito  ay  tiyak  na
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makakatulong sa mga sintomas ng bihira at tiyak na napaka hindi kanais-nais na kondisyon.

I would follow the protocol on our site, I would eat the oil and use it in suppositories (that way it
will go right in the bloodstream).Gagamitin ko ang langis nang topically sa isang tincture o salve
para sa mga kondisyon ng balat (aalisin nito ang lahat ng pangangati at iba pang kakulangan sa
ginhawa).

Kakain ako ng hindi bababa sa 60g sa loob ng dalawa o tatlong buwan, hindi ako gagamit ng
anumang kemikal, susundin ko lang ang mga tagubilin ni Rick Simpson.Kung ang 60g ay hindi
gumagaling o makontrol ito,  kakain ako ng isa pang 120g.At kung hindi iyon magdadala ng
kasiya-siyang resulta, pagkatapos ay sisimulan ko na lang ang paghagupit ng mantika sa loob
ko,  isa  dalawang tatlong gramo sa isang araw o higit  pa  kung maaari  kong inumin ito,  at
kakainin ko na lang hangga't maaari sa lalong madaling panahon. .Bakit?Dahil kapag ang langis
ay hindi  nakakatulong sa iyo,  malamang na hindi  ka makakahanap ng anumang bagay na
makakatulong  sa  iyo.Gayundin,  ang  mga  agresibong  sakit  ay  dapat  tratuhin  nang
agresibo.Magandang pagbati, JB

“This might be gross but I just have to say it anyway and well I'm not much for discretion.Kaya't
wala  pa  ang  lahat  ng  kailangan  ko  para  sa  langis  ngunit  ang  mga  hakbang  ng  bata  ay
makakarating  doon.Gayunpaman,  mayroon  akong  almoranas  na  ito  na  palaging
bumabalik.Nagkaroon na ako ng tatlong anak sa edad na 5,3,1 at ang aking unang sanggol ay
walang  almoranas  ang  aking  pangalawang  sanggol  isa  lamang  ang  almoranas  ang  aking
pangatlo na balon ito ay isang almoranas at ito ay nawawala at bumabalik aalis at babalik.Binili
ko lahat sa ilalim ng araw walang gumana.Kaya sinabi ko kung ano ang impiyerno.Kumuha ako
ng humigit-kumulang 1/8 kutsarita ng kief 1/4 kutsarita ng langis ng niyog isang kurot ng tuyo na
lavender at isang kurot ng pinatuyong chamomile at dalawang dahon ng mint.Pinagsasama-
sama ko itong lahat.Inilapat ko ito isang beses kahapon sa loob ng ilang segundo wala na
akong sakit sa umagang ito ay parang impis na lobo.Inilapat ko ulit I'm sure in the next day or
two mawawala na talaga.Anyway, ang punto ko ay nakatipid ako ng pera sa pamamagitan ng
pagpapagamot nito sa bahay gamit ang kung ano ang mayroon ako nang mas mabilis at mas
malusog  kaysa  sa  bersyon  ng  gobyerno  at  ang  patunay  nito  na  ang  cannabis  ay  may
nakakabaliw na kapangyarihan sa pagpapagaling at isipin na lamang kung gumagamit ako ng
langis ay mawawala na ito.Isa pa ang aking tatlong taong gulang ay nahulog mula sa trak wala
akong  anumang  pamahid  na  walang  peroxide  sa  akin  habang  kami  ay  naglalakbay.Kaya't
inilabas ko ang aking concoction na sinampal ang ilan sa kanyang tuhod at sa umaga ay tila
ang langib ay mula sa isang buwan na ang nakakaraan.Magpaalam Neosporin ill  save my
pennies!Peace Love at Cannabis.” Moni

“Mahal  na  Mr.Rick  Simpson,  hayaan  ko  munang  sabihin  sa  palagay  ng  aking  pamilya  na
kahanga-hanga ka, at nais naming mas malapit kami sa iyo upang matulungan ka namin sa
iyong kamangha-manghang gawain.Gumagamit ako ng medikal na cannabis sa loob ng 14 na
taon para sa malalang pananakit dahil sa Polytheistic Ovary Syndrome, at arthritis.Dahil sa 10
taon ng mga lason sa parmasya, mas nagkasakit ako, nadagdagan ang 90 lbs at labis akong
naadik sa iniresetang Fentynol ni Dr.Sinimulan ko ang langis 7 linggo na ang nakakaraan, at
ang masasabi ko lang ay may mga milagrong nangyayari!Sa anim na linggo, kontrolado na
ngayon ang asukal  sa dugo ko hanggang sa puntong hindi  na kailangan ng mga tabletas,
nabawasan ako ng 28 lbs nang walang pagsisikap.Nagsimula akong mag-panic na lumalala
ako, kahit na mas mabuti ang pakiramdam ko kaysa dati!Pagkatapos ng maraming pagsubok
na nagpakamot sa ulo ng mga Doktor, at sinasabing ito ay isang himala!Mayroon na ngayong
hindi lamang mga bagong fibroids, tumor o masa, ngunit ang dating kasalukuyang fibroids atbp
ay WALA na!Walang palatandaan na ang sakit ay naroroon!Mayroon pa akong mga pagsusuri
upang makita kung nawala din ito sa mga bato, ngunit alam ko sa aking puso ay mawawala rin
sila.Salamat Rick Simpson, ginagawa mo ang gawain ng Panginoon, Pagpalain ka ng Diyos
bilang mayroon siya sa akin, sa pamamagitan ng paghahanap ng iyong pahina.” Annie
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“Kaya magandang balita JB & RICK!!!Pumunta ako sa mga doktor ngayon para sa aking mga
resulta ng pagsusulit!Ang aking thyroid na underactive at medicated sa loob ng 22 taon ay over
active na ngayon!Isang buwan na lang akong umiinom ng buong oras ng RSO, nagpahid din
ako ng tincture sa lalamunan ko at sinisingaw ko rin ang RSO!Ako ay napakasaya tungkol dito!
Siya ay isang napaka-cool na doktor na naroon at sumuporta sa akin sa lahat ng ito at alam
niya nang husto, SA TOTOO AKO GUMAMIT NG RSO OIL!Sa pagiging doktor niya, gusto pa
rin niyang magpa-ultra sound sa thyroid ko para tingnan kung may nodules!Ano sa palagay mo
ang ultra sound?Palagi kong iniinom ang langis na ito nang may pagmamalaki sa natitirang
bahagi  ng  aking  mga  araw,  tama  ang  pakiramdam  na  iyon  ang  buong  punto!Ang  mga
inireresetang gamot ay MASAMA!Mayroon din akong maraming iba pang mga problema sa
kalusugan na kasalukuyang ginagamot ko sa napakagandang langis na ito!

Chiari  Malformation  type  1  ng  brain  stem din  Mayroon  akong  malubhang  carpal  tunnel  at
marami pang iba!Ako ay 45 taong gulang na ngayon ay hindi  nararamdaman ang lahat  ng
matalo at nasaktan tulad ng dati kong nararamdaman!Sabi ko na nga ba, nagkaroon din ako ng
brain surgery 7 months ago at hindi pa ako gumagamit ng narcotics simula nung naoperahan
ako dahil sa liver failure mula sa mga gamot!Ako ay tunay na patunay na ang langis na ito ay
mula sa DIYOS!Ito lang ang dapat nating inumin bilang gamot!Salamat JB at Rick sa lahat ng
ginagawa mo mula sa kaibuturan ng aking puso!Wala nang thyroid meds, YAY!!!!!!!!” Margene

-- Binabati kita, Margene.Kung tungkol sa ultrasound, well, I think alam mo na ang sagot.The
less scans the better, yun lang ang masasabi ko.Ako mismo ay hindi lalapit sa sinuman na hindi
magsasabi  sa akin tungkol sa langis  sa loob ng 22 taon ngunit  kung sa tingin mo ay may
sasabihin pa sa iyo ang mga taong iyon, huwag mag-atubiling makipag-usap sa kanila, lalo na
kung talagang  interesado ka sa  kanilang  sasabihin  tungkol  sa  gamot.Ngunit  iyon lang  ang
hahayaan kong gawin nila, magsalita lamang, sa paraang hindi ka nila masasaktan gaya ng
gagawin nila, kung matagumpay silang kumbinsihin ka na uminom ng ilang pildoras na kanilang
pinili.Pinakamahusayhilingin at iwasan ang mga taong gumugol ng 22 taon na nagbibigay sa iyo
ng maling payo.Maging masaya na nakaligtas ka sa kanilang "mga paggamot", ang iba ay hindi
gaanong pinalad.JB

“May hypothyroid din ako (Graves Disease).Natuklasan namin ito 17 taon na ang nakakaraan
nang buntis at ipanganak ang aking anak na babae 15 linggo premmie dahil dito (Ako ay nasa
kabuuang  14  na  Pharmaceutical  kasama  ang  3  narcotic  pain  meds  para  sa  malubhang
advanced na Degenerative Disc Disease sa aking lower back at Scoliosis sa aking upper spine /
hyperthyroid  (Graves  Disease)  /  Diabetes  (Type  II)  /  Blue  Sclera  /  Psoriasis  &  Eczema /
Hypertension / Kidney issues / Restless Leg Syndrome (Nakuha ko ang isang ito bilang side
effect ng ibang med) / High Cholesterol level / overweight (nawalan ng timbang 100lbs mula
noong bumaba sa cocktail ng meds ~ noong nakaraang tag-araw) **HINDI AKO NAGDIET** at
palaging kumakain ng malusog kasama ang walang pulang karne ~ mga organic  na gulay
atbp...araw-araw  na  juicing  atbp...16  na  taon  ng  nonstop  pill  popping  pharmaceuticals  na
ngayon ay nagkakahalaga ng ZERO pills araw-araw!!!!

Tumatagal  ako ng humigit-kumulang isang-kapat  hanggang wala pang kalahating gramo sa
isang araw ng sarili  kong bahay na ginawang Rick Simpson Oil  ayon sa mga partikular  na
tagubilin  ni  Rick  ~  **KINAKAILANGANG MAGKOMENTO...HUWAG,  UULITIN KO HUWAG,
MURA SA KALIDAD NG IYONG STARTING MATERIALS > ANG IYONG LANGIS NA NAIINGIN
MO DAPAT TRANSPARENT & AMBRE SA KULAY >> KUNG HINDI ITO AY HINDI NAMAN SA
MEDICINAL EDIBLE QUALITY**” Michele

"Maaari bang gamitin ang langis ng cannabis upang gamutin ang rabies?" Aami

-- Aami, oo, ngunit malamang na mangangailangan itong ilagay sa coma ang pasyente nang
ilang panahon, na may napakataas na dosis ng langis, lalo na sa mga advanced na kaso.JB
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“Kahapon binigyan ko ng kaunting mantika ang isang kaibigan ko na nagka-chicken pox dahil
sa pagpunta sa ospital.Iminungkahi ko sa taong ito na magpainit ng kaunting olive oil, ihalo ito
sa RSO at pagkatapos ay sa cream na ginagamit ng taong ito.Nag-message lang sa akin ang
taong ito para sabihing: “Peter, hindi ko masasabi sa iyo kung gaano ako nagpapasalamat sa
kamangha-manghang  langis  na  iyon!HOLY  SHIT.Walang  salita  ng  kasinungalingan:  ang
pinakamasamang "pock" na mayroon ako, ang "ground zero" na unang lumitaw na nananatiling
pinakamalaki  at  pinakamasama  sa  buong  panahon  na  nagkasakit  ako  -  natuyo  lang  at
natanggal ang langib na MALINIS. sa loob ng halos dalawang oras ng paglalagay ng langis.Ako
ay isang convert!Banal na impiyerno!Ginamit ko ito sa buong anit ko at ang pinakamasamang
batik sa katawan ko - medyo mamantika ang buhok ko, pero mas maganda na ang pakiramdam
ko.Nakakamangha  talaga.WOW!Hindi  gaanong  kailangan  para  kumbinsihin  ang  isang  tao
tungkol sa katotohanan.” Peter

--  Salamat,  Peter,  magaling.Ang  langis  ng  binhi  ng  abaka  at  RSO  ay  mahusay  din.Ang
maraming langis ng oliba sa merkado ay hindi ginawa mula sa mga olibo, walang sapat na mga
olibo sa mundo para sa lahat ng "langis ng oliba" na ginawa at ibinebenta sa buong mundo,
kaya ang iyong mga pagkakataon na ma-scam ay mas mababa kapag bumili ka ng langis ng
binhi  ng  abaka  .Dagdag  pa,  tumagos  ito  sa  balat  at  humigit-kumulang  isang  pulgada  at
kalahating lalim sa tissue, na mahusay din para sa pagpapagaling.At hindi ito kasing mantika ng
olive oil.JB

“Kung wala sa listahan ang dyslexia, siguro dapat.Napansin ko ang kakayahang mag-spell ng
100x na mas mahusay kaysa sa ginawa ko bago ko pagalingin ang sarili ko sa iba pang mga
bagay.Ang kakila-kilabot na epekto ng pagpapagaling sa aking sarili ng type 2 diabetes: wala
nang arthritis, sciatica, obesity, o dyslexia.Hahaha!!” Peter

"Hindi ito isang lunas sa kanser o anupaman, ngunit nais kong ipaalam kay Rick na halos isang
taon na akong nakapikit sa aking kanang takong.Not sure what is wrong with it and know the dr
will  give  meds  I  don't  feel  comfortable  taking,  so  I  just  dealed  with  pain.Ipinakilala  kami
kamakailan sa RSO sa pamamagitan ng isang kaibigan, si Charles, at nagsimula na kaming
gumawa nito.Sa nakalipas na dalawang araw, ilang beses/araw akong nakainom ng mantika at
kaninang umaga, nagising ako at hindi nalilipad.Napansin agad ito ng asawa ko.Napansin niya
na ang langis ay dapat na gumagawa ng mahika nito!Salamat Rick Simpson![:)] Masarap ang
pakiramdam ko!” H

--  Dear  H,  salamat  sa  magandang  balita,  lagi  naming  gustong  marinig  ang  tungkol  sa
kanila.Ihahalo ko ang langis sa langis ng buto ng abaka o langis ng oliba at gagawa ng tincture
at gagamitin din ang langis nang topically.Siyempre, ang pagkain ng langis ay ang susi sa tunay
na pagpapagaling at  lahat  ng mga tagubilin  kung paano gamitin ang langis ay nasa aming
site.Magandang pagbati, JB

“Anim na araw na ang nakalipas ay tumulong ako sa dalawang lalaki na may kanser sa Atay at
Diabetes.Ang isang kaibigan, ang chemo, ay nasunog ang kanyang bibig, nasunog ang mga
labi.Nasa 225 pounds ngayon 139, hindi makakain, nakatulog, pagod na pagod.Well, marami
na siyang tinatanong sa akin tungkol sa RSO.Lagi ko siyang tinuturuan.6 months na ako sa
kanya.Pero  after  mamatay  ng  dalawang pinsan  niya  6  months  back,  both  Cancer,  1  Liver
brain.At kanser sa thyroid.Kausap ko ang magkabilang pamilya, gusto nilang subukan ang RSO
ngunit  natatakot  sila  na  kunin  ng  Gobyerno  ang  kanilang  mga  tahanan  o  itapon  siya  sa
bilangguan.Parehong pumanaw.RIPMga kapatid.

Ngunit ang mga lalaking ito ay nasa RSO sa loob ng 6 na araw ngayon, pumunta ako upang
suriin siya, tulad ng ipinangako ko sa kanya.Namangha siyang makakain na naman siya at hindi
raw niya mapipigilan ang pagkain.Mabuting bagay iyan.Dahil noong sinimulan niya ang langis
ay buto  na siya.Mukhang may sakit.Ngunit  pagkatapos lamang ng 6  na araw...nawala  ang
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masakit  na bibig.Sabi  niya,  “Tama ka,  mas maganda ang pakiramdam ko.”  May energy na
naman siya, ang dami.Napakaganda niyang tingnan, at maraming kulay.RSO.Salamat muli Rick
Simpson.Ilang  mas  masayang  pasyente  ng  cancer.Buhay  at  pakiramdam  na  hindi  kapani-
paniwala.Kapayapaan, Pag-ibig, at Paggamot ng Cannabis” Ron

"Ang aking tagapag-alaga ay may isang pasyente na nasuri na may Lupus at pagkalason ng
mercury sa buong katawan niya.Matapos ang halos isang taon sa ngayon gamit ang kanyang
gawang bahay na langis, ang pagkalason sa mercury ay ganap na nawala at ang Lupus ay
malapit nang mawala.Kinukuha ang mga follicle ng buhok tuwing 2 linggo para makita kung ano
at gaano karaming mga lason ang nasa kanyang katawan para sa mga update ng kanyang
tagumpay.Talagang kamangha-mangha kung ano ang maaaring gamutin nang natural.Medyo
may halaga, ngunit mas malusog at sulit ang buhay!” Jesse

"Na-diagnose ako na may pangunahing myeloid fibrosis, kumuha ng mga gamot na nakatulong
ngunit hindi nasiyahan dahil sa dumaraming pananakit at walang gana at bumababa ang bilang
ng dugo, pagtaas ng laki ng pali, hindi pagkakatulog.Pagkatapos ng pag-inom ng gamot na ito
sa  loob  ng  isang  taon  at  pakiramdam  na  walang  tunay  na  pangunahing  pagbabago  ay
nagpasya akong subukan ang RSO,  1 buwan lamang sa langis,  ang sakit  ko  ay  wala  na,
bumalik ang gana, tumaas ang bilang ng dugo, natutulog na parang bato." Aguae

“Ginagamit ko ito upang gamutin ang aking medikal na anomalya... Ilang ospital sa aking lugar
ang  nagsasabi  na  hindi  ito  dapat  posible...  ngunit  ang  RSO  ay  kamangha-mangha...
Tinatanggihan ko ang isang VP shunt  sa aking katawan,  mayroon akong connective tissue
disease at ilang iba pang bihirang mga problema… 4 na operasyon sa utak sa loob ng 36 na
araw at tumanggi akong punan ang mga narcotics… tanging medikal na marihuwana, RSO at
paghinga… Hindi pa ako gumaling nang ganoon kabilis sa aking buhay... Kahit na ipinakita ng
aking mga laboratoryo na ang aking katawan ay napakasakit ang aking sakit ay actually not that
bad.....” Katie

“Ginagaling ng langis ng cannabis ang aking PCOS (Polycystic Ovarian Syndrome).Karamihan
sa aking mga sintomas ay kontrolado.Inalis ko ang lahat ng 7 gamot na ininom ko para dito.Ang
Peripheral Neuropathy na mayroon ako ay nawala at ang pakiramdam ay bumalik sa aking mga
paa.Ang aking metabolic syndrome ay kontrolado.Ako ay hanggang sa 130lbs na pagbabawas
ng timbang.

Ang maraming sintomas ng PCOS at Metabolic syndrome ay nawala: Ang mga hormone ay
balanse (testosterone ay masyadong mataas sa 180,  ngayon ay bumaba sa 40).Ang aking
resistensya  sa  insulin  (asukal  sa  dugo)  ay  nasa  ilalim  ng  kontrol.Ang  paglaban  sa  leptin
(hormone na nagsasabi kapag ikaw ay busog) ay kinokontrol.Nakakakuha ng buwanang regla
pagkatapos ng 15 taon ng ammenorhea (kakulangan ng regla) at anovulation (kakulangan ng
obulasyon).Nawala ang sakit sa diabetic nerve.

Kontrolado  ang  gana  ko.Ang  langis  ay  nakatulong  upang  maalis  ang  pagkagumon  sa
asukal.Nabawasan ang 120 lb sa isang taon (10 lbs/month) -  kasama sa mga sintomas ng
PCOS ang labis na katabaan, labis na katabaan sa itaas na bahagi ng katawan, at kahirapan sa
pagbaba  ng  timbang.Ang  mga  cyst  sa  ilalim  ng  aking  mga  braso  at  sa  aking  pulso  ay
nawala.Ang artritis ay bihirang sumakit at kung mangyari ito ay nangangahulugan na oras na
para sa karagdagang langis.

Ang  Hidradenitis  Suppurativa  (deformed  follicles,  cystic  acne,  blackheads)  ay
kinokontrol/nababawasan.Ang Acanthosis nigricans (maitim na patak ng balat, magaspang na
balat, mga tag ng balat) ay wala na.Nawala kaagad ang visceral fat (mapanganib na taba sa
paligid ng organsheart at atay).Mas kaunting acne, cyst at ingrown na buhok.Better Complexion
(mas maliit  na pores, nawala ang dark circles sa paligid ng mata.) Hirsutism (hindi gustong
buhok  sa  mga  babae  sa  mukha,  leeg,  dibdib,  likod,  at  tiyan.)nabawasan  ngunit  hindi
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nawala.Mas mahusay na matulog nang mas malalim at sa buong gabi.Wala nang sakit mula sa
Heels  Spurs  at  Plantar  Fasciitis.Wala  nang Sakit  sa Ulo  Intracranial  Hypertension naibsan,
pananakit  ng kalamnan at  ugat,  kapansin-pansing nabawasan ang presyon sa mga balikat,
leeg, at likod ng ulo.Ang mga sintomas tulad ng vertigo ng patuloy na pagkahilo at pagkahilo ay
nawala.Ang mood swings ay kontrolado.Wala nang almoranas.

Ang Chronic sore throat (paulit-ulit na pananakit ng lalamunan mula sa acid reflux) ay gumaling
at nawala.(Gayunpaman, nananatili ang acid reflux, dahil naaapektuhan ito ng pagkain araw-
araw).Ang mga pana-panahong allergy ay nawala (runny/sumamo ang ilong, sobrang plema sa
umaga, at makating mata).Nabawasan ang mga allergy sa pagkain (sinasadyang kumain ng
hipon,  mas  mabagal  ang  reaksyon  kaysa  karaniwan,  ngunit  kailangan  pa  ring  uminom ng
benadryl).Panlunas  sa  pananakit  ng  likod.Nawala  ang  trigger  finger.Ang  mga  sintomas  ng
irritable bowel syndrome IBS ay nasa ilalim ng kontrol.Bumaba ang Blood Pressure.Ang peklat
mula noong inoperahan ako ng carpal tunnel ay ganap na gumaling.

Pinagaling  ko  ang  ilang  paso  gamit  ang  kumbinasyon  ng  langis  ng  cannabis  at  langis  ng
niyog.Ang aking kasintahan ay nasunog nang husto ang kanyang kamay at walang palatandaan
ng isang araw pagkatapos gamitin ang langis.Mataas pa ang Cholesterol ko.Dumaan nga ako
sa isang panahon ng detoxing/herxing kung saan kailangan kong umatras sa langis kung hindi
ay  mas lalo  akong  lumala.Gumagawa ako  ng paraan  pabalik  sa  parehong  dosis.Ang  mga
mahihinang  atay  ay  tumatakbo  sa  aking  pamilya  at  ang  PCOS  ay  nauugnay  sa  candida
albicans at maraming tao ang kailangang harapin ang isang herxheimer reaksyon kung ang
lebadura ay labis na naproseso sa pamamagitan ng atay.Lumipat din ako sa mga organic na
pagkain, at huminto sa pagkain ng pinong asukal, para maging bahagi din iyon ng detox.Ang
langis ay tila hindi nakakaapekto sa aking kolesterol, ngunit sa mas maraming pagsasaliksik,
mas nakikita ko na ang kolesterol ay hindi kasing sama ng iniisip ng mga tao, at hangga't may
pamamaga ay magkakaroon ng kolesterol.Ito ang mekanismo ng depensa ng katawan laban
dito.Kaya wala akong pakialam." sa pamamagitan ni Aamann

"Ang aking anak na lalaki ay may isang pambihirang sakit sa bato na tinatawag na FSGS at siya
ay  gumagamit  ng  gamot  sa  nakalipas  na  2  taon.Ang  kanyang  bloodwork  ay  palaging
nagpapakita ng mababang albumin (ang protina ay natapon sa ihi na nagpapababa ng mga
antas ng albumin sa dugo).Mula nang simulan ang gamot (1/4 grain of rice size in the PM) ay
bumuti  ang kanyang bloodwork kaya namangha ang kanyang nephrologist.Ang mga huling
resulta na bumalik ay nagpakita ng mga antas ng albumin ng isang 'normal' na tao.Sinabi ng
nephrologist  "Hindi  ko  alam kung ano ang iyong ginagawa,  ngunit  ipagpatuloy  mo ito."  Sa
ganitong uri ng sakit sa bato, karaniwang maaaring asahan ng isang pasyente ang transplant sa
loob ng 8 taon ng mga diagnosis.Ang aking anak ay na-diagnose sa edad na 2 at ngayon ay
halos 25.Nasa kanya pa rin ang kanyang dalawang bato at parehong gumagana tulad ng isang
'malusog' na tao na walang sakit sa bato.Napakamot ng ulo ang nephrologist.Nakikita rin namin
ang isang naturopath at nagawa na namin ito sa nakalipas na 17 taon.Napakalaking tulong din
niya pero ALAM KO na ang gamot ang nagtama sa albumin output.Mayroong maraming mga
sakit out doon na maaaring gumaling sa pamamagitan ng ito at ako ay tunay na naniniwala at
alam na ang gamot na ito ay nakatulong kapwa sa akin at sa aking anak.Salamat!!"

"Ang aming anak ay may Niemann Pick type C at ginagamit namin ang paraan ng langis ni Rick
mula noong Feb 1.Nawala na kami mula sa 15+ avg na seizure sa isang araw habang gising at
hindi  mabilang  habang  natutulog  lang  siya  sa  2  grand  mal  sa  nakalipas  na  56  na
araw.Nagsisimula na kaming makaranas ng maliliit  na focal seizure.Iminumungkahi mo bang
gumawa ng bagong langis at magpalit ng mga strain?" Kevin

-- Oo, Kevin.

"Nananatili sa isa pang mataas na strain ng THC o ok lang bang paghaluin ang isang mataas
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na strain ng CBD tulad ng Harlequin sa isa pang mataas na strain ng THC Tulad ng Candy
Kush?"

-- Gagawa ako ng dalawang magkahiwalay na langis, hindi ko nais na palabnawin ang aking
RSO sa CBD.Kung mas mabisa at pampakalma, mas mahusay itong gagana bilang gamot.JB

"Dahil matagal mo nang ginagawa ito, iminumungkahi mo bang manatili sa mas mataas na mga
langis ng THC kumpara sa mas mataas na mga langis ng CBD?Hindi ko gustong pumunta sa
ruta ng Charlotte's Web dahil nakakita kami ng magagandang resulta sa mas mataas na strain
ng THC na ginamit namin.Pero curious ako kay Harlequin.O ayna masyadong katulad sa CW?"

-- Muli, Kevin, gagawin ko ang RSO mula sa pinaka-potent at sedative indica dominant strain na
maaari kong makuha.Pagkatapos siguro ay hiwalay akong gagawa ng isang mataas na CBD na
langis at pagkatapos ay hahayaan ko ang pasyente na pumili kung ano ang pinakamahusay
para sa kanila.Sa isang mainam na kaso ang mga pasyente ay makakapili mula sa daan-daang
uri ng langis.Katulad sa isang tindahan ng alak - gusto ng lahat kung ano ang gusto nila at
walang paraan upang sabihin kung aling alak ang pinakagusto nila.

Pagpapanumbalik ng Paningin
“Gumawa lang ako ng isang batch ng 'hemp oil' ilang gabi na ang nakalipas at isang batch ng
mantikilya.Binibigyan ko ng langis ang isang pasyente ng tumor sa utak, bago uminom ng langis
ay  halos  mabulag  siya,  pagkatapos  ng isang  buwan na  pag-inom ng  langis,  ang  kanyang
paningin ay halos ganap na naibalik.Hindi ka makakakuha ng parehong mga resulta mula sa
mantikilya.Nakakakuha  ka  ng  mga  nakapagpapagaling  na  resulta  mula  sa  mantikilya,
gayunpaman ang langis ay isang mas puro anyo ng mga meds, at ito ay gumagana para sa
halos anumang bagay, ang mga bagay-bagay ay kamangha-mangha." Dion

“Ang pagkuha ng pasalita ay pagpapanumbalik ng paningin ng aking ina.Siya ay legal na bulag
sa kanyang kaliwang mata.Isang pinsala ang nag-iwan sa kanya na walang lens at ilang mga
operasyon  ang  nag-iwan  sa  kanya  ng  glaucoma.Isa  at  kalahating  taon  na  siya  sa  RSO-
ginagamit ito araw-araw.Hindi niya napansin kung gaano kalaki  ang pagbabalik ng paningin
hanggang sa naglagay siya ng ilang pampaganda sa mata.40 years na siyang bulag sa mata na
iyon, kaya sinanay niya ang sarili kung paano mag-apply ng eye make-up nang nakapikit.Ang
tanging paraan na mailapat niya ito sa kanyang magandang mata ay ang pagpikit ng kanyang
magandang  mata  na  tuluyang  nabulag.Well,  sa  huling  beses  na  ipinikit  niya  ang  kanyang
magandang mata, nagsimula siyang aktwal na makakita at tumuon sa labas ng kanyang bulag
na mata.Paminsan-minsan lang siyang nagme-make-up kaya hindi siya sigurado kung gaano
katagal  bago  bumalik  ang  kanyang  paningin,  ngunit  pagkatapos  ng  paglangoy  sa  loob  ng
mahigit isang taon ay maaari na siyang makakita ng mga larawan, kulay, at kahit na magbasa
ng ilang bagay mula sa ang sama ng mata niya!Hawak ko ang isang bag ng Lays Chips, at
mula sa kabilang mesa ay nababasa niya ang mga lay.Iniisip niya kung magkakaroon siya ng
bagong lens ay ganap na maibabalik ang kanyang paningin.Upang makakuha ng bagong lens,
dapat siyang ilagay sa listahan ng organ donor- Hindi ako sigurado na sasakupin ng kanyang
insurance ang anumang bagay kaya sa ngayon- Ang langis na ito ay nagbigay sa kanya ng
isang himala- isang himala ng paningin kung saan nagkaroon lamang ng kadiliman. !Kaya't
sasabihin  kong  NO  DROPS  NEEDED-  Isang  steady  supply  lang!Ngayon,  simulan  ang
pagtatanim ng iyong lunas!Oh Yeah- WALA RIN siyang EBIDENSYA ng GLAUCOMA!" Lindsay

"Gumagamit ako ng canna butter para sa aking glaucoma at nagsisimula itong gumana sa loob
ng 10 minuto.Ang pakiramdam ng manhid na itlog sa aking mata ay nawala at nililinaw ang
aking malabo na double vision.Hindi pa ako nakakaranas ng pananakit ng katawan kaya hindi
ko alam kung gumagana ito para sa sakit, ngunit positibo ako na mangyayari ito.I'm 47 and no
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aches, siguro kasi gumagamit na ako ng canna butter.Hindi ko na kailangan ang Wellbutrin o
Adderall, napagaling na ng cannabis ang aking depresyon at ADD/ADHD.Nakakatulong din ito
sa aking pagkabalisa, nais ng doktor na ilagay ako sa Klonopin.Hahahaha wow.” Rebecca

"Ngayon ang aking ama na dumaranas ng macular degeneration at halos ganap na nabulag sa
magkabilang mata ay pumunta muli sa Doktor pagkatapos na inumin ang aking mga luha sa
Phoenix sa nakalipas na 6 na buwan.Ngayon ay nagulat ang mga doktor dahil ang kanyang
paningin na walang ginawa kundi lumala ay nagsimulang bumuti.Ang mga nerve ending ay
nagsimulang muling kumonekta at sinubukan niya ngayon na may 20/20 sa kanyang RIGHT
EYE.NAGPAPAGALING  ANG CANNABIS.Binigyan  ko  siya  ng  Phoenix  Tears  na  natutunan
kong gawin mula kay Rick Simpson.Ito ay isang napakagandang araw.Pinatutunayan nito ang
kapangyarihan ng Cannabis. Gregg

"OK, kaya sa tingin ko karamihan sa aming mga mambabasa ay nasanay na sa katotohanan na
ang  langis  ng  abaka  ay  nagpapagaling  ng  cancer,  lalo  na  kapag  ginawa  at  ginamit  nang
maayos at kapag sinusunod ng pasyente ang mga tagubilin ni Rick Simpson.Pagkatapos ay
nakita mo akong magpatuloy tungkol sa diabetes, arthritis, Crohn's, MS at lahat ng uri ng iba
pang mga sakit.Ang ilan ay nalampasan na ito at alam na ang langis ay malamang na talagang
isang  lunas  sa  lahat  o  hindi  bababa  sa  lumilitaw  sa  ganoong  paraan,  ang  ilan  ay  hindi
pa.Pagkatapos ay nakaisip kami ng paggamot sa mga paso at  pagtanggal ng mga lumang
peklat -- simpleng patunayan, marami na ang nakagawa nito.Pagkatapos ay sinabi namin ang
langis regrows buhok sa kalbo spot - at itoginagawa.Pagkatapos ay binanggit namin ang mga
erectile dysfunction at marami ang nag-isip na ito ay higit sa itaas.Ngunit maghintay hanggang
basahin mo ang testimonial na ito:

“Mayroon akong 2 magulang na nangangailangan ng kanilang mga patotoo na i-tape!Ibinabalik
ng Nanay ko ang kanyang site sa kanyang bulag na mata, (After being on the oil)  she can
actually see colors and shapes now even with her good eye closed and my Dad has cured his
diabetes.” Lindsay

-- Salamat, Lindsay Bunn Rogers, ito ang nagpasaya sa ating araw.Ang masasabi ko lang ay
malamang na bubuti pa ang kanyang paningin, at inirerekumenda ko rin na gumamit din siya ng
langis sa mga suppositories.Mga suppositories para sa mga kondisyon ng mata?Syempre.JB”

“I have been taking RSO for over a year for cancer...not only is it shrinking my tumors but my
vision is improved from a -650 to -400.Ang aking doktor sa mata ay hindi makapaniwala kung
gaano bumuti ang aking paningin.Dalawang beses ko nang palitan ang salamin ko." Debby

Mga Hayop - Mga Testimonial
“Pinagaling  ang aming bull  mastiff.Binigyan siya  ng 4  na  buwan upang  mabuhay  halos  11
buwan na ang nakalipas matapos ma-diagnose na may hemangiosarcoma!Natutuwa kaming
natagpuan si Rick Simpson at langis ng cannabis!" Amanda

"Wala akong ideya tungkol sa panggamot na cannabis.Ang aming 14 na taong gulang na aso
ay sobrang masunurin at maaari kang maglagay ng steak sa sahig, umalis sa silid, at hindi niya
ito hahawakan maliban kung sasabihin mong ok.Well, may ilang infused butter na lumalambot
sa tabi ng apoy sa loob ng ilang minuto, at malamang na alam ni Dusty Dog na masarap ito,
dahil kumain siya ng marami!Ito ay humigit-kumulang 30 malakas na dosis ng tao sa isang pag-
upo.Medyo masama ang pakiramdam ko, lalo na nang bumigay ang mga binti niya at nadulas
siya sa semi coma.Nanatili ako sa kanya at naglagay ng tubig na may asukal sa kanyang bibig
sa  susunod  na  dalawang  araw,  pagkatapos  ay  nagising  siya,  nagsuka  ng  berdeng  puke,
gumawa ng isang malaking berdeng tae, umiling, at naging tulad ng isang bagong aso mula
noon.Para siyang tuta.Sa una ay inilagay ko ito sa pagiging masaya sa buhay, ngunit ito ay higit
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pa doon.Parang may nag factory reset sa kanya.Ito ang dahilan kung bakit tumingin kami sa
mga panggamot na katangian at natuklasan ang kuwento ni Rick Simpson. Adam

“WALA na ang kanser sa ilang Kid's lymphoma T cell CLCT-1!

Pupunta kami sa beterinaryo para lamang sa mga pagsusuri tuwing tatlong linggo para sa mga
CBC upang sukatin ang mga antas ng calcium at FNA upang masubaybayan ang bilang ng
pulang-puting dugo para sa mga t-cell ng kanser.Hindi na niya kailangan ng mga iniresetang
gamot ngunit ilalagay namin siya sa Rick Simpson Oil na nagpapagaling sa cancer araw-araw
sa natitirang bahagi ng kanyang buhay.Kami ay isang Pamilyang Nagpapasalamat.” Ilang Bata

“May osteosarcoma (kanser  sa buto)  ang aso ko.Pinutol  ko ang kanyang paa noong isang
linggo, at isang linggo na siyang magsisimula ng chemo.Sa kanyang cancer, ito ay kadalasang
kumakalat  sa baga,  95% ng mga aso ay namamatay sa kanser sa baga sa loob ng isang
taon.Kung ang iyong aso ay sisimulan mo ba ang langis ngayon at gagawin pa rin ang chemo, o
walang chemo at straight oil?Para sa mga tao magsisimula ka sa isang butil ng bigas, na may
70  lb  na  aso,  magsisimula  ka  ba  sa  ika-3  niyan  dalawang  beses  araw-araw?Salamat  sa
pagbabasa nito at sabik akong naghihintay sa iyong tugon.” Eda

“Eda, iniligtas ng langis ang ating mahalagang aso na si Sophie.Siya ay namamatay.Bigyan ang
iyong  aso ng  langis  sa  lalong  madaling  panahon ...Papatayin  siya  ng  Chemo.Prayers  with
you...” Brewster

“Ginamot ko ang tumor ng aking aso sa kanyang tainga gamit ang RSO...Napakalaki noon at
ngayon WALA NA!!!!” Andrea

“May  tumor  ang  aso  ko  na  ayaw  operahan  ng  vet!!Ito  ay  patuloy  na  nagbubukas  at
nahawahan.Ginamit  ko  ang  aking  RSO  na  langis  na  hinaluan  ng  coco  oil,  at  inilapat  sa
pangkasalukuyan araw-araw hanggang sa mawala ang tumor.Walang paglaki sa loob o labas
ng aking anak!!” Boris

"Mayroon kaming tatlong fur baby, edad 10, 9 at 8 taong gulang, na binibigyan ko ng gamot
araw-araw sa RSO bilang preventive measure.Nagamot ko rin ang kanilang iba't ibang mga
sugat  at  pangkasalukuyan  na  mga  mantsa  na  may  mahusay  na  tagumpay.Salamat  Rick!”
Virginia

“Nakatanggap lang ako ng magandang balita tungkol sa aso ng mga kaibigan ko na kailangan
ko  lang  ibahagi!Ilang  buwan  na  ang  nakalilipas,  ang  kanyang  pitbull  na  si  Maximus  ay
nagkaroon ng tumor sa loob ng isa  sa kanyang mga binti  sa  likod na lumalaki  nang hindi
makontrol.Sinabi ng Beterinaryo sa aking kaibigan na kailangan niyang magbayad ng higit sa 3
grand para maputol ang kanyang binti, kung hindi, ito ay kumalat at siya ay mamamatay sa loob
ng isang taon.Ito ay mga 4 na buwan na ang nakalipas.Noon, nang makita ko ang kanyang
status tungkol sa kanyang planong operasyon, nag-message ako sa kanya at iminungkahi na
pakainin  siya  ng Cannabis  oil.Naisip  niya  na subukan niya  ang natural  na  paggamot  bago
gumawa ng anumang marahas at hindi maibabalik tulad ng amputation.Sa kabutihang-palad
para sa kanya (at kay Maximus), mayroon na siyang Cannabis card mula nang siya ay nakatira
sa California.Kaya, pumunta siya sa isang Cannabis dispensary at kumuha ng ilan.Pinakain
niya siya ng 1 patak ng mantika na halos kasing laki ng gisantes, dalawang beses araw-araw
kasama ng kanyang pagkain.Kaagad niyang sinabi na napansin niyang nabawasan ang sakit
niya at mas komportable ang pakiramdam niya.Dagdag pa, ang kanyang mga gawi sa pagkain
ay bumalik sa normal.Makalipas ang ilang linggo ay maaari pa nga siyang tumakbo nang hindi
nakapiang,  kaya  kinansela  niya  ang  kanyang  operasyon  at  natigil  sa  natural  na
paggamot.Kakauwi  niya  lang  mula  sa  isang  Vet  checkup  ngayon,  at  nalaman  niyang
KUMPLETO NA WALA na ang kanyang tumor.Walang naiwan na bakas ng tumor.Laking gulat
ng Vet nang sabihin nito sa kanya kung paano niya ito pinagaling.

FYI: Ito ang pangatlong aso na alam ko na naligtas ng Cannabis oil.Marami rin akong kilala na
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mga tao na naligtas din.Kung sa tingin mo PA RIN ay hindi nakakapagpagaling ng cancer ang
Cannabis, hindi mo pa pinapansin.Alam ko na ang katotohanan sa loob ng maraming taon, at
wala pa akong nahanap na sinuman, hayop o tao, na hindi nailigtas ng Cannabis oil.” Lara

"Mayroon akong isang kapitbahay na matagumpay na nagtanggal ng mga tumor sa kanyang
aso sa loob ng isang buwan sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanya ng gamot.Magpatuloy
at oo napakaliit na dosis gaya ng sinabi ni Rick na napakataas ng kanilang metabolismo kaya
mas mabilis silang bumuti kaysa sa atin." Covey

“Oo, makakatulong ito sa aso mo.Ang aking aso ay nagkaroon ng mga seizure ngunit hindi isa
pagkatapos ko siyang simulan sa langis!" Shelagh

"Ginagamit namin ito upang gamutin ang aming minamahal na basset hounds glaucoma.Siya
ay 12 at ang kanyang pagbabasa ng presyon sa mata ay nasa pagitan ng 60 hanggang 70 at
sinabi  nila  na  maaaring  kailanganin  nilang  alisin  ang  mata  kung  umabot  ito  sa  80,  kaya
nagsimula  kaming  gumamit  ng  langis  sa  nakalipas  na  ilang  buwan  at  ang  kanyang
pinakabagong pagsusuri sa presyon ng mata ay nasukat LAMANG 8! !!Iyon ay mas mababa sa
normal na antas ng presyon ng mata at sumasang-ayon ang doc ng mata na ito ay mahusay na
dokumentado sa pagpapagamot ng glaucoma.Isang napakaliit na pin head lang ang ibinibigay
namin sa kanya araw-araw at kahit anong mas malaki ay talagang binabato niya pero masarap
lang ang tulog at makikita mo ang pag-improve ng mata kapag nagising siya.Ang langis ay
nakatulong  din  sa  akin  upang  maalis  ang  Warfarin  blood  thinning  meds  na  labis  kong
kinasusuklaman  at  inumin  din  ito  araw-araw  at  hindi  na  gumaan  ang  pakiramdam  at
pagsamahin sa GMO free diet kung saan posible at pangkalahatang masarap na pagkain at
ilang ehersisyo at ako ay isang bagong tao.Kapangyarihan sa KAMAHALANG Langis na ito at
pasasalamat kay Rick at sa lahat ng nagpo-promote ng kamangha-manghang halamang ito sa
pagpapagaling.” Dean

“GOD BLESS JB at Rick Simpson sa inyong katapatan sa mga taong higit na nangangailangan
sa  inyo.Gagawa  ako  ng  sarili  ko  kapag  kaya  kong  tumulong  sa  mga  taong  alam  kong
nangangailangan nito.Ang aking anak na babae ay gumawa ng kaunti mula sa trim para sa
isang  tumor  sa  kanyang  aso.Apat  na  araw  ng  paggamit  ay  sinabi  niya  na  parang
mahuhulog.Naghihintay  pa  rin  ako  para  sa  mga  huling  resulta.DIYOS  bago  ang  isang
CHEMIST!” Greg

“Kamangha-manghang kwento!Gumagawa at kumukuha ako ng RSO para sa pagpapanatili ng
kalusugan dahil ang aking pamilya ay nagkaroon ng maraming kanser.Sinimulan kong ibigay ito
sa aking mga aso pati na rin silang pareho ay may maliliit  na tumor at ang aking Shetland
sheepdog ay may Discoid Lupus, isang uri ng canine lupus.Ito ay hindi kapani-paniwala!Sa loob
ng ilang linggo ang isa sa mga tumor ng aso ay lumiit ng 70% at ang isa pang aso na may lupus
ay gumagawa ng kamangha-manghang!Sa unang pagkakataon sa mga taon ay gumaling ang
kanyang pula, namamaga, at masakit na ilong!Sinubukan ko ang mga reseta, steroid, diyeta at
walang  nakatulong.Ang  RSO  ay  nagpapagaling  sa  lupus  ng  aking  aso,  alam  kong
makakatulong din ito sa mga tao!♥♥♥ “Ashley

“Pagpalain ang sinumang nagpapagaling ng mga hayop!!Pinagaling ko ang parehong mga aso
ko sa cancer.Kanser sa matris sa isa.Kanser sa balat sa kabilang banda.KAPWA ay ganap
nang gumaling.At ako ay nagpapagaling ng napakalaking 3rd degree na paso sa aking kaliwang
braso gamit ang RSO din.BLESS UP RS & JB!!!!!!” Goblin

“Dinala ko ang aso ko sa beterinaryo dahil naliligaw siya.Nagpa-x-ray ang doc at ipinakita sa
akin  (nakita  ko  ang  masa  sa  kanyang  balikat)  at  sinabi  sa  akin  na  mayroon  siyang  mga
dalawang linggo.Pinainom nila siya ng maraming gamot para sa sakit at napakasakit nito at sa
tingin ko ay nakakakita at nakakarinig siya ng mga bagay-bagay.

Gayon pa man, ang isang kaibigan ko ay gumagawa ng mga sucker ng kendi na may langis ng
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THC kaya itinigil ko ang mga gamot sa sakit at binibigyan ko siya ng 1/4 ng pagsuso tuwing 4
na oras at mahusay siyang nagsimulang kumain muli.Long story short, binawi siya makalipas
ang  2  weeks  at  nagpa-x-ray  ulit  sila  at  wala  na  sabi  ng  doc  wala  pa  siyang  nakikitang
ganito...magpopost ako ng pic...GUMAGANA TALAGA ANG LANGIS...WALANG BULLSH___”
Tammy

“Kung wala ka at ang iyong kaalaman ay hindi ako nakakatulong sa mga kaibigan at ibang tao
na lubhang nangangailangan.Napakasarap sa pakiramdam kapag nakita mo kung paano mo
sila tinulungan.Ipagpatuloy ang pagkalat ng impormasyon, gagawin ko.Nakakatulong pa ito sa
arthritis ng aking aso.Pinatigil siya sa pagkakapiya-piya sa loob ng 2 araw.” Chrystal

“Nagtanggal ako ng cancerous na tumor sa mukha ng aso kong si Ellie.Siya nga pala ang best
friend ko.Tatlong salita para ilarawan si Rick...hindi makasarili na progresibong pinuno.”

"Tulad ng alam ni Rick, ginagamit namin ang RSO sa aming mga aso at kabayo kasama ang
aming sarili.Para sa amin, ang mga hayop ay higit na tumutugon kaysa sa mga tao.Iniuugnay
namin ito hindi lamang kung gaano karaming mga receptor ang mayroon sila, sila ay tunay na
isang inosenteng pasyente." Brewster

"Sinimulan ko ang aking aso sa halos kalahati ng isang sukat ng isang butil ng bigas bawat
araw sa gabi hanggang sa masanay siya.Maging aware na ito ay magpapaantok sa aso at ito
ay  maaaring  manligaw  sa  kanila  ngunit  tulad  ng  sinabi  ni  JB  ay  mabilis  silang  tumugon
dito.Ginamot  ko  siya  para  sa  isang  tumor  nang  direkta  sa  tumor  mismo  pati  na  rin  ang
pagbibigay nito sa kanya nang pasalita 2 beses araw-araw at ito ay gumana nang wala pang
isang buwan, nawala ang tumor.Good luck!” Phoenix

“Pinakamahusay na paraan ay ang pagpahid nito sa kanilang dila  -  ang ilang mga aso ay
gustong-gusto ang lasa - ito ay maaaring magpakalma sa kanila at maaaring maging sanhi ng
ilang urinary incontinence, kaya huwag mag-alala na sila ay maayos.Para sa mga aso, mainam
din ang pagkain ng hilaw na karne at buto at makakatulong ito laban sa kanser.Maghanap ka rin
ng homeopathic vet." Whitney

“Pareho  sa  mga  aso  ko  nakakakuha  ng  langis  araw-araw  (maintenance).Kung  ito  ay
mapanganib para sa mga aso, tiyak na ang isang aso na kumakain ng humigit-kumulang 1.5
gramo ng langis na walang karanasan ay magkakaroon ng ilang malubhang epekto maliban sa
pagtulog  at  pag-ihi  sa  kama.Sa  5  aso  na  nagamot  ko  sa  langis,  bawat  isa  sa  kanila  ay
nagkaroon ng mas maraming enerhiya at tumugon nang positibo sa paggamot.Sila ay nasa
edad mula 4 na buwan hanggang 10 taon, at ginagamot ang anumang bagay mula sa mga hiwa
hanggang sa kanser.Ito ang tanging gamot na nakukuha ng aking mga aso, gumagamit ako ng
Holistic Vet at siya ay nasa likod ko na nagpapagamot sa kanila.

Sinimulan ko ang bawat aso (20 lbs hanggang 80 lbs) na may humigit-kumulang 1/4 na butil ng
bigas bawat dosis.Tulad ng mga tao, lahat sila ay may iba't ibang tolerance, ngunit nakita kong
hindi na kailangang magsimula sa mas mababang dosis pagkatapos noon.The worst that will
happen is magtataas sila, kung parang hindi sila komportable, humiga ka na lang sa kanila,
relaxed ka na at matutulog na sila.Pagkatapos kapag nagising sila ay puno sila ng enerhiya, ito
ay pare-pareho sa bawat aso.Ang mga dosis ay maaaring tumaas nang mabilis, bawat ilang
araw.

Kung hindi nagustuhan ng mga aso ang naranasan nila mula rito, hindi nila kukunin ang mga
pagkain  o pagkain  na inilagay ko.Mukhang wala  silang problema sa pagkain  sa  paligid  ng
kanilang katas ng buto ng ubas, na iniiwan ito sa kanilang mga mangkok, ngunit ang piraso ng
pagkain na may langis dito ay hindi naiwan." Jay

"Ilang  taon  na  ang  nakalilipas  nagsimula  akong  makakita  ng  higit  pa  at  higit  pang  mga
sanggunian sa "Rick Simpson Oil" at bilang isang matagal nang gumagamit ng Cannabis, higit
pa akong interesado.Sa panahong ito, nawala ang aming Golden Retriever sa isang cancer na
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ipinanganak  sa  dugo  na  tinatawag  na  Hemangiosarcoma  na  kilalang  dinadala  ng  mga
Golden.Pinatay siya nito 3 linggo pagkatapos ng diagnosis ng aming beterinaryo.Isang Pangit
na Mabilis na Kanser sa pinakamahusay.

Sa panahong ito, nagsimula kaming mag-asawa sa paggawa at paggamit ng RSO, bilang isang
paraan ng pagkontrol sa aking Multiple Sclerosis at sa kanyang spinal nerve damage.Isa sa
Golden  Retriever  ng  ating  mga  kaibiganbiglang  nagkasakit,  at  na-diagnose  na  may
Hemangiosarcoma, at binigyan ng 2 linggong maximum para mabuhay ng Vet.Kumonsulta ako
sa mga may-ari, at sinimulan namin ang pagdodos sa aso, si Betty, na may RSO na humigit-
kumulang isang "rice grain" size na dosis bawat araw na may pagkain.

Sa loob ng 3 hanggang 5 araw, hindi lang siya UP and ABOUT, kundi tumatakbo at naglalaro
muli.Hinahabol niya ang kanyang masters na Mountain Bike sa lahat ng lokal na dirt trail sa
buong araw,  at  mukhang mas malusog kaysa sa dati.Sa kanyang pagbisitang muli  sa  Vet,
noong una ay nalito siya dahil  sa dati niyang diagnosis at inaasahan niyang mabilis siyang
mamatay, tulad ng lahat ng iba pang hayop na na-diagnose niya nang maayos.Pagkatapos ay
ginawa niya ang isang agarang tungkol sa mukha at idineklara na halatang mali ang pagkaka-
diagnose niya  sa kanyang kondisyon,  ngunit  nang  sinabihan  siya  tungkol  sa  paggamot  sa
kanya sa RSO, na-poopoo niya ang ideya, at sinabing walang medikal na patunay ng pagiging
epektibo nito.Ang kanyang pagtanggi na maniwala sa isang aktwal na "Miracle of Medicine" ay
patunay ng kanyang pagiging miyembro sa Society of Hardheaded Non-Believers [Doctors].

Ang RSO ay nagkaroon ng malaking epekto sa aking MSbilang napatunayan sa pamamagitan
ng patuloy na pagsubok na ginagawa ko upang subaybayan ang pag-unlad ng mga sakit [mga
laro sa kompyuter, parehong laro, parehong bersyon, ibang taon, aktwal na ginagawa ito nang
mas mabilis  at  mas tumpak].Nabawasan ako ng timbang,  at  mas malusog ako kaysa dati,
pagkatapos ng lubos na malamig na turkey na huminto sa lahat ng Pharmaceutical Drugs na
iniinom sa akin ng mga medikal sa loob ng 15 taon.At, marahil hindi isang direktang resulta NG,
ngunit  gayunpaman  ay  nakakuha  ako  ng  lakas  sa  pamamagitan  ng  paggamit  ng  RSO,
PAGKATAPOS ng 50 TAON ng paninigarilyo sa wakas ay nagawa ko, 60 araw ang nakalipas,
na  ilabas  ang  aking  huling  sigarilyo,  at  itapon  ang  lahat  ng  mga  ashtray  .SOBRANG
IPINAGMAMALAKI ko ang katotohanang iyon, at nagpapasalamat ako sa lakas na ibinigay sa
akin  ng  RSO  upang  labanan  ang  aking  pang-araw-araw  na  mga  demonyo.Ang  mundo,
gayunpaman, mas mabaho ngayon!!!!!Gayundin, ang humigit-kumulang $250 sa isang buwan
na ginugol sa tabako, ay maaari na ngayong gamitin para sa mas mataas na kalidad na mga
pagkain, at isang mas mahusay na grado ng BUHAY.Salamat Rick at JB.Binago mo ang buhay
ng aking pamilya para sa mas mahusay!!!!!Nagustuhan mo ang iyong Libro!!!” marka

“Ang aking pusa ay nakakuha ng 1/4 -1/3 butil ng bigas na may sukat na 2-3 beses sa isang
araw upang gamutin ang kanyang talamak na nagpapaalab na UTI kapag ang maraming pag-
ikot ng mga likido, antibiotic, at gamot ay hindi magawa, inilagay din siya sa isang hilaw na
diyeta  at  wala  siyang  naulit  ito.Siyempre,  para  sa  cancer,  mas  mataas  ang  dosis.Sa
pangkalahatan, sinusubukan kong hanapin ang dosis na tila hindi masyadong nakakaapekto sa
kanila - hindi ito makakasakit  sa kanila kailanman ngunit  mapapansin ng isang may-ari ang
pagkaantok, kawalan ng pagpipigil, posibleng kaunting pagkalasing.Siyempre sa kanser wala
kang pakialam - gawin mo lang ang mga ito nang mabilis hangga't maaari sa mas mataas na
dosis nang progresibo.

Ito ay para sa "pagpapanatili" - halimbawa ang aking aso na inalis ang mata mula sa glaucoma
(at  gumagawa ng KAHANGA-HANGA) ay may panganib na ang kanyang kabilang mata ay
magkaroon ng glaucoma kaya pinainom ko siya ng hindi bababa sa dalawang beses sa isang
araw na may kaunting langis at nakahanap ng magandang dosis na hindi nagiging sanhi ng
kawalan ng pagpipigil atbp. ngunit siya ay nakakakuha pa rin ng kanyang langis.Pinainom ko pa
siya sa harap ng mata dahil sa sakit.I really feel like the oil helped her more than conventional
pain meds post op too - the 1st day or 2 she had 1-2 doses of vet rx'd pain meds then I went to
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only RSO, by the day after her surgery she already Gustong maglaro muli ng bola at naging &
ay isang masayang babae.Si Chloe ay talagang dilaan ang RSO sa aking daliri - hindi tulad ng
aking pusa na napopoot dito.LOL (…)

Hindi ko nalaman na ang RSO ay nagdudulot ng pagkabalisa sa mga hayop - ang pagiging
sensitibo sa liwanag ay maaaring mapansin sa mas mataas na dosis.

Gumamit pa ako ng RSO sa ferret ko - matanda na siya at nagising isang araw na mahina na,
baka na-stroke siya.Binigyan ko siya ng maliliit na dosis ng RSO sa buong araw para makatulog
lang siya - nang gabing iyon ay tila nagigising siya - umiling-iling at kumikilos tulad ng ginagawa
ng mga aso ko kapag kumakain sila ng cannabis, hinayaan ko lang siyang natutulog na iniisip
kung  ano  man  ang  mangyayari  sa  kanyang  katawan.  gawin  at  least  wala  siyang  sakit  o
paghihirap - may kalahati  akong ideya na magigising siya ng maayos- sadly pumanaw siya
ngunit maganda ang kalidad ng buhay niya hanggang sa huling araw na iyon kaya pakiramdam
ko ang RSO ang nagbigay sa kanya ng pinakamahusay noong nakaraang araw maaari.Alam
kong hindi siya masakit at nakatulog siya nang mapayapa at alam kong hindi ito masyadong
RSO dahil nainom siya sa umaga at madaling araw pagkatapos ay wala at sinuri ko siya nang
gabing iyon ay natutulog lang siya - pwede siyang magising pero gusto niya lang matulog."
Whitney

-- Pinakamahusay na kalidad ng buhay hanggang sa wakas, iyon din ang mahalaga kapag
kasama ang langis.Salamat, JB

“Sigurado akong nasagot mo na ang tanong na ito.Ano ang inirerekomendang dosis para sa
isang English Mastiff na aso na tumitimbang ng humigit-kumulang 135 pounds?Mayroon siyang
napakalaking paglaki  sa lugar ng kanyang singit.Parang 3rd ball  sack to be honest.Siya ay
humigit-kumulang  12  taong  gulang  at  gusto  kong  makita  kung  ang  paggamot  sa  RSO ay
haharapin ang paglaki na ito.Salamat!”

-- Janette, ito ay karaniwang palaging pareho, magsimula ka sa maliit na dosis (kalahating butil
ng bigas o mas mababa, 1-2-5 mg) tatlong beses sa isang araw, tingnan kung paano tumugon
ang pasyente at pagkatapos ay taasan mo ang dosis bawat apat araw o tuwing bibigyan mo
ang aso/pasyente ng mantika.Pagkatapos ay panatilihin mo ang mga ito sa isang gramo sa
isang araw hanggang sa sila ay 100% gumaling at pagkatapos ay siguraduhin mong patuloy
silang kumain ng mga dosis ng pagpapanatili.JB

"Kahapon Chloe, ang aking 8 taong gulang na spayed na babaeng Heeler fox terrier ay na-
diagnose na may glaucoma sa isang mata.Napakataas ng pressure sa kanyang 1 mata at baka
tuluyan na siyang mabulag dito.Nagsagawa kami ng pang-emerhensiyang paggamot na may
mga IV fluid at mannitol at  siya ay nasa dalawang gamot.Ang pressure ay bumaba ng ilan
ngunit hindi gaanong, at hindi siya nasisiyahan sa pagsasaayos sa buhay na kalahating bulag
sa ngayon.Gusto kong tratuhin siya ng RSO dahil naging hindi kapani-paniwala para sa aking bf
at sa sarili kong sakit at talagang naniniwala ako sa langis at ang mga kwentong sinasabi ng
mga tao dito ay hindi kapani-paniwala.Ayokong mapunta si  Chloe sa glaucoma sa kabilang
mata at gusto kong pagalingin ang lahat ng makakaya ko sa apektadong mata.Naiintindihan ko
na maraming mga alagang hayop ang natulungan ng langis at  magiging masaya ako kung
mabawi ni Chloe ang kanyang paningin o kahit ilang paningin sa apektadong mata...Salamat sa
anumang tulong o payo!” Whitney

--  Whitney,  isama mo lang  siya  sa  langis.Ang  ilang  mga langis  ay  mas  mahusay  para  sa
glaucoma kaysa sa iba.Ang pinakamadaling paraan upang malaman kung gaano ito kabisa ay
ang pag-inom ng dosis at pagmasdan ang kanyang mga mata sa umaga.Kung malinis ang mga
ito, maghanap ng isa pang strain o kumbinasyon ng mga strain.Kung marami kang dapat linisin
sa mga ito, malamang na ito ay isang magandang strain para sa pagpapababa ng intraocular
pressure.Magandang pagbati, JB
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“Salamat JB!Kahapon akala ko ay nakakagawa kami ng hindi kapani-paniwalang pag-unlad,
malinaw ang mata (buong araw kong hinugot ang mga ito) at hindi ganap na dilat ang pupil at
hindi  ito tumutugma sa pupil  ng kabilang mata naisip kong tumutugon ito sa liwanag,  pero
ngayong umaga mukhang maulap na naman.Siguro sa maliwanag na ilaw tulad ng kahapon ay
mas maganda ang hitsura nito...Magkano at gaano kadalas mong irerekomenda ang dosis sa
kanya?So far I have been doing very small pea size dose, she's only 30# & it does seem to
affect her, this dogs always loved to eat stems and leaves or roaches, get the smoke etc. so I
can tell when she's a affected by yung mantika din at parang medyo naaapektuhan siya ng kung
kumain siya ng stems, that don't worry me though, I kinda feel like that means it's 'working'.”
Whitney

-- Whitney, ibibigay ko ito sa kanya na may kasamang magandang bagay dalawa o tatlong
beses sa isang araw.Kung mas marami ka sa kanya at  mas mabilis,  mas mabuti.Kahit  na
kailangan niyang matulog ng isa o dalawang araw, who cares.Ang isang maliit na hemp induced
coma ay hindi makakasakit.JB

"Mukhang maganda!Gagawin ko yan ngayon.Medyo na-zonked din siya kahapon.Salamat sa
mabilis na pagtugon JB!” Whitney

“Mahilig kumain ng hash ang 1/2 wolf 1/2 husky ng mga kaibigan ko noon at kapag may pot
plant siya sa sala niya ay binabantayan ito ng aso.Kinailangan nilang suhulan siya ng mga treat
para ilayo siya rito.Nararamdaman ko na mas maraming ligaw na hayop ang kumakain ng
cannabis kaysa sa tingin namin. Peter

“Nananakaw ng boston terrier/ pug ko ang akin kapag hindi ko itatago!!LOL...mukhang bobble
head kapag nakaiwas siya.” Sarah

“Mahilig  din sa damo ang hukay ko!Pinutol  ko,  nandoon siya nanghihingi  ng mga dahon...”
Melody

“Ninanakaw ng aking husky ang aking mga oil cupcake sa anumang pagkakataong makuha
niya...Sigurado akong alam niya kung ano ang epektomeron din sa kanya...Siguro kasi binigay
ko lahat ng stocks ko para nguyain nung tuta pa siya.” Brian

"Alam  ng  mga  hayop  kung  ano  ang  kailangan  nila  at  gagamitin  nila  ang  kailangan  nila--
matalino!" Sheri

"Gayunpaman,  magsimula  sa  maliliit  na  dosis,  masyadong  marami  at  nakakakuha  sila  ng
maluwag at maluwag na kontrol sa kalamnan." Zac

"Ang  aking aso ay  kumain  ng  isang bahagi  ng isang  halaman kahapon  dahil  alam niyang
makakatulong ito sa kanyang tiyan pagkatapos niyang mapasok ang natitirang taba ng hapunan
ng manok at kumain ng isang bungkos nito.Hulaan kung ano ang nasa kanyang puke -- pot
leaves.Matalinong aso.” Donna

"Isipin na ito ay noong 70's na unang iniulat ng FDA na ang cannabis ay pumapatay sa mga
selula ng kanser ...ang alam ko lang parang wala na ang cancer sa tiyan ng pusa ko, kumakain
na siya ng maayos, tumataba at tumatakbong parang bagong kuting...” Tony

"Binibigyan ko ang aking 19 taong gulang na pusa na may ground decarboxylized cannabis
mula  noong  Disyembre  2011.Siya  ay  masyadong  matamlay,  tumagas  na  dumi,  mga
palatandaan ng pagkatanda ng pusa...isang kakilala na nagtrabaho sa isang beterinaryo ang
nagmungkahi na bigyan ko siya ng 1/4 aspirin, 1/4 t metamucil ...ginawa iyon ng ilang araw
pagkatapos ay  nagpasyang subukan ang cannabis...Nagwiwisik  ako ng kaunting  halaga sa
kanyang basang pagkain tuwing dalawang araw...kasama pa natin siya!!!” Lori

"Oo, pinagaling ko ang aking pusa ng cancer noong Hunyo, nang sabihin ng beterinaryo na
ilagay siya.Pinakain lang siya ng Langis, at sa loob ng 10 araw ay nawala ang nakamamatay na
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tumor!Sinabi ng beterinaryo na ito ay isang himala!" Charlie

"Mayroon akong kliyente na gumamot sa tumor ng kanyang pusa at ganoon din ang nangyari -
lumabas ito kaagad, walang iniwan kundi makintab na bagong balat." Sita

“Ipakain mo ang mantika sa isang pusa, sa parehong paraan na ang isang tao ay ...>KUMAIN
ITO!Pinagaling ko ang aking 14 na taong gulang na pusa ng isang tumor sa kanyang bibig sa
pamamagitan  ng  pagpapakain  sa  kanya  ng  Cannabis  oil  sa  loob  ng  isang  linggo  at
kalahati...tapos  POOF!...>WALA NA!Ang  sabi  ng  aking  beterinaryo,  "Nangyayari  ang  mga
himala."

--  Tama  siya,  Charlie,  ang  mga  himala  ay  nangyayari  nang  hindi  inaasahang  madalas  sa
presensya ng langis.Salamat at pinakamahusay na pagbati sa iyo at sa iyong pusa.JB

"Ang aking 12 taon na lab ay nagkaroon ng parehong isyu sa paglaki ng mga bukol at arthritis
na iniinom niya ang langis ng Simpson sa loob ng 6+ na buwan at siya ay nabawasan ng halos
20  lbs  (siya  ay  sobra  sa  timbang)  at  mas  bumuti  ang  pakiramdam  at  mas  madaling
gumalaw.Wala na rin ang mga tumor niya!Hindi ako sigurado kung magkano ang kinukuha niya
ngayon ngunit ito ay higit sa 3 butil ng bigas ang laki.” Andrea

“JB, we have made her several batch as we make her a new batch every 2 months, as she is
taking  1cc/day.Gumamit  kami  ng  2  magkaibang  strain.Kasalukuyan  siyang  gumagamit  ng
parehong batch na nagpagaling sa cancer ng aking pusa." Charlie

“Rick, kailangan kong magpasalamat sa iyo.Ang aking minamahal na pusa ng 14 na taong
gulang ay na-diagnose noong Hunyo 1 na may squamous cell carcinoma.Pinagaling ko siya sa
RSO sa loob ng ISANG LINGGO!Ang sabi ng beterinaryo ay isang himala.Ibinalik ko siya sa
kanya noong Hunyo 8 at tinanong niya ako kung ito ay parehong pusa, dahil ang tumor sa
kanyang bibig ay halos nawala at lubos niyang inaasahan na ako ay bumalik para sa kanya
upang  maibaba  siya.Ngayon  ay  halos  fully  recovered  na  siya.Mahal  na  mahal  ko  siya  at
kinailangan  kong  magpasalamat  sa  pagbabahagi  mo  kung  paano  gawin  ang  gamot  nang
maayos NG LIBRE!”

"Ang  aking  pusa  ay  na-diagnose  na  may  isang  'mabilis  na  lumalago,  agresibo,  hindi
magagamot, hindi maoperahan' na uri ng kanser noong Hunyo, isang squamous cell carcinoma
sa kanyang septum, na kasing pangit ng tunog.Binigyan siya ng 1-3 months max, at malumanay
na iminungkahi ng aking beterinaryo na 'hayaan ko siya ngayon'.Umiyak ako, nag-isip tungkol
dito at nagpasya na hindi ko kayang panoorin siyang mamatay.Nag-online ako, natuklasan kong
napakaraming  lunas  para  sa  mga  kanser.Nagsimulang  bigyan  siya  ng  ilang  supplement,
atbp.Okay  naman  siya,  pero  lumalaki  pa  rin  ang  cancer  at  nakakaapekto  sa  kanyang
paghinga.Sa wakas ay nagsimulang lumaki ang tumor sa kabilang bahagi ng kanyang ilong, at
noong Disyembre ay nagsimula na siyang bumaba.Akala ko, ok, oras na.

Pagkatapos ay natuklasan ko ang cannabis at kung paano ito makakapatay ng cancer.Long
story short, kumukuha na si Ted ng RSO mula noong Disyembre ngayon.Ito ay isang bit ng
isang sitwasyon sa simula upang makakuha ng isang tamang maliit na dosis, dahil siya ay isang
pusa.At mas maliit pa sa tao.Mas masarap ang tulog niya, mas maganda ang paghinga niya
kapag natutulog, bumalik ang gana niya, kahit hindi na sa dati.This is all a journey in progress at
hindi ko alam kung paano ito magtatapos.

Gayunpaman, ang tumor ay tila pagyupi, bagaman napakabagal.Sa tingin ko kung hindi lang ito
isang masamang cancer, malamang na gumaling na siya ilang buwan na ang nakakaraan.Ang
aking beterinaryo ay nalulugod at humanga sa kanyang ginagawa.Kaya't dinadala ko lang ito
araw-araw at masaya ako na halos lahat ng mga araw na iyon ay tila magagandang araw.Last
September ang maximum expiry date niya kaya ok naman siya.” Anne-Marie

“Ay!!!!Mayroon  din  akong  cannabis  kitty.Ang  mataas  na  grado  na  langis  ng  cannabis  ay
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nagligtas  sa  akin  na  kailangan  kong  magbayad  ng  $4800  sa  mga  beterinaryo  upang
magkatay...I  mean eh...magpa-opera sa tenga ng pusa ko para tanggalin ang tumor.Hooray
para sa Cannabis Kitties n Cannines!” LinZy

“Ang  RSO-ish  na  substance  ay  nagligtas  sa  isang  40  lb  na  buhay  ng  aso  --  isang  ethyl-
extracted oil kung hindi man ay kapareho ng RSO na ginamit upang iligtas ang aking aso na
nakainom ng 'anti-freeze ng kapitbahay.Sinabi ng beterinaryo sa telepono na siya ay tapos na,
huli  na,  at  malamang  na  hindi  makaligtas  sa  40  minutong  biyahe  para  ma-euthanise,  at
pinayuhan akong gawing komportable siya.

Ang aking tapat na kasama ay bumubula ang bibig, madalas na sumpong, labis na uminit, at
namamaga ang lalamunan na halos hindi  na siya makahinga,  nawalan ng malay.  Tiyak na
namamatay,  walang  tanong.Sinusubukan  kong  pakalmahin  ang  kanyang  pagpasa  mula  sa
mundong ito, nag-init ako ng 1/2 gramo ng mantika sa isang kutsarita ng mantikilya at literal na
pinalamanan ito sa kanyang lalamunan gamit ang aking daliri, tinutulak ang butas sa kanyang
namamagang lalamunan.Sa loob ng sampung minuto, hindi na siya namumutla, naputol na ang
lagnat, normal na ang paghinga niya, huminto na ang lahat ng kombulsyon at seizure.

Sabik  siyang uminom ng tubig,  pagkatapos ay humiga sa pagtulog sa loob ng 12 oras  at
nagising  sa  tila  perpektong  kondisyon,  tumatakbo  at  naglalaro  sa  loob  ng  ilang  minuto  ng
paggising.Sinabi ko sa aking beterinaryo, at hiniling sa kanya na i-publish ang kaganapan sa
isang case study, at tumanggi siya, na sinasabing ang cannabis ay nakakalason sa mga aso!
Alan

“Mayroon akong aso na ganoon din ang nangyari.Nagkaroon siya ng Tumor na kasinglaki ng
softball sa kanyang dibdib na ang lahat ng balat sa kanyang dibdib ay namamaga.Binigyan siya
ng 3 vet ng 6 na linggo kung hahayaan kong mabuhay sa sakit.Hinugot ng isa ang tae sa
karayom  para  patayin  siya.Dinala  ko  siya  sa  bahay  at  3  araw  pagkatapos  simulan  ang
paggamot  ay  lumitaw  ito.Pagkalipas  ng  dalawang  araw,  bumalik  siya  sa  kanyang  sarili  at
masaya." Mayaman

"Ginagamit namin ito sa aming 14 taong gulang na chihuahua na may mga seizure.Ilang buwan
na ang nakalilipas naisip namin na hindi siya magtatagal, kaya naisip ko bakit hindi subukan
ang ilang langis?Sa loob ng isang araw para siyang bagong aso!Siya ay kumakain ng mas
mahusay  at  pakiramdam  na  malikot  at  gustong  maglaro!Ang  bagay  na  ito  ay  talagang
gumagana para sa maraming bagay!" Mindy

"Nakatanggap  kami  ng  isang  tuta  na  natapakan  ng  napakalaking  tao.Isa  siyang  laruang
chihuahua,  mayroon siyang four  by four  inch welt  na  nakatakip sa buong ibabang kalahati
niya.Siya  ay  naging  masama  at  nagsimulang  nanlamig,  kaya  napagpasyahan  ko  na  ang
pagsubok sa mga luha ay hindi makakasakit sa kanya ng labis.

Noong una ko siyang iniinom, halos hindi niya maigalaw ang kanyang ulo.Gayunpaman, labis
akong nasisiyahang sabihin sa iyo na pagkatapos ng isang linggong pagluha ng tatlong beses
sa isang araw, siya ay isang masaya, malusog at masayang maliit na butthead.Salamat Rick at
JB sa paglantad sa amin sa katotohanan.Naniniwala kaming mag-asawa na iniligtas siya ng
mga luha.

Huwag nating kalimutan na nag-dose ako ng laruang chihuahua na wala pang kalahating kilong
may isang gramo ng RSO, 3 beses sa isang araw.Iyon ay 3 gramo sa isang araw sa isang tuta
na wala pang kalahating kilo, at nasa pintuan ng kamatayan dahil sa pagtapak ng isang batang
lalaki na higit sa 300 lbs.Kung talagang nakakalason ang cannabis, ang kaimana ay hindi pa rin
makakasama natin, tumatakbong nutsy at tumatalon para sa usok ng damo." Joshua

"Ginagamit ko ito sa aking mga aso.Ngunit medyo mas kaunti kaysa sa gagamitin natin sa ating
sarili.Mayroon akong 12 taong gulangnasagasaan iyon at kailangang tanggalin ang kanyang
balakang, hindi palitan...inalis!4 na linggo sa...Walang peklat sa operasyon, paglalakad, pilay pa
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rin  ngunit  gumagalaw  nang  maayos  at  ginamit  ko  ang  langis  sa  halip  na  pangpawala  ng
sakit...gumana!” Dolly

"Ibinigay ito sa aming 13 taong gulang noon upang matulungan siya sa arthritis sa kanyang
likod na mga binti at balakang...Surprise, hindi lang isang springy dog ang nakuha namin kundi
4 na tuta din.Walang paraan na dapat  pa rin  siyang magkaroon ng isang litro,  at  lahat  ay
malusog at mahusay!Mahalin ang RSO!" Julie

"Ang  aking  aso  ay  nagkaroon  ng  problema  sa  balat  (isang  pantal  na  naging  sanhi  ng
pagkapunit ng kanyang balahibo) at isang umuulit na impeksyon sa tainga.Wala akong RSO
pero binigyan ko siya ng tincture na ginawa ng kaibigan ko.Ang kanyang balahibo ay tumubo
muli at ang impeksyon sa tainga ay nawala.Kung ang tincture ay gumana nang maayos, iniisip
ko sa RSO na maaari ko siyang ganap na gamutin.Kaya sasabihin ko na oo, gagana ang RSO
sa cancer ng isang aso gayundin sa mga tao.Pagpalain ka Rick at ikaw din, JB."

-- Salamat, Bette.Ang iyong pag-iisip ay lohikal at tama.Ang mga hayop ay may mas mabilis na
metabolismo,  kaya't  ang  langis  ay  nagpapagaling  sa  kanila  nang  mas  mabilis  kaysa  sa
pagpapagaling nito sa mga tao.Ito ay isang kasiyahang pagalingin ang mga hayop gamit ang
langis, gusto nila itong inumin.JB

“I love my bullies too.Nasa amin pa rin si Smokey para sa mga nagtataka.Stage 4 mass cell ay
hindi  maaaring  pigilan  ang  isang  bully.Lalo  na  kapag  siya  ay  nasa  langis.Habang  buhay
ngayon.Maraming respeto.” Bocaj

"Ginagamit ko ito sa aking mga aso.Medyo mas kaunti lang kaysa sa gagawin namin.Mayroon
akong 12 taong gulang na nasagasaan at kinailangang tanggalin ang kanyang balakang.Hindi
pinalitan...tinanggal!4 na linggo sa...Walang peklat mula sa operasyon, paglalakad, pilay pa rin
ngunit  gumagalaw lamang at ginamit ko ang langis sa halip na mga gamot sa sakit...Ito ay
nagtrabaho  nang  mahusay!(…)  Mayroon  akong  9  taong  gulang  na  Rotty  na  may  mga
heartworm, nakakatakot na allergy, napakababa ng enerhiya at nawawala ang kanyang buhok
sa  kanyang  buntot.Simula  sa  kanya  ngayon...Kaka-rescue  lang  ng  10  taong  gulang  na
Chihuahua na may 3 tumor at alam kong aayusin siya nito!!!” Dolly

“Pumasok ang aso namin na may malaking luha sa ilong.Nakatira kami sa isang bukid kaya
hindi ako sigurado kung paano nangyari.Nilinis ang sugat at pinunan ang hiwa ng RSO.Natulog
na siya.Ganap na gumaling ang sugat.At oo, uminom ng maraming tubig.Isa pa para kay Rick!!”
Pukyutan

“RSO OIL Dog Biscuits at may pangkasalukuyan na ointment sa mga sugat na may kanser sa
kanyang binti ay ½ ang laki ng isang dollar bill.Nagsisimula na siyang umiyak ng bumangon at
grabe ang kanyang panginginig.Alam kong gagana ang RSO...Kinabukasan, bumangon siya
nang walang iyak at nanginginig at tumakbo siya sa paligid ng bakuran makalipas ang ilang
araw kasama ang kanyang munting kaibigang Nugget, rat terrier.6 months ago na yun.Para
siyang  6  years  old  na  aso  ngayon,  hindi  12  years.Isa  yan  sa  napakaraming  kwentong
nasaksihan ko sa nakalipas na 2 taon.

Mas  mahaba  ang  kwento  ko...Iniligtas  ng  RSO  ang  aking  buhay.Wala  nang  Opiates.At
napakakaunting sakit sa kadalasan.Salamat Rick Simpson...Sumaiyo ang kapayapaan." Ron

“Ginagamot ko ang isa ko pang kaibigan na siya ay isang Jack Russell terrier na may malaking
tumor sa kanyang likuran. 'Sinabi ni Dr Jay na nakita niya ito ng isang libong beses at hindi ito
mabuti para sa lalaking aso kapag ito ay napansin.Nagsimula akong magbigay sa kanya ng
mga patak ng RSO pati na rin ilagay ko ang RSO sa tumor.Akala ko mawawala na siya sa loob
ng ilang araw.Tulad ng nakita ko ang parehong tumor sa aso ng isang kaibigan.Lumipas siya
makalipas ang ilang araw.

Well, Nugget's doing great, flat ang tumor sa balat at Walang kulay dito.Ito ay mukhang tunay
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na pangit na itim, lila na pula at dumudugo.Sa loob ng isang araw ang bitak sa tumor ay kalahati
ng laki pagkalipas ng dalawang araw ay ganap na nawala at tumigil sa pagdurugo ay scabbed
over.Dalawang  linggo  na  ang  nakalipas.Siya  ay  nasa  1/2  ga  araw  at  tinatanggap  ito  ng
maayos.Natulog ng maraming unang ilang araw, ngayon ay lumapit siya, dinilaan ito, at ayos na
siya.Walang umaalog-alog na mga binti, mahusay ang ginagawa ng Nugget.Naniniwala ako na
nahuli  ko  ang  Kanser  sa  oras.Ang  tumor  ay  mabilis  na  lumiliit  at  siya  ay  isang  bagong
aso.Napaka playful na naman.Salamat ulit Rick S.” Ron

"Sa tingin ko ang mga pangunahing tao ay naging brainwashed at ang mga pharmaceutical
company ay mayroonkaramihan sa mga taong kumakain sa labas ng kanilang mga kamay, mga
taong sakim.Malamang na hindi  sila  gagamit  ng cannabis sa ospital  o  sa pamamagitan ng
alinmang  western  medicine  doctor.Kung  hindi  ito  ma-patent  ay  hindi  ito  kikita  sa  mga
pharmaceutical  company.Sa  kabutihang  palad  nakatira  ako  sa  California  kung  saan  ito  ay
tinanggap at niyakap.

Ginawa ko ang aking unang batch ng RSO noong nakaraang buwan.Ibinibigay ko ito sa aking
mga aso dahil pareho silang may maliliit na tumor pati na rin ang aking Shetland sheepdog ay
may anyo ng canine lupus.Hindi lamang ang isa sa mga tumor ay lumiit ng 50% sa loob ng ilang
linggo ngunit  pareho silang may mas maraming enerhiya sa araw at sila ay natutulog nang
maayos sa gabi.At lumalabas pa nga na tinutulungan nito ang aking Shetland Sheepdog sa
kanyang lupus.Binibigyan ko sila ng isang maliit na butil ng bigas na laki ng RSO gamit ang
isang treat.Diretso ko ring inilagay ang RSO sa ilong niya habang kinakain ito ng lupus.Sa isang
linggo ang kanyang ilong ay mukhang pinakamaganda sa loob ng hindi bababa sa 4 na taon!

Kamakailan lamang ay gumawa ako ng isang cream sa mukha na may ilang RSO din, naaalala
ko na binanggit  ito ni  Rick sa kanyang libro.mahal ko ito!Ang aking balat ay mukhang mas
makinis at makinis araw-araw.I even take it oral myself as a preventative.

Kamakailan ay nagkaroon ako ng benign Giant Cell Tumor ng Tendon Sheath na natanggal sa
aking hamstring.Kasing laki  ito ng kahel  at  nakapulupot  ito sa aking sciatic.Sinabi  ng aking
doktor na ito ay isang napakabihirang tumor at hindi sigurado kung bakit ito nagpakita.Ininom ko
ang langis  nang halos  tatlong  linggo hanggang  sa operasyon.Hindi  ako makapaghintay  na
maibalik ang huling ulat ng patolohiya kasama ang pagsukat ng tumor.Sa palagay ko talaga ay
lumiliit ito mula sa RSO!

Salamat Rick sa pag-alay ng iyong buhay sa layuning ito, alam kong magkakasama tayong
makakagawa ng pagbabago.Ang mga taong "nagpapagaling" sa kanilang sarili ay kailangang
tipunin ang lahat ng kanilang mga medikal na rekord at ikalat ang salita.Sa tingin ko, kung may
sapat  na  patunay  na  may  mahusay  na  dokumentasyon  na  maaari  tayong  magkaroon  ng
pagkakataon  na  balang  araw  ay  mapatunayan  at  makumbinsi  ang  mainstream  ng  mga
benepisyo sa pagpatay sa kanser ng RSO.

Muli salamat Rick.Ang mga taong tulad mo ang nagbibigay sa akin ng pananampalataya sa
sangkatauhan.Panatilihin  ang  iyong  pananampalataya  at  determinasyon,  at  alamin  na  ang
iyong pagnanasa ay nagpagaling ng marami at gumawa ng mga mananampalataya mula sa
maraming tao.Maganda ka." Ashley

“Isa pang kwentong idadagdag sa libro!Nadulas at nahulog ang gelding ko (I can only assume,
hindi ko nakita ang nangyari) at napunit ang magkabilang hocks niya.Ang isang hock sa isang
kabayo ay hindi ang pinakamadaling bagay na ibalot at panatilihing malinis, sa katunayan, ito ay
talagang  walang  saysay!Mabibili  mo  ang  pinakamahal  na balot  at  dumudulas  pa rin  ito  at
dumidikit  sa  sugat.After  about  4 days  of  wrapping his  hocks,  I  gave up.It  was not  helping
matters when I had to peel the bandage off his wounds while soaking with a water hose para
lumambot.Hindi siya masaya, hindi rin ako, ang kawawang tao!!Bumaling ako sa tanging bagay
na  alam  ko  upang  pagalingin  ang  karamihan  sa  anumang  bagay...RSO!Mayroon  kaming
garapon ng 'tirang'  RSO na ginagamit  namin sa pangkasalukuyan o  sa aming tubo upang
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matulungan kaming matulog.Kinuha ko ang garapon na iyon at tumungo sa hocks!!Pinahiran ko
ng  mantika  ang  kanyang  hock  sores.Binalot  ang  mga  ito  at  umaasa  para  sa
pinakamahusay.Dumating ang umaga, ang mga balot ay nasa stall floor (no surprise) at ang
una kong naisip ay, aba, sayang ang RSO!Ngunit sa karagdagang inspeksyon, ang RSO ay
nakadikit pa rin sa hock sores at tumigas na sa isang tar na parang substance, na lumilikha ng
isang  hadlang  para  sa  mga  langaw  at  para  sa  pagtatatak  ng  mga  sugat.Iniwan  ko.Hindi
sinubukang i-rewrap o anuman.Sa susunod na araw...parehong bagay.

Hindi bababa sa 4 na araw bago ko kailangang gawing muli ang anumang bagay sa kanyang
hocks dahil ang langis ay gumawa ng napakahusay na band-aide!

Ngayon ay humigit-kumulang linggo 3 ng kanyang pinsala, na-hose ko ang kanyang mga hocks
at tumagal ako ng isang magandang 1/2 oras upang alisin ang lumang RSO mula sa mga
hocks, na inilantad ang bagong gumaling/debrided na balat sa ilalim.Muli kong inilapat ang RSO
at makikita natin kung ano ang makukuha natin sa susunod na 4 na araw.Sisiguraduhin kong
mag-a-upload at magbahagi ng mga larawan.

Salamat Rick -- Naisip mo ba na kapag ginawa mo ang iyong unang batch ng RSO na ito ay
aapaw kahit na sa mundo ng kabayo?Ang galing mo!!" Heather

--  Salamat,  Heather.Ang langis ay gumagawa ng mga kamangha-manghang bagay para sa
mga kabayo, tulad ng ginagawa nito sa lahat ng iba pang mga hayop.Ang bawat may-ari ng
kabayo ay dapat magkaroon ng isang balde ng langis na magagamit para sa kanilang mga
kabayo.Alam mo kung paano ito sa kanila - hindi mo alam kung paano ka nila sorpresahin.JB

“May bone cancer ang aso ko.Tinanggihan ko ang lahat ng mga paggamot na sinabi sa akin ng
Vet na gawin, kahit na alisin ang kanyang balikat at binti.Sinabihan ako na mayroon siyang 2
linggo at binigyan ng maraming gamot sa sakit.Ginawa nila siya ng labis na sakit at siya ay
nakakakita ng tae.

Tumawag sa isang kaibigan at kumuha ng mga sucker na gawa sa langis.Ibinigay ko ito sa
kanya para sa sakit at ito ay mahusay.Hindi siya makalakad kanina.

Buweno, makalipas ang isang buwan hindi makapaniwala ang doktor na nandito pa rin siya at
nagpa-x-ray  pa  at  WALA NA ANG  CANCER...Kung  gusto  mo,  kukunin  ko  ang  bago  at
pagkatapos  ng  x-ray  at  ipo-post  ang  mga  ito  para  sa  iyo.Ito  ay  totoong  HEMP  KILLS
CANCER...” Tammy

“JB, last year sinabihan ako ng 3 months to live ng kabayo ko, binuhay siya ng cannabis pero
pinapakain ko lang yung dahon niya kasi manok ako para gumawa ng RSO.I was gonna do it,
then Jeannie Herer, who is my buddy since 8th grade, made me promise NOT to do it until
someone is here with me as I am a hermit and like it that way.Gayunpaman, ang mga dahon
lamang ang nakapagpaalis ng lahat maliban sa isang tumor at hindi mo malalaman na mayroon
siyang melanoma.Siya ay dapat na mamatay noong Hulyo 2011.Siya ay malusog at masaya
ngunit nagagalit kung wala akong palayok na ipapakain sa kanya tuwing umaga.Thank the good
lord I know some caregivers in my area that donate product for her!Magyayabang ako ng kaunti
at  sasabihing  pinasalamatan ako ni  Jack  Herer  sa  kanyang  huling  binagong  aklat  para  sa
pagiging isang mandirigma ng kalayaan, sumisigaw ako tungkol sa kabutihan ng cannabis sa
loob ng mahigit 40 taon na ngayon!Panalo tayo sa laban, sa tingin ko baka nasa paningin na!
Sana umasa!" JoAnn

-- Ang ganda, JoAnn.Huwag mo siyang galitin at gawin ang RSO para sa kanya, hindi ito kasing
hirap o delikado gaya ng tila at maaari mong subukang gawin ito sa isang onsa o dalawa at
palakasin ang iyong kumpiyansa sa ganoong paraan.Magandang pagbati, JB

“Pareho ang kinalabasan ng pusa ko!!!Ngunit inalis ko pa rin ang tumor sa pamamagitan ng
operasyon.Iyon ay  3-4  taon na ang  nakakaraan.Walang  muling  paglitaw ng  anumang mga
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tumor!16 na siyaikakaarawan sa susunod na buwan!Alam kong may higit pa sa "pag-aalis ng
damo" kaysa sa pakikisalu-salo!" Ryan

"Pinagaling ang isang cancer sa aking 16 taong gulang na mata ng pusa." Si Dan

Q.Mga mahal na kaibigan, sana mahanap ka nitong mabuti.Ibinibigay ko ang aking 8 taong
gulang, 40 lb. na aso na RSO para sa mga tumor na lumalaki sa kanang bahagi ng kanyang
katawan.Ngayon  ang  kanyang  unang  araw  ng  paggamot  at  siya  ay  natutulog  at
natutulog.Binigyan ko siya ng halos isang butil  ng bigas.Sobra na ba ito?Gaano katagal  at
gaano  kadalas  mo  irerekomenda  na  bigyan  ko  siya  ng  langis?Ako  mismo  ay  nasa
langis.Habang tumatagal ay mas nasasanay na ako sa “high.” Kailangan kong operahan sa
susunod na buwan at plano kong gamitin ang RSO para sa aking pananakit at paggaling.Kung
magagawa ko ito, gagawin ko ito sa natitirang bahagi ng aking buhay.Blessings at Maraming
Salamat

A.Katherine, ipagpaliban ko ang operasyon kung posible hanggang sa kumain ka ng 180g ng
langis sa isang gramo sa isang araw (o higit pa) sa tatlong dosis.Ibigay sa aso ang kalahati
niyan kung sa tingin mo ay hindi siya komportable sa nakuha niya ngayon.Ang pagtulog ay
bahagi ng proseso ng pagpapagaling, ito ay walang dapat ipag-alala at ito ay isang senyales na
ang langis  ay  pampakalma,  na  kung ano  ang  gusto  mo.Ang  mas potent  at  sedative,  mas
mabuti.Magandang pagbati, JB

“Hi Jindrich!Kinausap kita noong ika-9 ng Hulyo tungkol sa alagang daga ng aking anak (1.5
y/o) na may nakausli na tumor na tumutubo sa likod ng kanyang kanang paa sa harap (mga 1
pulgada ang lapad).Sinimulan kong bigyan siya ng RSO 3 beses sa isang araw at pagkalipas
ng 1 linggo ay halos hindi na nakikita ang tumor.Pagkalipas ng 2 linggo ay wala na!Nagpatuloy
ako sa pagbibigay sa kanya ng isang dosis 3 beses sa isang araw at ang kanyang kapatid na
babae ay nakakakuha din ng isang dosis ng pagpapanatili.Masayang-masaya silang dalawa at
sa ngalan nila at ng aking pamilya nais kong magbigay ng malaking pasasalamat kay Rick at sa
iyong sarili  sa pagbibigay ng pinakamahalagang impormasyon na mayroon!Nakakagamot ng
cancer ang Cannabis!”

"Ipinapadala sa iyo ang update ng aking aso na nasuri na may kanser sa buto.Hunyo 1 pitong
buwan  na  ang  nakalipas,  ang  huling  x-ray  ay  nagpapakitang  walang  kumalat  sa
baga.Nakahanap nga sila ng intact break malapit sa tumor site sa binti, hindi nila alam kung ano
ang gagawin doon.Karaniwan itong mga aso na may pahinga, kailangan mong ilagay ang mga
ito.Napagpasyahan nila na ang buwanang pagbubuhos ng gamot na tinatawag na Zometa ay
pinapanatili itong buo kaya ipagpatuloy nila siya sa pagsubok samantalang tatanggap siya ng
buwanang pagbubuhos ng Zometa.Ngunit Walang Kumakalat na Kanser at hindi nila makuha
ang tumor na nandoon 7 buwan na ang nakakaraan.Akala ko lang gusto mong malaman.Ang
agresibong kanser na ito ay karaniwang kumukuha ng buhay ng aso sa loob ng 4-6 na buwan
pagkatapos  ng  diagnosis.Eto  na  siya,  7  months,  WALANG  kumalat  na  cancer.Isang  intact
fracture pero naglalakad pa rin na parang walang mali." Linda

"Pagkatapos ng 9 na linggo ang mga kanser  sa balat  sa aking aso ay ganap na nawala!!
Maintenance dosis ngayon para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay.Na sa tingin ko ngayon
ay  magiging  hindi  lamang  mas  komportable  para  sa  kanya  kundi  mas  mahabang  buhay
din.BLESSINGS RS & JB!!>;-)” Berde

"Ang aking aso ay mahusay sa simula sa isang pin head size upang magsimula, pagkatapos ay
tumaas hanggang sa kumuha siya ng 1-2 rice size na piraso.Siya ay 80lb pit.Nakalulungkot,
hindi sapat na mataas na porsyento (82%) ang langis na makukuha ko kaya bagama't napabuti
nito ang kanyang gana, nakatulong sa kanyang arthritis, nagpaganda ng kanyang amerikana at
balat, hindi ito nakakatulong sa kanyang matangos na ilong na malamang na nasal cancer.Kung
ang sinuman dito ay nasa WA at may 90+% na langis, malugod kong ibibigay ito." Kaligtasan
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-- Subukan din na lagyan ng langis ang kanyang ilong, at baka subukang itaas ang kanyang
ilong gamit ang isang Q-tip o katulad na bagay, kung hindi ka niya kagatin dahil dito.Maaari mo
ring subukang ilagay ang langis sa isang oven na nakatakda sa 130°Celsius nang halos isang
oras  at  subukang  gawin  itong  mas  puro/malakas  sa  ganoong  paraan.O  magkaroon  ng
pasensya at bigyan ang langis ng mas maraming oras." JB

"Ang aking aso ay nagkaroon ng 3 linggo upang mabuhay.Mga mass cell  tumor  sa buong
katawan niya na puro pit bull...Pagkatapos ng 3 linggo ang mga tumor ay lumiliit sa ISO/RSO.I
swear.Ilang  beses  na  siyang  umihi  at  umakto  ng  lasing  pero  alam  kong  ito  ay  para  sa
ikabubuti.Siya pa rin.Kahit na mawala sila ay gagawin ko pa rin siyang gamot.Mahal kita, JB at
Rick." Bocaj

"Binibigyan ko ang aking 14 na taong gulang na Pit ng langis sa loob ng 4 na linggo ngayon
para sa kanser.Medyo nagiging 'twitch' at lasing siya minsan kapag binibigyan ko siya ng sobra,
pero kapag nawala ang epekto, parang tuta ang tulog niya.Tumanggi siyang uminom ng vet
meds kaya kumuha na lang kami ng mantika.Maaga pa lang pero nire-record ko ang progress
niya.Humigit-kumulang isang linggo bago siya nasanay sa mantika at  muling nagkaroon ng
gana.Naiinggit ako, dahil kaya namin sa yugtong ito, ang langis lang ang kayang bayaran para
sa kanya.Mahalin ang magagandang kwento ng lahat!” Janine

“May side effect ba ang aso mo?Gusto ko rin ang aso ko.Isa siyang beagle.” Marie

“Walang side effects.Ginawa niya, tulad ng ginagawa ng mga aso kapag ngumunguya sila ng
damo o anumang bagay upang tumulong sa pag-uukit, upang linisin ang kanilang sarili.Walang
sinuman (kasama ang mga alagang hayop) ang nagpapagamot sa sarili sa anumang bagay na
nagbibigay ng mga negatibong epekto.Hindi lang kami binuo para gumana sa ganoong paraan.”
Tielman

“Iniligtas ang buhay ng aking aso mula sa isang auto immune disease kung saan ang mga
steroid ay huminto sa paggawa.Walang side effects!" John

"Nakita ko ang epekto ng isang aso na kumukuha ng RSO ...Sa mga unang araw, si Ruby
(isang 12 taong gulang na aso) ay may sakit pa rin at medyo nanginginig, nakababahala ang
mga sintomas kung ikaw ay nag-aalinlangan sa paksa ngunit maaari kong tiyakin sa iyo na 1
buwan sa paggamot at ang aso ay tumatalbog na puno ng buhay. tumatakbo sa hagdan na
tumatalon sa kama at mga upuan na puno ng enerhiya sa lahat ng oras napaka mapaglarong
muli.Ang mga mata ay dating puno ng tubig at may kulay abong saplot ngayon ay ganap na
silang  bumalik  sa  normal.Medyo  malaki  ang  paglaki  ni  Ruby  sa  loob  ng  kanyang  binti  na
matagal  nang  nandoon  at  ngayon  pagkatapos  kumain  ng  mantika  ay  muntik  na  itong
malaglag!!!Thanks  to  Rick  Simpson  xxx  bless  this  oil,  gumagana  talaga,  bakit  WALANG
testimonial na magsasabing hindi..?” Brett

"Ngayon ay araw 3 para sa paggamot sa aking aso na may RSO (Rick Simpson Oil) na isang
cannabis  concentrate  para  sa  panggamot  na  paggamot  para  sa  maraming  malubhang
karamdaman.Siya ay 13 taong gulang at mga 7months ago, she got something that cause her
extreme snottiness, major mucus and some days she was lethargic.Hinanap ito online, sinabing
"kulungan ng aso o sipon sa aso" kaya nagkaroon ako ng ilang antibiotics dito at sinimulan siya
sa isang kurso.Hindi nakatulong, kaya dinala namin siya sa vet.

Syempre, gusto nilang magpa-blood work, x-ray at mucus screening.Humigit-kumulang 500 sa
mga bayarin sa beterinaryo, tinanggihan ko kaya sinimulan namin siya sa isang malawak na
antibiotic na hindi rin nahawakan sa loob ng isang buwan.Ibinalik siya at kumuha ng dalawa
pang mas malakas na antibiotic,  ginamit  ang mga ito ng isang buwan sa relihiyon.Hindi rin
hinawakan!

Kaya sinubukan ng beterinaryo ang isang fungicide na gamot...HINDI PA RIN HINAWAK ANG
SAKIT NIYA!!Mahirap matukoy kung ano ang makatwiran sa paggastos  sa isang 13 taong
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gulang na aso...Kaya't  itinigil  ko ang lahat  ng gamot mga isang buwan na ang nakakaraan
upang hayaan ang kanyang katawan na makabawi at sinimulan siya sa RSO 3 araw lang ang
nakalipas, sa kabuuan ay 6 na dosis at siya ay isang ganap na bagong aso!

Walang uhog, walang ubo, siya ay may munchies at sa pangkalahatan ay nakakita kami ng
isang KATANGIANG pagpapabuti.Unbelievable talaga.Mula sa aking personal na karanasan,
maaari kong patunayan na ito ay ilang kahanga-hangang surreal na gamot.Salamat mula sa
kaibuturan ng aking puso!” Kaligtasan

"Hinahanap ako ng aking boksingero upang mahuli ang usok.Siya ay nahuli na nakatayo sa
ibabaw ng aming insenso na sinusubukang makibalita din...natututo siya na hindi lahat ng usok
ay palakaibigan.Sana ay maranasan ng iyong aso ang langis sa lalong madaling panahon!!”
Agosto

“I have a 13 going on 14 years old golden Newfie (50% golden retriever 50% new foundland) &
she used to cry so badly because her hips hurt her so much because she obviously had arthritis
(old  dog +  hardwood floors)  and my tumanggi  ang ama at  kapatid  na dalhin  siya  sa mga
beterinaryo, kaya bibilhan ko ang aking aso ng isang 40$ na bag at kapag nagsimula siyang
sumakit, inuupuan ko siya ng kaunti at siya ay kumilos na parang tuta.Walang pag-ungol, ungol,
wala siyang problema sa paglalakad o paggawa ng mga bagay-bagay at matutulog siya nang
matiwasay.

Nagkaroon din siya ng tumor sa panahong ito.I finally convinced my father to take her to the
vets (sabi ko if she needs to be put down then we will but I want a VETS opinion before we set
an appointment up) we get there and she examines my dog.Sa pagtatapos ng appointment
sinabi niya na siya ang pinakamalusog na aso na nakita niya sa kanyang edad!

Siya ay may MINOR arthritis at sinabing wala siyang ideya kung paano ito hindi gaanong lumala
at ang kanyang tumor ay kasing laki ng baseball?Oo, kasing laki na ito ng gumball!Sinabi niya
na ang gamot sa arthritis  na inilalagay sa kanya ay dapat  makatulong sa pagpapanatili  ng
kanyang nilalaman na ito ay $150 para sa isang 30 araw na reseta at ito ay SHIT.Itinigil ko pa
ang paninigarilyo sa kanya para makita kung sulit ang gamot.Hindi.Nakipaglaban siya upang
kunin ang mga ito, ginawa siyang tibi, at palagi siyang nasasaktan!

Gamit ang damo, dumiretso siya sa akin na nakaupo doon at alam niya kung ano ang nakukuha
niya at  nagustuhan niya  ito!Nakatulong ang kanyang tumor na mawala,  ay  natiyak  na ang
kanyang arthritis ay halos wala na sa punto na halos hindi ko na siya kailangang pausukan dahil
hindi ito nakakaabala sa kanya kahit saan malapit sa kalahati ng halaga na ginamit nito bago ko
siya pinausukan.Ang marijuana ay isang milagrong halaman at pinahaba at mas malusog ang
buhay ng aking mga aso!Gagawin ko lahat para sa baby girl ko!Siya ang aking pagmamalaki at
kagalakan!” Bethany

"Ang aking aso ay isang 13 taong gulang na Belgian Shepherd.Ilang taon na ang nakalilipas
may lumitaw na maliit na bukol sa kanyang tagiliran.Bigla itong nagsimulang lumaki sa isang
nakababahala na bilis ilang buwan na ang nakalipas.Nakalulungkot na siya ay nasuri na may
kanser  ...at  hindi  lang  ang  isang  bukol.Sa  pagsusuri  ay  marami  siya.May  iba  pa  siyang
problema...Pangunahin  ang arthritis  at  hip  dysphasia.Ang operasyon ay  hindi  isang opsyon
dahil  ito ay nagdududa na siya ay makakaligtas sa anesthetic.Hindi  ko kayang pagmasdan
siyang  naghihirap...halos  hindi  na  siya  makalakad  at  tumigil  sa  pagkain.Nagpasya  akong
subukang  bigyan  siya  ng  langis  ng  cannabis  bilang  huling  pagtatangka  na  tulungan
siya.Binigyan namin siya ng aking partner na si Pat ng isang maliit na halaga (mga kasing laki
ng isang butil  ng bigas) sa isang cookie.Naapektuhan talaga siya...siya ay hindi matatag sa
kanyang mga paa at natutulog nang maraming oras.

Binago namin ang dosis sa mga susunod na araw at napansin namin na bumuti kaagad ang
kanyang gana.Nagsimula rin siyang gumalaw nang mas madali at ang kanyang saloobin ay
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mas maliwanag.Habang lumilipas ang mga araw ay dahan-dahan naming dinadagdagan ang
kanyang dosis.It's been 3 weeks at halos hindi ko siya kilala bilang iisang aso.Masaya siya!
Wagging his tail, playful, eating, and best of all the tumor is half the size it was before we started
on the oil!!!!Itutuloy ko ang paggamot niya (maswerte tayo na makapag-supply ng sarili nating
langis) at ipaalam sa iyo.Inaasahan kong ganap na mawala ang mga tumor na ito!!!!!!!!” Josie

"Sinimulan ko ang aking maliit na pomeranian sa langis dahil siya ay may collapsed trachea at
congenital heart failure.Hindi siya umiinom ng regular na meds mula noong tag-araw at hindi pa
siya halos umubo sa unang pagkakataon mula noong tag-araw (patuloy  siyang umuubo at
gumagalaw kahit sa kanyang mga gamot na ibinigay ng doktor).Siya ay may mas maraming
enerhiya at  gumagawa ng mas mahusay kaysa sa kanyang ginagawa noong siya ay nasa
meds. Karen

“May mga bukol  din ang aso ko at  binigyan ko siya  ng mantika,  pero sa tingin  ko medyo
nanginginig siya, parang lasing siya, Rottweiler 135 lbs siya, kaya kailangan kong sabunutan
ang halagang ibibigay ko sa kanya. .Pero naniniwala akong makakatulong ito sa kanya.” Peter

Q.Kumusta,  nagtataka  lang  kung  ang  pangkasalukuyan  na  RSO ay  angkop  para  sa  isang
palaka na nabali lang ang isang paa sa likuran at ngayon ay bagong pinutol?Marahil ang isang
maliit  na pahid sa nakalantad na buto ay makakatulong sa batang ito?O baka masyadong
malakas para sa isang maliit na nilalang?Salamat at pagpalain ng Diyos sa pagpapalabas ng
mensahe!

A.Bagama't kailangan kong aminin na hindi ko kailanman tinatrato ang isang palaka ng langis,
ang paraan ng pagtingin ko dito ay mas maraming langis at mas mabilis, mas mabuti.Maglagay
din  ako  ng  kaunti  sa  pagkain  niya.Worst  case  scenario  ay  ang  kawawang  palaka  ay
mabato.Malaking bagay.Magandang pagbati, JB

"Mayroon akong kaibigan na ang aso ay may glaucoma at gumawa ng "isang eksperimento"
binigyan niya ang kanyang aso ng cannabis sa loob ng isang linggo at pinasuri ang presyon ng
mata nito...sabi ng beterinaryo na hindi pa niya nakitang bumaba ang presyon nang ganoon
kabilis ... pagkatapos ay ' t give her any for a week and took her in...the vet than asked wtf he
was doing because the pressure was so high it actually damaged her vision...nang sagutin niya
ang beterinaryo tungkol sa kanyang "eksperimento" ang kanyang beterinaryo ay hinikayat siya
na magpatuloy sa paggamot sa cannabis!!!!!" Garrett

"Maraming beses kong binigyan ng cannabis ang aking matandang aso.Ito ay nakatulong nang
husto sa sakit  at  nagpagaan sa kanyang mga huling araw.Noong araw na ibinaba ko siya,
binigyan ko siya  ng steak para  magbabad sa araw kasama ang ilang cannabis  laced dog
treat.Nag-enjoy  siya  sa  huling  pagkakataon  na  kasama  niya  ako  at  naging  payapa  siya
pagdating ng panahon.” Samantha

"Ang aking mga hayop at ako ay nakikipaglaban sa ilang hindi kilalang Bug, kakila-kilabot na
mga sugat, cannabis upang iligtas.Bagama't ang aking mga alaga ay binato na parang estatwa
ng bato ay gumagaling sila tulad ko.Anuman ito ay kakila-kilabot, ang mga beterinaryo o mga
doc ay hindi pa ito maisip." -- Mas mabuting batuhin na parang batong rebulto kaysa malamig at
patay.Yun lang ang alam ko, JoAnn.lol, JB

"Hindi ko talaga binigyan ng pansin ang mga langis.Pagkatapos ay sinubukan ko ang isang
tincture ... holy fucking moly ...Ibinibigay ko ito sa aking aso na siya ay tulad ng 12 at ito ay
talagang nakakatulong sa kanya kumain siya naglalaro siya at siya ay tulad ng kanyang lumang
sarili.Sinubukan  ang  glucosamine  ngunit  hindi  man  lang  nito  naaapektuhan  ang  kanyang
sakit...Hindi ko naisip na ibigay ito sa aking aso hanggang sa makita ko na ang iba dito ay
gumawa nito ...pero yeah oil is freaking good...thanks everybody if my dog could thank you I'm
sure she would...peace.. .” Kary
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"Pinagaling ko ang aming Ferret ng insulinoma na lumikha ng pancreatic Cancer.Sige na mga
peeps,  kailangan ka ng iyong 'mabalahibong pamilya'.Nandito si  Flower  habang ginagamot,
medyo naka-cross-eyed siya dito at handang matulog ng mahimbing..!” Hempy

"Ang isa sa aking dalawang aso ay wala nang epilepsy dahil sa langis ng cannabis." Charles

"Mayroon akong isang Rottweiler  at sinabi sa Pasko na mayroon siyang cancer sa tiyan at
walamagagawa nila at mayroon siyang 2 buwan upang mabuhay nang max.Kaya sinubukan ko
siya sa langis na ako mismo ang gumawa.Na-scan siya 2 linggo ang nakalipas.Wala na ang
cancer." Ian

"Ibinibigay ko ito sa aking 13 taong gulang na lab.Pagkatapos ay hinahabol niya ang isang bola
na parang siya ay 2." Stephanie

"Pinagaling ang melanoma ng aking pitbull." Brandon

"Kinuha  ko  lang  ang  aking  Rottweiler  mula  sa  beterinaryo  pagkatapos  ng  kanyang  ika-2
operasyon  upang"  makuha  ang  natitirang  kanser  na  hindi  namin  makuha  sa  unang
pagkakataon." Isang buwan ko na siyang binibigyan ng RSO, pati na rin ang pagpapahid ng
cannabis  balm  sa  lugar  ng  paghiwa.Hulaan  mo?Nakita  ng  surgeon  ang  "NO  VISIBLE
CANCER".Kailangang maghintay para sa mga resulta ng lab upang makatiyak, ngunit sasabihin
kong mayroon akong sariling 100 pound na himala. Joni

"Ang pusa ng aking pinsan ay may uri ng pusa na Parkinson's.Si Weed lang ang nag-iisang
bagay  na  nagpakalma  sa  kanya  at  huminto  sa  kanyang  pulikat  at  tiyak  na  nagpahaba  at
nagpaganda ng kanyang buhay.Malayo sa pagiging dahilan ng kanyang pagkamatay o pagiging
toxic  sa  kanya!Nagkataon,  ginagamit  ito  ng  aking  pinsan  noong  panahong  iyon  upang
mapanatili ang kanyang epilepsy!Mabisang gamot para sa mga tao at hayop!" Enñio

"Magsimula  sa isang napakakaunting halaga sa keso o karne kung ano man ang kanilang
kakainin!Ang aking rottie ay 100 lbs at kalahating butil ng bigas ay sapat na!Ang isang buong
butil ng kanin ay nag-iiwan sa kanya na nakaupo na naglalaway sa loob ng 4-6 na oras." Greg

"Ang aking aso ay kumain ng isang buwang halaga ng mga space cake na walang masamang
epekto, maliban sa isang napakahabang pagtulog." Ned

"Totoong totoo.Ang isa sa aming minamahal na apat na paa na miyembro ng pamilya ay may
tumor  sa balat  sa  loob ng limang taon sa ibaba lamang ng kanyang siko.Na lumaki  taun-
taon.Noong  siya  ay  naging  11  yrs.  sa  edad  na  nagsimula  siyang  magpakita  ng  mga
palatandaan ng hip  diplacia.Sa halip  na pumping siya  ng puno ng gamot  sa pananakit  na
maaaring makasira sa kanyang atay at bato.Nagsimula kaming magwiwisik ng re-vape buds sa
kanyang pagkain o bilang isang treat.Gusto niya ang lasa ng lightly toasted flowers.Pagkatapos
ay nagsimula siyang maging mas aktibo.Pagkatapos ng ilang taon ng relihiyong pagtrato sa
kanya gamit  ang re-vaped na cannabis,  ang tumor sa kanyang siko ay  nagsimulang lumiit
hanggang  sa  maluwag  na  balat.Nabuhay  siya  hanggang  14  na  taong  gulang.Hindi  siya
nagkulang na tumingin  sa  amin ng mapagmahal  na  mga mata.Hanggang  sa hindi  na siya
maaaring maging aso na kayang tumakbo at tumalon.Kaya ginawa namin ang pinakamahirap
na  desisyon  na  wakasan  ang  kanyang  pagdurusa  sa  pamamagitan  ng  isang  mabait  at
mapagmahal na beterinaryo ng pamilya na nakatrabaho namin nang mahigit isang dekada.Ilang
araw bago ang Pasko, ang beterinaryo at ang kanyang asawa ay pumunta sa aming tahanan
upang tulungan kami sa kanyang paglipat.*luha* Sa kabuuan ang cannabis ay isang lunas sa
maraming pagdurusa.Siya ay tumanda hanggang sa kanyang hinog na katandaan dahil sa ating
pagmamahal at pagmamahal natin sa isang tunay na sakramento.... CANNNABIS.

"Oo, alam ko iyon, namatay ang aking aso noong katapusan ng Abril, at ang huling bagay na
pinagsama  namin  ay  naninigarilyo  ako  sa  kanya  at  sa  wakas  ay  nakaramdam  siya  ng
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sakit.Nakatulog siya ng matiwasay." Morganna

"Mabuting malaman.Sa tingin mo gagana rin ito sa mga alagang hayop ng tao, sa gulugod?"
Brenda

"Mayroon kang isang tao na alagang hayop?" Colin

“Saan ako makakakuha ng isa sa mga alagang hayop na ito?Nakakaintriga sila.Gusto kong
sanayin ang akin sa paghahardin.Matalino ba sila para gawin iyon, sa tingin mo?" Sasha

"Oo, gumagana din ito sa mga alagang hayop ng tao.Salamat dito - napatawa ako." JB

“Gumamit ako ng pot buds (maliit na halaga) sa aking kuneho na may tumubo sa ibabaw ng
kanyang  isang  mata.Ang  paglaki  ay  nawala  at  napanatili  niya  ang  kanyang  paningin.Isang
buwan lamang ang paggamot at siya ay malinaw na.(Binabantayan ng beterinaryo).Ngayon ay
mayroon akong isang mahusay na Dane na may mga isyu sa utak at mga seizure.Naninigarilyo
ako para sa aking lupus (walang script ng dr, marijuana lang at alam ni Dr.) at ang dakilang
Dane ay natutulog sa sopa sa tabi ko.With her seizure meds and her being in my home (I
adopted her 6 wks ago) sa tabi ko kapag ginawa ko wala siyang seizure sa loob ng 5 1/2 weeks
at tumataba na siya, gumagaan ang lakad at mas komportable na siya. .Nagdagdag din ako ng
langis ng niyog, 2 tbsp araw-araw, sa kanyang gawain at nagpapakita siya ng pambihirang pag-
unlad sa kanyang kadaliang kumilos at karamdaman. maulap

"Ang aking 9 na taong gulang na boksingero ay may tumor sa kanyang likod na halos kasing
laki ng "shooter" na marmol...hindi kasing laki ng ping pong ball.Sinimulan ko siya sa oral RSO
3xday.Pinahintulutan niya nang mabuti ang dosis at sa kalaunan ay lumabas ang tumor sa balat
na nag-iiwan ng isang butas.Isang patuloy na regimen ng RSO at mga antibiotic hanggang sa
ganap itong magsara.Siya ay kasing ganda ng bago na walang anumang tumor at  walang
epekto.Gayunpaman,  hindi  pinahihintulutan  ng  aking  Doberman  ang  RSO  at  kailangang
kumuha ng mas maliliit na dosis.Ngunit siya rin ay nagkaroon ng kagalingan mula rito.” Karen

“Ginagamot  ko  noon  ang  aking  matandang  aso  sa  pamamagitan  ng  pagbuga  ng  usok  sa
kanyang tainga.Minahal niya ito at kumilos na parang tuta kaysa sa 21 taong gulang na aso
(mga taong gulang) na may masamang balakang at arthritis." Gina

"Iniligtas ng langis ng abaka ang aking German Shepherd Dog noong siya ay na-diagnose na
may spleen cancer, siya ay 9 na taong gulang na ngayon at nasa remission at maayos na."
Paul

"Ang aking 6 na taong gulang na lalaki  ay nagkaroon ng malubhang arthritis.Tumagal ng 3
linggo  bago  siya  bumangon  muli.Binibigyan  ko  ang  aking  3  aso  ng  pang-iwas  na  dosis
dalawang beses sa isang linggo...Wala pa akong vet bills...Nakikita ko sila sa kanilang peak
araw-araw...Ang langis ng Cannabis ay isang kinakailangang bahagi ng aming diyeta sa abot ng
aking pag-aalala...Namangha ako sa halaman na iyon...sa lahat ng oras...” Sparky

Konklusyon 

«Jindrich Bayer: HINDI KA MAKAKATUTONG MAGPATAKBO NG EKONOMIYA NA WALANG
Abaka.

Rick Simpson: Tama iyan!

JB:Ito ay hindi maaaring gawin.

Isang  simpleng  halimbawa...  Kung  mananatili  tayo  sa  gamot.Ang  Czech  Republic  ay
gumagastos ng humigit-kumulang isang bilyong dolyar para sa mga diabetic lamang.Mayroong
800,000 sa kanila!
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[Ngayon si JB, tinutugunan si JAKA—musikero, aktibistang cannabis, DIABETIC—na nakaupo
sa kaliwa para sa kanila ni Rick...]

Alam mo sa iyong sarili kung ano ang nagagawa ng langis para sa diabetes.KUNG MAKAKAIN
KA NG 4 GRAMS A DAY HINDI MO NA KAILANGAN NG INSULIN.

At  gumagastos  tayo ng isang bilyong dolyar  bawat  taon...at  ang pera ay  umalis  sa Czech
Republic at pumunta sa isang lugar...At hindi na babalik!

[Tumawa ng hindi makapaniwala...]

At diabetes lang yan!Pagkatapos, magdagdag ng gasolina, tulad ng sinabi ni Rick... Ok [I give
you...siguro...], hindi lahat ng sasakyan, hindi lahat... Ngunit kung 50%... Kung [lang] lahat ng
traktora ay tumakbo sa [HEMP FUEL] na iyon... Bakit hindi???

Pagkatapos,  bumaba ang presyo ng pagkain,  lohikal  na...Dahil  kapag hindi  mo kailangang
magbayad ng €1, 2, 3 euro para sa isang litro ng gas para mag-fuel sa isang trak/traktor...
Pagkatapos,  lohikal  na,  ang  pagkain  ay  maaaring  mas  mura.
At ang mga tao ay walang pera ...

Dapat tiyakin ng estado na ang mga tao ay makakain at mabubuhay.Hindi sa mamatay sila...

RS:At  hindi  lamang iyon,  ngunit  ang  mga magsasaka  ay  may  karapatan  na  palaguin  ang
pananim na ito upang makatulong na mapanatili ang kanilang pag-iral.Sa buong kasaysayan,
ito ay isang kilalang katotohanan na ang halaman na ito ay ginamit  bilang isang kahanga-
hangang feed para sa mga hayop, pagkatapos nilang kunin ang langis ng buto ng abaka mula
sa  mga  buto,  ang  mga  seed  cake  na  ito  ay  pinakain  sa  mga  hayop.Ito  ay  ilan  sa  mga
pinakamahusay na feed ng hayop sa planeta!Kaya, ito ay hindi lamang magbibigay sa kanila ng
gamot upang gamutin ang kanilang mga alagang hayop, ngunit ito ay magbibigay din sa kanila
ng mapagkukunan ng pagkain para sa kanilang mga alagang hayop.

At  parang sabi  ni  Jindrich...Para sa anumang bansa,  subukang magpatakbo ng ekonomiya
nang hindi gumagamit ng abaka...  O para sa sinumang magsasaka na aktwal na subukang
gawin ang propesyon na iyon, at hindi payagang magtanim ng abaka,magiging isang ehersisyo
lamang sa kawalang-saysay'!Kailangan ng mga magsasaka ang karapatan sa pagpapalago ng
halamang ito.At lahat ay dapat magkaroon ng parehong karapatan na magbigay ng kanilang
sariling mga kinakailangan.Kailangan nating lahat na magkaroon ng kalayaang iyon...

JB:Mas  gugustuhin  mo  bang  kumain  ng  karne  mula  sa  mga  hayop  na  pinakain  ng  hindi
malusog na pagkain at naturukan ng antibiotic, o mas gugustuhin mong kumain ng karne mula
sa mga hayop na pinakain ng abaka at hindi na mangangailangan ng anumang antibiotic?

Mas gugustuhin mo bang kumain ng manok na pinapakain ng mga buto ng abaka at malusog—
hindi nagdurusa sa lahat ng masamang kondisyong iyon—o mas gugustuhin mong kainin ang
produktong pang-industriya?Mas gugustuhin mo bang kumain ng carp o [ibig sabihin] isda—na
magiging mayaman sa Omega-3, 6, 9 dahil ito ang magpapakain sa buto ng abaka—o mas
gugustuhin mo bang kumain ng isda na kumakain ng giniling na dahon o mga patay na hayop?
Kasing simple lang niyan... EKONOMIYA... Masyado kang nagbabayad at aalis ng bansa ang
pera.Gusto mo ng pera dito.AT WHAT'S BEST - KAPAG HINDI MO KAILANGAN GASTOS ANG
PERA...[tapos]  HINDI  MO  KAILANGAN  KUMITA…”  (mula  saManifesto  ng
Cannabisdokumentaryo,available sa Youtube)

"Hayaan  akong  ibuod  ang  karamihan  sa  mga  nangyayari  sa  paligid  ng  Rick  Simpson
Oil.Sinasabi  ng  mga tagubilin  sa  mga tao  ang  A,  B,  C  at  D.Binabasa  sila  ng  mga tao  at
nagtatanong -  kung hindi  ko gagawin ang A,  gagana pa ba ang B,  C at  D?Kung hindi  ko
gagawin ang B, gagana pa ba ang A, C at D?Kung hindi ko gagawin ang C, gagana ba ang A, B
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at D?Paano kung hindi ko gawin ang D, gagana pa ba ang A, B at C?At paano kung gagawin ko
ang A, B, C at D, na magkaiba, magbubunga pa ba ito ng totoong bagay?

Ang pangkalahatang sagot ay: hindi, hindi.Kung nais mong gumawa ng RSO, sundin ang mga
tagubilinsa Lunas para sa Kanser: Rick Simpson Protocole-book sa liham.Kung gusto mong
gumawa ng ibang bagay, pagkatapos ay sundin ang iba pang mga tagubilin.Ngunit mangyaring
huwag kaming gawing responsable kapag gumawa ka ng ibang uri ng langis at nabigo ang
paggamot at nagtatapos sa hindi kinakailangang pagkamatay ng isang pasyente.

Kung gagawin mo ang A,  B,  C at  D,  gagana ang langis  sa  pinakamahusay na paraan na
posible, kaya naroon ang mga tagubilin.Kung hindi mo gagawin, maaaring hindi ito gumana.Ito
ay kasing simple nito, hindi ba?Ano ang gusto mong personal na matanggap kung kailangan
mo ng gamot?Isang bagay na napatunayang mahusay na gumagana, o ibang bagay na may
hindi  kilalang  mga  medikal  na  katangian,  para  lamang  mapatunayan  o  mapabulaanan  ng
sinumang gumawa ng langis ang kanyang hypothesis o 'pamamaraan'?" JB
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